https://thuviensach.vn

Mục lục

Chương 1: Phóng thích

Chương 2: Tiền án

Chương 3: Bắt bẻ

Chương 4: Xa cách

Chương 5: Hối hận

Chương 6: Trật đường ray

Chương 7: Phòng bị

Chương 8: Sợ

Chương 9: Thủ thân như ngọc

Chương 10: Nhân tình

Chương 11: Nôn

Chương 12: Tâm thần không yên

Chương 13: Phỏng vấn

Chương 14: Khó xử

Chương 15: Bá đạo

Chương 16: Đứa bé tinh nghịch

Chương 17: Vững tâm

Chương 18: Chuyện cũ

Chương 19: Say rượu

Chương 20: Muốn bảo hộ

Chương 21: Bị thương

Chương 22: Đánh úp

Chương 23: Hôn (1)

Chương 24: Hôn (2)

Chương 25: Đáp án

Chương 26: Thanh tỉnh

Chương 27: Dạy dỗ

Chương 28: Nguy cơ

Chương 29: Công kích

https://thuviensach.vn

Chương 30: Bày tỏ

Chương 31: Mập mờ

Chương 32: Nghiêm thái thái (Bà Nghiêm)

Chương 33: Sắc nữ

Chương 34: Nhìn không sót một cái gì

Chương 35-1: Khẩu vị nặng (1)

Chương 35-2: Khẩu vị nặng (2)

Chương 36-1: Không được như ý (1)

Chương 36-2: Không được như ý (2)

Chương 37-1: Hiểu lầm (1)

Chương 37-2: Hiểu lầm (2)

Chương 38: Giao thừa

Chương 39: Cầu hôn

Chương 40-1: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái

Chương 40-2: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái

Chương 41: Hù dọa

Chương 42-1: Ân tình (1)

Chương 42-2: Ân tình (2)

Chương 43-1: Chiếm giữ (1)

Chương 43-2: Chiếm giữ (2)

Chương 44-1: Điên cuồng theo đuổi (1)

Chương 44-2: Điên cuồng theo đuổi (2)

Chương 45-1: Bao dưỡng (1)

Chương 45-2: Bao dưỡng (2)

Chương 46-1: Ngõ cụt (1)

Chương 46-2: Ngõ cụt (2)

Chương 47-1: Cực hạn (1)

Chương 47-2: Cực hạn (2)

Chương 47-3: Cực hạn (3)

Chương 48-1: Ăn đậu hủ (1)

Chương 48-2: Ăn đậu hủ (2)

Chương 49-1: Nội tình

https://thuviensach.vn

Chương 49-2: Nội tình (2)

Chương 50-1: Báo đáp 1

Chương 50-2

Chương 51: Phá vỡ

Chương 52: Xấu hổ

Chương 53: Theo đuổi

Chương 54: Vẫy đuôi

Chương 55: Mở lòng

Chương 56: Bắt kẻ thông dâm

Chương 57: Bẫy

Chương 58: Chất vấn

Chương 59: Trốn đi

Chương 60: Tìm tới cửa

Chương 61: Giải vây

Chương 62

Chương 63: Đầu mối

Chương 64: Phán đoán

Chương 65: Thành thật với nhau

Chương 66: Bẫy

Chương 67: Mạo hiểm

Chương 68: Nguyên nhân cái chết

Chương 69: Diệt khẩu

Chương 70: Tùy cơ ứng biến

Chương 71: Sự thật

Chương 72: Phá hủy

Chương 72-2: Phá hủy 2

Chương 73-1: Đại kết cục

Chương 73-2: Đại kết cục 2

Chương 73-3: Đại kết cục 3

Chương 73-4: Đại kết cục 4

Chương 74: Ngoại truyện 1.1

Chương 75: Ngoại truyện 1.2

https://thuviensach.vn

Chương 76: Ngoại truyện 1.3

Chương 77: Ngoại truyện 2.1

Chương 78: Ngoại truyện 2.2 (tt)

Chương 79: Ngoại truyện 3

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 1: Phóng thích

Buổi sáng, khoảng mười một giờ, Phương Châm tắm rửa thay quần áo xong, đầu tóc còn chút ẩm ướt, ấn xuống giấy chứng nhận được phóng thích dấu vân tay của mình.

Thời hạn thi hành án năm năm giờ đã hết, Phương Châm nhìn dấu vân tay trên giấy chứng nhận, nụ cười trên mặt vô cùng lạnh nhạt.

Cảnh quan Tống mang cô từ nhà giam ra, lúc đi đến cửa, cô ấy nói dừng, lại hỏi: “Người trong nhà đến đón sao?”

“Ừ, có lẽ là vậy.”

“Sau khi rời khỏi đây sống cho tốt, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau, nhưng vĩnh viễn đừng là ở chỗ này.”

Phương Châm rốt cuộc nở nụ cười chân thành, thành tâm nói: “Cám ơn cô.”

Năm năm trong lao tù, người không trải qua sẽ không hiểu được mùi vị

trong đó. Lúc trước, trước khi vào đây, Phương Châm cùng nghe người ta nói, trong ngục đủ loại chuyện tiêu cực, sau khi vào chân chính trải nghiệm cô mới hiểu được cảm nhận mùi vị đích thực của ngồi tù.

Cảnh quan Tống ở trong tù xem như là người quen trong tù, tính tình cũng không tệ lắm, đối với cô cũng rất tốt, trừ lúc chưa quen biết lạnh mặt khiển trách cô ra, thì trong mấy năm nay cũng không có chỉa mũi nhọn vào cô.

https://thuviensach.vn

Dù sao, Phương Châm cũng coi như là một phạm nhân rất ngoan, cô nổi danh là biết điều nghe lời.

Cảnh quan Tống chỉ có thể đưa cô đến đây, ra khỏi cánh cửa này, cô chỉ

có thể dựa vào chính mình. Cô quay đầu lại một lần nữa nhìn nơi mình đã sống năm năm, sau đó không chút do dự bước ra khỏi cửa sắt to lớn nặng nề kia.

Sắc trời không quá tốt, mặt dù không trời mưa nhưng không có mặt trời, trên đỉnh đầu bao phủ một tầng mây đen thật mỏng, khiến người ta cảm thấy rất nhanh trời sẽ mưa.

Phương Châm đứng ở cổng chính tù giam nhìn sắc trời, do dự không biết về nhà thế nào. Thư thông báo đã sớm gửi về nhà rồi, lần cuối ba mẹ đên thăm tù cũng có nhắc đến. Nhưng rốt cuộc ngày hôm nay sẽ đến đón cô hay không họ cũng chưa xác định.

Em trai chắc chắn là sẽ không đến. Bởi vì mẹ đã nói hai ngày này em trai mang bnaj gái đi du lịch. Đó là bạn gái đầu tiên của em trai, làm thư kí ở

một công ty, thật vất vả mới nghỉ được mấy ngày để đi chơi, chỉ sợ trên trời rơi xuống là dao găm, em trai cũng muốn đi.

Về phần ba mẹ đều đi làm, hôm nay không phải chủ nhật, trừ phi họ xin phep nghỉ, nếu không cũng không đên được.

Là cô bất hiếu, nếu cô không có phạm tội, không có ngồi tù, bây giờ tiền lương nuôi sống cả nhà cũng không là vấn đề, cùng không để cha mẹ đã có tuổi còn phải đi làm kiếm tiền.

Nghĩ đến đay, nụ cười mới nở trên môi Phương Châm liền biến mất.

Cô cũng không nghĩ nhiều, không có tiền thì cũng có đôi tay, đợi gần một giờ không thấy người đến, cô quyết định nghĩ biện phap đi ra ngoài.

https://thuviensach.vn

Cuộc sống tươi lai cô còn phải gặp nhiều trường hợp tương tự. Không ai có thể giúp cô, chỉ có thể dựa vào đôi tay này giải quyết tất cả vấn đền khó khăn.

Năm năm ở trong tù, Phương Châm rất ít suy nghĩ nhưng lại học rất nhiều, nhiều nhất chính là học cách kiên cường thế nào.

Cho nên, cô đưa tay lên chỉnh sửa lại quần áo, mặt không chút thay đổi đi trên đường lớn. Kết quả, vừa đi không được mấy bước, một chiếc Freeland liền lao đến. Người lái xe hình như có chút gấp, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm bánh xe ma sát với mặt đất.

Bởi vì chiếc xe đột nhiên xuất hiện làm Phương Châm dừng bước.

Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ vội vàng chạy xuống, chạy thẳng đến trước mặt Phương Châm, mạnh mẽ ôm lấy cô: “thân mến, chúc mừng cậu. Ngại quá, mình đến trễ, mình đã nói với cậu a, vốn là anh họ mình muốn đến, chúng mình cùng đi đón cậu. Nhưng hắn còn có một cuộc giải phẫu, cái gì mà con trai của ông tổng bị tai nạn giao thông phải giải phẫu ngay lập tức, không làm ẽ không sống được. Loại phá gia chi tử này chết thì chết, cứu sỗng chúng để chúng lại chạy xe đựng chết người khác? Còn không bằng để chúng chết đi có phải tốt hơn không.”

Phương Châm bị ôm đến khó thở, miễn cưỡng đem một cái tay của cô gái kia từ trên người xuống: “Mỹ Nghi, cậu để mình lấy hơi trước được không?”

Người vừa đên này là Từ Mỹ Nghi, là bạn thân của Phương Châm trước khi ngồi tù. Mấy năm này cô ấy cũng đến nhà giam thăm cô, cẩn thận suy nghĩ, cô ấy còn chịu khó đên hơn so với cha mẹ cô, so với em trai thì không cần phải nói.”

Từ Mỹ Nghi là người sảng khoái, vừa oán trách xong liền keo Phương Châm lên xe, lại nói: “nhanh rời khỏi địa phuong quỷ quái này, vĩnh viễn https://thuviensach.vn

cũng đừng quay lại.”

Xe ở lối đi bộ trước nhà giam vòng một đường xinh đẹp, lại hương về

đường lớn.

Phương Châm ngồi trên xe nhìn hàng cậy hiện lên trước mắt, tâm tình lại kích động, cô đã năm năm không có ngồi xe cũng chưa từng nhìn thấy thế

giới bên ngoài rồi, cô vốn nên hưng phân vô cùng nhưng lúc này lại tĩnh táo lạ thường.

Cũng là Từ Mỹ Nghi không quản được miệng mình như cũ, còn đang oán trách anh họ mình Trầm Khiên: “Vì loại người đó mà giải phẫu thật lãng phí thời gian cùng sinh mạng. Còn hại anh ta không đến đón cậu được.

Nhưng là cuối cùng anh cũng thật nghĩa khí đưa xe cho mình. Xe này tốt hơn so với xe mình, cậu cũng ngồi thoải mái một chút mà đúng không?”

Phương Châm cười nhạt: “không quan hệ. Cám ơn cậu đến đón mình, hôm nay cậu không phải đi làm sao, đi ra ngoài cũng không sao sao?”

“nói gì chứ, đón cậu ra tù là chuyện lớn, công việc có là gì, xin phép là được.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đúng vậy, mặc dù có việc chỉ cần xin phép là được thôi. Bạn tốt cũng cảm thấy là chuyện theo phải làm lẽ

thường, cha mẹ cô lại thấy đây là vấn đề lớn rất khó khăn.

Lần cuối gặp mặt, Phương Châm liền nghe được ý trong lời của mẹ cô, xin phép sẽ bị trừ tiền lương, tới đêy một chuyến cũng không dễ, vì tiết kiệm tiền,à ngồi xe công cộng, sau khi xuống xe còn phải đi một đoạn dài.

Thật ra có tiền hay không đều không quan trọng, mấu chốt là họ không thèm quan tâm mình đi.

https://thuviensach.vn

Ý nghĩ này chưa bào giờ có trong đầu Phương Châm trong năm năm này, bởi vì trong tù thật bề bộn nhiều việc, cô không chịu suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, trước khi ở tù, ý nghĩ này thỉnh thoảng cũng xuất hiện.

Từ nhỏ ở nhà, cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao, điểm này cô đều rõ ràng so với ai khác. Nêu như đổi lại hôm nay là em trai ra tù, đừng nói là xin phép nghỉ một ngày, cho dù bị sa thải, mẹ cũng nhât định đến. Hơn nữa bà sẽ không đi xe công cộng mà thuê xe đến đón. Vì bà nói:

“Con trai của tôi chịu nhiều khổ cực như vậy, thuê xe cho nó ngồi thoải mái một chút.”

Phương Châm lắc đầu, cố gắng loại bở tâm tình tiêu cực này ra ngoài. Từ

Mỹ Nghi vừa lái xe vừa nói ít chuyện cũ, nói nói lại phát hiện Phương Châm an tính lạ thường, lập tức ngậm miệng lại nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, mình nói nhiều quá, ầm ĩ cậu đi.”

“Không có sao, mình thích nghe cậu nói. ở trong đó năm năm đều tách rời với thế giới rồi, mình phải nghe cậu nói nhiều mới tốt, sớm thích ứng với xã hội này.”

“Muốn nghe mấy cái kia, có thời gian lại nói với cậu. Bây giờ nói xem, muốn đi thẳng về nhà ao?”

“Không, mình muốn đến chỗ đó, cậu có thể đưa mình đi sao?”

“Chỗ nào?”

“Quảng trường thâm Lam.”

Xe bỗng dừng một chút, Từ Mỹ Nghi vội vàng ổn định lại tay lái, một lúc lâu mới hồi thần: “Phương Châm, cậu muốn làm gì, đang yên lành sao lại muốn đến đó?”

https://thuviensach.vn

“Cậu đừng sợ, mình chỉ là muốn đi xem một chút. Năm năm chưa đến, cũng không biết bây giờ chỗ đó thế nào?”

Năm năm trước, cô ở chỗ đó phạm tội lớn. Ngày đó quảng trường Thâm Lam khai trương, cô mượn thân phận kí giả lẫn vào buổi họp báo, hơn nữa sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc mượn cơ hồi phỏng vấn tới gần ông chủ quảng trường kiêm Chủ tích – Nghiêm Túc, một dao đâm vào người anh ta.

Bởi vì một dao này, cô bị kết án bảy năm, lại bởi vì biểu hiện tốt nên được phóng thích sớm. Chỗ đó là nơi cô có mặt cuối cùng trước khi vào tù, hôm nay, đã qua năm năm, cô thật muốn đến nơi đó xem một chút.

Từ Mỹ Nghi còn có chút do dự, Phương Châm an ủi cô noi: “mình ở

trong xe nhìn một chút. Hôm nay không có người nọ, mình lại không có vũ

khí, mình không thể làm gì được...vân vân... Hôm nay cậu không đưa mình đi, ngày mai mình cũng sẽ đi.”

Bởi vì câu nói cuối cùng này, Từ Mỹ Nghi giơ tay đầu hàng.

Khi xe dừng đường đối diện quảng trường Thâm Lam, Phương Châm an tĩnh ngồi trong xe nhìn trung tâm thương mại đối diện cực kì náo nhiệt.

Những cô gái mặc quần áo thời thượng hoặc những chàng trai anh tuấn đầy triển vọng, có thể ai cũng không biết năm năm trước nơi này đã xảy ra chuyện gì.

“Nơi này làm ăn không tệ a.” Phương Châm nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy, nơi này vừa khai trương đặc biệt đông người, cậu nhìn xem, hôm nay không phải chủ nhật mà còn nhiều người như vậy. Đến chủ nhật thì càng khoa trương hơn. Bất quá đồ cũng thật đắt, một chai nước cũng đắt gấp năm sáu lần thậm chí gấp mười lần bên ngoài.”

“Kia, kiếm được rất nhiều đi.”

https://thuviensach.vn

Từ Mỹ Nghi không nghe ra ý trong lời của Phương Châm, gật đầu nói:

“đúng vậy, cửa hàng chỗ này kiếm tiền rất được. Bất quá nghe nói tiền thuê cũng đắt đến kinh người. Dù sao, mình bình thường cũng không vào, thỉnh thoảng nhờ vào thẻ của anh họ mới có thể đến. Dù sao tiền anh ta cũng nhiều, không sợ quét thẻ. Đúng rồi, Phương Châm, một lát mình gọi anh họ

ra ngoài ăn cơm có được không? Mấy năm nay anh ấy vẫn rất quan tâm cậu...”

“Không cần, mình muốn về nhà trước.”

Phương Châm vẫn quay đầu nhìn quảng trường Thâm Lam ngoài cửa xe, nghĩ đến tất cả có liên quan đến Nghiêm Túc. Cô hỏi: “anh ta, mây năm nay thế nào?”

“Ai, anh họ mình?”

“Không phải.”

Từ Mỹ Nghi sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp: “Cậu nói Nghiêm Túc?

Nói thật, mình cũng không rõ lắm. Anh ta không thường lên tivi, cũng không phải ngôi sao. Mình chỉ nghe nói, mấy năm nay quảng trường Thâm Lam phát triển cực tốt, đoán là anh ta kiếm không ít tiền. Nhưng là nghe nói thân thể anh ta không tốt lắm, đại khái là do một dao kia năm đó cậu đâm thậ sâu, khi đó đều nói anh ta thiếu chút nữa là mất mạng.”

Phương Châm rốt cuộc xoay đầu lại nhìn Từ Mỹ Nghi cười khổ: “Mình dù sao cũng không phải là người chuyên nghiệp, lúc giết người cũng sẽ

khẩn trương. Căng thẳng làm dao trong tay đi lệch đi.

Nếu như tâm tình không có loạn như lời nói, đâm cũng không phải bụng mà là trái tim đi.

Sắc mặt Từ Mỹ Nghi đại biến trong nháy mắt: “Phương Châm, cậu, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông a.”

https://thuviensach.vn

“Mình sẽ không, bây giờ mình không phải người năm đó, mà anh ta cũng không phải anh ta năm đó.”

“Đúng vậy, đúng vậy, đều qua năm năm rồi, chuyện lúc trước cậu cũng đừng so đo. Cậu có lỗi với anh ta cũng đã trả giá nhiều rồi, đừng vì anh ta mà hủy cuộc sống của một đời. Làm vậy không đáng.”

Đúng vậy, quả thật không đáng.

Phương Châm ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà quảng trường sừng sững, trước mắt xuất hiệngương mặt của Nghiêm Túc.

Cách quảng trường Thâm Lam mấy bước, tầng cao nhất bên trong cao ốc, Nghiêm Túc đang họp cùng thành viên Hội Đồng quản trị. Có hai người có lai lịch lâu năm ở tuổi chú bác đang vỗ bàn tranh cãi, những người khác đều ở bên cạnh anh một câu toi một câu khuyên nhủ, chỉ có Nghiêm Túc ngồi ở ghế chủ trì không nói một lời, yên lặng nghe bọn họ ầm ĩ.

Có đôi khi tranh cãi cũng tốt, người tâm tình đang kích động sẽ nói ra một số lời thật tâm lúc bình thường sẽ không nói. Anh không muốn nghe lời tốt đẹpcũng lười nghe người ta vuốt đuôi anh, giống bây giờ mặt đỏ đến mang tai, tranh cãi gay gắt, cũng làm anh nắm bắt được nhiều tin tức hơn, thậm chí là chuyện riêng tư của họ.

Tranh cãi đã kéo dai gần nửa giờ, từ đầu đến cuối đều vì hai người muốn khuếch trương bản đồ quảng trường Thâm Lam hay không, không thể nhất trí mà lại bất phân thắng bại. Mắt thấy không khí cũng có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí có khuynh hướng ngày càng nghiêm trọng, Nghiêm Túc xoa trán đang nghĩ có cần hô ngừng hay không, thấy Thư kí Viên Mộc gõ cửa đi vào, cầm văn kiên trong tay, liền ra hiệu bằng ánh mắt.

Anh nói, anh ta giúp anh kết thúc trận tranh cãi này.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc dùng ánh mắt nói anh đến đúng lúc, cho nên tiếng tranh cãi kia dừng lại, hơn nữa mỗi người đều lên tiếng trấn an vài câu, nhưng vẫn không tỏ thái độ muốn muốn đem Thâm Lam khuếch trương gấp đôi diện tích hay không.

Hai người nói đều có đạo lý, nhưng Nghiêm Túc biết, bọn họ cũng là vì lợi ích của riêng mình. Ủng hộ là muốn nhân cơ hội đào vét một khoản, phản đối là sợ vị trí trong Hội Đồng quản trị của mình khó mà giữ được.

Nói đi nói lại, cũng không có người suy nghĩ chân chính cho Thâm Lam.

Sau khi trấn an hai người, Nghiêm Túc tuyên bố tan họp, mắt thấy mọi người đi hết, anh vẫn ngồi trên ghế như cũ không dậy nổi, cầm một văn kiện trong tay tùy ý xoay chuyển, nhấc mắt hỏi Viên Mộc: “Có chuyện gì?

Bên Châu Âu có hồi âm rồi?”

“Hôm nay Phương Châm ra tù, mười hai giờ buổi sáng đi khỏi nhà giam.”

“Phương Châm? Ai là Phương Châm?”

“Năm năm trước, ngày Thâm Lam khai trương, cô gái kia đâm anh bị

thương, cô gái giả mạo kí giả kia.”

Hai mắt Nghiêm Túc tỏa sáng, hiển nhiên là bị nhắc tỉnh.

Viên Mộc có lòng tốt nhắc nhở: “Có muốn trang bị hai tên vệ sĩ cho anh không?”

“Không cần.”

Anh không thể nào để một tảng đa làm té ngã hai lần.

Viên Mộc không nói nữa, im lặng đứng một bên chờ. Nghiêm Túc xem xong văn kiên trong tay, cuối cùng khép lại ném lên bàn, đứng lên bỏ hai https://thuviensach.vn

tay vào túi quần, cả người nhìn rất cao thon dài.

Lúc đi qua Viên Mộc anh hời hợt nói một câu: “Hệ thống bảo an của Thâm Lam tăng thêm một bậc.”

Khóe miệng Viên Mộc căng ra, cười thật hàm súc. Kết quả nụ cười còn chưa tản đi, Nghiêm Túc vừa đến cửa lui lại mấy bước, xoay người nhìn anh: “Thuận tiện nói một câu, cô ấy trước khi bị bắt là kí giả thật.”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 2: Tiền án

Phương Châm ngồi trong văn phòng công ty, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quản lý Trần đối diện.

Quản lý Trần nhìn sơ yếu lý lịch của cô, chân mày khẽ nhíu lại, Phương Châm đã đoán được suy nghĩ trong lòng ông.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Quản lý Trần ngẩng đầu lên, trực tiếp thẳng thắn với Phương Châm: “cái kia, tiểu Phương, nói thật, lý lịch của cô rất tốt, hoàn toàn vượt qua yêu cầu của công ty chúng tôi. Nhưng năm năm trước..... chuyện kia, chuyện như vậy thật làm khó chúng tôi a. Cô cũng biết chủ nhà yêu cầu rất cao, dù sao cũng tốn tiền, ai cũng không muốn tìm người có.... tiền án.”

Lúc Anh ta nói hai chữ tiền án thanh âm cũng nhẹ một chút, hiển nhiên là không muốn thương tổn Phương Châm. Nhìn ra được Quản lý Trần thật hài lòng với Phương Châm, điều duy nhất là cô có tiền án.

Nhưng là nếu không có tiền án, với sơ yếu lý lịch như vậy của cô làm sao có thể tìm đến công việc bảo mẫu?

Cô biết Quản lý Trần khó xử, cũng không muốn làm kho người ta: “tôi biết băn khoăn của anh, tôi cũng không muôn giấu diếm chuyện ngồi tù năm năm. Tôi hi vọng thẳng thắn với anh, cũng hi vọng anh cho tôi một cơ

hội. Anh không cần đảm bảo nhất định giới thiệu công việc giúp tôi, tôi chỉ

hi vọng anh lưu lại lý lịch của tôi, vạn nhất có ngày nào đó, nếu ngày nào đó chủ nhà không ngại với quá khứ của tôi muốn thuê tôi.... làm phiền anh gọi điện thoại cho tôi được không?”

https://thuviensach.vn

Đây không phải là lần đầu Phương Châm phỏng vấn gặp phải. Cô được mãn hạn về nhà đã hơn nửa tháng, hơn nửa tháng này cô vẫn lo tìm việc làm. Lúc đầu cô cũng đi tìm việc liên quan đến chuyên môn của mình để

làm. Nhưng mấy lần sau cô hiểu ra, có tiền án không thể vào làm việc trong công ty lớn.

Cho nên cô đi ngược lại những công ty nhỏ nộp sơ yếu lý lịch. Cô hoàn toàn không có giấu diếm chuyện mình đã từng ngòi tù, bởi vì cũng không thể giấu diếm đucợ, cho dù sơ yếu lý lịch không viết, người thuê chỉ cần kiểm tra hồ sơ một cái là có thể biết rõ. Vốn là cô tưởng rằng đem nộp hai trăm hồ sơ, cò thể được một chỗ gọi là không tệ rồi, không ngờ đến vừa nộp đi là điện thoại gọi đến rất nhiều.

Có một ngày cô nhận bảy tám cuộc điện thoại, vài chỗ gọi cô đến phỏng vấn. Lúc đầu Phương Châm không cảm thấy có vấn đề gì, càng về sau càng nhịn không được trực tiếp hỏi một nhà tuyển dụng.

“các người thật không e ngại tôi có tiền án sao?”

Cô vừa hỏi, người ở đầu bên kia chỉ á, đến lúc cô truy hỏi đến cùng người nọ mới miễn cưỡng nói nguyên nhân cho cô biết. Thì ra là bọn họ

phỏng vấn cô cũng không phải thật sự muốn thuê cô mà chủ yếu là có chút lòng hiếu kì. Nhìn hình trên hồ sơ xinh xắn đáng yêu, hình dáng nhỏ bé, tất cả mọi người tò mò người như vậy vì sao lại ngồi tù.

Người nọ nói chuyện với Phương Châm hồi lâu cảm thấy cô không xấu cho nên không đành lòng lừa cô nữa, thành thật nói: “thật ra thì, cho dù cô đến phỏng vấn, chúng tôi cũng không có ý định thuê cô. Cho dù sơ yếu lý lịch của cô rất tốt, có tiền án công ty chúng tôi cũng sẽ không dùng. Chúng tôi gọi cô đến chính là muốn bát quát một chút. Nếu như công ty khác cũng gọi điện thoại cho cô, tin tôi đi, bọn họ cũng có ý nghĩ giống chúng tôi.”

https://thuviensach.vn

Cho nên từ ngày đó, Phương Châm hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ làm lại công việc cũ trong đầu, ngược lại bắt đầu tìm một ít việc không cần liên quan đến chuyên môn của cô. Cô bắt đầu đi siêu thị, quán ăn hoặc là công ty giúp việc nhà tìm việc làm. Những chỗ này không cần xem sơ yếu lý lịch chính quy, cũng sẽ không đi điều tra hồ sơ của cô, chỉ cần họ thiếu người, mà chỉ cần người thông minh lanh lợi, tám chín phần là sẽ thuê người.

Nhưng bản thân Phương Châm lại nghiêng về công ty giúp việc nhà. Bởi vì cô hi vọng tìm được công việc có thể ở lại. Cô không muốn ở nhà, mỗi ngày nhìn em trai lấy đủ thứ cớ nổi giận đập phá đồ mắng chửi người.

Trong lòng cô hiểu rõ, tất cả đều là nhằm vào cô. Năm năm trước nếu cô không làm việc ngốc ngếch đó...., bây giờ tiền cũng đã kiếm đủ cho em trai mua nhà. Bây giờ không có hi vọng có nhà mới, chị gái mới ở tù ra còn ở

nhà ăn bám, dĩ nhiên nó không thoải mái. Mặc dù nó vẫn dựa vào cha mẹ

nuôi, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có một công việc đứng đắn.

Mặt khác Phương Châm cũng biết, em trai sợ bạn gái biết mình có một chị gái như vậy. Có một lần, Phương Châm nghe cha mẹ nói mấy câu với bạn bè, biêt đượcbạn gái em trai là Jenny cho tới bây giờ cũng không biết nó có một chị gái. Mỗi ngày chị gái là cô đều ở nhà, vạn nhất bị Jenny gặp được?

Huống hồ đây là chị gái có ý đồ giết người từng ngồi tù.

Bởi vì thái độ của em trai, cũng vì cha mẹ dung túng nó, Phương Châm thực sự muốn ra ngoài ở.

Lúc Quản lý Trần đưa cô ra khỏi phòng cũng không nói chắc chắn, nhưng trong lòng Phương Châm cũng hiểu, muốn tìm nhà như vậy thật không dễ dàng. Trừ phi, cô chịu làm sơ yếu lý lịch giả, mà dù có làm giả

cũng chưa chắc là người ta chịu tin. Người địa phương, xinh đẹp trẻ tuổi, nhìn thế nào ucng không thể đi làm bảo mẫu. Trong lòng người ta nhất định sẽ đánh dấu hỏi to đùng.

https://thuviensach.vn

Phương Châm tạm biệt Quản lý Trần sau khi dặn anh nhớ lời cô nói, có lẽ buông việc ở công ty giúp việc nhà đi, trực tiếp đi siêu thị tìm việc thu ngân đi. Cho dù thế nào, có công việc mới là có thể dựng nên gốc rễ mới.

Cô vừa mở túi ra, muốn lấy điện thoại xem đồng hồ một chút. Lúc đi qua cửa công ty giúp việc nhà không cẩn thận đụng phải một người.

“Xin lỗi.” Phương Châm vội vàng nói xin lỗi người ta, vừa ngẩng đầu phát hiện đối phương là người nước ngoài, cho nên cô lập tức chuyển sang tiếng anh nói: “Anh có sao không?’’

“Không sao, không có việc gì.” Người nước ngoài kia rất nhiệt tình, quay lại quan tâm cô, “Tiểu thư, cô không sao chứ?” anh là người cao lớn, nhìn thế nào cũng là cô gái chịu thua thiệt.

“Tôi rất khỏe, cám ơn.”Phương Châm nói xong lời này liền cười quay đi, không có chú ý người nước ngoài kia thất thần đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng của cô, một lát sau mới xoay người vào cửa lớn công ty giúp việc nhà.

Quản lý Trần còn chưa đi vào, nhìn thấy người nước ngoài liền nhiệt tình nghênh đón: “Anderson tiên sinh, ngài khỏe chứ, mời vào bên trong ngồi.”

Quản lý Trần nói là tiếng Trung, Anderson cũng dùng tiếng Trung nói chuyện với anh: “ Thật xin lỗi, lại đên làm phiền anh, dì lần trước tôi thật không hài lòng lắm...”

“Tôi hiểu, tôi hiểu. Vị kia đúng là tay chân có chút chậm, cũng không quá tỉ mỉ, lần này tôi nhất định sẽ tìm người khác tốt hơn cho ngài”

Anderson mang vẻ mặt xin lỗi ngồi xuống. Anh cùng Quản lý Trần là gặp mặt lần đầu tiên, nhưng không phải là lần đầu tiên làm việc với công ty này. Bảo mẫu nhà anh vẫn là tìm từ chỗ này, cho đến bây giờ anh vẫn thấy người ta không tệ, hết lần này đến lần khác vợ anh lại bắt bẻ không hài lòng. Lần này, Anderson cũng tức giận, vừa bộc phát ở nhà, đem chuyện https://thuviensach.vn

tìm bảo mẫu ôm lấy, hơn nữa lại ra quy ước, bảo mẫu là do anh chọn, tiền lương anh trả, làm tốt hay không cũng là do anh quyết định.

Quản lý Trần lầy ra một đốnghồ sơ bảo mẫu đã được chọn lựa cho anh xem, Anderson cầm lên tùy tiện xem mấy cái, phát hiện tất cả đều là phụ

nữ trung niên, bộ dạng thật thà đàng hoàng, hẳn là làm việc cũng không kém, nhưng anh cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó.

“Quản lý Trần, có ai trình độ học vấn cao một chút, tư chất khá hơn một chút không?”

“Ngài là muốn kiểu như thế nào?”

“Là như vậy, tôi muốn tìm người có thể chăm sóc con trai tooi một chút.

Người không thể trấn áp được nó, nó không có hiểu chuyện nhiều lắm, cũng sẽ không để người đó vào mắt. Cho nên, tôi muốn tìm người lợi hại một chút, ví dụ như sinh viên đại học, sẽ biết internet, có thể co chút đề tài chung với con trai tôi, đứa bé này bị mẹ nó làm hư, ở nhà cũng vô pháp vô thiên, a di cũng bị nó khi dễ.”

Anderson côn tính toán làm sao đem ý định nói ra, nhưng vừa nói ra lời này trước mắt lại hiện lên bóng dáng của cô gái vừa nãy. Lúc cô ngọt ngào cười với anh, Anderson đã cảm thấy cảm giác không thể nói ra của vẻ đẹp Phuong Đông.

Cho nê anh liền trực tiếp hỏi Quản lý Trần: “lúc nãy ở cửa tôi nhìn thấy một cô gái rất trẻ tuổi, cô ấy cũng là đến tìm việc sao?”

“Cô gái vừa rồi?” Quản lý Trần bừng tỉnh, “Là có một người như vậy. Cô gái này vừa đến chỗ tôi tìm việc làm, ngài là muốn xem hồ sơ của cô ấy sao? Cô ấy cũng rất phù hợp với yêu cầu của ngài, chỉ là có một cái sợ ngài sẽ không vừa lòng, cô ấy từng ngồi tù.”

“Ngồi tù? Ngồi tù mấy năm, tại sao lại ngồi tù?”

https://thuviensach.vn

“năm năm, mới được thả ra. Tốt nghiệp đại học nổi tiếng, trước kia làm ký giả, nguyên nhân ngồi tù hình như là đả thương người.”

“Đả thương là nam hay là nữ?”

“cái này, tôi không có hỏi kĩ, nhưng là nghe qua giống như là nam.”

“Nam?” Anderson quay đầu theo bản năng, xuyên qua cửa thủy tinh trong phòng làm việc nhìn ra cổng chính, “Cô ấy nhỏ bé như vậy, làm sao có thể đả thương người? Tôi không tin.”

Anderson là người nước ngoài, suy nghĩ không giống người Trung Quốc, anh cũng không ngại Phương Châm có tiền án, anh thấy Chính phủ thả cô sớm liền chứng minh cô không có vấn đề gì.

Xem kĩ sơ yếu lý lịch của cô, quả thật rất tốt những bác gái kia hoàn toàn không thể so sánh, người như vậy nếu không có tiền án làm sao có thể làm bảo mẫu?

Cho nên Phương Châm vừa ngồi lên xe buýt liền nhận được “Ofer” thứ

nhất sau khi ra tù.” Khi Quản lý Trần sắp xếp cô cùng Anderson gặp mặt, hai người dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh để nói chuyện gần một giờ, Anderson dẫn Phương Châm cùng Quản Lý Trần về nhà nhìn một chút.

Lúc đó vợ anh cùng con trai cũng ở nhà, một căn hộ mang phong cách Châu Âu, nhìn có vẻ cực kì cao lớn, Quản lý Trần âm thầm nói với Phương Châm, co thật may mắn.

Tiền lương cũng định xuống rồi, một tháng năm ngàn bao ăn ở. Mỗi ngày, Phương Châm chịu trách nhiệm ba bữa cơm cũng việc vệ sinh căn bản, quần áo lớn đều đem đến tiệm giặt ủi, quần áo nhỏ thì cũng có máy giặt. Phòng giặt quần áo có ba máy giặt, quần áo mỗi người đều chia ra dùng loại máy khác nhau giặt. Phương Châm cũng giúp Anderson trông nom con trai năm tuổi lúc mẹ nó không rảnh.

https://thuviensach.vn

Ngày thứ hai sau khi Phương Châm kí hợp đồng liền dọn dẹp đồ đến nhà Anderson, bắt đầu cuộc sống mới sau khi ra tù.

Anderson mời được Phương Châm thấy tâm tình tốt lên, hẹn ban tốt quen ở nước ngoài gặp mặt ở quán rượu.

Bảy giờ tối, lúc anh đi vào quán rượu, từ rất xa đã thấy bạn tốt ngồi ở

quầy bar uống rượu. Cho nên anh đi đên phía trước, vẫy tay chào hỏi:”hắc hắc, đã lâu không gặp.”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 3: Bắt bẻ

Nghiêm Túc đưa cho Anderson một ly Whiskey, cầm lấy ly của mình uống một ngụm lớn.

Hai người họ là bạn bè đã nhiều năm, lúc Nghiêm Túc đi Mĩ học quen biết Anderson. Anderson là người ngoại quốc điển hình chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, cho nên rất có thiện cảm với người Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp anh ta ở Mĩ mấy năm, cưới vợ người Trung Quốc, sinh được một đứa con lai. Bây giờ lại đưa vợ con đến Trung Quốc phát triển, vào công ty Nghiêm Túc làm việc.

Ban ngày, ở công ty bọn họ là quan hệ ông Tổng và nhân viên, tan việc lại là bạn bè tốt.

Anderson vừa ngồi xuống liền thấy một mỹ nữ nóng bỏng đến gần Nghiêm Túc, cho nên cười anh: “Nhiều diễm phúc, đây là câu ngạn ngữ

Trung Quốc sao.”

Nghiêm Túc cười cười với Anderson, lịch sự cự tuyệt người vừa tới. Cô gái kia liếc mắt nhìn Anderson giống như là hiểu rõ, chớp chớp mắt với anh rồi đi.

Anderson quét mắt nhìn bóng lưng cô gái kia một cái, bưng chén rượu lên: “thật đáng tiếc, cậu không thích dạng con gái này? Nói thật mình cũng không thích. Con gái có rất nhiều, không như thế này cũng như thế kia, có dạng xấu hổ thẹn thùng, cũng có dạng như vừa rồi rộng rãi phóng khoáng.”

“cũng có như vợ cậu, cô gái truyền thống của Trung Quốc.”

https://thuviensach.vn

Anderson nghe nói vậy chỉ cười, trong nụ cười chợt lóe giễu cợt rất nhanh biến mất. Anh không có tiếp tục lời của Nghiêm Túc, ngừng một chút mới nói: “Còn có giống như bảo mẫu mới của nhà mình, như sinh viên đại học, nhưng từng phạm tội đi ngồi tù. Nhưng là người vô cùng hiếm thấy.”

Anderson nhắc đến hai chữ ngồi tù, trước mắt Nghiêm Túc liền xuất hiện gương mặt của Phương Châm. Anh sống đến bây giờ, cô gái gặp qua cũng chỉ có cô là từng ngồi tù, làm anh ấn tượng thật sâu.

Năm năm trước, cô xuất hiện trước mặt anh lúc con dao đâm vào người anh, đó là một gương mặt thaanh thuần ngây thơ, không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhìn rất thoải mái. Sau đó, lúc ở bệnh viện Nghiêm Túc cũng xem qua ảnh của cô, ấn tượng càng thêm sâu.

Người như vậy ở trong đám người giống như cô gái ngoan ngoãn, nhưng hành động lại ác như vậy, một nhát kia cơ hồ là muốn nửa cái mạng của anh. Nhát dao kia đâm thủng thận bên trái khiến khoang bụng anh chảy nhiều máu, anh ở bệnh viện hơn một tháng mới phục hồi lại.

Nghiêm Túc sống đến bây giờ, trừ mẹ cũng không có đặc biệt để ý đến con gái, cũng không có toàn tâm toàn ý yêu một người nào. Nhưng nếu hỏi anh, trong đời này có chán ghét cô gái nào không, thì trừ Phương Châm xếp hàng thứ nhất không có người nào khác.

Vừa nghĩ đến Phương Châm, Nghiêm thiếu gia nhịn không được cau chân mày lại, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Phương Châm Phương Châm, đêm hôm đó, trong lòng Nghiêm Túc lặng yên đem tên này đọc nhiều lần.

Có lẽ là có người nhớ thương nên đêm hôm đó, Phương Châm cũng ngủ

không được tốt. Nhưng sáng hôm sau cô vẫn rời giường thật sớm làm điểm https://thuviensach.vn

tâm, gọi Tráng Tráng con trai Anderson dậy, lại tay chân nhanh nhẹn làm nhiều việc nữa.

Từ nhỏ Phương Châm là lão Đại trong nhà, bởi vì bên dưới có em trai, nên từ lúc còn nhỏ cô đã giúp cha mẹ làm việc nhà, trông nom em trai. ở

phương diện này cô làm rất thuần thục. Vợ Anderson lúc đầu thấy cô cảm thấy chồng mình là bị gương mặt của Phương Châm hớp hồn nên mới tìm cô gái trẻ tuổi không biết làm gì về nhà.

Cô ấy vốn muốn lập tức sa thải Phương Châm lại tìm người khác, kết quả Phương Châm không nói lời nào vào phòng bếp làm việc, làm năm món ăn một món súp đem ra, cô ấy nếm xong không nói gì nữa.

Nhưng dù vậy, vợ Anderson cũng không thân cận nhiệt tình với cô. Thứ

nhất cô ấy bắt bẻ xoi mói mọi chuyện, thứ hai Phương Châm còn xinh đẹp trẻ tuổi, trong mắt cô ấy chính là một loại uy hiếp. Cô ấy lúc nào cũng muốn tìm cớ để đuổi Phương Châm ra khỏi nhà.

Buổi sang hôm đó, Phương Châm làm xong điểm tâm, đi gọi Tráng Tráng dậy, thừa dịp cậu bé ăn điểm tâm mà đi phòng giặt bỏ đồ vào trong máy giặt. Sau đó, cô lại vào phòng Tráng Tráng xếp lại chăn gối, đến khi lau sạch bụi từ trong ra ngoài thì Tráng Tráng cũng vừa ăn xong điểm tâm, mà vợ Anderson cũng trang điểm xong chuẩn bị ra ngoài.

“Tiểu Phương, tôi có việc đi ra ngoài, cô giúp tôi trông chừng Tráng TRáng. Đúng rồi, tôi cần mua thêm mấy bộ chén dĩa, cô xem mua theo danh sách này, cầm hóa đơn về tôi trả tiền lại cho cô.”

Phương Châm im lặng không nói lời nào cầm lấy tờ danh sách. Vợ

Anderson nói đi ra ngoài không phải là chơi mạt chược cũng là đi làm đẹp, chưa đến lúc ăn tối chắc chắn sẽ chưa trở về, có đôi khi còn chơi đến nửa đêm. Lúc ban đầu nói là làm việc nhà, thỉnh thoảng giúp trông chừng đứa nhỏ một chút. Hiện tại cô vừa làm việc nhà vừa trông chừng đứa nhỏ.

https://thuviensach.vn

Nhưng Phương Châm không nói gì, đưa mắt nhìn vợ Anderson rời đi. Cô thay quần áo cho Tráng Tráng, mang theo đứa nhỏ đi mua thức ăn.

Vợ Anderson đối với tất cả đều bắt bẻ. Mặc dù cô không làm ra tiền nhưng tiền chồng đưa đến tiêu xài tuyệt không nương tay. Nhà bọn họ

không dùng rau dưa ngoài chợ, tất cả đồ trong nhà đều phải đi mua ở siêu thị hạng sang. Giống như hôm nay, mua chén dĩa cũng phải là nhãn hiệu được nhập từ nước ngoài ở Quảng trường Thâm Lam, sai một chút cũng không được. Ngay cả sô cô la Trang Tráng ăn hàng ngày cũng mua ở của hàng nhập khẩu socola trong Quảng trường Thâm Lam, cân nặng, hình dáng đều có quy định đàng hoàng.

Rốt cuộc Phương Châm hiểu tại sao nhà Anderson mới ở nước ngoài đến ở vừa một năm đã đổi không dưới mười bảo mẫu. Nữ chủ nhân chuyên bắt bẻ xoi mói, phần lớn mọi người đều không chịu được.

Nhưng Phương Châm không giống, cô không chịu được cũng phải chịu được. Anderson trả lương không thấp, lại bảo ăn bao ở, nếu như cô không mua sắm cái gì, một tháng cũng tiết kiệm được nguyên vẹn năm ngàn. Đối với việc trước mắt mà nói, nữ chủ nhân hầu hạ khó khăn cũng không quan trọng, làm có tiền mới là mấu chốt. Vợ Anderson khó hầu hạ hơn nữa, cũng sẽ không thể so sánh với cuộc sống ở trong tù trước kia của cô.

Phương Châm ở Quảng trường Thâm Lam mua hai bộ chen dĩa theo lời vợ Anderson chỉ định, lại đẩy xe dẫn Tráng Tráng đi mua socola cậu bé thích. Bởi vì Tráng Tráng chỉ ăn một mùi vị, Phương Châm vừa đến lại không rõ lắm, cho nên cầm túi nói mấy câu với nhân viên cửa hàng. Mắt thấy đối xoay người đi lấy soocola cho cô, Phương Châm liền quay đầu nhìn Tráng Tráng, kết quả không thấy Tráng Tráng đâu.

Trong lòng Phương Châm lộp bộp một tiếng, không kịp lấy socola, đẩy xe đồ đi tìm người. Hôm nay là chủ nhật, lượng người đặc biệt nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện cô lấy gì bồi thường cho vợ chồng Anderson.

https://thuviensach.vn

Trong trung tâm người đến người đi, Phương Châm đẩy xe tìm chung quanh, thuận tiện hỏi thăm người khác. Kết quả cô chạy hết cả tầng hai cũng không nhìn thấy bóng dáng Tráng Tráng. Khi đang lôi kéo một nữ

sinh hỏi thăm thì nghe cặp tình nhân bên cạnh nói: “cô tìm đứa trẻ? Bên kia có một đứa bé bị kẹt tay trong tay vịn thang máy, là người nhà cô sao?”

Phương Châm vội vàng nói quần áo hôm nay Tráng Trang mặc, đôi tình nhân gật đầu lia lịa: “chính là, nhìn co chút giống, một mình khóc ở chỗ đó, thang máy đã ngừng nhưng không rút tay ra được. Cô đi qua nhìn xem đi.”

Phương Châm bỏ lại xe đồ liền chạy đến chỗ thang máy. Vừa chạy đến cửa thang máy lầu một thấy đầy người vây quanh, TRáng TRáng đưa lưng về phía cô ngồi ở đo sợ hãi khóc lớn.

Người phụ trách trung tâm đã đến, đang ở đó liên lạc với cảnh sát cùng bệnh viện.

Phương Châm vội vàng đẩy đám người ra chen vào. Tráng Tráng vừa thấy cô lấy một tay không bị kẹt lau nước mắt, gọi cô: “Phương di, tay con thật đau.”

Phương Châm không dám động vào cậu, chỉ là ở bên cạnh sờ đầu an ủi cậu: “Tráng Tráng đừng sợ, đừng làm mình bị thương, chờ chú cảnh sát đến sẽ có biện pháp.”

Cánh tay đứa bé dựa vào sức mạnh nhất định là không rút ra được, lại giãy dụa sẽ làm bị thương, thậm chí ảnh hưởng đến xương, cho nên Phương Châm không cho Tráng Tráng giãy dụa thậm chí ngay cả mình cũng không dám tùy ý chạm cậu,

Nhân viên cứu hộ đến rất nhanh, còn đem theo các loại dụng cụ cứu viện, vừa nhìn liền biết tương đối có kinh nghiệm với loại chuyện này. Bọn họ vừa đến trước tiên kiểm tra xem tay vịn thang máy có tháo được không, sau đó cẩn thận nghiên cứu cấu tạo tay vịn.

https://thuviensach.vn

Phương Châm vẫn đứng cách đó không xa giúp đỡ Tráng TRáng, khi đứa nhỏ đau đớn khóc rống cô sẽ an ủi cậu kịp thời. Nhân viên cứu hộ sau khi nghiên cứu tay vịn, cùng nhau bàn bạc phương án. Phương Châm lắng tai nghe, vừa nghe bọn họ muốn dùng máy cắt kim loại cắt một phần tay vịn, cô không khỏi khẩn trương. Đứa bé còn nhỏ không biết phối hợp, vạn nhất lại đau đớn giãy dụa lung tung rất dễ làm bị thương đến cậu.

Lòng Phương Châm băn khoăn, liền hỏi bọn họ: “nhất định phải dùng máy cắt kim loại sao?”

Một nhân viên cứu hộ trẻ tuổi nhìn Phương Châm: “Cô là mẹ của đứa bé sao. Tình huống trước mắt phải dùng máy cắt kim loại, cánh tay đứa bé bị

đè ép lâu sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng, phải sớm lấy ra.”

“Tôi hiểu. Tôi chỉ là lo lắng đứa bé quá nhỏ sẽ sợ đau, vạn nhất không chịu phối hợp bị máy cắt kim loại làm bị thương thì sao giờ?”

“cái này cần người lớn phối hợp. Cô đến đây một chút, chúng tôi nói với cô nên phối hợp thế nào, phải hành động theo chỉ thị của chúng tôi mới được. Cô khí lực lớn không, lúc quan trọng có thể khống chế được đữa bé sao?”

Phương Châm không dám vỗ ngực đảm bảo. Đứa bé Tráng Tráng này cô tiếp xúc còn chưa lâu, lại biết cậu là một đưa bé rất ngang ngược. Bình thường còn chưa chắc khống chế nổi cậu, nếu như cậu bộc phát tính tình...

“thành thật mà nói, tôi không xác định được.”

Nhân viên cứu hộ nhìn chân tay mảnh mai của Phương Châm, trong lòng cũng hiểu rõ.

“Xin hỏi, có thể giao cho tôi không?”

https://thuviensach.vn

Đột nhiên một thanh âm của đàn ông chen vào. Thanh âm kia nghe trong trẻo lại sạch sẽ, lộ ra chút trầm ổn cũng kiên nghị, lập tức làm cho người ta sinh ra cảm giác an toàn.

Phương Châm lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương, trong giây lát một gương mặt quen thuộc tiến vào trong mắt cô.

Lại là Nghiêm Túc.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 4: Xa cách

Nghiêm Túc giống như không nhìn thấy Phương Châm, trực tiếp cùng nhân viên cứu hộ nói chuyện.

Lúc bắt đầu nhân viên cứu hộ cứ nghĩ anh là quần chúng nhiệt tình, sau lại biết được anh là Chủ tịch Quảng trường Thâm Lam, lập tức giật mình, gật đầu nói: “Vậy thì phiền Nghiêm tiên sinh trấn an cảm xúc của đứa nhỏ

đừng làm cho nó kích động.”

Sau khi Nghiêm Túc chăm chú nghe nhân viên cứu hộ hướng dẫn, vòng qua Phương Châm đi đến bên cạnh Tráng Tráng, ngồi xổm xuống nói:

“Người bạn nhỏ, cháu tên là gì?”

“Tráng Tráng.” Tráng Tráng vừa lau nước mắt vừa trả lời.

“uh, người bạn nhỏ Tráng Tráng, bây giờ tay cháu đau không?”

“Đauh.”

“Chờ chú cảnh sát cắt tấm thép hai bên là cháu có thể rút tay ra rồi.”

“Thật không?”

“Thật, đến lúc đó sẽ hết đau.”

Tráng Tráng hơi có chút tình cảm với người chú xa lạ này. Ngh có một gương mặt khiến người ta yêu thích, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt thâm thúy quả quyết, làm người ta vừa thấy là sinh lòng tin tưởng. Tráng Tráng nhìn một cái liền thích người chú dễ nhìn này.

https://thuviensach.vn

Nhưng cậu không dám xác định: “Thật là không đau?”

“Ừ, khi chú còn bé cũng bị thang máy kẹp tay, chú bảo đảm, chờ đến khi rút tay ra liền hết đau. Nhưng là một chút lúc chú cảnh sát cắt tấm thép, Tráng Tráng phải nghe lời, không được giãy dụa biết không?”

“Vậy, vậy lúc cắt tấm thép có đau không?”

“Có một chút.”

“con, con sợ đau.” Tráng Tráng vừa nói vừa nhìn Phương Châm,

“Phương di, con sợ.”

Phương Châm vừa định há miệng an ủi cậu, Nghiêm Túc quay đầu bắn ánh mắt sắc bén đến, trong lòng Phương Châm giật thót, lập tức hiểu ý Nghiêm Túc, ngậm miệng không nói. Nghiêm Túc đang trấn an người, lúc này bất luện người nào cũng tốt nhất là đừng xen vào, phá vỡ kế hoạch của anh.

Nghiêm Túc cảnh cáo Phương Châm xong lại nhìn Tráng Tráng: “chỉ

đau một chút, nhịn một chút là được rồi.”

“Thật sự là một chút sao chú?”

“chú đã nói là khi còn bé tay chú cũng bị kẹt như vậy, chú bảo đảm.”

“chú, chú thật dũng cảm.”

“Nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm. Lớn lên mới có thể bảo vệ

các cô gái nhỏ, có đúng không?”

Lời này lập tức chạm đến khí thế anh hùng của Tráng Tráng. Đứa trẻ

năm tuổi ở trong nhà trẻ “hô phong hoán vũ” những cô bé cùng tuổi hay là nhỏ hơn đều làm các cậu sinh ra loại ý muốn bảo hộ. Các cậu không hiểu tình yêu, nhung theo bản năng muốn bày ra khí phái con trai, làm những cô https://thuviensach.vn

bé kia thật tin phục. Cho nên, nhắc đến các cô gái nhỏ tinh thân Tráng Tráng lập tức tỉnh táo, lập tức thu lại nước mắt, gật đầu nói: “Dạ, cón nhất định dũng cảm.”

Hai mắt Nghiêm Túc tỏa sáng, biết được mình đã tìm ra chỗ đột phá.

Có Tráng Tráng phối hợp, chuyện tiếp theo dễ làm rất nhiều. Nhân viên cứu hộ cũng rất có kinh nghiệm, người trong nhóm lại phối hợp tốt, cắt tay vịn đối với bọn họ không là khó khăn. Nghiêm Túc nửa ngồi trên mặt đất, quỳ một gối xuống, ôm cả người Tráng Tráng vào ngực mình, lại lấy tay che kín mắt đứa bé, tận lực để cậu không nhìn thấy cảnh cắt tay vịn.

Lúc thanh âm máy cắt vang lên, Tráng Tráng sợ ngăng thẳng đầu lên, Nghiêm Túc liền dựa sát vào tai cậu nói: “Tráng Tráng, thích em gái nhỏ ở

nhà trẻ có phải hay không?”

Tráng Tráng do dự một chút, ngượng ngùng nói: “Có”

“Nga, có xinh không?”

“Xinh.”

“Xinh thế nào?”

“Đôi mắt thật to, da thật trắng. Mẹ cô bé mua quần áo xinh đpẹ cho cô, trên đầu còn có kẹp tóc đủ mọi màu sắc.”

“Ừ, quả thật xinh đẹp.”

“Chú, Chú có cô gái chú thích không?”

Phương Châm ở một bên nghe thấy đổ thật nhiều mồ hôi, hai người này thật đúng là con trai bản chất vốn sắc a. Đàn ông con trai cho dù kém nhau bao nhiêu tuổi, chỉ cần ở một chỗ nói về cô gái thì độ hưng phấn và vẻ mặt đều giống nhau.

https://thuviensach.vn

Hai người cứ như vậy, chú một câu cháu một câu bàn về chủ đề cô gái.

Phương Châm không lắng nghe nữa, tập trung lực chú ý trên máy cắt. Cuối cùng một bên tay vịn bị cắt đứt một phần, nhân viên cứu hộ cẩn thận từng li từng tí đêm tấm thép ra, để cánh tay có nhiều không gian thêm chút. Khi xác định có đủ không gian, một nhân viên cứu hộ đưa tay vào, lại bảo Nghiêm Túc phối hợp rút tay Tráng Tráng ra ngoài, hai người hợp lực cuối cùng cũng đem tay Tráng Tráng rút ra hoàn hảo.

Thấy được rút ra trong nháy mắt, tâm Phương Châm rốt cuộc thả xuống.

Nghiêm Túc ôm lấy cả người Tráng Tráng giao cho Phương Châm. Anh trầm tĩnh khẽ gật đầu với cô rồi buông tay ra.

Tráng Tráng được Phương Châm ôm vào trong ngực quay đầu gọi Nghiêm Túc: “chú, cám ơn chú.”

“Đừng khách khí.”

Nghiêm Túc tươi cười với Tráng Tráng, lại xoay người phân phó cấp dưới xử lý hiện trường, đồng thời cho người đi theo Phương Châm đưa Tráng Tráng lên xe cứu thương, đi bệnh viện khám lại, chăm sóc và xử lý thủ tục bồi thường.

Cho dù là phụ huynh đứa bé không chăm sóc tốt hay là đứa bé bướng bỉnh, khi xảy ra chuyện ở chỗ anh thì anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Chỉ là từ đầu đến cuối anh cũng không nói một câu với Phương Châm. Nếu như hôm nay là người phụ huynh khác của đứa bé, là người phụ trách ở đây anh nhất định sẽ trấn an đối phương mấy câu. Nhưng đối phuong là Phương Châm, anh cái gì cũng không nói ra được.

Bình thường anh tự nhận mình khong phải người hẹp hòi, đối với đối thủ

cạnh tranh còn có thể thả cho một con ngựa, nhưng chỉ có đối với cô gái Phương Châm này, anh không mềm lòng được. Đại khát là anh chán ghét https://thuviensach.vn

cô gái này từ tận trong xương đi. (Cindy: rồi sau này anh sẽ yêu chị đến tận xương)

Phương Châm bồi Tráng Tráng ngồi trong xe cứu thương, trong đầu cũng nghĩ những vấn đề trước. Từ đầu đến cuối, Nghiêm Túc chỉ nhìn cô hai lần. Lần đầu là cảnh cáo cô không được mở miệng phá hỏng kế hoạch của anh. Lần thứ hai là lúc giao đứa bé cho cô. Vẻ mặt anh đối với cô đúng là nghiêm túc mà xa cách, so với nhìn một người xa lạ còn không bằng.

Cô thiếu chút nữa là giết chết anh, anh phản ứng như vậy cũng là bình thường đi. Thật ra thì đối với Phương Châm, lúc cô nhìn Nghiêm Túc túc không phải cũng không có chán ghét cùng căm hận đâu, chỉ là trường hợp đặc biệt hôm nay cô không thể bộc phát mà thôi.

Hai người bọn họ trong suy nghĩ lẫn nhau cũng xếp ở vị trí thứ nhất bị

chán ghét nhất a. Chẳng qua là, ai cũng không ngờ sau năm năm gặp lại lại là cảnh tượng như vậy.

ở bệnh viện, Phương Châm gọi điện thoại cho vợ Anderson, lại bồi Tráng Tráng đi chụp X quang cánh tay. Lúc vợ Anderson chạy đến thì đã có kết quả, cánh tay đứa bé có hơi hồng cùng sưng thì xương không có bị tổn thương, thuốc cũng không cần xức, về nhà chăm sóc mấy ngày là tốt.

Nửa ngày tiếp đó là bên trong An gia bùng nổ hai trận tranh chấp lón.

Đầu tiên, dĩ nhiên là vợ Anderson nhằm vào Phương Châm. Phương Châm rất hiểu tâm tình của cô, đối với bảo mẫu nào mang con mình ra ngoái bị thương, chắc chắn cũng sẽ giận. Cho nên lúc cô ấy mắng Phương Châm cô cũng không mở miệng, chỉ là im lặng lắng nghe. Đây là thói quen cô hình thành khi ở trong tù, da mặt đã luyệ dày rồi, lời khó nghe hơn nữa cô cung nghe như vậy.

Vợ Anderson giận đến nhảy tưng tưng, muốn lập tức sa thải cô. Cô không chỉ giận Phương Châm làm Tráng Tráng bị thương, mà còn giận cô https://thuviensach.vn

bỏ một xe đồ ở trung tâm. Cô bảo Phương Châm mua chén dĩa đều là đồ

quý giá đắt tiền, Phương Châm lấy tiền sinh hoạt phí mà bình thường cô đưa đi mua, tổn thất này là An gia phải gánh chịu.

Mặc dù Anderson kiếm được rất nhiều tiền, từ trước đến giờ cô đều tiêu tiền như nước, nhưng đối với người giúp việc thì cô giống như đàn bà keo kiệt của cả Trung Quốc, dùng tốn thêm một phân đều cảm thấy bị thiệt.

Hôm nay thoáng cái liền dùng hết một hai ngàn, làm sao cô có thể bình tĩnh mà không giơ tay giơ chân. Mặc dù, Nghiêm Túc cho một khoản tiền bồi thường đủ cho cô mua lại mấy bộ chén dĩa, nhưng trong lòng cô một con ngựa đổi lấy một con ngựa. Đó là tiền Tráng Tráng dùng tay mình để

đổi lấy, cũng không thể lấy ra triệt tiêu tổn thất mà Phương Châm tạo thành. =.=’’’

Cho nên Phương Châm gặp phải nguy cơ sắp bị thất nghiệp.

Trong lúc đo, Anderson đang ở công ty tăng ca, nhận được điện thoại liên chạy về. Anh biết tình huống đại khái, vừa đến nhà là xem xét cánh tay Tráng Tráng, lại hỏi cậu mấy câu, dạy bảo cậu sau này không được lại chạy lung tung rời khỏi tầm mắt của người lớn, sau đó lại bào Phương Châm và Tráng Tráng về phòng.

Từ đầu đến cuối anh cũng không nói chuyện sa thải Phương Châm.

Đợi đến trong phòng khách chỉ còn hai vợ chồng, Anderson lại lần nữa bùng nổ tranh cãi với vợ.

Phòng Phương Châm ở tầng một mơ hồ nghe được toàn bộ nội dung.

Lúc hai người tranh cãi là dùng tiếng Anh, Phương Châm nghe vợ

Anderson oán giận chồng thiên vị người giúp việc, lại nhắc lại ý muốn sa thải Phương Châm. Cô ta thật vất vả mới nắm được sai sót của Phương Châm, huống hồ lón như vậy làm sao lại không mượn nó để phát huy.

https://thuviensach.vn

Anderson đối với yêu cầu cảu vợ chỉ lạnh lùng cười, nói cực nhanh: “tôi mời cô ấy đến là để làm việc nhà chứ không phải chăm sóc đứa bé, lúc đầu chúng ta về nước đã nói, tôi chịu trách nhiệm kiếm tiền, cô chịu trách nhiệm chăm sóc con trai. Trách nhiệm của tôi, tôi đã làm xong tất cả, trách nhiệm của cô đâu, cô xem cô có làm được gì không?”

Vợ Anderson sửng sốt, đuối lý không biết nói thế nào.

Anderson tiếp tục quở trách cô: “con trai vốn là trách nhiệm của cô, nhưng cô giao toàn bộ cho người giúp việc, người giúp việc một mình lại phải nấu cơm, quét dọn, vệ sinh nhà cửa, lại còn trông coi đứa bé, thì làm sao lại trông cói được tốt? Chuyện hôm nay trách nhiệm là ở cô, nếu như cô ở nhà trông coi con, hoặc là cùng đi trung tâm mua sắm thì chuyện gì cũng không phát sinh. Tôi cùng cô đã nói rõ, cô thích chơi, tôi nhắm một mắt mở

một mắt, nhưng là con – cô phải chăm sóc cho tốt. Nếu chư cô không làm được, vậy cô cũng không xứng làm mẹ nó.”

“Anderson!” vợ Anderson tức giận hét to, “lời này của anh là có ý gì, lấy tiền trấn áp tôi phải không? Anh làm ra tiền là rất giỏi sao, xem thường bà chủ gia đình? Anh đừng quên mẹ anh ở Mĩ cũng chưa bào giờ làm việc.”

“Không sai, mẹ tôi quả thật là không làm việc, nhưng bà cực cực khổ

khổ nuôi tôi cùng anh tôi lớn. Còn cô? Cô có chăm sóc được gì cho con mình? Mỗi ngày, cô không phải chơi mạt chược thì làm nail, xài tiền như

nước tôi cũng không để ý, nhưng ngay cả trách nhiệm căn bản cũng không làm được, cô nghĩ tôi là ai? Dùng lời của người trong nước các cô, tôi là kẻ

ngốc nhiều tiền sao? Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu cô không chuyên tâm chăm sóc con, ta sẽ tìm người khác đến chăm sóc nó.”

Ý tứ trong lời này quá rõ ràng, mơ hồ lộ ra ý muốn ly hôn. Vợ Anderson lập tức bị dọa sợ không dám nói tiếp. Cô đã quen cuộc sống an nhàn giàu có, bắt cô lần nữa bắt đầu cuộc sống dựa vào bản thân mình ra sức làm việc, cô làm không được.

https://thuviensach.vn

Anderson nhìn vợ bị lời anh dọa sợ, cho nên không nói thêm gì nữa, chỉ

nhắc nhở cô: “Ngày mốt, Nghiêm Túc sẽ đến nhà dùng cơm, cô đừng nên đi đâu, giúp đỡ Phương Châm chuẩn bị thức ăn, hôm nay thân phận Nghiêm Túc không còn tầm thường, trong lòng cô hẳn là rõ ràng hơn tôi.”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 5: Hối hận

Ngày Nghiêm Túc tới, sáu giờ sáng Phương Châm đã rời giường.

Hôm nay vợ Anderson cũng không đi đâu, ở nhà giúp cô trông coi Tráng Tráng. Mà việc cô làm chính là mua các nguyên liệu nấu ăn cao cấp, làm một bàn thức ăn hình thức đại loại như chiêu đãi khách quý.

Vợ Anderson không biết Phương Châm biết Nghiêm Túc, cả ngày đều nói chuyện với Phương Châm về Nghiêm Túc. Nói từ lịch sử làm giàu của Nghiêm gia, nói đến ông nội của Nghiêm Túc. Lúc mới bắt đầu, Nghiêm gia khởi nghiệp từ bách hóa, sau khi cải cách buôn bán mạnh hơn. Những năm đó nhà có vạn đồng còn gây chú ý, gia sản Nghiêm gia đã vài trăm vạn.

Sau này truyền sản nghiệp lại cho cha Nghiêm Túc, gia sản Nghiêm gia lại càng đi lên như tốc độ của quả cầu tuyết. Nghiêm Túc là con trai duy nhất, trước mắt còn chưa nắm cả Xí nghiệp Nghiêm thị trong tay, nhưng một mình anh điều hành Quảng trường Thâm Lam đã làm anh hơn hẳn các tiền bối trong thương giới, trên bảng xếp hạng phú hào đoạt được vị trí hết sức quan trọng.

Vợ Anderson vừa nhắc đến Nghiêm Túc khuông mặt kiền mang theo tự

hào: “Năm đó, chúng tôi cùng là du học sinh, Anderson rất yêu thích văn hóa Trung Quốc, cũng theo chúng tôi ở cùng một chỗ. Nghiêm Túc không có dáng vẻ thiếu gia kiêu căng, rất hiền hòa. Nhưng là đối phương phải có chừng mực, không nên vì người ta dễ nói chuyện mà cứ ba ba sáp vào. Tiểu Phương,cô rất trẻ cũng rất ngày thẳng, nhưng đàn ông như bọn họ không có https://thuviensach.vn

chú ý đến một bảo mẫu. Đừng nói là Nghiêm Túc ngay cả Anderson nhà tôi cũng không thể coi trọng người như cô.”

Lời này nói thật khó nghe, là người khác thì đã sớm trở mặt, nhưng Phương Châm lại làm như không nghe thấy, chỉ cười cười với cô ấy rồi tiếp tục công việc trong tay.

Bữa tối toàn món ăn cao cấp. Chủ yếu là thức ăn đặt ở nhà hàng năm sao, việc Phương Châm làm chỉ là bày biện ra đĩa. Cô đoán là theo như lời nói của vợ Anderson, Nghiêm Túc căn bản là cũng không đụng đến món ăn cô làm. Dù sao anh ta cũng là một “Đại nhân vật”, nhớ đến tình bạn lúc du học người ta mới đến ngồi một chút, đùng hy vọng người ta hạ thấp yêu cầu của chính mình mới là.

Vợ Anderson hiển nhiên xem bữa tối hôm nay là quan trọng nhất, từ đầu đến cuối đều cẩn thận nhìn mỗi một động tác làm việc của Phương Châm, tuy nói lời chua ngoa nhưng cũng giúp cô chút ít việc. Hôn nhân của Anderson đã xuất hiện nguy cơ, lân này là cơ hội thật tốt để gia đình hội tụ

làm hòa.

Nghiêm Túc không chỉ là bạn tốt của Anderson mà nay còn là cấp trên của anh, chỉ cần hôm nay cô hầu hạ Nghiêm Túc cho tốt, Anderson cũng không mặt nặng mày nhẹ với cô nữa.

Chẳng qua là Phương Châm này.....

Vợ Anderson nhìn Phương Châm bận rộn trong phòng bếp, trong lòng lo lắng bất ổn. Cô gài này thoạt nhìn an phận không giống như loại người biết câu dẫn người khác, nhưng càng như vậy càng làm cô bất an. Nếu như

Phương Châm gióng trống khua chiêng câu dẫn Anderson thì cô bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cớ mắng chửi cô ta. Nhưng cô ta thành thật như vậy, mỗi ngày ngoại trừ việc nhà thì chơi đùa với Tráng Tráng, một ngày cùng Anderson nói không hơn hai câu. (Cindy: cô này thật mâu thuẫn mất chồng https://thuviensach.vn

chỉ là sớm muộn thôi, người ta an phận thì muốn người ta không an phận, hờ hờ.”

Vợ Anderson không tìm được cớ phát tác, không có biện pháp mắng Phương Châm. Nhưng cô ta ở dưới mí mắt cô lóe sáng, giống như cây kim nhọn ghim vào trong lòng cô.

Vợ Anderson nghĩ thầm, nhất định sẽ tìm được cơ hội đuổi Phương Châm đi.

Chỉ là hôm nay không phải trường hợp thích hợp, cho nên cô chỉ có thể

nhẫn nại, trước tiên phải tiếp đãi khách cho tốt mới là. Ban ngày, Anderson đi làm, anh nói tan việc sẽ về cùng Nghiêm Túc. Cô có hỏi chồng, vì sao Nghiêm Túc muỗn đến nhà, Anderson nói chuyện tình mấy hôm trước Tráng Tráng bị kẹt tay ở Quảng trường Thâm Lam, Nghiêm Túc là chủ ở

đó lại có giao tình cùng nhà họ nên đến ăn cơm, nhân tiện nhìn Tráng Tráng một chút.

Nghĩ đến đây, cô vuốt vuốt đầu Tráng Tráng, nhỏ giọng dặn dò cậu:

“Tráng Tráng, một lát chú Nghiêm Túc đến, con phải biểu hiện thật tốt, phải nghe lời biết không?”

“mẹ, con không quen chú Nghiêm Túc.”

“Làm sao lại không quen, mấy hôm trước lúc con c=bị kẹt tay là chú ấy giúp đỡ con.”

Tráng Tráng vừa nghe vị đó chính là chú Nghiêm Túc lập tức hưng phấn chạy đến chạy đi trong phòng khách. Kết quả vui quá mà đụng phải Phương Châm đang đi đến, làm cô làm đổ một chén nước tương. Chỉ có thể

cầm khăn lau sạch chỗ đó trong tiếng gào thét của vợ Anderson.

Chừng sáu giờ tối, các món ăn đặt ở nhà hàng được đưa đến. Phương Châm nhận lấy đem đặt lên bàn ăn, có một nồi vịt ngũ sắc là đem đi phòng https://thuviensach.vn

bếp đặt lên bếp tiếp tục hầm. Nghe vợ Anderson nói, món này làm thật khó, bên trong vịt là ga, bên trong gà lại là chim bồ câu, bên trong chim bồ câu lại là chim cút, một tầng lại một tầng, mùi vị đều phải tỏa từ trong ra ngoài.

Hầm trên bếp được gần một giờ, đại khát là vừa bảy giờ Anderson về

nhà cùng Nghiêm Túc. Đây là lần đầu Nghiêm Túc đến An gia, vừa vào cửa vợ Anderson liền đẫn Tráng Tráng đến chào hỏi, Phương Châm thì còn đang bận rộn hầm súp vịt ngũ sắc.

Nghiêm Túc vừa đi vào vừa nói chuyện với Tráng Tráng, hỏi thăm vết thương của cậu. Tráng Tráng thể hiện mình rất dũng cảm, kéo tay áo lên cho anh nhìn cánh tay: “Đã không còn đau nữa, chú Nghiêm, chú nói rất đúng, vừa kéo tay ra ngoài là hết đau.”

Đó là vì Tráng Tráng rát dũng cảm.” Nghiêm Túc sờ đầu Tráng Tráng, lại biểu đạt vẻ xin lỗi với vợ chồng Anderson.

Anderson cười vui vẻ: “Cậu khách khí gì a. Trung Quốc không phải là có câu châm ngôn à, vợ như quần áo, anh em như tay chân.”

ở đây ngoài Tráng Tráng những người khác đều làm vẻ mặt tha thứ. một người nước ngoài như Anderson nói chuyện cùng người khác không là vấn đề nhưng nói sai tục ngữ xác suất vô cùng cao.

Vẻ mặt vợ Anderson lúng túng mời Nghiêm Túc đến phòng khách ngồi, vừa lúc Phương Châm bưng các món ăn ra, vợ Anderson liền bảo cô chào Nghiêm Túc rồi pha trà.

Ánh mắt Phương Châm với Nghiêm Túc giao nhau trong không khí một cái, đồng thòi cùng dời đi. Nghiêm Túc làm bộ nói chuyện với Tráng Tráng, Phương Châm đi phong bếp pha trà. Anderson thì về phòng thày quần áo, vợ anh ở một bên trông coi con trai.

https://thuviensach.vn

Kết quả Phương Châm pha trà xong đi ra, thầy Tráng Tráng bị đổ sữa đầy người, trên sàn nhà cũng có không ít, vợ Anderson luống cuống lau sữa trên người cho Tráng Tráng, thấy Phương Châm đên như gặp được cứu tinh, đem Tráng Tráng đi thay quần áo, để sữa tươi trên sàn cho Phương Châm xử lý.

Phương Châm đem trà đặt trước mặt Nghiêm Túc, quay lại phòng bếp cầm khăn lau, ngồi chồm hổm xuống lau sàn. Nghiêm Túc ngồi cách cô hai mét trên ghế salon, nhìn cô lau sàn sạch sẽ.

Vốn là Nghiêm Túc nghĩ Phương Châm thấy anh sẽ nhanh chóng lánh xa, mình cũng không muốn nói một câu với cô. Lúc nhìn Phương Châm lau sàn, trong lòng anh dâng lên cảm xúc phức tạp. Anh hiểu, cô gái này bởi vì đr thương anh nên mới ra nông nỗi này. Nếu không dựa vào học vấn của cô làm sao lại làm bảo mẫu cho người ta.

Phương Châm biết Nghiêm Túc đang nhìn cô, nhưng trong mắt cô đều là màu trắng của sữa trên sàn nhà. Cô cúi đầu lau chùi, vì sửa đổ khá nhiều nên cô phải đứng lwn ngồi xuống mấy lần đi giặt khăn lau.

Lần cuối cùng cô rốt cuộc không nhịn đượcnói: “phiền anh đứng lên một chút được không?”

Nghiêm Túc cúi đầu nhìn vài giot sữa màu trắng dưới chân. Nếu như là người khác sẽ chỉ nói anh dịch mông một chút. Nhưng Phương Châm thì không, cô không muốn cũng không thể đến gần anh. Huống chi, anh cũng không muốn cô dựa vào mình gần như vậy. Mặc dù khăn lau không giết người được. (=.=’’’)

Nghiêm Túc cũng không tỏ ý gì, chỉ là đứng lên cách xa ra hai mét.

Phương Châm cũng không nói gì, ngồi chồm hổm xuống lau sàn nhà, bảo đảm trên sàn nhà không còn một giọt sữa.

https://thuviensach.vn

Hai tay Nghiêm Túc để trong túi quần trầm mặc không nói nhìn Phương Châm lau xong rồi đứng dậy, rốt cuộc nhịn không được: “cô hối hận sao?”

Thắt lưng Phương Châm đau mỏi, nghe vậy sửng sốt một chút, chợt hiểu là anh đang nói gì. Cô nhìn Nghiêm Túc kéo kéo khóe miệng: “Không hối hận.”

“Thật là không hối hận?”

“Anh thấy tôi hối hận có cần thiết không?”

Nghiêm Túc cau mày: “Vậy cuộc sống như bây giờ cô thích sao, cô thật hưởng thụ nó sao?”

Dĩ nhiên không phải là hưởng thụ, nhưng là không có gì không thích.

Phương Châm nhìn thẳng Nghiêm Túc: “Cuộc sống trong tù của tôi so với những thứ này còn cực khổ hơn nhiều, những thứ này thì có là gì.”

“Tại sao cô lại ngồi tù, không phải là vì muốn giết tôi sao. Cho nên tôi hỏi cô, cô có hối hận vì giết ta mà ngồi tù sao?”

“Không hối hận.”

“Cô hận tôi như vậy?”

“Chẳng lẽ, anh cho là tôi không nên hận anh?”

Sau khi thấy Phương Châm trên tòa vào năm năm trước, Nghiêm Túc vẫn chưa gặp lại Phương Châm. Những năm gần đây, anh cứ nghĩ đến, nếu có ngày gặp lại Phương Châm, hẳn là anh nên hỏi rõ ràng, tại sao cô gái này lại hận anh như vậy? Anh tự nhận là mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô.

“tôi không cho là tôi làm gì đáng để cô hận tôi. Thực tế là, năm năm trước, cô giết ta cũng là chuyện rất hoang đường. Cô phá hủy cuộc đời https://thuviensach.vn

mình, không thấy tiếc nuối sao?”

“Theo ý anh, tôi làm tất cả đều là chuyện hoang đường. Người thu mua Cự Hoa, bức chết La Thế, trong lòng anh chỉ là một việc nhỏ. Nhưng đỗi với tôi là chuyện to lớn. Cuộc đời tôi không phải do chính tôi hủy, mà là anh hủy. Dĩ nhiên, anh như vậy khẳng định là cũng không phải chỉ làm chuyện này một lần. Bao nhiêu người vì anh mà nhà tan cửa nát, anh cũng không hiểu cũng không ý thức được việc này. Cho nên bây giờ tôi có chút hối hận giết anh, một dao kia đâm sâu hơn nữacùng không thể khiến anh hiểu được sự đau khổ của người khác.”

“Trong việc làm ăn, xí nghiệp bị mua là chuyện thường tình.”

“Nếu là thủ đoạn hợp pháp thì tôi không có lời nào để nói, nhưng lại là thủ đoạn phi pháp....”

“Tôi cũng không làm loại chuyện bỉ ổi như vậy.”

Phương Châm giương mắt liếc anh một cái, trong mắt đều là vẻ miệt thị.

cô cắn răng phun ra một câu: “Tôi không tin.”

Nói xong cô quay người trở lại phòng bếp, kết quả nhìn thấy vợ

Anderson dắt Tráng Tráng đứng trên cầu thang.

Sắc mặt cô xanh trắng, khó coi vô cùng, đôi môi kẽ run không thể che giấu cảm xúc tức giận trong lòng cô lúc này. Phương Châm biết, nhất định cô ấy nghe được chuyện cô mới vừa nói với Nghiêm Túc. Chuyện cô ngồi tù, cứ như vậy bị bại lộ toàn bộ.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 6: Trật đường ray

Nghiêm Túc làm như không có chuyện gì, tự nhiên ngoắc tay với Tráng Tráng.

Nụ cười của vợ Anderson có chút lúng túng, cô đang muốn nói chút gì làm dịu không khí này thì Anderson từ trên lầu xuống. Vợ Anderson lập tức tìm được đề tài, nói với chồng: “Sao lại thay đồ lâu như vậy? Còn nghe điện thoại à.”

“Chuyện công việc.” Anderson trả lời cô một câu, sau đó liền đi thẳng đến chỗ Nghiêm Túc. Tráng Tráng thấy ba ba đi đến thật vui vẻ, kéo anh với Nghiêm Túc đi phòng ăn: “Ba ba, chú Nghiêm, chúng ta đi ăn cơm.

Hôm nay, dì Phương làm rất nhiều thức ăn ngon.”

Anderson vỗ nhẹ đầu con trai: “Phải nói là đồ ăn con thích a.”

Phương Châm đã đem món ăn bày lên bàn, trừ nồi súp vịt kia. Cô lại cẩn thận xếp bát đũa, vợ Anderson nhiệt tình mời Nghiêm Túc ngồi chỗ chủ vị.

Nghiêm Túc khoát tay cự tuyệt: “mọi người đều là bạn cũ ăn cơm với nhau, hai người không cần khách khí như vậy. mình tùy tiện ngồi chỗ nào cũng được. Vậy đi, mình ngồi cùng Tráng Tráng là được.”

Vậy nên Anderson ngồi chỗ chủ vị, Nghiêm Túc ngồi bên tay phải anh, Tráng Tráng ngồi kế Nghiêm Túc. Vợ Anderson thì ngồi đối diện Nghiêm Túc, bên tay trái Anderson, về phần Phương Châm thì không thể nào ngồi được. ở cổ đại, cô còn phải ở bên cạnh hầu hạ chủ cùng khách dùng cơm.

Anderson rất hòa khí với cô, dĩ nhiên không bắt cô đi hầu hạ Nghiêm Túc.

https://thuviensach.vn

Phương Châm thấy họ đều ngồi vào bàn thì trở về phòng bếp, nói có chén phải rửa.

Cô bước vào phòng bếp nhìn bồn rửa mộ chút, sau đó cười mình lấy cớ

thật ngốc. Bây giờ mới bắt đầu ăn thì lấy đâu ra chén mà rửa, nhưng cho dù thế nào, cô cũng không muốn đối mặt với Nghiêm Túc bên ngoài, hơn nữa còn có nhân vật vợ Anderson khó tính này.

Phòng bếp cách phòng ăn không xa, Phương Châm đứng hơi gần cửa, có thể nghe đượctiếng nói chuyện bên ngoài. Vừa bắt đầu hình như là mọi người cụng ly chúc mừng, tiếng chạm ly không được bao lâu thì có tiếng điện thoại kêu. Tiếng chuông này là điện thoại của Anderson, Phương Châm vừa nghe liền biết.

Mặc dù thời gian cô đến đây không dài, nhung đối với tiếng chương điện thoại của Anderson khá quen thuộc. Bởi vì chỉ cần Anderson ở nhà là điện thoại di động của anh liền vang. Lúc đầu cô còn cảm thấy công việc của Anderson thật bận rộn, tan việc còn phải liên lạc nói chuyện với khách hàng và đồng nghiệp. Nhưng từ từ cô liền cảm thấy có vấn đề ở đây.

Từ thài độ của Anderson đối với vợ, cùng với cách xử sự thường ngày của cô ấy, Phương Châm nhạy cảm cảm giác được, Anderson làm việc không nên làm trong cuộc hôn nhân này. Có đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm, chỉ sợ cô không quen thuộc với Anderson, nhưng cũng có thể ngửi được hơi thở khác trên người anh.

Cho nên nói, đàn ông sợ nhất là giác quan thứ sáu của phụ nữ, không phải bởi vì giác quan thứ sáu không chuẩn, mà là quá chuẩn.

Ngay cả cô cũng cảm giác được, chẳng lẽ vợ Anderson cùng giường cùng gối lại không cảm giác được sao?

Chỉ là hôm này tiếng chuông điện thoại có chút kỳ quái. Bình thường Anderson ở nhà là không rời cái điện thoại, hôm nay nghe lại nghe tiếng https://thuviensach.vn

chương truyền từ trên lầu xuống. Phương Châm cũng không muốn nghĩ

nhiều, vừa muốn kiếm chuyện gì làm, thì nghe vợ Anderson nói với chồng bảo chồng lên lầu nghe điện thoại.

Kết quả thật ngoài dự tính, Anderson cự tuyệt đề nghị của vợ, chỉ nói muốn ăn cơm với bạn tốt, chuyện điện thoại mặc kệ nó.

Tình huống này thật hiếm thấy. Anderson luôn luôn không rời điện thoại lại để điện thoại trên lầu, từ trước đến giờ vừa nghe thấy tiếng chương là anh ta nghe liền cho dù là điện thoại của ai. Rốt cuộc là bởi vì người bạn Nghiêm Túc này quá quan trọng hay là anh ta không muốn làm trò ngay trước mặt bạn mình?

Phương Châm cũng lười suy đoán nguyên do trong chuyện này. Cô đi đến bên bếp, giở nắp lên nhìn nồi súp một chút, cảm thấy gần được, liền tắt bếp bưng súp ra ngoài. Vợ Anderson vừa thấy cô liền nói: “Tiểu Phương, cô múc cho chúng tôi mỗi người một chén đi.”

Phương Châm cũng không thấy gì lạ, lập tức cầm chén múc súp. Cô bắt đầu từ chỗ Anderson, kế tiếp là vợ anh, cuối cùng là Nghiêm Túc. Kết quả

Tráng Tráng cũng kháng nghị đòi uống súp.

Phương Châm còn chưa cự tuyệt, vợ Anderson liền ngăn cản con trai:

“Súp rất nóng, đợi nó nguội một chút sẽ cho con uống. Bây giờ mà múc ra con lại làm đổ, giống như ly sữa lúc nãy.”

Nói đến đây, cô đột nhiên đứng dậy: “Em đi lên lầu một cái, vừa rồi Tráng Tráng làm đổ sữa, em thay quần áo cho nó còn vứt trên sàn. Sữa khẳng định là chảy đầy trên sàn, em đi thu dọn xong sẽ xuống liền, mọi người cứ ăn tiếp đi.”

Anderson thế nhưng lại lôi kéo vợ: “Để Phương di đi làm là được.”

https://thuviensach.vn

“Không cần, Phương Châm, cô giúp Tráng Tráng ăn cơm, đừng để nó làm đổ, tôi đi một chút.”

Vợ Anderson đẩy tay chồng ra, vội vàng lên lầu.

Thấy cô như vậy, trong đầu Phương Châm liền nhảy ra chữ “điện thoại di động”. Cô còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì Anderson cũng đứng lên, cười nói xin lỗi Nghiêm Túc: “Mình đi xem một chút, cô ấy tay chân vụng về, quay đi quay lại lại làm dính vào ga trải giường đi.”

Nói xong anh cũng vội vã chạy lên lầu, bóng dáng kia làm cho người ta cảm giác thật vội vàng. Không chỉ Phương Châm cảm giác không đúng, ngay cả người không có giác quan thứ sau nhạy cảm Nghiêm Túc cũng cảm thấy có chút lạ.

Tiếng chuông điện thoại vừa rồi anh cũng nghe thấy, vốn cũng không có cảm thấy gì cả. Đến lúc vợ Anderson đứng dậy anh liền mơ hồ thấy có gì không đúng, đợi đến Anderson cũng chạy theo, người chậm chạp trì trệ

cũng nhận ra vấn đề.

Nhất định là cú điện thoại kia có vấn đề, vợ Anderson căn bản là không đi xử lý chuyện quần áo con trai, mà là đi xem xem ai gọi điện, mà Anderson đuổi theo là vì không cho vợ xem được.

Nghĩ đến đây, theo bản năng Nghiêm Túc quay đầu nhìn Phương Châm, thấy ánh mắt anh mang theo ý hỏi. Lúc này Phương Châm cũng không sơ

đo ân oán cá nhân với anh, chỉ trả lại anh một ánh mắt “Tôi cũng không rõ lắm.”. hai người cách Tráng Tráng trao đổi ánh mắt, lúc đầu người bạn nhỏ

này cũng không phát hiện, sau lại thấy kỳ quái liền hỏi: “Chú Nghiêm, dì Phương, hai người làm gì vậy? Liếc mắt đưa tình sao?”.

Từ trong miệng đứa bé năm tuổi nói ra bốn chữ “liếc mắt đưa tình” này so với so với giả thiết Anderson có người tình càng làm người ta khiếp sợ.

https://thuviensach.vn

Phương Châm lập tức trợn mắt nhìn Tráng Tráng nói: “Đừng nói lung tung.”

Cô vừa dứt lời thì trên lầu truyền đến tiếng cãi vã, nghe kĩ là tiếng Anh.

Phương Châm biết, Anderson gây lộn với vợ là dùng tiếng Anh, dù sao anh cũng là người ngoại quốc, nói tiếng Anh so với tiếng Trung tốt hơn.

Nhưng vợ anh cũng không kem tiếng Anh, đại khái là lúc này rất tức giận, cũng oa oa mắng. Phương Châm với Nghiêm Túc ở dưới lầu không nghe rõ họ nói cái gì, chỉ nghe khẩu khí hẳn là rất kịch liệt.

Phương Châm sợ làm Tráng Tráng sợ, cũng sợ hai người bọn họ ầm ĩ

xuống đến dưới này, liền dụ Tráng Tráng: “Có muốn đi xem phim hoạt hình hay không, dì đưa con đi chọn phim coi nha.”

Nhà Anderson có một phòng chiếu phim, Phương Châm muốn dụ dỗ

Tráng Tráng vào đó để đứa bé không thấy cha mẹ cãi nhau.

Nghiêm Túc hiểu ý Phương Châm, cũng ở bên cạnh nói giúp: “Chú cũng rất muốn xem, con đi xme với chu được không?”

Tráng Tráng cũng biết là cha mẹ đang gây lộn, nhưng dù sao cậu cũng là đứa trẻ, vừa nghe phim hoạt hình lại vui vẻ lên, trực tiếp nhảy xuống ghế, chạy đi phòng chiếu phim chọn phim.

Phương Châm đuổi theo phía sau cậu, còn chưa đi được mấy bước thì vợ

Anderson chạy từ trên lầu xuống, thấy Phương Châm lập tức ngăn cô lại, muốn đánh cô.

Phương Châm giật mình, theo bản năng tránh qua mọt bên, cái tát của vợ

Anderson liền đánh vào không khí. Cô ta không cam lòng, đưa tay lại muốn đánh cái nữa, Anderson lao xuống kịp thời kéo tay cô lại, giận dữ hét lên:

“Cô làm gì, Cô điên rồi sao?”

https://thuviensach.vn

“tôi điên rồi? Tôi thấy anh mới là điên. Chuyện không biết xấu hổ như

vậy cũng làm được, anh còn mặt mũi nói tôi. Anh nói ở bên ngoài anh nuôi bao nhiêu con hồ ly tinh, hai người còn thân mật gọi nhau như vậy, còn có mặt mũi nói tôi. Tôi còn phải xấu hổ thay anh. Còn có người không biết xấu hổ này, anh nhặt được từ chỗ nào, có phải cũng là tình nhân của anh không? Còn gạt tôi, nói cô ta là sinh viên đại học có tố chất cao, có thể dạy dỗ được Tráng Tráng, tôi nhổ vào! Một cô gái từng ngồi tù, nếu không phải xinh đẹp một chút, ngay cả hồn cũng câu mất thì làm sao anh lại dẫn về

nhà. Anderson, tôi thấy anh là điên thật rôi.”

Phương Châm biết, cô ta đay là giận chó đánh mèo, tức giận cô gái kia mà đánh lên người cô. Cô không muốn giải thích, thậm chí còn chuẩn bị

thu dọn đồ đạc đi. Vừa rồi thấy cô ta nghe thấy là biết mình không còn ở

đây lâu nữa, cho dù hôm nay không đi thì cũng là ngày mai, ngày mốt.

Vợ Anderson chửi mắng chồng xong lại quay đâu mắng Phương Châm:

“Cô cút, lập tức cút cho tôi. Từng ngồi tù mà cũng dám đến nhà tôi hết ăn lại uống. Cô nói ta làm thế nào lại an tâm, có phải còn muốn câu dẫn chồng tôi hay không? Tôi cho cô biết, cô đừng có mà nằm mơ, lập tức thu dọn đồ

của cô cút khỏi nhà tôi ngay.”

Anderson thực sự bị bể đầu mẻ trán. Một phút trước bị vợ phát hiện chuyện mình có tiểu tam, một giây sau lại để vợ phát hiện chuyện Phương Châm có tiền án. Hôm này, vợ anh giống như điên rồi, cũng mặc kệ

Nghiêm Túc đang ở đây nhìn tất cả, còn liều mạng náo loạn lên. Cô mà còn náo nữa thì anh làm thế nào đối diện với bạn cũ?

Nhưng vợ anh không còn nghĩ nhiều như vậy nữa, nếu không phải Anderson kéo lại,cô thật muốn đánh vô mặt Phương Châm. Cô cũng không phải thật oán hận Phương Châm, chỉ là giống như Phương Châm nghĩ, cô không tìm được hồ ly tinh để phát tiết cũng chỉ có thể tức giận lên Phương Châm vô tội.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc đứng một bên không nhìn được, khuyên Anderson: “Cậu mang cô ấy đi trước, hai người nói chuyện cho tốt một chút đi.”

Anderson gật đâu, đang muốn kéo đi, Tráng Tráng lại đột nhiên lao đến ôm lấy chân mẹ khóc: “Mẹ, đừng đuổi dì Phương đi, con thích dì, dì rất tốt, mẹ đừng đuổi đi.”

Vừa nghe con trai cũng nói chuyện giúp Phương Châm, tức giận trong lòng cô lại càng lớn. Cô không suy nghĩ nhiều trực tiếp đẩy con trai một cái. Tráng Tráng còn nhỏ như vậy, bị đầy liền ngã về phía sau, té lăn trên sàn.

Phương Châm nhìn thấy vội vàng tiến lên đỡ cậu dậy, nhưng còn chưa đụng đến người, vợ Anderson liền thoát khỏi tay chồng, xông đến trước mặt cô: “Cô đừng đụng vào con trai tôi.”

Lúc này vợ Anderson không khác gì người điên, tâm tình kích động bắt lấy Phương Châm, trực tiếp đẩy cô về phía bàn ăn. Phương Châm nhất thời không chú ý liền bị cô đẩy ngã “Bốp” tiếng cái trán đụng mạnh vào góc bàn.

Lần này cô đau đến mắt nổ đom đóm, thân thể cũng ngã xuống. Lúc ngã xuống, cô theo bản năng đưa tay muốn nắm cái gì, kết quả nắm trúng khăn trải bàn. Khăn trải bàn bị cô kéo, làm chén dĩa cũng bị kéo theo rơi xuống rầm rầm. Nồi súp còn nóng hổi kia cũng rơi xuống theo, xem ra sẽ rơi trực tiếp lên đầu Phương Châm.

Vẫn im lặng nhìn tất cả, rốt cuộc Nghiêm Túc cũng mềm lòng, theo bản năng đưa tay ra đẩy nồi súp kia. Lúc anh đẩy nồi súp cũng mặc kệ tất cả, cái tay trực tiếp chạm vào nồi, bị bỏng là dĩ nhiên, anh không nhịn được mà rầu rĩ, da thịt cả người đều cứng đờ trong nháy mắt.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 7: Phòng bị

Nồi súp vịt rơi xuống sàn phát ra một âm thanh lớn, làm vợ chồng Anderson đang ồn ào sợ hết hồn.

Tráng Tráng sửng sốt ba giây, sau đó khóc lớn lên. Tiếng khóc này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lập tức không còn ai quan tâm đến cái nồi rơi xuống sàn kia.

Vợ Anderson là người phản ứng đầu tiên, chạy qua ôm lấy Tráng Tráng trên mặt đất, xoa xoa đầu cậu, luôn miệng hỏi: “Có đập vào đầu hay không? Nói cho mẹ nghe chỗ nào bị đau.”

Thật ra thì Tráng Tráng cũng không đau lắm, chính là cậu bị dọa. Cậu núp trong ngực mẹ kêu: “Mẹ đừng gây lộn với ba ba, hai người không cần gây lộn nha.”

Anderson thấy con trai nói vậy, trong lòng cũng đầy áy náy, chuyện thành ra như vậy, anh cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm. Quả thật, anh có tình nhân bên ngoài, nhưng cũng không có nói đến chuyện cưới gả. Mặc dù anh không hài lòng vợ mình, nhưng cũng tốt hơn so với người bên ngoài một chút. Nhìn thấy con trai bị dọa thành như vậy, chút lương tri trong lòng anh đang sống lại.

Vậy nên anh tiến lên an ủi Tráng Tráng: “Đừng sợ, đừng sợ, ba không gây lộn với mẹ nữ, Tráng Tráng đừng sợ.”

Tráng Tráng lại kéo tay mẹ cậu: “Mẹ, không cần đuổi dì Phương đi, được không?”

https://thuviensach.vn

Vợ Anderson cắn môi không nói lời nào, lòng đầy không muốn. Giữ lại một phụ nữ từng ngồi tù trong nhà thì sẽ có chuyện gì đây, cô nghĩ đến đây liền cảm thấy, ngủ cũng ngủ không yên.”

Cô liếc mắt nhìn chồng, ý bảo anh đuổi Phương Châm đi. Anderson có chút do dự, nhưng áy náy trong lòng lại chiếm thế thượng phong. Quả thật, lần đầu tiên nhìn thấy Phương Châm anh liền thấy thích cô, không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là cảm thấy cô rất đơn thuần thẳng thắn, giống như

giấc mộng hồi trẻ của anh, cô gái Trung Quốc nên có bộ dáng như vậy. Cho nên anh giấu việc Phương Châm từng ngồi tù mà thuê cô. Nhưng hiện tại thấy bộ dạng vợ muốn náo loạn, anh lại sợ con trai bị tổn thương, cân nhắc quyết định lấy con trai làm trọng.

Vừa rồi cái trán Phương Châm bị đập có chút mạnh, nằm sấp trên sàn hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi. Nghiêm Túc bị phỏng tay đnag do dự có nên qua đỡ cô hay không, kết quả thấy Phương Châm ngọ ngoạy đứng lên. Sau khi đứng lên cô chủ động đi đến trước mặt Anderson: “Thật xin lỗi Anderson tiên sinh, tôi nghĩ muốn nghỉ việc. Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội làm công việc này.”

Anderson nhìn Phương Châm muốn nói lại thôi, Tráng Tráng bên cạnh đã kêu lên: “Dì Phương, dì đừng đi.” Câu muốn thoát ra ngực mẹ, nhưng vùng vẫy mấy cái vẫn không thành công.

Phương Châm đi đến bên cạnh cậu, cười gượng gạo một tiếng: “Tráng Tráng, con phải nghe lời, dì Phương còn có việc phải làm, không thể ở đây mãi, thật xin lỗi con.”

“Dì muốn làm chuyện gì?”

“Trong nhà dì còn có em trái, em trai cũng cần có người chăm sóc.”

“Em trai dì cũng là đứa trẻ sao?”

https://thuviensach.vn

“Đúng vậy, so với con cũng không lớn bao nhiêu.”

Đứa trẻ năm tuổi rất dễ gạt, cậu hoàn toàn không nghĩ đến Phương Châm lớn như vậy làm sao lại có em trai chỉ lớn hơn cậu một chút. Nghĩ là dì Phương còn có em trai cần được chăm sóc, mặc dù trong lòng Tráng Tráng không muốn nhưng vẫn hào phóng gật đầu đồng ý.

“Vậy dì rảnh rỗi phải đến thăm con nha.”

“Được, nhất định sẽ đến thăm con.” Phương Châm nói xong nhìn vợ

Anderson một cái, đối phương thấy ánh mắt cô liền chán ghét tránh đi.

Phương Châm cũng không để ý, đứng dậy về phòng thu dọn đồAnderson vỗ vỗ đầu nói: “Cô đưa Tráng Tráng về phòng đi, nhìn xem con có bị

thương ở đâu không.”

Lúc này vợ Anderson mới hơi ý thức được vừa rồi mình thực sự hành động rất điên cuồng. Làm trò cười trước mặt Nghiêm Túc, xem ra Anderson nhất định sẽ tính sổ với cô. Cô không dám nói gì nữa, ôm lấy Tráng Tráng đi lên lầu.

Anderson lại nói xin lỗi với Nghiêm Túc, sau đó mới chú ý đến cái tay bị

phỏng của anh: “Tay của cậu sao rồi, có muốn đi bác sĩ không?”

Mặc dù cả bàn tay đau như bị lửa đốt, nhưng Nghiêm Túc vẫn bình tĩnh như cũ: “Không sao, tình hình của cậu nghiêm trọng hơn của mình, mình về trước đây, cậu đem chuyện của mình giải quyết xong đi rồi nói. Gặp lại ở công ty.”

Nghiêm Túc nói xong, vừa muốn đi, Anderson gọi anh lại: “Nghiêm Túc, trên người cậu còn có tiền không?”

“Sao?”

https://thuviensach.vn

“Mình phải đưa tiền lương cho Phương Châm. Mặc dù cô ấy không làm hết một tháng, nhưng mình muốn đưa luôn lương một tháng. Trong túi mình còn bốn ngàn, còn thiếu một ngàn, cậu cho mình mượn trước được không?”

Nghiêm Túc gật đầu, dùng bàn tay không bị phỏng đút vào túi lấy ví, nhìn cũng không nhìn đưa ví cho Anderson. Anderson mở ví ra, thấy bên trong còn khoảng ba ngàn, liền lấy hết: “Cho mình mượn hết đi, ngày mai đến công ty đưa cho cậu.”

“Được.”

Nghiêm Túc cầm lấy ví, nhìn thấy Anderson lên lầu lấy tiền, anh liền xoay người vào phòng bếp, mở vòi nước lạnh rửa tay. nồi súp kia hiệu quả

giữ nhiệt vô cùng tốt, cho nên tay Nghiêm Túc giống như là chạm vào nước đang nấu sôi, cho dù để tay trong nước lạnh thời gian dài thì từng trận đau nhói kia vẫn không hếtđược.

Nghiêm Túc để tay dưới nước lạnh mấy phút rồi mới ra khỏi phòng bếp, đúng lúc Phương Châm cũng thu dọn xong đồ chuẩn bị đi. Anderson đưa cho cô một phong bì thật dầy, vẻ mặt đầy xin lỗi: “Thật xin lỗi, tiểu Phương hại cô bị thương như vậy. Đây là một tháng tiền lương của cô.”

Phương châm không có nhận lấy phong bì: “Là do tôi không tốt mới đúng, tôi không nên đến nhà anh. Lúc trước làm hại Tráng Tráng bị thương ở tay, hôm nay lại khiến vợ chồng hai người tranh cãi. Tiền này tôi không thể lấy hết toàn bộ, tôi làm còn chưa đến một tháng, anh đưa cho tôi số tiền ứng với số ngày đã làm đi.”

“Không, tiền này cô phaiir lấy. Hôm nay là vợ tôi làm cô bị thương, cô không kiện cô ấy tôi đã rất cảm kích, đưa nhiều chút tiền thuốc thang cho cô. Trán của cô thế nào, có đau hay không?”

https://thuviensach.vn

Anderson vừa nói lại muốn đưa tay đến sờ đầu Phương Châm, lại bị cô né tránh: “Không sao, không còn đau nữa.” Cô sợ Anderson lại mượn cớ

quan tâm cô, cũng không tranh luận tiền bạc với anh nữa, cầm phong bì tiền chuẩn bị rời đi, quay người lại thấy Nghiêm Túc ở cửa cũng chuẩn bị

rời đi.

Anderson thấy vậy lại nhân cơ hội gọi Nghiêm Túc: “Nghiêm Túc, cậu tiễn Phương Châm giúp mình được không?”

Nghiêm túc muốn nói không được, lại thấy mình quá keo kiệt, cho nên gật đầu đồng ý, mở cửa mời Phương Châm đi trước. Lúc đóng cửa lại, anh chỉ chỉ lên lầu, ý bảo Anderson nhanh đi dỗ dành vợ.

Sau đó anh đóng cửa lại, cùng Phương Châm một trước một sau đợi thang máy.

Một mình Phương Châm xách theo bọc lớn thoạt nhìn rất vất vả, Nghiêm Túc muốn làm bộ như không thấy, nhưng tâm lý của nam nhân lại quấy rối.

Anh do dự có nên giúp đỡ cô hay không, thì thang máy mở ra. Sau khi hai người đi vào, Phương Châm chủ động nói: “Anh không cần tiễn tôi, tôi có thể tự mình về được.”

Nghiêm Túc nhìn gò má cô, cảm thấy cô gái này thật quật cường. Xem ra cô ấy rất hận anh, đã qua nhiều năm như vậy vẫn không thể quên được.

nhưng cho dù Phương Châm hận anh thế nào, Nghiêm Túc vẫn cảm thấy năm đó mình thu mua Cự Hoa không có gì sai cả.

Một xí nghiệp sắp đóng cửa bị người khác mua là chuyện thường tình.

Lúc ấy Cự Hoa mắc nợ quá nhiêu, số tiền lớn bị mất một cách không rõ ràng, trừ một số vật dụng vô ích thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Anh tự thấy lòng mình cũng không đen tối, giá tiền như vậy cũng là hợp lý. Mấu chốt là, lúc La Thế nói chuyện thu mua Cự Hoa cùng anh, cũng không nghe cấp https://thuviensach.vn

dưới nói tâm tình La Thế có vẫn đề gì. Ngược lại còn nói, La Thế nghe nói có người muốn mua Cự Hoa có chút vui mừng, giống như rất nóng lòng.

Cho nên, sau này truyền ra tin tức La Thế tự thiêu ở trong nhà, anh cũng hơi kinh sợ, rõ ràng cũng giống như làm ăn bình thường trôi chảy, làm sao lại trong chớp mắt cậu ta lại chịu không nổi rồi? Nếu không muốn bán thì có thể không bán, lúc đó anh cũng đâu làm áp lực gì với La Thế, mua bán cũng là anh tình tôi nguyện.

Có lẽ Phương Châm biết chút gì ẩn khuất trong này, nhưng Nghiêm Túc lại không muốn hỏi cô. Cô gài này nhìn anh như muốn phóng nhiều mũi dao, phòng bị kia làm anh rất khó chịu. Trong quan hệ giữa bọn họ, anh mới là người bị hại, nhưng vì sao mỗi lần thấy anh, Phương Châm đều bày ra vẻ mặt mình mới là người bị hại kia, năm đó là cô đâm anh một dao...

Nghĩ đến đây Nghiêm Túc không khỏi có chút tức giận, cho nên không hề kiên trì nữa, chỉ nhàn nhạt nói: “Tùy cô.”

Rất nhanh thang máy đã dừng ở lầu một, Phương Châm xách lên cái bao nặng nề nhanh chóng đi khỏi thang máy. Nghiêm Túc cũng mặc cô, đóng lại cửa thang máy tiếp tục đi xuống, đến dưới tầng hầm lấy xe.

Phương Châm châm nghe tiếng của thang máy khép lại, quay đầu nhìn một cái, vẻ mặt không thay đổi đi qua đại sảnh lầu một hướng về phía cửa lớn. Vừa đi đến cửa liền phát hiện ngoài trời đang mưa.hạt mưa tí tách theo mái hiên rơi xuống, nhìn lí thấy mưa vẫn đang lớn.

Nhất thời Phương Châm có chút lúng túng. Bây giờ trên người cô có tiền, gọi taxi không thnahf vấn đề. Nhưng cô không biết số điện thoại, mà bây giờ đang lưu hành phần mềm gọi xe bằng điện thoại di động cô cũng không có trang bị. Cô ở trong tù năm năm, tách rời với xã hội này, muốn dung nhập một lần nữa cần một khoảng thời gian. Cô đột nhiên phát hiện thế giới này đối với cô thật xa lạ.

https://thuviensach.vn

Cô lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại một chút, có nên gọi Từ Mỹ Nghi đến đón hay không. Nhưng đã sắp đến chín giờ, nhà Từ Mỹ Nghi cũng không gần đây, trời tối còn bắt người ta đi xa như vậy, cô thật áy náy, huống chi bây giờ còn đang mưa.

Nếu vừa rồi không kiên quyết từ chối ý tốt của Nghiêm Túc, lúc này hẳn là cũng không vào thế khó xử như vậy.

Phương Châm ngẩng đầu nhìn màn đêm bên ngoài, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Nghiêm Túc lấy xe dưới hầm, đến lúc chạy ra ngoài mới phát hiên trời mưa. Anh vốn không muốn quan tâm Phương Châm, xe cũng chạy đến cửa tiểu khu, nhưng lại chuyển tay lái, chạy đến dưới lầu nhà Anderson, trong lòng vẫn tự nói với mình, nếu nhận lời ủy thác của người ta thì anh phải làm được chuyện đã hứa.

Sau khi lái xe đến trước đại sảnh, Nghiêm Túc hạ cửa kính xe nhìn ra, thấy phương châm xách hành lý đứng đó, cả người lạnh đến run rẩy.

Một khắc kia đột nhiên anh thấy, cô gái này sao lại đáng thương như vậy, trong lòng dâng lên ý muốn bảo vệ cô.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 8: Sợ

Nóng rần lên kỳ lại như vậy, đột nhiên Phương Châm cảm thấy sợ, sợcôcứ

như

vậy

chết

ở

khách

sạn

xa

lạ

này.

cha

mẹkhôngthươngcôthìcôcũng phải thương mình mới được.

Nghĩ đến đây, rốt cuộccôcũng dùng hết khí lực bò dậy, lấy điện thoại gọi cho Từ Mỹ Nghi. Đầu bên kia, Từ Mỹ Nghi vừa nghe tình hình củacôliền thấykhôngổn, lấp tức mặc áo khoác cầm chìa khóa xe lao xuống nhà.côvừa chạy vừanóivới Phương Châm: “Cậu chờ mình, mìnhsẽđến lập tức.”

Nhưng

Phương

Châmkhôngtrử

lờicô,côthấy

mìnhnóiliên

tụcnóiđếsnkhôngcòn khí lực.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 9: Thủ thân như ngọc

Phương Châm cuối cùng vẫn còn chống đỡ được đến khi Từ Mỹ Nghi chạy đến.

Trong điện thoại Từ Mỹ Nghi nghe ra tình huống của Phương Châmkhôngđúng, vừa đến nhà nghỉliền kêucônhân viên dưới lầu lên mở

cửa cho nàng, sau đó lại đểcônhân viên cùng nhau giúp đỡ Phương Châm xuống lầu, trực tiếp đỡ vào trong xe củacô.

Sau đócôlên xe, trực tiếp nhấn chân ga hướng đến bệnh viện. Dọc theo đườngđicôthỉnh thoảng chú ý đến tình huống của Phương Châm, nhìn sắc mặtcôtrắng bệch vẻ mặt mệt mỏi, cơ hồ là cả ngườikhôngngồitrênghế được, bộ dáng tùy lúc đều có thể té xỉu, làm Từ Mỹ Nghi sốt ruột muốn chết.

"Cậu làm sao vậy, hai ngày trước gọi điện thoại cònnóiđãtìm được việc, làm sao bây giờ còn ở trong nhà nghỉ? Xảy ra chuyện gì, có phải cậu ăn phải thức ăn hỏng haykhông?"

Phương Châm mệt mỏinóikhôngra lời, khoát tay ý bảocôchưt nữa lại hỏi.

Từ Mỹ Nghi lập tức hiểu được,nói: "Cậu đừng lo lắng, mìnhđưa cậu đến chỗanh họ mình. Hôm nayanhấy trực đêm, lúc này khẳng định là ở bệnh viện. Mình đểanhấy kiểm tra kỹ càngmộtchút cho cậu."

anhhọ Từ Mỹ Nghi - Thẩm Khiên, Phương Châm cũng biết, là bạn tốt của chồng sắp cướiđãchết củacôLa Thế. Thẩm Khiên gia cảnh rất tốt, từnhỏanhlại thông minh lanh lợi, sau khi tốt nghiệp trường y nghenóilàm bác sĩ ởmột bệnh viện tư nhân tương đối nổi tiếng, bây giờhẳn cũng làmộtthanh niên tài tuấn.

https://thuviensach.vn

Là bạn bè Phương Châm cũng muốn gặpanh, nhưng vừa nghĩ đến La Thếcôlại có chút mâu thuẫn. Dù saonăm đó Thẩm Khiên cùng La Thế phi thường thân thiết,khôngphảianhem mà hơn hẳnanhem. Phương Châm vừa nhìn thấyanhliền nhớ đến La Thế, trong lòngkhôngnhịn được ê ẩm.

Nhưng tình huống trước mắt tìm Thẩm Khiên so với tìm người khác tốt hơn, ngay lúccôkhó chịu đến nỗi nghĩ muốn chết mất, để người quen xem bệnhsẽkhiến trong lòngcôdễ chịu hơnmộtít.

Từ Mỹ Nghi chạymộtđường tốc độthậtnhanh, vài lần thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ. Phương Châm thấycônhư vậy nhanh chóng khuyên nhủ:

"Cậulái xe cẩn thậnmộtchút, Mình cònkhôngcó nghiêm trọng như vậy."

" Chỉ cònmộthơi mà còn dámnóikhôngnghiêm trọng."

Từ Mỹ Nghikhôngcó nghe theocô, bất chấpnguy hiểm bị phạt tiềnmộtđường chạy như bão táp đến bệnh viện. Tùy tiện đem xe dừng lại ởcửa phòng cấp cứu, đỡ Phương Châm xuống xe đến. Hai người trực tiếpđiđến phòng cấp cứuđi, Từ Nghi đoánanhhọ hẳn là ở bệnh viện.

Lúc này Thẩm Khiên đúng là ở bệnh viện, hơn nữa còn ở phòng cấp cứu.

Buổi tốikhôngcó chuyện gì,anhở phòng làm việc của mình đến khó chịu, liền đến phòng cấp cứu tìm đồng nghiệp tán gẫu. Kết quả vừa mớinóikhôngđược hai câu chợt nghe thanhâmem họanh lớn tiếng gọi tênanh. Thẩm Khiên sửng sốt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Mới vừađitới cửa phòng liền thấy em họ đỡ Phương Châmđanghướnganhđitới. Phương Châm nhìn quathậtdọa người, giống nhưbệnh nặng.

Thẩm Khiên lo lắng, bước nhanh về phía trước đỡ Phương Châm: "Đây là làm sao, ăn thức ăn hư hỏng sao?"

"Hình

nhưkhôngphải,

emthấy

tình

huống

rất

nghiêm

trọng.anhhọ,anhnhanh chóng xem xem."

https://thuviensach.vn

Thẩm Khiên lập tức gọi người đến, cùng nhau giúp đem Phương Châm đỡvào trong phòng. Phương Châm ngồi xuống ghế dựa, cả người suy yếu dựa lên người Từ Mỹ Nghi. Thẩm Khiên bên cạnhđãlàm kiểm tra cơ bản chocô, vừa kiểm tra vừa hỏi: "Bữa tối ăn cái gì?"

"Chưa ăn, chắckhôngphải là ngộ độc thức ăn."

"anhthấycũngkhônggiống trúng độc. Trong vài giờ gần nhất có phát sinh chuyện gì đặc biệt haykhông?"

Lời Thẩm Khiênnóilập tức nhắc nhở Phương Châm. Trước đócô vẫn cho là gió thổi làm cảm lạnh nên phát sốt, nhưng lúc này xem tình huốngrõràng so phát sốt nghiêm trọng hơn bao nhiêu. Điều này làm chocônghĩ tới vài giờ trước tại nhà Anderson phát sinhmộtmàn kia. An phu nhân đột nhiên phát điênđẩycôngã đụng vào bàn ăn.cônhất thời đứngkhôngvững té ngã trán đựng phảicạnh bàn, sau đó cả người ngã xuống đất.

Nàng nhớrõlúc ngã sấp xuống hình như còn kéo theo khăn trải bàn, liền nối súptrênbàn cũng đổ xuống. Nếukhôngphải Nghiêm Túc ra tay giúp đúng lúc, lúc này hẳn làcôđãsớm nằm trong bệnh viện.

Nghĩ đến đâycôlại nhớ tới tay của Nghiêm Túc. Lúc hai người cùng xuống lầu trong lúc vô ýcôcóliếc mắt nhìn đến cái tay phải kia, thoạt nhìnvô cùng sưng đỏ.mộtnồi canh nóng như vậy, cái tay kia của Nghiêm Túc xem ra cũngkhôngdễ dàng khỏi được. Cũngkhôngbiếtanhta cóđikhám bác sĩ haykhông?

Tuy rằng trong lòng hậnanhta, nhưnganhta thay côngăn chặn cái kia đổ

xuống, Phương Châm vẫn cảm kích.

Nghiêm Túc cũngkhôngbiết Phương Châm đối với anhmang lòng cảm kích. Nhưnganhquảthậtnhư Phương Châm nghĩ, bởi vì tay bị phỏng mà đến bệnh viện.

https://thuviensach.vn

Vốn làanhchỉ muốn nhịnmộtchút cho qua, dù saocũngkhôngnhìn thấy vết thương. Nhưng sau khi lái xe về nhà tay phải ngày càngkhôngtốt, tay càng lúc càng sưng lên cảm giác đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt. Da mặt ngoài mu bàn tay có chút nhăn, như là muốn phồng lên như cái bọc lớn, có khả năng còn bị viêm mà sinh mủ.

Nghiêm Túc là người có thể chịu khổ, nhưng cũngkhôngđại biểuanhbị

thương còn có thể liều chết hi sinh. Anhđể tay dưới đèn nghiên cứu mấy phút, sau đó gọi điện thoại cho bạn tốt Lí Mặc.

Lí Mặc là bác sĩ, mấy đời trong nhà cũng làm bác sĩ, mấy đờiđixuốngđãlà y học thế gia. Chínhanhcũng có vài bệnh viện tư nhân danh nghĩa, bình thường Nghiêm Túc có đau đầu nhức óc gì, đều gọi điện thoại choanh.

Lúc điện thoại gọi qua, Lí Mặc vừa làm xongmộtcuộc giải phẫu,đangở

chỗ đó nhu nhu mi tâm: "Bị phỏng? Nghiêm trọngkhông?"

"Rất nghiêm trọng.mộtnồi súp."

Lí Mặc vui vẻ: "khôngnóng thành móng heođi. Cậu cũng đừng trì hoãn, nhanh đến bệnh viện, nhân lúcmình còn chưađi, mình nhìn giúp cậumộtchút."

Nghiêm Túc cúp điện thoại liền lái xe đến bệnh viện, dọc theo đườngđilúc nắm tay lái có thể cảm giác đượcrõrệt tay phải truyền đến đau đớn. Đổi người khác có lẽđãsớmkhôngchịu nổi, cũng làhắnnăng lực nhẫn nạithậtmạnh, thế nhưngkhônggọi tài xế, mà mình chạy đến bệnh viện.

Đến bệnh việnanhtrực tiếpđivăn phòng của Lí Mặc, đối phương cầm lấy

"móng heo" củaanhđánh giá nửa ngày,khôngkhỏi chậc chậc: "Làm saolại thành như vậy. Nghiêm đại thiếumộtđời phong lưuanhtuấn kiệt xuất, vô luận thời điểm nào xem đều là bộ dạnganhtuấn bức người, làm sao lạitrở

nên chật vật như vậy. Vì... phụ nữ?"

https://thuviensach.vn

Lúc hỏi Lí Mặc có chútkhôngxác định. Bởi vì lấy hiểu biết củaanh đối với Nghiêm Túc, đây làmộtngười đàn ông lãnh đạm tuyệt đối.anhđối với phụ nữkhôngcó hứng thú, đối đàn ôngcũngkhôngcó hứng thú. Dù sao hai người

quen

biết

lâu

như

vậy,

Lí

Mặckhôngthấyanhnóichuyệnyêuđương.khôngnóiđếnhôn ước được người trong nhà định sẵn,anhcó lẽ còn chưa nắm qua tay phụ nữ khác.

mộtngười như vậysẽvì phụ nữ mà trở nên như vậy,nóithậtLí Mặckhôngdám tin.

Nhưng Nghiêm Túc trả lời lại làmanhkinh sợ đến rớt tròng mắt: "Ừ, là vìmộtcôgái."

"Cái gì,thậtlà vì phụ nữ? Cậu cùng người ta tranh giành tình nhânbị

người ta hắt nước nóng vào người?khôngđúng lànồi súp, cậuở trong nhà hàng cùng ta người đoạt phụ nữ?"

"Thu hồi ý nghĩ bát quái của cậuđi, làm bác sĩ trị bệnh cứu người mới là chủ yếu."

Lí Mặc đẩy cái “móng heo”: "Bệnh này mìnhkhôngtrị được."

"Mìnhđiđây."

Nghiêm Túc đứng dậy muốnđi, lại nghe Lí Mặcnói: "đitìm Tiểu Thẩm cho cậubôi chút thuốc mỡ chắc là được."

"Tiểu Thẩm?"

" bác sĩ Bệnh viện chúng ta. Nhà cậu ta có thuốc trị phỏng gia truyền, nghenóihiệu quả cũngkhôngtệ lắm. Mình vẫn muốn đem nó sinh sản hóa,nóikhôngchừng còn có thể thành tạo thêm danh tiếng cho bệnh viện chúng ta."

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc đứng ở đó nhìn chằm chằm Lí Mặc nửa ngày mỉm cười:

"Ngươi rốt cuộc là bác sĩ hay là thương nhân?"

"Đều là. Mình vừakhônglà đơn thuần bác sĩ cũngkhôngphải đơn thuần thương nhân. Mình rất bác ái, hứng thú cũng nhiều, đối với phụ nữ là thế

này, đối những chuyện khác cũng là thế này.khônggiống cậu, cấm dục cuồng, trừ bỏ công việccùng sinh hoạt liềnkhôngcòn gì khác."

Khinóichuyện Lí Mặc chạy tới bên người Nghiêm Túc, ôm vaianh:

"Ngườianhem,nóichoanhem biết, cậucó chơi qua phụ nữ haykhông?"

Nghiêm Túc như cười nhưkhôngcười nhìnanh: "Mình chơi haykhôngchơi qua phụ nữcậukhôngcần phải để ý. Nhưng màhôm nay mìnhkhôngngại chơi đàn ôngmộtlần."

Lí Mặc lập tức đem tay từtrênngườianhdờiđi: "Tới địa ngụcđi, lão tửkhôngcó bệnh."

"Nhưng mình có." Nghiêm Túc lại đem tay đưa tới trước mặt Lí Mặc,

"Có thể nhanh lên haykhông?"

"Đaukhông?"

"Đau."

"Đau là được."

Hai người vừanóichuyện vừađixuống dưới lầu, Lí Mặc tìm đề tàinói:

"Mình vừa hỏi y tá, cáccôấynóilúc này có lẽ Tiểu Thẩmđangở phòng cấp cứu giết thời gian.thậtkhôngđưacậuđi, quay đầu lại thấy nhữngcôy tá vừa thấy cậu lại nổi điên."

"Có cậu là đủ rồi, các y tá mỗi ngày đều thấy cậu, hẳn làđãsinh ra miễn dịch với đàn ông."

https://thuviensach.vn

"Đàn ông tốt là giống loài khan hiếm, nhữngcôgáikia đều giống như sói đói.mộtmình mình làm sao thỏa mãn được họ. Mình dám cam đoan, đêm nay cáccôấyvừa thấy cậu,mộttuần kế tiếp trong miệng khẳng định đều là cậu. Có gan lớnmộtchútnóikhôngchừngsẽăn đậu hủ của cậu, cậu nhìnđi.

Ngườianhem, đầu năm nay phụ nữ đều cởi mở như vậy, cậuthậtsựkhôngđộng tâm, còn muốn thủ thân như ngọc?"

Lí Mặc vừanóixong lời này lập tức nhanh chóngđivề phía trước vài bước, khó khăn lắm mới né tránh được cái chân của Nghiêm Túc giơ lên đáanh.

Trong phòng cấp cứu đèn đuốc sáng trưng, có mấy bệnh nhânđangở nơi đó khám bệnh. Lí Mặc bước vàođitrực tiếp túmmộty tá hỏi: " bác sĩ Thẩm đâu?"

Y tá thấy 2 soái ca có chút choáng váng, lắp bắpnói: "Ở, ở phía sau...văn phòng."

Lí Mặc lại dẫn ngườiđira phía sau.anhcũngkhônggõ cửa, trực tiếp mở

cửa liền hỏi: "Thẩm Khiên, thuốc phỏng gia truyền nhà cậu cònkhông?"

Vừa dứt lờianhliền nhìn thấy Phương Châm cùng Từ Mỹ Nghi, vộinóixin lỗi: "Ai,khôngbiết cậu có bệnh nhân ở đây, xin lỗi."

anhnóixong liền muốn đóng cửađira, cửa đóng đượcmột nửa liền bị

người giữ lại.anhquay đầu nhìn Nghiêm Túc đứng ở cửa,mộttay đểtrêncửa, vừa dùng sứcđem cửa đẩy ra.

Nghiêm Túc làm như vậy là vì thấy được Phương Châm ở bên trong.khôngnghĩ đến hai người bọn họ lại có duyên như thế, Phương Châm ra tù mới hơnmộttháng, bọn họđãvô tình gặp vài lần.

Phương Châm ở trong này gặp được Nghiêm Túc cũng có chút giật mình, vừa mới Thẩm Khiên hỏicôvấn đềcôcòn chưa trả lời, hai mắt dántrên người Nghiêm Túc nhìn anhkhông chớp mắt.

https://thuviensach.vn

Vừa mới nhìn vài giây đột nhiêncôcảm thấy trong dạ dày vô cùng khó chịu, giống như có cái gì đó trào lên cổ họng, lập tứcsẽói ra.

Cũngkhôngbiếtcôlấy khí lực từ nơi nàolập tức đứng lên, nhìn bốn phíakhôngthấy có chỗ có thể ói ra, lại sợ xấu mặt trước mặt mọi người, chỉ

có thể sử dụng chút sức lực cuối cùng chạy ra cửa phòng.

cômuốnđitìm WC, bước chân lảo đảo lạikhôngthể chống đỡ được bao lâu. Vừa chạy đến cửa còn chưa kịp ra khỏi cửa, Phương Châmđãcảm thấy toàn bộ căn phòng đều bay lơ lửng, tất cả mọi thứ đều lượn vòng trước mặt.

Trước mắt giống như xuấthiệnmộtvòng xoáykhôngđáy, hút cả

ngườicôvào.

Cả người Phương Châm mềm nhũn, hai mắt tối sầm ngã xuống. Nghiêm Túckhôngkịp suy nghĩ, vươn tay ra đỡ lấycô, kéo thẳng vào trong ngực.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 10: Nhân tình

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 11: Nôn

Phương Châm nghĩ thầm, trước kia lúccôchưa ngồi tù, cũngkhôngthấy cha mẹ đối vớicôtốt bao nhiêu.

Mọi lần chỉ có khicôlãnh tiền lương hoặc là tiền thu nhập thêm về nhà, bọn họ mới có thể đối vớicônhiệt tình vào lúc sáng. Thời điểm còn lại giống như là bị ngăn cách chút gì đó, vĩnh viễn đềukhôngcó cảm giác tri kỷ.

Nhưng lời này nàngkhôngthểnóivới Từ Mỹ Nghi, chỉ là giậtnhẹkhóe miệng cườinói: "Mìnhkhôngmuốn chọc giận họ, dù sao chuyện năm đó họ

chịu áp lực rất lớn."

Từ Mỹ Nghi nghĩ thấy có lý: "Nhưng cậu cũng phải có chỗ ở. Cậu muốn quay lại nhà nghỉnhỏkia ở sao? Chỗ đómộtngày hơnmộttrăm, chút tiền lương kia của cậu cũngkhôngđủ trả tiền phòng nha. Nếukhôngnhư vậyđi, cậu tới nhà mình ở?"

"khôngcần, mình nghĩ thuêmộtcăn phòng ở tạm trước, hoặc là thuê chungmộtphòng với người ta cũng được."

"Liền tínhđithuê phòng, cậu cũng phải tìm chỗ trước. Cũngkhôngthể vừa ra viện liền ngủ ngoài đường a. Cậu tới nhà mình ở vài ngày trước, sau đó chậm rãi tìm việc làm tìm chỗ ở. Như vậyđi, mỗi ngày ở nhà nghỉ, đừngnóimìnhkhôngyên lòng,anhhọ mình cũngsẽkhôngđồng ý. Chẳng lẽ cậu muốnanhhọ tự mình an bài chỗ ở cho cậu?"

https://thuviensach.vn

Từ Mỹ Nghi vừanóivừa chớp chớp mắt vớicô, cười như tên trộm.

Phương Châm vừa nghĩ đến Thẩm Khiên muốn ra tay giúp mình, lập tức thấy đầu to ra, lạikhôngdám cự tuyệt Từ Mỹ Nghi, chỉ có thể đồng ý tạm thời đến nhàcôấy ở vài ngày.

Ngày xuất viện Thẩm Khiên vẫn phải tới, giúp Phương Châm thu dọn đồ

đạc. Hành lý trong nhà nghỉnhỏđó vài ngày trước anhđã cho lái xe đem lại, còn thuận tiện tặng Phương Châm vài cuốn sách,nóilà để chocôđọc giải buồn. Từ Mỹ Nghi ở bên cạnh nhìn cườikhôngngừng, đến buổi tối ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc,côliền lấy mấy cuốn sách kia trêu ghẹo: "anhhọ

mình bình thường nhìnthậtthông minh, làm sao ở chỗ cậu lại trở nên ngu ngốc. Nào có người theo đuổi bạngáimà tặng sách, cũngkhôngbiết tặng hột xoàn kim cương,thậtlàkhônghiểu chuyện."

Phương Châm vô cùng im lặng, chỉ ngoảnh lạinóiqua loa: "Mình cảm thấy mấy cuốn sách này tốt vô cùng, nội dung cũngkhôngnên sai."

"Đâykhôngphải là vấn đề sách tốt haykhông, mấu chốt làanhấykín đáo như vậy làm sao người ta cảm giác được trái tim nóng bỏng củaanhấy? Em họ mình đây còn phải ra tay giúp đỡ." Từ Mỹ Nghi đến sát trước mặt Phương Châm, nén cườinói, "Phương Châm, có hứng thú làm chị dâu họ

của mình haykhông?"

"khôngcó."

"Đừng vô tình như vậy,anhhọ mình nhiệt huyết như vậy, cậulàm sao lại cự tuyệt nhanh như vậy được. Choanhấymộtcơ hội nha. Tốt xấu gì hai người cũng là bạn bè quen biết từ trước, tự nhiênsẽthấy quen thuộc."

"Chính là bởi vì là bạn bè nên mớikhôngđược. Mình đối vớianhấy chỉ có tình bạnkhôngcó tìnhyêu."

"Tìnhyêulà có thể từ từ bồi dưỡng."

https://thuviensach.vn

"Mỹ Nghi, " Phương Châm cầm kia hai quyển sách, cười chua xót với Từ Mỹ Nghi, "anhhọ cậu cùng mìnhkhôngcó kết quả."

"Vì sao? Liền bởi vì trước kiaanhấy là bạn của La Thế?"

"khôngchỉ như vậy, cậu cảm thấy cha mẹanhhọ cậusẽtiếp nhậnmình?"

Từ Mỹ Nghi từ trước đến giờ lạc quantrênmặt hiếm khi lộ ra biểu cảm rối rắm: "Là có chút khó, nhưngsựtại do người."

"Nhưng mìnhkhôngnghĩ do người.hiệntại mìnhkhôngcó tư cách nghĩ đến tìnhyêu, mình chỉ muốn nhanh chóng tìm được công việc, mặc kệnóinhư

thế nào ta phải nuôi sống chính mình trước."

"Vậy cũng đúng." Từ Mỹ Nghi cầm bộ áo ngủ đưa cho Phương Châm,

"Muốn tắm rửa trước haykhông. Mặc áo ngủ của mìnhđi, mới, đồ của cậu giặt còn chưa khô, hai ngày nay thời tiếtkhôngđược tốt."

Phương Châm nhận lấy áo ngủ, mặt đầy cảm kích. Từ Mỹ Nghi giànhnóitrướccô: "Đừngnóivới mình lời cảm ơn linh tinh gì đómuốn cám ơn mình rất đơn giản, ngày mai theo mìnhđiăn cơm là được."

Phương Châm xoay ngườiđiđến phòng tắm,điđượcmộtnửa lại hỏi: "Vì sao muốn ăn cơm?"

"Chúc mừng cậu ra tù."

"khôngcó gì mà chúc mừng cả."

"Vậy cậu coi như mình muốn cómộtbữa cơm no nê thế nào, cũng phải lấy cớ có được haykhông? Chị hai, cậu mới bao nhiêu tuổi a, có thể hoạt bátmộtchút giống như tuổi trẻ haykhông, cuộc sống còn có rất dài, cậu chuẩn bị ở nhà mốc meo đến già sao?"

https://thuviensach.vn

Phương Châm cuối cùngkhônghềnóigì nữa, chỉ là cười cười với Từ Mỹ

Nghi liền vào phòng tắm.côthừa nhận Mỹ Nghinóirất có đạo lý, bây giờ

cảm xúc củacôquảthậttương đối thấp, cả người thiếu ý chí chiến đấu, cuộc sốngkhôngcó mục tiêu chân chính, giống nhưkhôngbiết vì cái gì mà sống.cômộtlòng chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền, nhưng là sau đó muốn tiếp tục thế nào nữacôchưa từng nghĩ tới. Có lẽcôthậtsựcần phảimộtlần nữađivào xã hội,đitiếp xúc nhiều với người khác, mới có thể triệt để thoát khỏi bóng ma quá khứ sống lạimộtlần.

Kết quả buổi tối ngày thứ hai cùng Từ Mỹ Nghi ra ngoài ăn cơm đột nhiên Phương Châm cảm thấy tỉnh ngộmộtngày trước của mình đều là sai lầm rồi, quả nhiên vẫn là ở nhà tương đối tốt.

Cáccôđimộtnhà hàng vô cùng cao cấp, nghenóitrong đómộtđĩa món khai vị bình thường nhất cũng phải tốn hết mấy ngày tiền lương củacô.nóichi là những loại rượu cao cấp đa dạng, Từ Mỹ Nghi liền muốn đemcôbán cũng chưa chắc trả được bữa cơm này.

Cho nên ngay ở giây phút bước vào cánh cửa kia, Phương Châm chỉ biết đêm nay nhất địnhsẽthấy Thẩm Khiên. Từ Mỹ Nghi gia cảnh cũng khá giả, nhưng còn chưa đủ để cùngcôăn bữa cơm mắc như vậy, bên ngườicôấy cũng chỉ có Thẩm Khiên có khả năng tiêu phí ở đây.

Vì thế Phương Châmnhỏgiọng đến gần Từ Mỹ Nghinóibên tai:

"khôngphải cậu mời khách sao? Lạiđể choanhhọ cậu quẹt thẻ?"

"Đúng vậy, mình mời kháchanhấy trả tiền có vấn đề gìkhông?

anhhọkhôngphải là có công dụng này sao?"

Phương Châmkhôngtranh luận vớilogic của Từ Mỹ Nghi, liền cười cườikhôngnói. vài năm naycôở trong tù học đượcmộtđạo lý, nếukhôngđúngkhôngnhất định phải tranh cãi đếnmộtmấtmộtcòn, im lặng là lựa chọn tốt nhất.

https://thuviensach.vn

Vì thế lúc ăn cơm Phương Châm liền trở thànhmộtngười an tĩnh nhất trong ba người ở đây. Từ Mỹ Nghi vẫn như cũ là ngườinóinhiều nhất, dù sao chỉ cần cócôở đómãi mãikhôngcần lo lắng tẻ ngắt. Thẩm Khiên vẫn làmộtbộ bộ dáng tao nhã, so sánh với5 năm trướcanhta thành thục và chững chạc hơn, nhưng tấm lòng tri kỷ vẫn như trướckhôngthay đổi. Phương Châm cảm thấy cùnganhlàm bạn bèthậtthoải mái, nhưng chuyện tình cảmkhôngthể miễn cưỡng, bọn họsẽkhôngtrở thành ngườiyêu, đây là cảm giác bây giờ củaPhương Châm.

Cũng may Thẩm Khiên là người rất có phong độ, lúc ăn cơm vẫn chưanóichút lời làmcô cảm thấy xấu hổ. Từ Mỹ Nghi cũngthậtsăn sóckhôngđề cập đến chuyện 5 năm trước, chỉnóilà chút chuyện trước kia.

Cáccô2 người tiểu học trung học đều là cùngmộttrường học, tuy rằng đại họckhônghọc cùng nhau nhưng là đều ở cùngmộtcái thành phố, cho nên đối với hai côhồi ức chung rất nhiều.

Từ Mỹ Nghi vừa uống rượu, máy hát càng mở to. Côvỗ vỗ bả vai Phương Châm, có chút kích độngnói: "Cậunóixem cậukhách khí với mình như vậy làm cái gì. Hai chúng ta là quan hệ gì? Mình từnhỏsao chép bài tập của cậu lớn lên, lúcđithi cậu còn cho mình xem bài thi của cậu. Cómộtlần còn thiếu chút nữa hại ngươi giáo viên bắt được. Học trung học cậu giúp mình viết thư tình cho tên tiểu tử thúi lớp bên cạnh kia, hạihắncho là cậu thíchhắn, quấn lấy cậu cả buổi, làm gião viênbiết thiếu chút nữa gọi phụ

huynh lên."

"Mỹ Nghi..." Phương Châm có chút ngượng ngùng,côở trong tù tự nhận là da mặt dàykhôngbiết đỏ, nhưng lúc này nghe được chuyện trước kiavẫn cảm thấytrênmặt nóng lên.

Đặc biệt còn là trướcmặtThẩm Khiên.

Thẩm Khiên giống như là biếtcôbăn khoăn, cười an ủicô: "khôngsao, việc này con béđãsớmnóivớianh. con bé luônnóiem là người bạn tốt nhất https://thuviensach.vn

của con bé, trừ cậu ra những người khác tất cả đều là giả dối."

"khôngsai, những người đó làm sao có thể so với Phương Châm.

Cáccôấy, há miệng chính là quảng trường Thâm Lam, nếukhôngchính là đàm luận Nghiêm Túc kia, từanhtacó bao nhiêu tiền tới diện mạo khí chất, còn rất quan tâm đến người ta có bạngáihaykhông. Mình muốnnóicáccôấy gặp qua Nghiêm Túc sao? Có lợi hại như Phương Châm của chúng ta sao, chúng ta Phương Châm mới là người nhìn thấyanhta ở khoảng cách gần nhất."

"Mỹ Nghi!" Lúc này đến phiên Thẩm Khiên lên tiếng, "Em uống say rồi."

Từ Mỹ Nghi tự biết mình lỡ lời, nhanh chóng bưng ly lên: "Mìnhnóisai, mình tự phạt ba ly."

nóixong côthậtsựuống ba ly rượu. Phương Châm nhìncô uống sảng khoáikhôngkhỏi có chút lo lắng, liền khuyên nhủ: "Cậu uống ít chút, chút nữasẽsaythậtsự."

Từ Mỹ Nghi vốnđangmình thường, ba ly rượu này lại làmcôthậtsựcó chút choáng váng. Nhưngcôcũngkhôngđể ý: "khôngsao, uống say còn cậu nữa, lạikhôngtốtthìcòn cóanhhọ mình đây. Có hai người các ngươi ở đây, ai dám làm gì mình?"

"Yên tâm, cho dùkhôngcó chúng ta ở đây, cũngkhôngai dám làm gì em."

Thẩm Khiênnóithìnói, nhưng đối với em họ mình vẫn rất quan tâm.anhthấy Từ Mỹ Nghithậtlà say, hỏicô, "Như thế nào, khó chịu sao, muốn gọi chút đồ giải rượu haykhông?"

"không,khôngcần.anhhọ, em, em có chút buồnnôn."

"Buồn nôn là được." Thẩm Khiên tỏ vẻ mặt xin lỗi nhìn Phương Châm,

"Emđỡ com béđiWC nônmộtchútđi, anhkhông vào được toilet nữ."

https://thuviensach.vn

Phương Châm lập tức đứng dậy đỡ Từ Mỹ Nghi. Đối phương lại cậy mạnh tự mình đứng lên, lảo đảo hướng phía nhà WC. Phương Châm bước nhanh chạy theo, gắt gao kéo cánh taycôkhôngbuông.

"Mìnhkhôngsao Phương Châm, cậu đừng lo lắng cho mình."

"Ừ, mình biết cậukhôngcó việc gì, chỉ làđiđường có chút lảo đảo."

"Ai nha, mìnhnóiđường này làm sao lại tối như vậy, làm sao lại nhiều cửa như vậy, chúng ta nênđiđâu?"

Phương Châm nhìn nhìnphía trước, liềnmộthành langđiđến cuối cùng.

WC ngay chỗ cuối đường quẹo phải. Từ Mỹ Nghi hiển nhiên là uống đến hồ đồ, xuấthiệnbệnh trạng mấy ngày hôm trướccôgặp phải: ảo ảnh.

Vì thếcôlại càng dùng sức đỡ đối phương: "Cậu theo mìnhđilà được, lập tức tới ngay."

"khôngđược Phương Châm, mình, mình muốn ói."

Phương Châm hoảng sợ: "Cậu lại cố gắngmộtchút, trăm ngàn lần đừng nôn ở chỗ này." địa phương mắcnhư vậy, nônmộtlần phải bồi thường bao nhiêu tiền a. Quan trọng là trước mặt mọi người nônđầy ra đất, đối vớihình tượng của Từ Mỹ Nghi cũng có hao tổn a.

Nhưng Từ Mỹ Nghi nhịnkhôngđược, đẩy Phương Châm ra nghiêng ngả

lảo đảo hướng về phía trước vài bước, lúc chạy đến cuối hành lang cômột tay chống lên tường, thân thể nghiêng nghiêng “Ọe”mộttiếngthậtlớn, liền nôn ra.

Cơ hội kêu lên Phương Châm cũngkhôngcó, vừa chạy đến bên ngườicôcòn chưa mở miệng, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương đem trong bụng trắng đỏ tất cả đều nôn ra.

https://thuviensach.vn

Xong, nàythậtlà phải bồi thường tiền. Nhưng này cònkhôngphải điểm chết người, ngay chỗ Từ Mỹ Nghi há miệng nôn, góc đóđilạimộtngười,mộtđôi giày da mới tinh sẫm màu đập vào mắt Phương Châm.trêngiày da có vài giọt chất lỏngrõràng, hẳn là là Từ Mỹ Nghi nôn.

Phương Châm nhất thờikhôngnóiđược gì, vừa định ngẩng đầu cùng đối phươngnóicâu xin lỗi, kết quả nhìn thấy gương mặt nghiêm trang của Nghiêm Túc,côliền cái gì cũng đềukhôngnóira được.

Ách, mới rồinôn kia bắn lên, muốn giả vờkhôngnhìn thấy được haykhông?

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 12: Tâm thần không yên

Rốt cuộc da mặt Phương Châmkhôngđủ dày, làmkhôngra loại chuyện trợn mắtkhôngnhận lỗi như vậy.

côhướng về đối phươngnóixin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi lau sạch choanh.”

"khôngcần." Nghiêm Túc rút chận lại, nhìn đống hỗn độntrênmặt sànkhôngkhỏi nhíu mày.anhrất muốn trực tiếp rờiđi, nhưng nhìn Phương Châmmộtmình cố hết sức đỡmộtcôgáikhác, đối mặt với đống hỗn độn đầy mặt sàn cũngkhôngbiết thu dọn thế nào, vì thế lạimộtlần nữa mềm lòng,

"Tôi tìm người đên thu dọnmộtchút."

anhvừa dứt lời liền thấy đối diệnmộtngười trẻ tuổi mặc quần áo phục vụđitới, thế nên kéo lại: "Vị tiểu thư này uống nhiều quá, chỗ này phiền cậu tìm người dọn dẹpmộtchút."

Người phục vụ vốn nhìn thấy đống hỗn độn đầy sàn rấtkhôngvui, kết quả

vừa thấy đối phương là Nghiêm Túc lập tức liền thay đổi sắc mặt. lời Nghiêm Túc làm cho cậu hiểu lầm Từ Mỹ Nghi là bằng hữu củaanh, vì thế

cung kính gật đầu đồng ý, tích cực tìm người đến thu dọn.

"Cám ơn." Phương Châmnóicảm ơn Nghiêm Túc lại nghĩđiđỡ Từ Mỹ

Nghi dậy, nhưngđối phương vẫn ngồi xổm tại chỗ đókhôngđứng dậy, hơn nữa còn liên tiếp phất tay vớicô: "Đừng, đừng chạm vào mình."

"Mỹ Nghi, chúng tađiWC có được haykhông? Ngộ nhỡcậu lại muốn nôn..."

https://thuviensach.vn

"Tôi khuyêncôtốt nhất đừng động vàocôấy." Nghiêm Túc ở bên cạnh xen miệng, "Đểcôấy tự mình điều hòamộtchút. Bây giờ cử độngcôấy có khả

năng nôn càng ghê hơn."

Phương Châm đối với việc say rượukhôngcó kinh nghiệm gì,côcũngkhôngcó say qua. Nhưng lúc nàycônhìn thấyhẳn là Nghiêm Túc đỗi với phương diện này rất có kinh nghiệm, vì thếcônghe theo đề nghịcủa đối phương, lặng lẽ đứng ở chỗ ngoặt.

khôngkhí dường như tạm thời ngưng lại, ba người đềukhôngnhìn lẫn nhau, nhưng đều đứng ở chỗ nàykhôngđộng đậy. Từ Mỹ Nghi là sợ

nônkhôngdám động, Phương Châm là muốn ởlại vớicônênkhôngthểđi. Về

phần Nghiêm Túc,anhcũngkhôngrõtại sao mình cònkhôngđi,anhnghĩ đại khái là muốn đợi người đến thay anhlau giày da sạchsẽđi.

Chủ tịch Quảng trường Thâm Lam mang đôi giày dính đầy dịch nôn mửađira nhà hàng,thậtsựcó chútkhôngthích hợp. Đây là giải thích hợp lý nhất mà Nghiêm Túc tự nghĩ ra.

Vì thếkhôngkhí trầm mặc kéo dài đại khái khoảng hai ba phút, trong đó Phương Châm nội tâm làbị dày vò nhất.côvừa hận Nghiêm Túc rồi lại cảm kích anhra tay giúp đỡ. Loại cảm giác này làmcôhết sức khó xử cũng rất khó chịu. Lúc rời khỏi nhà Andresoncôcũng có cảm giác như

vậy,khôngnghĩ đến mới qua vài ngày, thế nhưng lại gặp phải tình trạng tương tự.

Vừa nghĩ đến Anderson Phương Châmkhôngkhỏi liếc mắt nhìn tay phải của Nghiêm Túc. Nghe Từ Mỹ Nghinóihôm đóanhta cũng đến bệnh viện, chắc làbị phỏng rất nghiêm trọng. Lúc này anhđặt tay ở sau lưng, Phương Châm liền thấykhôngrõ.

Vì thếcôdứt khoát mở miệng hỏi: "Tay anhsao rồi?"

"khôngsao."

https://thuviensach.vn

"Nghenóibị phỏng rất nghiêm trọng."

"khôngcó gì,mộtvết thươngnhỏthôi."

"Ngày đóđiquá vội,khôngnóicám ơn vớianh."

trêngương mặt lạnh lùng của Nghiêm Túc rốt cuộchiệnra nụ cười, tuy rằng lướt qua trong giây lát. Sau đóanhthản nhiên như trước mở miệng:

"khôngcần cảm ơn, tôi biết trong lòngcôcũngkhôngcó nghĩmuốn cảm ơn tôi."

"Tôi thừa nhận tôikhông thíchanh." Phương Châm vừanóira lời này, gương mặt Nghiêm Túc kia liền căng ra. Nhưngcôvẫnnóitiếp, "Nhưng có qua có lại, hôm đó chuyện tại nhà Anderson cùng với chuyện hôm nay, tôi làthậtlòng muốn cám ơnanh."

Nghiêm Túckhôngnóichuyện, chỉ là mím môi nhìn chằm chằm Phương Châm. Cũngkhôngbiết rốt cuộc làanhmuốn nhìn cái gì, chỉ là ánh mắt kia giống như tia lade của máy cắt kim loại, Phương Châm cảm thấy da thịt mình đều nhanh bị bóc ra từng tầng. Loại cảm giác này làm người ta bất an, cuộc đờicôlần đầu bịmộtngười đàn ông nhìn đến tâm hoảng ý loạn.

Đó là đương nhiênkhôngphải là bởi vì tràn đầy tình cảm, chỉ là bởi vì trong lòngkhôngyên. Bởi vìcôkhôngbiếtrốt cuộc vì sao Nghiêm Túc đánh giácô, là muốn hiểurõtính chânthậttrong lờinóicủacô, hay là suy nghĩ đối phócônhư thế nào? Bằngkhôngvì saoanhta cònkhôngđi, ở lại chỗ này là muốn xem kịch vui?

Phương Châm bị ánh mắt củaanhlàm cho có chút khó chịu, chỉ có thể

quay đầu sangmộtbên. Kết quả vừa quay đầuthìthấynhân viên vệ sinh tới, mang theo thùng nước với cây lau nhà cùng đồ dùng vệ sinh linh tinh gì đó, nhanh nhẹn thu dọnđống hỗn độntrênsàn.

https://thuviensach.vn

Từ Mỹ Nghi hình như cũng tốt hơn rất nhiều, vùng vẫy dựa tường đứng lên. Phương Châm nhanh chóng tiến lên đỡcô: "Mỹ Nghi, muốnđivề

haykhông? Hay là cậu muốnnôn nữa?"

Từ Mỹ Nghi híp mắt vừa định mở miệng, phía sau cang lên thanhâmcủa Thẩm Khiên: "Phương Châm, Mỹ Nghi, các em làm sao vậy?"

Phương Châm vừa quay đầu lại nhìn Thẩm Khiên, lần đầu tiên cảm thấyanhgiống vị cứu tinh đángyêu: "Mỹ Nghi đầy ra sàn, em sợcôấy lại nôn nênđểcôấy ở chỗ này nghỉmộtchút. Saoanhlại tới đây?"

"Anhthấyhai ngườiđiđến nửa ngàykhôngthấy ra lo lắng xảy ra chuyện, nên đếnnhìnmộtchút." Thẩm Khiên bước lênmộtbước đưa tayra đỡ em họ, lúc này mới nhìn thấy Nghiêm Túc. Hai người bọn họ mới quen hai ngày, chưanóitới có giao tình gì, nhưng vẫn có thể lẫn nhau.

Vì thế Thẩm Khiên chủ động chào hỏi: " Nghiêm tiên sinh mạnh khỏe."

" Bác sĩ Thẩm mạnh khỏe."

"Tay khá hơn chút nàokhông? Thuốc của tôi thế nào, có hiệu quảkhông?"

"Hiệu quả rất tốt,đãkhôngsao rồi."

"Nhanh như vậy?" Thẩm Khiên có vẻ có chút ngoài ý muốn. Nhưng tình huống trước mắt này hiển nhiên cũngkhôngthích hợp thảo luận hiệu quả

của thuốc chữa phỏng, Thẩm Khiên chỉ có thể cười cười với đối phương,

"Có tác dụng là tốt rồi."

"Uh, cám ơnanh. Tôiđitrước." Nghiêm Túcnóixong cũngkhôngđợi người ta trả lời, nhanh chóng sải bước rời khỏihiệntrường. Phương Châm nhịnkhôngđược quay đầu nhìnanh, kết quả pháthiệnlúc Nghiêm Túcđi, tay phải đút trong túi áo lộ ramộtmảnh màu trắng.

https://thuviensach.vn

Nhìn nó giống như vải gạt (băng gạc), cho nên tay củaanhta cũng chưa khỏi hoàn toàn?

Thẩm Khiênmộtbên đỡTừ Mỹ Nghi nghiêng ngả lảo đảo,mộtbên cònđangsuy nghĩlờinóivừa rồi của Nghiêm Túc: "Nhanh như vậyđãtốt rồi?"

Lời nàyanhnóiđược rấtnhẹ, nhưng Phương Châm vẫn nghe được, vì thế

trong lòngcôlại càng kỳ quái.nóinhư vậy vết thương của Nghiêm Túckhôngkhỏi nhanh như vậy, nhưng từ đầu tới cuốianhta đềunóitốt rồi,mộtchút cũngkhôngcó ý tứ tính toán vớicô.

Là sợ côkhông phânrõphải trái, hay là vẫn cảm thấycôkhôngcó tiền dù sao cũng bồi thườngkhôngđược? Phương Châm nghĩ thầm, chính mình ởtrong lòng Nghiêm Túc đại khái làmộtcôgáikhó chơi lại vô lýđi.

Nghĩ đến đâycôlại hướng chô Nghiêm Túcđinhìn lại. Nhưng chỗ đó sớmđãkhôngcònbóng dáng củaanh, chỉ còn hành lang dài, ngẫu nhiên có vài người xa lạđiqua.

Nghiêm Túc bước nhanh ra khỏi nhà hàng,đithẳng đến chiếc xe màu bạc của mình đậu bên ngoài, vào xe. Kết quả vừa ngồi xuốnganhliền ý thức được có chỗkhôngđúng. Rốt cuộcanhvẫn chưa kêu ngườilauđôi giày bị bẩn của.anhcứ như vậyđira, cũng mặc kệ người khác nhìn thấy haykhông.

Mặc dù cơ hồsẽkhôngcó người nhìn thấy, nhưnganhvẫn cảm thấy mình quá buồn cười. Vừa rồi anhtìm cho mình cái lý do kia hiển nhiênthậtmiễn cưỡng,

có

lẽ

là

bởi

vì

Thẩm

Khiên

đột

nhiên

xuấthiện.anhvốnkhôngngạinóivài câu với Phương Châm, nhưng Thẩm Khiên vừa xuấthiệntrong lòng anhlập tức sinh ra ý muốn rời khỏi. Dường như họ Thẩm vừa đến nguyên bảnkhônggianthậtlớn lập tức liềnnhỏđi, quả

thực làm cho người takhôngthể hít thở.

Cho nênanhrờiđi, thậm chí còn quênnóimộttiếng với người bạncònđangchờ trong phòng ăn. hôm nayanhlà cùng Lí Mặc tới dùng cơm, https://thuviensach.vn

kết quả lại bịanhvứt bỏ giữa đường.

anhngồi trong xe nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cho Lí Mặc, bảocậu ấyđira lên xe mình, bọn họ lại tìm chỗ khác uống rượu. Sau khi Lí Mặc lên xe nghiêm túc quan sátanhmộtphen, sau đó hỏi: "Cậugặp quỷ?"

"khôngcó. Vì sao hỏi vậy?"

"đangăn cơm yên lành, lạiđinhà vệ sinh. Mắt thấy cậumộtđường từ

toiletđira, lập tứcđikhỏi nhà hàng. Mình còn tưởng cậucó chuyện gì? Mình tưởngtrênđời này đại kháikhôngcó người khiến cậukhác thường như thế, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có gặp quỷ mới có thể giải thích."

"Mìnhkhôngsao, rất tốt." Nghiêm Túc vừanóiliền mở chìa khóa lái xe, Lí Mặc lại đoạt chìa khóa xe: "Vẫn là mình láiđi, tay ngươikhôngtốt, lại còn gặp quỷ."

Nghiêm Túckhôngcự tuyệt, xuống xe đổi vị trí với Lí Mặc, nhưng anhnhắc lại lần nữa: "Mìnhkhônggặp quỷ."

"Quỷ mới tin." (>.<’’)

Lí Mặcnóixong lời này liền đạp cần ga, xe liền xẹt quamộtđạo ánh sáng màu bạc trong bóng đêm, rất nhanh dung nhập vào dòng xe cộ đằng trước.

Lí Mặc là dân chơi chuyên nghiệp, đối vớitất cả quán rượu ở thành phố

này đều rất quen thuộc.anhrất nhanhsẽchọn quán Bar cách nhà hàngkhôngxa lại tương đối tốt, cùng Nghiêm Túc tìm vị trí cực tốt ngồi xuống.

Bóng đêm bao trùm, ánh đèn mờ trong quán lóe sáng, lúc này chính là thời điểm náo nhiệt của quán Bar. Chủ Quán Bar ra số tiền lớn mời tới đội biểu diễn,mộtđám ăn mặc nóng bỏng gợi cảm,trênvũ đài sáng chói mắt múa cột.

https://thuviensach.vn

Lí Mặc vừa thấy cảnh này liền cười,nóivới Nghiêm Túc: "Nhìn lâu cũng kích thíchmộtchút tế bào bên trong cơ thể cậu. Tuổi cậu đềuđãbao lớn cònkhôngchạm phụ nữ, đừngnóivớimình ngày nào đó đột nhiên tuyên bố

muốn xuất gia a."

Nghiêm Túckhôngđể ý tớianhtrêu chọc, chỉ cầm chai bia từ từ

uống.trênvũ đài nhữngcôgáikia cơ hồ làkhôngmặc quần áokhôngtạo nổimộtchút hứng thú choanh, những phấn son kia cũngkhôngthểche giấu gương mặt xấu xí. Cùng so với cáccô, gương mặt Phương Châm trắng trẻo tươi mát lại sạchsẽ, nhìnthậtthuận mắt hơn.

Làm sao lại nhớ tớicôgáikia? Nghiêm Túckhôngkhỏi có chút tức giận, đem chai bia đặt xuốngbàn, quay đầu gọi nhân viên phục vụ: "Lấy mấy chai rượu Vodka."

Lí Mặcđanguống rượu Brandy, nghenóinhư thế thiếu chút nữa phun ramộtngụm rượu.anhđưa tay sờ sờ trán Nghiêm Túc: "Cậukhôngcó chuyện gì chứ ngườianhem? Hôm naythậtlà gặp quỷ, buổi tốikhôngvề nhà, ở chỗ

này tạm biệt đời con trai?"

Nghiêm Túc trực tiếp xemnhẹcâunóicuối cùng củaanh, chỉ trả lời câu trước: "Ainóimìnhkhôngvề nhà."

"Uống rượu Vodka còn muốn lái xe?"

"Cho dùuống bia chẳng lẽ có thể lái xe?"

Vẻ mặt Lí Mặckhôngtin như trước: " Mới rồi cậuđiWC lâu như vậy, có phảiđãxảy ra chuyện gì haykhông?"

"khôngcó chuyện gì."

"Mìnhkhông nên mang cậu đến uống rượu. Tay cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cho dù là bia cũngkhôngnên để cho cậuuống." Lí Mặc vội vàng gọi https://thuviensach.vn

nhân viên phục vụ trở lại, trả rượu Vodka đổilấymười chai bia, "Uống nhạt chút, uống rượu mạnh như vậy để làm gì. Cậumuốnsay giải ngàn thù hay là mượn rượu gây thù? Ngườianhem, cậuđừngnói với mình cậu rơi vào lưới tìnhkhôngbò được ra ngoài?"

"Đmn." Nghiêm Túc uống mấy ngụm rượu người cũng tương đối thả

lỏng, lại là ở quán Barnóichuyện liền tương đốikhôngcố kỵ, "Mình chính là muốn uống rượu,khôngđược sao?"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 13: Phỏng vấn

Phương Châm ở nhà Từ Mỹ Nghi ba bốn ngày, mỗi ngày trừ bỏ tìm việc chính là giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh.

Phòng ởcôcũngđangtìm kiếm, chuẩn bị tìm được việcxong thuêmộtphòngnhỏở gần đó, nếu như có thể thuê cùng người khácthìtốt hơn.

Nhưng Từ Mỹ Nghi luôn luôn quấy rốicô, muốn thuyết phụccôở lại nhà mình.

Tuy rằng Phương Châm cảm thấy ba mẹ Từ đều đặc biệt thiện lương chân thành, nhưng vẫn làkhôngnguyện ý quấy rầy bọn họ. Làm bạn của Từ

Mỹ Nghi thỉnh thoảng ở tạm vài ngàythìkhôngcó việc gì, nhưng ở lâu dài trong nhà người ta liềnkhôngthích hợp. LạinóiTừ Mỹ Nghi tính toán điều gì trong lòngcôcũng hiểurõ,côấygiữcôlạimộtmặt đúng là xuất phát từ tình bạn sâu nặng, nhưng mặt khác cũng là vì Thẩm Khiên giật dây kéo cầu.

Nếucôkhôngchuyển ra ngoài lạikhôngthể cứng rắn cự tuyệt Từ Mỹ Nghi an bài đủ loại, giống như lần trước vậy vờ mượn danh nghĩacôấy mời khách kì thực là tạo cơ hội gặp mặt cho Thẩm Khiên, còn có thể phát sinh liên tụckhôngngừng.

Ở dưới mái hiên ngườikhôngthểkhôngcúi đầu. Phương Châmkhôngmuốn cúi đầu, biện pháp duy nhất chính là chuyển ra ngoài ở.

Cũng may lần trước Anderson trả chocôkhôngít tiền. Phương Châm vốn nghĩ rằnganhchomộttháng tiền lương năm ngàn,khôngnghĩ đến cuối cùng lại có đến bảy ngàn. Đối với Phương Châm mànóiđây chính làmộtsố tiền lớn. Tiềncôtích cóp trước khi ngồi tùđãsớm bị cha mẹ lấyđi, nghe ý tứ

https://thuviensach.vn

bà,côở bên trong 5 năm trong nhà cũng tốnkhôngít tiền. Nhưng Phương Châmđãtính qua, con số này ít hơn số tiềncôtích cóp gởi ngân hàng.

Nhưng chút tiền kia nếu để cho nhàcôcũngkhôngcó cách nàonói, coi như

là hiếu kính cha mẹ. Nay trong taycôcó bảy ngàn,côcó thể duy trìmộtthời gian ngắn. Nếu nhịn ăn nhịn mặc mànói, qua ba bốn thángkhôngthành vấn đề.

Từ Mỹ Nghimộtbên thuyết phụccôở lại nhà,mộtbên cũng lưu ý có công ciệc thích hợp vớicôhaykhông. Siêu thị gần nhà họ Từ, Phương Châm đềuđihỏi qua, có mấy chỗ có tuyển nhân viên côđều để lại hồ sơ, chỉ chờ

đối phương hồiâm. Lần nàycôcũngđãcó kinh nghiệm,khôngnhắc lại chuyện mình từng ngồi tù, thậm chí ngay cả bằng cấp đại học đều bỏ qua, chỉnóimình tốt nghiệp trung học, trước kia từng làm quacông việc tương tự, là người thuần thục. Về phần công việc đến cùng có thuần thục haykhônghiệntạicôcũngkhôngcó suy xét, chẳng sợ làmmộttuần bị người ta sa thải, lại tìmmộtcông việc giống nhau công tác,côliềnthậtsựtrở thành công nhân thuần thục.

Trừ bỏ thời gian tìm việc làm, thời gian còn lại Phương Châm liền ở Từ

gia phụ giúp làm việc nhà. Tât nhiên Từ giakhôngaiyêucầucôlàm như vậy, nhưngcôcảm thấy ăn ởkhôngphải trả tiền rấtkhôngý tứ, kiên trì nên vì họ

làm chút gì.

Vì thế nhiệm vụ mua thức ăn nấu cơm liền rơi đếntrênđầu Phương Châm. Lúc trước ở nhàcôlàmộttay làm thức ăn ngon, trình độ đếnmẹ Từ

Mỹ Nghi cũngkhôngsánh bằng.côvừa làm cho Từ gia làm vài bữa cơm liền bị Từ Mỹ Nghi rơi lệ cầu xin: "Tìnhyêu, cậu chớđi, ở tại nhà mình nấu cơm cho mìnhđi, mìnhphát lương cho cậu."

Này đương nhiên làmộtcâunóiđùa. Nhưng người Từ gia ăn vui vẻ trong lòng Phương Châm cũng rất vui sướng. có thểbỏ ra cái gì giúp bạn bè mình, làm chocôcảm thấy chính mìnhkhôngphải người hoàn toàn bị xã hội vứt bỏ.

https://thuviensach.vn

Vì thế mỗi sáng sớm chỉ cầnkhôngđiphỏng vấn,côliềnsẽđichợ và siêu thị

chọn mua gì đó. Khu vực gần Từ gia có cái siêu thị tổng hợp rất lớn, Phương Châm thích trướcmộtngày đem những gì muốn mua viếttrêngiấy, ngày hôm sau liền đối chiếutrêngiấy mua về.

Buổi sáng lúc chín giờ hơn,trêncơ bản trong siêu thị đều là cáccôbà dì lớn tuổi, giống nhưcôtrẻ như vậythậtkhôngthấy nhiều. Phương Châmđidạo khu gia vị trướcmộtchút, lấymộtchai dầu hào, xoay người lại tínhđixem hoa quả. Kết quả lúcđingang quamộtquầy ăn thử bị mùi hương nồng đậm hấp dẫn,côliền dừng lại muốn nếm thử. Quầy bên cạnhkhôngítcôdì vây quanh chờ ăn thử, Phương Châm cũngkhôngchen vào, liền lặng lẽ đứng bên ngoài đám đông chờ.

Vẫn chưa đợi tới nửa phút, phía sau có người vỗ vaicô. Phương Châm cho rằng người ta ghétcôcản trở, liền thức thời hướng bên cạnh tránh. Kết quả người nọ lạiđitheocôhai bước, trực tiếp đem mặt đến trước mặt Phương Châm: "Là Tiểu Phương a,khôngnhận ra dì sao?"

Trước mặt làmột dìtuổi trung niên, hơi béo,mộtđầu tóc quăn, cười rộ lên rất thân thiết. Hai mắt Phương Châm nhìn chằm chằm mặt bà, nghĩ: "Là dì Chu sao,đãlâukhônggặp, dì gần đây khỏekhông?"

"Rất tốt rất tốt."

Dì Chu là hàng xóm trước kia của Phương Châm, trước khi Phương Châm xảy ra chuyện bà còn ở đó, sau này nghenóihai năm trướcđãdọnđi,côcũngkhônggặp lại.khôngngờ hôm nay ở siêu thị gặp được, ngược lại rất có duyên.

Dì Chu vừa thấy Phương Châm liền hỏi han ân cần hết sức quan tâm,khôngthể tránh khỏinóitới chuyện ngồi tù năm đó. Phương Châm sợ ở

chỗ nàynóiloại chuyện nàysẽkhiến người taliếc mắt, cũng mặc chuyện ăn thử, lôi kéo dì Chuđiđếnmột góc vắngkhông có ai.

https://thuviensach.vn

"Tiểu Phương,hiệntại con thế nào,đirađãbao lâu?"

"Gầnmộttháng."

"Dìthấy convẫnkhôngthay đổi,khôngkhác lúc trước lắm, thoạt nhìn vẫn lànhỏnhắn như vậy. Con năm nay bao nhiêu tuổi?"

Khi Phương Châm ngồi tù là gần hai mươi bốn tuổi, nay cũng sắp đến 30.côcười cười với dì Chu: "Sắp 30."

"Mặt mũi con như vậymột chút cũng nhìnkhôngra 30 tuổi,nóicon hai mươi tuổi cũng có người tin."

Phương Châm biết gương mặt mình hơi non nớt, có chút con nít, nhưng làkhôngđến mức non nớt như vậy. Nhưng nếu đối phương khencôcôcũngsẽkhôngphản bác, liền cười nhận lời khen này.

Dì Chu xem như là nhìncôlớn lên, lâu ngàykhônggặpnóihơn hai câu. Hỏi tình hình gần đây củacô, nghe Phương Châmnóiđangtìm việc làm liền hỏi:

"Muốn tìm việc gì, vẫn làm phóng viên như trước?"

"khôngđược ạ, có tiền án đài truyền hình cùng tòa soạn báo đềukhôngnhận.hiệntại con muốn tìm công việc thu ngân linh tinh, làm lại từ đầu."

Dì Chu giống như là chờ lời này củacô, lập tức tiếp lời: "Vậy con muốn đến chỗ dì làm haykhông?"

"Chỗ đó là?"

"Là, dìkhôngphải là về hưu sao, cho nên hai năm qua liền ởtrongmộtgia đình giàu có làm việc. Gần đâydì nghe chị Lý phụ trách tuyển dụng Lý tỷnói, muốn tìm vài người bằng cấp caomộtchútcôgáituổi trẻmộtchút.

https://thuviensach.vn

Dìthấy con rất thích hợp, con yên tâm, vào đókhôngphải làm việc vặt giống dì, cáccôgáiở đó sống so với bọn ta thoải mái hơn nhiều."

Phương Châm nghe bànóikhôngrõràng, nhất thời cũng có chút tò mò:

"Dạng gia đình gì, sao nghe kỳ quái như vậy? Dìnhà người kia muốn tuyển rất nhiều người?"

"Đầu bếp liền có ba cái, người hầu liền càngkhôngcần phảinói. Còn có tài xế riêng, hình như còn có bác sĩ gia đình đên khám định kỳ. Chủ nhân nhà đó là lão thái thái, nghenóilão giakhôngcòn, con cái đều cos nhà cửa, trong nhà chỉ có lão thái thái với đứa cháu trai."

Con cái đều độc lập như thế sao còn mang theo cháu trai bên người?

Phương Châm nghĩ muốn hỏi lạikhôngcó hỏi. Nghe dì Chu là gia đình người ta giàu có, so với nhà người có tiền bình thường còn muốntrênmộtbậc, trong nhà nhiều người hầu tại xã hộihiệnnaykhôngthường gặp. Phương Châm suy nghĩ đại khái là họ muốn tìm vàicôgáitrẻ tuổi có tố

chất nữ hầu, hầu hạ lão thái thái kia.

Nếu quảthậtlà như vậy công việc này cũng rất tốt.khôngcó nam chủ nhân cũngkhôngcần lo lắng cái gì mờ ám. Lão thái thái nghenóiđều có tính tình kỳ quái, nhưng Phương Châm là ở trong tùgặp nhiều người, ủy khuất bình thường vớicôkhôngđáng kể chút nào. Nhà người có tiền trả tiền lương cũngsẽkhôngthấp, bao ăn bao ở hẳn là còn có đồng phục, quả thực chính là thập phần tốt.

Nhưng như vậy người ta làm saosẽchọncô? Đừngnóitừng ngồi tù, liền tínhkhôngngồi tù qua, đoán chừng là cũng có sinh viên đại học nguyện ý làm.

Phương Châm nghĩ đến đây chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt: "Thôiđidì Chu, dì cũng biết con vừa ra tù, nhà bình thườngsẽkhôngthuê con. Conđilàm siêu thị cũngsẽkhôngđiều tra cái này, nếu đề người ta biết con cũng cảm https://thuviensach.vn

thấykhôngđược tự nhiên. Dìnóigia đình này có tiền có thế,sẽkhôngcần người như con."

"Ainói, ngồi tù quathìlàm sao. Lão thái thái nhà họkhôngphải người như

vậy, bà rất thiện tâm, thấy người khác gặp nạn luôn muốn đưa tay cứu giúp.

Cho tài xế lái xe lão Mã trước kia liền phạm quanày, sau khiđira lão thái thái giúp lãomộtphen, mấy năm nay lão vẫn lái xe cho lão thái thái, chưa từng ra phạm sai lầm. Lão thái thái cũngkhôngbởi vì lão có tiền án liền khinh thường lão. Phương Châm, conphảitin tưởng chính mình,trênđời nàykhôngphải mỗi người đều so đo như vậy."

Dì Chumộtmặt khuyên Phương Châmmộtmặt hỏi số điện thoạicô,nóiđivề

hỏi chị Lý có ngạicôcó tiền án haykhông, nếukhôngngại hai ngày sau liền gọi điện thoại chocô.

Phương Châmkhôngnghĩ đến dạo siêu thị còn có thể nhặt được cơ hội, cũngkhôngđem lời dì Chu để ở trong lòng, sau khi về nhà vẫn như trước sống cuộc sống của mình.khôngnghĩ đếnmộtngày sau dì Chu liền gọi điện chocô,nóicôđiphỏng

vấn.

Phương

Châmkhôngyên

tâm

nhưng

cũngkhôngmuốn bỏ qua cơ hội này, sau khi ăn mặc chỉnh tề cầm địa chỉ dì Chu chocôđi.

Kết quả là giống nhưcônghĩ vậy, đóthậtsựkhôngphải làmộtcăn nhà tầm thường. Tại cái thành phố tấc đất tấc vàng như vậy có thể cómộtbiệt thự

diện tíchtrên1000 mét vuông đến tột cùng là loại gia đình thê nào? Hơn nữa nghe ý tứ dì Chu đây chỉ là con cháu mua hiếu kính lão thái thái làm chỗ

dưỡng lão, cũngkhôngphải là nhà chính.

Biệt thự kia cũngkhôngở vùng ngoại thành, an tọa bên cạnhmộtcông viên,mộtgia đình tách biệt, nhìn về phía trướcmộtkhoảng xa vắng. Bởi vì gần công viên, gần lân cận đều là màu xanh, toàn bộ biệt thự giống như bị

non xanh nước biếc vây quanh, cực kỳ thích hợp cho người già cư trụ.

https://thuviensach.vn

Phương Châm vừa nhìn trong lòng kiền bồn chồn lo lắng, có vẻ thấp thỏm được người dắt vào. Dì Chuđãở phía trước cửa chờcô, vừa thấycôliền tiến lên đây đón, muốn dẫncôđigặp chị Lý từngnóiqua.

Hai ngườimộttrướcmộtsauđivào trong, còn chưađiqua nửa cái hoa viên phía trước liền có phụ nữ chừng bốn mươi tuổiđitới. Dì Chu vừa nhìn thấy bà liền chủ động cười chào hỏi: "Chị Uông khỏe."

Người họ Uông kiamắt vòng qua dì Chu, nhìn thẳng vào mặt Phương Châm: "Đây là người mới tới?"

"Đến phỏng vấn, chị Lý gọi tới đây."

Chị Uông vừa nghe hai chữ "chị Lý ", mặt vốn nghiêm túc lập tức trở

nên càng thêmkhôngtốt,mộtbộ dáng chuẩn bị lựa xương trong trứng.

Phương Châm vừa thấy thầm nghĩkhôngổn, đây làm sao giống như nhà giàu cổ đại trạch đấu, liên đám người hầu đều còn muốn tách biệt thành tiểu đoànnhỏkhônghợp nhau?

côđứng ở nơi đó nhất thời có chút do dự, dì Chu tựa hồ cũng cảm thấy đối phương cảm xúckhôngvui. Ở đây mấy người đềukhôngai mở

miệngnóichuyện, thẳng đến phía sau vang lên tiếng kèn ô tô. mấy người Phương Châm đồng thời quay đầu, liền thấy bên ngoài cửa lớnmộtchiếc Jaguar màu đen đậu ở đó. Nghe được tiếng kèn cổng tự động mở ra, Jaguar màu đen chậm rãi chạy vào, xe chạy dọc theo đườngđivề phía trước, lúc sắp chạy đến trước mặt Phương Châm đột nhiên quẹo phải hướng về bãi đỗ

xe phía sau.

Trong nháy mắt xe chạy đến trước mặt, Phương Châm lập tức thấyrõngười ngồi ở trong xe. Cửa kính xekhôngcó đóng, khuôn mặt Lí Mặc cứ như vậy xuấthiệnrõràng trước mắt.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 14: Khó xử

Phương Châm đối Lí Mặc cũngkhôngquen thuộc, duy nhất biếtmộtchút tình hìnhlà Từ Mỹ Nghinóichocôbiết.

Nghenóingười nọ là người lãnh đạo trực tiếp của Thẩm Khiên, bệnh viện tư nhân Thẩm Khiênđanglàm chính là củaanhta.anhta còn là bạn thân của Nghiêm Túc, là thanh niên tài tuấn gia sản cực kỳ nhiềuđược nhiều mỹ nữ

theo đuổi.

Từ Mỹ Nghi cầm ảnh "Lừa gạt" được từ chỗanhhọcôấyđến ở trong phòng xem tới xem lui,trênmặt đầy vẻ si mê: "Đẹp trai nhiều tiền giàu có nhất nhì a, quan trọng chính là thân hình hoàn mĩ, quả thực quá hoàn mỹ."

"Phụ nữ có ý nghĩ giống cậu khẳng định rất nhiều, cho nênanhta hẳn là cóthậtnhiều bạngái."

LờinóiPhương Châm vô tình đánh vỡ ảo tưởng của Từ Mỹ Nghi, nhưng gương mặt Lí Mặc này cũng bị hai côghi tạc trong lòng.

Ở chỗ to lớn đồ sộnhư vậy nhìn thấy Lí Mặc, tuy Phương Châm thấy ngoài ý muốn nhưng cũngkhôngcó giật mình. Với xuất thân của Lí Mặc ở

chỗ này cũngkhôngcó vấn đề gì, mà nếu đây là nhà củaanhta,côcòn có cần tiếp tục phỏng vấn sao?

sựthậtchứng minhcôthậtlà suy nghĩ nhiều, trướckhôngnóicó thể

haykhôngquacửa ải Lí Mặc này, chỉ là Uông tỷ cửa ải kiacôliềnkhôngqua được.

https://thuviensach.vn

Cái này họ Uông thoạt nhìn giống quảnsựnơi này, ít nhất trong tay có chút quyền lực, hơn nữakhôngđem cái kia chị Lý để vào mắt.côvừa nghe mình là do chị Lý tỷ gọi tới phỏng vấn, lập tức liền hỏi muốn xem hồ sơ

củacô.

Phương Châm đưa hồ sơ qua, trong lòng biết chuyện này lại thất bại.

Quả nhiên chị Uông tùy tiện lật hai tờ mắt liền trợn lên hướng dì Chu phát cáu: "Lão Chu, bà cũng ở đây trongkhôngphảimộthai ngày, như thế nào người này cũng đưa vào trong này? Bàkhôngbiết chuyệncôtatừng ngồi tù, hay là bà biết rấtrõràng vẫn cứng rắn muốn dùng quan hệ tìm chocôta cái chức vị?"

Dì Chu nhiều tuổi,nóithế nào cũng so lớn hơn côta mười mấy tuổi, lại bịcôtakhông cho mặt mũi quở trách như vậy, lập tức cũng liền có chút giận.nóitrắng ra là mọi người đều là làm công, họ Uông cũng chính là chức vị so với bà cao hơnmộtchút, nhưngnóicho cùng chuyện tuyển ngườikhôngđến lượtcôta quản.

Vì thế dì Chu cũngkhôngquá khách khí cãilại: "Chuyện này tôiđãnóivới chị Lý,côấynóikhôngthành vấn đề muốn gặp Tiểu Phương, tôi đây mới mang người đến. Trước kia Tiểu Phương là phạm qua chút chuyện, nhưng làđãcải tạo tốt ra tù. Lão thái thái cực kì thiện tâm liền thích cho cơ hội cho người trẻ tuổi, chị Uôngkhôngnhớrõtài xế lái xe lão Mã cho lão thái thái sao?"

Lời nàynóira họ Uông hoàn toànkhôngcó mặt mũi, vừa vặn có mấy thợ

làm đồ dùng gia đìnhđingang qua, làm họ Uông càng căm tức, mặt trầm xuống quát: "Lão Chu, bà đừng lấy họ Lý đến dọa tôi.côta quan hệ với bà tốt cho bàđicửa sau,khôngcó nghĩa trong mắt tôi liền dung được hạt cát này.côgáihọ Phương nàyrõràng chính là bà quan hệ đưa vào, đừngnóicôta từng ngồi tù qua, chính làkhôngngồi tù, cái nhà này cũngsẽkhôngnhận loại dùng quan hệ này vào đây ănkhôngngồi rồi." (Cindy: Gớm,nóicứ như đây là nhà mụ ý =.=’’)

https://thuviensach.vn

Phương Châm càng nghe càng cảm thấykhôngcó ý tứ, nữ nhân vìmộtchút quyền lực tranh đấu đếncô chết tôi sống, kết quả hạicôcùng dì Chu kẹp ở giữa khó xử. Nhất là dì Chu, hảo tâm giúpcôtìm việc cuối cùng còn làm cho người mắngmộttrận. Phương Châmkhôngđành lòng, đưa tay hỏi họ Uông muốn lấy lại hồ sơ: "Ngại quá tôiđitrước, cảm phiền trả hồ sơ

cho tôi."

"Hừ, cút nhanh lên." Họ Uôngkhôngnhìn Phương Châm, trực tiếp liền ném hồ sơ lên cỏ.

Phương Châm ngồi xổm xuống muốn nhặt hồ sơ, tay còn chưa đụng tới chợt nghe thanhâmcủamộtngười đàn ông từkhôngxa truyền đến: "Bà nội Nghiêm, người hầu nhà bà tính tìnhthậtkhôngnhỏ."

Phương Châm theo thanhâmnhìn về phía trước, liền thấy Lí Mặc cùng lão thái thái đầu bạc trắng tinh thần hănghái hướng về nơi nàyđiđến.cônhanh chóng nhặt hồ sơđứng lên, trộm liếc họ

Uôngthìpháthiệnsắc mặt đối phương tương đối khó coi, mồ hôi lạnh đều chảy nhanh xuống.

Xem ra là chủ nhân đến. Lão thái thái tiến lên, cẩn thận quan sát sắc mặt ba người, còn chưa kịp mở miệng hỏi tình hình cụ thể, Lí Mặc liềngiành trước chào hỏi Phương Châm: "Còn nhớ tôi sao?"

Phương Châm gật gật đầu,nhỏgiọngnói"Xin chào".

Lão thái thái thấy thế liền hỏi Lí Mặc: "Là bạn của con?"

"không, là bạn tiểu Nghiêm."

"Bạn Nghiêm Túc?"

Phương Châm càng nghe bọn họ đối thoại càng cảm thấykhôngđúng.

Vừa rồi Lí Mặc gọi lão thái thái là "bà nội Nghiêm ", lúc này lại nghe bọn https://thuviensach.vn

họ nhắc tới Nghiêm Túc, chẳng lẽ nơi này là nhà của Nghiêm Túc? Cháu trai kia chẳng lẽ là Nghiêm Túc? Nhưnganhta cũngkhôngcònnhỏa.

Trong lòng Phương Châm rối loạn, càng thêmkhônglàm ở chỗ

này.côđem hồ sơ bỏ vào trong túilễ phépnóivới lão thái thái: "Xin lỗi, tôiđitrước."

"côđợiđã." Lão thái thái gọi lại Phương Châm, duỗi tay, "côlà tới xin việc, đưa hồ sơ tôi nhìn xem."

Phương Châmkhôngnghĩ đưa, nhưng dì Chu ở bên cạnh ra sứcchớp mắt vớicô. Phương Châm nghĩ nghĩ liền đưa cho bà, nếu lão thái tháithậtsựcó quan hệ với Nghiêm Túc, vừa nhìn thời gian ngồi tùtrênhồ sơsẽhiểu tất cả.

Lão thái thái quảthậtnhư Phương Châm nghĩ, chỉ nhìnmộtcái trong lòng lập tứcrõnhư gương. Nhưng ra ngoài ý muốn của Phương Châm, lão thái tháikhôngcó đuổi người, ngược lạinóivới Phương Châm: "Thử

việcmộttháng, tiền lươngmộttháng 4000. Thử việc xong tiền lương tăng đến 5000,côcảm thấy thế nào?"

Phương Châm sửng sốt: "Bà muốn thuê tôi?"

"khôngđược sao? Tôi là chủ nhân nhà này, lờinóicủa tôikhôngai dám phản đối.côlàm haykhônglàm?"

Phương Châm đoánkhôngra lão thái thái rốt cuộc có ý gì, do dựkhôngcónói.mộtbên Lí Mặc nhân cơ hội kíchcô: “Thế nào, nghenóinơi này là nhà Nghiêm Túc, liền sợkhôngdám làm? Trước kiacôhẳn làkhôngnhát gan như vậyđi."

"Nghiêm Túc là Nghiêm Túc, tôi là tôi. Nó là cháu của tôi, nhưng nókhônglàm chủ được ở cái nhà này. Cái nhà này nghe tôi, nó cũngkhôngthể nào đến,cômuốn lo lắng về nó hoàn toànkhôngcần thiết. Bất quá nếucôkhôngphảithậtlòng muốn tìm công việc tốt,hiệntạicôcó thểđi."

https://thuviensach.vn

khôngbiết vì sao, Phương Châm cảm thấy cái này lão thái thái mặc dùnóichuyện tương đối cường ngạnh, nhưng lại làm người ta thích. So với kia họ Uôngnóichuyệnâmdương quái khí làm cho người ta thoải mái hơn.côquảthậtlà bởi vì nguyên nhân là Nghiêm Túc mà băn khoăn lo lắng, nhưng lão thái tháinóitiền lươngkhôngtệ, giống như nhà Andreson. Nhưng công việc nơi này thoạt nhìnrõràngso nhàAndreson thoải mái hơn, mỗi người đều có công việc của chính mình,khônggiống nhà Andersonmộtmìnhcôlàm tất cả, trừ bỏ việc nhà còn phải trông đứanhỏ.

Nghĩ lại tình cảnh bây giờ cảu mình, Phương Châm cảm thấy chính mìnhthậtsựkhôngcó tư cách kiêu ngạo. Vì thếcôgật đầu, đồng ý công việc này: "Tôisẽdùng toàn tâm làm."

Lão thái tháikhôngnóigì nữa, dứt khoát chạy lấy người. Lúc gầnđithuận tiện gọi họ Uôngđi, cũngkhôngbiết là muốn dạy dỗcôta mấy câu hay sao đó. Phương Châmthìcùng dì Chu về phòng cất hành lý, thuận tiện lạiđilĩnh đồng phục. Lúcđiquabên cạnh Lí Mặc, đối phương liếc nhìncôtừtrêncao nhìn xuống, ánh mắt kiarõràng mang theo cảm xúc phức tạp. Phương Châm thậm chí cảm thấyanhtađang cười nhạocô. Nhưng bây giờcôđãkhôngcòn quan tâm.

Liền nhà Nghiêm Túc gia cũng dám ở, còn sợ người khác trào phúng sao?

trênđường cùng dì Chu về phòng, Phương Châm nhân cơ hội hỏi thăm tình hìnhnhà này.côvẫn nhớ kỹ chuyện cháu trai này, nghe ý tứ vừa rồi của lão thái thái Nghiêm Túckhôngthường đến đây, vậy đứa cháu trai ở trong nhà này là ai?

Dì Chu đấu thắng Uông tỷ tâm tình rất hảo, liền cùng Phương Châmnóinhiều hai câu: "Đó là chắt trai của lão thái thái. Người nhà lão thái tháikhôngthường đến đây, dì cũngkhôngchưa gặp qua. Đứa chắt trai này lão https://thuviensach.vn

thái thái rấtyêuquý, sau này con có thể gặp. Nhớ kỹ đừng chọc cậu ta là được."

"Ba mẹ đứa békhôngở đây?"

"khôngở. Phương Châm, về sau chuyện về đứanhỏnày ngàn vạn lần đừng hỏi thăm, liền nhắc tới cũngkhôngđược. Tốt nhấtkhôngnên tiếp xúc nhiều với đứa bé. Con cứ an tâm làm công việc của con là được, lão thái thái chưanóicụ thể cho con làm gì, rồi chị Lýsẽnóicho con. Tại nhà này làm việc chỉ cần cần mẫn có nhãn lực, lão thái tháisẽkhôngkhó xử con."

Phương Châm tiếp thu ý của bà, chuyện về đứa bé kia rốt cuộccôkhôngcó hỏi qua nửa chữ. Dì Chu dấncôđến giao cho chị Lý xong liềnđilàm việc củamình. Phương Châmthìcùng chị Lýđilàm quen hoàn cảnh công việc.

Chị Lý thoạt nhìn tuổi cũngkhônglớn, phỏng chừng so với họ Uông cònnhỏhơn mấy tuổi. Nhưng lờicôấy ở trong nhà nàythậtcó trọng lượng, cơ

hồ tất cả người hầu đều phải nghecôấy.côấy liền giống như đại quản gia.

Phương Châm nhìn thấy chị Lý xongrột cuộc mới hiểurõ, vì sao họ

Uôngkhôngthíchcôấynhư vậy.mộtcôgáiso với mìnhnhỏtuổi hơn phỏng chừng lai lịch cũngkhôngbằng, lại dễ dàng bò lêntrênđầucôta, là ai đềusẽkhôngthích.

Chị Lý đoán chừng là xem mặt mũi của dì Chu, đối với Phương Châm rất khách khí. Dẫncôthay xong đồng phục xong tìm người đặc biệt lại đây đưacôđithực tập. Nhà lão thái thái lớn như vậy, các vẫn đề cần người rất nhiều. Phương Châm cái gì đều làmmộtchút nhưng cũngkhôngphải là tinh thông mọi thứ, sở trường nhất là nấu ăn công phu ở trước mặt mấy cái đầu bếp cấp năm sao lập tức tan tành. Hơn nữa nghe ý lão thái thái trongmộttháng này cũngkhôngcó định ra chức vị chocô, mà là đểcôởmọi nơi đều thử xem, nơi nào làm được tốt liền lưu lại nơi đó.

https://thuviensach.vn

Chị Lý đem Phương Châm giao cho thầy củacôthìý vị thâm trườngnóivớicô: "côbằng cấp cao người lại thông minh, bộ dạng cũng trẻ

tuổi xinh đẹp, làm tốt, về sausẽcó tiền đồ."

Phương Châm giả vờ nghekhônghiểu ý tứcôấy trong lờinói, chỉnóisẽcố

gắng làm việc.côhiệntạikhôngrảnhđiđể ý tới này quan hệ trong nhà này, cũngkhôngmuốn kéo bè kết cánhhaylàm thân với bất cứ người nào.côchỉ

nghĩ an tâm làm việc kiếm tiền, tương lai tích cópmộtsố tiền có lẽ còn có thể mở cửa hàngnhỏgì đó.côcó tiền án, chính mình làm bà chủ làkhôngdễ

chịu kỳ thị nhất.

Đương nhiên cái ý nghĩ này trước mắt còn khá xa, Phương Châmhiệntại tương đối lo lắng là, nếu ngày nào đó Nghiêm Túc đến thăm lão thái thái, kết quả pháthiệncôở đây,anhsẽcó biểu tình thế nào? Có phảisẽsinh ra hiểu lầm vớicôhaykhông, cho rằng côcố ý quấn lấyanh ta, nghĩ mọi cách tiếp cận người bên ngườianhta?

Nếuanhta chất vấncô,cônên trả lời thế nào?

Phương Châm nhất thời có chút mê mang, chỉ có thểâmthầm mong lão thái tháinóithật, Nghiêm Túc rất ít tới nơi này, như vậy cơ hội đụng mặtcũng liền thấp hơnmộtchút.

Nhưng chuyện đờisao có thể mọi thứ đều như ý người, sợ điều gìsẽgặp điều đó. Ban ngày Phương Châm cònđangsuy nghĩ Nghiêm Túc ngàn vạn lầnkhôngnên tới, thế nhưng đến đêm chợt nghe cóngườinóiNghiêm Túc lại đây đây ăn cơm.

Hơn nữa hai người lập tức liền thấy mặt,thậtlà tránh cũng tránhkhôngđược, trốn cũng trốnkhôngxong.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 15: Bá đạo

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 16: Đứa bé tinh nghịch

Phương Châm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ được giữ lại.

Sau chuyện kia, lão thái thái tìmcônóichuyệnmộtlần. Sau khi Phương Châm vào phòng, lão thái thái vừa thấycôliềnnóingay vào điểm chính: "Tôi biết 5 năm trướccômuốn giết cháu của tôi."

Phương Châm lập tứckhôngnóitiếp. Lão thái thái cũngkhôngtức giận,nóitiếp: "Chuyện năm đó bất luận ai đúng ai sai, tôi cảm thấy cách làm củacôrấtkhôngđúng. Hi vọng về saucôở chỗ này của tôikhôngcần lại vọng động như vậy, tôinhìn biểuhiệnmấy ngày nay củacôcũngkhônggiống người có tính tình lớn. Mặc kệ người khác đối vớicôthế nào hoặc là làm chuyện gì có lỗi vớicô, đềukhôngnênlàm mình bị thương để trả thù người khác, làm như vậy quá ngu xuẩn."

Lúc Phương Châm ở trong tùthỉnh thoảng cũng suy nghĩ qua vấn đề

này,côthừa nhận lão thái tháinóirất đúng: "Người yên tâm, sau nàysẽkhông."

"Vậythìtốt." Lão thái thái chỉ chỉ vị trí đối diện, "côngồi xuống, tôi có lời muốn hỏicô."

Phương Châm nghe lời ngồi xuống, hai tay tự nhiên khoát lên nhau khẽ

đặt ởtrênđùi, cả người nhìn qua gọn gàng nhanh nhẹn lại thoải mái. Lão thái thái quan sátcôtừtrênxuống dưới nửa ngày, sau đó mớinói: "côcùng Nghiêm Túc có quen biết từ trước?"

"Người là chỉ thời điểm nào?"

https://thuviensach.vn

"5 năm trước."

"không,khôngtính là quen biết. Chuyện lần đó là lần đầu tiên gặp mặt."

"Nga,nóinhư vậy hai ngườikhôngphải người quen. Nghiêm Túc làm cái gì làm chocôhạ sát tâm, chuyện trước đó tôikhônghỏi, hỏicôcũngsẽkhôngnói. Bất quá tôi cảm thấy nếucôkhôngquen biết nó, tốt nhấtkhôngcần kết luận dễ dàng. Người cháu này của tôi tuykhôngphảingười thập toàn thập mỹ, bản chấtkhôngxấu điểm ấy tôi vẫn là dám cam đoan.côchán ghét nóthậthận nó cũng thế, trước tiên nên hiểurõngười này.

Đốimộtngườikhôngđủ hiểu biết liềnkhôngthể có phán đoán chính xác về

người này,côcòn trẻ đường còn rất dài, về sau có thời gian chậm rãi hiểu biếtnó. Đợi đếnmộtngàycôhoàn toàn hiểurõbiết nó, nếucôvẫn cảm thấy nó là loại cặn bã đó,cômuốn làm thế nào tôi cũng đềukhôngngăn cản."

"Lão thái thái, tôisẽkhônglại hạ thủ đối với cháu trai bà."

"khôngtốt nhất. Như vậy vớicôvớihắnđều là chuyện tốt.côcũng đừng trách tôi đặc biệt gọicôđếnđâynóichuyệ của nó,thậtsựlà tôisống nhiều năm như vậy, Nghiêm Túc từnhỏbên người nó mãi mãi đều chỉ là cáccôgáivây quanh lấy lòng nó thích nó theo đuổi nữ nhân nó.côlà người thứ nhất chán ghét nó thậm chí muốn giết nó. Tôi đối vớicôrất hiếu kì, Phương Châm."

"Cho nên bà giữ tôi lại là để quan sát sao?"

Lão thái thái lập tức cười: "Tôi chỉ là muốn chocômộtcơ hội. Người có tiền ánở cái xã hội này sinh sốngkhôngdễ, chocômộtcơ hội có lẽ cũng là cho Nghiêm Túc của chúng tôimột cơ hội. Mặc kệ các ngừơi có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước haykhông, tôi đềukhônghi vọng chuyện 5 năm trước lạitái diễn lần nữa."

KỳthậtPhương Châm cũngkhônghi vọng. Vìmộtdao kiacôbỏ ra quá nhiều, tuy rằngkhônghối hận, nhưngcôcũngsẽkhônglần nữa làm cho mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.

https://thuviensach.vn

Lão thái thái thấycôquảthậtkhônggiống bộ dáng tràn ngập oán hận, hài lòng gật đầu, sau đó lại hỏicômuốn làm việc ở chỗ nào. Phương Châm nghĩ

nghĩ trả lời: "Có thể cho tôiđến vườn hoa phía sau làm việc haykhông?"

"côthích chăm sóc hoa cỏ?"

"Dạ, lúc trước ở nhà trồngmộtít, cảm thấythậttốt."

Đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân căn bản nhất Phương Châmkhônghi vọng tiếp xúc quá nhiều với mọi người. Lão thái tháikhôngngạicôtừng ngồi tùkhôngcó nghĩa những người kháckhôngngại.

Làm người takhôngđược tự nhiên tiếp nhậnlàm việc cùngcô, chi bằngcôđilàm phần việc ít tiếp xúc với người khác, vừa có thể tránhnhiều thị

phi, thứ hai Phương Châm cũng muốn cùng người làm vườn họcmộtít việc gieo trồng hoa cỏ thế nào. Nếucôđãcó tính toán mở tiệm, như vậy từ giờ

trởđinên học thêm chút gì đó. Nếu về sau có cơ hội mở tiệm hoanhỏnóikhôngchừng cũng rất tốt.

Lão thái tháikhôngtruy hỏicô nguyên nhân khác, cứ như vậy gật đầu đồng ý để cho côđến vườn hoa phía sau. Chỗ đó cómộtông Dương làm vườn chăm sóc hoa cỏ, Phương Châm mới đếncũngkhônggiúp được gì nhiều, ông Dương chỉ để cho côquen thuộc phẩm tính của mỗi loại hoa trước, sau đó căn cứ vào khác biệt của mỗi loạimà thay phiêntưới nước cho chúng mỗi ngày.

Trước kia Phương Châm trồng hoa cỏ chỉ làyêuthích chúng, ở phương diện nàythậtkhôngbiết gì cả, theo ông Dương học vài ngày xong mới hiểu được nguyên lai tưới nước có nhiều loại như vậy.mộtsố loại thích nhiều nước, nước vừa phải vàmộtsố loại thích khô, có vài loại buổi sáng tưới chạng vạng tối lại phải tưới. Bên trong nước này đôi khi còn có cho thêm các loại hóa chất gì đó, đối mỗimộtchậu hoa mànóitưới nước cũng sở hữu đặc tính, cũngkhôngphải là cầm bình nướctùy tiện tưới là được rồi.

https://thuviensach.vn

Phương Châm cảm thấy ông Dương lớn tuổi lại hiểu nhiều, lại rất kiên nhẫn chỉ bảo mình, vì thế càng muốn họcthậttốt, mỗi ngày "Dương sư phụ"

"Dương sư phụ" rất ngọt. Ông Dương hơn 60,mộtđời sống cùng hoa cỏ, đến già thu Phương Châm nữ đồ đệ như vậy cũng rất có cảm giác thành tựu, chỉ bảo lúc làm côphải vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.

Bình tĩnh mà xem xét, bỏ quamộtbên Nghiêm Túc nàykhôngđề cập tới, cuộc sống của Phương Châm ở chỗ Nghiêm lão thái thái trôi quavẫnthậtthoải mái.

Mỗi sáng sớm bảy giờ rưỡicôrời giường, ănđiểm tâm xong liền đến vườn hoa làm việc. Hôm nay côgiống như thường ngày cầm bình tiến đến vườn hoa chuẩn bị làm việc, kết quả vừa vào cửa liền thấy hoa nằm lộn xộnđầy đất, chậu hoa cùng bùn đất rải rác đầy mặt đất, toàn bộ vườn hoa giống như

bị người đánh cướp.

Phương Châm kinh ngạc, xoay người muốn tìm ông Dươngnóichuyện này, kết quả ông Dương vẻ mặt trấn địnhđivào,nóivới Phương Châm:

"khôngsao, thu dọnmộtchút là tốt. Loại chuyện này sau nàysẽthường xuyên phát sinh,côphải làm quen."

"Người biết là ai làm?"

"Ân, chắt trai của lão thái thái. Tiểu tử tinh nghịch, thường thường liền thích đến nơi này chơi,khôngcẩn thận đậpvỡ hai bồn hoa cũng bình thường."

Phương Châm biết ông Dươngkhôngcónóithật. Tình hình vườn hoa nàyrõràngkhôngphảikhôngcẩn thận làm thành như vậy, nếu quảthậtlà đứa bé kia làm, vậy chính là cậu ta cố ý. Ông Dươngnóitình huống này thường xuyênsẽphát sinh,nóicách khác đứanhỏnày cơ hồ mỗi ngày đều đến quấy phá.

"Hoa đều bị bẻ gãy lão thái tháisẽkhôngkhôngcao hứng sao?"

https://thuviensach.vn

"khôngquan hệ, lão thái thái làmvườn hoa này là vì chắt trai, cậuchơi thế

nàothìliền chơi như thế."

Nguyên lai là nhà giàu nuông chiều đứanhỏ,khôngtiếcsố tiền lớn tạo cái vườn hoa, chỉ vì để đứanhỏcó thể chơithậtthống khoái. Phương Châmkhôngcòn lời nào đểnói, lão thái thái người ta cònkhôngđau lòngthìcôcòn có thểnóigì. Mà đứanhỏnàykhôngkhỏi cũng quá kỳ quái.

"Cậu ta đến đây lúc nào, ban ngày con vẫn luôn ở đây,khôngthấy cậu ta.

Cậu talà đến vào buổi tối?"

"khôngnhất định, cậu ấy muốn đến lúc nào liềnsẽđến. Có đôi khi ban ngày có đôi khi buổi tối, thậm chí nửa đêm cũng có khả năng. Nếu ngày nào đó cậu ấy tới ban ngàycôtránh ra là được,khôngcần phải xen vào cậu ấy, tự cậu chơimộthồi sẽđi."

Đây làm sao là chơi, căn bản chính là lấy hoa để phát tiết cảm xúc. Vườn hoa tốt đẹp bị phá thành như vậy, đứanhỏnày quả thựckhôngphảimộtcái

"tinh nghịch" chữ có thể giải thích được.

Phương Châm có chút tức giận cũng lại bất lực, chỉ có thể lặng lẽđitheo phía sau ông Dương quét dọn, dùngmộtbuổi sáng mới thu dọn vườn hoa sạchsẽ.

Chuyện hôm naycôliền để trong lòng, thời gian ởvườn hoa cũngdài hơn.cômuốn gặp cái mà mọi người đềukhôngnguyện ý nhắc tới tiểu tiểu thiếu gia, tò mò đứanhỏlớn như thế nào liền có đam mê như vậy, tâm tìnhkhôngtốt liền mượn hoa trút giận?

Kết quả là đợi đến ba bốn ngày sau, chạng vạng hôm đó Phương Châm ăn xong cơm tốiđivào vườn hoa,đangđịnh xemmộtgốc cây buổi sáng pháthiệnmầm nonnhỏ, đứa bé tinh nghịch trong truyền thuyết thế nhưng liền xuấthiện.

https://thuviensach.vn

Đứanhỏnày cũng bộ dáng bốn năm tuổi, so với trong tưởng tượng còn rấtnhỏ. Rất khó làm người ta tin đượcquả bí lùn như vậy thế nhưng có thể

có sứcphá hoại như vậy. Vừa thấy cậu tiến vào Phương Châm liền nhớ đến lờiông Dươngnói, nghĩ muốn haykhôngnhanh chóng tránhđi.

Kết quả quả bí lùn đại kháikhôngngờ được chỗ này lại gặpphụ nữ, vừa thấy Phương Châm so vớicôcòn sợ tới mức lợi hại hơn, thân thể nhonhỏlui về phía sau, đại khái là nghĩ muốn rờiđihaykhông.

Hôm nay tâm tình cậu quảthậtkhôngđược tốt, phảinóimỗi ngày tâm tình cậu đềukhôngthế nào tốt, tâm tìnhkhôngtốtcậu liền đến vườn hoa, đem những hoa kia so với cậu cònnhỏnhắn yếu ớt hơn hành hạmộtphen. Giống như khi dễ gì đónhỏhơn cậu có thể khiến tâm tình cậu sung sướngmộtít, buồn bực trong lòng cũng có thể thoáng phóng thíchmộtchút.

Mà Phương Châm là người lớn, cái đầu so với cậu cao hơn rất nhiều, lạikhônggiống ông cụ Dươngđãhiểurõquen thuộc. Quả bí lùn nhất thời phânkhôngrõPhương Châm là quả hồng mềm hay là xương cứng, cũng liền nghĩ muốnđitrêu chọccôhaykhông.

Cậu lui về phía sau hai bước,khôngcẩn thận liền đụng ngãmộtbồn hoa nhỏtrên giá. Chậu hoa rơi xuống đất vỡ thành vài miếng, bùn đất cùng mầm hoa rơi bên chân cậu.

Vốn đây chỉ làmộtchuyệnnhỏ, Phương Châm cũngsẽkhôngbởi vậy làm khó cậu. Nhưng quả bí lùn hiển nhiên tính tình rất lớn,khôngchút suy nghĩ

liền nhấc chân đạp lênmầm hoanhỏ. Đáng thương mầm hoanhỏkia vừa mới đâm chồikhôngbao lâu, cứ như vậy sinh rađể cho cậu ta dẫm nát.

Trong lòng Phương Châmkhôngkhỏi tức giận. Đứa bénhỏnhư vậy hung ác như vậy,thậtsựcùng bề ngoài ngây thơ của cậukhôngtương xứng. Phương Châm nnghiêm túc muốn mở miệng dạy bảo cậu, nhưng ngẫm lại địa vị hai người cách xa nhau vẫn là quyết định thu hồi lại.

https://thuviensach.vn

côchỉ làm nhưkhôngnhìn thấy quả bí lùn, bước nhanhđiđến bên người cậu. Quả bí lùn vừa thấycôlại đây nhanh chóng nhảy ra vài bước, Phương Châm liền cúi thấp người cầm lấy mầm hoanhỏkia, lại tìm chậu hoa chứa đầy bùn đất, dùng xẻngnhỏđàotrênmặt bùn đất, đem toàn bộ mầm hoa nhỏbỏvào. Sau đó côlại lấp đất lên, chậu hoa thoạt nhìn liền giống như ban đầu.

Hiển nhiên quả bí lùn bị hành động củacôhấp dẫn, tò mò nhìn chằm, nhìn hồi lâu nhịnkhôngđược mở miệng hỏi: "côđanglàm gì?"

"Nó chết, phải đem nóđichôn a."

Phương Châm cầm chậu hoa quơ quơ trước mặt quả bí lùn: "Liền giống như chôn người chết vậy."

"cônóibậy, thứ đókhôngphải là người, làm sao lại chết?"

"khôngphải là người liềnkhôngcó sinh mệnh sao?" Phương Châm thuận tay lại cầm lấymộtbồn hoa khác bên cạnhđãtrổ ra hoa non, "Cậu xem, này hai bồn này vốn làmộtdạng,mộtgốc bị cậu đạp chết,mộtgốc khácthìcao hơn.

Nếu làkhôngcó sinh mệnhsẽkhôngchết, mầm hoa này làm sao có thể cao lớn lên?"

Quả bí lùn tuổi quánhỏ, hiển nhiên cũngkhôngthể hoàn toàn lý giải lời Phương Châmnói. Nhưng cậu nghe hiểumộtchút, Phương Châm đây làđangtrách cậu đem mầm hoa đạp chết.

Cậu nhất thời bị chọc giận, dậm chânnói: "Đây là nhà tôi, tôi muốn đạp chết nó liềnsẽđạp chết nó. Trong nhà này tất cả mọi thứ gì đó đều phải nghe tôi."

"khôngsai, cậunóirất đúng. Bất quá thứ nàymộtkhi chết, linh hồn liềnkhôngthuộc cậu quản lý, nó muốnđichỗ nào liềnđichỗ đó?"

https://thuviensach.vn

"Linh hồn?"

"Chính là chúng ta thườngnóilà quỷ. Người chếtsẽbiến quỷ, hoa chết cũng muốn biến thành quỷ.hiệntại nó chết thành quỷ, ở đây liềnkhôngai khống chế được nó. Nó muốnđichỗ nào liềnđichỗ nào,khôngchừng lúc nửa đêm còn có thểđitìm cậu chơi nga."

Quả bí lùn ở cái tuổi này chính là rất nhát gan, đối quỷ linh tinh gì đó hiểu biết nông cạn, nhưng là biết đókhôngphải là đồ chơithậttốt. Vừa nghenóimầm hoa này thành quỷ nửa đêm muốnđitìm mình, cậusợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bĩu môi liền muốn khóc lên.

"Khóc cũngkhôngcó ích lợi gì, dù sao là cậu là ngườigiết chết nó, nó muốnđitìm cậu. Ban đêm lúc ngủ nó liềnđitớiđilui vòng quanh đầu giường cậu."

Quả bí lùn càng nghe càng sợ hãi, vừa nghĩ đến buổi tối có quỷ muốn vòng quanh giường của cậu, trái tim nhonhỏrốt cuộckhôngchịu nổi, oamộttiếng khóc rống lên.

Phương Châm lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, kết quả còn chưa đắc ý được hai giây, chợt nghe thanhâmNghiêm Túc vang lên bên tai: "côđây làđanghù dọacon trai tôi?"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 17: Vững tâm

Phương Châm quả thực có chút sợ gặp Nghiêm Túc.

Vừa nhìn thấyanh, trong lòng Phương Châm nghĩ: làm thế nào chết cũngkhôngxong lại gặpanhta. Sau đó lúc nhìn lại lần thứ hai,cômới nhớ

tớimộtvấn đề: quả bí lùn là con trai Nghiêm Túc?

Ánh mắt củacôquét qua quét lạitrênngườimột lớnmộtnhỏhai lần,khôngnhìn ra bọn họ có chỗ nào giống nhau. Nghiêm Túc là loại soái ca truyền thống, mũi cao mắt sâu môi mỏng, ngũ quan tinh xảo khí chất thâm trầm, giơ tay nhấc chân đều rất bình tĩnh. Lại nhìn gương mặt quả bí lùn, mũm mĩm chỉ có thịt, mắtnhỏmũi tẹt, cái miệng nhonhỏgiốngcôbé. Nhìn thế nào cũng thấy hai người nàykhônggiống cha con.

Nhưng quả bí lùn vừa thấy Nghiêm Túc sắc mặtrõràngkhôngvui, nguyên bản vẻ mặt sợ hãi bị tức giận thay thế. Cậu lạnh lùng quét mắt liếc mắt nhìn Nghiêm Túc, liền xoay người nghĩ muốnchạy xuyên qua vườn hoa. Nghiêm Túc cũngkhôngđuổi theo cậu, hai tay đút vào túi trầm giọngnói: "Conđiđi, buổi tối lúc quỷđitìm con, nhớrõkhôngđược đái dầm."

Quả bí lùn vốnđangchạy nhanh, nghenóinhư thế bước chân bị kiềm hãm, động tác chậm lạirõràng. Cậu lại chạy về phía trước vài bước, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn là sợ hãi, rốt cuộcđứng yên tại chỗkhôngdám động, chậm rãi xoayngười lại.

Hai cha con cách từng hàng hoa, trước mặt Phương Châm bắt đầunóichuyện. Nghiêm Túc sắc mặt thâm trầm nghiêm túc mở miệng trước: "Tôi nghenóicậu gần đâythậtkỳ quái."

https://thuviensach.vn

"khôngcần ông quan tâm."

"Cậu đập vườn hoa nhà tôi, cònnóikhôngcần tôiquan tâm?"

"Đây là của bà nội,khôngphải của ông."

"Đây là của bà nội cũng chính là của tôi. Còn nữa, đó là bà nội tôi,khôngphải cậu. Cậu hẳn là gọi bà cố."

Phương Châm tự nhận cũng gặp qua nhiều loại người, trong tù dạng người gì đều có, so với Nghiêm Túc lạnh lùng người đáng sợ nhiều được vô số kể. Mà hôm nay hình ảnh như vậycôthậtlà lần đầu nhìn thấy. Nghiêm Túc đối đãi đứa bé hoàn toànkhôngcó bộ dáng làm cha, giống nhưđangcùngmộtngười lớnnóichuyện. Mà quả bí lùn cũngkhôngđể ý chút nào đến thái độ củaanhta, thậm chí cố ý giả vờ làm người lớn, thiếuđingây thơ cùng sợ sệtvừa rồi.

Cậu bị Nghiêm Túc trách mócđangnghĩ đáp lại như thế nào, liền đứng ở

đó cắn môikhôngnóilời nào. Nghiêm Túc và cậu nhìn nhau vài lần, rốt cuộc vẫn là chủ động tiến lên, đưa tay sờ sờ đầu quả bí lùn: "Vương Tử, conđãlớn, hẳn là có chút trách nhiệmcủa đàn ông."

Phương Châm nghĩ nguyên lai quả bí lùn gọi là Vương Tử. Quả nhiên nhà người có tiền đặt tên cho đứanhỏđềukhí phách như vậy, ngẫm lại Tráng Tráng nhà Anderson, lại nhìnVương Tử trước mắt. Đứanhỏnhỏnhư vậy cũng gọi Vương Tử, vậynhũ danh của Nghiêm Túc gọi là cái gì, có phải haykhôngnên gọi là"Hoàng Thượng"?

Phương Châm cảm thấykhôngnên lại tiếp tục nhìn nữa, hai cha conngười ta muốn tâmsự,côvẫn là thức thờimộtchút rờiđimới tốt. Vì thếcôkhôngnóimộtlời,nhẹnhàng cất bước, mớiđitới cửa còn chưa kịp mở

cửa, chợt nghe Nghiêm Túc gọicôlại: "Phương Châm,côchờmộtchút."

"Chuyện gì?"

https://thuviensach.vn

"Hai ngày nay có phải Vương Tử làm vườn hoa loạn thànhmộtđoàn haykhông?"

Phương Châm nghĩ nghĩ, thànhthậtgật đầu.

"Được, vậy tối hôm nay liền nó theocôquét dọn vườn hoa. Vương Tử, contheo dì Phương Châm làm việc, nếu dì ấy cảm thấy con làm được tốtcon liền có thể trở về ngủ, nếu dì ấy cảm thấykhôngtốtvẫn phải ở đây làm, đến khi dì ấy hài lòng mới thôi."

Phương Châm rất muốn mở miệng ngắt lời Nghiêm Túc, nhưng Nghiêm Túc lại giống như lần trước Tráng Tráng mang kẹt tay vậy, chocômộtánh mắt sắc bén "Cảnh cáo". Lời Phương Châm vừa tới miệng lại nuốt trở vào, nhìn Vương Tử ủ rũ, trong lòng cũng cảm thấy rất vui sướng.

côquét dọn chiến trường cho cậu nhóc này vài lần rồi, quảthậtcũng đến lúc đến phiên cậu ra chút sức lực. Trong nhà này trừ bỏ Nghiêm Túc ra mọi người đều là cưng chìu cậuvô điều kiện, thậm chí ngay cả lão thái thái luôn luôn thưởng phạt phân minh đều giả vờkhôngnhìn thấy đứanhỏnghịch ngợm. Tiếp tục như vậy sớm muộn đứa bé này cũng bị hủy mất.

Nghiêm Túc làm như vậy đối với đứa bé mànóicó chút tàn nhẫn, lại là vì tốt cho cậu.

Nhưng vừa nghĩ đến muốncômang theo Vương Tử như vậy cái củ cải bé làm việc, Phương Châm cảm thấynóilà thử thách đứa bé, cònkhôngbằngnóilà thử tháchcô.

Vương Tử đối với Nghiêm Túc hạ mệnh lệnhkhôngcó nghe theo cũngkhôngcó cự tuyệt, chỉ là từ hành động trực tiếp biểuhiệnra. Cậuđiđến trước mặt Phương Châm, hướngcôvươn tay: "Chị cho tôi cây chổi, tôi giúp chị quét rác."

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc nhướn mày, thằng nhóc này căn bản là cố ý. Cậu là con củaanh, lại gọi Phương Châm là chị,rõràng chính là làm như bọn họ người đồng lứa. Nhìn bộ dáng Vương Tử ra sức cầm chổi quét dọn, Nghiêm Túcthậtlòng cảm thấy chính mìnhkhônghiểurõđứa bé này.

Quan hệ cha con giữa hai người bọn họ vẫn luôn rất kém, Nghiêm Túc là người đàn ông,khôngcách nào giống như phụ nữyêuthương đứa bé nhưmộtthiên sứ. Mà Vương Tử cũng già dặn so với đứa trẻ bình thường.

Cậu tâm tư quá sâu, Nghiêm Túc đềukhôngnhìnrõ đứa bé nàyđangsuy nghĩ

cái gì. Có đôi khianhchỉ có thể sử dụng phương thức đối đãi với người lớnnày lệnh cậu phục tùnganh. Mặc dù đứa bé này quảthậtuy quyền củaanhmà tạm thời đầu hàng, nhưng tình cảm tinhf cảm cha con của hai ngườilại càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ làkhôngcó.

Thậm chíanhcảm thấy Phương Châm so vớianhcàng có thểđivào nội tâm Vương Tử. Nhìn bộ dáng hai người bọn họ xúm lạimộtchỗ quét dọn vệ

sinh, Nghiêm Túc nhịnkhôngđược giật giật khóe miệng, cuối cùngkhôngnóimộtlời rời khỏi vườn hoa, theo ánh trăng chậm rãi trở về

phòng.

Phương Châm thấy Nghiêm Túcđirồi rốt cuộcnhẹnhàng thở ra. Vương Tử lại giống nhưkhôngpháthiện, vẫn như trước ở đó nghiêm túc quét dọn.

Cậu thoạt nhìnkhônggiống lần đầu làm chuyện như vậy, tuy rằng động tác có chút vụng về, nhưngthậtrõràng nhìn thấy vẻ thuần thục. Phương Châmkhôngkhỏi có chút tò mò: "Trước kia cậu liền thường xuyên quét dọn, ba cậubắtcậu quét?"

"Là, tôi thường xuyên quét dọn. Nhưng người kiakhôngphải ba tôi."

khôngphải sao? Phương Châm cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như vừa rồikhôngcó nghe Vương Tử gọi Nghiêm Túc là ba ba. Nếu bọn họthậtsựlà cha con, Nghiêm Túc làm thế nào lạiném con ở chỗbà nội này màkhôngtự

mình chăm sóc đây?

https://thuviensach.vn

"Vậyanhta là gì của cậu?"

"khôngphải là gì hết."

"Vương Tử, có phải cậu đối với ngươi ba... Người kia có ý kiến?"

Vương Tử ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Phương Châm có chút bất đắc dĩ:

"Phụ nữ đều bát quái như vậy sao? Vâng, ông ta là ba ba của tôi, nhưng là tôikhôngthừa nhận ông ta là ba ba của tôi,côhiểukhông?"

Lời này chuyển động vài vòng Phương Châm mới hiểu được: "Là tráchanhtakhôngthường đến thăm cậu sao?"

"Ông takhôngđến mới tốt, tôi mớikhôngcần ông ta đến."

Lời này rốt cuộc lộ ra vài phần tính trẻ con. Thoạt nhìn trong lòng Vương Tử đối với Nghiêm Túc rất là bất mãn. Cũng đúng, đứa bénhỏnhư

vậy chakhôngở bên người, chỉ có thể dựa vào bà cố nuôi, đương nhiên trong lòng đứa bésẽ có ý kiến.

Trước kia Phương Châmđãcảm thấy Nghiêm Túc là người lòng dạcứng rắn, ngồi vào vị trí kia củaanhta trái tim đều là sắt đá. Nhưngcôkhôngđoán được Nghiêm Túc đối đãi với con của mình cũng cứng rắnnhư vậy.

côđột nhiên có chút đồng tình với Vương Tử, giơ tay cầm lấy chổi trong tay cậu: "Được rồi, cậukhôngcần làm, cậu về phòngđi."

"Ông tanóimuốn làm đến khicôhài lòng mới thôi."

"tôi rất vừa lòng, cậu làm rất tốt.hiệntại trời tối, cậukhông mau chóng trở

về phòngđikhôngthìquỷthậtmuốnđitìm cậu."

Chiêu nàythậtlà lần nào cũng linh nghiệm, Vương Tử vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, lão luyện thành thục vừa rồi tất cả đềukhôngcòn, thay vào đó làthậtcẩn thận thấp thỏm lo âu.

https://thuviensach.vn

"Tôi, tôikhôngmuốnvềmộtmình,côtheo giúp tôi trở về."

Phương Châm nhìn nhìn vườn hoa sạchsẽ, trầm mặcmộtlát gật đầu đồng ý. Vương Tử trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưngkhôngnguyện ý lộ ra trước mặt Phương Châm, cố ý giả vờ làm bộ dáng rất lớn mật ở phía trước dẫn đường. Chỉ làđivài bước đềusẽquay đầu nhìn nhìn, sợ Phương Châm đột nhiên biến mất.

Hai ngườiđihơn mười phút mới về phòng, Phương Châm đưa Vương Tử

lên lầu hai đến phòng của cậu, dì phụ trách chăm sóc đứa bé liền tới tiếp nhận công việc củacô, đưa đứa béđitắm rửa thay quần áo.

Phương Châm thay họ đóng cửa phòng lại, xoay ngườiđangchuẩn bịđi, đụng phải Nghiêm Túc đứng ở nơi đó.

Người nàyđiđườngkhôngcó thanhâmsao?anhta đến đây lúc nào,côthế

nhưngmộtchút cũngkhôngnghe thấy.

côvội vàng lui về phía sau vài bước, vươn tay sờ mũi. Vừa rồi coi nhưcôtránh nhanh, nhưng mũi cònkhôngcẩn thận chịu tao ương. Thân thể

của người này giống nhưtấm thép, đụngmộtcái có thể đau mấy ngày. thậm chí Phương Châm cảm thấy sống mũi mình đều muốn gãy.

Nghiêm Túc thấycô như vậy, đột nhiên có cổ xúc động muốn giơ tay thay nàng xoa mũi. Nhưnganhvẫn là nhịn được, chẳng qua tay phải cạnh quầnkhôngtự chủ nắm lại hai lần, sau đóanhnóivới Phương Châm: "Lại đây phamộttách cà phê cho tôi."

yêucầu này có chút ra ngoài ý muốn, nhưng Phương Châm nhớ tới mình là người hầu nhà này mà Nghiêm Túc là thiếu gia, vì thế nghe lời gật đầu, theoanhđixuống phòng bếp dưới lầu pha cà phê.

Nghiêm Túc cũng theocôvào phòng bếp, tận mắt thấy làm từ đầu đến cuối. Lúc Phương Châm đem cà phê từ bình cà phê trong đổ ra, https://thuviensach.vn

nhịnkhôngđược tự giễunói: "anhyên tâm, tôisẽkhôngbỏ độc."

"Tôi biết,côsẽkhông." Lúcanhnóilời này vẻ mặt nghiêm túc, cả người cũng giống như tênanh. Phương Châm vốn nghĩanhsẽmượn cớ trào phúng mình,khôngnghĩ đếnanhlạinghiêm túc như vậy, cũng làm cho timcôlập tức đập rộn lên.

cônhớ tới ngày đầu tiên đến, đêm hôm đó, ở bên ngoàimộtgóc hoa viên, Nghiêm Túc đối vớicôlàm mấy chuyện kia.mộtlần kiaanhcó vẻ phẫn nộ

chất vấncô, câu chữ đột nhiên đều vọng lênrõràng bên tai. Nhưng khiến Phương Châm để ý cũngkhôngphải là những thứ này,côcàng để ý thái độ

Nghiêm Túc đối với côđêm hôm đó.

Loại bá đạo kia cùng khí thế áp bách, từng bước đến gần cơ hồ muốn cắn nuốt cả ngườicô, Phương Châm kỳthậtrất sợ Nghiêm Túc như

vậy.côkhôngthích đàn ông như vậy đến gần, nhất là đàn ông giống Nghiêm Túc như vậy.

Bây giờ hai người họ sóng vai đứng trong phòng bếp,khônggiankhôngtính quá lớn, ánh sáng cũngkhôngđủ sáng, lạikhôngcó người ngoài ở đây. Tình cảnh này lại giống hôm đó. Phương Châm chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt tất cả đều có vẻkhôngchânthật.rõràng uống cà phê là Nghiêm Túc, nhưng vì cái gìcôcảm thấy trong lòng bàn tay nóng như vậy, giống như hai tayđangcầm cốc cà phê nóng bỏng.

côcảm thấy chính mình nên rời khỏichỗ này,khôngchút suy nghĩ liền xoay ngườiđira ngoài. Lúcđiqua Nghiêm Túc chợt nghe đối phươngnói:

"Về sau đối với Vương Tử,khôngcần quá khách khí."

___________Nghi án cậu bé này cóthậtlà con của Nghiêm Túc k?

_________ đoánđiđoánđi

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 18: Chuyện cũ

Ánh sáng u ám trong phòng bếp, Phương Châm đứng ở cửa nhìn Nghiêm Túc ở bên trong.

côrất muốn hỏimộtcâu "Đó là con trai ruột củaanh" sao, nhưng tính tình chẳng quan tâm đến thếsựkia lại bộc phát. Cuối cùngcôcái gì cũngkhônghỏi, chỉ thản nhiên đápmộtcâu: "Được."

Cuộcnóichuyện đêm hôm đó chung quy lànhư vậy. Phương Châm xoay người rờiđi, Nghiêm Túcthìtiếp tục ở phòng bếp uống cà phê. Chỉ là sau khi hai người họ trở về phòng, đêm đó cũng có chút khó ngủ. Phương Châm cảm thấy chính mình là bị Vương Tử đứa bé kia làm cho có chút rối loạn, mà Nghiêm Túcthìcho rằng là do mình uống nhiều cà phê quá.

Bắt đầu từ ngày đó, Phương Châm pháthiệnsố lần nhìn thấy Vương Tửrõràng nhiều hơn rất nhiều.

Trải qua lầntrò chuyện "Thân thiết" với người bạnnhỏ, Phương Châm biết được, năm nay Vương Tử năm tuổi,đangđinhà trẻ,trêncơ bản ban ngày mỗi ngày đềukhôngở nhà. Nhưng trường mầm non tan học tương đối sớm, cho nên sau khi tan học “lão nhân gia”mới có thời gian đến tìm Phương Châm chơi.

Phương Châm kỳthậtcũngkhôngthích chơi với trẻ con. Từ sau lần Tráng Tráng bị kẹt tay vào thang máy, Phương Châm đối với việc chăm sóc trẻnhỏcómộtbóng ma. Thân phận Vương Tử tôn quý lại nghịch ngợm gấp mấy lần so với Tráng Tráng, phần lớn thời gian Phương Châm căn bản chế

trụ được cậu.

https://thuviensach.vn

Cái gọi là hoa có linh hồnsẽbiến thành quỷ chuyện này ngẫu nhiênnóicòn có thể, luônnóivới đứa bé cũngsẽsinh ralực miễn dịch. Vài lần Phương Châm đều ám chỉ Vương Tử đừng ở đây đợicô, tìm chỗ khác thú vị hơnđi.

Nhưng mỗi lần Vương Tửsẽnghiêm túcnói: "Chị Phương Châm, em thích cùng chơi vớichij. Chị là người tương đối đặc biệt."

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Chịkhôngthích ông ta đúng haykhông?"

Phương Châm dừngmộtgiây mới phản ứng được "ông ta" là chỉ Nghiêm Túc: "Vì saonóivậy?"

"Cảm giác. Giống như chị cũng thấy được emkhôngthích ông ta."

Phương Châm nghĩ rằng, cậu biểuhiệnrõràng như vậy, đứa ngốc cũng đều biết cậu chán ghét Nghiêm Túc. Nhưngcôcó biểuhiệnra cảm xúc chán ghét mãnh liệt sao? Hình như làkhôngcó.khôngthểkhôngnóiđứanhỏnày thông minh, đối với cảm xúc nhạy bén hơn người trưởng thành nghĩ.

Vì thế Phương Châm nghĩ, Vương Tử thích ở cùngmộtchỗ vớicôvì tính tình gần giống nhau haykhông? Hoặc là theo nguyên tắckẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu của mình. Nếumộtngày kia Vương Tử biếtcôtừng thiếu chút nữa giết chết ba cậu, cậu còn có thể thíchcôsao?

Bởi vì có Vương Tử làm bạn, Phương Châm mỗi ngày đều cảm thấy ngày trôi qua rất nhanh. Công việc ở vườn hoa rất hợp tâm ý củacô,khôngcần giao tiếp với mọi người. Ông Dương là người làm nhiềunóiít, mỗi lần ông sẽnhắc nhở Phương Châm vài câu, nhưngsẽkhônglải nhảikhôngdứt chuyện gì vớicô. Phương Châm muốn học cái gì liền chủ động hỏi ông, hơn ba câu là ông có thể trả lời đúng trọng điểm, nhiềumộtcâu vô nghĩa đềukhôngcó.

https://thuviensach.vn

KỳthậtVương Tử cũngkhôngphảimộtkẻnóinhiều. Cậu thíchmộtmình ở

đằng kia lẳng lặng nhìn hoa cỏ rất lâu. Gặp phảigìkhôngbiết liền hỏi Phương Châm. Thực ra Phương Châmkhônghiểu nhiều, nhưng ông Dương chocômộtquyển sáchthậtdày đầy hình hoa cỏ để xem, bên trong có đến mấy ngàn loại hoa cỏ thường gặp nhất. Phương Châm gặp loại nàokhôngbiếtthìtìm trong sách, có đôi khi Vương Tử cũng tìm cùngcô.

Mỗi khi như vậy Phương Châm cảm thấy đứa bé này trưởng thành đặc biệt sớm, bộ dáng yên lặng nghiêm túc có chỗ nào giống đứa trẻnăm tuổi, 15 tuổi thiếu niên đềukhôngcó phần trầm ổn này như cậu.

Đứa bé này sớm mấtđingây thơ trẻ conthậtlà chuyện làm đau lòng người.

Phương Châm muốn hỏi mẹ Vương Tử ở đâu, vì sao quan hệ với Nghiêm Túc lại cương như vậy, nhưng lời đến bên miệng lạikhôngđành lòngnói. Rất sợmộtcâunóisẽtổn thương tâm hồnnhỏcủa đứa bé này.

Vương Tử cũng là người im lặng, Phương Châmkhônghỏi cậu cũngkhôngnói, cơ hồ là từ trước đến naykhônghề đề cập đến chuyện Nghiêm Túc hoặc là mẹ cậu. Phần lớn thời gian cậu đềuthậtim lặng, có đôi khi cũngsẽtìm đề tài tâmsựchuyện phát sinh ở trường mầm non với Phương Châm. Phương Châm sẽtrêucậu: "Có gặp được nữ sinh thíchkhông?"

"khôngcó."

"Vậy có nữ sinh thích cậukhông?"

"Có."

"Nhiềukhông?"

"Chưa đếm qua."

"Nghe lời này như làkhôngchỉmộthai."

https://thuviensach.vn

Mỗi khi như vậy Vương Tử liền ngẩng đầu nhìn Phương Châm: "Vì sao congáiđều quan tâm loại vấn đề này?"

Phương Châm cảm thấy chính mình khó gặpphải đối thủ, chỉ có thể giơ

tay đầu hàng. Từng ngày từng ngàythậtnhanh trôi qua, dường như mới nháy mắtmộtcáicôcũngđãở Nghiêm gia làm được hai tháng. Hai tháng này,côtrừ

bỏ biếtkhôngít hoa cỏ còn kết giao được “người bạnnhỏ” quả bí lùn Vương Tử này. Dĩ nhiên bởi vì Vương Tử,côtránhkhôngđược cũngsẽgặp Nghiêm Túc vài lần.

Bất quá Nghiêm Túc đến cũngkhôngthường xuyên, có đôi khi cũngkhôngđến vườn hoa. Mỗi lần Phương Châm thấyanhđều cực lực tránh tiếp xúc, đặc biệt tiếp xúcmộtmình,côđối vớianhcó thểnóilà có thể

trốnthìliền trốn, hoàn toàn mất hếtxúc độngmuốn giết chếtanh5 năm trước.

Quả nhiên thời gian là liều thuốc tốt để chữa lành vết thương.côvốn cho rằng lửa hận trong lòng mìnhsẽthiêu đốtmộtđời, nhưng mới qua 5 năm, ngọn lửa này cũng chầm chậm yếu xuống. 5 năm trước, mối hận khắc cốt ghi tâm kiađãkhôngcòn, thay vào đó là nội tâm cực kỳ khát vọng cuộc sống yên bình.côhi vọng cả đời này mình cứ trôi qua như vậykhôngphải sợ hãi nữa, chẳng sợ vĩnh viễn đềuở trong vườn hoa này ươm hoa diệt cỏ.

Người chưa từng nếm trải mấtđitự dothìkhôngthể hiểu loại cảm giác này củacô. 5 năm trong tùđãdạy chocôrất nhiều, cũng mài mònlệ khí trong lòngcô. Những gìkhôngvui trước kia côcố gắng hết mình thử quênđi, chỉ

sợkhôngthể quên được cũngsẽcố gắngkhôngnghĩ đến.

Ngay lúccôcảm thấy chính mìnhđãchậm rãi điều chỉnh tâm tình có thểmộtlần nữa đầu dung nhập vào cuộc sốngthìmộtcú điện thoại lại kéocôlại bên trong.

Cú điện thoại kia là mẹ củangười chồng chưa cưới La Thế trước kia gọi tới. Đây vốn là người sắp làm mẹ chồngcô,hiệntạicômở miệng chỉ có thể

https://thuviensach.vn

gọi người ta là dì.

La mẹở đầu kia điện thoại hơi có chút xúc độngnói: "Tiểu Phương, nghenóicon ra rồi, nhưng conkhôngliên lạc vớidì, dìcũngkhôngcó số điện thoại của con, cho nên vẫnkhôngtìm con."

Nghe được thanhâmLa mẹtrong lòng Phương Châm cũng là xúc động vô cùng. Nguyên bản chua xót sớm chôn ở trong lòng lập tức lại tràora. Lúc nàycôđangởphòng ấm trong vườn hoa, Vương Tửđangởmộtbên tự mình chơi. Phương Châm sợ nhịnkhôngđược rơi lệ làm Vương Tử nhìn thấy, liền mở cửađira ngoài nghe điện thoại.

"Dì, thực xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng."

“Con bé ngốc, connóicái gì đó. Chỉ là conđira làm saolạikhônggọi điện thoại cho dì, mấy năm nay di động của dì vẫnkhôngđổi, dì ngóng trông ngày nào đó conđira có thể gặp lại conmộtlần. Số di động này là mấy ngày hôm trước dìđichỗ A Khiên xem bệnh hỏi cậu ấy. Cậu ấynóikhí sắc của con thoạt nhìnkhôngtệ."

"Con tốt vô cùng, dìkhôngcần lo lắng. Thân thể của dì thế nào,đikhám bệnh gì?"

"khôngcó gì, là bệnh cũ, uốngchút thuốc là được." La mẹở đầu kia điện thoại quan tâm Phương Châmnóirất nhiều, muốncôchú ý thân thể, muốncôkhôngnên suy nghĩ nhiều, muốncôquênđiquá khứ bắt đầumộtlần nữa, ngàn vạn lầnkhôngcần lại làm chuyện điên rồ.

Phương Châm nghe lời của bàhiểurõkỳthậtbà muốnnóinhất là, ngàn vạn lầnkhôngcần lại ngốc nghếchđilàm chuyện phạm pháp. Chỉ là chú ý thể

diện củacônên La mẹmớikhôngnóira. Phương Châm vì lòng dạ của đối phương, liền chủ động đề cậpnói: "Dì, người yên tâm, conđãbuông xuống chuyện quá khứ. Consẽkhôngtiếp tục làm việc ngu ngốc, người tin tưởng con."

https://thuviensach.vn

"Tốt, dì tin tưởng con. Trước kia con chính làcôgáithiện lương, chuyện kia chỉ là hồ đồ nhất thời. Phương Châm, nếu conđãđira, chúng ta có thể

gặp mặt haykhông?"

Phương Châm nhất thờikhôngnóichuyện.côcũngkhôngcó ghét La mẹ, thậm chí rất thích bà, bởi vì bàthậtlàmộttrưởng bối rất tốt. Nhưngcôlại sợ

nhìn thấy La mẹ, bởi vì vừa thấy bà,côtất nhiênsẽnhớ đến La Thế, nhớ tới La Thếcôlạisẽnghĩ đến chuyệnkhôngvui đó, vốnkhôngdễ dàng đè xuống hận ý đối với Nghiêm Túc, lại nhịnkhôngđược muốn trào dâng.

"Dì, con nghĩ chúng ta vẫn là tạm thờikhônggặp mặtthìtốt."

"Phương Châm, con đừng trách dìnóinhiều. Dì muốn gặp conkhôngý gìkhác, chỉ là muốn nhìn conmộtchút xemhiệntại con thế nào. Mặt khác có vài thứ dì cũng muốn chuyển cho con."

"Dì, đó là thứ gì?"

"Là A Thế để lại cho conmộtít gì đó. Lúc ấy nóđinhanh quá dì hoảng hốt thời gianthậtdài, mãi cho đến khi con gặp chuyệnkhôngmay dì mới sắp xếp lại di vật của nó. Kết quả dì pháthiệnở nhà nó để lạimộtcái hộpnhỏ,trênđó viết tên của con. Dìnghĩ đây là đồ nó muốn đưa cho con, chỉ là chưa kịp...

Dì biết đem mấy thứ này cho con khẳng định lại muốn gợi lên vết thương thế của con, chỉlàdì cảm thấy nếu là AThế để lại cho con, hẳn là nó đặc biệt ý nghĩa, dì tôn trọng ý nguyện của nó, cũng cảm thấy con có cái quyền biết.

Nếu là con muốn dì liền đem nógiao cho con, nếu conkhôngmuốn dì liền tự

mình xử lý. Cái hộp kia 5 năm quadì cũngkhôngmở qua, chờ ngày nào đó conđira giao cho con tự mình mở ra."

Phương Châm ra sức tựnóivới mìnhkhôngnên động tâm, nhưng cuối cùng vẫn là luân hãm. La Thế trước khiđilưu lại đồ chocô,nóikhôngmuốn xem là giả. Chỉ sợ trong hộp căn bảnkhôngcó gì quan trọng, nhưng chỉ

https://thuviensach.vn

cầnmộtngàykhôngnhìn chorõthìlòng tò mò giống như cỏ dại lan rộngtrong lòngcô, quả thực muốn quấn chặt trái timcô.

Trầm mặcmộtlúc, cuối cùng Phương Châm đồng ý gặp mặt: "hiệntại conkhôngnắm chắc được thời gian nghỉ ngơi, chờ con xác định ngày cụ thể

lại gọi điện cho dìthoại đượckhông?"

" Được, lúc nào con đều có thể gọi điện thoại cho dì. Dù sao mỗi ngày dì đều ở nhà, cũngkhôngcó việc gì. Phương Châm, conphải bảo trọng."

Phương Châm cũng dặn dò La mẹ vài câu, nhân tiện chocôgởi lời hỏi thăm La cha. Hai người phụ nữ thương tâm giống nhau ở trong điện thoại rất lâu, cuối cùngnóilời từ biệt với nhau rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại Phương Châm cầm di động đứng ngẩn người ở

chỗ đó, cũngkhôngbiết đứng bao lâu, đến khicôcảm thấy ánh mặt trờithậtlớn mới trở về, xoay ngườimộtcái lại nhìn thấy Nghiêm Túcđứng cách đókhôngxa, vẻ mặt bình tĩnh nhìncô.

Phương Châm đột nhiên cảm thấy xấu hổ, theo bản năng liền dấu điện thoại vào trong túi áo, giống như làm vậy liền có thể che dấu tất cả. Côép buộc mình bình tĩnh lại, mặtkhôngchút thay đổiđiđến trước mặt Nghiêm Túc: "Đến tìm Vương Tử? Cậu béở trong phòng ấm."

"Tôi vừa từ chỗ đóđira, nónói với tôi,cônhậnmộtcuộc điện thoại sau khóc chạyđi."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 19: Say rượu

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 20: Muốn bảo hộ

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 21: Bị thương

Phương Châm đột nhiênthậthối hận gần gũi với Vương Tử.

Nếucôcũng giống người khác trốn tránh cậután tụngcậu, cúi đầu khom lưng đối với cậu mọi nơi,hiệntại những chuyện xấu hổ này có phảisẽkhôngphát sinh haykhông?

côtừ miệng Vương Tử biết được ngày hôm qua mình uống say mèm ở

bên ngoài, là Nghiêm Túc đưacôvề. Sau đó, Nghiêm Túc đỡcôvề phòng ngủ, rồi chuyện tiếp theo đó...

"Sau đó em cũngkhôngbiết, nghenóibuổi sáng hôm nay ông ta trở về

công ty. Chị nhìn thấy ông ta sao?"

Phương Châm lắc đầu, lại hỏi: "Ngày hôm qua làm sao ba cậu biết tôi ở

đâu?"

"Em gọi điện thoại cho chị. Vốn muốn gọi chịđiăn cơm, kết quả chị ở

trong điện thoạinóichuyện lung tung, ba em liền cầm lấy điện thoại. Ông tanóichị say, liền đưa chị về. Đúng rồi, hoa lan của ông Dương cũng là ba emđilấy."

Nghe xong lời này Phương Châm lại lấy bắt đầu hối hận đưa số điện thoại cho Vương Tử. Từ lần trước La mẹ gọi điện thoại cho nàcông Vương Tử bắt gặp được, sau đó đứa trẻ này mỗi ngày liền quấn lấy côđòi số điện thoại.

https://thuviensach.vn

Đềunóingười lớnkhôngđấu lại đứa trẻ, Phương Châm cảm thấy lời nàymộtchút cũngkhôngsai. Vương Tử bình thường nhìnthậttàn khốc, lại so với đứa trẻbình thường thành thục hơn. Chỉ khi nào quấn người mới biểuhiệntính trẻ con,khôngphút Phương Châm liền giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn đưa số điện thoại cho cậu.

Vương Tử thuần thục đem số điện thoại lưu vào di động, còn mở ra danh bạ điện thoại khoe vớicô: "Chị xem, số điện thoại người trong nhà này em đều có. Ngày nào đó em ở bên ngoài bị người khi dễ, emđánhmộtcú điện thoại tới, bất cứ người nào đều có thể tới cứu em."

Lúc ấy Phương Châm cười thầm cậu ngốc, căn bảnkhôngcho rằng cómộtngày cậusẽgọi điện thoại cho mình.khôngnghĩ đến mới cho cậusố

điện thoạikhông đến vài ngày liền phát công dụng. Chẳng quakhôngphải Vương Tử gặp được phiền toái tìmcôcầu cứu, mà làcôgặp phiền toái cuối cùng khiến ba Vương Tử cứu.

Nhưng dù cho như vậy, Phương Châm cũng tuyệt đối tin tưởng Nghiêm Túckhôngcó khả năng ở trong phòngcôqua đêm. Hai người bọn họ bây giờkhôngtính là đối thủmộtmấtmộtcòn, cũng tuyệtkhôngcó khả năng là có thể làm bạn bè. Phương Châm nghĩ đến đây, đưa tay sờ sờ đầu Vương Tử:

"Cậu suy nghĩ nhiều quá."

Vương Tử bĩu bĩu môikhôngđể ý tớicô, tiếp tục vẽtranh. Phương Châm cũng mặc kệ cậu, bận rộn làm việc của mình. Hai người ở trong phòng ấm nước giếngkhôngphạm nước sông, yên ổn ở chỗ này cảmộtngày. Trong thời gian đó Phương Châm cóđira ngoài ăn cơm, Vương Tử dường như cũng có ra ngoài qua, Phương Châm nghĩ đứa trẻ này bình thường cứ như

vậykhôngthích người khácđitheo, cũngkhôngđến trước mặt cậu.

Huống chi trôngtrẻ vốnkhôngphải là công việc củacô, Vương Tử có bà vúchăm sóc, cònkhôngchỉmộtngười. Nhưng cậu chính làkhôngthích https://thuviensach.vn

cáccôtổng vây quanh cậu, cho nên mỗi ngày lúc đến vườn hoa đều đuổi họđirất xa.

Vài lần Phương Châm làm việc ở bên ngoài đều nhìn thấy hai bà vúở

dưới bóng câynóichuyện phiếm, dường như cáccôđối với đứa trẻ như vậy sớmđãthành thói quen. Đến lúc ăn cơm tối Phương Châm mới bớt chút thời gian đến phòng ấm xem Vương Tử, thuận tiện chuẩn bị thu dọnmộtchút.

Kết quảcôvừa mớiđitới cửa phòng ấm chợt nghe đến bên trong phát ra tiếng "Rầm", ngay sau đó lại làmộttiếng "A", rồi tiếp đó liền vang lên tiếng đứa trẻkhóc tê tâm liệt phế. trong lòng Phương Châm thầm nghĩkhôngổn, mở cửa lao vào. Mặt đất trong phòng ấm làmộtđống hỗn độn, Vương Tử

ôm đầu ngãtrênđất, chính cố gắng chuẩn bị đứng lên.

Phương Châm vừa nghe tiếng cậu khóc liền biết tình hìnhkhôngđược tốt, bất chấp mảnh vỡgốm sứ dưới chân, ba hai bước chạy đến bên người Vương Tử đỡ cậu dậy, đồng thời nhìn cậu mặt.

Tay Vương Tử gắt gao che trán bên phải, nhưng máu tươi vẫn là theo khe hở chảy ra. Phương Châm nhìnghế dài ngã bên cạnh, còn có những vỡ

của chậu hoa kia cùng với bùn đất cánh hoa rơi lả tả, lập tức hiểu toàn bộ.

Trong phòng ấm có vài cái giá,trênđó đặt đầy chậu hoa. Vương Tử nhất định là muốn xem bồn quân ảnh thảo đặt ở phíatrêncùng này, mới có thể

trèolêntrênghế lại sơ ý ngã xuống.

Vương Tử vừa thấy Phương Châm tiến vào,mộtgiây trước còn khóc rung trời,mộtgiây sau lập tức gắt gao ngậm miệng, giống như sợ bộ dáng mình khóc bị đối phương chê cười. Trái tim Phương Châm căng lên, lập tức ôm lấy Vương Tử lao ra phòng ấm, muốn tìm hai bà vú kia hỗ trợ.

Kết quảcôvừa chạy đến cửa phòng ấm, liền đâm đầu vào ngựcmộtngười.

Phương Châm lảo đảomộtcái gần như muốn ngã sấp xuống, đối phương lập tức đưa tay nắm lấycô.

https://thuviensach.vn

"Xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Nghiêm Túc có chút khó coi, anhnhìn nhìn Phương Châm lại nhìn nhìn Vương Tử,mộttay đem đứanhỏôm vào trong lòng. Vương Tử vốn ởtrong ngực Phương Châm rất yên tĩnh, bị Nghiêm Túc mạnh mẽ ôm quađisau lại vũng vẫy lên, lớn tiếng khóckhôngngừng, còn giơ tay muốnđinắm tay Phương Châm.

Phương Châm lập tức đưa tay cho cậu, lạinóivới Nghiêm Túc:

"Đứanhỏđại khái là bị ngã, phải nhanh chóng đưađibệnh viện."

Nghiêm Túc vốn là lại đây kêu Vương Tử ăn cơm,khôngnghĩ đến gặp được chuyện như vậy. Nhìn đứanhỏđầu đầy máu, anhkhông kịpnói thêm gì vớiPhương Châm, ôm Vương Tử hướng bãi đỗ xe chạy.

Tay Phương Châm bị Vương Tử nắmthậtchặt, dọc theo đường chỉ có thể

chạy theo, cuối cùng ba người đồng loạt lên xe, liền những người khác đềukhôngkịp thông báo. Phương Châm chỉ ở ngay từ đầu chạy ra vườn hoanóivới hai bà vú kia câu "nóicho lão thái thái", những lời khác liền chưa kịpnói.

Nghiêm gia lập tức liền rối loạn lên, tiểu tiểu thiếu gia bị thương đây chính là chuyện lớn, Nghiêm lão thái thái vốnđangở chỗ đó tụng kinh làm buổi tối, nghe được tin này kinh sợ cũngkhôngquản tụng kinh gì đó, cho người lái xe đưa bàđến bệnh viện.

Dọc theo đườngđiNghiêm Túc dẫm chân gathậtsựmạnh, tính năng xe cực tốt chạy tốc độ cao càng thểhiệnra ưu thế của nó. Phương Châm cảm giác được thời gian cực nhanh, Nghiêm Túcđãđem xe dừng ởcửa bệnh viện của Lí Mặc.

Bệnh viện này cách Nghiêm gia cũngkhôngxa, lúc trước Nghiêm Túc chọn biệt thự kia cho bà nội cũng chính là nhìn trúng điểm này, Lí Mặc có thể lại xem bệnh cho bà nội bất cứ lúc nào.

https://thuviensach.vn

anhcũngkhôngquan tâm đem xe chạy đến khu vực dừng xe, liền dừng lại trực tiếp trước cửa phòng cấp cứu, sau đó ôm Vương Tử liền chạy vào.

Trong phòng cấp cứu mấy bác sĩ đềuđangbận rộn, vừa thấy tình cảnh này sửng sốtmộtchút. Có người liếc mắt nhận ra Nghiêm Túc, vội vàng đem việc trong tay giao cho y tá, lại đây thay Vương Tử xem xét vết thương,mộtbên lại cho người lập tứcđithông báo cho Lí Mặc.

Mãi cho đến lúc này Vương Tử mới buông taytừtrêntrán xuống. Nửa khuôn mặt cậu dính đầy vết máu, vết thươngtrêntrán làmộtmảnh mơ hồ căn bảnkhôngnhìn thấyrõ. Bác sĩ vội vàng đem Vương Tử vào bên trong phòng khám, đeo bao tay vào xử lý miệng vết thương.

Phương Châm cùng Nghiêm Túc cũng theo vào. Vương Tử vẫn như

trước nắmthậtchặt tay Phương Châmkhôngbuông, cho dù là bác sĩ xa lạ lúc đầu lau vết máu cho cậu, hay là Lí Mặcđãquen thuộc khâu lại miệng vết thương cho cậu, cậu vẫn thủy chung nắm tay Phương Châmkhôngbuông.

Từ cánh tay cậu hơi hơi run, Phương Châm cảm giác đượctrong lòng đứa trẻ này sợ hãi, vốn làkhôngcó tự trách mình lại giống như mầm non ngày xuân, tràn đầy trái tim trong nháy mắt.

Vẫn là docôsơ suất quá,khôngnên đểmột mìnhVương Tử lưu lại trong phòng ấm. Tuy rằng bình thường nhìn cậu già dặn, nhưng dù sao cũng mới năm tuổi,nóichuyện ngữ khí lại thành thục cũngkhôngche dấu được tính trẻ

con hồn nhiên non nớt.

Nhìn Vương Tử khâu miệng vết thương đau đến sắc mặt trắng bệch cũngkhôngdám kêu la, lòng Phương Châm đầy áy náy, trong đầu ong ong, những chuyệnkhôngvui kia lại lặng lẽ dânglên.

côquả nhiên cùng bọn trẻkhôngcó duyên phận, vô luận vừa mới bắt đầu được đối phương thích thế nào, đến cuối cùngsẽluôn làm bọn chúng bị

thương. Tráng Tráng là như thế, Vương Tử cũng là như thế. Phương Châm https://thuviensach.vn

đột nhiên hối hận đồng ý với lão thái thái lưu lại Nghiêm gia làm việc,cônên tiêu sái rờiđingay lúc đó, như vậy vừasẽkhônglàm Vương Tử bị

thương, cũngsẽkhôngcùng Nghiêm Túc chung đụng nhiều như vậy.

Nhưnghiệntại,nóicái gì đềuđãchậm.

Miệng vết thươngtrêntrán Vương Tử dài chừng 3 cm, Lí Mặcnóitình hình vẫn còn tốt, khâu xong nghỉ ngơithậttốt là được, ở bệnh viện quan sátmộthai ngày liền có thể trở về.

Lúc vết thương xử lý đếnmộtnửa Nghiêm lão thái thái tới, bà cũngkhôngvào, liền chờ ở bên ngoài. Đến khi bên trong thu dọn thỏa đáng hết thảy xongbà liền cùng Vương Tửđiđến phòng bệnh. Mãi đến lúc này Vương Tử mới buông tay Phương Châm ra, nhảy vào ôm ấp của bà cố.

Thấy Vương Tử như vậy Phương Châm cuối cùng cũngnhẹnhàng thở ra.

Đứa trẻ này nhìn rộng rãi nhưng thực ra rất mẫn cảm, chỉ đối với số ít người có thể mở rộng cửa lòng. Từ lúc cậu bị thương sau chỉ nắm tay chính mình lạikhôngdựa vào Nghiêm Túc có thể thấy được bọn họ hai cha con quan hệthậtsựđóng băng.

Nghiêm Túc cũng theomộtđến phòng bệnh, thuận tiện cho ngườiđilàm thủ tục nằm viện. Phương Châmmộtmình lưu lạitrong hành lang phòng cấp cứu, nhất thời nghĩkhôngthểđiđâu.côkhôngmuốnđinhìn Vương Tử, lúc ngườimộtnhà đoàn tụ,cômộtngười hầukhôngnên xuấthiệntrong phòng bệnh.

Nhưngcôcũng nghĩ muốn haykhôngtrực tiếp về nhà,đanglúc do dự trước hếtđitoilet đem vết máutrêntay rửa. Kết quả từ WCđirađivòng quanhđại sảnh dưới lầu, ngoài ý muốn gặp Thẩm Khiên cùng mẹLa Thế.

Xem ra La mẹlà tới nơi này tìm Thẩm Khiên khám bệnh, đối phương tiễn bà ra cửa. Vài người ở trong đại sảnh nhìn thấy đều sửng sốt, lập tức mẹ La tiến lên đây kéo tay Phương Châm: "Tiểu Phương, sao con lại ở chỗ

này, có phảikhôngthoải mái haykhông?"

https://thuviensach.vn

"khôngcó, con đến cùng người bạn,đangchuẩn bịđivề."

La mẹ gật gật đầu,nóivài câu lại hỏi: "A thế để lại cho con gì đó con xem chưa?"

nóitới cái này mặt Phương Châm liền đỏ lên,côcònthậtkhôngcó xem.

Nhưng ở trước mặt mẹ Lacôcũngkhôngthểnóinhư vậy, chỉ có thể miễn cưỡng cườinói: "Nhìn, là thư cùngmộtít thứ khác, đại khái đều làanhấy từ

trước mua còn chưa kịp tặng cho con."

Lúc Phương Châmnóilời này ngườikhôngdám nhìnkhôngphải La mẹ, mà là Thẩm Khiên đứngmộtbên. Cũng may Thẩm Khiênkhôngcónóigì, chỉ là đứngmộtbên mang theomộtý cười nhạt nhìncô.

Nhưnganhcàng bình tĩnh như vậy Phương Châm lại càng là quẫn bách, giống như đôi mắt kia có thểrõhết tất cả, dễ dàng xuyên thủng lờinóidối củacô.

Cũng may cuối cùng Thẩm Khiên cũngkhôngmở miệng, ngược lại là La mẹ lại kéo Phương Châm lải nhải nửa ngày, vài lần bảocôđếnnhà ăn cơm.

Ngoài miệng Phương Châm đồng ý, trong lòng lạikhôngcó dũng khí bước vào trong nhà kia.

Ba người ởđại sảnh lầumộttrì hoãn hơn mười phút, La mẹ mới lưu luyếnkhôngrời tạm biệt Phương Châm, theo Thẩm Khiênđira ngoài.

Phương Châm nhìn bóng dáng rờiđicủa hai ngườinhẹnhàng thở ra, kết quả

vừa ngẩng đầu liền thấy Nghiêm Túc đứng ởđầu cầu thang, mặtkhôngđổi nhìn.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 22: Đánh úp

Nghiêm Túc cái gì cũngkhôngcó hỏi, chỉnóimộtcâu: "Vương Tử tìmcô."

Phương Châm cũngkhôngnóicái gì, liền theoanhlên lầuđixem Vương Tử.

Hôm nay bệnh viện thang máy xảy ra chút trục trặc, hai người chỉ có thể

leo thang bộ. Lúc lên lầu Phương Châm yên lặngđitheo phía sau Nghiêm Túc, trong lòng suy nghĩ có phảianhnhìn thấymộtmàn vừa rồikhông.

Nhưng mà cho dù nhìn thấythìthế nào?anhkhẳng địnhkhôngbiết mẹ La Thế, cũngsẽkhôngnghĩ đến phương diện kia.

Nhưng là lúc này Nghiêm Túc thoạt nhìn cũng giống như tênanh, vẻ mặt Nghiêm Túckhôngvui, chỉ chocômộtbóng lưng, thân hình thẳng tắp kia cũng giống nhưđangtruyền đến tức giậnkhôngtiếng động.

Phương Châm tưởnganhđại khái là vì chuyệnVương Tử bị thương cảm thấykhôngvui. Đổi lại ai cũngsẽtức giận. Tuy rằng chăm sóc Vương Tửkhôngphải là công việc củacô, nhưng dù sao vườn hoa cũng là phạm vi quản lý củacô, Vương Tử bị thương trong vườn hoa,côcùng ông Dương đềukhôngthoát được can hệ. Phương Châm thậm chí suy nghĩ, lúc này anhgọicôlên cũngkhônghẳn là Vương Tử tìmcô, mà là Nghiêm lão thái thái muốn gặpcô. Làm việckhôngtốt, người tanóimộtcâu "côbị đuổi việc", đêm naycôliền phải thu dọn đồ đạcđi.

Phương Châm mải suy nghĩ, máy móc theo sát Nghiêm Túc lên cầu thang,khôngcó lưu ý đến đối phươngđãdừng lại tại đầu cầu thang, vì thếcôkhôngkịp hồi thần liền đụng phải.

https://thuviensach.vn

"A, thực xin lỗi."

Phương Châm vội vàng xin lỗi, nhìn mặt Nghiêm Túc so vừa rồi càng đen hơn, trong lòng liền càng nghi hoặc.côhoàn toànkhôngthể tưởng được suy nghĩ chânthậttrong lòng Nghiêm Túc giờ phút này. Sau khi nhìn thấy Phương Châm cùng Thẩm Khiên đứngmộtchỗ, Nghiêm Túc pháthiệntâm tình của mình lại ngoài ý muốn biến hóa.

thậtrathìanhđứng tại đầu cầu thang trong thời gian rất lâu, trong đoạn thời gian đóanhvẫn nhìn ba người ở đại sảnh dưới lầu. Ngườiphụ nữ trung niên có lẽ là mẹ Thẩm Khiên, từ đầu tới cuối vẫn lôi kéo tay Phương Châmnóikhôngngừng. Thẩm Khiênmộtbộ dáng con ngoan, mặt mang tươi cười đứng ởmộtbên.

Thẩm Khiên đối với Phương Châm có tình ý, đây là từ lần đầu tiên Nghiêm Túc nhìn thấy đối phương liền phát giác ra được.khôngnghĩ đến ngay cả mẹanhta đều thích Phương Châm như vậy, ngược lại có chút ngoài dự kiến của Nghiêm Túc.

Theo lẽ thường mànóibình thường làm mẹ đềusẽkhôngthích có người có tiền án trở thành con dâu mình. Hôm nay, tình cảnh này có hai loại khả

năng,mộtlà Thẩm Khiên che giấu chuyện Phương Châm từng ngồi tù. Hai chính là mẹ Thẩm Khiên tương đối phóng khoáng, đối với chuyện nàykhôngchút để ý. Bàyêuaiyêucả đườngđi, chỉ cần con trai thích bà liềnkhôngý kiến.

sẽlà loại khả năng thứ hai sao? Nghiêm Túc nhìn Phương Châm đứng đối diệnđangtại xoa trán, suy nghĩ trong đầu liền giống như cỏ dại sinh trưởng, làm thế nào đều nhổkhôngsạchsẽ.anhbiết kỳthậtngười khác thường nhấtkhôngphải mẹ Thẩm Khiên, mà làanh.côgáinày từng muốn giếtanh,rõrànganhhẳn là chán ghétcôcăm hậncô thậm chí căn bản làkhôngmuốn gặp lạicô. Nhưnghiệntạianhlại muốn quan tâmcôtrân trọngcôthậm chí là bảo hộcô.

https://thuviensach.vn

Chuyện hôm nay đổi lại là bất cứ người nào khác trong nhà, dù Nghiêm Túckhôngmắng đối phương cũng nhất định phảirăn đe đối phương vài câu.

Nhưng đối với Phương Châm anhkhôngnóira lờinóinặng được, giống nhưcôlàmộtsản phẩm thủy tinh dễ vỡ,nhẹnhàng gõ liền vỡ.

Phương Châm xoanhẹtrán vài cái cảm thấykhôngkhí có chút quái dị, ngẩng đầu lên pháthiệnNghiêm Túc đangtrầm ngâm nhìn mình. Lại là loại này ánh mắt, phức tạp khó có thể suy nghĩ. Phương Châm pháthiệnchính mình quả thực sợ nhìn thấy Nghiêm Túc như vậy,khôngdám nhìn anhchỉ sợ

liếc mắtmộtcái đềusẽlàm tim đập thình thịch.

Vì thếcônhanh chóng cúi đầu, vòng qua người Nghiêm Túc, lập tức hướng đến phòng bệnh màđi. Nhưngđiramộtđoạncômới pháthiệnmộtvấn đề,côkhôngbiết Vương Tử ở phòng nào. Vì thếcôchỉ có thể dừng bước lại, vừa mới chuẩn bị quay đầu mở miệng hỏi, Nghiêm Túc phía sau liền hiểunói: "302."

Phương Châm ngẩng đầu nhìn lên pháthiệnmình đứng tại cửa phòng 301, vì thế nhanh chóngđinhanh vài bước, gõ gõ cửa phòng 302.

Sau khicôbước vào cửa Vương Tửđangnóichuyện với Nghiêm lão thái thái.anhbạnnhỏvô cùng kiên cường, vừakhôngkhóc cũngkhônglàm nháo, chỉ là mệt mỏi buồn ngủ, lại còn kiên cường chống đỡkhôngchịu ngủ.

Nghiêm lão thái thái vừa thấy Phương Châm lại đây liền mỉm cười vớicô, gọicôlại đóngồi. Phương Châm đương nhiênkhôngngồi, chỉ làđiđến bên giườngnhẹgiọngnói: "Thực xin lỗi lão thái thái, hôm nay là lỗi của tôi."

"Tôi nghe Vương Tửnói, là chính nó bướng bỉnh muốn lấy bồn quân ảnh thảo kia, mớikhôngcẩn thận ngã từtrênghế xuống. Chuyện này là ngoài ý muốn, đương nhiên, về sau tôisẽđể bà vú trông nom thằng béđể tâm nhiều hơn. Nếu Vương Tử lại đến vườn hoa,côcũng giúp tôilưu ý nhiềumộtchút."

https://thuviensach.vn

Nghe ý tứ này lão thái thái hẳn làkhôngcó ý định truy cứu. Nhưng bà càng như vậy trong lòng Phương Châm càngkhôngdễ chịu,côthậm chí cảm thấy mình chính là khắc tinh của trẻnhỏ, chỉ cầncôvừa xuấthiện, đứanhỏbên cạnh liền gặp xui xẻo.

côlại mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Vương Tử.trênđầu đứa bé này băng vải thưa, thoạt nhìn có chút đáng thương. Vừa thấy Phương Châm liền vội vàng hỏicô: "Chị Phương, emlàmvỡ chậu hoa, bông hoa kiasẽkhôngtrách emđi?"

Phương Châm sửng sốt, nhanh chóng trấn an cậu: "sẽkhông, cậukhôngphải cố ý, bông hoasẽkhôngtức giận."

"thậtsao, nó có thể nửa đêm tới tìm emhaykhông?"

Phương Châm nghĩ thầm xong rồi, lần trước đùa giỡn lưu lại hậu quả.

Vốn chỉ là muốn khiến Vương Tử thêmyêuquý hoa cỏ, kết quả đứa bé này lại ghi tạc trong lòng.côquả nhiên xemnhẹtrình độ thành thục trong tâm trí của đứa bé này, đổi lại đứa bébình thườngcôtùy tiệnnóimộtcâu như

vậy,khôngđến nửa ngày liềnsẽquên mất. Nhưng cậu lại ghi tạc trong lòng.

"sẽkhông, nósẽkhôngtới tìm cậu. Mỗi ngày, cậu đều đến vườn hoa đến tìm chúng nó chơi, giúp bọn nó tưới nướcbón phân, còn quét dọn vườn hoa.

Cậu ngoan như vậy, chúng nó đều xemcậu là bạn tốt, làm thế nào nửa đêmsẽđến tìm cậu đây?"

Vẻ mặt khẩn trương của Vương Tử rốt cuộc thả lỏng, Phương Châm thấy lời của mình có hiệu quả, quyết định đánhmộtkích cuối cùng, triệt để nhổ

băn khoăn trong lòng cậu.

"Nếu là bạn bè, chúng nó liềnsẽbảo vệ cậu. Cậu yên tâm, chúng nó vĩnh viễn là bạn của cậu, vĩnh viễnsẽkhônghại cậu."

https://thuviensach.vn

Vương Tử rốt cuộc yên lòng triệt để,trênmặt lộ ra tươi cười khoái trá.

Tâm tình vừa buông lỏng cậu liền cảm thấy mệt mỏi rã rời, càngkhôngngừng ngáp ngủ. Nghiêm lão thái thái nhân cơ hội liền bắtcậuđingủ,mộtbên đắp chăn thay cậumột bên dùng ánh mắt ý bảo Phương Châm cùng Nghiêm Túcđira ngoài trước.

Hai người nhận được "Chỉ thị" xong liềnmộttrướcmộtsau rời khỏi phòng bệnh. Phương Châmđiở phía sau, lúc đóng cửa lại,côdo dự kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhìn nhìn thời gianđãsắp chín giờ đêm,côđiquá gấpnên ví tiền đềukhôngmang, đừngnóitaxi, liền ngồi xe bus cũngkhôngđủ tiền.

hiệntại biện pháp duy nhất an vịtrênxe Nghiêm Túc trở về, mà Phương Châm theo bản năng liền muốn tránh néanh, cũngkhôngcó ý tứ chủ động để

choanhlái xe đưa mình trở về.

Liền ngay lúccô khó xử, Nghiêm Túc chủ động mở miệngnói: "côchưa ăn cơm chiềuđi, có muốn ăn chút gì haykhông?"

"không,khôngcần, tôikhôngđói bụng."

"Vậythìuống chút gì đó." Nghiêm Túc liếc nhìn máy đồ uốngcuối hành lang, thản nhiên bước đến phía trước, giúp Phương Châm mua ly sữa nóng.

Phương Châm chậm rìđitheo, lại nhận lấy ly sữa trong nháy mắt, rốt cuộc vẫn mở miệngnóixin lỗi: "Thực xin lỗi, chuyện hôm nay là tôikhôngđúng. Tôikhôngnên đểmộtmình thằng bé ở lại chỗ đó, tất cả đều là lỗi của tôi."

"Đứa bénhỏnhư vậy quảthậtkhôngnênmộtmình ở lại chỗ đó. Bất quá chuyện nàykhônghoàn toàn là lỗi củacô,côcó trách nhiệm, nhóm bà vú chăm sóc phải chịu trách nhiệm càng lớn."

"anhmuốn đuổi việc họ sao?"

https://thuviensach.vn

"Còn chưa quyết định, Vương Tử đứa bé này tính tình cổ quáikhôngthích bà vúđitheo, điểm ấy tôibiết. Nhưng lúc tôithuê cáccôấy liền đemnóirõchuyện này. Tôi cho cáccôấy tiền lương là gâp đôi tiền lương phổ

biến bên ngoài, bởi vì tôi biết con của tôi khó trông. Lúc trước cáccôấy cũng đáp ứng tôisẽtận tâm tận lực. Nhưng trước mắt xem ra cáccôấykhôngcó tuân thủ lời hứa, bởi vì đứanhỏkhôngđể cáccôở cùng cáccôấy cứ vui vẻ ở bên ngoàinóichuyện phiếm nghỉ ngơi, điều này vi phạm ước định lúc trước của chúng ta. Cho nên..."

"Liềnkhôngthể lại cho cáccôấymộtcơ hội sao?"

Nghiêm Túc nhìn Phương Châm từtrêncao xuống, hơi nhíu mày: "côđây làđanggiúp cáccôấy cầu tình?"

"Tìm công việc cũngkhôngdễ dàng. Lúc này cáccôấy hẳn làđãchịu dạy dỗ rồi, lần sau chắc chắnsẽkhôngphạm vào nữa. Lạinóiđổi bà vú đối đứa bé cũngkhôngquá tốt. Vương Tử trời sinh mẫn cảm, đổi 2 người xa lạ tới chăm sóc thàng bé, thằng bé vừakhôngquen còn phải tốn thời gian thích ứng, thứ baanhcũngkhôngbiết lần sau mướn người có thể vừa ýanhhaykhông. Vạn nhất gặp 2 người càngkhôngtốtthìsao? Lạinóibà vú cũng cần thời gian hiểu thằng bé, cũng cần thời gian thích ứng làm quen vớithằng bé. Tìm người mới lại lãng phí thời gian.anhlại cho cáccôấymộtcơ

hội có được haykhông?"

Trước kia Nghiêm Túckhônghiểu được Phương Châm, trong quá khứ, trong năm nămanhvẫn xem cônhưmộtcôgáimạnh mẽ ngang ngược thậm chí có chút thần kinh. Nhưng mấy tháng gần đây tiếp xúc,anhpháthiệnPhương Châm kỳthậtlà người tâm tư tinh tế giàu lòng thương cảm thậm chí làmộtngười thiện lương.

Đổi lại với người khác chuyện hôm nayanhkhôngtruy cứu trách nhiệm củacô, lúcanhquyết định muốn đuổi việc bà vú, cônhất định xuất phát từ ý https://thuviensach.vn

nghĩ tự bảo vệsẽhùa theo lời củaanh. Nhưngcôkhôngcó,côthế nhưng mạo hiểm vì cáccôấy cầu tình.

Nghiêm Túc nhìn biểu tình thànhthậttrênmặtPhương Châm, đột nhiên ý thức được chính mìnhđãrất nhiều nămkhônggặp đượccôgáiquá đơn thuần thiện lương như vậy.anhnghĩ nghĩ lại mở miệng: "Ý kiến củacôtôisẽsuy nghĩ. Bình thường tôithấycôlàm việc tại vườn hoa, còn tưởng côkhông hiểu Vương Tử gì nhiều.khôngnghĩ đếncôquan sátthậtcẩn thận. Tôithấycôđối trẻnhỏdường như rất để bụng, lúc trước Tráng Tráng bây giờ Vương Tử,côđều đối với bọn họkhôngsai. Bất quácôđại khái cùng trẻnhỏbát tự có chútkhônghợp, bọn họ ở trong gầncôtám chín phầnsẽbị thương."

Nghiêm Túcnóilờinóinày khi mang theo chútngữ khí trêu chọc, ý định ban đầu là muốn đùacôgiảm bớt làm dịukhôngkhímộtchút.khôngnghĩ đến thốt ra lời này sắc mặt Phương Châm đột nhiên đại biến, nguyên bản hai gò má có vẻ hồng lập tức trở nên trắng bệch.côcó chút thất thần hít thở sâu hai cái, đột nhiên đem ly sữamộtngụm đềukhônguống nhét vào trong tay Nghiêm Túc, ngữ khí cường ngạnhnói: "anhnóikhôngsai, tôi trời sinh cùng trẻnhỏxung khắc, tôi hẳn là cách bọn họ càng xa càng tốt."

nóixong lời này Phương Châm quay người rờiđi, bước nhanh hướng đến đầu cầu thang.

Nghiêm Túc cầm ly đứng tại chỗ thất thần,anhkhôngđoán được câunóikia cư nhiênsẽlàm Phương Châm tổn thương. Trước kiaanhnóilời quá đáng hơn, cũngkhôngthấycô có phản ứng lớn như vậy. Hôm nay là thế

nào?

Mắt thấy bóng dáng Phương Châm sắp biến mất tại an toàn cửa thoát hiểm, Nghiêm Túc đặt ly sữa xuống máy đồ uống, bước nhanh đuổi theo.anhmuốn giải thíchrõtất cả,khônghi vọng Phương Châm mang theomộtbụng hiểu lầm cùng ủy khuất rờiđi. Huống chi bây giờcôcó thểđiđâu, trời tối như vậytrênngườicôlạikhôngcó tiền...

https://thuviensach.vn

Phương Châmđãquên chuyện mìnhkhôngcó tiền, chỉmộtlòngnghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này.côđiđến cửa thoát hiểm, giơ tay đẩy cửa ra.đangchuẩn bịđivào trong,mộtbóng đen đột nhiên từ phía sau cửa lao đến.

Chuyện phát sinh được quá bất ngờ, thậm chí Phương Châm ngay cả

nghĩ cũngkhôngkịp nghĩ.côchỉ cảm thấy dường như người nọ giơ tay đẩycômộtcái, sau đócôliền mấtđitrọng tâm, cả người hướng tới bậc thang ngã xuống.

Tiếng thét chói tai cơ hồ tại bay ra khỏi miệng trong nháy mắt, nhưng trong tiếng thét chói tai Phương Châm còn nghe đượcmộtthanhâmkhác. Đó là thanhâmcủa Nghiêm Túc,anhđuổi theo đến đây, mắt thấy Phương Châm sắp ngã xuống lầu, dưới tình thế cấp bách kêu tên cômột tiếng, sau đó nhanh chóng vươn tay nắm được cổ taycô.

Phương Châm chínhkhôngtự chủ được ngã xuống, Nghiêm Túc vốnnghĩ

dùng sứcmột chút đemcôkéo trở về. Nhưng lực ngã củacôthậtsựquá lớn, lần này Nghiêm Túc cũngkhôngthể kéocôtrở về. Dưới tình thế cấp bách anhdứt khoátnhào cả người tới, đem Phương Châm kéo vào trong ngực, sau đó hai người đồng loạt ngãtrên bậc thang, ôm nhau nhanh chóng lăn xuống cầu thang.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 23: Hôn (1)

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 24: Hôn (2)

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 25: Đáp án

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 26: Thanh tỉnh

Sau khi Phương Châm chuyển đến căn phòng kia, cảm giác cuộc sống lạimộtlần nữađivào quỹ đạo.

Hai ngày đầu,côkhôngra ngoài tìm việc làm, mà là đem phòng ở bố trí đơn giảnmộtchút. Kỳthậtphòng này bên ngoài nhìnkhôngđược tốt lắm, bên trong ngược lại là rất mới. Nghe Từ Mỹ Nghinóibạncôấy cố ý đem sửa sang nơi nàymộtchút, để dễ cho thuê. Bằngkhôngphòng ở vừa cũ

vừanhỏnhư vậy, người ở đây rất ít có người đồng ý ở. Người ngoại tỉnh người ta lạikhôngyên lòng, dù sao chủ nhà quanh năm ở nước ngoài, đối với nơi này cũng là ngoài tầm tay với.

Phương Châm lần đầu có căn phòngnhỏcủa chính mình, mặc dù là thuê, nhưng cũng đủ để côvui sướngmộthồi. Sốngđãba mươi năm, lần đầu cókhônggian chân chính thuộc về mình. Phương Châm hiếm khi hào phóngmộtlần, mua vài bức tranhnhỏcùng đồ trang trí linh tinh về bài trí, đem đem căn phòngnhỏvốn dĩ rất ấm áp lại càng thêmấm cúng.

Đợi thu dọn xong phòng ở,côlạimộtlần nữa trù tính mục tiêu kế tiếp, sau đó chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm.

Kết quả là lúc này Từ Mỹ Nghi lại mang đến chocôtin tốt.

"... Là mẹ mình quen biết, làm quản lý ở vệ sinh công ty. Họđangtuyển người hỏi cậu có muốnđihaykhông?"

Phương Châm bưng trà cho Từ Mỹ Nghiđitới,trênmặt mang theo vẻ nghi hoặc: "thậtsao?"

https://thuviensach.vn

Hơi có phầnthậttrùng hợp. Lúc trước Từ Mỹ Nghi giới thiệucôphòng ởcô liền có chút nghi ngờ, bởi vì giá cảthậtsựquá rẻ, khu vực cũng rất tốt.

Nhưng lúc ấycôđangcầnmộtchỗ ở, trước đócôcũng nhờ Từ Mỹ Nghi giúpcôtìm phòng ở, vả lạihiệntại cũng có vài gia đình như vậy,khôngthích đem phòng cho ngườikhôngrõlai lịch thuê, thích nhờ bạn bè tìm người tin tưởng đến ở, chẳng sợ chịu thiệtmộtít tiền thuê.

Cho nên từ lúc vào ở đến lúc nàyPhương Châm vẫn còn rất an tâm.

Nhưng bây giờcôvừa muốn tìm việc làm Từ Mỹ Nghi lại mang tin tốt đến, liềnkhôngthểkhônglàmcônghi ngờ.

"Mỹ Nghi, có phải cậugạt mình haykhông, hay là..."nóitới đây Phương Châm cũng ngừng lại, bởi vìcôcũng nghĩkhôngra Từ Mỹ Nghi gạtcôlàm cái gì.

"Mìnhkhônggạt cậu,thậtsựlàđangtuyển người. Nếu mìnhgạtcậu sớm hay muộn cũng bị vạch trần, mình cần gì phải làm vậy?"

"Nhưng là chuyện này cũng quá khéo, hơn nữa thời gian ngắn như vậy cậuđãgiúp mình tìm được công việc."

"Kỳthậtkhôngphải gần đây tìm được, lúc trước cậu tìm việcmẹ mình liền giúp cậu để ý. Vốn là bàmuốn giới thiệu cậuđicông ty vệ sinh làm việc. Kết quả cậu gặp phải người hàng xómđichỗ đó làm, mẹ mình liềnkhôngnóiđến.hiệntại vừa lúc cậunghỉ việc, bà liền lại nghĩ đến. Cậu cũng biết công ty vệ sinh rất thiếu người, người chỗ tính tìnhkhônglớn, hôm nay tới ngày maikhôngđicũngkhôngít, cho nên thường thường luôn tuyển người."

Nghe có chút đạo lý. Quảthậtlúc trước mẹ Từ Mỹ Nghi từngnóimuốn giúpcôtìm việc làm, chỉ làcô cảm thấy quá phiền toáikhôngcókhôngbiết xấu hổ mà đồng ý.khôngngờ bà nhiệt tình như vậy, vẫn nhớ chuyện này.

https://thuviensach.vn

Phương Châm cảm thấy ở nhà Từ Mỹ Nghi cảm nhận được tình thân so với trong nhà mình đều nhiều hơn, trong lòngkhôngkhỏi nóng lên.

"Mỹ Nghi, cám ơn cậu."

"Khách sáo như vậy làm cái gì. Chúng ta là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Cậu yên tâm, mẹ mình đềuđãnóitốt lắm, chuyện cậu có tiền án người ta cũng biết. Người quản lý vô cùng tốt,nóingười trẻ tuổi phạm sai lầm hẳn là nên chomộtcơ hội, bảo cậu ngày maiđiphỏng vấn."

nóiđềunóiđến như vậy rồi, Phương Châmkhôngđồng ý chính làkhôngbiết tốt xấu. Chẳng qua là nợ Từ giamộtcái nhân tình làm cho trong lòngcôcó chút khó chịu.côkhôngkhỏi nghĩ tới dì Chu trước kia giới thiệucôđến Nghiêm gia làm việc, ít nhiều cũng nhờ bàcômới có thể có được ba tháng tiền lương kia. Nhưngcôcứ như vậyđi, thậtcó chút xin lỗi dì Chu. Tuy rằng sau đócôcó gọi điện cho dì Chu giải thích, đối phương ở trong điện thoại cũng khuyêncônên suy nghĩmộtchút, nhưngcôvẫn làkhôngmuốn.

Cũng may dì Chu cũngkhôngbiết nguyên nhân chân chínhcôthôi việc, còn tưởng làcôbởi vì chuyện Vương Tử nên bị lão thái thái khai trừ, trong điện thoại liên tục an ủicô, làm Phương Châm càng áy náy.

Bây giờ mẹ Từ Mỹ Nghi lại giơ tay giúp đỡ, Phương Châmmộtmặt thấy cảm độngkhôngthôi mặt khác cũng rất áp lực.côra tù ba thángđãnghỉ việc đến hai chỗ, lần này làmkhôngđược lâu, chínhcôđềusẽcảm thấykhôngcó mặt mũi nhìn người.

Cũng may ngày hôm sau phỏng vấn vô cùng thuận lợi, quản lý phòng nhânsựcông ty vệ sinh vừa thấycôđãcảm thấy rất hài lòng, cũngkhôngtruy hỏichuyện năm năm trướccôngồi tù. Phương Châmđiqua phỏng vấn đơn giản xong liền được nhận vào công ty, trước tiến hành kỳ hạnmộttuần huấn luyện, sau liền chính thức vào cương vị công tác.

https://thuviensach.vn

Công ty vệ sinhcôlàm các loại liên lạcthỏa thuận phục vụ vệ sinh lâu dài với bên ngoài, như là các trung tâm thương mại hay văn phòng cao ốc gì đó, rất nhiều chỗ đềukhôngthích tự mình thông báo tuyển dụng nhân viên vệ sinh, mà là trực tiếp đem công việc này cho công ty vệ sinh chuyên nghiệp bên ngoài.

Trước đó Phương Châmkhôngbiết công việc này là như thế nào, đợi chính mìnhthậtsựtiến vào mới hiểu được, kỳthậtcông việc này cũng có thể

làmthậtsựtốt. Giám đốc cáccôtrước kia cũng chỉ mởmộtcông ty gia đình, chẳng ai ngờ rằng ông có bản lãnh này, có thể đem cái công tynhỏphát triển thànhmộtxí nghiệp lớn.

Phương Châm đềuđilàm lúc bảy giờ sáng, bốn giờ chiều tan ca, giữa trưa cómộtgiờ nghỉ ngơi. Tuynóibọn họ làm các loại hợp đồngvệ sinh bên ngoài, nhưng bởi vì là hợp đồng dài hạn, cho nêncôcó chỗ làm việccố định. Sau kỳ

huấn luyệncôliền được pháiđivăn phòng cao ốc, cùng nhân viên khác trong công ty làm việc với nhau.

Công việc này hơi có chút mệt, nhưng côthích ứng rất nhanh. Mỗi ngày vùi đầu làm việc, sau bốn giờ liền cái gì đềukhôngcần lo. Buổi tối có nhóm nhân viên khácsẽlàm công việc dọn dẹp tổng quát, ngày hôm sau lại giao bọn họ nhân viên làm việc ban ngày.

Phương Châm cảm thấykhôngđộng não vùi đầu làm việcnhư vậy cũngkhôngtồi. Dù sao trong năm nămcôchính là cứ sống như vậy tới bây giờ, so với ở trong tù vất vả, ở bên ngoài vừa tự do lại có tiền lương,thậtsựlà thoải mái rất nhiều. Chỉ là vừa bắt đầu luônsẽcó người tò mò hỏi thăm quá khứ củacô. Mới đầu mọi người đều nghĩcôlà từ tỉnh khác đến, bởi vì bằng cấpkhôngcao mớiđilàm công việc vệ sinh. Sau này nghenóicôlà người ở đây cũng có chút giật mình.

Phương Châmkhôngnguyện ýnóinhiều về chuyện của mình, liềnnóitốt nghiệp trung học cơ sở liền ra ngoài làm việc, trong nhà còn có em trai phải https://thuviensach.vn

cung ứng. Mọi người vừa nghe liền sáng tỏ, lập tức xemcôlà người chị

tốtđikiếm tiền nuôi emtrai.

Cẩn thận nghĩmộtchút, Phương Châm cảm thấy mình trước kiathậtđúng là người chị tốt, thậm chí là congáitốt. Vô luận ở tình huống nào cũng đem người nhà đặt vị trí đầu tiên. Cha mẹ từnhỏđến lớnđãgieo rắc quan niệm lớn phải nuôinhỏ, thế cho nên thời gian rất lâu nó liền ngấm vào trong đầu.côcảm thấy kiếm tiền cho em trai tiêu xài là chuyện phải làm, trong nhà cần dùng tiềncôđem tiền gởi ngânhàng cho họ cũng là chuyện nên làm.Họ

đều là người thân nhất củarcô,côđối với họ tốt, họ tự nhiên cũngsẽđối vớicôtốt.

Nhưng năm năm tù tộiđãlàm chocôhiểurõrất nhiều, quan trọng là ở bên trong nhìn rất nhiều nghe thấy cũng rất nhiều.mộtnhóm cáccôtrong nhà cũng có rất nhiều em trai emgái, vô tư vì nuôi dưỡng gia đình cũng cókhôngít.mộtngười vào saucôhai tháng vì muốn kiếm tiền mua nhà cho em trai, rồi tham ô tiền công ty, cuối cùng bị đem vào trong tù.

Nhìn thấynhiều Phương Châm cũng biết suy xét,côđột nhiên cảm thấy mình trả giá thời gian dài như vậy,khôngso đothậtsựcó ý nghĩa sao? Chỉ

sợkhôngnhìn thái độ người khác, liền xem thái độ cha mẹ đối vớicô, côtrước kiamộtnhiệt tâm nay cũng lạnhđi.

Lúc ở bên trong dường như là em traikhôngđến nhìncôqua lần nào, duy nhấtmộtlần là oán giậncôngồi tù hại cậukhôngcó tiền mua nhà. Sau khi ra tù liền càng kỳ quái hơn, dường nhưkhôngmuốncôtrở về nhà. Mặc kệ

cômoi tim moi phổi đối với họ như thế nào, rốt là họ mới là ngườimộtnhà,côchính làmộtngười dư thừa.

Mà con rối dư thừa cũng có lúc được dùng đến. Phương Châm ởcông ty vệ sinh làm việckhoảng nửa tháng, ngày đó khi tan caliền nhận được điện thoại của mẹ.nóihọđangởtrung tâm thành phố trong cửa hàng cao cấp mua https://thuviensach.vn

nhẫn, bởi vìtrênngười mangkhôngđủ tiền bị người tagiữ lại,khôngcho bọn họđi, muốn Phương Châm nhanh chóng đưa tiền qua.

Phương Châm nghe xong quả thực cảm thấykhôngrõ. Chưa nghenóicửa hàng nào có quy định này,khôngđủ tiền mua đồthìkhôngmua là được, giữ

ngườicó ích lợi gì? Nhưng trong điện thoạikhôngthểnóitỉ mỉ, mẹcôchỉnóivài câu liền cúp điện thoại, chỉ liên tục hối thúccôđiqua đưa tiền chuộc người.

Phương Châm vội vàng thay đồng phục liền chạy đến "Cứu người", lên xe buýt mới pháthiệnmẹcôvậy mà lại đếnquảng trường Thâm Lam. Chỗ kia hoàn toànkhôngphải chỗ gia đình họ có thể đến, côlàm saođivào trong đó?

Phương Châm vừa nghĩ đến Thâm Lam liềnsẽnghĩ tới Nghiêm Túc, nghĩ

đến Nghiêm Túc liềnkhôngmuốnđi. Nhưng mẹcôbị người ta giữ

lạikhôngthểkhôngđinhìn xem, kiên trì ngồi xe đến nơi, tìm vòng vòng rốt cuộc tại lầu bamộtcủa hàng đá quý tìm được,mộtnhà họđangxem nhẫn kim cương. (!!!!!)

Phương Châm đứng cửa cửa hàng đá quý đảo mắt sang, pháthiệntrừ cha mẹcôvà em trai, còn cómộtcôgáixa lạ trẻ tuổi. Nàng lập tức liền đoán đượccôgáinày chắc chắn là bạngáiem trai Jenny. Nhìnbộ dáng mấy người bọn họhoàn toànkhônggiống là bị người bộ dạng bị người giữ lại, mặt đầy vui sướng chọn chọn lựa lựa, căn bản chính là vẻ mặt tính toán muamộthai cái gì đó về.

Tình cảnh này làm Phương Châm nổi giận, quay đầu muốnđi. Đúng lúc này người em traikhông biết cố gắng kia củacômắt sắc nhìn thấycô, lập tức mang vẻ mặt tươi cười chạy tới cửa, lôi kéocôđivào: "Tốt tốt, chịanhđến, Jenny em yên tâm, chị anhcó tiền, mọi thứchỗ này em tùy ý chọn, em muốn cái nào chịanhđềusẽmua cho em."

Jenny kia cũngkhôngngốc, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Chịanhthậthào phóng như vậy?"

https://thuviensach.vn

"Đó là đương nhiên, chịanhtừnhỏđến lớn thươnganhnhất,anhmuốn cái gì chị đềusẽcho."

Trước kia Phương Châm quảthậtngốc như vậy, em trai muốn cái gì chỉ

cần mở miệng, liềnkhôngcókhôngcho. Nhưng bây giờcôkhôngngốc vậy nữa,côcũng học được thông minh, hiểu được để đường lui cho mình.

Nếutrênđời nàykhôngngười nào nguyện ý làm đường lui chocô,côliền chỉ

có thể dựa vào chính mình.

Vì thế người chị tốt tuyệt vời đầu tiên vùng vẫy đẩy tay em trai ra, ngay sau đó lạnh lùngnói: “Tôikhôngcó tiền, đừng tìm tôi.”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 27: Dạy dỗ

Khuôn mặt Phương mẹ liền biến sắc, lúng túng cười cười với Jenny, sau đó kéo Phương Châm quamộtbênnóinhỏ.

"côlàm sao lạikhôngcó tiền?côđềuđilàm ba tháng, còn chưa kiếm được tiền?"

"Ba tháng này em trai có kiếm được bao nhiêu tiềnkhông?"

Phương mẹ sửng sốt,rõràng làkhônghiểucongáiđangchỉ cái gì: "Em traicôvừa mới tốt nghiệp đại học, nó có thể kiếm bao nhiêu tiền?"

"Nó tốt nghiệp đại học còn kiếmkhôngđược bao nhiêu tiền, conmộtngười vừa ra tù, làm sao có khả năng kiếm được nhiều tiền?"

"Công việc trước kia củacôkhôngphải rất tốt sao, bằng cấpcôlại cao, lúc trước trong nhà cũng là phíkhôngít tiền chocôhọc đại học."

Phương Châm rất muốn cùng mẹ già tính toán sổ sách, nhưng nghĩđangở

nơi đông người nênkhôngnói, chỉnóivào trọng điểm: "Người có tiền ánkhôngvào được công ty lớn, công tynhỏcũngsẽkhôngnhận. Bằng cấp cao cũng vô dụng,hiệntại con chỉ có thể làm việc ở vệ sinh công ty."

"Công ty vệ sinh cũng có thể kiếm tiền nha,côcũngđãlàm ba tháng, ít nhiều cũng để dành chút tiềnđi. Cho mẹ mượn dùng trước. Lần đầu mua đồ

cho bạngáiem traicô, chúng ta tốt xấu gì cũng phải mua cho người ta cái nhẫn nha, nếukhôngem traicôlàm sao có thể cưới được vợ?

https://thuviensach.vn

Nếukhôngphảicôngồi tù, bây giờ căn hộnhỏcũngkhôngthể mua cho em traicô."

Phương Châm đột nhiên tức giận vô cùng.côbình thường cũng là người có tính tình tốt, sau khi ra tù càngmộtlòng muốn làm việc tốt giúp đỡ mọi người, có thểkhôngtranh chấp giành giật với người khácthìliềnkhông.

Nhưng hôm nay nhìn cha mẹ nângJenny kia trong lòng bàn tay, chính mình congáiruột thịt ngoài đòi tiềnthìmộtcâu quan tâm cũngkhôngcó, tính nhẫn nhịn từ trong xương củacôcũng nhịnkhôngđượckhôngmuốn ló đầu.

"Mẹ, em trai muốn cưới vợ phải dựa vào chính nócố gắng. Đàn ông mua nhà mua xe phải dựa vào chính mình, dùkhôngcũng là dựa vào cha mẹ, nào có chuyện dựa vào ngườichị như con. Con cũngkhôngnhàkhôngxe, cho dù có tiền con cũng phải mua cho mình, làm sao có thể mua cho nó?

Nócũngkhôngphải do con sinh."

"Phương Châm,cônóilời này là có ý gì?" Phương mẹ trừng hai mắt,rõlà muốn nổi giận.

"Con lànóithật. Nó cũngđãtrưởng thành, cưới vợ phải dựa vào cố gắng của chính mình,khôngthể cứ nghĩ muốn dựa vào con. Ngay cả cha mẹ

đềukhôngcó cách nào cho nó, con làm sao có khả năng."

"Được rồi được rồi,côđừngnóinhững chuyện kia có được haykhông. Bây giờcôkhôngmua nhà cho nó, bảocô cho mượn ít tiền mua cho Jenny cái nhẫn kim cương, làm saocônhiều lời như vậy?"

Phương mẹ vừanóivừa đẩy Phương Châm, thậm chí muốn thò tay vào giỏ xáchcôđể lấy ví tiền. Phương Châm cũngkhôngngăn bà, tùy ý bà lục lọi đồ đạc mình. Dù sao trong vícôtổng cộng chỉ có 200, cùng lắmthìđưa hết cho bà.

Ngay lúc mẹcôđang“bận việc”, Phương Châm quan sát cửa hàngđá quýmộtchút. Vừa nhìn trang trí ở đâycôchỉ biết chỗ này đồkhôngrẻ, căn https://thuviensach.vn

bảnkhôngphải là chỗ loại gia đình như bọn họ nên đến. Huống chi cửa hàng này còn mở trongQuảng trường Thâm Lam, tiền thuê so bên ngoài đắt hơn rất nhiều. Lông cừutừtrênmìnhcừu, đồ vật tương tự ở chỗ này khẳng định so bên ngoài đắt hơn vài lần.

Vì thế Phương Châm khuyên mẹ mình: "Đừng mua ở chỗ này, muốn muathìđổi chỗ khác, đồ ở chỗ này so bên ngoài đắt hơn."

"côbiết cái gì, chính là phải mua ở chỗ này, mới có thể diện. Tôivới bacômang theo hai vạn, kết quả đồ chỗ này ít nhất cũng đến ba bốn vạn, cònnhỏđến cơ hồ làkhôngnhìn thấy. Rốt cuộctrênngườicôcó bao nhiêu đều lấy rađi."

"Con chỉ mang theo 200."

"Cái gì, 200,khôngphải tôi bảocômang nhiều ít tiền sao?"

"Connói, conkhôngcó tiền."

Phương mẹ chỉ thấy trước mắt choáng váng, theo bản năng cảm thấy hôm nay khôngthể mua được. Tức giận trong lòng liền nhịnkhôngđược hất lêntrênngười congái: "côlàm sao lạikhôngcó tiền, ba tháng này tiền lươngcôđều tiêu vào chỗ nào?"

"Tiền thuê phòng ăn cơm xe cộ, công ty vệ sinhkhôngcó bao nhiêu tiền, đều xài gần hết. Đặc biệt là tiền thuê nhà,mộtlần đưa nửa năm, người ta vừa mở miệng liền đòi tiềnmộtnăm, conxin nửa ngày mới để con nộp nửa năm."

Phương Châmkhôngđề cập đến chuyện làm người hầu ở nhà Anderson với Nghiêm gia.

Phương mẹ lập tức bắt được trọng điểm trong lờicô: "Thuê phòng,côlàm sao lại thuê phòng ở? Bây giờ tiền thuê phòng quá đắt."

"Vậy con nên nghỉ ngơi ở đâu, trong nhà có chỗ cho con ở sao?"

https://thuviensach.vn

Phương mẹ lập tức nghẹn lời. Vốn là Phương Châm ra tù về nhà ở vài ngày, kết quả con trai náo loạn mỗi ngày, bà liền trông mong congáichuyển ra ngoài ở. Lúc ấy bàmộtlòng chỉ nghĩ thỏa mãn con trai,khôngsuy tính qua vẫn đề tiền thuê chỗ ở. Sau này lúc Phương Châm tìm được công việc chuyển ra ngoài, bà cũngkhônghỏi quamộttiếng, cũngkhôngbiết rốt cuộccôđanglàm gì. Bà đối vớicôcongáinày chưa bao giờ để trong lòng, lúc cònnhỏkhôngquan tâm thành tích củacô, trưởng thành cũngkhôngquan tâm hoàn cảnh công việc củacô. Đối với bà mànóicongáilàm gì cũngkhôngquan trọng, quan trọng là có thể kiếm tiền.

Nhưng bây giờmộtvòng tuần hoàn đặt trước mặt bà, congáikhôngở nhà liền phải thuê phòng ở, thuê phòng ở liền tốn nhiều tiền. Nhưng bây giờ

đem congáivề nhà ởrõ ràng làkhôngthể. Bởi vìhiệntại, Jenny ở trong nhà bà,côchiếm phòng vốn là của Phương Châm, trong nhàđãkhôngcòn chỗ dư

thừa chocô.

nóitới chỗ này liền cứng họng rồi, Phương mẹkhôngnghĩ ra còn có cách gì ép congáiphải bỏ tiền ra. Trong tiềm thức bà cảm thấy lấy tính cách của congáichắc chắnsẽkhôngnhẵn túi, nhưng trước kia muốn cho bao nhiêu congáicho bấy nhiêu lập tức thay đổi tính tình,mộtmựcnóikhôngcó tiền bà cũngkhôngcó cách nào.

Phương Châm thấy mẹ mìnhkhôngnóilời nào, từ trong tay bà cầm lấy ví tiền muốn rời khỏi: "Conđitrước, con còn có chuyện."

Phương mẹ còn chưa phản ứng kịp, em traiPhương Pháp lại gấp đến độ

vọt tới: "Chị, chịkhôngthểđi. Chị muốnđicũng được, đem thẻ ngân hàng của chị để lại."

"Thẻ ngân hàng của tôi dựa vào đâu phải đưa cho cậu?"

Hôm nay Phương Pháp lần đầu ở chỗ chịgáivấp phải ngăn trở, hơn nữa lại là trước mặt bạngái. Trong lòng cậu hiển nhiên là thập phầnkhôngthoải https://thuviensach.vn

mái, giọngnóilập tức trở nên có chút ngang ngược: "Chị là chị tôi, chị muốn cho cũng phải cho,khôngmuốn cho cũng phải cho."

Phương Châm chưa từng nghĩ bộ mặtthậtcủa em trai lại là như

vậy.côlười phản ứng vớicậu, xoay người muốnđi. Phương Pháp thấy sốt ruột, giơ tay kéocôlại, sức lực của Phương Châmkhônglớn bằng cậu, bị cậu kéo lảo đảo lùivề phía sau. Phương Pháp cũng mặc kệ chịgáicó thể đứng vững haykhông, giật lấy ví tiền trong taycôlật đến ngăn để thẻ,khôngcó mật khẩukhônglấy được tiền, cho nên cậu đặt thẻ lêntrênquầy hàng,nóivới Phương Châm: “Chị, cho em mật khẩu.”

Phương Châm tức giận đếnnóikhôngra lời, lạnh lùngnói: “Thẻ cho cậu, tôiđibáo mất giấy tờ, tiền bên trong cậu đừng nghĩ đụng đượcmộtđồng.”

Phương Pháp lập tức nhảy cẫng lên, xông đến nắm quần áo Phương Châm túm cả ngườicôlại. Phương Châm vùng vẫy muốn đẩy cậu ra, nhưng đẩy mấy lần cũngkhôngđược. Cuối cùng bị cậu đẩy đến trước quầy hàng.

Phương Pháp chỉ vào thẻ ngân hàng trước mặtnói: “Nhanhmộtchút, cho em mật khẩu.”

Phương cha có chút nhìnkhôngđược,đitới khuyên con trai:”Con làm cái gì vậy, có gì từ từnói.”

“Chịkhôngchịu cho con tiền, còn muốn connóitừ từ. Hôm nay con phải mua nhẫn cho Jenny, chị lại như thế, có tiền cũngkhôngcho con,khôngbiết xấu hổ.” (=.=’’’’)

Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều mang vẻ mặt kinh hãi, họthậtkhôngngờ bây giờ còn có loại ngườikhôngbiết xấu hổ như vậy,nóira lờinóiđáng ăn đòn như vậy, vốn là lúc cả nhà này đến họđãthấykhôngổn,khôngnóicách ăn mặc của họ, chính lànóichuyện cũng vô cùng lỗi thời quê mùa. Cửa hàng này kinh doanh đá quý tốt nhất,khôngphải https://thuviensach.vn

đại gia giàu cóthìcũng là công tử tiểu thư lắm tiền, ngay cả cán bộ lãnh đạo cũng ít đặt chân vào chỗ này.

Kết quả gia đình này sau khi đếnkhôngmua nổi đồthìcũng thôi, còn tranh cãi trước mặt mọi người, nữ nhân viên chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn họ đều nhìnkhôngnổi, nhịnkhôngđượcnóivới Phương Châm: “Tiểu thư, có muốn tôi báo cảnh sát giúpcôhaykhông?”

Mặc dù Phương Châm cảm thấy bẽ mặt nhưng cũngkhôngtới nỗi phải báo cảnh sát, suy nghĩmộtchút chỉ lắc lắc đầumộtcái. Phương Pháp liền nhân cơ hội đem thẻ ngân hàng đẩy đến trước mặtcô: “Chị nhanh lênmộtchút, nhanh đưa mật khẩu.”

Vẻ mặt của Jenny ở bên cạnh cũngkhôngtốt lắm,mộthồi xanhmộthồi trắng, bạn trainóimuốn mua nhẫn chocô,côrất là vui sướng, nhưng mà lại dùng cách thức ngang tàng này ép buộc chịgáibỏ tiền ra, làm trong lòng Jennythậtkhinh thường Phương Pháp.côđangmuốn mở miệngnóikhôngcần mua nữa,thìđãnghe ngoài cửa tiệm đá quý vang lên giọngnóilạnh lùng:

“côgái, tôi khuyêncô, loại con trai thích ăn cơm chùa như vậy vẫn đừng nên cần là tốt hơn.”

Lời này lànóivới Jenny,côlập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấymột người đàn ông mặt mày tuấn tú phong độ lãnh ngạo đứng ở đó, nét mặt điềm tĩnh nhìn tất cả xảy ra trước mắt.

Trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông kia, trái tim Jenny nhảy lên.

Ngoại trừcô, còn cómộtngười trái tim cũng đập mạnh lên.

Phương Châm bị ép mạnh lên tủ hàngkhôngthểđilên phía trước, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm màu sắc của các đá quýtrêncác loại trang sức lóe lên.côthậm chíkhôngcần ngẩng đầu nghe thấy giọngnóicũng liền biết người đến là ai.

https://thuviensach.vn

Quảng trường Thâm Lam là địa bàn của Nghiêm Túc,anhxuấthiệnở đây cũngkhôngcó gì là kỳ quái. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại vào lúccôlúng túng khó xử như vậy. Phương Châm cúi đầukhôngmuốn nhìnanh,côcảm giác mình quả thựckhôngcó cách nào đối mặt với Nghiêm Túc.

Phương Pháp vừa nghe đối phươngnóivậy, giận đến máu muốn tuôn trào:

“anhnóingười nào ăn cơm chùa.”

“Đương nhiên là người đến chiếc nhẫn cũng muakhôngnổi, người đàn ông chỉ có thể dựa vào cướp đoạt của phụ nữ.” Giọngnóingạo mạn vẻ mặt lạnh nhạt, Nghiêm Túc quét mắt nhìn Phương Phápmộtcái, quay đầu lại nhìn Jenny: “Nếu tôi làcô, nhất địnhsẽkhôngqua lại với loại đàn ông này.

Tất cả bản lãnh củaanhta chỉ là áp chế chịgáimình, liên tiếp ép buộc đối phương cho tiền, tính tiền choanhta. Loại đàn ông như vậykhôngđáng tin, bởi chịgáianhta kiếm nhiều tiền cũngkhôngthỏa mãn được nhu cầu củaanhta. Hơn nữamộtngày nào đó chịgáianhta cũngsẽkết hôn có con, đến lúc đó càngkhôngcó khả năng có tiền dư thừa để nuôianhta.côgái,mộtngười đàn ôngkhôngkiếm được tiền chỉ có thể nhờ cậy trong nhàthìkhôngnên lấy, đây là lời khuyênthậtlòng của tôi chocô.”

Jenny vốn là trong lòng còn bất mãn với Phương Pháp, vừa nghe Nghiêm Túcnóivậy càng thêm xem thường Phương Pháp, lúc này liền xách ví muốnđi. Phương Pháp vội giơ tay kéocôlại, Jenny lại đẩy tay cậu ra, lạnh lùng tặng cậumộtcâu: “thậtxin lỗi, tôi nghĩ chúng takhôngthích hợp.”

Tình huống đột ngột thay đổi, Phương Pháp ngẩn người ra nhìn. Cậu đứng tại chỗ trơ mắt nhìn Jennyđi, trong lòng cómộtcơn tức giậnkhôngthể

nào dằn xuống được,khôngnóimộtlời giơ ra quả đấm liền hướng đến mặt Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc cũngkhôngnhượng bộ, giơ tay lên liền bắt được nắm đấm của Phương Pháp, bẻ ngược cánh tay Phương Phápmộtcái. Phương Pháp bị

https://thuviensach.vn

đau, theo bản năng xoay người. Nghiêm Túc nhân cơ hội nắm cổ áo cậu, nhấc cả người cậu lên.

*** *** ***

Phương Châm giật mình, vừa định bước lên khuyên hai câu, Nghiêm Túc thế nhưng lại thẳng tay mạnh mẽ ném Phương Pháp ra ngoài. (#.#) Hành lang rộng rãi trước cửa tiệm đá quý,mộtbóng người chợt xuấthiện, đập vào cột trụ giữa hành lang lại rơi xuốngtrênmặt sàn, cả người nằmtrênsànkhôngthể động đậy.

Lần này ngã rất mạnh, xương cốt cả người Phương Pháp dường như vụn vỡ. Cậu cũng là thanh niên khỏe mạnh trẻ tuổi, nhưng lúc bị Nghiêm Túc xách trong tay, cậu có cảm giác mình như làmộtcuộn vải,mộtchút sức chống cự cũngkhôngcó. Đối phương giết cậu cũng như giếtmộtcon kiến, sức lực kia dường như muốn lấy cái mạngnhỏcủa cậu.

Phương Pháp gụctrênmặt sànkhôngdậy nổi, cha mẹ cậu lập tức chạy tới.

Phương mẹ nhất thời tức giận kêu gào muốn gọi cảnh sát. Phương Pháp được đỡ dậy vừa ho khan vừa phụ họa: “Đúng, tôi phải báo cảnh sát, tôikhôngtin cảnh sátsẽbao che choanh. Trong cửa hàng có camera, tôi muốnanhphải bồi thường đến táng gia bại sản!”

Mặc dù Phương Pháp lỗ mãng nhưng cũngkhôngngốc, cậu nhìn Nghiêm Túc quần áo có giá trịkhôngrẻ, giơ tay nhấc chân cũng lộ vẻ quý khí, trong lòng liền biết là người có tiền.đãbiếtthìkhôngthể chịu đau khổ

suông,khônglấy mấy trăm vạn củaanhthìthậtkhôngđược.

Phương Châm đứng ở đó đối mặt với trò cười nàykhôngbiết nênnóigì mới tốt. Chuyện vừa rồi hiển nhiên là lỗi của Phương Pháp, nhưng quảthậtNghiêm Túc ra tay cũng quá nặng.côkhôngcó cách nào bỏ qua tình thân mànóichuyện giúp Nghiêm Túc, nhưng cũngkhôngcó cách nào diễn trò như cha mẹ đứng bên em trai.

https://thuviensach.vn

côchỉ có thể lựa chọn im lặng, hơn nữa cảm thấysựim lặng này làmcôtương đối khó chịu.

Nghiêm Túc đối với Phương Phápđangkêu gào cũngkhôngthèm để ý, chỉ

chỉ tay lên trần nhàtrênđầu: “Cậunóiđúng, mỗi cửa hàng ở đây đều được trang bị camera,mộtmàn vừa rồi tôi nghĩ chắc chắnđãbị thu lại toàn bộ.

Chúng ta có thể đem cho cảnh sát xem, tin tưởng cảnh sátsẽcó phán đoán của mình.mộtngười mạnh mẽ ép chịgáimình tính tiền cho mình hơn nữa còn muốn đánh người khác, tôi nghĩ cảnh sátsẽphán xét công bằng.”

Phương Châm lập tức hiểurõ, cho dù nháo đến Cục cảnh sát, em trai cũngkhôngđòi được gì tốt. Bởi vì cậu chủ động đánh người, Nghiêm Túc chỉ là phòng vệ, cho dù đánh cậu cũng chỉ là phòng vệ quá mức, lấy tài lực cùng quyền thế của Nghiêm gia, nhà họ căn bản làkhôngthể nào đấu được.

Nghiêm Túc hiển nhiên làđangỷ thế hiếp người, nhưng Phương Châm đối với hành động củaanhkhôngcó cách nào chỉ tríchmộtcâu. Người nhà mìnhkhôngchính trực ngay thẳng,khôngthể trách người ta lợi dụng sơ hở để

ức hiếp.

Hai mắtcôgắt gao nhìn Nghiêm Túc, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Nghiêm Túc muốn làm bộkhôngnhìn thấy Phương Châm, nhưng làm thế

nào cũngkhôngthểkhôngchú ý đếncô.anhvốn là đến đây có việc, ngoài ý muốn gặp đượcmộtmàn Phương Châm bị ép buộc, theo bản năng ra tay giúp đỡ. Nhưng bây giờanhđánh em traicô, dường như lại làm lòng củacôbị

tổn thương. Nhìn vẻ mặtcôđầy uất ức khó chịu, trong lòng nhịnkhôngđược thở dài.

khôngphảianhvì Phương Châm mà thở dài, mà là có chút bực mình vì mình mềm lòng.rõràng muốn đemcôgáinày xem nhưmộttrang giấy, nhưng cuối cùng vẫnkhôngthể hoàn toàn bayđi. Bởi vìanhpháthiện, mặc dù bay https://thuviensach.vn

qua vài trang nhưng Phương Châm vẫn có thể xuấthiệnở trang kế tiếp, thậm chí là mỗimộttrang sau này.anhvàcôgáinày nhất địnhkhôngphânrõđược.

Nghiêm Túc suy nghĩmộtchútkhôngcó ép sát từng bước nữa,anhđiđến tủ

hàng gần nhất, đưa tay vào quầy tùy tiện cầm hộp trang sứcđira. Trong hộp đựngmộtchiếc nhẫn, viên đá khảm ởtrênít nhất làmộtcara trở lên. Trong cửa hàng ghi giá ba mươi vạn, đem ra ngoài ít nhất có thể bán được mười mấy vạn trở lại.

“Ba”mộttiếng,anhđóng lại hộp nhẫn,đitới trước mặt Phương Pháp đưa cái hộp tới: “Chọnmộttrong hai,một, cầm nó vàđi. Hai, gọi điện thoại cho cảnh sát.mộtmình cậu tự chọn.”

Phương Pháp vừa thấy cái hộp kia hai mắt liền sáng lên, những thứ này đắt đến dọa chết người, tùy tiện lấymộtcái đều có thể làm choanhphát tài.

Bị người ta némmộtcáithìcó là gì, nếu cho cậu thêm mấy thứ, cho dù để cậu làm bao cát cho Nghiêm Túc đánhmộttrận cậu cũng bằng lòng.

Cậu lập tức đổi sắc mặt, hớn hở giơ tay cầm lấy cái hộp. Kết quả còn chưa đụng đến cái hộp liền bị Phương Châm giơ tay đẩy tay cậu: “Phương Pháp, cái nàykhôngthể lấy.

“Chị biết cái gì, đây là người ta bồi thường cho tôi, sao tôi lạikhôngthể

lấy.” Phương Pháp tức đến giậm chân, mặc dù cả người đau đến muốn chết, nhưng vẫn đẩy Phương Châm ra, cầm lấy hộp nhẫn kia liền chạy ra ngoài.

Phương cha và Phương mẹ cũng vội vàng chạy theo, Phương mẹ bước ra ngoài mấy bước còn quay đầu lại trừng mắt nhìn congáimộtcái, trong mắt đầykhônghài lòng.

Cửa hàng đá quý vốn náo nhiệt lập tức liền vắng tanh, người nhà họ

Phươngđigần nhưkhôngcònmộtmống, chỉ chừamộtmình Phương Châm đỏ

mặt đứng ở đó, hậnkhôngthể chui đào lỗ mà chui vào.

https://thuviensach.vn

côở trước mặt Nghiêm Túc có thểnóilàkhôngcó tôn nghiêm, hôm nay cả

nhà lại khiếncôở trước mặtanhmất hết tất cả mặt mũi. Cha mềm yếu, mẹ

ngang ngược còn có em trai tham lam, bao gồmcô– người chị vô năng (khôngcó năng lực), đoán là cả nhà họ ở trong mắt Nghiêm Túc chính là trò cười lớn nhất lịch sửđi.

côrất muốnkhôngquản tất cả lập tức lao ra ngoài, nhưng đôi chân nặng trịch làm thê snào cũngkhôngdi chuyển được. Nghiêm Túc nhìn bộ dạng này củacôvừa đau lòng vừa tức giận, đí đến trước quầy cầm thẻ ngân hàng của Phương Châm, kéo taycôđivào trong.

Cửa hàng đá quý có phòng dành cho khách quý, sau khianhdẫn theo Phương Châm vào liền bảo nhân viên đưa hai cốc trà, sau đó yên lặng ngồi vớicôkhôngnóilời nào.khôngkhí trong phòng có chút ngưng trọng, Nghiêm Túc lặng lẽ cầm giỏ Phương Châm, tìm ví tiền củacôđút thẻ ngân hàng vào, sau đó đem giỏ xách trở lại chỗ cũ bên ngườicô.

Mãi đến lúc này Phương Châm mới lên tiếng.côthu lại phiền muộn trong lòngnóivới Nghiêm Túc: “Hôm nay, cám ơnanh.”

“Đừng khách sáo.” Nghiêm Túc nghĩmộtchút lại thêmmộtcâu, “Hi vọngcôkhôngtrách tôi nhiều chuyện.”

“không, là em trai tôikhônghiểu chuyện.”

“Trẻ con đều như vậy, Vương Tử cũng gây cho tôikhôngít phiền toái.”

“khônggiống nhau, Vương Tử mới năm tuổi, em trai tôi năm nayđãsắp hai mươi lăm rồi.”o.0

“Người lớn rất che chở connhỏ, cho dù mấy tuổi cũng đều xem như là đứa bé. Mặc dù thân thể cậu ấy cao lớn nhưng suy nghĩ mãi vẫn chưa trưởng thành.”

https://thuviensach.vn

Phương Châm vốn nghĩ Nghiêm Túcsẽtrách mắng em traicômấy câu,khôngngờanhlại nghiêm túc phân tích vấn đề vớicô.cômở to hai mắt có chút nghi ngờ nhìn Nghiêm Túc, chỉ thấy đối phương mỉm cười vớicô:

“Chuyệnđãqua, đừng suy nghĩ nữa, xem nhưkhôngcó phát sinhđi.”

Bây giờthìcũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là, chiếc nhẫn kia...

“anhkhôngnên đem chiếc nhẫn cho nó,anhcũngnói, suy nghĩ của nókhôngchín chắn, cầm đồ quý giá như vậy, tôi sợ nósẽ...”

“Có cha mẹcôtrông cậu ta,sẽkhôngcó vẫn đề lớn gì. Mặc dù chiếc nhẫn kia đắt, nhưng muốn bánđicũngkhôngdễ. Mười mấy vạn thôi, ở thành phố

này cũngkhônglàm được cái gì. Hơn nữa, tôi ra tay quảthậtmạnh, coi như là bồi thường tiền thuốc thang cho cậu tađi.”

Mười mấy vạn đối với Nghiêm Túc mànóilànhỏđếnkhôngthểnhỏđược nữa, nhưng ở nhà họ Phương lại làmộtkhoản tiền lớn phi nghĩa. Có thể cha mẹsẽđem nóđimua nhà, cũng có thểsẽmua cho em trai chiếc xe. Tóm lại, Nghiêm Túckhôngbiết số tiền kia đối với nhà bọn họ có ý nghĩa như thế

nào, nhưng trong chốc lát Phương Châm cũngkhôngthể giải thíchrõràng choanh,côchỉ cảm thấy mình giống như là nợ Nghiêm Túcmộtcái nhân tìnhthậtlớn.

Nghiêm Túc nhìncôcúi đầukhôngnóilời nào, cũng biếtcôchắc chắn lại suy nghĩ lung tung trong đầu. Phụ nữ đều là như vậy, trời sinh nhạy cảm lại suy nghĩ nhiều, đàn ông xem chuyệnnhỏnhư hạt đậu, ở trong lòng cáccôcũngsẽlớn hơn vô số lần. Chuyện Phương Pháp,anhuống xong cốc trà liền quên rồi, nhưng Phương Pháp phải nhớ hơnmộttuần lễ.

Nghiêm Túc bưng cốc trà trước mặt lên cho Phương Châm: “Được rồi, uốngmộtngụm, tôinóirồi, chuyệnđãqua cũng đừng nghĩ nhiều. Em traicôlà người trưởng thành, cuộc đời cậu ta nên do cậu ta chịu trách nhiệm.

https://thuviensach.vn

Dùcôthay cậu ta lên kế hoạch tỉ mỉ thế nào cũngkhôngthể thay cậu ta sống, đúngkhông?”

Phương Châm cầm lấy cốc trà khẽ kéo khóe miệng, cười có vẻ miễn cưỡng. Nước trà ấm áp trong cốc tỏa mùi hương thơm ngát,cônhẹnhàng lay động cốc ngửi mùi hương thom ngát, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó,cônhấpmộtngụm trà, đứng lên tạm biệt Nghiêm Túc: “Chuyện hôm nay cám ơnanh. Tôi phải về.”

“Đừng gấp, giúp tôimộtviệc.”

Phương Châmkhônghiểu nháy mắt mấy cái, dột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Nghiêm Túc đương nhiênkhôngphải vìcômới đến đây, tuy Thâm Lam là địa bàn củaanhta nhưnganhta cũngsẽkhôngđi thị sát tình hình kinh doanh của mỗi cửa hàng, dù sao sở hữu cửa hàng cũngkhôngphảianhta,anhta chỉ cho thuê mặt bằng.anhta đến đây hẳn là để

mua đồ, cửa hàng đá quý, đàn ông đến đây chỉ cómộtkhả năng.

“Muốn tôi giúp chọn quà sao, là tặng cho phụ nữ?”

Nghiêm Túc cũng đứng lên, hai tay đút vào túi quần,nói: “Đúng là cho phụ nữ. Hai ngày nữa sinh nhật bà nội tôi, tôi muốn đặt quà cho bà ở đây.”

Phương Châm bật cười: “Vậy cũngkhôngcần tôi giúp đỡđi.”

“Ngườicôgiúpkhôngphải là tôi, là Vương Tử. Thằng bé hiếu thuận muốn mua quà cho bà cố,khôngbiết nên chọn cái gì, muốn tìmcôgóp ý.”

“Vương Tử cũng đến sao?”

Nghiêm Túc chỉ chỉtrênđỉnh đầu: “Ở phòng làm việc. Thằng bé rất nhớcô.”

“thậtxin lỗi, chuyện lần trước là tôikhôngtốt.”

https://thuviensach.vn

“côđangnóivề chuyện gì?”

Nghiêm Túc vừanóivừa nhích tới gần cạnh Phương Châm,anhtừtrêncao nhìn xuống đối phương, trong đôi mắt đen cất chứa phiền muộn khó có thểnóithành lời. Phương Châm nhìn ánh mắt kia, thoáng cái liền hiểu được ý tứ củaanh.rõràng cái gìanhcũngkhôngnói, nhưngcôlại hiểu.

Nghiêm Túc nhìn chằm chằm vẻ mặt củacôtrong chốc lát, pháthiệnvẻ

mặtcôthay đổi, cũng biếtcôtiếp thu được ám hiệu của mình.anhvẫn cảm thấy Phương Châmđikhôngphải là chuyện Vương Tử té bị thương, ít nhất cũngkhôngphải là vì chuyện đó, cái ngoài ý muốn kia có lẽ mới là, thậm chí đêm hôm đó tất cả chuyện phát sinh ở quán bar mới là nguyên nhân cuối cùng.

Phương Châm bị ánh mắt trực tiếp của đối phương làmcôkhó chịu, lặng lẽ quay đầuđi.thậtrathìcôcũng muốn quên tất cả phát sinh ở quán bar đêm đó. Ngày đó mặc dùcôuống say nhưng cũngkhôngcó nghĩacôcái gì cũngkhôngcó nhớ. Thực ra, mọi việc đêm đó dường như khắc sâu vào trong đầucô,mỗi khicôởmộtmình nósẽlơ đãng xuấthiện.

Mà mỗi lần nghĩ đến tình cảnh đó,côsẽtheo bản năng sờ môi.

Lucsmộtmình là như vậy, hôm nay, ngay trước mặt Nghiêm Túccôvẫn làm hành động giống như vậy.

Tất cả, đều bị Nghiêm Túc nhìn vào trong mắt.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 28: Nguy cơ

Ngày đó Phương Châmđichơi với Vương Tử đến rất muộn.

Đầu tiên dẫn cậuđichọn quà cho bà cố, hai người bỏ lại Nghiêm Túcđidạo từng cái góc của Thâm Lam,cuối cùng chọnmộtcái áo choàng lông dê kiểu dáng màu sắc đều thích hợp với người già. Lúc trả tiền, Vương Tử rất thành thục lấy thẻ ra cà, nhìn bộ dáng tuyệtkhônggiống lần đầu trả

tiền mua đồ.

Khó trách đứa trẻ này trưởng thành sớm, người lớn bên cạnh cậu tất cả

đềukhôngxem cậu như là đứa trẻ.

Mua xong đồ, Vương Tử cứng rắn kéo Phương Châmđiăn tối, bảo là muôn cảm ơncô. Lúc ăn cơm, Nghiêm Túc lần nữa trở thành vật trang trí, Vương Tử tuyệt đối là nhân vật chủ chốt. Cậu vénmộttúm tóc chỉ vào vết sẹo lên án: “Làm sao chị lạiđi? Vậy sau này em làm sao bây giờ.” (><)

“sẽkhôngsao, cậu đừng lo lắng.”

Vương Tử để tóc xuống bĩu môi: “Nếu như tương lai emkhôngtìm vợ

được, chị nhất định phải chịu trách nhiệm.” -.- -.- -.-

Phương Châmthậtkhôngcòn gì đểnói, nhìn bộ dáng nghiêm trang của Vương Tử muốn cười màkhôngthể cười, chỉ có thể vờ nghiêm túc gật đầumộtcái.

Sau khi ba người ăn cơm xong, Nghiêm Túc lái xe đưa Phương Châm về, Vương Tử choimộtngàyđãmệt, vừa lên xe liền ngủ nghiêng ngả.

https://thuviensach.vn

Phương Châm ngồi ở ghế sau cùng cậu, lặng lẽ giơ tay sờ vết sẹotrêntrán cậu.

khônglớn, hẳn làkhôngbao lâusẽhết. Nghiêm Túc từ trong kính thấy động tác của nàng,trênmặthiệnlênmộtnụ cười.anhnhìn Vương Tử hoàn toàn say ngủ, liền hỏi Phương Châm: “Người tập kíchcôở bệnh viện lần trước,côbiếtkhông?”

Phương Châmkhôngngờ đến chuyệnđãqua lâu như vậy mà Nghiêm Túc còn hỏi.côsuy nghĩmộtchút, lắc đầu: “khôngbiết.”

“Thấyrõmặt củaanhtakhông?”

“khôngcó. Chỉ nhớ làmộtngười đàn ông, khuôn mặtkhôngthấyrõ. Lúc đóanhta mặc đồ bảo vệ,trênđầu đội mũ, còn đeo kính râm. Hơn nữa chuyện xảy ra quá bất ngờ tôikhôngnhìnrõanhta như thế nào.”

“Nếu dẫnanhta đến trước mặtcô,côcó thể nhận raanhtakhông?”

“Cái này.....” Phương Châm cắn môi im lặng suy nghĩ trong chốc lát,

“Khó mànóiđược. nếu như hôm đó bắt đượcthìcó thể còn nhận ra.

Nhưngđãqua lâu như vậy, tôikhôngchắc lắm.”

“côcảm thấy người nọ biếtcôkhông?”

“khôngbiết. Nhưng tôi có cảm giác, hình nhưanhta cố ý đẩy tôi xuống cầu thang.”

Nghiêm Túc im lặngkhôngnói. Mấy ngày quaanhluôn suy nghĩmộtcái vấn đề, người tập kích Phương Châm hẳn làđangở bệnh viện, hoặc ít nhất cũng cùng bệnh viện có liên quan.anhbiếtrõ, hôm đó thang máy bệnh viện ngưng hoạt động làthật, cũng đoán được Phương Châmsẽđithang bộ. Nhìn bộ dáng củaanhtakhônggiống bỗng dưng nổi lòng tham cướp tiền, người https://thuviensach.vn

bình thườngsẽkhôngở bệnh viện ăn cướp, huống chi Phương Châmnóilàanhta cố ý, hiển nhiênanhtakhôngphải là muốn cướp tiền.

“Phương Châm,côcẩn thận nghĩ lại xem, hôm đó có chuyện đặc biệt gì xảy ra ở bệnh việjnkhông?”

Phương Châm dựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ. Từng màn từng màn chuyện xảy ra hôm đóhiệnlên trước mắt, từng chi tiếtrõràng đến có thể

nhìn thấy được. khoảng ba phút sau,cômở mắt: “khôngcó, trừ gặp phải hai người quen rathìkhôngcó chuyện gì khác.”

“Người quen.côchỉ Thẩm Khiên cùng mẹanhta?”

“Thẩm Khiênanhđãbiết, nhưng là người bên cạnhanhta hôm đókhôngphải mẹanhta.”

“Đó là người nào?”

Phương Châm nhìn ánh mắt thâm trầm của Nghiêm Túc trong kình, cười nhạtnói: “Đó là mẹ của La Thế.”

Cuộcnóichuyện đêm hôm đó cứ như vậy kết thúc trong lờinóikia.

Nghiêm Túckhônghỏi nữa, Phương Châm cũngkhôngnóinữa. Cho dù bên ngoài hai người xem như là bạn bè hòa nhã với nhau, chỉ cần vừa nhắc đến La Thế,khôngkhí liềnkhôngcó khả năng thoải mái nữa.

Sau khi Nghiêm Túc đưa Phương Châm đến nhà cũngkhôngcó vội vãđi, mà dõi mắt nhìncôlên lầu, mắt thấy đèn phòngcôsáng lên, lúc này mới quay đầu xe hướng về phía nhà mình. Sau khianhđưa Vương Tử về nhà liền vào phòng tắm tắm, vốn là muốnđingủ, nhưng là trở mình hai lầntrêngiường pháthiệnmình hoàn toànkhôngbuồn ngủ, liền gọi điện cho Lý Mặc ra ngoài uống rượu.

https://thuviensach.vn

Bọn họđiđến quàn Bar lần trướcanhđưa Phương Châm đến, Lý Mặc vừa thấyanhliền lắc đầunói: “Nghenói, lần trước cậu ở chỗ này “khai trai” rồi?

Làcôgài nhà nào may mắn như vậy....”

“Là Phương Châm.” Nghiêm Túc mở miệng cắt đứt suy đoán của Lý Mặc.

“Phương Châm? Chính làcôgáigầynhỏnhìn có chút yếu ớt kia. Sao cậuđiđâu cũng liền cáchkhôngđượccôấy. Lần trước ở bệnh viện cũng vậy, Mình nhìn ba người cứ như làmộtnhà ba người.”

“Mình vàcôấykhôngthể là ngườimộtnhà.”

Lý Mặc cầm chai rượu lên cụng với Nghiêm Túc: “Thế nào, ghét bỏ

người ta có tiền án, hay là nhà nghèokhôngxứng với cậu?”

“Nghèo đối với mìnhkhôngsao cả, người lớn trong nhà có thểsẽđể

ýmộtchút. Về phần có tiền án, chuyện này quảthậttương đối khó giải quyết, nhưng nếuthậtcoi trọng, giết người đối với mình cũngkhôngquan trọng.

Nhưng Phương Châmkhôngthể, tiền án kia là bởi vì mình mà có, dù mình tự tin như thế nào cũngkhôngthể cướimộtngười muốn giết mình về nhà.”

“Cậu còn nhớrõđiểm này? Mình nghĩ cậuđãsớm quên rồi. Nhìn cậu gần đâyđigần vớicôấy như vậy, mình cònđangsuy nghĩ cậu có phải uống nhầm thuốc haykhông, là ngại mạng mình quá dài hay là cảm thấy cuộc sống bình thản vô vị thiếu kích thích, cũngkhôngnên tìm người như thế vui đùa.”

Nghiêm Túc cầm chai rượu lên đổ vào miệng mìnhmộtngụm lớn:

“khôngphải là mìnhđangđùa,côấy cũngkhôngphải hàng hóa.”

“Vậy cậu nghiêm túc sao?”

“dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ.”

https://thuviensach.vn

Lý Mặc ngheanhnóikinh phậtkhôngnhịn được cười phá lên.anhkhônghỏi tình cảm Nghiêm Túc đối với Phương Châm nữa, mà gọimộtđống rượu mạnh, cười nhưkhôngcườinói: “Hôm nay Nghiêm thiếu gia muốn saymộtlần, mình liền liều mình theo cậu.”

Phương Châmkhôngnghĩ đến Nghiêm Túc đưacôvề xongsẽđiuống rượu.

Nhưng là sau khi vào nhàcôcũng rất muốn uốngmộtly. Gần đâykhôngbiết thế nào, mỗi lần tâm trạng buồn bựccôliền muốn uống rượu. DƯờng như từ

khi gặp mặt mẹ La Thế xong,côsẽluôn nhớ đến La Thế. nghĩ đến La Thếcôđặc biệt muốn saymộtlần.

Nhưng trong nhàkhôngcómộtmiếng rượu, trừ thức ăn với rượu gia vị

(dùng để nấu ăn).côrótmộtchút nếm thử, thấy mùi vịthậtkhôngtốt, chỉ có thể

đem đổ, rửa sạch chén. Sau đó ngồi xuống làm ổ trongmộtcái ghế salonnhỏ, ôm hai chânmộtmình ngẩn người.

Căn phòng hai mươi mấy thước vuông, đồ vật trong phòng vừa tìm là thấy ngay. Ánh mắt nàng từmộtgócnhỏchuyển tớimộtgócnhỏkhác, cuối cùng liền dừng ở tủ sáchnhỏtrong góc.

Chỗ đó đặtmộttúi giấy, màu trắng mộc mạc thanh nhã. Đó là mẹ La Thế

đưa chocô,cho tới bây giờcôcũng chưa mở ra xem qua.Lúc lấy nó bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là say rượu, lại đến Vương Tử xảy ra chuyện, rồi lại say rượu. Cả ngàycôvây quanh rượuthậtđãquên nó rồi.

Sau đó vì dọn nhà,lại thêm tìm việc làm, túi giấy này được đặt ởnóinào, bình thườngcôcũngkhôngđể ý, mãi đến hôm nay mới nhìn thấymộtlần nữa.

Tận trong tiềm thức, Phương Châm có chút sợ mở túi ra, sợ thấy đồ cũ

ngày trướcsẽnhịnkhôngđược mà khóc. Nhưng lúc nàycôkhôngcòn gì để

theo đuổi, nó là vật phát sáng trước mắt. Rốt cuộccôvẫn là nhịnkhôngđược, lấy túi mở ra nhìn.

https://thuviensach.vn

khôngdự đoán, trong túi cómộtvài đồ cũ trước kia. Là mấy quà tặngnhỏcôtặng cho La Thế.côlấy nó ra liền chú ý đến sâu trong túi cómộtcái hộp nhungnhỏ. Cái hộp kia nhìn rất tinh xảo, hẳn là hộp đựng đồ

trang sức đeo tay. Trước kiacôchưa từng thấy vật này, vừa thấy cũng có chút ngoài ý muốn.

côcầm lấy hộp mở ra, bên trong cómộtchiếc nhẫn khảm kim cương. Viên kim cương cũngkhôngquá lớn, khoảng chừng năm mươi phân, ở dưới ánh đèn liền lóe lên ánh sáng rực rỡ. Chiếc nhẫn là kiểu dáng cơ bản nhất, kinh điển chắc chắn, rất thích hợp đeo hàng ngày.

Cho dù Phương Châm có ngốc, trong nháy mắt nhìn thấy chiếc nhẫn cũng hiểu tất cả. Đây là chiếc nhẫn La Thế chuẩn bị cầu hôncô.mộttháng trước khianhqua đời, hai người họđidạo tiệm đá quý, lúc ấy La Thế muốn muamộtchiếc nhẫnkhôngkhác nó lắm, nhưng bị Phương Châm ngăn cản.

La Thế còn trẻ sáng lập ra Cự Hoa, cũng coi như có chút của cải. Nhưng lúc đó tài chính Cự Hoa xảy ra vấn đề, đứng trong nguy cơ, Phương Châmkhôngmuốnanhtiêu tiền vào chôkhôngcần thiết như vậy, cho nên ngănanhlại.

khôngnghĩ đếnanhvẫn là mua, mặc dù chiếc nhẫnkhôngđắt nhưng tâm ý rất nặng. Phương Châm cảm giác trái tim vốnđãyên bình của mình khi nhìn thấy chiếc nhẫn này vẫn là nhịnkhôngđược chua xót.

Hình dáng La Thế đều nhanh bị quên lãng trong trí nhớcô, có thể nhớ

cũng là chút thời gian hai người ở chungmộtchỗ. Nhưng hình dánganhcụ

thể thế nào Phương Châmthậtkhôngnhớ được.côcầm lấy chiếc nhẫn sửng sốt hồi lâu, mới nhớmộtquyển album.

Quyển album dầythậtdầymộttầng bụi, hình bên trong cũng có chút cũ.

Hình ảnh năm năm trước, bây giờ nhìn lại vừa ngây ngô vừa trẻ con. Trong https://thuviensach.vn

ảnh La Thế nhìn về phíacôkhẽ mỉm cười, thoạt nhìn đầy phấn chấn mạnh mẽ.

mộtngười trẻ tuổi thông mình đầy hứa hẹn như vậy, tại sao lại muốnđivào ngõ cụt đây?anhđềuđãchuẩn bị kết hôn vớicô, tại sao lại đột nhiênkhôngmuốn sống nữa?

Có phải năm năm trước còn xảy ra chuyện gìcôkhôngbiết haykhông?

Chẳng lẽ chuyện năm đó cóẩntình khác, làcôtrách lầm Nghiêm Túc?

Đêm hôm đó, Phương Châm nằmtrêngiường trằn trọc trở mình, cơ hồ là cả đêmkhôngchợp mắt. Đến sáng lúc rời giường,côbuộc mình đem hình ảnh Nghiêm Túc đá văng khỏi não. Từ hôm nay trởđi,côkhôngbao giờ

muốn gặp người đàn ông này,khôngmuốn cùng người đàn ông này có chút quan hệ nào.

cônhắc nhở bản thân mình như thế, lại lấy ra chiếc nhẫn La Thế để lại chocônhìn, cuối cùng vội vã rửa mặt thay đồ, điểm tâm cũngkhôngăn liền ra cửa chờ xeđilàm.

Nửa tháng kế tiếp, mỗi ngày Phương Châm trừđilàm chính làđihọc,mộtchút cũngkhôngđể cho bản thân rảnh rỗi.côkhôngcó ý định cả

đời làm vệ sinh, muốn đem nhặt lại chuyên ngành lúc trước. trước kia,côlàm phiên dịch vụn vặt cho người ta kiếm đượckhôngít, chỉ là năm năm trong tù kiến thức có chút bỏ hoang.cômuốn để tiềnđiđăng kí lớp học, thi lấy chứng nhận người phiên dịch.nóikhôngchừngmộtngày nào đó còn có cơ hộimộtlần nữa lượm lại vốn ban đầu, dựa vào chuyên ngành cũ để làm ra tiền cũngkhôngphảikhôngthể.

Phương Châm bận rộnkhôngcòn tâm tư mà nghĩ đến Nghiêm Túc.

Nhưngcôkhôngnghĩ

đếnkhôngcó

nghĩa

là

người

đàn

ông

nàysẽkhôngxuấthiệntrong cuộc sốngcô. Sau khi bận rộn suốt nửa tháng, https://thuviensach.vn

ngày nào đócôliền nhận được thông báo,nóiQuản lý muốn gặpcô, có lẽ là muốn điềucôđichỗ khác.

Phương Châmkhôngquan tâm Quản lý điềucôđến chỗ nào, bởi vì đối vớicômànóichỗ nào cũng giống nhau, vùi đầu làm việc là được. nhưng khicôđivào phòng làm việc của Quản lý, nghe đối phươngnóimuốn điềucôđến Quảng trường Thâm Lam, cả ngườicônhư bị sét đánh, ngẩn người tại chỗ.

Phương Châm nghĩ, đại khái là số mệnhđi, muốn trốn cũng trốnkhôngthoát.

cômuốn từ chối, nhưng nghe lờinóisau của Quản lý, cuối cùngcôlại bình tĩnh chấp nhận. Nếu trốnkhôngđượcthìliềnkhôngcần trốn nữa.côcùng Nghiêm Túcnóicho cùng cũngkhôngcó liên quan gì, thậm chí bạn bè cũngkhôngphải. Cho dù ngày ngày chạm mặt mỗi ngày chảo hỏi cũngkhôngthay đổi được gì.

Phư ơng Châmđãvút bỏ hai công việc, đối với công việc thứ ba này, cho dù thế nàocôcũngsẽkhôngđơn giản mà bỏ qua. Lạinóiđây là mẹ Từ Mỹ

Nghi giới thiệu cho, làm việc vài tháng lại bỏ, về tình về lý đềukhôngđược.

Quản lý nhìncômộtchút cũngkhôngcó tỏ vẻ vui sướng, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. phải biết là trong công ty có bao nhiều người ao ước muốn được điều đến Quảng trường Thâm Lam làm việc. Đặc biệt là nhữngcôgáicó vẻ thùy mị bởi vì trình độ học vấnkhôngcao tìmkhôngđược công việc vẻ vang mà làm việc ở đây, cáccôảo tưởng cómộtngày mìnhsẽcâu đượcmộtcon rùa vàng, từ đó bay lên làm phượng hoàng.

Công việc ở Quảng trường Thâm Lam là cơ hội vô cùng tốt. Trong đó đều là nam nam nữ nữ giàu có, khả năng câu được rùa vàng so với bên ngoài càng cao. Mặc dù người đàn ông có tiền nào có thể coi trongmộtngười vệ sinh, cáccôgáivẫn đọc tiểu thuyết thích ảo tưởng. Chỉ sợ

https://thuviensach.vn

là gảkhôngđược vào nhà giàu cóthìmỗi ngày ra vào trung tâm cao cấpthìcũng tốt nha.

Nhưng Phương Châm thoạt nhìn khá bình tĩnh, giống như là điềuđinơi bình thường khác, vẻ mặtkhôngchút khác lạ. Quản lý lập tức có vài phần hảo cảm vớicô, cảm thấy tố chất củacôthậtkhôngsai.

Phương Châm nghe xong Quản lý sắp xếp liềnđira ngoài thu dọn đồ đạc, sau đó có người đến đưacôđiQuảng trường Thâm Lam,mộtmặt cũngnóimộtchút về công việc vớicô, mặc khác là đưacôđilàm quen đồng nghiệp mới.

Phương Châm vừa thấy những đồng nghiệp kia liền biết vì sao mình được điều đến chỗ này. Thâm Lam cao cấpyêucầu cũng cao, nhân viên ở

đây tuổi cũngkhônglớn, tối đa là hơn ba mươi tuổi. Hơn nữa mặt mày đoan chính, thậm chí còn rất đẹp.

Bàn về dáng người, Phương Châm hơinhỏgầymộtchút, nhưng mặt mũi cũng hơn người, hơn nữacôtừng học đại học, khí chất cũng rất đoan chính, thoải mái màkhôngphóng khoáng. Ngườikhôngbiếtcôtừng ngồi tù đều tỏ ra đáng tiếc chocô.

Xem ra Quản lýđãsớm tính toán đưacôđiều đến đây, lúc trước phải tham gia đào tạo vài tháng. Bây giờ hết kỳ đào tạo liền điềucôđến đây. Vớicôở

chỗ nào làm việc cũng giống nhau, giống nhau là mặc đồng phục quét dọn vệ sinh toilet, tiền lương cũngkhônghơn nữa xu.

Đối vớicômànói, chỗ tốt khi điều đến đây làđilàm gần. Quảng trường Thâm Lam là trung tâm mua sắm, giao thông vô cùng thuận tiện.hiệntại, chỗcôở có tàu điện ngầm, ra cửađihai tuyến tàu điện ngầm, chừng mười phút là đến nơi muốn đến. Mỗi ngày thời giancôphung phítrênđường tiết kiệm đượcmộtgiờ so với trước, tiềnđilại cũng giảmđikhôngít. Trừ có chút lo https://thuviensach.vn

lắngsẽchạm mặt Nghiêm Túc ra,trêncăn bản lần này đổiđichỗ khác đối vớicômànóilà lợi nhiều hơn hại.

Hơn nữa muốn chạm mặt Nghiêm Túc cũngkhôngphải là chuyện dễ

dàng.

Hai lần đầucôđến Quảng trường Thâm Lam, sở dĩ gặp đượcanhtất xả đều có nguyên nhân. Lần đầu tiên là tay Tráng Tráng bị kẹt ở tay vị thang máy, Nghiêm Túc làm người phụ trách đương nhiên là phải ra mặt. Lần thứ hai là ở tiệm đá quý chuyện cũng alf do trùng hợp, chỗ đó tám đờicôcũngkhôngđến, đúng lúc Nghiêm Túc mua quà sinh nhật cho lão thái thái mà gặp.

Lão thái tháikhônglàm sinh nhật, Nghiêm Túc cũngsẽkhôngxuấthiện.

Hơn nữacôbắt đầu công việc ở chỗ này mới pháthiện, bình thườngcôkhôngđinhững cửa hàng hạng sang kia.côchủ yếu phụ trách công việc mấy phòng vệ sinh lầu hai lầu ba. Nghiêm Túc nhân vật lớn như vậy chắc làsẽkhôngđến nhà vệ sinh công cộng này, cho nên tỷ lệ bọn họ chạm mặt gần như bằngkhông.

Phương Châm ở Quảng trường Thâm Lam làm việcmộttháng, đừngnóilà Nghiêm Túc thậm chí đàn ông cũngkhônggặp mấy người. Lầu hai lầu ba chủ yếu là nữ trang, khách hàng cũng chủ yếu là phụ nữ, mỗi ngày Phương Châm nhìn thấy cũng là nhữngcôgáigiàu có ăn mặc sang trọng, gương mặt đẹp đẽ. Nhữngcôgáikia đều rất sang trọng,trênngười cũng cómộtmùi thơm nhàn nhạt. Mỗi khi cáccôđiqua, hai mắt Phương Châm theo bản năng dõi theo.

Nếukhôngcó giết Nghiêm Túc,thìhôm naycôcũng có thể giống như

cáccôấy. Có lẽkhôngthể ngày ngày ra vào trung tâm cao cấp, nhưng thường xuyên mặc bộ đồ văn phòng cao cấp vẫn làkhôngthành vẫn đề. Nghiêm Túc làm thay đổi cả cuộc đờicô,côvốn cho làcôsẽhậnanhta cả cuộc đời. Nhưng https://thuviensach.vn

mới ngắn ngủi mấy tháng,côpháthiệnhận ý trong lòng mình ngoài ý muốn bị xóađiphân nửa.

Rốt cuộc là tù ngục làmcôtrở nên thành thục, hay là thơi gian xóađihận ý, hay vẫn là tiếp xúc nhiều với Nghiêm Túc, hiểurõbản tính củaanh, cũng khiến chocôbắt đầu xem xét lại việc mình làm năm năm trước rốt cuộc là đúng hay sai?

Trong phút chốc, Phương Châmkhôngthể tìm ra đáp án, có lẽ vẫn đề này bản thâncôcũng chưa có đáp án duy nhất. Có lẽ mỗi nhân tố đều có tác dụng nhất định. Nhưng cho dùcôthay đổi cách nhìn với Nghiêm Túcthìcuộc sống vẫn bình thường trôi qua như trước.

Mắt nhìn thời tiếtđãrét đậm, vừa vào tháng mười hai, trung tâm liền trở

nên náo nhiệt vô cùng. Bên ngoài trời lạnh mặt đất đóng băng, nhưngkhôngngăn cản được cáccôgáinhiệt tình trút tiền mua đồ, mấy cửa hàng lớn trong Quảng trường Thâm Lam mỗi ngày đều đầy người, các cửa hàng đều kiếm được đầy tủ.

Trung tâm buôn bán tốt, công việc của Phương Châm cũng trở nên nặng nhọc. Phương Châm là chịu trách nhiệm quét dọn nhà vệ sinh, gần đây lưu lượng người lớn công việc củacôcũng nhiều, thỉnh thoảng còn phải làm thêm giờ, chiều nào tan ca đều cũng đau lưng, mệt mỏithìkhôngcần phảinói.

Nhưng Quản lýnóisẽtăng thêm tiền giờ làm thêm, Phương Châm vẫn cắn răng chịu. Hôm đó có lẽ là giữa tháng mười hai, Phương Châm vội vã ăn xong cơm trưa liềnđinhà vệ sinh lầu ba làm việc. lầu ba so với lầu hai khá hơnmộtchút, bởi vì đồ sang hơn tinh xảo hơn, giá tiền cũng cao hơnmộtchút, cho nên lưu lượng người cũngkhônglớn như lầu hai.

Ngày đókhôngphải chủ nhật, sau khi dùng cơm trưa lưu lượng khách lầu barõràng giảm xuốngmộtchút. Lúc Phương Châm vào nhà vệ sinh https://thuviensach.vn

pháthiệnbên trong có người, cho nêncôtranh thủ thời gian vệ sinh mặt sàn.

côđem cây lau sàn giặt sạch, xách theo xô nước bước vào gian thứ nhất, đây là gian chuyên dụng cho người khuyết tật, tương đối ít người sử dụng, diện tích lớn gấp đôi các gian bình thường. Phương châm đẩy cửa ra cầm cây lau chuẩn bị lau, lại bịmộttúi nilon màu đen đặt bên bồn cầu hấp dẫn ánh mắt.

Túi này nhìn qua rất bình thường, rất giống các quầy bán cá tôm trong chợ sử dụng. Nhưng vật này xuấthiệnở đây rấtkhôngphù hợp với lẽ thường.

Lầu ba hở chút là tiêu bốn năm ngàn,mộtcái quần đùi yết giá bốn ngàn cũng là rẻ, cửa hàng nào lại có kiểu túi rẻ mạt này.

Người đều có lòng hiếu kỳ, càng thấy kỳ quái càng muốn nhìn đến rốt cuộc nó là cái gì. Phương Châm cẩn thận bước tới, nhìn vào bên trong túi.

Miệng túikhôngcó buộc, nhưngmộtcục đen thùi nhìnkhôngra cái gì.côchỉ có thể lật ngược cây lau, dùng đầu tay cầm đẩy miệng túi ra, lại che miệng nhìn vào.

Phương Châm cũngkhôngcho rằng mình làmộtngười to gan. Lần trước cầm dao đâm Nghiêm Túc chỉ là kết quả của nhất thời kích động. Hôm nay khi nhìnrõđồ bên trong túi, Phương Châm bị dọa đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống sàn.

Đúng lúc này truyền đến tiếng xả nước của gian gần đó, tiếng giày cao gót giẫm mặt đấtđiqua, sau đó là tiếng nước rửa tay, kế tiếp chính là tiếngnóichuyện điện thoại. Cuối cùng tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, từ từ liềnkhôngcòn nghe thấy.

Phương Châm nghemộtloạt tiếng động này, lý trí vốn mấtđilập tức trở

lại. Nhà vệ sinh pháthiệnbom, đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào,hiệntại sợ

hãi cũngkhônglàm được gì.

https://thuviensach.vn

Nghĩ tới đây,khôngbiếtcôlấy dũng khí từ đâu, lại nhìn thoáng qua.trênbình tinh thể lỏng gắntrênthân bom có hiển thị thời gian cách lúc bom nổ còn khoảng hai mươi lăm phút. Mặc dùkhôngbiết thời gian này làthậthay giả, Phương Châm vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại.

Năm năm lao tù cũngkhôngphải là ngồikhông, Phương Châm đột nhiên cảm giác lúc đối mặt với tình hình này cả ngườisẽsinh ramộtcỗ dũng khí mà trước kiakhôngcó. Là bởi vì trải qua tình huống xấu nhất cho nên vô luận đối mặt với hoàn cảnh nào cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận sao?

côkhôngthể nghĩ quá nhiều, cầm lấy cây lau nhà nhanh chóng lùi ra ngoài.côđem cửa đóng lại, nhanh chóngđixem xét những gian khác, xác định làkhôngcó người liềnđira ngoài. Mới tới cửa nhà vệ sinh liền đụng phảimộtcôgáiăn mặc thời thượngđitới, xem ra là muốnđitoilet. Phương Châm lập tức giơ tay ngăn lại, cườinói: “thậtngại, tiểu thư, toi lét bị người ta ói dơ, tôi đnag chuẩn bịđilau dọn, phiềncôđiphòng vệ sinh lầumộtđượckhông?”

côgáinhướng mày, giống như có chútkhôngđồng ý. Phương Châm thấy thế chỉ có thể gia tăng liều lượng: “Chính là có người uống rượu say ói bên trong, tất cả đều là mùi hôi của rượu,côvẫn làkhôngnênđivào. Phòng vệ

sinh lầumộtkhá lớn, hơn nữa cũng vừa mới lau dọn xong.”

Phụ nữ, nhất là cáccôgáiquần áo gọn gàngkhôngchịu nổi mùi nôn, Phương Châm vừanóithếcôgáikia lập tức che mũi quay đầu bướcđi. Phương Châm đợicôđixa liền lấy điện thoại ra gọi cho chủ quản phụ trách nhân viện vệ sinh bọn họ. Chủ quản kia họ Mạc, làmộtngười đàn ông ba mươi mấy tuổi. Ông vừa nghe Phương Châmnóitoilet lầu ba có bom, bị làm cho kinh sợ đến thiếu chút nữa làm đổ chén trà. Phương Châm bảo ông nhanh chóng báo cảnh sát, đồng thời thông báo cho nhân viên phụ trách trung tâm, tốt nhất là nhanh chóng sắp xếp cho nhân viên cùng khách hàng rời khỏi.

https://thuviensach.vn

Sau khi gọi điện thoại, Phương Châm muốnđikhóa cửa nhà vệ sinh.

Nhưng nhà vệ sinh này chỉ có chìa khóa chuyên dụng mới có thể

khóa,côkhôngcó chìa khóa này, cửa liềnkhôngkháo được.côrất muốnđinhưng lại lo lắng người kháckhôngbiết lỡđivào, liền quyết định ở

chỗ này chờ vài phút.

Mạc chủ quản nhận được điện thoại của Phương Châm xong cũngkhôngdám hành động bừa, chuyện lớn như vậy liên quan đến danh dự

của Thâm Lam,mộttổn thấtnhỏchính là mấy trăm vạn. Trước tiên ông gọi điện cho Viên thư ký bên cạnh Nghiêm Túc, xin chỉ thị củaanh. Viên Mộc nhận được điện thoại liền trực tiếp báo cho Nghiêm Túc, lúc ấy Nghiêm Túcđanghọp, nghe tin này, ngồitrênghếkhôngcử động,mộtbộ dáng núi có sụp mặt cũngkhôngđổi sắc. hai tayanhđặt trước người, trầm giọngnóivới Viên Mộc: “Mở toàn bộ thiết bị báo động, mở tất cả vòi phòng cháy chữa cháy, đồng thời thông báo tất cả nhân viên khách hàng lập tức rời khỏi Thâm Lam.”

Sau khi nghe xong Viên Mộc lập tức xoay ngườiđilàm, vừađiđến cửa lại nghe Nghiêm Túc hỏi: “Toilet lầu mấy, cho tôi vị trí cụ thể.”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 29: Công kích

Nghiêm Túc chạy tới nhà vệ sinh phía đông lầu ba, Phương Châmđangmangmộtkhuôn mặt tươi cười chắn ở cửakhôngcho người vào.

Nhìn bộ dángcômộtchút cũngkhônggiống phải rời xa chỗ chứa quả bom sắp nổ tung, trong lòng Nghiêm Túc hơi động. Phương Châm cầm cây lau sàn trong tay,khôngngại phiền,đanggiải thích với người khác: “thậtxin lỗi, nhà vệ sinh bị người ta óithậtbẩn. Có lẽ là uống rượu, tất cả đều là màu rượu nho, chúng tôiđangdọn dẹp, phiền toái mọi ngườiđinhà vệ sinh lầumộtđi, chính là cạnh cửa hàng hoa lan. Đúng rồi, hôm nay cửa hàng hoa lan có chương trình khuyến mãi, mọi người có thể thuận tiện xemmộtchút.

đanglúcnóichuyệnthìđột nhiên truyền đến tiếng còi báo động, đồng thời có nhân viên nhắc nhở mọi người nhanh chóng rời khỏi. Phương Châm nhân cơ hộinóivới mọi người: “Có thể có hỏa hoạn, mọi người nhanh tránhđi, quay đầu lại chạyđi.”

Vị khách kia nghe tiếng còi báo động nhìn chung quanh thăm dòmộtchút,khôngtin tưởng lắm chuyện có cháy. Trong trung tâm bị báo động giả cũng là chuyện thường xảy ra,khôngthấy được chút lửa cháy mọi người đềukhôngtin. Dường như vị khách kia cònđangmuốnnóiđiều gì, đột nhiên vòi phòng cháy chữa cháy đột nhiên phun ra. Phương Châm cùng vị

khách kia đều có chút chật vật.

Đến lúc này vị khách kia rôt cuộc tin chuyện có cháy, gật đầu với Phương Châmmộtcái rồi vội vàng rời khỏi. Có mấy người khách nữ vốn https://thuviensach.vn

muốnđitoilet thấy cảnh này cũng là nửa tin nửa ngờ màđi, chỉ chừamộtmình Phương Châm ở lại canh giữ cửa nhà vệ sinh.

côthấy mọi ngườiđikhôngkhỏi thở phàonhẹnhõm, đem cây lau sàn đặt sang bên cạnh, giơ tay lên vuốtđinước đọngtrênmặt, thuận tiện nhìn đồng hồmộtchút. Pháthiệnđại khái còn có năm phút nữa bom nổ, trong lòng Phương Châmkhôngkhỏi khẩn trương, dường như những lờinóivới người khác cũngđãthuyết phục chínhcô.

Nghiêm Túc đứng ở đó lẳng lặng nhìn Phương Châm vài giây, lúc thấycôgiơ tay lên lauđinước đọngtrênmặt trong lòng đột nhiên dâng lênmộtcỗ xúc động.anhcũngkhôngquản giữa bọn họ từng phát sinh cái khỉ

gió gì, phòng bị trong lòng từng dựng lên vô số lần sụp đổ trong nháy mắt.

Chỉ sợ bây giờ Phương Châm cầm dao trong tay cũngkhôngthể ngăn cảnanhnhích đến gầncô.

Cho nênanhbước nhanh mấy bước, giơ tay kéo cổ tay Phương Châm, kéo cả ngườicôvào lòng.

Lúc hai thân thể chạm vào nhau, hai người đồng thời ngừng lại hô hấp.

Nghiêm Túc ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạttrênngười Phương Châm, giống như mùi thơm lần trướcanhđỡcôlúc say rượu ngửi thấy. Mùi vị ngọt ngọt này vô cùng dễ ngửi,quả thực cómộtloại ma lực làm cho đàn ông say mê.

Phương Châm lại có chútkhônggiải thích được.côthử đẩy hai cái đềukhôngđược, cho nên chỉ có thể rầu rĩnói: “Bên trong có bom.”

Ngụ ý là, lúc này ôm....thậtkhôngthích hợp nha.

Nghiêm Túc cũng cảm thấykhôngphải lúc, nhưng trong phút chốc xúc động liềnkhôngnghĩ nhiều như vậy.anhôm Phương Châm khư khư như

nghiện, sau đó buôngcôranói: “Nênđithôi, rất nguy hiểm.”

“Báo cảnh sát chưa?”

https://thuviensach.vn

“Cảnh sátsẽđến lập tức.côđitrướcđi.”

“Vậy ở đây làm sao đây, lỡ như có người vào nhà vệ sinhthìsao?anhcó chìa khóakhông, khóa cửa lạiđi.”

Nghiêm Túc bật cười: “khôngcó.”

anhchạy thẳng từ tòa nhà bên cạnh đến, với lại ở địa vị củaanhcũng chưa từng biết chìa khóa nhà vệ sinh nên hỏi ai lấy. Chuyện quánhỏ,khôngnằm trong phạm vianhhỏi đến.

Nhưng Phương Châm vừa hỏi cũng nhắc nhởcô: “Mạc chủ quản đâu,anhta hẳn là có chìa khóa,anhta ở đâu?”

Phương Châm lắc đầu, Mạc chủ quản từ đầu đến cuối cũngkhôngcó lộ

mặt qua, đoán là vừa nghe có bom nênđãchạy rồi. Người ta cũng chỉ

làđilàm kiếm tiền, vì ông chủ mà cần phải tận tâm làm việc, nhưng cũngkhôngcần thiết liên lụy đến cái mạngnhỏ.

Lúc này Nghiêm Túc cũngkhôngthể giải thích nhiều vớicô, giơ tay đẩycômộtcái: “Nhanhđiđi, tôi ở đây chờ cảnh sát.”

“Lỡ như nó nổ.......”

“Cho nên bảocôđinhanhđi.”

“anhthìsao,anhkhôngđisao?”

“Tôi là người phụ trách ở đây, tôisẽchờ cảnh sát đến.”

Vẻ mặt Nghiêm Túc vô cùng bình tĩnh,mộtbộ dáng đương nhiên. Phương Châm nhìn thân thể cao ráo củaanhnhất thời lại có chútkhôngthôi.côtưởng tượng nếu như bom nổ tung, Nghiêm Túc ở trong biển lửakhôngtrốn thoát đượcthìlàm sao bây giờ.

https://thuviensach.vn

Đột nhiêncôrất muốnnói: “Tôi ở lại, cùnganh.”

Nhưng đôi mắt Nghiêm Túc nhìn chằm chằmcô, trong ánh mắt kia đầy ý ra lệnh. Giọngnóicủaanhchân thành thậm chí có chút nghiêm nghị: “Lập tức rời khỏi chỗ này, nhanh lênmộtchút!”

Phương Châm cònđangdo dự,đãnghe bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Nghe được tiếng còi này, trong lòngcôthở phàomộtcái, mím môinóivới Nghiêm Túc: “anhcẩn thận.”

Sau đócôxoay ngườiđi, nhanh chóng chạy xuống cầu thang lầumột,đitheo đám ngườiđangnhanh chóng di tản.

Lần này pháthiệnbom ở Quảng trường Thâm Lammộttrong ba tòa cao nhất trọng yếu nhất. Lưu lượng người ở đây lớn nhất, lầu ba lại là vị trí khá nhạy cảm, nếuthậtphát nổ người ở tầngtrênrất khó chạy thoát, tầngmộttầng hai bên dưới cũng có thể liên lụy, người đặt bom này rất thông minh, suy tính rất chu đáo.

Chỉ là điều duy nhất mà người kia tính sai là để mình có đủ thời gian rời khỏihiệntrường, thời gian bom phát nổ quá dài, cho nên cảnh sát mới kịp thời chạy đến, chuyên viên gỡ bom gấp rút mày mò khoảng mười phút thành công vô hiệu hóa trái bom.âmmưu của người kiakhôngđược như ý, ngoại trừ mấtđimộtvài cuộc mua bánthìcũngkhôngcó tổn thất gì lớn.

Phương Châm đứng trong đám người nghe mọi người bàn tán. Nghe được rất nhiều người chạy ra ngoài căn bản cũngkhôngbiết trong tòa nhà xảy ra chuyện gì, chỉ biết làkhôngphải cháythật. Đại khái là Nghiêm Túc mấtkhôngít tâm tư,khôngchỉ có cảnh sát tới, liền xe cứu hỏa đều xuất động.

Cái này càng làm mọi người tin chỉ là báo động giả. Bất quá là nhiều người ở bên ngoài Thâm Lam đợi hồi lâu cuối cùng có được kết quả là sợ bóng sợ

giómộthồi.

https://thuviensach.vn

Quảng trường Thâm Lam tuyên bố với bên ngoài là thiết bị Phòng cháy chữa cháy xảy ra trục trặc, làm máy báo động với vòi phun khởi động ngoài ý muốn, trong trung tâm cũngkhôngxuấthiệnbất kỳ dấu hiệu cháy nào.

Đợi đến sau khi cảnh sát cùng nhân viên phòng cháy chữa cháyđi, tất cả

cửa hàngkhôngtiếp tục kinh doanhmộtlúc lâu, làm kiểm trai toàn diện. Sau khi bom được gỡ bỏ, Nghiêm Túc lập tức triệu tập nhân viên có liên quan họp,mộtmặt điều tra camera ghi hình, mặt khác cũng báo cho các quản lý cửa hàng về vấn đề pháthiệnbom, để họ phối hợp điều tra, phòng ngừa xuấthiệnthêmmộtquả bom khác.

Phần lớn các Quản lý cũngkhôngbiết tình huốngthậtsự, lúc đầu cũngkhôngđể trong lòng. Cho đến khi nghe có người cố ý đặt bom trong tòa nhà, bọn họ mới ý thức được tính nghiêm trọng. Nghiêm Túc cho người giải thíchrõràng với họ, kiểm tra các chỗ kín đáo trong cửa hàng, đảm bảo an toàn, lạinóivới họ,khôngđượcnóichuyện này ra ngoài.

Những Quản lý cửa hàng cũng là người hiểu biết, trong lòng giống như

gương sáng. Báo cháy giả cùng với bom hai chuyện hoàn toànkhôngcùng cấp bậc. cái trước là tai họa ngoài ý muốn,, cái sau chính là cố ý mưu sát.

Người làm ăn sợ nhất là tin đồnkhôngtốt, càng sợ khách hàng nghe đượcsẽkhôngđến nữa. Cho nên chuyện này cũng tiến hành vụng trộm nhưng khí thế lại bừng bừng, ngoài mặt cũng là sóng êm gió lặng,mộtchút tin đồn bất lợi với Thâm Lam cũngkhôngxuấthiện.

Nghiêm Túc chịu đựng nhiều buổi tối, suốt đêm cùng bảo vệ Thâm Lam tra xét camera ghi hình, lại cung cấp các đầu mối cho cảnh sát. Cuối cùng lực chú ý của mọi người đều vào năm phút trước khi Phương Châm vào toilet quét dọn, bước vào toilet nữ lầu ba làmộtcôgáitrẻ.

Người nọ ăn mặc khá đơn giản,mộtbộ đồ thể thao, cả người cùng bố trí lầu ba có chútkhônghợp.trênđầu đội mũ lưỡi trai,trêntay xáchmộttúi lớn, là https://thuviensach.vn

củamộtnhãn hiệu phổ biến.côcố ý cầm mũ che mặt, dường như còn đeo kính râmtrênmặt, căn bản làkhôngnhìn đượcrõmặt.

Từ thân hình đến dángđigiống như phụ nữ, nhưng cảnh sát cũngkhôngloại trừ đàn ông có vóc dángnhỏnhắn cố ý mặt như vậy để ngụy trang.

Nghiêm Túc cung cấp tất cả đối tượng cạnh tranh với mình nằm trong diện nghi vấn, đưa cảnh sát điều tra xác nhận, đồng thời đề cao an ninh trong Thâm Lam, lại cùng mấy doanh nghiệp lớn dùng cơmnóichuyện này,mộtloạt chuyện cần làm ùa đến, cảmộttuầnanhgần nhưkhôngcó ngủthậttốtmộtgiấc.

Đợi đến làm xong tất cả chuyện quan trọng, Nghiêm Túc đem việc còn lại giao cho Viên Mộc, sau đó lái xe về nhà mình ở trung tâm thành phố, tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường ngủ.

Cho đến bây giờanhchính là người cuồng công việc, mấy tháng lúc Phương Châmđikhỏi Nghiêm gia, chuyện tăng ca suốt đêm vớianhlà việc thường xuyên xảy ra. Nhưng dù sao lần nàyanhcũng làthậtmệt mỏi. Liên tụcmộttuần làm việc với cường độ caokhônggián đoạn, người sắt cũng cònkhôngchịu được.

Nghiêm Túc cảm giác mình ngủ rất sâu cũng rất lâu, khi tỉnh lại pháthiệnđãqua hai ngày hai đêm. Trong nhàkhôngcó dấu vết người đến, phòng bếp trống rỗngkhôngcó cái gì ăn.anhmở tủ lạnh cầm lon bia ra, thuận tay gọi điện kêu thức ăn bên ngoài. Sau đóanhlại gọi điện cho Viên Mộc hỏihắntiến triển công việc.

Viên Mộc cũng mệt đến ngất ngư, đem tình huống trước mắt đơn giản thông báo choanh. Tomslaijmộtcâu, đầu mối cókhôngít, nhưng ngườithìcòn chưa tìm được.

https://thuviensach.vn

Trong lòng Nghiêm Túc cũng hiểurõ, dựa vào hình ảnhtrêncamera tìm người cũngkhôngdễ, từ lúc bắt đầuanhcũngkhôngôm hi vọng lớn.anhlạinóimấy câu với Viên Mộc, cuối cùng choanhta nghỉ phép hai ngày. Sau khi cúp điện thoại, thức ăn cũng được đem đến,anhmặc áo thun quần thể thao ra mở cửa.

Nghiêm Túcđãđể bụng đói hai ngày, trong bụng trống trơn chỉ còn chút nước chua.anhvốn là gọimộtđống thức ăn, khi bày biện rathìanhlạikhôngthấy đói.

anhngồi ở ghế salon nhìn chằm chằm lon bia trong tay đến mất hồn, bất tri bất giác liền nghĩ đến Phương Châm. Nhớ đến hôm đó bộ dángcôvô thức giơ tay lên lauđinhững đọng nướctrênmặt. Gương mặtcôvốn thanh tú, gương mặt trắng trẻo sau khi lauđinước đọng liền càng lộ vẻ tươi trẻ, như

trái cây mới hái từtrêncây xuống, dường như có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát.

Nếu nhưnói, ngày thường Nghiêm Túc thấy nhữngcôgáixinh đẹp hơn người cao quý như bào ngư vi cá,thìPhương Châm như vậyrõràng chính làmộtxàonhẹ. Đối với Nghiêm Túc, bào ngư vi cá muốn nó dễ như trở bàn tay, chỉ có như vậy món ănnhẹmới có vẻ trân quý.

anhtheo bản năng sờ điện thoại trong túi, móc ra liền gọi cho Phương Châm.. theo như thời gian làm việc hẳn làcôđãtan ca, nhưng Nghiêm Túc bấm số điện thoại củacôlại nghe được tiếngnóiquen thuộc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọiđãkhóa.”

--- --- --- ---

Phương Châm xách theo mấy túi rau từtrênxe buýt xuống, chầm chậmđivề nhà.

Lúc vào đườngnhỏ, trờiđãcó chút tối, ánh sáng bên hiênkhôngđược tốt,côvừađivừa mò tìm chìa khóa, sờ hồi lâu cũngkhônglấy ra được.

https://thuviensach.vn

Vừađiđến bậc thang cuối cùng, thấy có bóng người đứng đàng kia.

Người nó tựa vào cạnh cửa, trong tay kẹp điếu thuốc, ánh lửa chợt lóe trong bóng đêm, lộ ra cỗ cảm giác quỷ dị.

Phương Châm theo bản năng liền lùi về phía saumộtbước.côlập tức nhớ

đến người đàn ông lần trước đẩycôở bệnh viện, chẳng lẽanhtađãmò ra nhàcô, trực tiếp tìm đến cửa?

Tiếp tụcđihay là xoay người chạy trốn? Trong phút chốc Phương Châm có chút do dự.

đanglúc này, đốm lửa di chuyển,mộtgiọngnóicủa đàn ông vang lên: “Đến đậy mở cửa, đừng đứng đó mãi.”

Lại là giọngnóicủa Nghiêm Túc. Phương Châm hơi hoảng hốt.côbước nhanh mấy bước, đến gần nhìnmộtchút pháthiệnthậtlà Nghiêm Túc. Tại saoanhlại đột nhiên xuấthiệnở đây? Còn hút thuốc. Trong ấn tượng dường như Nghiêm Túckhôngcó hút thuốc ở trước mặtcôqua, Phương Châm vẫn cho làanhkhônghít thuốc lá.

Nghiêm Túc cầm điếu thuốc quơ quơ trước mặt Phương Châm, mùi khói thuốc bay vào mũicô,làmcôbị sặc đến ho khan.

“Mở cửađi,đivào tôi liền vứt nó.”

Phương Châmkhôngnóigì, yên lặng mở cửa ra. Vừa vào nhàcôliền mở

đèn, Nghiêm Túc vừa thấy túi đồtrêntaycôliền đưa tay tới xách thaycô:

“Mua cái gì, thức ăn?”

“Ừ, đồ làm bữa tối.”

Nghiêm Túcđilòng vòng trong phòng, cuối cùngđiđến bồn rửa trong bếp.

Lúc vào phòng bếpanhthuận tay xách mấy túi thức ăn vào, vừa nghe https://thuviensach.vn

Phương Châmnóivậyanhliềnđiranói: “Được, vậythìnhanh làm cơmđi, hai ngày rồi tôi chưa ăn, đến chỗcôăn nhờmộtbữa.”

Phương Châm có chútkhônghiểu logic của Nghiêm Túc.côtựa vào phòng bếp nhìnanh, vẻ mặtthậtthànói: “anhđến nhà tôi là muốn ăn cơm?”

“Đúng, có thểkhông?” Mặc dù Nghiêm Túcnóilà câu hỏi nhưngđanglúcnóichuyệnđãtựđilấy đồ trong túi ra.anhcầm cây cải lắc lắc trước mặt Phương Châm, “Tôi giúpcôrửa sạch. Tôi chỉ biết nấu canh,khôngbiết xào rau cải, chỉ có thể giúp đỡ.”

Phương Châm vốn rất muốn hỏianhmấy câu, lại nhìn đếnanhnghiêm chỉnh nấu nước sôi, mấy câu hỏi kia bị nuốt trở lại. Trong tiềm thứccôcảm thấy gì cũngkhônghỏi là tốt nhất. Hai người họkhôngthể thẳng thắnnóitất cả. họ chỉ có thể như bây giờ mặt ngoài bình tĩnh. Nghiêm Túc đến nhàcôlà để ăn nhờ,côliền cho,khôngtruy cứu nguyên nhân sâu xa trong đó.

Cho dù làcôhayanh,thìcũngkhôngcó cách nàođisâu vào bên trong truy cứu. Nếukhôngsẽgiống như lần trước Nghiêm Túc đưacôvề vậy, bất tri bất giác lại làm khó chịu.

Cho nêncôkhôngđịnhnóicái gì,đivào phòng bếp buộc tạp dề vào, nghiêm túc chỉ đạo Nghiêm Túc làm sao rửa rau cải. Nghiêm Túc quen được cưng chiều từnhỏ, loại chuyện này chưa bao giờ làm qua. Nhưnganhlàm việc luôn tận tâm, đầu óc cũng thông minh, Phương Châm chỉnóimấy chỗ quan trọnganhliền nhớ hết toàn bộ, hơn nữa rất biết suymộtra ba.khôngchỉ đem rau cải rửa sạchsẽ, liền mộc nhĩ (nấm mèo), tỏi tây tất cả cũng rửa sạch.

Trong lúcanhrửa rau, Phương Châm liền bắt đầu xắt thịt. Bây giờ thời giankhôngcòn sớm nữa, chắc chắnkhôngthể hầm thịt được, chỉ có thể

xắtnhỏthịt tùy tiện xào xào. Vốn làcôkhôngbiết Nghiêm Túc đến, chút đồ

này chỉ tính làmmộtphần, còn dư lại bỏ vào tủ lạnh. Rốt cuộc người ta cũng https://thuviensach.vn

là đại thiếu gia,côcũngkhôngthể làmanhchịu uất ức được, chỉ có thể đem tất cả nguyên liệu ở đây cố hết sức làm cho ngon.

Lúc xắt thịt, Phương Châm nhịnkhôngđược hỏi: “Người đặt bomđãtìm được sao?”

“khôngcó. Biển người mờ mịt dựa vàomộtvài hình ảnh rất khó tìm được người.”

“Vậyanhđịnh làm thế nào?”

“đimộtbước nhìnmộtbước. siết chặt an ninh trong Thâm Lam,cảnh sát cũngđangđiều tra. Nếucôcảm thấy lo lắng, tôi giúpcôtìm công việc khác?”

Phương Châm hoàn toànkhôngcó ý đó: “khôngphải tôiđanglo lắng cho hoàn cảnh công việc của mình. Tôiđangnghĩ nếu người kiathậtlà nhằm vàoanh,mộtkích nàykhôngđược có thể còn cómộtkích khác. Lần này là nhằm vào Thâm Lam, lần sau có thể liền trực tiếp nhằm vàoanh.”

“côcảm thấy người kia là nhằm vào tôi?”

“khôngphải sao?” Phương Châm bỏ gia vị vào thịt, trộn lên cho đều, ngay sau đócôđirửa tay, “Đặt bom ở Thâm Lam, rất có thể là người có thù oán. Nếu như chỉ muốn trả thù xã hội hẳn làsẽkhôngđến Thâm Lam, nhiều chỗ người đông dễ đặt hơn, ví dụ giao thông công cộng. Tôi nghĩ người kia làm như vậy chủ yếu là muốn đả kích Thâm Lam, khiến nó tạo thành ảnh hưởng xấu, từ đó làm ảnh hưởng đến lưu lượng khách.anhcảm thấy trong đối thủ củaanhcó người điên cuồng như vậykhông?”

“Khó mànóiđược. có vài người nhìn vô tâm vô tính nhưng trong lòng cũng biến tháikhôngít, cũng có vài người nhìn rất hung dữ, vừa ra tay liền vô cùng hung ác, nhưng lại rất mềm lòng.”

https://thuviensach.vn

Ý ở trong lời, Phương Châm lập tức liền nghe hiểu.côkhôngcó hỏi tiếp, chỉ cười cười vớianh. Lúc này chảo cũngđãnóng,côđổ thịt vào xào. Nghiêm Túc cũng ngừng lạikhôngđisâu thêm, nghiêm túc nhìn Phương Châm xào thức ăn.

Lúc Phương Châm đem thịt ra đĩa nhịnkhôngđược cười: “Sao lại nhìn chăm chú như vậy?”

“Muốn học.”

“Vậy học được sao?”

“Chắc là được, cảm giáckhôngkhó.”

Phương Châm nhét chảo vào tayanh: “Vậyanhthửmộtchút xem.”

Nghiêm Túc cũngkhôngsợ hãi, cầm lấy liền mở bếp. Phương Châm cởi tạp dề ra đưa choanhmặc vào, Nghiêm Túc mặc xong quay đầu nhìncô, Phương Châm theo bản năng liền thayanhbuộc dây lưng. Lúc này đầu óccôcó chút loạn, bóng dáng mạnh mẽ của La Thếhiệnra trước mắtcô.

côchỉ có thểcônhịn xuốngkhôngnghĩ đến phương diện kia, ra vẻ trấn tĩnh buộc lại dây lưng.

Mặc xong tạp dề Nghiêm Túc hỏi Phương Châm, muốn xào thịt với cái gì, Phương Châmnóitỏi tây, cho nênanhcầm lấy tỏi tâyđãđược rửa sạch, suy nghĩmộtchút rồi cho dầu vào, sau đó đổ toàn bộ vào.

mộtlượng lớn tỏi tây còn chưa ráo nước bị trút toàn bộ vào đè ép dầuđangsôi, cho nênkhôngcó quá nhiều váng dầu bắn lên. Nghiêm Túc học Phương Châm đảo qua đảo lại mấy cái, chờ tỏi tây xào đến hơi teo lạianhliền đem thịtđãxào lúc nãy vào, lại đảo đều, Phương Châm ở phía sau chỉ đạo bảoanhcho thêmmộtít gia vị, thêmmộtchút nước, nấumộtchút nữa, cuối cùng cho lênmộtcái đĩa, tỏi tây xào thịt cứ như vậy mà ra lò.

https://thuviensach.vn

Mặc dù món này làm rất dễ làm, nhưng Phương Châm vẫn cảm thấy năng lực của Nghiêm Túc rất tốt. Lúc ăn cơm, Nghiêm Túc nếm món ăn mình làm xong liền kết luận như vậy: “Xem ra cho dù sau nàykhôngchống đỡ nổi Thâm Lam nữa, tôi còn có thể dựa vào tài nấu nướng nuôi sống vợ

con và bản thân.”

Phương Châm nhịnkhôngđược cười. Biếtrõlàanhnóiđùa, nhưng nhớ lại bộ dạng mặc tạp dề cầm xẻng của Nghiêm Túc vẫn cảm thấy quái lạ.

“anhvẫn là làm giám đốcthìtốt hơn. Đầu bếp hay gì đókhônghợp với khí chấtanh.”

“Vậythìchờ sau khi kết hôn nấu cơm cho vợ.”

“Nghĩthậtxa,anhliền bạngáicũngkhôngcóđi.”

“khôngcóthìcó thể tìm, chuyện kết hôn do duyên phận,khôngcó duyên phận cho dù ở chungmộtchỗ vừa ý nhau mười năm cũngkhôngđến được với nhau. Nếu có duyên, chỉ sợ trong đám người nhìn thoáng quamộtcái, qua vài năm sau vẫn có thể gặp lại. Trước kia tôikhôngtin duyên phận lắm, nhưng bây giờ tôi tin.”

Lúc ấy Phương Châmđanggắp thức ăn, mắtthìđangxem tin tức, làm sao còn chú ý ý tứ trong lời của Nghiêm Túc.côbưng chén nhìn TV,khôngđể ý hỏimộtcâu: “Tại sao bây giờ lại tin?”

“Bởi vìcô.”

“Tôi?”

Phương Châm cầm chén cơm, quay đầy nhìn lại, vẫn chưa tiếp thu được ý tứ của đối phương.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc hơi bất đắc dĩnói: “Đúng vậy, bởi vìcô. Năm năm trước, sau khi kết thúc mọi chuyện tôi cho rằng chúng tasẽkhônghẹn gặp lại.khôngnghĩ đếncôvừa ra tù liền liên tục xuấthiệntrước mặt tôi. Từ nhà Andreson đến nhà tôi, bây giờ là Thâm Lam,côkhôngcảm thấy hai người chúng ta rất có duyên phận sao?”

“Hình như có chút...”

Lúc Phương Châmnóilời này mày cau lại, vẻ mặt rất mơ

hồ.cômặctrênngười áo len màu vàng nhạt, tùy ý buộc đuôi ngựa ở sau đầu,, nhìn non mềm đên có thể bấm ra nước, phối hợp với vẻ mặt củacônhìn giống như học sinh trung họcđanggặpmộtvấn đề khó khăn.

Trái tim Nghiêm Túc bị chôn dấuthậtsâu trong lòng dường như được đem ra, ở chỗ kín đáođãlâukhôngthấy ánh mặt trời, giờ được phơi nắngmộthồi cả trái tim đều trở nên ấm áp.

Phương Châm nhìn chằm chằm chén cơm suy nghĩ trong chốc lát, trong lúc vô tình cảm thấy cómộtđạo ánh mắt cực nóng dán lên mặtcô.côngẩng đầu lên,khônghề bất ngờ chống lại ánh mắt của Nghiêm Túc.

Cho dùcôcó ngốcđinữa cùng nhìn ra được giờ phút này Nghiêm Túcđangthổ lộ tình cảm. Phương Châm cảm thấy cómộtsố việc mình vẫnkhôngmuốn

thừa

nhận,

nhưng

dù

phủ

nhậnthìcũng

tránhkhôngđượcsựtồn tại của nó.

côbị Nghiêm Túc nhìn như vậy cảm thấythậtkhôngtốt, yên lặng xoay đầuđichỗ khác, sờ mặtnói: “Nhìn cái gì,trênmặt tôi có gì bẩn sao?”

“khôngcó.” Nghiêm Túc mang vẻ mặt đứng đắn, cầm chén quay đầu nhìn TV, “Ăn cơm.”

Gần đến giáng sinh, khí trờiđãrất lạnh. Trong phòng Phương Châmkhôngcó lò sưởi, bình thường vừa đến đêm liền lạnh đến run cả

https://thuviensach.vn

người. Nhưng hôm nay,khôngbiết tại saocôcảm thấy trong phòng nóng đếnkhôngchịu được. chẳng lẽ trong nhà nhiều người nhiệt độ lập tức tăng lên hai mươi độ?

Nghiêm Túc cũngkhôngphải lò sưởi nha.

Nửa bữa cơm kế tiếp, Phương Châm vừa ăn vừa suy nghĩ, đến khi thấy Nghiêm Túc ăn xong cơm,cônhịnkhôngđược nhắc nhở: “khôngcòn sớm,anhnên vềđi.”

Nghiêm Túc giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Mới bảy giờ hơn liền đuổi người,côcó chuyện gì sao/”

“Tôi còn muốn tắm, còn phải dọn dẹp phòng. Ngày mai tôi còn phảiđilàm.”

Lý dothậtyếu ớt, thựckhôngchịu được công kích. Nhưng Nghiêm Túc nghĩ đếncôlàm nguyênmộtngày lạikhôngđành lòng, cộng thêm cơm tối còn ăn rất vừa ý, cũngkhôngdây dưa nữa,nóivới Phương Châm: “Tiễn tôi ra cửa.”

Phương Châm tiễnanhđến cửa, cầm áo khoác giắttrêngiá áo cạnh cửa cho đối phương. Nghiêm Túc cầm lấy áo mặc lên người, vừa cài nút áo vừanói:

“Tôi cảm thấy nếu chúng tađãcó duyên phận như vậy....”

anhvừanóivừađitới, động tác nhanh đến Phương Châm cũngkhôngkịp phản ứng. Đợicôphục hồi tinh thần muốn lùi về sauthìmộttay đối phươngđãsớm ông eocô, mà mặtanhchỉ cáchcôcó mấy centimet.

Phương Châm sợ hết hồn,nóichuyện cũng lắp bắp: “anh,anhmuốn làm gì.”

“Hôncô.”

https://thuviensach.vn

Phương Châm trợn to hai mắt, giống như là nghe thấy lời gì kinh hãi thế

tục.côvùng vẫy muốn trốn, nhưng Nghiêm Túc dùng sức quá lớn,mộtcánh tay liền ghìm được thân thể củacôlại, làmcôkhôngthể động đậy.

Nụ cười của Nghiêm Túc mang theo chút gian tà, loại cảm giác này vô cùng hiếm thấy. Trong lòng Phương Châm thầm nghĩkhôngổn, cònđangsuy nghĩ phải làm sao ngăn cản đối phương tấn công, Nghiêm Túcđãvén lên tóc mái củacô, ởtrêncái trán bóng loángnhẹnhàng ấn môi lên.

“Ngủ ngon, ngày mai gặp.”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 30: Bày tỏ

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 31: Mập mờ

Đêm hôm đó, Nghiêm Túc cố ý đến tìm Phương Châm.

Lý do rất đơn giản, bởi vìanhđột nhiên pháthiệnPhương Châm đổi ca tối.

Ban đầuanhkhôngcố ý tìm hiểu giờ làm việc của Phương Châm. Dù saoanhcũng rất bận rộn, chuyện quan trọng của tập đoàn đều đặttrênngườianh, mỗi ngàyanhkhôngphải hội họpthìcũng là bàn chuyện làm ăn, cho dù là ăn cơm cũng là ăn cùng với đối tác.

Kể từ hôm hôn lên trán Phương Châm, Nghiêm Túc cómộtthời giankhôngđitìm Phương Châm.anhcảm thấy mìnhđãbiểuhiệnrấtrõràng, nhưng cần phải cho đối phương thời gian tiêu hóa.

Dù sao Phương Châmkhônggiống cáccôgáikhác, muốncômấtđihận ý vớianhcũngkhôngdễ. Hai người bọn họ có thể ngồitrênmộtbàn cơm, ăn cơm,nóichuyện yên bình, cũngkhôngđại biểu bọn họ có thể ôm nhau hôn nhau như tình nhân bình thường chung giường chung gối.

anhvà Phương Châm muốn đến với nhau cầnmộtquá trình dài và khó khăn. Nghiêm Túc dẫn đầu bước trước, đợi vài ngày muốn nhìn hiệu quả

của nó.

Cho nên vào ngày nào đó, buổi trưaanhmượn cớ xuống khu mua sắm tìm đối

tác,

lúcđingang

lầu

hai

nhìn

về

hướng

nhà

vệ

sinhmộtchút.anhcũngkhôngcảm thấysẽgặp được Phương Châm ở chỗ này, nhưng làanhnhìn thấymộtngười mặt lạ hoắc mặc đồng phục vệ sinh từ nhà vệ sinhđira ngoài, bước chân Nghiêm Túc hơi chậm lại.

https://thuviensach.vn

Viên Mộcđibên cạnhanhliềnnói: “Phương Châm chuyển đến ca tối rồi.”

Nghiêm Túc nghe thấy nhưng lại làm nhưkhôngnghe thấy, bước nhanh qua nhà vệ sinh, giống như chuyện vừa rồi hoàn toànkhôngxảy ra.

Nhưng trong lònganhlại nhớ kĩ chuyện này. Phương Châmđanglàm tốt đột nhiên lại chuyển ca, hiển nhiên làđangmuốn ám chỉ gì đó vớianh.

Nghiêm Túc cũngkhôngcảm thấy mìnhđangép Phương Châm làm ra quyết định gì, cũng cho làcôlàmộtcôgáilàm ca tối cũngkhôngphải là lựa chọn tốt gì.

Hôm nay cuộc sốngkhôngyên ổn,côgáiđộc thânđiđêm rất dễ xảy ra chuyện.

anhđến tìm Phương Châm là muốnnóichuyện vớicômộtchút, nghe lý docôchuyển camộtchút. Nếu như có thể thuyết phụccôđổi lại ca ngày đương nhiên là tốt nhất. Chỉ làmộthai buổi tối đềukhôngcó thời gian, gấn đến ngày lễanhcàng phải xã giao nhiều hơn.

Ngày kia rốt cuộc có thời gianđitìm Phương Châm nhưnganhvẫn làm thêm giờ đến rất muộn, nhớ đến có lẽ Phương Châm vẫn chưa về, lại thêm hôm nay là đêm giáng sinh, Nghiêm Túc hết bận liền vô cùng muốn gặp Phương Châm.

Lúcđitrêncầu thang nối giữa hai tòa nhà,anhcònđangsuy nghĩ, trễ như thế

này, Phương Châmmộtmình làm việc trong tòa nhà lớn như thế có thể cảm thấy sợ haykhông. Kết quả sau khiđiđếnanhmới pháthiện,thìrakhôngphải chỉ làmộtmìnhcô.

Mặc dùanhchưa tùng giao thiệp với Thẩm Khiên, nhưng Nghiêm Túc nghe Lý Mặcnóinên ấn tượng vớianhcũngkhôngtệ lắm. Tuổi trẻ, thông minh, có năng lực, bề ngoài cũng rất tốt. Gia thế cũngkhôngkhiến đối phương ủy khuất, nếu nhưkhôngphải là trong lònganhcó tình cảm với https://thuviensach.vn

Phương Châm,thìkhách quan mànói, Phương Châm coi như là với cao Thẩm Khiên.

Nhưng tình cảmkhôngthểnóiđến điều kiện,mộtkhi tìnhyêuđến,thìsẽbị

lung lạc tâm trí. Trước kia lúc Nghiêm Túc nhớ đến Phương Châm, chỉ cảm thấycôgáinàythậtghê gớm, đâmanhmộtdao, mặc dùkhônglấy được mạnganhnhưng mỗi khi chạm đến vết sẹotrênbụng, trong lònganhlạikhôngvui.

Nhưng bây giờ hoàn toànkhôngcòn cảm giác này. Lúc nhớ đến Phương Châmsẽcảm thấy tràn đầy thương tiếc.côgáinày mang khuôn mặt trời sinh khiến người khácyêuthương,khônglà nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có chút xinh đẹp. Nghiêm Túc sống ba mươi nămkhôngcócôgáinào có thể chạm đến timanh, lúc biết Phương Châmanhcũngkhôngbiết mìnhsẽbịcôgáinày mê hoặc.

Nhưng bây giờanhthừa nhận,trênngười Phương Châm cómộtsức hấp dẫn đặc biệt, cho nênanhvà Thẩm Khiên đều có tình cảm vớicô.

Nhìn biểuhiệncủa Thẩm Khiên, rấtrõràng làđangtheo đuổi Phương Châm. Vậy ý tứ của Phương Châm đối vớianhta là như thế nào?

Lúc đóanhcách quá xa, trong phút chốckhôngthể hiểurõđược. nhưng Phương Châm nhìn Thẩm Khiên cườithậttươi, hình ảnh đó cứ quẩn quanh mãi trong đầuanh.

Dường như đến bây giờcôcũng chưa từng cười xán lạn vớianhnhư vậy.

trênviệc làm ăn Nghiêm Túc rất là lạnh lùng,anhchưa bao giờ đem vui buồn trong lòng biểuhiệnlên mặt, cho dù là đối thủ cạnh tranh hay là mấy lão hồ ly trong hội đồng quản trị đều cảm thấykhôngthể nhìn thấuanh.

Nhưngtrênvấn đề tình cảm, Nghiêm Túc cũng có chút ít kiêu ngạo. Lần đầu nảy sinh tình cảm với congái, mặc dùanhbiếtrõlàkhôngthể nhưng vẫn https://thuviensach.vn

muốn thử.

Nếukhôngthể khắc chếthìlàmrõràng là tốt nhất. Cho nên buổi tối ngày cuối cùng trước tết, sau khi Nghiêm Túc làm đến khuya rốt cuộc cũng rút ra được thời gian đểđitìm Phương Châm.

Hôm nay Thẩm Khiên có thể có ở đâykhông? Có phải là lại đem thức ăn khuya đến hò hẹn với Phương Châmkhông?

Nghĩ đến đâyanhliền bước nhanh hơn. Lúcđiqua đoạn cuối của cầu nối hai tòa nhà,anhdừng lại bước chân lấy điện thoại ra gọi cho Viên Mộc:

“...... Đúng, tùy tiện mua hai phần thức ăn ở tiệm thức ăn nhanh nào đó. Tôi ở đại sảnh tòa nhà,anhbảo người ta đem thẳng đến là được.”

Thư ký kiêm bạn tốt Viên Mộc sau khi nhận được cú điện thoại này liền có chútkhônggiải thích được, nhưng vẫn là tận lực làm việc.anhkhôngcó bảo ngườiđimua mà là chui ra khỏi cái chăn ấm áp, thay quần áo, xuống lầu, tự mình lái xeđimua.

thậtrathìanhcũng có chút tò mò,đãtrễ thế này, Nghiêm thiếu gia làđangmuốn làm gì?

Sau khi cúp điện thoại tâm tình Nghiêm Túc cũngkhôngtệ, khóe miệngkhôngtự chủ liềnhiệnlênmộtnụ cười.anhvẫn như cũđixuyên qua sảnh tầng hai,khôngđithang máy mà làđibộ đến cầu thang, sau đó đứng ở chỗ

này nhìn Phương Châm, từtrêncao nhìn xuống.

trêncầu thang chỉ cómộtmình Phương Châm,khôngnhìn thấy chút bóng dáng của Thẩm Khiên. Lúc này Phương Châmđanglau bậc thang, từtrênxuống dưới,mộtbậcmộtbậc cẩn thận mà lau, chỉ sợmộtgóc cũngkhôngbỏ qua. Đầu tóccôđược búi lênthậtcao,trêntrán có vài sợi tóc mai. Dường như Phương Châm rất ghét mấy sợi tóc này, thỉnh thoảng liền giơ tay vén chúng vào sau tai.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc nhìncôlàm động tác này, suy nghĩmộtchút xoay ngườiđi.anhđithẳng đến quầy bán kẹp trang sức, đứng ở đó cẩn thận vén màn che lên. Bởi vì Thâm Lam làm tốt việc an ninh, mỗi góc đều có người giám sát hai mươi bốn giờ, nên có vài cửa hàngsẽkhôngkhóamộtvài đồkhôngquá đáng giá để hôm sauđilàm có thể tiết kiệm thời gian mở khóa mà bán trực tiếp luôn.

Cái quầynhỏnày chiếm diện tíchkhônglớn,trênquầy bày đủ loại nữ trang kiểu dáng màu sắc gì cũng đều có. Vật này cũngkhôngđáng giá, chỉ là thiết kế tinh xảomộtchút thôi. Nhờ vào danh tiếng của Thâm Lam nênmộtcái này cũng phải mấy trăm đồng, nhưng thực tế Nghiêm Túc thấy cũng chỉ có mười mấy đồng.

anhtự tay chọn cái kẹpnhỏmàu đen, sau đó xoay người hướng giơ về phía camera, lại móc mấy tờmộttrăm từ trong bóp đặt lên quầy, sau đóđivề phía cầu thang.

Phương Châmđãlau xong tất cả bậc thang rồi,côđanggiạt khăn lau, cảm thấy có ngườiđitừtrêncầu thang xuống liền ngẩng đầu lên, kết quả còn chưa nhìnrõđối phương là aithìtay đối phươngđãđưa đến trước mặtcô.

Vẻ mặt Nghiêm Túc cẩn thận,khôngquá thành thục cài kẹp tóc lên đầu Phương Châm: “Như vậysẽkhôngrớt xuống nữa.”

Trong lúc vô tình tayanhchạm vào trán Phương Châm, xúc cảm ấm áp ở

đầu ngón tay làm cả người Phương Châm khẽ run lên, khoong tự chủ được liền nhớ đến cái hôntrêntrán kia.

côtheo bản năng lui về phía sau, lại quên mất mìnhđangđứngtrêncầu thang. Cho nênmộtbước vào khỏngkhôngthiếu chút nữa là ngã xuống, Nghiêm Túc nhanh chóng giơ tay nắm được cổ taycô, kéo cả ngườicôvào ngực, hai tay ôm eocô: “Cẩn thậnmộtchút,mộtcái kẹp tóc mà thôi,khôngcần vui sướng đến như vậy.” )

https://thuviensach.vn

Trong lònganhđối với nó cũng là hơi có chútkhôngvừa ý. Đây là lần đầuanhthậtlòng muốn tặng quà chomộtcôgái, kết quả lại tặng kẹp tóc mấy trăm đồng,thậtcó chút keo kiệt. Thử nghĩmộtchút, lần trướcanhđưa em trai Phương Châm chiếc nhẫn kim cương đều đáng tiền so với cai này hơn vô số lần.

anhbỗng nhiên có cảm giác có chút bất công với Phương Châm.

“Chỉ tìm được cái này, những thứ đắt tiền đềuđãkhóa lại.”

Phương Châm muốnnóirõràng làkhôngphải vấn đề giá tiền. Nghiêm Túc đột nhiên tặngcôkẹp tóc làmcôrất lo lắng. Nhưng lo lắng chính là bây giờanhtađangôm chặtcô, hai người trán chạm trán mũi dán mũi, hơi thở thổi đến mặt đối phương, muốn bao nhiêu mập mờthìcó bấy nhiêu mập mờ.

Tình huống này so với hôm đó với Thẩm Khiên làm Phương Châm cảm thấy càngkhôngđược tự nhiên.

côgiơ tay sờ sờ kẹp tóctrênđầu, gượng cười: “Rất được, cám ơnanh. Cái đó... tôi còn có việc phải làm, có thể......”

“Được.” Nghiêm Túckhôngđợicônóixongđãbuông eocôra, giúpcôđứng vững, lại đánh giá xung quanhmộtchút, “Còn có bao nhiêu việc phải làm?”

“đãlau xong hết kính rồi, chỉ còn lại mấy bậc thang này thôi.”

“Vậy em lauđi, tôi chờ em.”

Phương Châm cầm giẻ lau có chút lo lắng: “Tìm tôi có chuyện gìkhông?

đãtrễ thế nàyanhkhôngvề nhà sao?”

“Vừa làm xong việc, nhớ đến em còn chưa có tan ca, liền đến đây tìm em ăn khuya.”

https://thuviensach.vn

Gần đây sao thế, Phương Châm thầm nghĩ, làm sao hoa đào củacôđều tìm đến cửa tìmcôăn khuya?

côcười có chút bất đắc dĩ: “Tôikhôngăn đâu, làm xong việc tôi liền về

nhà.anhcũng về sớmmộtchútđi, ngày mai là tết nguyên đán rồi,anhkhôngnghỉ tết sao?”

“Có, cho nên khuya hôm nay tôikhôngcần nóng vội chạy về nhà ngủ.”

“Có thời gian liền ở cùng Vương Tửđi.”

“Ừ, chỉ làđãtrễ thế này, thằng bé cũng sớmđãngủ rồi, cũng chỉ có mình em còn thức thôi.”

Cho nên đây chính là nguyên nhânanhta tìm đếncô?

Phương Châm cònđangnghi hoặcthìphía sau vang lên tiếng bước chân.

Viên Mộc vội vãđiđến,trêntay xách hai túi giấy.anhvòng qua Phương Châmđiđến trước mặt Nghiêm Túc, đem túi giấy nhét vào trong tayanh, sau đó lại vội vãđi.

Toàn bộ quá trình khoảng chừng nửa phút, nửa chữ cũngkhôngnói.

Nghiêm Túc cảm thấy từ đầu đến cuối mình cũng chưa tùng nhìn lầm Viên Mộc. chỉ sợanhta có ý đến nhiều chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn để lại mặt mũi cho người ta.

Đưa mắt nhìn Viên Mộc biến mất ở cửa lớn, Nghiêm Túc đemmộttúi giấy đến trước mặt Phương Châm: “Ănđi,khôngcần sợ mập, dù sao emmộtchút cũngkhôngmập.”

Dưới ánh mắt của Nghiêm Túc, Phương Châmkhôngtự chủ được giơ tay ra, cầm lấy túi giấy. Mở ra, bên trongthậtlàmộtbàn tiệc lớn, hamburg, khoai tây chiên, quả táo vân vân,khôngkhác đồ Thẩm Khiên mua hôm đó lắm.

https://thuviensach.vn

cônghĩ hôm đó nhất định là Nghiêm Túc đều nhìn thấy hết nên liền hỏi:

“Đây làanhcố ý?”

“Sao?”

“Hôm đó,anhđãnhìn thấy Thẩm Khiên đến tìm tôi.”

“Nhìn thấy.”

“Vậyanhnghe được chúng tôinóigìkhông?”

“khôngcó nghe thấy.”

Hôm đó lúc Phương Châm ăn hamburg, trong trí nhớthìcôvới Thẩm Khiên cũngkhôngnóithêm gì. Sau đó lại là đoạncôngã nhào được Thẩm Khiên đỡ, sau đó nữa Nghiêm Túcđãđi, sau cùng hai ngườinóigì Nghiêm Túc đương nhiên làkhôngnghe được.

Phương Châm cầm lấy túi giấy ngồi xuống bậc thang, ngửa đầu nhìn Nghiêm Túc đứng bên cạnhmộtchút. Nghiêm Túckhôngđể ý đến bộ đồ tây bóng lángtrênngười, đặt mông ngồi bên cạnh Phương Châm.

“Hôm đó, ở chỗ này, Thẩm Khiên thổ lộ với tôi.” Phương Châm bỗng nhiênnói, giọngnóicó chútnhẹ.

Nghiêm Túc nhướng lông mày lên, ý bảocônóitiếp.

Phương Châm nhìnanhkhẽ mỉm cười: “Tôi từ chốianhta.”

Những lời Phương Châm vừanói, đổi lại là người đàn ông khác có lẽđãnghĩ sai lệch.

Có lẽ còn tưởng là Phương Châmđangthả tín hiệu với họ, rất có thể làm người ta có hi vọng.

https://thuviensach.vn

Nhưng Nghiêm Túc lập tức liền đoán được ý củacô, cười nhạtnói: “Cho nên hôm nay em chuẩn bị ở chỗ này lại từ chốimộtlần nữa.”

Phương

Châm

cũng

cười:

“Chưanóitới

từ

chối,anhcũng

cònkhôngcónóivới tôi cái gì.”

“Cho nên, em hi vọng tôinóichút gì, sau đó lạinóitừ chối. Hay là hi vọng tôi biết khó mà lui, ngay cả mở miệngnóicũngkhôngnên.”

Phương Châm quay đầu lại, vẻ mặt thànhthậtnhìn Nghiêm Túc: “Tôi thừa nhận là vế sau.”

Nghiêm Túc lớn như vậy lần đầu muốn thổ lộ với phụ nữ, nhưng ngay cả

cơ hộinóira khỏi miệng cũngkhôngcó.anhcho là mìnhsẽtức giận, nhưng cuối cùnganhchỉ là cười dộ lượng.”

đãsớm ngờ đến kết quả này, trong lòng cũngkhôngcó cảm thấy thất vọng.

Ngược lại vì Phương Châm từ chối Thẩm Khiên mà thấy vui vẻ.

“khôngnóiđến chuyện của tôi, em có thểnóivì sao lại từ chối Thẩm Khiênkhông?”

“hiệntại, tôikhôngmuốnnóiđến chuyện tình cảm.” Phương Châm cầm lấy miếng khoai tây nhét vào trong miệng, “Thời cơ chưa đến. Tôi mớiđirakhônglâu, ngay cả ngày tháng cũngkhôngbiết, vội vội vàng vàng lao vàomộttìnhyêumớikhôngthích hợp lắm.hiệntại, tôi cần công việc trước ổn định, tôi phải nuôi sống được bản thân mới dámnóiđến chuyệnyêuđương. Hơn nữa,yêuđương với tôi cần có áp lực rất lớn, người đàn ôngkhôngquan tâm nhưng người nhà của họ cũngkhôngquan tâm sao?

nóiyêuđươngthìdễ kết hônthìkhó, tôikhôngmuốn đến cuối cùng còn phải lấy chia tay để kết thúc.”

“Vậy Thẩm Khiên đồng ý sao?”

https://thuviensach.vn

“anhcó ý gì?”

Nghiêm Túc đút miếng khoai tây vào miệng Phương Châm: “Tôinói, em từ chối Thẩm Khiên vậyanhta đồng ýsẽkhôngtheo đuổi em nữa sao?”

Vấn đề này làm Phương Châm vô cùng khó chịu. Ý của Thẩm Khiên rấtrõràng,rõràng làkhôngbỏ qua chocô. Mặc dùanhtanóihai người chỉ là bạn, nhưngrõràng làanhta còn cố chấpkhôngchịu buông tay. Phương Châm thuyết phụckhôngđượcanhta, cũngkhôngtrở mặt được, chỉ có thể làm đà điểukhôngthèm nghĩ đến nó nữa.

côchưa trả lời vấn đề của Nghiêm Túc, nhưng nhìn nét mặt củacôNghiêm Túc đều hiểu tất cả: “Xem raanhtakhôngđồng ý.”

anhvừanóivừa đứng lên, hai ta đút vào túi quần xoay người nhìn Phương Châm. Ánh đèn từ đỉnh đầuanhchiếu xuống,mộtbóng đen phủ lên đầu Phương Châm.côtheo bản năng cảm thấykhôngổnthìnghe Nghiêm Túcnói:

“Ngay cả Thẩm Khiên cũngkhôngđồng ýthìtôi làm sao có thể đồng ý.”

“Nghiêm Túc,anhnghe tôinói.....”

“Làm xong rồi sao, làm xongthìđi.”

Nghiêm Túc vừanóivừa bước chân ra cửa,đimấy bước lại quay đầu lạinóivới Phương Châm: “Lo lắng cái gì, nhanh đến đây, tôi đưa em về

nhà.”

“khôngcần, tôi còn phải thay quần áo.”

“Tôi chờ em.”

“Tôi có xe điện,anhvề trướcđi.”

“Đêm đó, Thẩm Khiên có đưa em vềkhông?”

https://thuviensach.vn

Phương Châm sửng sốt, chỉ thấy Nghiêm Túc lộ ra nụ cười thảo mãn.rõràngđãbiết đáp án. Phương Châm gần như có thể đoán ra kế

tiếpanhsẽnóigì.

Hai vàicôtrầm xuống hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, yên lặngmộtlát sau mới thỏa hiệpnói: “Vậyanhchờ tôi, tôiđithay quần áo.”

trênđường về, Phương Châm ngồitrênxe Nghiêm Túcmộtcâu cũngkhôngnói. Dường như Nghiêm Túc cũngkhôngcó ý địnhnóicái gì, hai người cứ như vậy nghe nhạc sưởi ấm, im lặng ngồi cùng nhau.

Phương Châm làm việcmộtngày rất mệt mỏi, tiếng nhạc lại vô cùng thư

thái, như là có hiệu quả thôi miên. Mí mắtcôbắt đầu đánh nhau, bất tri bất giác liền dựa vào ghế ngủ.

Chờ xe chạy đến dưới lầu nhàcôthìcôđãhoàn toàn ngủ say.

Nghiêm Túc dừng xe bên đường, yên lặng nhìn gương mặt say ngủ của Phương Châm.anhcảm thấy mình nhất định là bị quỷ ám rồi, làm sao lại bịcôgáinày mê hoặc rồi?anhđưa tay sờ bụng, vuốt ve vết sẹo hơi gồ lên bên trong,trênmặt lộ ra nụ cười khổ.

Cómộtlần Lý Mặc say rượu rất cảm kháinói: “Tìnhyêulà cái gì?

Tìnhyêuchính là món nợ đời trước thiếu nên đời này phải đến trả nợ.”

Nghiêm Túc thầm nghĩ, đời trước nhất địnhanhthiếu Phương Châm rât nhiều rất nhiều nợ, đời này mới trả nợkhôngngừng chocô. Năm năm trướcmộtdao kia đúng là món nợ, bây giờyêucôlại làmộtmón nợ

khác.khôngbiết kế tiếpanhcòn phải dùng cách thức kịch liệt nào nữa để trả

những món nợđãthiếu.

Bộ dáng Phương Châm lúc ngủ rât giống đứa trẻ, dưới ánh đèn mặt mũicôcó vẻ rất mơ hồ,khônggiống như nhìn lúc ban ngày nhưng cũng https://thuviensach.vn

thiếumộtchút sắc bén.côkhẽ nhíu chân mày, dường nhưđangbuồn bực chuyện gì.

Là vì Thẩm Khiên hay là vìanh, hay là cả hai người?

trênđầucôcònđangkẹp cái kẹpnhỏmàu đen, viên đátrênkẹp lóe lóe lộ ra vài phần ngây thơ. Nghiêm Túc theo bản năng đưa tay ranhẹnhàng gỡ cái kẹp ra.

Tóc máicôlập tức rơi xuống che gần nửa mặt Phương Châm. Như vậy nhìncôlộ vẻ phụ nữ hơn, môi mỏng khẽ nhếch tràn đầy hấp dẫn, giống nhưđangcâu dẫn người ta hôn nó.

Thân hình Nghiêm Túc từ từ nhích đến gần, cuối cùng dừng cách mặt Phương Châm khoảng chừng 10cm. Nhưnganhcũngkhôngnhân cơ hội hôncô, mà là nghiêm túc quan sát mắt mũi miệng ngũ quan củacô.

khôngtính là xuất sắc nhưng lại khiếnanhthậtlòng thích.

Phương Châm ngủmộtlát, mơ màng cảm giác dường như có người áp sát vào mình, lập tức sợ hãi mở mắt. Sau đócônhìn thấy khuôn mặt tuấn túthậtlớn của Nghiêm Túc ở trước mặt mình,côbị làm sợ đến nối hét

“A”mộttiếng, theo bản năng ngồi thẳng dậy.

Nghiêm Túc lập tức ngồi thẳng lại, tránh khỏimộtcuộc va chạm. Sau đóanhtắt xe, xuống xe mở cửa xe cho Phương Châm.

Mặt Phương Châm nóng như bị lửa đốt, ngồitrênxe lúng túng đến độ

quên xuống xe. Mãi đến khi Nghiêm Túc mở cửa xe chocô,cômới vỗ vỗ

khuôn mặt mình vội vã bước xuống,nóicũngkhôngnóiliềnđilên lầu.

Nghiêm Túc cũngkhôngnóichuyện, cũngkhôngbỏđi, mà là theo sát Phương Châm lên lầu. Trong lòng Phương Châmđanghoảng hốt https://thuviensach.vn

cũngkhôngđể ý Nghiêm Túcđitheo, mãi cho đến trước cửa nhà,côchuẩn bị

lấy chìa khóa mới chú ý đến cái đuôi theo phía sau nãy giờ.

“anh,anhvẫn chưa về à?”

“sẽvề, nhìn emđivào tôi liềnđi.”

Phương Châm vội vàng móc chìa khóa ra, tay khẽ run, mở cửa. Chờ cửa vừa mởcôliền đẩy ramộtkhenhỏnhanh chóng chui vào. Sau đócôđóng cửa lại lại bị Nghiêm Túc giơmộttay lên ngăn lại,khôngnhữngkhôngđóng được cửa mà còn mở lớn hơn.

Phương Châm thầm nghĩ,anhtasẽkhôngchơi xấu muốn vào nhà ngồimộtchútđi.

Vẻ mặtcôkhẩn trương nhìn Nghiêm Túc, bộ dáng nhìnthậtcó chút chọc cười. Nghiêm Túc nhìn mặtcônhịnkhôngđược cười lên, tay chống cửa tùy ý vỗ vỗ mấy cái: “Em yên tâm, tôikhôngvào.”

“Vậy saoanhcòn đẩy cửa?”

“Có lời muốnnóivới em, em đừng vội vàng đóng cửa như vậy, tôi cũngkhôngphải mãnh thú.”

Phương Châm thầm nghĩanhso với mãnh thú còn đáng sợ hơn.côđứng ở

đókhôngnóilời nào, đôi môi khẽ nhếch kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Nghiêm Túc vừa nhìncônhư vậy lại muốn chọccô, bước lênmộtbước đến gầnmộtchút. Phương Châm vừa thấyanhnhích đến gần ánh mắt lập tức mởthậtto, sức lựctrêntay cũng tăng thêmmộtít chỉ làkhôngcó cách nào đóng cửa lại.

“Đừng khẩn trương, hôm nay tôikhônghôn trán em đâu.”

https://thuviensach.vn

Lời này vừanóira Phương Châm lại cử động càng thêm thú vị.côkhôngnhữngkhôngthở phàonhẹnhõm ngược lại lập tức giơ tay lên che miệng.

Nghiêm Túc thấycônhư vậy, rốt cuộc nhịnkhôngđược cười lên. Xem raanhthông minh nhưng Phương Châm cũngkhôngngốc nha, ý ở trong lờicôlại hiểu đượcrõràng.

anhvừa cười vừa giơ tay vỗ vỗ vai Phương Châm: “Được rồi,đingủ

sớmmộtchút, đừng làm mình quá mệt mỏi. Tôiđi.”

nóixonganhxoay ngườiđi,đixuống hai bậc thang liền nghe tiếng đóng cửathậtto phía sau,khôngnhịn được đứng lại quay đầu nhìnmộtchút. Cửa lớn nhà Phương Châm đóng chặt, hiển nhiên là hành động vừa rồi củaanhđãdọacô.

Nhớ đến bộ dáng Phương Châm che miệngthậtchặt,anhbuồn cười. Cất bướcđivào trong bóng đêm,anhhítkhôngkhí lạnh lẽomộthơithậtdài. Giơ tay lên nhìn thời gianđãqua mười hai giờ. Ngày thứ nhất của năm mới,anhcảm thấy trôi qua coi như cũngkhôngtệ.

So với Nghiêm Túcnhẹnhàng, Phương Châm hiển nhiên là có áp lực rất lớn. Sau khi đóng cửacôdựa vào cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn sàn nhà trước mặt.côđột nhiên cảm giác có thể mình làm ở Thâm Lam cũngkhôngđược lâu.

Đêm hôm đó, Phương Châm tựa vào cửa thất thầnthậtlâu, cuối cùngcônhịnkhôngđược lấy chiếc nhẫn La Thế để lại chocôcầmtrêntay yên lặng nhìn nó hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh được tâm tình.

côđitắm thay quần áo ngủ, kết quả nằmtrêngiườngthậtlâu liền pháthiệnmìnhkhôngbuồn ngủ, trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà trong bóng tối, trước mắt cũnghiệnlênmộtvài cảnh tượng lộn xộncôtừng trải qua.

https://thuviensach.vn

Trước kia lúccôở cùng La Thế, từng ly từng týhiệnra. La Thế là đànanhđại học củacô, lúccôhọc năm nhất, La Thế học năm tư. Sau đó tốt nghiệp, La Thế lấy tiền trong nhà ra ngoài xây dựngsựnghiệp, lai còn thành công. Lúc Cự Hoa phồn thịnh,mộtnăm LaThế có thể kiếm được khoảngmộttrăm vạn nhân dân tệ, cũng được xem là thu nhập tốt rồi.

Chỉ tiếc, sau này công ty càng lớn, tài chính công ty lại có vấn đề. Cự

Hoađangtrênđà tăng trưởng đột nhiên lại kẹt lại, sau đó cứ như vậy rơi xuống đất trong phút chốc.

Đoạn thời gian kia cũng chính là đoạn thời gian cuối cùng La Thế còn sống. Từ ông chủ trẻ lập tức biến thành nghèo rớt mồng tơi làm ăn thất bại.

Phương Châm nhìnanhtừ bình thường đến trở nên huy hoàng, nhưng cũng tận mắt thấyanhmộtđường tan táckhôngthể vãn hồi.

Trừ La Thế, trong đầucôcòn có bóng dáng của Nghiêm Túc. Lần thứ nhất gặpanhở buổi hợp báo, hình ảnhcôchen chúc trong đám người giả vờ phỏng vấn, nhưng lại cầm dao đâmanh, tất cả đềuhiệnlê trước mắtcô.

côthậm chí còn nhớ được vẻ mặt lúc đó của Nghiêm Túc. Khi dao đâm vào ngườianh,anhcũngkhônglộ ra vẻ kinh hoảng, mà là hơi kinh ngạc nhìncô.anhnhếch đôi môi, cố nén đau đớn cả người dựatrênngườicô, ghé vào taicôcắn răngnói: “Vì......cái gì?”

Phương Châm chỉ trả lờianhhai chữ: “La Thế.”

côvà Nghiêm Túc từ đó liền kết nghiệt duyên, vốn tưởng hai ngườisẽhận nhau cả đời,khôngngờ đếnmộtngày lại có thể ngồi cùngmộtchỗ ăn cơm, thậm chí còn ôm nhauthậtchặt, gần nhưkhôngcó khoảng cách.

Phương Châm đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình giống nhưmộtchiếc xe lửa lệch đường ray, với sức lực củamộtmìnhcôkhôngcó cách nào kéo nó trở lại.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 32: Nghiêm thái thái (Bà Nghiêm)

Sau ngày đầu năm mới, Phương Châm chầm chậm lên đồ tết.

côcòn chưa suy nghĩ năm naycôphảiđiđâu qua tết, cảm thấyđiđâu cũngkhôngthích hợp. Từ lần trước em trai bị Nghiêm Túc đánhmộttrận sau, trong nhà giậncôthậtlâu.

Mặc dù Phương Châmkhôngbiết tại sao họ lại giận mình.rõràng họ động thủ đánh người làkhôngđúng, lại còn lấy chiếc nhẫn kia. Nhưng ở trong lòng họ đặc biệt là mẹcôvới em traicô, tiền củacôchính là tiền của bọn họ.côcó tiền màkhônglấy ra chính là tội ác tày trời.

Hơn nữa sau khi em trai lấy được chiếc nhẫn kim cương kia hẳn là có đượcmộtkhoản tiềnnhỏ. Sau đó cómộtlần bacônhịnkhôngđược gọi điện chocô, trong lúc vô tình tiết lộ, bọ họ bán chiếc nhẫn kia, công thêm chút tiền trong nhà để dành muamộtcăn hộnhỏtrongmộttiểu khu khá vắng vẻ.

Phương Châm liền hỏi thăm chuyện Jenny: “Phương Pháp chuẩn bị kết hôn với Jenny sao?”

“Bọn nó chia tay rồi.” Phương cha ở đầu bên kia điện thoại trầm mặcmộtchút, khuyên Phương Châm, “Em trai con gần đây tâm tìnhkhôngđược tốt, con đừng để ý đến nó. Lần đầu nó chia tay bạngáitrong lòng cũngkhôngdễ chịu.”

Phương Châm biết, chuyện này khẳng định lại bị bọn họ đổ lên đầucô.

https://thuviensach.vn

Cũng may bây giờcôđãthông suốt,khôngphải là của mìnhthìvô luận mình cố gắng bao nhiêu cũngkhôngphải là của mình. Trước kiacôquá ngây thơ, cho là mình vô tư bỏ ra tất cả có thể đổi lấy đối đãi chân thành của người nhà. Bây giờcôđãhiểurõ, nếu như cha mẹkhôngthíchcô, cho dùcômang đếnmộtnúi vàng đến cho họthìhọ cũngsẽnhư cũkhôngthíchcô. Cho dù bọn họ cười vớicô, cũng chỉ là vì tiền củacô.

Trước kia Phương Châm hơi có chútkhôngcam lòng, vỗn cũng hi vọng cha mẹ nhìn mình nhiềumộtchút. Bây giờ thông suốt rồi hết hi vọng cũng đơn giản hơn rất nhiều,khôngcần ghi nhớ tiết kiệm tiền cho cả nhà,côcó thể

toàn tâm toàn ý nghĩ cách cho tương lai của mình.

Phương Châm muốn mua cho mình căn nhànhỏ.côcẩn thận tính toán thu nhập của mình. Tiền lương làm vệ sinhkhôngnhiều bằng khi làm bảo mẫu, nhưngcôthấy cũngkhôngtệ, cộng thêm các khoản thu phụ,mộtthángcôcó khoảng ba ngàn năm trăm nhân dân tệ. Mỗi tháng tất cả chi tiêu cho dù tiết kiệm thế nào cũng ít nhất phải tốnmộtngàn năm trăm nhân dân tệ, cho nêncôcó thể để dành được khoảng hai ngàn.

côđem tiền gửi ngân hàng lúc đầu cùng mấy tháng để dành ra tình toán, có khoảng năm vạn. Phương Châm cũng muốn muamộtcăn hộnhỏnhư

căncôđangthuê vậy.

côđến môi giới nhà đất hỏi thăm,mộtcăn hộ giống nhưcôđangởtrênthị

trường ít nhất cũng khoảng ba mươi mấy vạn. Nhưng loại căn hộ như

vậykhôngnhiều, cho nên cũng rất dễ bị tranh mất.

Phương Châm tính toánmộtchút số tiền mình thu vào, nghĩ xem có thể

vay tiền mua nhàkhông.cômới ra ngoài làm việc, ngân hàngsẽkhôngchocôvay, nhưngcôvẫn là nghĩ trước tiên nên để dành thêm ít tiền. Trước mắt tiền lương bây giờthậtsựcó chút ít, chi tiêu nhiều hơn so với tháng trước, Phương Châm nghĩ tìm thêm việc làm. Buổi trưa mỗi ngày làm vài giờmộttháng ít nhất cũng kiếm được hơnmộtngàn nhân dân tệ.

https://thuviensach.vn

Hôm nay gần đến nguyên đán, rất nhiều người đều trở về quê ăn tết, vừa lúc Phương Châm có thể hành động.hiệntạicôxem như cũngđãthành thạo công việc, nửa năm làm việc cũng tích cópkhôngít kinh nghiệm, cũngkhônggiống như lúc đầu lo sợ người khác biếtcôtừng ở tù như vậy.

Sau khi đem lý lịch gửiđi, Phương Châm vừa làm việc vừa chờ điện thoại. Kết quả chờmộtngàykhôngchờ được điện thoại công việc, ngược lại buổi sáng lại nhận được điện thoại củamộtngười khác.

Đó là Vương Tử gọi chocô. Lúc ấy khoảng chĩn mười giờ sáng, Phương Châm vừa tỉnh ngủ rời giường, còn chưa kịp đánh răng. Vương Tử nghiêm túcnóivớicô: “Chị có thể đến nhà trẻmộtchuyến haykhông?”

Lời này vừa nghe tuyệtkhôngnghĩ đến làmộtđứa trẻ năm tuổinóichuyện với người lớn.

Phương Châm ngápmộtcái: “Làm sao, có chuyện gì à?”

“Hôm này có hội diễn văn nghệ, phụ huynh đều đến xem.”

“Vậy sao cậu lại gọi cho tôi? Ba cậu đâu?”

“Điện thoại gọikhôngđược. tối hôm qua có thông báo cho ông ta đến, nhưng ông takhôngcó đến.”

“Vậy.....” Phương Châm suy nghĩmộtchút vẫn làkhôngđề cập đến chữ

“Mẹ”. Mẹ Vương tử hiển nhiên làkhôngở cùng với cậu, nếu cậu muốn tìm mẹ cậuthìcũngsẽkhônggọi điện thoại chocô.

“Nhưng tôi cũngkhôngphải là người nhà của cậu.”

“khôngsao, chỉ cần có người đến là được. Chị đến tiệm làm đẹpmộtchút là được.’

Phương Châm rất do dự: “Tôi,mộtchút tôi còn phảiđilàm.”

https://thuviensach.vn

“Vừa mới chín giờ, chắc chắn chịsẽkhôngđilàm sớm như vậy. Ông ấynóibậy giờ chị làm ca tối.”

Thằng bénóichuyện mạch lạcrõràng, Phương Châm hoàn toànkhôngnóilại cậu.côcầm điện thoại nhịnkhôngđược cười cười, cố ý trêu Vương Tử: “Ông ấy là ai vậy?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng chốc lát, Vương Tử trả lời: “Là cha em.”

nóixong, cậu lại hỏimộtcâu: “Rốt cuộc chị có đến haykhông?”

“Được, tôiđi, đưa địa chỉ nhà trẻ cho tôi.”

Trong lòng Phương Châm hơi có chút đồng tình với Vương Tử, đứa trẻ

nhở như vậy dù là áo cơmkhônglo, thấy bạn bè ở bên cạnh cha mẹ, cả nhà hòa thuận vui vẻ, cậu cũngsẽđau lòng khó chịu.

Đầu bên kia điện thoại, Vương Tử đưa điện thoại cho người bên cạnh, lễ

phépnói: “côTrương,côcó thểnóivới mẹ con nhà trẻ chúng ta ở đâukhông?”

Rất nhanhthìcóâmthanhmộtcôgáitruyền đến,nóiđịa chỉ cho Phương Châm. Phương Châm nghe thấy hình nhưcôTrươngđanghỏi Vương Tử tại sao mẹ cậukhôngbiết địa chỉ nhà trẻ.

Vương Tử bình tĩnh trả lời: “Bà ấy mới từ nước ngoài về.”

Bởi vì chính mình từng sinh non nên Phương Châm đối với trẻnhỏcómộtloại tình cảm đặc biệt. Đối mặt với chúngsẽvô cùng mềm lòng.cômuốn đối với con của người khác khá hơnmộtchút, đứa con đáng thương chưa ra đời kia của mình nếu đầu thai rồi hẳn là cũng có thể được người khácyêuthương.

cômặc dù học vấnkhôngquá cao, nhưng trong lòng còn có chút quan niệm về số mệnh, gần đây lại càng tin tưởng vào loại vận mệnh này. Từ

https://thuviensach.vn

quan hệ củacôvà Nghiêm Túc có thể thấy được, hai người cả đời này có lẽthậtbị vận mệnh ràng buộc.

Sau khi Phương Châm cúp điện thoại thu dọnmộtchút rồi ra cửa, bởi vì vội vàng nên điểm tâm cũng chưa kịp ăn.côkhôngđixe điện màđitàu điện ngầm. Đợi đến nhà trẻđãsắp mườimộtgiờ rồi.

Sau khi đến Phương Châm liền gọi điện cho Vương Tử, kết quả lại nghe được giọng của Nghiêm Túc. Phương Châm kinh ngạcmộtchút, liền nghe Nghiêm Túcnói: “Tôi ở trước mặt em.”

côngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Nghiêm Túcđangbước về phíacô.

Phương Châm cúp điện thoại, tức giận đến nở nụ cười châm biếm: “Vương Tửnóikhôngtìm đượcanh, tội mới đến giúp đỡ.”

“Tôi đến trễ. Tối hôm qua tôi bay sang Nhật, sáng nay lên máy bay có chút trễ, tôi cũng vừa đếnkhônglâu.”

“Nếuanhđãđến, tôiđiđây.”

Nghiêm Túc trực tiếp kéo taycô: “Được, em muốnđithìtựđigiải thích với thằng bé. Emđinhư vậy, thằng bé nhất định đem khoản nợ này tính lên đầu tôi.”

Phương Châm im lặngđitheo Nghiêm Túc đến hậu đài phía sau hội trường, tìm được Vương Tử ở giữa các bạnnhỏmặc quần áo kì dị.

côcũngkhôngbiết có phải là Vương Tử haykhông, bởi vì nhìn cậu rất lạ, trang phụctrênngười cậu to đến bốn năm lần,mộtmình chiếmmộtkhu vực rất lớn. nếu như cậu muốn đứng lênđilại,mộtđống người bên cạnh phải nhường đường cho cậu.

“Cậu bé diễn cái gì?”

https://thuviensach.vn

“Tảng đá.”

Phương Châm thiếu chút phunmộtngụm nước ra: “Diễn tảng đá?”

“Đúng vậy, em diễn làmộttảng đá lớn.côgiáonói, tiết mục phải dựa vào mọi người cùng nhau hoàn thành, có người diễn Vương Tửthìphải có người diễn tảng đá.”

Lời này nghekhôngsai, nhưng Phương Châm nhìn cậumộtngười nặng nề, cả người làmộtđống đen thùi, trong lòng rất muốn cười, chỉ là sợ đả thương lòng tự ái của Vương Tử, nêncôchỉ có thể cố nén cười.

côlại tính sổ với Vương Tử: “Ba cậuđãđến, tại saokhônggọi điện thoại cho tôi, hại tôi phảiđimộtchuyến.”

“Ông ấy đến lúc emđangmạc quần áo, mặc xong mới nhìn thấy ông ấy.

Chị nhìn em mặc thành như thế này có thể gọi điện thoại sao?”

“Vậythìđể cho ba cậu gọi.”

“Tôikhôngbiết em đến, lúc đầu thằng békhôngcónóivới tôi.” Nghiêm Túc lập tức chứng tỏ mình trong sạch, vẻ mặt vẫn cứ như tên củaanh.

VƯƠNg Tử lập tức tiếp lời: “Khi đó chị đềuđãra cửa, phỏng chừng là sắp đến, lại ngại làm chị quay trở về. Xem xong buổi diễn có dùng cơm trưa, chị ăn nhiềumộtchút.”

Phương Châm quả thựckhôngcó cách gì vớimộtlớnmộtnhỏnhầ

này,thậtlàkhôngphải ngườimộtnhàthìkhôngvào cùngmộtcửa, từ già đến trẻ

tất cả đều là gian manh như vậy.

côchỉ có thể nhận mệnh. Buổi diễn cũng sắp bắt đầu, Phương Châm bị

Nghiêm Túc kéo ra hội trường, ngồi xuống hàng ghế thứ nhất. Đối diện vị

trí này là sân khấu, là chỗ ngồi tốt nhất trong tất cả các chỗ ngồi. Hôm nay https://thuviensach.vn

là buổi lễ long trọng của trường, các lớp đều có tiết mục, từ đọc diễn cảm thơ ca đến múa hát,trênsấn khấu cái gì cần cũng đều có. Phương Châm cầm trong tay bản danh mục các tiết mục giống như thiệp cưới, kinh ngạc pháthiệncó tiểu phẩm tương thanh.

(Tương thanh 相 声 :mộtloại canóicủa Trung Quốc, dùng những câunóivui, hỏi đáp hài hước,nóihoặc hát để gây cười, đa phần là châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.)

Những đứa trẻ này lớn nhất cũng chỉ có sáu tuổi,nóitương thanh có quá khókhông?

Quả nhiên là nhà trẻ của người có tiền, lễ mừng năm mới cũng đều tổ

chứckhônggiống với người khác. Phương Châm nghĩ đến đay liền quay đầu đánh gía những phụ huynh khác, buổi lễ mừng năm mới sắp bắt đầu, các phụ huynh khác lần lượtđivào hội trường, từ cách ăn mặc đến dáng vẻ cử

chỉkhôngmộtaikhônglộ vẻ “có tiền có quyền” bốn chữ.

Phương Châm cúi đầu nhìn quần áo mìnhmộtchút, cảm thấy có chút khiến cho Vương Tử mất thể diện.

Nghiêm Túc ngồi bên cạnhcô, khóe mắt quan sát vẻ mặtcô, thong thảnói:

“khôngcần để ý, giá trị con ngườikhôngthểnóibằng quần áotrênngười.”

Cho dù là dựa vào quần áotrênngườicôcũngkhôngso sánh được với người cao sang. Nhiều người như vậy, đoán là chỉ cócôlà có tiền án nha.

Cũng may Phương Châm cũngkhôngphải là người hay so bì,côđãquen với cuộc sống bình thường, cungsẽkhônghâm mộ cuộc sống giàu sang.côquay đầu ngồi thẳng người, nghiêm túc chuẩn bị xem các bạnnhỏbiểu diễn.

Trước khi tiết mục bắt đầu khoảng chừng vài phút đồng hồ, chỗ ngồi bên cạnh Nghiêm Túc rốt cuộc có người ngồi. Người kia cả người đầy trang sức https://thuviensach.vn

quý giá, vừa lộng lẫy vừa quý phái lại đẹp đẽ.côvừa ngồi xuống hai mắt liền trực tiếp đảotrênngười Phương Châm, cuối cùng lại chào hỏi lôi kéo làm quen với Phương Châm: “Đây là bà Nghiêm sao, lần đầu gặp,thậtlà vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp.”

--- --- ---

Phương Châm lúng túng cườimộttiếng với đối phương, vừa nghĩ có nên giải thích vài câu haykhông, cho dùnóilà dì thằng bé cũng được.

Kết quả Nghiêm Túc lại quay đầu cười với người phụ nữ kia, lại dùng khuỷu tay đụng Phương Châm, mắt nhìn phía trướcnói: “Bắt đầu rồi, nghiêm túc xem biểu diễnđi.”

Phương Châm cũng chỉ có thể cười cười với người nọ, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn lên sân khấu.

Tiết mục này tiếp theo tiết mục kia, tiết mục của lớp Vương tử được xếp ở giữa. Nội dung tiết mục cũngkhôngphức tạp, đại khái là kể chuyện người bạnnhỏlàm thế nào sửa đổi tật xấu kén ăn. Trong chuyện này, cậu békhôngthích ăn rau,kết quả buổi tối mơ thấy ớt xanh, cải trắng, hành tất cả

đều hóa thành người đuổi theo cậukhôngtha.

Diễn vai chính là cậu bé thân hình vô cùng mập, chạymộtbước thở hổn hển ba cái, thoạt nhìn rất giống. Phương Châm cảm thấykhôngphải là cậuđangdiễn mà cậu vốn dĩ là như vậy.

Cậu béo bị rau dưa đuổi đến ôm đầu nhảy lên,mộtđường chạy từ nhà đến rừng rậm, cuối cùng liền núp ở phía sau tảng đá lớn là Vương Tử diễn. Cậu béo vừa thở vừa lầm bầm, nên làm cái gì bây giờ, lúc này Vương Tử mới lên tiếng: “Đem bọn chúng ăn hết là được rồi.”

Cả hội trường cười ồmộttiếng, Phương Châm cũng nhịnkhôngđược cười:

“Còn tưởng là thằng bé chỉ là bày biện ở đó,khôngngờ còn có lời thoại.”

https://thuviensach.vn

Cả người Vương Tử bị bọc trong phục trang tảng đá, chỉ lộmộtgương mặt mập tròn trịa,nóichuyện mang theo từ ngữ trẻ con, nhưng giọngnóilại thuần thục chững chạc, mọi người nghe thấy càng buồn cười.

Cậu béo nghe thấy cậunóilàm cậu giật mình kinh sợ: “Tảng đá cũng có thểnóichuyện?”

“Ớt xanh cũng có thể bướcđi, tại sao tảng đá lạikhôngthểnóichuyện.

Lời này vừanóimọi người càng cười ghê hơn, hội trường lập tức xôn xao, mãi cho đến khi tất cả tiết mục đều kết thúc, Phương Châm còn nghe phía sau có phụ huynh bàn luận tảng đá Vương Tử kia, đềunóiđứanhỏnày rất có tiềm chất. Phương Châm liền quay đầunóivới Nghiêm Túc: “Xem ra thằng bé này rất giốnganh. Mặc dù trôngkhônggiốnganhnhưng tính cách rất giống.”

“Ừ, thằng bé giống mẹ nó.”

Đây là lần đàu Phương Châm nghe Nghiêm Túc nhắc đến mẹ Vương Tử,khôngkhỏi có chút kinh ngạc, liền nhân cơ hội hỏi: “Bây giờ mẹ thằng béđangở đâu?”

“Ở nước ngoài.”

Khó trách vừa rồi Vương Tửnóivớicôgiáo mẹ cậu mới từ nước ngoài về,thìra mẹ cậuthậtđangở nước ngoài.

“Vậy hai người.....ly hôn rồi?”

Lời này vừa thốt ra Phương Châm cũng cảm thấy mình quá nhiều chuyện rồi, vội vàng bổ sungmộtcâu: “Được rồi,khôngmuốn trả lờithìđừngnói, tôikhôngnên hỏi nhiều.”

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc cũngkhôngcó tức giận, bình tình liếc nhìncômộtcái: “Tôi cùng mẹ Vương Tửkhôngcó kết hôn.”

Đáp án này ngoài dự đoán của Phương Châm, Phương Châm liềnkhôngbiết nênnóigì. Vừa lúc này, Vương Tửđãthay xong quần áo, từ

phía sau sân khấu chạy đến, chạy đến trước mặt họnói: “Con đói bụng rồi,điăn cơmđi.”

“Hai ngườiđiănđi, tôi về trước, xế chiều tôi còn phảiđilàm.”

Phương Châm vừanóivừa giơ tay lên nhìn đồng hồ,đãsắp hai giờ rồi, ba giờ rưỡicôsẽphải đến Thâm Lamđilàm. Kết quảcôvừa dứt lời, bụng lại đúng lúc phát ra tiếng kêu,côlúng túng đến đỏ bừng mặt,khôngdám nhìn vẻ mặt của Nghiêm Túc và Vương Tử.

Hai cha con liếc nhaumộtcái, ăn ýkhôngcười ra tiếng. Vương Tử giơ tay kéo tay Phương Châm: “đithôi, ăn ít đồ rồi lạiđilàm. Để ông ấy lái xe chở

chịđilà được.”

Phương Châm đúngthậtđói bụng, buổi sáng thức dậy đến giờ chỉ uống vài ngụm nước, lúc xme biểu diễn chìm đắm trong đó nênkhôngcảm giác được, lúc này bụngcôliền lên tiếng kháng nghị.

Nhà trẻ chuẩn bị cho phụ huynh và các bạnnhỏmộtbữa trưa phong phú, tự mình lấy thức ăn, thức ăn phương Tây hay Trung Quốc đều có. Bởi vì Phương Châm vội vàngđilàm nênkhôngcó cách nào tỉ mỉ nghiên cứu thức ăn, liền chọn mấy loại sushi lại chọn đồ uống rồi tìm chỗ ngồi xuống, nhanh chóng ăn.

Nghiêm Túc bởi vì muốn đưa Phương Châmđilàm, cũng tùy tiện chọn lấy ít thức ăn.anhbưng cái mâm ngồi đối diện Phương Châm, ănkhôngđược mấy miếng liền nghe tiếng Phương Châm ho khan, ngẩng đầu nhìn pháthiệncôbị nghẹn, liền thuận tay đưa ly nước chocô.

https://thuviensach.vn

“khôngcần

gấp

gáp

như

vậy,

nếu

làkhôngđến

kịpthìnghỉmộtngày,sẽkhôngtrừ tiền lương cũngsẽkhôngcó ai khai trừ em.”

Phương Châm uống hai ngụm nước đem cơm trong cổ họng nuốt xuống, khoát taynói: “khôngcần, có thể kịp giờ.”

Nghiêm Túc im lặng nhìn chằm chằm Phương Châmmộtlúc lâu, đột nhiên mở miệngnói: “Em,côgáinày, đừng cậy mạnh như vậy đượckhông?”

“đilàm đúng giờ là cậy mạnh sao?”

Nghiêm Túc khẽ mỉm cười,khôngnóilời nào, lúc này Vương Tử chạy đến, đem dĩanhỏcủa mình đặt lên bàn, lại leo lên ghế ngồi xuống, sau đó quay đầu hỏi Phương Châm: “Xế chiều chị có thểkhôngđilàmkhông?”

“khôngthể.”

“Xế chiều trường học còn có hoạt động, chịkhôngtham gia sao?”

“Để ba cậu chơi cùng cậuđi, tôi phảiđilàm.”

đangnóiPhương Châm đột nhiên nhớ đến vết thươngtrêntrán Vương Tử, nên liền giơ tay sờ đầu cậu.trêncái trán trắng nõn của Vương Tử lờ mờ

cómộtvết sẹo, mặc dùkhôngsâu nhưng làkhôngphải hòn toànkhôngcó.

Phương Châm nhìn thấy có chút có lỗi.

Vương Tử lại chẳng hề để ýnói: “khôngsao, đàn ông có sẹo đẹp trai hơn.” (+.+)

Phương Châm quay đầu hỏi Nghiêm Túc: “Làanhdạy thằng bé sao?”

“Là ông Dương dạy.”

“khôngngờ ông Dương cũng chơi với trẻ con.”

https://thuviensach.vn

“khôngcó cách nào, chịkhôngở đây, em chỉ có thể tìm ông ấy chơi.”

Phương Châmđangnóichuyện với Vương Tửthìđiện thoại Nghiêm Túc vang lên,anhliền đứng dậyđisang chỗ khác nghe điện thoại. Vương Tử liền nhân cơ hội dụ dỗ Phương Châm: “Chị ở lạiđi, để ông ấy xin nghỉ cho chị, tất cả mọi người trong Thâm Lam đều nghe ông ấy.”

Phương Châm sờ đầu Vương Tử: “khôngđược,sẽcó người đồn đãi chuyệnkhônghay. Ba cậu là ông chủ lớn, hẳn nên làm gương tốt cho mọi người.”

“Nhưng là hai người đềuđi, emsẽkhôngcảm thấy thú vị nữa.”

“Tôi tự mình đón xeđilà được, để ba cậu ở lại với cậu.”

“khôngđượckhôngđược, là em gọi chị đến làm sao có thể để chị đón taxi về. Vậy cũngthậtkhôngcó phong độ rồi, để ông ấy đưa chịđi, nếukhôngemsẽkhôngyên lòng. Em thích chị, nênkhôngthể để chị xảy ra chuyện.”

Từ trước đến giờ, Phương Châm vẫn luôn cảm thấy Vương Tử đối vớicôcó chút quái lạ. Cậu bé này trưởng thành sớm,nóichuyện cùng cậu cũng giống nhưnóichuyện với người lớn. nhưng dù thế nàocôcũngkhôngtin đứanhỏnăm tuổisẽvừa ýcômộtngười gần ba mươi tuổi.

Cho nêncôhỏi: “Vương Tử, tại sao cậu lại thích tôi như vậy, có nguyên nhân gì sao?”

“Có, bởi vì em cảm thấy chị giống mẹ em.”

Trong lòng Phương Châm lộp bộpmộtcái: “Tôi nhìn giống mẹ cậu sao?”

“khôngcó, hai ngườimộtchút cũngkhônggiống. Mẹ em vô cùng xinh đjep, chị kém xa so với bà ấy. Nhưng là chị có chút giống bà ấy, mẹ em https://thuviensach.vn

cũng từngnóihoa có linh hồn.”

Phương Châm tự động bỏ qua đánh giá của Vương Tử đối vớicô, chỉ chú ý đoạn cuối: “Bây giờ mẹ cậuđangở đâu, là ở nước ngoàithậtsao? Mẹ

cậunóinhững lời này với cậu lúc nào?”

“Bà ấy ở nước ngoài,thậtlâu cũng chưa có trở về. Nhưng là bà ấy có gọi điện thoại cho em, cái kia chính lànóivới em trong điện thoại.”

Phương Châm nhìn vẻ mặt thànhthậtcủa Vương Tử, trong lòng nhói đau từng đợt. Đứa trẻ này rất đáng thương, mẹ ở nước ngoài, bathìsuốt ngày bận công việc, trong nhà chỉ có bà cố làyêuthương cậu. Về vật chất cậu giàu có hơn những đứa trẻ khác, nhưng lại thiếu thốn tình cảm.

Nghĩ đến đâycôvươn tay ra sờ sờ đầu Vương Tử. Ánh mắt rất nhạy bén, liếc mắt liền thấy được cảm xúc trong mắt Phương Châm, liền thuận thếđilên: “Chị Phương, chị được nghỉ ngày nào nha?”

“Chủ nhật tôi được nghỉ, sao thế?”

“Vậy chịđichơi với em có được haykhông?”

Phương Châm vừa định từ chối, Vương Tử lại bổ sungmộtcâu: “Hai ngày nữa dinh nhật em, chịđichơi với emmộtngày có đượckhông? Mẹ

emkhôngcó ở bên cạnh,trêntrán em lại vừa cómộtvết sẹo, emthậtmuốn cómộtsinh nhậtthậtđầy đủ nha.”

Phương Châm thầm nghĩ, hai chuyện này cũngkhôngcó liên quan với nhau nha, lại nhìn bộ dáng đáng thương của Vương Tử, giống như sắp rớt nước mắt, làm cho tình mẹ lan tràn trong lòngcô. Bình thườngcôkhôngphải làmộtngười dễ mềm lòng, cũngkhôngbiết tại sao vùa wnhinf thấy Vương Tử, lời từ chối đều luônkhôngnóiđược thành lời.

https://thuviensach.vn

côđangdo dự có nên đồng ý haykhông,thìđãthấy Nghiêm Túcđiđến.anhnhìn đồng hồmộtchútđãsắp đến ba giờ rồi, cho nên đề nghị

với Phương Châm: “Có muốnđihaykhông?”

Phương Châm vội vàng đứng lên: “Tự tôiđilà được,anhở lại với thằng béđi.”

“khôngsao, tôi đưa emđirồi trở về với nó.”

Vương Tử cũng thêm vào: “Đúng vậy nha, chị Phương để ông ấy đưa chịđiđi. còn có rất nhiều người chơi với em.”thậtrathìtrong lòng Vương Tử

cũngkhôngquen ở cũngmộtchỗ với Nghiêm Túc. Tình cảm hai cha con quá mỏng, mỗi lần ở cùngmộtchỗ cậu lại cảm thấythậtkhôngdễ chịu.

Nghiêm Túc cũngkhôngnóithêm cái gì, cầm lấy áo khoáctrênghế,nóivới Phương Châm: “đithôi,đinhanh về nhanh. Vương Tử, con nghe lờicôgiáonói, đừng chạy lung tung.”

Vương Tử cười đến mặt đầy hoa, kéo tay Phương Châmnóinhỏ: “Chị

Phương, xem như xong rồi nhé, chủ nhật em để ông ấy đến đón chị nha.”

Phương Châm còn muốnnóihai câu, bên kia Nghiêm Túc lại thúc dục.côchỉ có thể cười cười, xoay người đuổi theo Nghiêm Túc.

trênđường đến Thâm Lam, Phương Châm nhịnkhôngđượcnóivới Nghiêm Túc: “Sau nàyanhcó thời gian nên ở bên Vương Tử nhiềumộtchút, tôi cảm thấy thằng bé nnayf vô cùngcôđơn.”

“Hôm nay nó lạinóicái gì với em sao?”

“Nhắc đến mẹ thằng bé, thoạt nhìn Vương Tử cái gì cũngkhôngthiếu,thậtrathìrất thiếu tìnhyêuthương. Thằng bénóimẹ cậu ở

nước ngoài, hai người chỉ có thể liên lạc thông qua điện thoại. Tôi cảm thấy https://thuviensach.vn

thằng bé cần được lớn lên trong gia đình hoàn chỉnh, đối với cuộc sống và tính cách sau này của cậu đều tốt.”

Mắt Nghiêm Túc nhìn phía trước, môi mỏng khẽ nhếch, im lặng trong chố lát mớinói: “Cho nên em muốn khuyên tôi cùng mẹ thằng bé tái hợp?”

Phương Châm vội vàng phủ nhận: “Tôikhôngcó ý này, đây là chuyện nhà củaanh, tôikhôngcó quyền hỏi đến. tôi cũng chỉ là cảm thánmộtchút thôi,anhkhôngcần để trong lòng, coi như tôi chưanóigìđi.”

Đây cũngkhôngphải là lờinóitức giận, mà là ý nghĩ chânthậttrong lòng Phương Châm. Dù Nghiêm Túc là người cha kỳ lạ đến thế nào cũngkhôngđến phiêncô–mộtngườikhôngquen biết bình luận. mọi nhà đều có chuyện khónói, quan hệ với cha mẹ em traicôcòn như thếthìcó lập trường gì mànóingười khác?

Nghiêm Túc quay đầu nhìn Phương Châmmộtcái,trênmặt mang theo nụ

cười tự giễu: “Tôi biết là em quan tâm Vương Tử. Nhưng là cho dù phát sinh cái gì, tôi và mẹ Vương Tử cũngkhôngthể tái hợp được.”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 33: Sắc nữ

Sáng sớm chủ nhật, Vương Tửthậtsựbảo Nghiêm Túc lái xe đến đón Phương Châm.

Lúc ấy Phương Châmđangăn điểm tâm, sau khi nhận được điện thoại rầu rĩnóimộtcâu: “Tôikhôngđi,anhđivới thằng béđi.”

“Phương Châm.” Nghiêm Túc dừng xe dưới lầu nhà Phương Châm, còn chưa tắt máy liền gọi chocô, “Nhanh xuống đây. chuyệnđãhứa với trẻnhỏthìphải làm được.”

nóixonganhcúp điện thoại, hai tay nắm tay lái, ngón taynhẹnhàng gõ nhịp. Vương Tử ngồi ở ghế sau liếc nhìnanh: “Ông cần phải cám ơn tôi.”

"Là chủ ý của con,khôngliền quan đến ba."

"Nhưng ông cũng chiếm được lợi."

"Con cảm thấy thua thiệtthìba liền gọi điện thoại chocôấy khỏiđinữa."

Vương Tử vội vàng lắc đầu: "khôngđược, hai ngườiđichơi sinh nhật rấtkhôngthú vị, dĩ nhiên là muốn Phương Châm cũngđicùng."

Nghiêm Túc quay đầu liếc con mìnhmộtcái, khóe miệng khẽ nhếch. ánh mắt kia khiến Vương Tử thấy chột dạ, yên lặng quay đầu sang hướng khác.

Đừng cho là bakhôngbiết con có chủ ý gì. Vương Tử chuyện người lớn con đừng xen vào."

https://thuviensach.vn

"Có bản lãnhthìđem mẹ tôi về đây." Vương Tử nổi cáu, cả người đầy tức giận.

Lúc này, Phương Châm lạiđiđến, trực tiếp mở cửa xe chỗ cậu ra. Vừa thấy Phương Châm, Vương Tử lập tức thay đổi vẻ mặt, nhiệt tình chào hỏicô: "Chị Phương, chị lên xeđi, em để chỗ của em cho chị."

Cậu vừanóivừa nhích vào trong, nhường lại chỗ ngồi lúc nãy của mình.

Nghiêm Túc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Vương Tử từ kính, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra nên tìm mẹ cho thằng bé này.

XE rất nhanh liền chạy ra đường lớn, lúc đầu Phương Châm cònkhôngcảm thấy khác thường, chỉ là câu có câukhôngtrò chuyện với Vương Tử. Khoảng nửa giờ sau,côrốt cuộc cảm thấykhôngđúng.

Từ kính xe nhìn ra phía ngoài, hai bên đườngrõràng hoang vắng rất nhiều so với lúc đầu, căn bản làkhôngthấy bóng dáng của các cửa hàng, ngược lại rất nhiều quán cơm bụi.đanglúc Phương Châm kinh ngạcthìtrước mặt xuấthiệnmộtbản xanh viết tên đường trước mặtcô,cônhìnkhôngđượcrõràng lắm, dường như là ba chữ "Đường cao tốc."

Phương Châm chưa kịp phản ứngthìxe họđãlên đường cao tốc.côhoảng hồn, vội vàng hỏi Nghiêm Túc: “Đây làđiđâu?” Mừng sinh nhật Vương Tử

tại sao lại phảiđiđường cao tốc,rõràng trung tâm thành phố có rất nhiều chỗ

chơi đùa.

Nghiêm Túc cũngkhôngtrả lời, Vương Tử ở bênh cạnh giải thích: “Chị

Phương, chúng tađilàng du lịch chơi. Mới mở, chơi rất vui, có trò chơi công viên, động vật dưới nước còn có vườn cây, nhất định chịsẽthích.”

Làng du lịch? Chỗ đó Phương Châm chưa từngđinhưng cũng biết nó cũngkhôngxây tại trung tâm thành phố, thông thường đều xây ở ngoại thành. Chỗ đó hoang vắng thích hợp khai phá xây dựng những công trình https://thuviensach.vn

lớn, hơn nữa người thành thị quen ở trong bê tông cốt thép, thỉnh thoảng liền thíchđigần gũi với thiên nhiên.

Mặc dù chỗ đó cũng rất tốt, nhưng Phương Châmkhôngmuốnđi.

“Nghiêm Túc,anhquay đầu xeđi, tôi muốn về nhà.”

“Chị Phương, chịkhôngmuốnđiLàng du lịch sao? Chị đồng ýđichơi sinh nhật với em.”

“Đúng là tôi đồng ý, nhưngkhôngthể qua đêm bên ngoài với cậu, ngày mai tôi còn phảiđilàm.”

“Vậythìởmộtbuổi chiều.” Nghiêm Túc luôn trầm mặc bỗng mở

miệngnói, “Ngày maisẽđưa em trở về.”

“Nhưng là.....”thậtracôkhôngmang theo cái gì, ngay cả quần áo tắm rửa cũngkhôngcó nha.

“khôngcần lo lắng, ở đây cái gì cũng có,sẽkhôngthiếu bất cứ thứ gì.”

Vương Tử cũng ở bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy nha, chị Phương yên tâm, ông ấy nhiều nhất là tiền. chị muốn cái gìthìnóivới ông ấy, ông ấy nhất địnhsẽchuẩn bịthậttốt cho chị.”

Phương Châm bất đắc dĩ cười cười với Vương Tử, đột nhiên cảm thấy nụ

cười ngây thơ của trẻ con cũng làmộtloại ngụy trang. Chuyện hôm nay, hiển nhiên làcôbị hai cha con này hãm hại. Chỉ trách gương mặt Vương Tử

rất có tính lừa gạt,côthậtsựkhôngnghĩ đến mìnhsẽthua trong taymộtđứa trẻ

năm tuổi.

Mềm lòng có lẽ là điểm yếu lớn nhất đời này củacô.

Nửa giờ kế tiếp, Phương Châm trở nên rất yên tĩnh. Dường như Vương Tử nhìn racôkhôngvui nênkhôngtrêu chọccô. Cho đến khi xe ra khỏi đường https://thuviensach.vn

cao tốc quẹo vào đường vào làng du lịch, hai bên đường là rừng cây cao lớn, cậu mới kề sát Phương Châm,nhỏgiọngnói: “Chị Phương, chị đừng tức giận, sau này emsẽkhôngvậy nữa.thậtra chỗ này cũng rất thú vị,đira ngoài thư giãnmộtchút cũng tốt nha.côgiáo emnóibình thường người già đều muốn nghỉ ngơi.”

Phương Châm lập tức liền vui vẻ: “Là Làm việc mệt mỏi kết hợp nghỉ

ngơi.”

“Đúng đúng, cái này chính lànóichị nha.” Vương Tử cườimộttiếng lộ

ramộthàng răng, rốt cuộc vẫn là bộ dáng ngây thơ.

Trong nháy mắt Phương Châm lại mềm lòng. Nếuđãđếnthìcũng đừng làm bộ mặt thối nhưđilấy chồng, huống chi Vương Tửnóicũng đúng, chỗ

nàythậtkhôngtệ, ở quen thành thị nhà cửa san sát, thỉnh thoảng đến đây thư

giãnmộtchút cũng là lựa chọn tốt. Huống chicôở trong tù năm năm, cũng nênđira ngoài hít thởkhôngkhí mới mẻ.

Nghĩ đến đây tâm trạng Phương Châm cũng trở nên sáng sủa hơn.

Sau khi xe tiến vào Làng du lịch liền chạy chậm lại, xe vòng quanh cây cỏ sum xuê hai bên đườngđivào, cuối cùng dừng trướcmộtbiệt thự.

Biệt thự có tổng cộng ba tầng, xây gần bên hồ. Sau khi xe dừngthìđãcó người đến mở cửa xe cho bọn họ,điđầu là người mặc quần áo gọn gàng nhất so với những người khácmộtchút, khách khí gật đầu với Nghiêm Túc, sau đó đưa bọn họ vào bên trong.

Phương Châm và Vương Tửđiphía sau, có hai nhân viên cầm va litrênxe thay họ, căn bản cũng chỉ làmộtrươngnhỏ, bên trong đều là đồ của Vương Tử.côvà Nghiêm Túc đềukhôngmang hành lí gì đó.

côlà bởi vìkhôngbiết nênkhôngmang, vừa nhìn là biết Nghiêm Túc là khách quen ở đây, biệt thự này dường như là đặc biệt để choanhta, https://thuviensach.vn

trừanhtathìkhôngcó người nào khác ở. Bởi vì vừa vào cửaanhta liền tỏ ra vô cùng quen thuộc với tất cả trang trí bày biện ở đây, ngay cả công tắc đèn phòng khách ở đâu cũng biếtrõ.

Người đàn ông dẫn đầu giới thiệu với Phương Châm là mình họ Trần, chịu trách nhiệm quản lý khu vực này. Trừ hoan nghênh họ đếnanhta cũngkhôngnóibất kỳ lờinóinhảm nào. Hiển nhiên làanhta biết Nghiêm Túc, hơn nữa cũng biết đối phương hiểurõnơi này như lòng bàn tay.

Sau khi vào nhà, Nghiêm Túc cũngkhôngcó thay dép, giày da giẫm vài bước vào sau đó xoay ngườinóivới Quản lý Trần: “Tốt, mọi người đều ra ngoàiđi,khôngcó gì đặc biệt rôisẽkhônggọi mọi người.”

Quản lý Trần liên tụcnóikhôngsao, mặt đầy tươi cười dẫn cấp dướiđi.

Sau khi họđi, Nghiêm Túc liềnnóivới Vương Tử: “Phòng của con ở lầu hai, đem va li lên sắp xếpđi.”

Vương Tử nhưng lại rất nghe lời,mộtlời kháng nghị cũngkhôngcó, thân hình nhonhỏxách cái va li màu vàng cũngkhônglớn hướng về cầu thang.

Phương Châm định giúp cậu, lịa bị Nghiêm Túc trừng mắt, ý cảnh cáo vô cùngrõràng.

Phương Châm lập tức hiểu được, lúng túng cười cười vớianh,khôngcó can thiệp vào chuyện giữa hai ch con bọn họ. Nghiêm Túc lạinóivới Phương Châm: “Phòng của em ở lầu ba, muốnđixemkhông?”

Phương Châm tất nhiênnóimuốn,nóixong liềnđitheo sau đít Vương Tử

lên lầu. Nghiêm Túc theocôđến cửa phòng, đem cửa mở ra thaycô. Trước khi bước vào Phương Châm theo bản năng hỏi: “anhnghỉ ở đâu, lầumộtsao?”

“không, tôi cũng ở tầng này.”

“Tầng này, chỗ nào?”

https://thuviensach.vn

“Ở đối diện phòng em.” Nghiêm Túc vừanóivừa xoay người đẩy cửa căn phòng đối diện ra.

Phương Châm lập tức khẩn trương, duỗi tay nắm lấy nắm cửa của mình,thìnghe Nghiêm Túc ở phía saunói: “Cửa phòng có gắn khóa, em có thể yên tâm ngủ. Hơn nữa, tôi cũngkhôngphải người bỉ ổi như vậy. Hai người chúng ta cũngkhôngphải là lần đầu ở trong cùngmộtnhà, em hoàn toànkhôngcần lo lắng.”

Phương Châm nhớ đến lúc ở nhà bà Nghiêm, quảthậtcôvà Nghiêm Túc cũng xem như là ở chungmộtnhà. Nhưng tình huống lúc đó với bây giờkhônggiống nhau, khi đó trong nhà nhiều người ở như vậy, phòng hai người lại cách xa như vậy. Huống chi, lúc đó địch ý của Nghiêm Túc đối vớicôrõràng như vậy,mà bây giờ....

cônhanh chóng lắc đầu, chui vào phòng. Vừa định đóng cửathìnghe được giọngnóicủa Nghiêm Túc: “Hơn nữa tôi cảm thấy ngủ cùng với em...thìngười bị thua thiệt hẳn là tôi.”

Lúcnóichuyện Nghiêm Túc giơ tay lên chặn lại cửa phòng Phương Châm. Giống như hôm đó ở nhàcôvậy.

Phương Châm biết khí lực của mìnhkhôngphải là đối thủ của Nghiêm Túc, dứt khoát để tay xuống, yên lặng lùi về phía sau vài bước. Nghiêm Túc nhìn vẻ mặt khẩn trương củacô, cố nén cườinói: “Ban ngàyđãmuốnđingủ? Nhanh chóng thay quần áo, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm nữa.”

“Chuyện gì?”

“Theo Vương Tử chơi mừng sinh nhật.”

Phương Châm phục hồi lại tinh thần: “Nha, vậythìđithôi.”

https://thuviensach.vn

côkhôngmuốn ở lại trong phòng này,khôngphải là căn phòngkhôngđủ

lớn,khôngđủ đẹp, chủ yếu là bởi vì Nghiêm Túc đứng trước mặt làmcôcómộtáp lực vô hình rất lớn.

nóixongcônhấc chân bước ra ngoài, lại bị Nghiêm Túc gọi lại: “Đợi chút, thay quần áo xong lạiđi.”

Phương Châm cúi đầu nhìn quần áo của mình: “Quần áo của tôikhôngđược sao, chưa đạt quy định hay là đẳng cấp?đichơi sinh nhật Vương Tử cũngkhôngđến mức phải mặc lễ phục nha.anhlàm party sinh nhật cho Vương Tử sao?”

Nghiêm Túc cườinhẹmộttiếng,điđến trước tủ quần áo, mở tủ: “khôngcó, chỉ có ba người chúng ta,khôngcó ai khác. Nhưng là vẫn phải thay quần áo, quần áo của emkhôngđược.”

Phương Châm thầm nghĩ có phải quần áo quá rẻ mạt,đira ngoàisẽlàmanhta mất mặt haykhông? Nhưng lần trước đến nhà trẻ của Vương Tử,côcũngkhôngmặc nhãn hiệu nổi tiếng gì, cũngkhôngthấyanhta để ý đến nha.

Nghiêm Túc thấycôngẩn người liền quơ quơ tay trước mặtcô: “Nhạnh chọnmộtthứđi, đừng đứng ngẩn ra vậy. Chắc Vương Tử cũngđãthay quần áo rồi,mộtlát lạiđilên thúc giục.”

Phương Châm cũngkhôngcó cách nào, chỉ có thểđiđến nhìn theo tay Nghiêm Túc,côlập tức liền sững sờ.

Tủ quần áo chiếm hết bức tường, trong tủ treo vô số quần áo, mọi loại phong cách kiểu dáng, xuân hạ thu đông đều đủ, hoàn toàn thểhiệnphong thái đại gia của Nghiêm Túc.

Phương Châm kinh ngạc trong nháy mắt, liềnnói: “anhchuẩn bị nhiều như vậy làm gì? Tôi chỉ ởmộtbuổi chiều. Tùy tiện thaymộtbộ là được.”

https://thuviensach.vn

“Những thứ này cũngkhônghẳn là phải mặc bây giờ.” Nghiêm Túc vừanóivừa bước ra phía sau vài bước, đem cửa tủ quẩn áo mở hết ra, sau đó chỉ vàomộtdãy màu sắc tươi đẹpnói: “Em phải mặc cái này.”

Là áo tắm. Phương Châm vừa nhìnmộtcái liềnnói: “Tại sao lại mặc cái này?đibơi sao?” chỗ này vẫn là đất liền nha, cũngkhôngcó biển,côchỉ có thể

nghĩ làđibơi thôi.

Nghiêm Túc cũngkhôngđể ý đếncô, thấycôđứng yên liền chọn thaycô.

Cuối cùng cầmmộtcái màu vàng sáng đẩy vào ngực Phương Châm, vẻ mặt nghiêm túcnói: “không, chúng tađitắm.” (-.-“)

--- --- ---

Nửa tiếng sau, Phương Châm theo Nghiêm Túc vào bãi tắm, sau đó liền nhịnkhôngđược cười.

Đây làmộttrong những bãi tắmkhôngphân biệt nam nữ, chiếm diện tích còn lớn hơn so với sân bóng rổ. Bãi tắm được xây trong lòng núi, mang theo chút hương vị cổ xưa, hoàn toàn khác biệt với những bãi tắm xa hoa trang bị thiết bị xa hoahiệnđại trong thành phố.

Phương Châm nhìn vài người trước mặt, bùn lầy đầy mắt miệngkhôngphân biệtkhôngphân biệt được ai với ai, thầm nghĩ bãi tắm này xây dựng như thế nàythậtrất tốt. Làm chocôcảm giác giống như

mìnhđangtrở lại xã hội nguyên thủy, chỉ còn thiếumộtvòng cành lá vòng bên hông làm quần thôi.

Lằng nhằng nửa ngày, hóa ra là đến tắm bùn. Phương Châm nhìn người ta dính đầy bùn xanh từ đầu đến chân, lại nhìn mình, bật cười: “Đây là tắm sao? So vớikhôngtắm còn bẩn hơn nha.”

“Hiệu quả của nó chính là ở chỗ đó.”trênngười Nghiêm Túc mặcmộtcái quần áo thun ngắn tay, bên dưới cũng làmộtcái quần sooc ngắn, vừa bước https://thuviensach.vn

vào đâyanhliền đem Vương Tử lột sạch, chỉ chừa lại chiếc quần bơinhỏ.

anhvỗ vỗ mông thằng bé: “Được rồi, chơiđi, muốn chơi thế nàothìchơi thế ấy.”

Vương Tử hoan hômộttiếng, vui vẻ nhảy vào đống bùn nhão trong hồ

chơi đùa. Thân thể mới dính chút bùn lập tức trở nên vô cùng bẩn. hai tay cậu vừa nắm hai nắm bùn bôi lên người, vừa quay đầu gọi họ: “Nhanh đến đây nha.”

Nghiêm Túc vỗ vỗ vai Phương Châm: “Cởi đồđi.”

nóixonganhcũng cởi bỏ quần áo ben ngoài, giống như Vương Tử chỉ

mặcmộtcái quần bơi. Phương Châm liếc mắt liền nhìn thấy cơ ngực mạnh mẽ đầy sức sống củaanhphập phồng, xuống chút nữa là góc cạnhrõràng của cơ bụng. Xuống chút nữa..... (><)

côkhôngdám nhìn nữa, quay đầu muốnđi.côcảm giác mình nhất định là điên rồi, từ lúc đồng ý đến nhà trẻ của Vương Tử xem biểu diễn cuộc sống củacôliềnđilệch lênmộtcon đườngmộtđikhôngtrở lại.

Thậm chícôcòn có chút hận mình, trước kia mạnh miệng như vậy,nóihận Nghiêm Túc như gì. Năm năm ở trong tù, mỗi lầncônghĩ đến cái tên này là trái tim lại muốn rỉ máu. Nhưng bây giờ,khôngquá nửa năm, cũng bởi vìanhta giúp đỡcômấy lần, cũng bởi vì hành động quan tâm chăm sóc củaanhta, cũng bởi vìanhta chocômộttúi thức ăn nhanh lại từng thổ lộ

vớicô,côliềnkhôngphânrõđông tây nam bắc.

Ngườihiệnđạikhôngnóiđến liệt nữ trinh tiết, La Thế chếtđãhơn năm năm rồi,côtìm bạn traithìcũngkhôngcó gì đáng trách. Nhưngcôcũngkhôngthể tìm Nghiêm Túc.khôngnóiđến chuyệnanhta bức chết La Thế, chính là gia thế

củaanhcũng khiếncôvàanhtuyệt đốikhôngthể bước cùng nhau.

https://thuviensach.vn

Phương Châm cảm thấy mình nênđi, cho dù dựa vào đôi chân cũng có thể trở về trong thành phố nha.

Nhưng Nghiêm Túc nào có bỏ qua chocô, cánh tay dài giơ lên, trực tiếp ôm eocô, kéo cả ngườicôvào trong ngực. giây phút đụng vào da thịtanh, trong đầu Phương Châm oanhmộttiếng, cả người đỏ lên.

Nghiêm Túc nhìn vành tai đỏ rực củacô, cườinói: “Nhanh cởi đồ rồi xuống chơi với Vương Tử. Chuyện đồng ý với trẻnhỏthìphải làm được.”

“Nhưng.....” Phương Châm xoay đầu lại, muốn nhìn những tượng đất trong bãi tắm kia, kết quả đầu vừa xoay bốn mươi lăm độ liền chạm phải ánh mắt Nghiêm Túc.

mộtđôi mắt đen nhánh lại sáng ngời, bên trong tràn đầy kiên nghị và mạnh mẽ, phần lớn người bị ánh mắt này trừngmộtcái, đoán là cơm cũng đềukhôngmuốn ăn.

Phương Châm cảm giác mình cũng sắpkhôngmuốn ăn cơm rồi.

Nhưngcôcòn muốn giãy ra: “Chỗ này quá cởi mở,khôngthích hợp với tôi.”

“Trẻnhỏcũng có thể chơi, có cái gìkhôngthích hợp với em.”

“Bởi vì tôikhôngphải trẻ con nha.”

“khôngsao.” Nghiêm Túc vỗ vỗ đầu Phương Châm, “khôngcần xấu hổ, bôi bùn lên mặtthìai biết được em là người hay là quỷ. Nhanh cởi đồđi, muốn tôi giúp đỡkhông?”

Đùa sao, đương nhiên làkhôngcần. Phương Châm pháthiệnNghiêm Túc đối với mình càng ngày càng càn rỡ, đàn ông đều là như vậy,mộtkhi bạn choanhta chút hòa nhã,anhta liền trèo lên được voi đòi tiên? Sớm biết năm đó năm đó cũngkhôngnênmộtđâm bụnganhmộtdao, trực tiếp cắt tiểu jjthìtốt rồi.

https://thuviensach.vn

(Tiểu jj: tên thường gọi tiểu huynh đệ.....quảthậteditor k thể nghĩ ra từ

văn nhã nên để z nhé ><)

Nghĩ đến đâycôliền theo bản năng cúi đầu. Nghiêm Túc mặcmộtcái quần bơi màu đen,trêncơ bản là trừ vị trí quan trọngthìtất cả đều lộ thịt. Phương Châmkhôngphải là thiếu nữ ngây thơ, vật kia của đàn ôngcôkhôngchỉ từng dùng mắt nhìn qua, nhìn thấy đường con của nóđivào chỗ kiacôliền bị dọa đến nghiêng đầu lại yên lặng lắc đầu.

thậtkhôngnên, cứ như vậy nữacôsẽthành sắc nữ mất.

Dưới ánh mắt Nghiêm Túc, Phương Châm cởi bỏ quần áo bên ngoài, lộ

ra áo tắm màu vàng sáng bên trong.côvẫn phải cảm ơn Nghiêm Túc xuống tay lưu tình, chọn đồ tắm chocôgióng như là váy ngắn, phíatrênlà dây đeo, phía dướithìcómộtcái váy ngắn che, cảm giác giống như mặc chiếc váy mùa hè.

Nhưng dù là như vậy, trong nháy mắt cởi quần áo ngoài racôvẫn có chút mất tự nhiên, hai tay ôm ngực,,cảm thấy tất cả ánh mắt đều dán lên người mình.

thậtra nhiều người ở đây lúc đầu đều là nhìnNghiêm Túc, gương mặt dáng vẻ xuất chúngthìđiđến đâu cũngsẽkhiến người khác chú ý. Cuối cùng ánh mắt mọi người liền rơi lên người Phương Châm. Bởi vì tất cả bọn họthậttò mò người đàn ông xuất sắc như vậy sánh đôi vớicôgáinhư thế nào.

Hầu như tất cả mọi người khắp người đều là bùn, trét đến cha mẹ họ đều nhậnkhôngra. Cho nên những ánh mắt kia liền vô cùng càn rỡ, trong ánh mắt cáccôgáiđều là xoi mói, đàn ông đa phần là nghiền ngẫm. Tất cả đều chờ Phương Châm cởi quần áo ngoài ra, muốn nhìnmộtchút dưới gương mặt tươi trẻ này cất dấumộtthân hình nóng bỏng thế nào.

Kết quả khi quần áo được cởi rathìmọi ngườikhôngkhỏi có chút thất vọng, thân hình phương châmkhôngthểnóilà rất kém cỏi, eonhỏ, chân thon https://thuviensach.vn

tỷ lệ rất tốt, chính là ngực hơinhỏchút, người thông hiểu đều đoán là cỡ B.

Thân hình như vậy cùng với gương mặtcôthậtrathìrất hài hòa, nhưng đẩy vào trong đám ngườithìcực khó tìm thấy, cùng với Nghiêm Túc thân hình cực kỳ xuất sắc đứng chungmộtchỗ liền chênh lệchthậtlớn.

Cho nên trong lòng mọi ngườilại nổi lên nghi ngờ.mộtcôgáithoạt nhìn cũngkhôngquá chói mắt làm sao có thể câu dẫnmộtngười giàu có đẹp trai như Nghiêm Túc.

Lúc mọi người nhìn Phương Châm, Nghiêm Túc cũngđangnhìn.anhmang Phương Châm đến đâykhôngthểnóilà cố ý, nhưng tắm bùnthậtsựrất tốt.anhđối với thân hình phụ nữ cũngkhôngcóyêucầu cao, giống phụ nữ là được rồi (ýanhlàkhôngkhác người là được +.+). Thân hình Phương Châmnhỏnhưng eo ra eo mông ra mông, mặc dùkhôngnóng bỏng nhưng nhìn cũng rất tốt.

Phụ nữ nha,anhvẫn là nên coi trọng cảm giác của họ. Nếu theo đuổimộtngười thân hình nóng bỏngthìanhcó thể tìm nhữngcôgáikia hàng đêm ca thú.

Phương Châm bị mọi người nhìn như vậy rấtkhôngthoải mái,khôngcó cách nào liền phát giận với người bên cạnh, trừng trừng Nghiêm Túcnói:

“Nhìn cái gì?”

“Tôiđangsuy nghĩ, lờinóivừa rồi của tôi rất có lý. Cùng em lên giường người chịu thua thiệt là tôi.”

Phương Châm lười cãi vớianh, cũng thừa nhận thân hình Nghiêm Túc vô cùng có tính gợi cảm.cômang theo bất mãn nhonhỏchoanhmộtcái nhìn xem thường, sau đó nhanh chóng nhảy vào bãi bùn, đem mình từ đầu đến chân bôi trétmộtlần.

Như vậy cũng tốt, so với lúc nãy mặcmộtbộ quần áo đặc biệt tốt hơn, loại quẫn bách vừa rồi cũng lập tức liền biến mất.

https://thuviensach.vn

Vương Tửkhôngkhác gì tượng đất Châu Phi, bởi vì đuổi theo chơi với những người khác cậu còn té ngã, miệng ăn đầy bùn. Nghiêm Túc xem thường vỗ vỗ mông cậu: “Được rồi, ăn no có thể tiết kiệm cơm tối rồi.”

Vương Tử cũngkhôngđể ý, phun bùn ra rồi lại tiếp tục chơi đùa.

Phương Châm nhìn cả người toàn bùn thỏa mãn im lặng tựa vào thành hồ.thậtrathìcôcó chút ngại ngùng, cảm thấy mọi người thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằmcô. Thế nêncômới muốn bôi bùn lên mặt để người khác nhậnkhôngracô.

Nghiêm Túc cũng tựa thành hồ vào gần cạnhcô,khôngnóilời nào. Có vài người đẹp mượn cớ đến chào hỏi, Nghiêm Túc vừa khách sáo vừa hời hợt đuổiđi, cũngkhôngnóinhiều hơnmộtcâu.

Phương Châm cảm thấykhôngkhí bây giờthậtcó chút lúng túng, liền chủ

độngnóichuyện vớianh: “Tại sao lại từ chối,rõràng là rất xinh đẹp.”

“Bên cạnh tôikhôngthiếu nhất chính là người đẹp. Emkhôngchơi nữa sao? Đừngnóivới tôi emđangở đây xấu hổ.”

“khôngsai, quảthậttôi thấykhôngđược tự nhiên lắm.”

“Tất cả mọi người đều như vậy, có cái gì mà xấu hổ.” Nghiêm Túc suy nghĩmộtchút, nắmmộtkhối bùn bôi lên mặt Phương Châm, “Như vậy là được, em cũng đừng khẩn trương quá. Em nhìn xem, ngày cả quần áo người ta cũngkhôngmặc, em hoàn toànkhôngcần xấu hổ.”

Phương Châm vuốt bùntrênmặt, nhịnkhôngđược nhe răng ra: “Người nàokhôngmặc quần áo?”

“Đó, là người đó.”

https://thuviensach.vn

Phương Châm cho là Nghiêm Túcnóilàmộtngười đẹp nào, kết quả nhìn theo tayanhlại làmộtngười đàn ông vạm vỡ, giống như ngọn núi đứng sừng sững ở chỗ đó,đangnắm bùn bôi lên người. Phương Châm vừa xoay qua đúng lúc nhìn thấy nửa người dưới của đối phương, cái thứ nhất nhìn thấy được hẳn là....khôngmặc cái gì.

côphản xạ theo bản năng, giơ tay lên che mắt, nghiến răng: “anhlà đồ

khốn kiếp,anhcố ý.”

“đichơi nên thả lỏngmộtchút, đều cởi hết đồ rathìcòn cái gì mà căng thẳng.”

Phương Châm thử suy nghĩmộtchút, cảm thấy rất có lý:

“khôngsai,anhnóirất đúng, ngay cả nhà tù tôi cũng đềuđiqua, còn có gì mà sợ hãi.”

côvừanóivừa nắmmộtkhối bùn lên,khôngkhách sáo bôi lên khuôn mặt Nghiêm Túc. Khuôn mặt trắngrõnét của Nghiêm Túc lập tức thay đổi thànhmộtngười nhà nông.

anhcũngkhôngngại hình tượng bị phá hủy, đống bùn trong tay cũng bôi lên mặt Phương Châm. Phương Châm cũngkhôngchút yếu kém, bắt đầu tấn công alijanh. Cho nên, hôm nay hai người ở trong đống bùn chơi đùathậtsảng khoái, đến cuối cùng Phương Châm đùa đến đầu óc có chút mơ

hồ rồi, lúc cầm bùn bôi lên Nghiêm Túckhôngchỉ tấn công mặt, cánh tay màtrênngườitrênđùi tất cả đều tấn công đến, thậm chí có lần còn tấn công vào bên dưới rốn ba tấc nữa. (Cindy: dưới rốn ba tấc là gìthìmời quay sang kiểm chứng zứ ox hay gấu gì gì đó, editor còn độc thân ngây thơ chong xáng nên chưa thể kiểm chứng được )

Lúc ấykhôngcảm thấy lúng túng, lúc saucôtrở về phòng tắm nhớ đến cái này liền đỏ mặt.côgiơ bàn tay từ trong bồn tắm lên nhìn chằm chằm.trêntay dường như còn lưu lại nhiệt độ của Nghiêm Túc, nong nóng căng https://thuviensach.vn

đầy,côthậm chí còn tính toán vật kia của Nghiêm Túc rốt cuộc dài bao nhiêu. (>_<)

côcảm giác mình hoàn toàn biến thành sắc nữ, sau khi nhìn thấy thân thể

trần trụikhôngche đậy của đàn ông, bản tính sắc nữ bị chôn nénđãlâu trong cơ thểcônhanh chóng thức tỉnh rồi.

Phương Châm giơ tay đánh mìnhmộttát. Kết quả lúccônghemộttiếng

“Ba” giòn vangthìtrước mắtcôtối dầm, cả phòng tắm đều rơi vào trong bóng tối vô tận.

Hình như là cúp điện?

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 34: Nhìn không sót một cái gì

Edit: Cindy.

Phương Châm trầm mặcmộthồi trong bóng tối, sau đó trong đầu nhảy ramộtý nghĩ.

Là trò đùa sao?

Cả biệt thự đều được trang bị điều hòa, nhưng lúc này bị mất điện lò sưởi trong phòng tắm liền ngừng hoạt động. Cả người Phương Châm ngâm trong nước, nhịnkhôngđược run rẩy, đợi ánh mắt thích ứng được với bóng tối trong phòng tắm, liền từ từ lần mò leo ra bồn tắm.

côtìm khăn tắm lau mình qua loa, sau đó lại mò mẫm tìm đồ ngủ của mình. Áo ngủ này cũng là Nghiêm Túc chuẩn bị, áo ngủ bằng tơ tằm, ngắn đến khó khăn lắm mới có thể cheđicái mông.

Bởi vì quá tối, Phương Châmkhôngcó tìm được dép, chỉ có thểđichân trần ra khỏi phòng tắm.côvốn cho là chỉ có phòng tắm bị mất điện,khôngnghĩ đến đèn phòng ngủ cũngkhôngphát sáng. Cũng may căn phòng này ngay dưới tầng thượng, Phương Châmđiđến trước cửa sổ thủy tinh kéo rèm cửa sổ ra, ánh trăng như nước chiếu vào phòng, rốt cuộc có thể mơ hồ thấy được bài trí trong phòng.

Khí ấm trong phòng chưa tiêu tán hoàn toàn, thảm dưới chân so với gạch sàn phòng tắm ấm áp hơn nhiều. Phương Châm vòng vo trong phòng mấy vòng, cảm thấy dựa vào khả năng của mìnhkhôngcó cách nào khôi phục lại https://thuviensach.vn

hệ thống cung cấp điện, cho nêncôcầm lấy áo khoáctrênsofa, khoác lên người rồiđira cửa.

Vừa mới mở cửa,mộtcỗ hơi lạnh ập vào mặt, Phương Châm nhịnkhôngđược co rúm lạimộtchút. Điều hòa trong hành lang cùng ngưng hoạt động, nhưng là đèn trong hành lang lại sáng, chỉ là hơi tối hơnmộtchút so với bình thường. Điều này làm cho người khác cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Phương Châmđangđứng tại chỗ ngẩn ngườithìcủa phòng đối diện đột nhiên mở ra, còn lộ ramộtchút ánh sáng ấm áp phía sau. Phương Châmkhôngkhỏi ngẩn ra, hỏi: “Phònganhcó điện sao?”

“không, toàn bộ thiết bị điện đềukhônglàm việc, đó là máy tính.”

“Trong phòng tôi cũngkhôngcó điện.” Phương Châm chỉ chỉ phòng mình, bổ sung thêmmộtcâu, “Tôiđangmuốn tìm người đến xem thử.”

Nghiêm Túc khẽ nhếch miệng, lộ ramộtnụ cười. Ánh mắt củaanhkhôngchút khách khí nhìn thẳng lên người Phương Châm. Bên ngoài làmộtáo khoác lông màu đen, bên trong là váy ngủ tơ tằm màu hồng, hai chân đều trống trơn. Bộ dáng nàyđira ngoài đừngnóilà dâm tặc, ngay cả

“chính nhân quân tử” cũngkhôngcầm lòng được.

“Em tính mặc như vậyđira ngoài?”

Phương Châm cúi đầu nhìn mìnhmộtchút, trước ngực lộmộtmảng tuyết trắng. Cổ váy ngủthậtquá lớn, ngay cả hai bầu vú cũngkhôngche kín được hoàn toàn.côhoảng hồn, vội vàng kéo cổ áo khoác, che lạithậtchặt.

Sau đócônói: “Vậyanhđiđi.”

Nghiêm Túc ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Có lẽanhcũng vừa tắm xong,trênngười mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là quần tây màu xám nhạt. Nút áo sơ mi chưa được cài toàn bộ, đếm từtrênxuống dưới có ba https://thuviensach.vn

cái nút chưa cài, cổ áo mở rộng loáng thoáng có thể thấy được xương quai xanh bên trong, lồng ngực rắn chắc nhưẩnnhưhiện, Phương Châm lập tức nhớ đếnmộtmàn lúc chiều ở bãi tắm.

Dáng người Nghiêm Túcthậtquá tốt. Đềunóiphụ nữ thân hình nóng bỏng dễ khiến cho người ta phạm tội, hôm nay Phương Châm mới biết đượcthìra đàn ông dáng người gợi cảm cũng khiến người takhôngchống đỡ nổi.

côcó chút xấu hổ, dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ mơ hồ này đá văng ra khỏi đầu.

“Tôi vừa tắm xongđangcài nút áo.” Dường như pháthiệnánh mắt của Phương Châm, Nghiêm Túc cười giải thích. Tay củaanhđặttrêncúc áo thứ

ba, cúi đầu nhìn thoáng qua lạinói, “Vốn dĩ còn muốn cài thêm, nhưng là bây giờ tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mát mẻ.” (+.+) Phương Châm lúng túng vô cùng, lui vào trong phòng: “anhtìm người đên kiểm tramộtchút xem, tôi vào phòng trước.”

“Chờmộtchút.” Nghiêm Túc lạimộtlần nữa giơ tay chặn cửa phòngcô,

“Hay là tôi kiểm tra trướcmộtchút. tôi vừa mới kiểm tra phòng tôimộtvòng,khôngpháthiệnvấn đề gì. Bây giờ lại xem phòng emmộtchút, em có đem theo vật gì sử dụng điệnthậtmạnhkhông?” (ý là thiết bị hút điện mạnh dẫn đến quá tảithìcầu daosẽtự động ngắt điện..)

“khôngcó, tôikhôngcó mang đến, chỉ có điện thoại di động.” Phương Châm nghiêng người sangmộtbên để Nghiêm Túc vào phòng,đitheo sau lưnganhhỏi, “anhhiểu về điện à,khôngmời thợ điện chuyên nghiệp đến đượckhông?”

“Biếtmộtchút,khôngbiết nhiều. Bây giờđãtrễ thế này thợ điện cũngđãsớm về rồi.” Nghiêm Túc tùy tiện tìm lý do cho mình. Thực tế, thợ điên tai Làm du lịch hai mươi bốn giờ đều có mặt chờ lệnh, nhưnganhdám chắc là Phương Châm vừa ra tùkhônglâukhôngbiết được chuyện này, liền gạtcôdễ

https://thuviensach.vn

dàng. Đêm khuya yên tĩnh,anhlàm sao có thể tìm người đến phá hỏngkhôngkhí.

“Hay là để tôi kiểm tramộtchút xem.” Nghiêm Túc vừanóivừa xoay người đến cầu thang, nhìn xuống phía dướimộtchút, lại quay lạinói,

“Lầumộtlầu hai đều có điện, chỉ có lầu bakhôngcó điện. đúng là thiết bị

điện nào đó trong phòng làm cầu dao lầu ba bị đứt.”

Nghiêm Túc thuận miệngnói.anhlàmộtthiếu gia sống an nhàn sung sướng làm sao có thể hiểu về điện, bị ngắt điệnanhcũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Có lẽkhôngliên quan đếnanhvà Phương Châm, có lẽ là điều hòa trung tâm có vẫn đề khiến đường dây này bị đứt cầu dao, cho nên lầu ba mới bị mất điện. nhưng vì trong hành lang được trang bị đèn khẩn cấp,mộtkhi đèn điện bị ngắtthìđèn khẩn cấpsẽtự động sáng lên.

Nhưng là những điều này đều là doanhsuy đoán lung tung,trênthực tếanhcũngkhôngquan tâm đến cái này.khôngquản nó là làm sao bị mất điện.hiệntại, Phương Châm vàanhcùng mặc đồ ngủ, cùng đứng ngay phòng ngủ,anhnào còn có lòng dạ quan tâm đến nó.

Nghiêm Túc vào phòng,đimộtvòng xong đứng lại, Phương Châmđitheo phía sauanh, bởi vì ánh sáng quá yếu trong chốc látkhôngthấy đối phương đứng lại,côbước về phía trước mấy bước, kết quả thiếu chút nữa là đụng đầu lên lưng Nghiêm Túc.

Cũng maycôthắng lại kịp thời, dừng cách Nghiêm Tức khoảng cáchkhôngđến 10cm.côvừa đứng lại, Nghiêm túc liền xoay lưng lại, ánh sáng của đèn pintrêntayanhchiếu lên mặt Phương Châm.

Đột nhiên xuấthiệnánh sáng rọi lên mặt, Phương Châmkhôngmở mắt được,côgiơ tay lên che hai mắt,khôngvuinói: “Bật đèn pin làm gì thế?”

“Tìm xem chỗ nào có vẫn đề.”

https://thuviensach.vn

Phương Châm suy nghĩmộtlúc, xoay ngườiđira cửa: “Được rồi,anhtìmđi, tôi ra ngoài chờanh.”

“Lấy cho tôi cái ghế.” Nghiêm Túc gọicôlại, “Tôi kiểm tra đèn trầnmộtchút.”

“Có cần thiếtkhông?”

Nghiêm Túckhôngtrả lời vấn đề củacô, xoay đầu nhìn về hướng phòng tắm, đèn pin trong tay chiếu lên cửa phòng tắm: “Em vừa mới tắm xong đúngkhông? Có phải là phòng tắm có vấn đề gì haykhông, nếukhôngthìvào xem thửmộtchút.”

Phương Châm vội vàng cầm ghế đẩu đến: “Hay làanhkiểm tra đèn trần trướcđi.” đùa sao? Trong phòng tắm đều là quần áocôvừa thay ra, đèn tắt tối omcôcũngkhôngthu dọn. Bây giờ để Nghiêm Túc cầm đèn pinđivàothìchẳng phải là nhìnkhôngsót cái gì sao.

Nghiêm Túc nhìn ghế đẩu đặt trước mặt mình, cười thỏa mãn.anhnóimuốn kiểm tra đèn trần chỉ là lấy cớ thôi, sau đó Phương Châm muốn ra ngoàianhliền thuận miệngnóimuốn kiểm tra phòng tắm.anhbiết Phương Châm vừa tắm xong, phòng tắm liền làmộtđống bừa bộn.

Tiếp xúc với Phương Châm càng lâu, Nghiêm Túc lại càng có thể dễ

dàng bắt bícô. Kiên cường và lạnh nhạt từ trước đến nay củacôchỉ là ngụy trang,côvốn là da mặt mỏng lại hay sĩ diện, còn nhạy cảm, yếu ớt. Cuộc sống lao tù chỉ là mài dũa ý chí củacôthôi, có thể có tác dụng ở những vấn đề kháccôgặp phải trong cuộc sống. Nhưng ở vấn đề tình cảm, đặc biệt là quan hệ nam nữ,côtrong nháy mắtsẽtrở về là tiểu bạch thỏ.

thậtra, Phương Châm là người rất mềm lòng.

Nghiêm Túcâmthầm cảm thánmộtcâu ở trong lòng, sau đó đứng lên ghế, cầm đèn pin giả vờ kiểm tra chùm đèn thủy tinh lớn treo ngượctrêntrần nhà.

https://thuviensach.vn

anhchơi xấu cố ý muốn vào phòng kiểm trathậtrathìcũngkhôngcó ý gì, chỉ là muốn Phương Châm chờ lâumộtchút. về phần chờ cái gì, tạm thờianhcòn chưa nghĩ ra.

Phương Châm ở bên dưới giúpanhvịn ghế,thậtrathìcôcũngkhôngcó vịn ghếthật, chỉ là đứng ở đó để phòng lỡ như có chuyện gì thôi. Nghiêm Túc nhìn vô cùng nghiêm túc, ánh sáng của đèn pin soi lên nửa bên mặtanhtrông gương mặtanhgiống nhưmộtbức điêu khắc đầy góc cạnh, kể cả

năm giác quan cũng trở nên sâu sắc hơn.

Khoảng chừng năm phút, Phương Châm nhịnkhôngđược hỏi: “Có vấn đề

gìkhông?”

“Tạm thời chưa nhìn ra.”

“Vậyanhxuống đâyđi, đứng cao như vậy lỡ như ngã....”

Nghiêm Túc cười cười, tay cầm đèn pin rọi xuống chân Phương Châm.

Vừa mới tắm xong làn dacôgần như trong suốt, kết hợp với ngón chân mảnh khảnh củacô,thậtlàmộtbức tranh vẽ tuyệt đẹp.

Trong lòng Nghiêm Túc khẽ động, chủ động tắt đèn pin. Phương Châm vội vàng đứng lên.

“khôngcó chuyện gì,khôngcó trật chân, chỉ là ngãmộtcái.anhđừng bật đèn pin nữa, ánh mắt tôikhôngchịu được ánh sáng quá chói.”

“Được, vậythìkhôngbật nữa.”

Trong phòngmộtmàn đen kịt, bỏi vì trước đó bị đèn pin rọi vào nên trước mắt Phương Châm có chút mờ mịt. Chờ nửa phút sau,cômới lần nữa nhìn thấy được, lại pháthiệnNghiêm Túc đứng trước mặtcô, chăm chú nhìncô.

Cảm giác giông như bịmộtcỗ lực lượng lớn mạnh vây quanh, làm cho người takhôngcó chỗ nào để trốn.

https://thuviensach.vn

Phương Châm có chút lo sợ, nhịnkhôngđược liên tiếp lùi về phía sau.

Kết quả vừa lùi mấy bước mông liền đụng phải bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ sát đất, trongmộtlúckhôngcòn đường lui.

Nghiêm Túc dĩ nhiênsẽkhôngbỏ qua chocô, từ từ tiến đến gầncôđồng thời nhanh chóng ra tay, cả người áp sát Phương Châm đồng thời hai tay đặt hai bên ngườicô, mạnh mẽ chống lên bàn đọc sách.

“Mặt em sao thế?”

Giọngnóitrầm thấp đầy từ tính vang lên, Phương Châm cảm thấy đầu váng mắt hoa: “Cái gì?”

“Dường như hơi đỏ, va vào đâu rồi sao?”

Phương Châm lập tức nhớ ra, đó là lúcđangtắmcôtátmộttát để lại vết đỏ.

Bởi vì đột nhiên mất điện,côliền quên chuyện nàyđi.

Bậy giờ Nghiêm Túc nhắc đến.........

“không,khôngcó gì.”

“Để tôi xem.”

Khinóichuyện Nghiêm Túcđãgiơ tay lên,nhẹnhàng vuốt vetrênmặt Phương Châm, nhột nhột, cảm giác có chút thô ráp, nhưng lại vô cùng chânthật.

Phương Châm nhịnkhôngđược co rúm thân thể lạimộtchút,khôngphải bởi vì lạnh, mà là vìkhôngkhôngchế được dòng điện mạnh mẽ nhảy lên ở trong thân thể.

Dường như Nghiêm Túc cũng cảm thấy giống nhưcôvậy, sờmộtchốc lát,anhrốt cuộckhôngthỏa mãn với hành động này nữa, thân hình nghiêng https://thuviensach.vn

về phía trước,mộttay ôm eo Phương Châm, kéo cả người nàng vào trong ngực, sau đó lại hướng về đôi môi củacô, mạnh mẽ lại suồng sã hôn xuống.

--- --- ---

Máu cả người Phương Châm sôi lên,khôngchút suy nghĩ liền giơ tay đánh lên ngực Nghiêm Túc.

Dường như Nghiêm Túcđãlường trước được hành động này củacô,anhsớm phòng bị, trực tiếp nắm lấy cổ taycô, dùng sức mạnh mẽ ấn taycôxuống bàn đọc sách, mặc cho Phương Châm dùng sức thế nào cũng đều tránhkhôngthoát.

Phương Châm giận đến mắt nổ đom đóm, đôi môi lại cứ bị người ta cắn mút chặt chẽ,côhá miệng mấy lần muốn cắn lưỡi Nghiêm Túc, tuy nhiên cũng bị đối phương tránh được, còn để đối phương hút hết phân nửakhôngkhí trong miệng. Trong phút chốc, Phương Châm vừa giận vừa gấp, trong ngực vô cùng khó chịu, lại còn có chút choáng váng.

côâmthầm ra sức gọi tên La Thế ở trong lòng, để giữ lạimộttia tỉnh táo cuối cùng cho mình. Vùng vẫy hồi lâu cũngkhôngcó kết quả, cuối cùng Phương Châm bất đắc dĩ ra đòn hiểm cuối cùng.

côdùng hết sức lực cuối cùng còn lạitrênngười, congnhẹđầu gối, hướng về dưới lỗ rốn ba tấc đạp tới. Lần này Nghiêm Túckhôngcó lường trước được nênmộtchút phòng bị cũngkhôngcó. Phương Châm ra đònkhôngthểnóilà vô cùng mạnh dù sao thân thể bị quản chếkhôngphát huy được hết sức lực, nhưng tất nhiên vẫnkhôngthể tránh được cảm giác đau đớn.

Nghiêm Túc rên lênmộttiếng, cắn lên môi Phương Châm, trong chốc látmộtcỗ máu tươi tràn ra trong miệng hai người.

https://thuviensach.vn

Phương Châm cũng bị đau đến rênnhẹmộttiếng, Nghiêm Túc buông taycôra, đem môi dời khỏi môi củacô.

“Ra taythậtác độc.” Bảo đao ba mươi năm còn chưa xuất động,côdự định hạianhkhôngthể dùng luôn đúngkhông.

Cả người Phương Châm bủn rủn,khôngcòn chút khí lực đểnói.cômệt mỏi tựa vào bàn đọc sách, bàn tay run rẩy lauđivết máutrênmôi. Lần này Nghiêm Túc cắnkhôngmạnh lắm, chỉ rách damộtchút.

Nhưng mùi máu tươi trong phút chốc làm hai người tỉnh táo lại, thân thể

Nghiêm Túc hơi nghiêng về phía sau giữ khoảng cách khoảng nửa bước với Phương Châm. Sau đóanhcười khẽmộttiếngnói: “Dường như em chẳng hề

ghétanhgiống như emnói?”

Ý tứ trong lờinóiquárõràng. Phương Châmkhôngphải làcôgáichưa hiểu cuộc sống,côđương nhiên biết mới vừa rồi thân thểcôcó phản ứng như thế

nào. Từ phản ứng này cũng có thể nhìn ra tình cảm trong lòngcôđối với Nghiêm Túc cũng gần giống như vậy. Đókhôngđơn thuần là hận ý, mà thay thế

bằng

gì

đócôkhôngdám

nghĩ

cũngkhôngmuốn

nghĩ

đến.hiệntạicôlàmmộtcon đà điểu vùi vào trong cát vĩnh viễn cũngsẽkhônggiơ đầu lên.

cômuốn thoát ra khỏi vòm ngực của Nghiêm Túc, nhưng cả người từtrênxuống dướikhôngcómộtchút khí lực nào, cảm giác khó chịu trong ngực càng lúc càng mãnh liệt, gần như là đè nén hơi thở củacô.côôm ngực hít thở hai cáithậtmạnh,khôngnhữngkhôngcó cảm thấy dễ chịu hơnmộtchút mà ngược lại càng khó chịu hơn.

Nghiêm Túc nhìn thấy sắc mặt trắng bệch củacô, vội vàng giơ hai tay đỡcô: “Em lên giường nghỉ ngơi chútđi.”

“không,khôngcần.”

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc giơ tay sờ gò mácô: “Rốt cuộc là làm sao lại ngã như vậy?”

Phương Châm tránh né giống như chim sợ cành cong, lập tức nghiêng đầu sangmộtbênnói: “khôngcó gì,khôngcẩn thận đụng phải thôi,anhnhanh chóng tìm người đến sửa đènđi.”

“Làm sao lại sợ tôi như vậy, tôi ở đây làm em khó chịu sao?”

“Nghiêm Túc.....”

“Phương Châm,anhhỏi em, cuối cùng là vì sao emkhôngchấp nhậnanh?

Chỉ là vì La Thế sao?”

Phương Châm bị cắt ngang lời, im lặngkhôngnóinhìn Nghiêm Túc.

Trong phòng tối đen, chí có chút ánh sáng từ ánh trăng xuyên qua kính thủy tinh xuyên vào trong phòng. Gương mặt Nghiêm Túc biến mất hơn phân nửa trong ánh sáng của ánh trăng, chỉ có đôi mắt kia phát ra ánh sáng kiên nghị, mang theomộtcảm giác bức bách khổng lồ.

Phương Châmkhôngdám nhìn vào mắt Nghiêm Túc,côrất sợ mìnhsẽnóira tất cả những gì chôn giấu trong lòng.côchỉnh đốn tâm tìnhmộtchút, sau đónóidối cho qua: “Đúng, là bởi vì La Thế. Tôi với La Thếđãlàm tiệc cưới, chỉ thiếu giấy kết hôn hợp pháp.trênthực tế, trong lòng tôianhấykhôngkhác gì người chồng, tôiyêuanhấy,anhấy cũngyêutôi, tôi còn từng có thai đứa con củaanhấy.anhấy bởi vìanhmà chết, Nghiêm Túc, cho dù thế nào tôi cũngkhôngthể tiếp nhận đượcanh. Cho dùanhtài giỏi đến cỡ nào, tôi đềukhôngthể có loại tình cảm đó vớianhđược.”

Nghiêm Túc hơi cúi đầu, đem cả khuôn mặt chôn vào bóng tối. ở góc độ

này Phương Châm chỉ có thể thấy được đỉnh đầu củaanh,đanglúccônghĩ có phải mìnhđãnóinhững lời làm đối phương tổn thương haykhôngthìNghiêm Túc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìncô: “anhsẽchứng minh cho em thấy, La Thếkhôngphảianhhại chết.”

https://thuviensach.vn

“Sao?”

“Nếu em đối với chuyện này mà canh cánh trong lònganhliền tháo cái nút thắt này.khôngnhổ được cây kim trong lòng em,anhnghĩ em mãi mãi cũngkhôngthể tiếp nhậnanh. Phương Châm,anhsẽlàmrõchuyện năm năm trước, em chờđi.”

“Còn có cái gì mà tôikhônghiểu, chuyện rấtrõràng.”

“Chưa chắc.”

Nghiêm Túc thong thả phun ra hai từ này, lại duỗi tay nắm tay Phương Châm.anhcầm taycôvào trong vạt áo, đem cả lòng bàn tay Phương Châm áp lêntrêndaanh.

Vào khoảng khắc chạm vào da thịt ấm áp của Nghiêm Túc, Phương Châm nhịnkhôngđược run lên.côcố gắng rút tay của mình về, lại nghe Nghiêm Túcnói: “Sờ kĩ chút, đây chính là vết sẹo năm đó domộtdao của em để lại. Phương Châm, cuộc chiến này là em tạo nên. Nếu nhưkhôngcó chuyện năm năm trước,anhcăn bản làkhôngnhớ được em, thậm chí cònkhôngnhận ra em. Em chọn lựa bắt đầu như thế chuyện cũngkhôngphải của mình em nữa. Ngọn lửa này là do em đốt lên,thìem phải chịu trách nhiệm dật tắt nó mới đúng.”

Phương Châm cảm thấy Nghiêm Túc trước mắt hoàn toànkhônggiống lúc trước,anhgiống như Tu la (quỷ thần) bước ra từ địa ngực.khôngphải trước kia Phương Châm chưa từng thấy người hung hãn, trước kia, lúc ở

trong tù, có vàicôgáidám đánh nhau công khai trước mặt giám ngục, cũng mặc kệ cả người đầy máu, bị đánh rớt vài cái răng liền khí phách xoay sang chỗ khác phun ra,trênmặt đất đầy những vụn răngnhỏ, tinh thần quả cảm làm cho đến bây giờ Phương Châm cũngkhôngquên.

Nhưng hôm nay sau khicônhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Túc, liền cảm thấy những gì nhìn thấy trước kia cũng chưa là gì. Nghiêm Túc so https://thuviensach.vn

vớicôgáitrong tù còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần, sức lực củaanhmạnh hơn nhiều so vớicô, quyền thế, tiền tài, tất cả mọi thứ

củaanhPhương Châm đềukhôngthể sánh bằng.

anhmuốn có đượcmộtngười phụ nữ rất dễ dàng, đừngnóilàyêu, chỉ

sợanhkhôngthích nhưng chỉ cầnanhra tay đối phương liền nhất địnhsẽthần phục dưới chânanh.

Mặc dù từ đầu đến cuối Nghiêm Túc cũngkhôngcó lấy quyền thế áp chế

người khác, nhưng loại ý niệm này lại xuấthiệntrong đầu Phương Châm, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt.

côrốt cuộc có chút sợ người đàn ông này, bịanhgiam cầm chừng mười mấy phút, sợ hãi trong lòng Phương Châm càng ngày càng mạnh mẽ. Tất cả ngụy trang củacôđều bị vỡ tan trong nháy mắt, lộ ra thế giới nội tâm yếu ớt.côkinh ngạc nhìn Nghiêm Túcmộtlúc, sau đó lẩm bẩmnói: “Nghiêm Túc, xem như là tôi cầu xinanh, xinanhbỏ qua cho tôiđi.”

“Muốnanhbỏ qua cho em thế nào?”

“Chúng ta đừng gặp mặt nữa. Tôi rời khỏi Thâm Lam, từ

đókhôngxuấthiệntrước mặtanhnữa.anhcũngkhôngcần cố ý đến tìm tôi, xem như cho đến bây giờ cũng chưa từng xuấthiệntrong thế giới lẫn nhauđi, có đượckhông?”

Nghiêm Túc khé nhếch môi, lông mày từ từ nhíu lại.anhcười mang theomộtchút giễu cợt hỏi Phương Châm: “Em cảm thấy có thểkhông?”

Phương Châmkhôngphản bác đượcanh,yêucầu củacôquảthậtrất ngây thơ.

Đối với Nghiêm Túc mànói, cho dù gặpcôhaykhôngcũngkhôngcó bất kỳ

tổn thất gì, như vậy làm saoanhcó thể dễ dàng bỏ qua chocô, chỉ vì đểcôsống tốt hơnmộtchút.

https://thuviensach.vn

Cảm giác tuyệt vọng xẹt qua trong lòngcô, Phương Châm bất đắc dĩ

nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.côcảm giác được hơi thở của Nghiêm Túcđangtừ từ đến gần, thậm chí thân dưới củaanhđãáp lêntrênngườicô.

Tối nay, có lẽcôchạy trờikhôngkhỏi nắng (khôngtránh được tai vạ) rồi.

Nghĩ vậy, mắt Phương Châm lại có chút ê ẩm.đangkhicôkhôngbiết nên làm thế nào cho phảithìmộtgiọngnóihơi có chút trẻ con vang lên: “Phương Châm, trong phòng chị có......”

Giọngnóicủa Vương Tử nhưmộtthanh dao nhọn,mộtdao cắt đứtkhôngkhí mập mờ giữa Phương Châm và Nghiêm Túc trong nháy mắt. Cả người hai người đều cứng đờ, tuy nhiên Nghiêm Túc phản ứng rất nhanh,cả người vẫn bao phủ lên người Phương Châm như cũ, ngay cả đầu cũngkhôngquay lại hỏi: “Thế nào, phòng của conkhôngcó điện sao?”

“khôngphải, đèn sáng, chỉ làkhôngcó điều hòa thôi.”

Mặc dùkhôngnhìn thấy mặt Vương Tử, nhưng Phương Châm có thể

tưởng tượng được vẻ mặt của cậu lúcnóichuyện.. quả nhiên làanhbạnnhỏcòn rấtnhỏnhưng cái gì cũng biết, sau khinóicâu đó, lại “tốt bụng bổ sung thêmmộtcâu: “khôngcó chuyện gì, conđingủ, hai người tiếp tụcđi,nhỏtiếng thôi.”

nóixong Vương Tử xoay ngườiđi, còn tốt bụng đóng cửa lại giúp họ.

Trong khoảng khắc cánh cửa đóng lại, Phương Châm cuối cùng cảm thấy xong rồi.mộtluồng sức mạnhkhôngbiết từ đâu đến khiếncôdùng sức thừa dịp Nghiêm Túc cònđangsững sờ đẩyanhra, sau đó nhưcônhanh như chớp chạy vào phòng tắm, khóa cửa lại.

Nghiêm Túc chỉ cảm thấythậtmuốn cười, vuốt vuốt môi nhớ lại cái hôn lúc nãy. Sau đóanhđiđến trước cửa phòng tắm, giơ tay lên gỡ cửa: “Phương Châm,anhđixemmộtchút, chắc là điều hòa hỏng rồi.”

https://thuviensach.vn

Trong phong tắm im ắng,mộtchút tiếng động cũngkhôngcó. Nghiêm túc lại gõ hai cái: “Em sao thế, có nghekhông? Đầu choáng váng muốn hôn mê sao?”

Phía sau cánh cửa, Phương Châm giận đến mức cắn môi, lời của Nghiêm Túc căn bảnkhôngphải là quan tâm mà là trêu chọccô.

“Tôikhôngsao,anhđiđi.”

“Được.”

Nghiêm Túckhônglưu luyến bước nhanh khỏi phòng Phương Châm.

Phương Châm ở trong phòng tắm ngừng thở lắng nghe, cho đến khi vang lên tiếng đóng cửacômới thở phàonhẹnhõm, cả người mềm nhũn xụi lơtrênsàn, trong phút chốckhôngđứng lên nổi.

May nhờ có Vương Tử, nếukhôngtối naysẽphát sinh chuyện đó. Nhìn biểuhiệnvừa rồi của Nghiêm Túc, rất có ý muốn tình toán lại sổ sách lúc trước. nam nữ đơn độc trongmộtphòng,côlại mặc có chút đồ như vậy thực là câu dẫn đối phương. Chỉ sợ lúc đầu Nghiêm Túc chỉ muốn trêu chọccô, nhưng sau đó Phương Châm nhận thấyrõràng phản ứng sinh lý củaanh.

Đàn ôngmộtkhi hứng tình, cho dù phụ nữ có phản kháng thế nào cũngkhôngcó tác dụng.

Nhưng tại sao Vương Tửkhôngđến sớmmộtchút nha? Phương Châm có chút ai oán. Nghiêm Túcnói, lầumộtlầu hai đều có điện, hiển nhiên là phòng ngủ của Vương Tử cũng có điện. hẳn là cậuđangxem phim hoạt hình, điều hòa ngưng hoạt động lúc nào cũngkhôngbiết. Mãi cho đến khi trong phòng càng lúc càng lạnh cậu mới kịp phản ứng.

Nếu như cậu đến chậm hơn vài phútthìsẽnhìn thấy cảnh gì đây?

https://thuviensach.vn

Phương Châm vừa nghĩ đến hình ảnh kia liềnkhôngnhịn được muốn thét lên, đời người còn có thể máu chó hơnmộtchútkhông?

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 35-1: Khẩu vị nặng (1)

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 35-2: Khẩu vị nặng (2)

---HẾT CHƯƠNG 35---

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 36-1: Không được như ý (1)

Edit: Cindy

Sau khi từ Làng du lịch về, Phương Châm cho rằng tất cả

đềuđãqua,khôngnghĩ đến chuyện máu chó vẫn tiếp tục kéo đến.

Ngày hôm sau, sau ngày Nghiêm mẹ đưacôvề Thâm Lam, Phương Châm nhận đượcmộtthông báo, là Quản lý bên công ty vệ sinhnóichocô. Đó là thông báo đuổi việc,khôngcó giải thích nhiều, chỉmộtcâu “côkhôngcần đến nữa” là kết thúc.

Quản lý công ty vệ sinh là bạn của mẹ Từ Mỹ Nghi còn có chút chiếu cốcô.nóixong lại phát tiền lương chocô.rõràngcôkhôngcó làm hết tháng, nhưng Quản lý vẫn đưa chocôtiên lươngmộttháng.

Phương Châm đối với tất cả chuyện nàykhôngkhỏi mờ mịt, mặc dù biết mình

phảiđilà

chuyệnkhôngthể

nghi

ngờ,

nhưng

trước

khiđicônhịnkhôngđược hỏi Quản lý: “Có thểnóicho tôi biết vì saokhông?”

Bởi vì có chút quan hệ, Quản lý cũng tỏ vẻ rất khó xử: “Tiểu Phương,côđừng

trách

tôi,côthấy

chỗ

này

tôi

làm

ănthậtkhôngsai,thậtrathìcông ty tôi cũng chỉ là cái miếunhỏ,khôngđắc tội được với nhân vật lớn. Bên Thâm Lam kia muốncôđi, tôi cũngkhôngcó cách nào. Tôikhôngthể vìcômà đắc tội với tập đoàn lớn như vậy,côthông cảm cho tôimộtchút.”

“khôngsao, Quản lý, tôi hiểu.”

https://thuviensach.vn

khôngnghĩ đến lại là Nghiêm Túc. Xem ra ngày đó lờinóikia củacôlàm choanhta tức giận, đoán làanhtađãnghĩ thông suốt,khôngdây dưa vớicônữa, cho nênkhôngchocôở lại Thâm Lam nữa.

khôngsao,đicũng tốt,hiệntạicôcó gửikhôngít tiền ở ngân hàng, thất nghiệpmộthai ngày cũngkhôngđói chết.côcầm tiền Quản lý đưa xoay người muốn rờiđi, Quản lý còn đưacômộtđoạn đến cửa lớn, tốt bụng nhắc nhởcô:

“Tiểu Phương, sau này ra ngoài làm việc phải thông minhmộtchút, ngàn vạn lầnkhôngđược đắc tội đến ngườikhôngthể đắc tội. Bản chấtcôrất tốt, lòng dạ cũngkhôngtồi, cũng có chút kiêu ngạo.côphải học được cúi đầu trong công việc, lúc cần khéo léo phải khéo léomộtchút. có đôi khimộthai câu cũng làm hỏng tất cả.côhiểu ý tôikhông?”

“Tôi hiểu, cám ơn Quản lý.” Phương Châm tạm biệt Quản lý sau đó xoay người rời khỏi công ty vệ sinh, ngồi xe điện củacôvề nha.

Bị Nghiêm Túc khai trừ, cũngkhônglàm bản thâncôkhó chịu gì, có chút tiếc nuối là kế hoạch mua nhà củacôlại phải hoãn lại. Vỗn dĩcômuốn làm ca đêm để ban ngày có chút thời gian làm thêm việc gì đó,hiệntại muamộtcăn nhànhỏlà gánh nặng củacô, kết quả như vậycôchỉ có thể tìm công việc mới, hơn nữakhôngcần thiết phải tiếp tục làm công việc làm thêm đó nữa.

Phương Châm ngồi xe điện xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, trong lòng vừa buồn bực vừa buồn cười. Bởi vì tâm tìnhkhôngtốt nêncôcũngkhôngcó lòng dạ nấu cơm, định mua vài loại thức ănđãlàm sẵn, lại mua mấy lon bia,mộtmình về nhà uống bia dùng cơm.

Kết quảcôvừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Từ Mỹ Nghi.

Phương Châm cũngkhôngbất ngờ, công việc kia là mẹ Từ Mỹ Nghi giới thiệu, hẳn là Quản lýnóivới mẹcôấy.

Từ Mỹ Nghi vô cùng tức giậnnói: “CẬuđangở đâu?”

“Mình vừa về đến nhà.”

https://thuviensach.vn

“Cậu chờ mình, mình qua ngay.”

Phương Châm nhìnmộttúi thức ăn trong taymộtchút, thầm nghĩ Mỹ Nghi cậu cũng đuổi đến giờ cơm sao. Vào nhà, Phương Châm nhìn sang phòng bếp, trước mắt dường như xuấthiệnNghiêm Túc buộc tạp dề cầm lấy cái chảo. Thậm chí trong phòng còn xuấthiệnmùi thơm của thịt xào tỏi, làm Phương Châm ngửi đến có chút say.

côcười giễu mình điên rồi, đem túi thức ăn trong tay đặt lên bàn, sau đó mở TV. Trong phòng cóâmthanhnóichuyệncôsẽkhôngnghĩ đến Nghiêm Túc.

Sau đócôxoay người vào phòng bếp, cầm chén dĩa ra ngoài, đem thức ăn đổ ra đĩa. Bởi vì còn phải đợi Từ Mỹ Nghi nêncôkhôngăn trước, chỉ lấy lon bia, từng ngụm từng ngụm uống xuống.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nừa tiếng sau Từ Mỹ Nghi liền vội vội vàng vàng chạy đến. chỉ làcôkhôngphải là đếnmộtmình, phía sau còn có thêmmộtngười. Phương Châm uống hơn nửa lon bia, đầu có chút say, sau khi mở của thấy Thẩm Khiên đến cùng Từ Mỹ Nghi,côngây người trong chốc lát.

Hai người kia cũngkhôngkhách sáo, trực tiếpđivào nhà. Từ Mỹ Nghi nhìn thức ăntrênbàn, lại nhìn lon bia bên cạnh,nóivới Phương Châm: “Tâm tình cậu cũngkhôngtệ nha.”

“khôngcó gì. Thẩm Khiên,anhcũng đến rồi.”

Mãi đến lúc nàycômới nhận ra Thẩm Khiên, sau đócôliền buồn bực:

“Sớm biếtanhcũng đếnthìtôisẽmua nhiều thức ănmộtchút, lúc Mỹ Nghi gọi điện tôi cũng vừa về đến nhà.”

“khôngsao,anhkhôngphải là đến dùng cơm.anhnghenóiem mất việc, sợ

tâm trạng emkhôngtốt nên cố ý ghé thăm emmộtchút.”

https://thuviensach.vn

“Tâm trạng tôikhôngcó gìkhôngtốt,anhnhìn xem tôi còn cố ý mua rượu với thức ăn, tâm trạng tôi rất tốt nha.”

cônóivậy, Từ Mỹ Nghi và Thẩm Khiên lại cảm thấycôđangmượn rượu giải sầu. Từ Mỹ Nghi nhìn căn phòng nhonhỏ, cảm thấy ba người ở trong nàythậtngột ngạt, liền đề nghị: “khôngbằng đến nhà mìnhđi, nếu muốn uống rượuthìba người chúng ta cùng uống cho sảng khoái.”

“khôngcần đâu, mình uống ở nhà là được rồi. Có phải cậu ngại chỗ này quánhỏhaykhông? Mìnhđãnóivới cậu,nhỏthìmới ấm áp. Mùa đông đến, phòng quá lớn, nếukhôngcó khí ấmthìrét chết người nha.”

nóixong lời nàycôkhôngkhỏi nhớ đến tình cảnh tối hôm đó ở Làng du lịch. Gian phòng kia khá lớn, so với chỗ này còn lớn hơn rất nhiều, điều hòa ngưng hoạt động vài tiếngthìtrong phòng càng lúc càng lạnh,côcuộn mình ở trong chăn dầy còn chịukhôngnổi. May nhờ Nghiêm Túc tìm người.....

Khụ, saocôlại nhớ đến Nghiêm Túc rồi. Phương Châm có chút giận mình,nóivới Từ Mỹ Nghi: “Hai người tùy tiện ngồiđi.” sau đócôcầm lấy lon bia uống hơn phân nửa tiếp tục uống.

Thẩm Khiên nhìnkhôngđược, muốn ngăn cản Phương Châm, Từ Mỹ

Nghi lại kéoanh, trừng mắt vớianh. Vẻ mặt kiarõràng lànói: mặc kệcôấyđi, trong lòngcôấy khó chịuthìcứ đểcôấy uốngđi.

Lúc này Thẩm Khiên mới thôi, tìm cái ghế ngồi xuống. Từ Mỹ Nghi cầm lấymộtlon bia đưa choanhhọ mình, chính mình cũng khuimộtlon, sảng khoái giơ lênnói: “Chúng ta uốngđi! CMN công việc, ngày maisẽtìm cái khác tôt hơn.”

Phương Châm biết họ nghĩcôvì mất việc nên tâm trạngkhôngtốt,côdứt khoát đâm laothìtheo lao cũngkhôngmuốn giải thích, cụng lon với Từ Mỹ

https://thuviensach.vn

Nghi xongcôuốngmộtngụm lớn. uống hếtmộtloncômới ăn thức ăn,vừa ăn vừa xem TV.

Lúc đầucôcòn nhìn rấtrõràng, TVđangphát cái gìcôcũng biết. Nhưng từ

từ, cóthậtnhiều hình ảnh xuấthiệntrước mắtcô, TV từmộtthành hai, từ hai lại thành bốn. Phát cái gìcôcũngkhôngbiết nữa, mí mắt dần dần nặng xuống.

Từ Mỹ Nghi và Thẩm Khiên bên cạnh dường như muốnnóicái gì nhưngcôkhôngnghe được nữa, cả người từ từ ngã xuống, cuối cùng gục lên bàn ngủ.

Phương Châm ngủ rồi Thẩm Khiên mới thở phàomộtcái.anhliếc mắt nhìn Từ Mỹ Nghi hỏi: “Làm sao đây?”

Từ Mỹ Nghi cười, vẻ mặt cứ như tên trộm: “anhhỏi em, em làm sao biết nha. Nếukhôngem tránhđi, sau đóanhlàm gìthìlàm?”

Thẩm Khiên giơ tay lên đánh em họ mìnhmộtcái: “Lúc nào rồi mà còn đùa kiểu này. Nhanh nghĩ cách xem.côấy say đến như vậy, nếukhôngtối nay em ở đây vớicôấyđi.”

“Tại sao lại là em,anhvội vã chạy đến an ủicôấy, cái gì cũng chưanóiliềnđià?”

“Vậy làm sao đây, chỗnhỏnhư vậy, ba ngườikhôngthể ở cùng được nha.”

Thẩm Khiên đúng là chính nhân quân tử, mặc dù trong lòng thích Phương Châm, nhưng tuyệt đốikhôngcó ý thừa dịp người ta say mà giở trò.

Nhưnganhthậtkhôngyên lòng, Phương Châmmộtmình ngủ ở đây, cho nên mới đề nghị em họ ở vớicô.

Từ Mỹ Nghimộtbụng đầy ý nghĩ tinh quái.mộtlòng muốn tác hợp Phương Châm cùnganhhọ mình. Như loại cơ hội quan tâm nàycôdĩ

https://thuviensach.vn

nhiênkhôngthể bỏ quamộtcách vô ích, cho nêncôđảo mắt đề nghị:

“Nếukhôngthìvậyđi, mang Phương Châm về nhà em. Ba mẹ emđidu lịch rồi, trong nhà chỉ cómộtmình em, em cũng sợ.anhhọ cũng đếnđi, làm bảo vệ cho bọn em.”

Thẩm Khiên có chút xấu hổ,anhnghe hiểu ý ở trong lời của.anhđangsuy nghĩ muốnnóitiếp thế nào, liền nghe Từ Mỹ Nghinói: “Ngày mai em phảiđilàm, nhưng Phương Châmthìkhông,khôngphải làanhcũng đúng lúc được nghỉ sao. Ban ngày emđilàm để Phương Châm ở nhàmộtmình cũngkhôngđược, cóanhở đâythìsẽkhônglo lắng nữa.”

côvừanóivừa nháy mắt với Thẩm Khiên, cũngkhôngđợi đối phương đồng ýđãtrực tiếpđiđỡ Phương Châm. Thẩm Khiên cũngkhôngnóigì, giúp em họ

cùng đỡ Phương Châm xuống lầu, sau đó nhét vào trong xe mình.

Cảmộtđường, Phương Châm tựa vào Từ Mỹ Nghi say ngủ, lúc đến Cư

xá Từ gia xe bị cấnmộtcục đátrênđường, cú xóc làm Phương Châm giật mình tỉnh lại.

côcó chút mơ hồ nhìn bốn phía: “Mỹ Nghi, đây là chỗ nào?”

“Ở trong xe mình.”

“Sao mình lại ở trong xe cậu?”

“Cậu say rượu, mìnhkhôngyên lòng cậu ở nhàmộtmình liền đưa cậu về

nhà mình. Cậu yên tâm, ba mẹ mìnhkhôngcó ở nhà, hai chúng ta cùng ngủ, cậu đến trò chuyện với mình nha.”

Phương Châm vừa uống làsẽsay, tửu lượngthậtcó chút kém. Mặc dù lúc này miễn cưởng tỉnh lại, nhưng đầu ócmộtchút cũngkhôngđược tỉnh táo.côkhôngcó khả năng phân tích lời của Từ Mỹ Nghi, thậm chí nghe vào tai này lại ra bằng tai kia.

https://thuviensach.vn

côvỗ vỗ Từ Mỹ Nghi: “Cám ơn cậu.”

“Đừng khách sáo, hai chúng ta là gì nha, chũng ta là bạn bè tốt nhất.”

Hơn nữa mình hết sức hi vọng cậu có thể thành chị dâu họ của mình nha.

Từ Mỹ Nghi yên lặng thêmmộtcâu ở trong lòng.

Lúc ba người đến Từ giađãsắp chín giờ. Từ Mỹ Nghi dìu Phương Châm vào phòng xong, đỡcôlên giường nằm. Sau đócômở điều hòa, muốn thay quần áo. Ngay lúc đóthìThẩm Khiên gõ cửa,cômở cửa nhìn ly nước đối phương cầmtrêntay.

Thẩm Khiên đưa ly nước chocô: “Đây là nước ấm,mộtchútcôấy tỉnhthìchocôấy uống.”

“anh,anhthậtbiết quan tâm chăm sóc nha, em cũng uống bia nha, vậy màanhlại chỉ lấymộtly nước nha.”

“Vậythìem uốngđi.”

Từ Mỹ Nghi cười trừng mắt liếcanhmộtcái, đột nhiên nổi lên ý xấu.côgọi lại Thẩm Khiênđangmuốnđixuống: “anh, em muốn lau mình cho Phương Châm,mộtmình làmkhôngđược, hay làanhvào giúp đỡđi?”

“Từ Mỹ Nghi!” Thẩm Khiên nâng caoâmlượng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằmcôem họ, “Ngủđi. lại giở trò cẩn thậnanhđánh mông em!”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 36-2: Không được như ý (2)

Mặc dù Thẩm Khiên chính trực thẳng thắng cảnh cáocôem họ, nhưng sáng hôm sau lúc Từ Mỹ Nghi chuẩn bịđilàm lặng lẽ kề taianhnóinhỏ.

“Ban đêm em nghe thấy Phương Châm ho khan, chắc chắn là bị

cảm.anhnhanh chóng vào phòng bếp hầm chút cháo. Em nhớ trong tủ lạnh có con gà, nếuanhbiết làmthìđem nấu. Làm cháo gà chocôấy ăn.

Emnóianhnghe, phụ nữ bệnh là dễ nịnh nọt nhất, thừa dịp trong lòngcôấy yếu ớt cần người dựa vàothìphải mạnh tay bắt lấy.”

Từ Mỹ Nghi vừanóivừa mang giày, ra đến cửa còn vẫy vẫy tay với Thẩm Khiên: “anhhọ, em chỉ có thể giúpanhđến đây, tiếp theo liền xem biểuhiệncủaanh.”

Thẩm Khiên trừng mắt nhìn em họ mìnhmộtcái,anhmắt kiarõràng là bảocônhanh chóng “Cút”đi. cuối cùng Từ Mỹ Nghi vừa đóng cửa lạithìThẩm Khiên liền chạy vào phòng bếp.

Tất nhiên làanhbiết nấu cháo. Nồi cơm điện cũng có chức năng nấu cháo,anhlấy gần nửa chén gạo từ trong thùng đemđivo sạchsẽ, sau đóanhước lượng đủ lượng nước rồi cắm điện,nóiđến nấu cháothìnhư vậy là nhanh nhất.

Bật điện nồi cháo xonganhđứng trong phòng bếp do dựmộtlúc lâu. Rốt cuộc có nên nấu thêm con gà như em họnóikhông?anhhọc tập rất tốt, khi làm bác sĩthìtrình độ cũngkhôngtệ, nhưng cũngkhôngcó nghĩa làanhcó thể

vào được phòng bếp.

https://thuviensach.vn

Từnhỏgia cảnh tốt hơn hẳn những người khác, cho đến bây giờanhchưa từngđivào phòng bếp qua, trong nhà có thuê người giúp việc, muốn ăn gìthìchỉ cầnnóilà được. Trước kia Thẩm Khiên cũng từngyêuđương vài lần, mặc dù thời gian đều rất ngắn. nhữngcôgáikia cũngkhôngcóyêucầu gì cao, cũngkhôngcầnanhtự mình xuống bếp, chỉ cần ngày lễ tết, sinh nhật, ngày kỷ niệm vân vân mua quà tặng là được.

Cho nênthậtraanhcũngkhônghiểu lắm dùng cái gì ngoại trừ vật chất để

lấy lòngmộtcôgái. Nhưng Phương Châm hiển nhiên là ngườikhôngthể

dùngmộthai phần quà là có thể đả động được, theo đuổicôphảithậtdụng tâm mới được.

Thẩm khiên yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là mở tủ lạnh lấy con gà kia ra ngoài. Sau đóanhcầm điện thoại lướt web, tìm xemtrênwebsite dạy nấu ăn dạy nấu cháo gà như thế nào. Nhìn xonganhcảm thấy cũngkhôngcó gì là khó khăn, đem gà bỏ vào lò vi sóng để rã đông, căn cứ theo từng bước làm theo.

VÌ sợ lúc làm gàsẽlàm dơ quần áo,anhcòn cố ý tìm tạp dề mặc lên người.

Mặc dù tay chân có chút luống cuống, nhưng nghĩ đến Phương Châm vẫn còn ngủ say trong phòng, tinh thần của Thẩm Khiên lại hăng hái lên.

Cho nên sáng hôm đó, Thẩm Khiên bận rộn trong phòng bếp đến gần mườimộtgiờ. Nấu nồi cháo trắng vừa mềm lại vừa thơm, cùng vớimộttô cháo gà.anhcòn biết suymộtra ba,trênwebsite dạy nấu ănnóicho thêm chút nấm hương,anhthấy nhà em họkhôngcó nấm hương chỉ có chút mộc nhĩ

(nấm mèo) nên lấy ngâm nước nóngmộtlúc lại cho vào trong cháo. Còn có cẩu kỷ tốt cho sức khỏeanhcũng cho vàomộtchút.

(Cẩu kỷ <枸杞笋>: cẩu kỷ có hàm chứa muối ôxineurin, chất caroten, vitamin PP, vitamin B1 vitamin B2, vitamin c, cha’t thiamine v.v… Chứng bệnh eo lưng tê mỏi, hai đùi yếu mỏi, ù tai, nặng tai, chóng mặt hoa mắt, thị

lực giảm sút, mắt mờ chảy nước miệng khô lưỡi đắng do gan thận có vấn https://thuviensach.vn

đề gây ra, hay bệnh đái tháo đường ở người già, chứng liệt dương, di tinh đều có thể thường xuyên sử dụng cẩu kỷ để chừa trị.) thường được nấu chung với các món ăn như là cháo... rất tốt cho ngươi bệnh.

anhnấu thêm khoảng nửa tiếng, càng nấu nước cháo càng vàng, mùi thơm tràn đầy phòng bếp. Thẩm Khiên nghĩđãsắp chín nên cho chút muối vào,đangchuẩn bị nếm thử chút mùi vị liền nghe thấy giọngnóicó chút mệt mỏi của Phương Châm ở phía sau: “anhđanglàm gì ở đây?”

Thẩm Khiên hơi ngẩn ra, điều chỉnh vẻ mặtmộtchút mới xoay ngườinói:

“anhđanglàm cơm trưa. Em tỉnh rồi sao, ngủ đủ rồi sao?”

Đúng là ngủ đủ rồi, chỉ làkhôngthoải mái lắm. Đâykhôngphải là lần đầu Phương Châm say rượu, cảm giác khó chịu này cũngkhôngxa lạ lắm.

Nhưng khó chịuthìcũngkhôngthể làm gì được, tựcômuốn uống, cũngkhôngphải là người ta épcôuống,cômuốn mắng cũng chỉ có thể mắng mình.

“Khát nướckhông, có muốn uốngmộtchútkhông?”

Thẩm Khiên vừanóivừa rótmộtly nước ấm đưa đến. Phương Châm cười cảm ơnanh, cầm lấy ly nước uống hơn nửa ly, quả nhiên là tốt hơn nhiều.

Nhìn bộ dáng yên lặng uống nước của Phương Châm, trong lòng Thẩm Khiên ấm áp, theo bản năng liền nhìn thoáng qua nồi cháo gà kia: “anhnấu chút cháo, sợ em tỉnh rượusẽkhôngcó khẩu vị. Đây cũng là lần đầu tiênanhnấu cháo, cũngkhôngbiết nó thê nào.”

“thậtxấu hổ, hôm qua tôithậtquá đáng, lại làm trò trước mặt hai người.”

“khôngsao, tâm trạngkhôngtốt uốngmộtchút cũng bình thường.

Lúcanhmới vào bệnh viện, có đôi lúc làmkhôngtốt liền bị các tiền bối mắng, cũngsẽmua hai lon bia uống, giảm bớt chút áp lực. có lần uống say về nhà suýt bị mẹanhđánh.”

https://thuviensach.vn

Phương Châm bật cười, cậu con ngoan như Thẩm Khiên cũng có lúc say rượu, điều này làm trong lòngcôdễ chịu hơn rất nhiều.

Hai người đứngnóimộtchút, Phương Châm có chút đói bụng.cônhìn nồi cháo gà kia,nhẹnhàng ngửi hai cái: “Vừa ngửi liền biết ănthậtngon,thậtthơm nha.”

“Vậy đểanhbưng ra bàn ăn, em ngồi xuống từ từ ăn.anhđilấy chén cho em”

Phương Châmkhôngcó từ chối, xoay ngườiđikhỏi phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn chờ. Chôc lát Thẩm Khiên liền bưng nồi đến, nhìn bộ dánganhmặc tạp dề giống như người đàn ông của gia đình, Phương Châm liền lại nghĩ đến Nghiêm Túc. Người đàn ông kia lúc vào bếp cũng là bộ dáng này,rõràng làkhôngthành thạo lại giả vờ rất điêu luyện, dường như

chuyện gì cũng đềuđãdự tình trước.

Tại sao lại nhớ đến tên đó nữa rồi. Phương Châm cảm thấy nhất định là mình còn chưa tỉnh rượu, ngẩng đầu đem nửa ly nước còn lại uống hết.

Thẩm Khiên bưng cháo lên lại vòng lại phòng bếp, vòng vèo vài lần mới đem bát đũa với hai chén cháo trắng cũng đặt lên bàn.

Sau đóanhnóivới Phương Châm: “Nhanh ănđi, nhân lúc còn nóng mùi vịsẽngon hơn.”

Phương Châm nếm thửmộtmuỗng cháo, cómộtmùi thơm nhàn nhạt của gạo, mùi vịthậttốt. Cho nêncôkhen: “Tay nghề nấu cháo củaanhrất tốt nha.”

Thẩm Khiên thành thựcnói: “Là nồi cơm điện nấu,khôngphải công lao củaanh.”

“Nước làanhcho vào, cho nhiều nước hoặc ít nước cũngsẽảnh hưởng đến hương vị của cháo. Xem ra ở phương diện nàyanhcũng rất có thiên phú.”

https://thuviensach.vn

Kết quả lời này vừanóikhôngbao lâu, năm phút sau Phương Châm thử

chén cháo gà, cảm thấythậtmuốn thu hồi khen ngợi vừa rồi. Cháo gà nhìn qua rất ngon, phối hợp các loại nguyên liệu cũng rất tốt, thịt gà cũng nấu nhừ, khuyết điểm duy nhất chính là: QUÁ MẶN!

Nhìn nồi cháo cũng có thể thấy được, Thẩm Khiên cũng chỉ là người bình thường thôi.thậtra webside dạy nấu ăn dạy đúng, chỉ là nấu cháo cẩn thậnmộtchútsẽkhôngkẹo lại như thế, hơn nữa cho ít muối hơn mới là quan trọng.

Ánh mắt Thẩm Khiên hết sức sắc bén, nhìn thấy Phương Châm nhíu mày, nghĩ thầm hẳn là cháo này mùi vị rất tệ.anhcũngkhônghỏi Phương Châm mà tự mình múcmộtchén, vừa húp đượcmộtngụm liền thiếu chút nữa là phun ra,anhmiễn cưỡng nuốt xuống, nghi hoặc hỏi: “Làm sao lại mặn như vậy,anhcũngkhôngcó cho hơn chút muối nào nha?”

“khôngsao, lần đầu tiên đều bị như vậy. Trước kia tôi cũng vậy,rõràng là cảm thấy muốikhôngnhiều lắm, nhưng thức ăn lần nào cũng bị mặn.”

Thẩm Khiên lại húpmộthớp, chân mày càng nhíu chặt,anhlắc đầu:

“khôngthể nào,anhlà sợ cho bị mặn nên mới cho hai muỗngnhỏ.”anhvừanóivừa khoa tay múa chânmộtchút ước lượng cái muỗng nhà Từ Mỹ Nghi: “Cái muỗng đó chỉ lớn nhua vậy, hai muỗngthìlàm sao lại có thể mặn như vậy?”

Phương Châm tin lời Thẩm Khiên,anhlà bác sĩ, độ chính xác của liều lượng chắc chắn cao hơn so với người bình thường. Hơn nữa nấu cháokhônggiống như nấu món ăn, nhiều nước như vậy muốn mặn cũngkhôngdễ nha.

“Lúc bỏ muốianhcó nếm quakhông?”

“Chưa kịp thử emđãđến.anhvốn còn nghĩ ít như vậy là chưa đủ, còn muốn cho thêmmộtchút nữa.trênwebside dạy nấu ăn viết phải cho 2gram https://thuviensach.vn

muối, cái muỗng kianhỏnhư vậy ngay cảmộtgram còn chưa bằng nữa.’

Phương Châm im lặngkhôngnóilời nào, ánh mắt vô tình nhìn đến thịt gà trong chén. Sau đócôhơi mỉm cười, cảm thấy mìnhđãhiểu ra rồi: “Thịt gà nàyanhcó rửa quakhông?”

“Có rửa sơ sơ,khôngrửa kỹ lắm.”

“Tôi biết vì sao cháo lại mặn rồi.” Phương Châm múc miếng thịt gà từ

trong chén lên giải thích, “Thịt nàyđãđược ướp muối, vỗn dĩđãrất mặn rồi.

Cho nên trước khi cho vào nồi phải rửathậtsạch cho hết muối, Tốt nhất nên xé đôi ra, như vậy cũng có thể rửa hết muối bên trong. Nếukhôngthìcho dùanhkhôngthêmmộtchút muốithìcháo cũngsẽmặn.”

“thìra là vậy. Xem ra muốn làm đầu bếp cũng cần phải học cẩn thận, cómộtsố việc nhìn bên ngoàithậtđơn giản, nhưng khi làm lạithậtkhó.anhcòn tưởng ràng nấu cháothậtđơn giản,khôngngờ so với giải phẫu còn phức tạp hơn.”

Phương Châm vừa cười vừa gắp thịt gà trong cháo ra. Thẩm Khiên vội vàng ngăncôlại: “Đừng ăn, mặn như vậy ăn vàosẽkhôngtốt.”

“khôngsao, thịt gà cũng cònkhôngmặn lắm, vừa vặn có thể bỏ vào cháo, dù sao cháo trắng cũngkhôngcó vị gì.”

côvừanóivừa ăn miếng thịt gà, mặc dù hơi mặn nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Thẩm Khiên thấycôăn cũng tự gắpmộtmiếng ăn, vừa ăn vừa cảm thán: “Khó trách đàn ông phải cưới vợ, nếukhôngphải sống cùng ba mẹ cả đời. Nấu ăn rắc rối như vậy,anhnghĩkhôngmấy người đàn ông chịu học. cho dù có lòng muốn học cũngkhôngphải trong thời gian ngắn là có thể nắm giữ được tinh túy của nó.”

“Vậythìnhanh tìmmộtngườiđi, tuổi củaanhcũngkhôngcònnhỏnha. Tôi nghe Mỹ Nghinóicậu ấy muốn ôm cháu, còn nhắc mấy lần trước mặt tôi https://thuviensach.vn

nữa.”

“anhcũng

muốn

tìm,

nhưng

người

takhôngchoanhcơ

hội,anhcũngkhôngcó cách nào khác. Chuyện kết hônkhôngphài là tìm bảo mẫu hày người giúp việc, vợ có thể nấu nướng đượckhôngcũngkhôngquan trọng, quan trọng là mình phải thích mới được.mộtthanh niên tốt, bề ngoài cũngkhôngxấu, năng lực cũng tốt, còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình nhưanh, làm thế nào cũng phải tìmmộtngười mình thích, cũngkhôngthể

vìmộtngày ba bữa ăn mà tùy tiện tìm vợ được.”

Phương Châm vùi đầu ăn cháo,khôngcó tiếp lời Thẩm Khiên. Lời nàyrõràng lànóichocônghe,côcũng cảm thấy rất có lý nênkhôngphản bác được. cũngkhôngthể bởi vìcôkhôngthích Thẩm Khiên liền ép buộcanhđicưới ngườianhkhôngthích.

Hơn nữa điều kiện của Thẩm Khiên rất tốt, trước kiacôcũng phân tích qua,anhmuốn cướimộttiểu thư nhà giàu cũngkhônglà vấn đề. Hôm nay nhìnanhkhôngnhững vượt qua thử thách bình thường, mà nhưng điều kiện cơ bản đều có đủ. Đàn ông nguyện ý xuống bếp bây giờkhôngnhiều lắm, cònthậttình muốn nghiên cứuthìlại càng ít hơn.

Nếu nhưcôkhôngquá tự tithì..., chỉ sợ ban đầukhôngcó tìnhyêunam nữ gì với Thẩm Khiênthìcũngsẽôm chút hi vọng đồng ýanhtheo đuổi.

nóiđinóilại đúng làcôlàm chậm trễ Thẩm Khiên.

Thẩm Khiên thấy Phương Châmkhôngnóilời nào cũngkhôngcự tuyệt, trong lòng hơi động, cảm thấy có lẽ có hi vọng. Cho nênanhlàm bộ như trêu chọcnói: “Phương Châm, nếukhôngem thửmộtlần xem. Xem như là nhìn vào nồi cháo gà này, thửmộtchút em cũngkhôngchịu thua thiệt, em thấy đượckhông?”

Phương Châm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ cười cười.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 37-1: Hiểu lầm (1)

hiệnđộng tĩnh chỗ này lập tức chạy tới: "Đây là sao thế, tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao?"

"Tôi tìmcôấy có việc."

"Nhưngcôấyđanglàm việc, ngài muốn mangcôấyđichỗ nào nha?"

Nghiêm Túckhôngkiên nhẫn, móc bóp ra rút mấy tờ tiền nhét vào trong tay ông chủ: "Hôm naycôấykhônglàm, thời gian còn lại tựu ông làm."

Ông chủ vừa nhìn tiền trong tay, ít nhất cũng được vài ngàn, lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mày hớn hởnói: "Được được, hai người từ từnóichuyện, từ

từnóichuyện."

https://thuviensach.vn

Bộ dáng kia giống như tú bà thu tiền đem Hồngcônương đưa đếntrêngiường khách quý.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 37-2: Hiểu lầm (2)

anhliền ở chỗ đó.

Đương nhiên những lời nàyanhsẽkhôngnóitrước mặt Phương Châm, hơn nữa lời này quá buồn nôn,anhcũngnóikhôngnên lời.anhliếc mắt nhìn quanh bốn phía, bình tĩnh tự nhiên trả lời: "anhnhớanhtừng đưa cho em mượnmộtcây dù, màu đen, em còn giữkhông?"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 38: Giao thừa

Phương châm tưởng bản thân mình nghe lầm, theo bản năng hỏi lạimộtlần: "Món đồ gì?"

"mộtcái ô màu đen. Hơn nửa năm trước, buổi tối hôm đó em rời khỏi nhà Anderson,anhđưa em đến phố Học Sĩ. Lúc đó trời mưa, có cho em mượnmộtcái ô. Trong ấn tượng hình như emkhôngcó trả lạianh."

Trong tích tắc, phương châm gần như muốn nhấc tay đầu hàng.

côthậtsựkhôngđấu lại người đàn ông này. Nửa năm trước mượnmộtcái ô hỏng, tối nay lại trở thành lý do đểanhtới tìmcô.

So với Phương Châmđangngạc nhiên,thìNghiêm Túc có vẻ ung dung bình tĩnh hơn.anhđứng ở trong phòng khách đem nhìn chung quanh toàn bộ

căn nhà, sau đó quay đầu hỏi Phương Châm: "Em để chỗ nào rồi, còn nhớkhông"

"khôngnhớrõ."

"khôngphải là lúc dọn nhàđãnémđichứ?"

"Hẳn làkhông, nhưngkhôngbiết bị tôi cất ở đâu. Nhất định phải tìm trong tối hôm nay sao?"

"Ngày mai emđilàm?"

"Ừm, sáng sớm ngày mai chín giờđilàm."

https://thuviensach.vn

Nghiêm túc chăm chú suy nghĩmộtchút: "Vậy em mấy giờ tan ca? Xong việcanhlại tới!"

"Ngày mai tôi về nhà, mai là giao thừaanhkhôngđixã giao sao?"

Trước đây Phương Châm vẫn cho rằng, người có địa vị như Nghiêm Túc phải là cả ngày bay tới bay lui, vội vãđiđivề về, bên người cómộtđám trợ lý và thư ký, chút là tiệc tùng, chút là tiệc rượu. Nhưnganhnhìn qua hình như

rất rảnh rỗi, cả ngày đều rảnh rỗi tới mức "quấy rầy"cô, thậm chí cả đêm giao thừa cũngkhôngtha?

Phương Châm chính làkhôngbiết, Nghiêm Túc đương nhiên rất bận.

Lúckhôngở cạnhcô, Nghiêm Túc vẫn luôn cực kì bận rộn.mộtít thời gian nghỉ ngơi đều dùngtrênngười Phương Châm. Như hôm nayanhvừa dự

xongmộtbữa tiệc, tranh thủ đến chỗ của Phương Châm, sau đó về nhà ngủmộtgiấc sáng sớm ngày mai phảiđiNhật Bản, buổi tối trở về cùng người nhà ănmộtbữa cơm tất niên.

Vừa nghĩ tới cơm tất niên Nghiêm Túc lại cau mày. Dù cho cả nhà lớnnhỏbốn đời củaanhcảm tình đều rất lạnh nhạt, nhưng cuối nămkhôngthểkhôngcùng ở chungmộtchỗ họp mặt.anhkhôngthích cảnh cha mẹ ở trước mặt mình diễn kịch, diễnmộtmàn vợ chồng tình cảm ân ân ái ái.

LúcnhỏNghiêm Túc nhìn thấy cảnh này trong lòng còn có thể có chút kích động, cảm thấy cha mẹ có thể lại tái hợp. Nhưng càng lớn, lúcanh7, 8

tuổi cũngđãrõràng. Ba mẹanhđời này xác định như vậy, bọn họ từ

lâukhôngyêuthương nhau, cũngsẽkhôngcó khả năng giống nhưmộtcặp vợ

chồng bình thường sống chungmộtnhà.

Có lúcanhthậm chí tình nguyện để bọ họ đường ai nấyđisuốt đờikhônggặp, cũng tốt hơn là đêm giao thừa nhìn hai người họmộtmàn “vợ

chồng ân ái” đến buồn nôn.

https://thuviensach.vn

Vừa nghĩ tới bữa cơm tất niên, Nghiêm Túc ngay lập tức thấy đau đầu.anhsuy nghĩmộtchút nhìn Phương Châmnói: “ Tối mai phải ăn cơm cùng ba mẹ, như vậyđi, Mùngmộtanhđến nhà em chúc tết, nhân tiện lấy lại ô?”

Phương Châm đột nhiên rất muốn đạpanh: "anhthiếumộtcái ô sao?

Quênđi, cái ô kia bao nhiêu tiền tôi lập tức đền choanh?"

"Ôkhôngđáng giá, có điều là bà nộianhchoanh, có ý nghĩa quan trọng, vì vậyanhhi vọng em có thể tìm ra nó, đượckhông?"

Thái độ và giọng điệu của Nghiêm Túc tuy ôn hòa nhưng rất kiên quyết,khôngngờ lại sử dụng chiêu tình thâm này, để Phương Châm nhất thờikhôngbiết làm sao từ chối.

côsuy nghĩmộtchút rồi nhìn Nghiêm Túcnói: " Nếuđãnhư thế, bây giờ tôi tìm nó choanh?”

"Ngày mai emkhôngđilàm hay sao? Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày kia mồngmộtTếtanhđến tìm em. Đầu năm mà em cũngđilàm ư?"

"Ừ, làm ca ngày, năm giờ chiều tan ca."

Nghiêm Túc hơi nhíu nhíu mày, muốn khuyêncôvài câu, nhưng cuối cùng vẫn làkhôngnói.anhđưa tay vò vò đầu Phương Châm: "Vậythìđingủ

sớmmộtchútđi, tối ngày mốt gặp."

Sau khi Nghiêm Túc vò đầu Phương Châm giống như tổ chim, mới hài lòng rờiđi, chỉ để lại mình Phương Châm ở trong phòng yên lặng đờ ra.

Sửng sốt sau năm phútcômới nhớ tới chuyện cái ô, tìm kiếm nửa ngày, rốt cục ở trongmộtđống đồ linh tinh trong góc phòng tìm thấymộtcái ô màu đen.

https://thuviensach.vn

côcầm ôkhôngnhịn được cười, lúc trước, khicôcầm chiếc ô này,khôngnghĩ tớicôcùng chủ nhân của chiếc ô lại dây dưakhôngrõđến vậy.

Còn tưởng rằng ngày đó sau khi Nghiêm Túc lái xe rờiđihai người nhất định đời nàykhônggặp lại, nhưng kết quả lại là hết lần này tới lần khác chạm mặt, mỗi lần gặp mặtthìy như rằng quan hệ lại trở nên gần gũi,khôngđể ý nóđãthành ra như thế này.

Cho nênnóigiữa người và ngườithậtsựtồn tại cái gọi là duyên phận chăng. Bởi vì duyên phận mới có thể gặp mặt, gặp mặt mới có thể nuôi dưỡng tình cảm. Phương Châm đột nhiên rất muốnđiđến miếu bái tếmộtphen, cầu xin Bồ Tát nhất quyết đừng đểcôcùng Nghiêm Túc có cái loại duyên phận kỳ quái này.côthậtsựkhôngchịu được.

khôngchịu đựng nổi vận đào hoa xán lạn, Phương Châm sau khi tìm thấy ô liền cảm thấy choáng đầu nằm dài xuống giường ngủ thiếpđi, hôm sau dậythậtsớmđilàm, sau khi tan tầm dứt khoátđixe về nhà ăn cơm tất niên.

Lúccôvề đến nhà khoảng chừng sáu giờ rưỡi, mẹđangở trong phòng bếp nấu ăn,trênbànđãbày biện vài món. Bađanguống trà xem ti vi, Phương Châm tìmmộtvòngkhôngthấy bóng dáng em trai đâu đâu, liền hỏi: "Ba, em trai con đâu rồi?"

"khôngbiết,nóilàđira ngoài gặp mặt bạn bè.Đúng là, đêm 30 cònkhôngcố

gắng ở nhà đợi,thậtkhônghiểu chuyện."

Trách mócthìtrách móc, trong lòng Phương Châm biết trong lòng ba em trai so vớicôvẫn quan trọng hơn hết. Có điềucôkhôngcó người mẹ thiên vị

nghiêm trọng vậy, cán cân trong lòngkhôngnghiêng đến mứckhôngcòn gì đểnói.

Đôi lúc Phương Châm nghĩ, mọi người luônnóiđàn ông trọng nam khinh nữ, nhưng dựa vào kinh nghiệm củacô, dường như phụ nữ thỉnh thoảng so với đàn ông lại càng nghiêm trọng,rõràng đều là phụ nữ, nhưng lại cómộtsố

https://thuviensach.vn

người xem con trai là mạng sống, còn congáitrong mắt họthìlại nhưmộtmón hàng lỗ vốn.

Sau khi Phương Châm tự nhận định mình làmột“món hàng lỗ vốn”, liền cởi áo khoác vào phòng bếp phụ mẹ mìnhmộttay. Mẹ Phươngđangở đó bận tối mắt tối mũi, vừa thấy congáinhư thấy cứu tinh,thay vì thăm hỏithìlại nhanh chóng đưa con sứa chocô, trong lòngcôliền dâng lênmộtcỗ nguội lạnh.

Loại chuyệnnhỏnày Phương Châm chừng mười tuổiđãbắt đầu làm, riết rồi thành quen, chỉmộtlúcđãlàm xong con sứa rồi.côđem món sứa này cùng với vài món khác mẹđãlàm ra ngoài,đangchuẩn bị trở lại nhà bếpthìnghe có tiếng người dùng sức gõ cửa.

Tiếng gõ cửa dồn dập đáng sợ, Phương Châm sửng sốtmộtchút liền nhanh chóng tới mở cửa. Vừa mới mở rathìthấy Phương Phápmộtmặt căm tức đứng ở đó, trừngcôhét lên: "Làm gì giờ mới mở cửa!"

Phương châmkhôngmuốn so đo với em trai mình, xoay người trở lại phòng bếp. Ba Phương vốnđangngồitrênghế sofa, nghe thấy con trai vềthìđứng dậy, toan hỏi vài câu bỗng dưng bật thốt lên: "Con như thế này là sao, xảy ra chuyện gì?"

Phương Châm vừa nghe lập tức quay đầu lại. Vừa nãy đứng ở cửa ánh sáng quá yếu làmcôkhôngnhìnrõ, lúc này trong phòng đèn điện chiếurõmồnmột, bộ dạng của em traicôlàmcôsợ hết hồn.

trênmặt Phương Pháp đều là vết máu,trênngười cũng có nhiều vệt máu đỏ, chắc là bị bắn lên, quần cũng cómộtlỗ ráchthậtlớn.trênngười ngoại trừ

bị dính máuthìcòn lại đều là bùn.

Xem bộ dạng như vậy hẳn là vừa cùng với người khác đánh nhaumộttrận rồi.

https://thuviensach.vn

Mẹ Phương từ trong phòng bếp nghe thấy tiếng độngđira xem, vừa thấy con trai bảo bối như vậy lập tức nhảy lên, xông tới kéo con trai nhìnthậtkỹmộtlượt, trong miệng thét to: "Con làm sao lại thành như vậy, con bị người ta đánh sao?"

Phương Phápmộtbụng tức giận, lúc này thấy người nhà liền đem toàn bộ

phát tiết ra:"Con mẹ nó lại bị cái thứ khốn kiếp đánh. Thằng khốn đó khôn hồn đừng để ông thấy mặt, nếukhônglần sau ông dùng viên gạch ném chếthắn!"

"đangyênđanglành làm sao lại bị người khác đánh?" Trong ba người Phương Châm vẫn là bình tĩnh nhất, hỏi vấn đề cũng chủ chốt nhất.

"Cái thằng khốn kia là bạn trai mới của Jenny, tôiđitìm Jenny gặp đượchắn. Còn có gì đểnói, đương nhiên là dùng nắm đấmnóichuyện rồi."

nóinửa ngày té rakhôngphải bị đánh mà là hai bên đánh nhau. Phương châmkhôngnhịn được khuyên em trai: "Em làm gì phải đánh nhau, đánh nhau cũng chẳng được ích lợi gì, bị thương lại khiến cả nhà lo lắng."

"Tôi tìm Jennynóichuyện nối lại tình cảm, thằng khốn kia lại ở giữa chế

giễu. Là đàn ông ai lạikhôngtức giận?!.”

"Em tìmcôấy nối lại tình cảm?"

khôngnghĩ tới em traicôlại là người chung tình,đãchia tay mấy tháng, vậy mà vẫn nhớ tới Jenny. Phương Châmkhôngbiết nênnóigì.

"Đương nhiên, tôi bây giờđimua nhà,khôngphải là người nghèo rớt mồng tơi nữa, Jenny dựa vào cái gìkhôngtrở lại bên cạnh tôi. Tôi dĩ nhiên nênnóivớicôấy rồi!"

Mẹ Phương vốnđangở bên cạnh lo lắng vết thương của con trai, vừa nghe nhắc đến hai chữ "Nhà" lập tức dùng tay xả ống tay áo củahắn, https://thuviensach.vn

ngănkhôngchohắnnói. Ai dè Phương Pháp nhanh miệngđãnóira, mẹ

Phương cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhìn Phương Châm cười cười: "Em trai con muốn lấy vợ,khôngthểkhôngcó nhà."

"Con biết, nhưng trước tiên khoan đề cập đến chuyện nhà cửa, em cư

nhiên đánh nhau với người khác, lại còn bị đánh ra thế này?"

Phương pháp ở trước mặt chịgáikhôngkhôngngại ngùng thừa nhận bản thân mình chịu đòn, ương ngạnh bỉu môinói: “Đừng thấy tôi bị thương, tên kia so với tôi bị thương cũngkhôngít. Tôi đấm vào đầuhắnmấy đấm, cả

ngườikhôngcòn sức lực, rốt cuộchắnbị đánh đến nỗi răng rơi đầy đất."

"Con vì sao lại kích động như vậy? Con đánh người khác bị thương, chốc nữa nhà họ tìm đếnthìbiết làm sao?"

"Tên đó dựa vào gì tìm tới đây,hắncướp Jenny của con, con chưa giếthắnlàđãnể mặt lắm rồi."

Em trai vì chuyện tái hợpkhôngthành lại bị chế nhạo, chẳng trách lại tức giận như thế. Phương Châm hiểurõem trai mình, biếthắnnóichuyện thích khoe khoang, xem chừng người bạn trai mới của Jenny cũngkhôngbị

thương nhiều mấy, nếukhôngem traisẽkhôngbực như vậy.

Bạngáiđitheo người khác, bản thân lại còn bị đánh, mặt mũi mất hết,khôngbực mới là lạ.

Phương Pháp ngồitrênghế, dùng sức vỗ bànmộtcái: "Mẹ nó, phụ nữ đều là như vậy, lúckhôngcó tiềnthìchêkhôngcó tiền, khi có tiền lại chê tiềnkhôngđủ. Tên kia có cái gì tốt,khôngphải là toàn bộ tiền củahắnchỉ đủ

muamộtcăn hộnhỏthôi sao? Giấy tờ lạikhôngđể tên củacôấy, vậy màđãnhanh chóng ở cùnghắn."

nóitới chỗ nàyhắnlại đưa mũi nhọn về phía Phương Châm: "Chị, đều là chịkhôngtốt,khônggiết ngườithìtốt rồi. Nếu chịkhônggiết ngườithìhiệntại https://thuviensach.vn

tôiđãcó đủ tiền mua nhà, còn phải bị người ta chế giễu sao?"

Nếu như là nửa năm trước, Phương Châm bị em trai oán trách như vậy, quảthậtsẽxấu hổ khó chịu. Nhưngcôbây giờđãkhác trước, từkhôngphân biệt được phải tráiđãtrở nên càng ngày càng lý trí.

Nghe Phương Phápnóixongcôkhôngnhữngkhôngtự trách mình, ngược lại bình tĩnhnói: " Là đàn ôngthìnên dùng chính năng lực của mình cưới vợ.

Chịkhôngphải cha mẹ của em, dựa vào đâu lại kiếm tiền để em mua nhà.

Chị dùthậtsựcó tiền cũngsẽkhôngđưa cho em, Phương Pháp, chịkhôngphải vì em mà sống, chị là vì chính mình mà sống. Emkhônglấy được vợ chỉ có thể trách chính bản thân em, chuyện nàykhôngai có lỗi với em cả."

-------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên ở nhà, ngay ở trước mặt cha mẹ Phương Châm mắng em trai mình như vậy.

Trong phòng ba người kia nhất thời sững sốt, mẹ Phương ngạc nhiên đến mức trong đầu có suy nghĩ: Con bé này sao thế, đủ lông đủ cánhthìliền muốn bay ư?

Trong lòng bà từ trước giờ luôn coi congáichỉ dùng để sai bảo, làm việc, dù cho Phương Châm lúc trước kiếm rakhôngít tiền, nhưng bà luôn cho rằng con chính là con, là conthìphải nghe lời mẹ. Cho nên bà muốn Phương Châm như thế nàothìPhương Châm nhất định phải như thế ấy, bao nhiêu tiềncôkiếm được nhất định dều phải đưa về cho gia đình, việccôcung dưỡng em trai là đạo lý hiển nhiên. Bởi vì em trai cònnhỏ,côlàm chịgáinhất định phải chăm lo cho em trai mình.

Mẹ Phương hoàn toànkhôngnghĩ tới, congáisớmđãlớn rồi, Cánh cũng cứng hơn nhiều. Phương Châm sở dĩkhôngphải vì rũ bỏ tình thân mànóinặngnhẹvới người nhà. Có thể là vì con người khi trưởng thành suy nghĩ cũng khácđi. Trước kiacôsuy nghĩ tương đối đơn giản,đều là tự mình https://thuviensach.vn

gạt mình. Nhưng năm năm trong tù khổ sở làm chocôhiểurõrất nhiều điều, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn.

Khicôở trong nhà người khác rửa chén, quét rác, xát từng sợi đay, cha, mẹ,em traicôở nhà ăn trái cây, uống nước quả xem ti vi vô cùng nhàn rỗi.

Khicôlăn lộn ngoài xã hội chùi cửa kính, lau bậc thang kiếm tiền, ăn chỉ

dám ăn cơm nguội, cha mẹ em trai lại vội vàngđikhắp nơi vay tiền làm nhà, bận rộn trang trí. Hôm nay là giao thừa,côtăng ca làm mệt đến eo rã rời nhức mỏi, về nhà chuyện đầu tiên chính là vào bếp giúp đỡ, mẹ

cũngkhôngcó lấymộtcâu hỏi thămcôcó vất vảkhông. Thế nhưng em trai ở

bên ngoài tranh giành bạngáibị đánh cho vỡ đầu chảy máu trở về, cha mẹ

đềukhônghề che giấu bộ mặt lo lắng quan tâm.

Phương Châm đột nhiên cảm thấy, mình sống như vậy thực quá thất bại.côrốt cục hiểurõđược đạo lý, cómộtsố người mìnhyêukhôngphảicôliều mạng trả giáthìnhất định có thể được vị trí trong lòng họ. Trong lòng cha mẹ,em trai so vớicôquan trọng hơn rất nhiều, dù chocômóc tim móc phổi, bọn họ vẫnsẽmãi dành tìnhyêuthương cho riêng em traicô.

Nhưng việc nàycôcũngkhôngcần nhắc đến, mấy tháng về

nhàmộtlầncôkhôngnhất định phải trở mặt với cha mẹ. Có lẽ là docôkhôngmuốn tiếp tục để em trai chỉ trích mình, kể từ lần trước ở cửa hàng châu báu Phương Pháp cưỡng ép lấy thẻ ngân hàng củacôbuộccômua nhẫn, Phương Châm đối với người em trai nàyđãhoàn toàn thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.

Cho nêncôrốt cuộc bày ra bộ dạng của người chịgái, thuận tiện mắng em trai mìnhmộtchút.

Phương Pháp lớn như vậy lần đầu tiên bị chịgáiquở trách, tức muốn bể

phổi. Huống chi hôm nay bên ngoàihắnđãômmộtbụng tức, giận càng thêm giận, đập bànmộtcái nhảy dựng lên: "Con mẹ nó chị là cái thá gì, dámnóitôi như vậy."

https://thuviensach.vn

"Phương Pháp, em hãy chú ý cách ănnói." Phương Châmkhônghề yếu thế, lập tức rống lại: "Em cho đây là đâu, ngoài đường ngoài phố, tùy em thích mắng thế nàothìmắng sao? Chị là ai, chịkhôngphải kẻ tranh giành bạngáivới em, chị là chịgáiem. Chị tại saokhôngthể mắng em như vậy? Em có gì đặc biệt, có địa vị được người khác tôn trọng sao? Em có việc làm, có năng lực xuất sắc sao,khôngcó tiền lại còn làm ra bộ dạng khoác lác?

Emkhôngcó thứ gì ngoại trừ tự cho mình là giỏi. Em chỉ là dựa vào số tiền bồi thường sau khi bị người khác đánhmộttrận để mua nhà, có phải cảm thấy mình rất ghê gớm rất vẻ vang, có phải địnhnóicho mọi người đều biếtkhông?khôngbiết hối lỗi, lại còn gâysựđánh nhau, em cảm thấy như vậy là rất đàn ông,sẽcócôgáinào đồng ý theo em sao? Em đến cả việc tôn trọng người khác cũngkhôngbiết!"

Cha mẹ Phương lần nàythậtsựsững sờ.Đây là đứa congáingoan ngoãn hiểu chuyện bảo gì làm nấy của họ sao? Trước kia Phương Châm chưa bao giờnóichuyện lớn tiếng như vậy,khôngnghĩ đến hôm nay lại cùng em trai cãi nhau, Phương Phápnóimộtcâucôliền đáp lại mười câu, giọng điệu sắc bén thái độ ác liệt, chuyện này quả thực là phản, phản rồi.

Mẹ Phương ngay lập tức đứng phắt dậy, mặt tối sầm lại mắng Phương Châm: "Mày dựa vào cái gì mànóiem mày như vậy? Em mày dùkhôngtốt chăng nữa nó cũngkhôngđigiết người, cũngkhôngngồi tù, em mày so với màykhôngbiết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhà họ Phương có đứa congáibất hiếu như mày quả thực đen đủi, bởi vì mày mà mẹ mày xấu hổkhôngcòn mặt mũiđigặp người khác. Mày dựa vào cái gì lại mắng em trai mày như vậy?"

Lời này quả thực làmộtnhát dao cứa vào tim Phương Châm. Phương Pháp vừa nghe liền lấy lại tinh thần, đắc ý nhìncô. Dưới cái nhìn củahắnchịgáimình hoàn toànkhôngthể phản bác lại, cònkhôngthể nhận sai hay sao, nếukhônghắncòn có thể từ chị mình đòimộtchút “tiền bồi thường”.

Ngoài dự đoán, Phương Châm nghe xong mấy lời này vẻ mặt hết sức bình tĩnh, mí mắt hạ xuốngmộtlúc.côđiềm tĩnh nhìn mẹ Phương, lạnh https://thuviensach.vn

nhạtnói: "Mẹ cứ như thế dung túng cho con trai mình, rất nhanh nhà chúng ta lại có thể ăn cơm tù lần thứ hai.khôngtin mẹ cứ chờ xem."

"Màynóiláo!" Mẹ Phương nhất thời nổi giận, liền đưa tay định cho Phương Châmmộtcái tát. Phương Châm nhanh mắt tránh được, mẹ Phương vì dùng sức quá mạnh màkhôngđứng vững được, lảo đảo xông về phía trước vài bước, rốt cuộc vẫn là bacôcản bà lại.

Ba Phương vẫn còn ít nhiều quan tâm đến congái, lúc này liền mắng vợ

mìnhnói: "Bà đây là làm gì, còn muốn ra tay đánh con? Có chuyện từ

từnóikhôngđược sao, để người ngoài nghe thấythìlàm thế nào?"

"Ông nghe nónóinhững lời đókhông, có loại chịgáinhư nó sao? Chính mình ngồi tù còn chưa đủ, còn muốn rủa em trai cũng ngồi tù theo. Nó đây là cố ýkhôngđể cho tôi sống yên, muốn chọc cho tôi tức chết!”

Ba Phương đỡ vợ mình ngồi xuống ghế sôfa, dùng ánh mắt trách cứ nhìn congái: "Phương Châm, những lời con vừanóiquả thực rất quá đáng rồi, con làm sao có thểnóiem con như vậy?"

"Ba, connóiđều làsựthật. Ban nãy nónóinhững gì ba cũng đều nghe thấy, nó đánh bạn trai mới của Jenny bị thương, hơn nữa ra taykhôngnhẹ. Lỡ như

người đó có chuyện gì xấu xảy ra gia đình họ nhất định tìm đến đây tính sổ.

Nếu như bọn họ báo cảnh sátthìlàm sao, cảnh sát dĩ nhiênsẽtìm đến em con, trong lúc tết đến mấy chuyện như vậy đặc biệt quản lý nghiêm khắc, ẩu đả

đánh nhau bị tạm giam là chuyệnnhỏ, ngồi tù cũngkhôngphảikhôngthể.

Hôm nay connóinhư vậy là vì muốn tốt cho nó, con biết ở trong đó như thế

nào, chính vì con quá sợ những tháng ngày đó, nênkhônghy vọng em trai lại chịu khổ. Vì vậy con mới mắng nó, con mắng nó là hi vọng nó có thể

tiến bộ, đừng tiếp tụcđivào vết xe đổ của con. Hai người cưng chiều nó như

vậy nghĩ là tốt cho nó sao? Nó chỉ biết ỷ vào trong nhà có người xử lí tàn cục do nó gây ra. Gặp người yếu hơn nó,nó đánh người kết quả xấu nhất là ngồi tù. Hai người có nghĩ tới haykhông, nếu như gặp phải người lợi hại https://thuviensach.vn

hơn nó, cuối cùng xui xẻo cũng chỉ là nó gánh lấy. Hai người xem tin tức báo chí, hàng năm bởi vì đánh nhau ẩu đả chết người còn thiếu sao?"

Phương Châmkhôngphải là ngườikhôngbiếtnóichuyện,côlà người khéo ănnói, lúcđihọc miệng lưỡi cũng rất lưu loát. Chỉ có điều đềucôkhôngđể ba mẹ pháthiện. Ngày hôm naycôthoải máinóimộttrận, cũng có kiềm chếmộtchút.

Ba Phương vừa nghe lờinóicủa Phương Châm liền thông suốt dạy dỗ con trai: “Chịgáiconnóikhôngsai. Cuối năm ra ngoài đánh nhau, mặc kệ lí do tại sao đều là conkhôngđúng. Trong mọi mối quan hệ đều phải lựa lời mànói, con lại dựa vào nắm đấm, con ở ngay trước mặt Jenny đánh người, con cảm thấy Jenny còn dám quay lại với conkhông? Chỉ sợ sau này xảy ra xích mích con lại đem nó ra làm bao cát để trút giận?"

Phương Pháp vẫn còn biết nghe lời ba, bị người khác liên tục mắng cũng có chút nhụt chí, lầm bầmnói: “Con vừa rồi chỉ là phóng đại lên, conkhôngđánhhắnđến mức đó, tên đó so với con chỉ bị trầy xướcnhẹ, khẳng địnhkhôngcó chuyện gì."

Phương Châm cũng suy đoán như vậy,khôngkhỏi thở phàonhẹnhõm.

Nhưng Phương Pháp vẫn chưa nuốt trôi cơn giận, tiếp tục lớn tiếng:

"Nhưng con biến thành bộ dạng nàykhônglẽ chị đềukhôngcó trách nhiệm sao? Nếu chị ta trước kỳ thi tốt nghiệp trung học của conkhônglàm ra chuyện xấu, khiến tâm trạng conkhôngtốt, mất tập trung mới thi vào cái trường đại học rác rưởi đó sao."

Vừa nghe đến đây mẹ Phương cũng mạnh miệng, nhân cơ hội "Công kích" congái: "khôngsai, mày còn dámnóimàymộtchút trách nhiệm đềukhôngcó? Biếtrõem trai muốn thi đại học lại cònđigiết người, tao xem mày là bị hồ đồ rồi. Tương lai của em mày đều bị hủy trong tay mày, mày có đền bù bao nhiêu tiền cũngkhôngđủ!"

https://thuviensach.vn

Phương Châm lạimộtlần nữa bị uy hiếp, nếu là ngày trước, mẹ

Phươngnóinhư vậy nhất định có hiệu quả ngay nhưng hôm nay liền trở nên vô dụng. Phương Châm nghe xong lời này vẫnkhôngtrợn mắt lên, trái lại khinh thường cười lạnhmộthồi: "Phương Pháp, em cho rằng mọi chuyện em làm người khác đềukhôngbiết sao? chịđãhỏi qua những bạn học cao trung của em, từ trung học đến lớp 12 thành tích của em luôn rất kém cỏi, căn bản đều xếp cuối lớp. Em mọi năm đều đem sổ thành tích về lừa gạt cả nhà, nhưng chị nghenóikhi đó mỗi lần giữa kỳ hay cuối kỳ trường học đềusẽđóng dấu toàn bộ thành tích, làm thành bảng đưa về cho gia đình.

Nhưng mấy tấm bảng đómộttấm chị cũng chưa từng thấy, bởi vì em trước giờkhônghề đem ra. Đó mới là thành tích thựcsựcủa em, sổ thành tích mà em đem về cao hơn bình thườngmộtvài phết, so với thi cuối kỳ cũng cao hơn.hiệntại chị nghi ngờ sổ thành tích em đem về cũng là giả."

Phương Châmnóirõtừng câu từng chữ, nghe mỗimộtcâunóicủacômặt Phương Pháp liền trầm xuốngmộtphần, cuối cùng hoàn toàn là màu đen.

Bởi vì lời chịgáinóiđều làthật, trường học của bọn họ lúc cao trung sổ

thành tích chỉ là trang trí, bình thường phụ huynh đềukhôngcần nhìn đến, chỉ cần trực tiếp xem bảng xếp hạng của trường, đó mới thựcsựthểhiệnrõthành tích của học sinh.Nhưng với thành tích củahắncăn bản làkhôngdám đem về nhà, sợ ba mẹ mắnghắnliền mượn bạn học sổ

thành tích, viết tên lớp lên trang thứ nhất rồi nhét bìa ngoài vào trong. Ba mẹ khi xem sổ cũngsẽkhôngkiểm tra đó có phải củahắnhaykhông, nhìn thành tích bêntrênthìsẽrất vui mừngkhôngđụng tớihắn. Mà ba năm cao trung,hắnmộtlần cũngkhôngđem bảng thành tích về nhà, ba mẹ vẫn đối chiếu vào sổ thành tích ước định lực học củahắn, cho nên năm đóhắnthi vào đại học mọi người đềukhôngngờ rằnghắnsẽthi trượt.

Màtrênthực tế với khả năng củahắn, có thể thi đậu trường đại học mới là lạ. Lúc đó Phương Pháp cònâmthầm vui mừng, chịgáixảy ra chuyện, trong https://thuviensach.vn

nhà thànhmộtđống hỗn loạn,hắnthi trượt cũngkhôngai mắnghắn, thậm chí còn có thể lấy chịgáilàm cớ, nhận đượcsựđồng tình.

hắnchẳng thể nghĩ tới,sựviệc trải qua nhiều năm như vậy, cómộtngày lại bị vạch trần trước mặt mọi người.

Phương Châm đem lời trong lòngnóira hết, tâm trạng rốt cục tốt hơn rất nhiều. Nhưngcônhìn trong nhàmộtcảnh lộn xộn như vậy, thựcsựkhôngcòn bụng dạ ở lại ăn cơm tất niên.côbiết em trai nhất định có cách xử lý chuyện này, dựa vào miệng lưỡi của mìnhnóingọt vài câu. Mà ba mẹ lại đối với Phương Pháp hết mực cưng chiều, loại chuyện xưa xửa xừa xưa này bọn họ

căn bảnsẽkhôngđể ý.

Bản thân kẹp ở giữa ngược lại có chútkhôngthích hợp, còn có thể khiến người khác oán giận.

Nghĩ tới đây Phương Châm cầm túi xách lên,đitới cửa mang giày, khoác áo khoác mở cửa, vừa ra đến trước cửa hướng về phía ba mẹnói: “Conđivề

trước, hai ngày nữa trở lại thăm mọi người."

nóixong lời nàycôvội vã xuống lầu, khởi động xe điện chuẩn bị rờiđi.

Trong lòngcô, căn phòngnhỏhai mươi mấy mét vuông đókhôngcòn là nhàcô, mà chỉ là nhà của ba mẹ cùng em traicôthôi.

nóikhôngbuồn là giả, Phương Châm vừa khởi động xe điện nước mắtkhôngnhịn được rớt xuống. Giờ phút này chính là đêm giao thừa, người người nhà nhà đốt đèn ăn mừng thời khắc gia đình sum họp,trênđường hầu nhưkhôngmộtbóng người, tình cờmộtchiếc xe từ phía sau lái qua, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Ban đêm rét lạnh, Phương Châm đơn độc ngược hướng gió rétđivề nhà, trong nhà nồi lạnh bếp lạnhkhôngcó thứ gì, đến bát mì sợi cũngkhôngcó mà ăn.

https://thuviensach.vn

Phương Châm chợt có cảm giác như mình là người dư thừa, nước mắt oan ức đềukhôngbiết làm sao thu lại được.

Khi nước mắt bắt đầu ngừng tuôn ra, tầm mắtkhôngtránh khỏi trở nên mờ nhạt. Phương Châm cố gắng mở to mắt nhìn muốn nhìnrõcon đường phía trước, lại bị ánh sáng chiếu tới làm hai mắt nheo lại.

Bởi vìkhôngthấyrõđường trong lòngcôcó chút hoảng sợ, bắt đầu mất phương hướng, thêm vàotrênđường có tuyết đọng lại thành những miếng băng mỏng, Phương Châm lúc này chệch tay lái khiến cả người và xe điện té xuống, ầmmộthồiđãngãtrênnền băng.

Cú ngã này đau đến mức Phương Châm lại muốn khóc, trong nháy mắt nước mắt dâng trào ra.côgiẫy giụa muốn từ dưới đất bò dậy, kết quả bàn tay trượt thử mấy lần đềukhôngthành công.

đanglúc lúng túng,côđột nhiên cảm thấy thân thể mình bị người khác ôm lên, trước mắt chỉ thấy duy nhất ánh đèn pha màu vàng chói, tia sáng đó chiếu vàocôcùng khuôn mặt của người kia,côlập tứcđãthấyrõ.

Lại là Nghiêm Túc.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 39: Cầu hôn

Edit: Uki

Phương Châmkhôngnhịn được nghĩ, tại sao mỗi lầncômang bộ dạng lúng túng khó xử đều gặp phải Nghiêm Túc?

Kỳ thực Nghiêm Túc trong lòng cũngđangnghĩ, tại sao mỗi lầnanhgặp được Phương Châm đều là vẻ mặt bất lực mềm yếu như vậy.anhcàng nhìn càng cảm thấy đau lòng, cũng là càngkhôngcách nào bỏ mặccô.

Hơn nữaanhluôn cảm thấy giữa hai người như cómộtsợi dây vô hình, mỗi khi Phương Châm xảy ra chuyện gì,khôngbiết vì saoanhngay lập tức đều có mặt.

Cũng như hôm nay, đêm 30trênđường thưa thớt bóng người, bọn họ còn có thể chạm mặt nhau, cũng là do ý trờiđi. Ban đầuanhhận người phụ nữ

này thương tổnanh, nhưng cuối cùng vận mệnh an bài lại để choanhđối vớicôkhôngngừng quan tâm.

Nghiêm Túc ôm Phương Châm vào trong ngực, cẩn thận từng li từng tí nhưđangômmộtcon búp bê sứ.anhđặtcôvào ghế saukhôngvội bảo tài xế cho xe chạy, mà trước tiên kiểm tra Phương Châm có bị thươngkhông.

"Em sao rồi, có cảm thấy đau chỗ nàokhông?"

Phương Châm nằm trong lồng ngực củaanhngay lập tức nước mắttrênmặt đều biến mất, sờ soạng toàn thânmộthồi, cuối cùng thở

https://thuviensach.vn

phàonhẹnhõm: "khôngcó gì, mặc rất nhiều lớp áo, chắc làkhôngbị thương, nhưng mà khuỷu tay có hơi đau?"

Nghiêm Túc nhớ lại tư thế lúccôngã xuống, cách lớp áo cầm tay trái củacôlên xem xét tỉ mỉ: "Nếu như đau lập tứcnóivớianh."

anhvừa cầm tay vừa để ý vẻ mặt của Phương Châm, khi chạm đến khuỷu taythìthấy Phương Châm khẽ cau mày, liền mở miệngnói: "Hẳn là lúc ngã xuống mặt đườngthìcơ thể của em tự sinh ra phản xạ, cho nên lúc đó em vô tình chống khuỷu tay xuống đất trước, trọng lượng toàn thân đều dồn vềmộtchỗ. Emnóithậtđi, rất đau có phảikhông?"

Phương Châm vốn muốn nhẫn nhịn, có lẽ do Nghiêm Túc ở chỗ đó hơi dùng sức,côliềnkhôngnhịn được, khẽ rênmộttiếng hít vào: "Rất đau."

"Chắc là bị gãy xương rồi, đến bệnh viện mới được."

"Quênđi, muộn như vậy. Đêm 30 cũng đừng làm phiền tới bác sĩ."

Nghiêm Túckhôngđể ý lờicônói, trực tiếp dặn dò tài xế. Phương Châm vừa nghe đến bệnh viện trong đầu liền nghĩ tới bệnh viện của Lý Mặc, liền lại khuyên nhủ: “anhkhôngphải định tìm đến Lý Mặc đấy chứ?

anhkhôngphải ăn cơm tất niên sao, tôikhôngmuốn làm phiền đếnanh."

"anhkhôngthấy phiền. Đêm 30 nhất định cũng có bác sĩ khác làm việc, chỉ cần họ khám qua là được. Chuyện như vậykhôngnên để lâu, kéo dàithìbệnhnhẹắt cũng thành nặng. Ngày mai mùngmộtngày kia mùng 2, dựa vào tính cách của em chắc chắnsẽkhôngđi, vì vậykhôngbằng đêm nayđikhám xem."

"anhkhôngphải ăn cơm tất niên hay sao? "

Phương Châm giơ tay nhìn đồng hồ,đãsắp tám giờ, cũngkhôngbiết Nghiêm Túc muộn như vậy ở bên ngoài làm cái gì, lẽ nào cũng giống https://thuviensach.vn

nhưcôcãi nhau với ba mẹ, cơm tất niênkhôngăn liền ra ngoài?

Nghiêm Túc cười vớicô: "anhđãăn rồi."

"Xong sớm vậy?khôngngồi lại trò chuyện với bà nội, với ba mẹ sao?"

"Bà nội theo Phật, cơm tất niên nhàanhmọi năm đều bắt đầu rất sớm, phần lớn cũng vì bà nội. Bà ăn cơm xong liềnđiđến miếu làm lễ, còn phải đợi đến sáng sớm mùngmộtliền thắp hương cầu may,khôngcóthìgiờ để ý đến bọnanh. Ba mẹanhmỗi người đều có tiệc vui riêng, ở nhànóiquanóilại vài câu liền rờiđi."

"Vậy còn Vương Tử? Mọi người đềuđirồi thằng bé phải làm sao, nó hẳnsẽbuồn lắm."

"Vương Tử…" Nghiêm Túcnóitới chỗ này mím mím môi, hơi hơi trầm tư, " Mẹ của nó dẫnđirồi."

Phương Châm trong lòng hơi hồi hộpmộtchút, theo bản năng liền nhích người ra xamộtchút, muốn cùng Nghiêm Túc duy trì khoảng cách.côcúi đầu nhìn chiếc quần jean màu lam của mình, trầm mặcmộthồi hỏi: "Mẹ của Vương Tử trở về?"

"khôngcó, đưa thằng bé sang Mỹ thôi."khôngbiết tại sao, khi được câu trả lời này Phương Châm liền thở phàonhẹnhõm, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng ítđirất nhiều. Giữacôvà Nghiêm Túcrõrangkhôngxảy ra chuyện gì, bạn tốt cũngkhôngphải,khôngbiết tại saocôluôn cảm thấy có lỗi với mẹ của Vương Tử. Cho dù bọn họ chỉ là cùng ngồitrênmộtchiếc xe đến bệnh viện khám bệnh mà thôi.

Nghiêm Túc vừa nhìnđãbiết Phương Châmđangnghĩ gì, chủ động an ủicô: "anhnóirồi,anhcùng với mẹ Vương Tử làkhôngthể, emkhôngcần phải thấy có lỗi vớicôấy. Em nhìn cáchcôấy hành xử cũng biết, nếu như có tình cảm vớianh,sẽkhôngmấy ngày cuối năm liền đem con sang Mỹ màkhôngvề

https://thuviensach.vn

đây ăn Tết.anhvà mẹ thằng bé chỉ là bạn bè mà thôi, emkhôngcần để trong lòng."

"Tôi… tôi… Tại sao tôi phải để trong lòng chứ?!" Phương Châm lập tức phủ nhận, sau đó giọngnóiliền thấp xuống, "Hơn nữa, giữa tôi vàanhđềukhôngphải là mối quan hệ gì, chúng ta bất quá chỉ tính là có quen biết thôi."

"khôngsai, chúng ta chỉ là có quen biết thôi, vì thế em hoàn toànkhôngcần thiết phải chột dạ."

"Ainóitôi chột dạ?"

"Phản bác nhanh như vậykhôngphải chột dạthìlà cái gì?"

"Nếu như tôi phản bác chậm, chẳng phải lại bịanhnóilà tôi ngầm thừa nhận?"

Nghiêm Túc sửng sốtmộtchút, lập tức lại nở nụ cười: "Rất tốt, phản ứng rất nhanh,khônggiống như bị té ngã đến choáng váng đầu óc. Có điều sau nàyđixe em nên chú ý, mũ bảo hiểm nhất định phải mang theo. Phương tiệnđilại này vốnkhôngan toàn,khôngthể xem thường, hôm nay may mà ngãkhôngnặng lắm, nếukhôngcũngkhôngbiết xảy ra chuyện gì."

"Cònkhôngphải do đèn xe củaanhquá chói à. Đây coi như làanhcố ý?"

"Tài xế củaanhtừ trước đến giờ đềukhônglàm loại chuyện thất đức như

vậy, chỉ đơn giản là mở đèn xe để chiếu sáng mà thôi. Emthậtsựrất bất cẩn, lạikhôngnhìn thấy phía trước có xe? Phương Châm, em muộn như vậy lạimộtmìnhđixe điện về nhà, có phảiđãxảy ra chuyện gì haykhông?"

Phương Châm nãy giờ vẫn sợanhsẽhỏi đến việc này, đúng là cái gì càng sợ càngkhôngthể tránh. Nhà bọn họ như thế nào dù sao lần trước đều bị

Nghiêm Túc nhìn thấyrõ, có lẽ do da mặtcôkhôngđủ dày, làm sao https://thuviensach.vn

cũngkhôngthể dễ dàng kể vớianhchuyện cả nhàcôbốn người cãi vả ầm ĩ, em traithìlại đánh nhau với người khác.

côbèn suy nghĩmộtchút rồi đáp: "Nhà của tôi tan tiệc cũng tương đối sớm."

Nghiêm Túc vốn định hỏi tiếp: Ba mẹ em vậy mà cũng mở tiệc sao?

Nhưng nghĩ lại vẫn là thôiđi,khôngcần phải nhắc tới người nhà lại làmcôthấy đau lòng. Lúc nàyanhthựcsựyêuthương, xem trọngcônhư báu vật,khôngnhất thiết phải đụng tới những chuyện buồn củacô.

anhchỉ “Ừ”mộttiếng, sau đókhôngnóigì thêm, trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh.

Khoảng chừng nửa giờ sau, xeđãđứng trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Vìđanglà đêm 30, trừ phi có việc khẩn cấp nếukhôngthìsẽkhôngcó ai đến đây. Lúc Phương Châmđivàothìthấy phòng cấp cứu cực kì vắng vẻ, chỉ

cómộtbác sĩ trực ca ngồi đó buồn chán ngủ gà ngủ gật, ngay cả hộ sĩ

cũngkhôngcó ai.

Vị bác sĩ kia vừa nhìn thấy có người tới khám bệnh lập tức trở nên phấn chấn tỉnh táo, nhiệt tình bắt chuyện mời Phương Châm ngồi xuống. Phương Châm từnhỏđến lớnđikhám bệnh rất nhiều lần, hôm nay là lần đầu tiêncôđược đối đãi tối như vậy.côđoán chừng vị bác sĩ này chắc là buồn chán đến khó chịu rồi, hai người bọn họ vất vả đến đây lại có thể đểanhta có người trò chuyện cũng tốt.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cánh tay của Phương Châm, tiếp đó hỏicômộtvài vấn đề, cuối cùng có phầnkhôngthể chẩn đoán chính xác được: "Trường hợp củacôhiệntại chắckhôngphải gãy xương hay nứt xương gì cả, đoán chừng chính là sau khi va chạm tay bị bầm tímmộtchút. Nhưng để chính xác hơn vẫn nênđichụp phim."

"Vậythìchụpđi." Nghiêm Túc ở bên cạnhnóixen vào.

https://thuviensach.vn

Vị bác sĩ áy náy nhìnanhcười: "thậtngại quá, hôm nay là ngày gì hai người cũng biết rồi. Đêm 30 bên khoa chụp phim X-Quangkhôngcó ai trực ban cả, nên bây giờkhôngtiện để chụp phim. Chi bằng hai người sáng sớm ngày mai lại đến, lúc đó có thể chụp phim được rồi."

Nghiêm Túc xoa xoa thái dương,đangnghĩ xem có nên gọi cho Lý Mặckhông. Nhưng vẫn quênđi, làm người vẫn là nên nghĩ cho người khácmộtchút,khôngthể chỉ vìanhmà làm phiền đến người khác.

Quan trọng là Lý Mặc cũngkhôngphải người chụp phim,anhta nhất địnhsẽgọi cho bác sĩ khác đến. Ngày tết đoàn viên nàyanhvà Phương Châmkhôngsum họp bên gia đình nhưng vậy cũngkhôngthể cản trở người khác vui vẻ bên người thân.

anhnhìn Phương Châm hỏi: "Em sao rồi, có thấy đau lắmkhông?"

"khôngviệc gì,anhkhôngcần lo lắng, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi,khôngcòn đau nữa. Chúng ta về thôi, đừng làm phiền bác sĩ nghỉ ngơi."

"khôngphiềnkhôngphiền." Vị bác sĩ này quả thực rất nhiệt tình, "Ngược lại tôi cũngđangrảnh rỗikhôngcó việc gì làm, khám bệnh chocôtôi còn có thể trò chuyệnmộtchút."

nóitới đây đột nhiênanhta nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ Phương Châm vài lần: "Nhưng tôi nhìncôthậtsựrất quen mặt, giống nhưđãtừng gặp qua rồi?

Có phải trước đâycôtừng tới bệnh viện của chúng tôi rồikhông?"

"Ừm, cách đây mấy tháng có tới, lúc đó tôi bị thươngnhẹở đầu, nhập viện mấy ngày."

Vị bác sĩ lập tức mắt sáng lên: "Tôi nhớ rồi,côlà bạngáicủa bác sĩ Thẩm đúngkhông?"

https://thuviensach.vn

Lời này vừanóira cả ba người đều có chút lúng túng, đặc biệt là vị bác sĩ

kia, sau khi đánh giá Nghiêm Túcmộtlượt,anhta nhìn phương châm giật giật khóe miệng: "Được rồi,khôngcó chuyện gìcônhanh về nghỉ ngơiđi, nhớ kỹ

tay trái đừng dùng sức quá. Buổi tối ngủ để ýmộtchút, nếu như đauthìngay lập tức đến bệnh viện."

Phương Châm sau khi cảm ơn vị bác sĩ đó, vội vội vàng vàngđira ngoài.

Nghiêm túc im lặng theo saucô, sắc mặt u ám chẳng khác gì khí trời mùa đông tuyết rơi dày đặc.

Phương Châmđiở trước mặtanh,khôngnhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Túc.

Nhưng trong lòngcôbiếtrõ, Nghiêm Túc chắc chắnđangnghĩ tới câunóicủa vị bác sĩ kia.

Hai người lần lượt ngồi vào trong xe, Phương Châm nhìn đồng hồđãchín giờ, bènnóivới Nghiêm Túc: "Có thể đưa tôi về nhà đượckhông? Đúng rồi chiếc xe điện của tôi phải làm sao bây giờ?"

"anhđãgọi điện sắp xếp rồi,sẽcó người đến đem về. Dù gìđichăng nữaanhcũngsẽmuamộtchiếc xe khác cho em, ngã nặng như thế e rằng cũng hỏng rồi,khôngthể dùng được nữa."

Phương Châm nghĩ thấy cũng hợp lí,côbị ngã như vậymộtphần cũng doanhmà ra, đây coi như là phí điều trị.côkhôngcó ý kiến gì chuyện mua xe của Nghiêm Túc, gãi gãi đầunói: "Vậythìanhđưa tôi về nhàđi."

Nghiêm Túckhôngtrả lời, chăm chú nhìn Phương Châm: “ Buổi tối em còn bận việc gìkhông? "

"khôngbận, có chuyện gì sao?"

"Cùngđiăn cơmđi? Nhàanhmở tiệc sớm,anhăn cũngkhôngđược bao nhiêu,hiệntại cảm thấy hơi đói bụng."

https://thuviensach.vn

"Bây giờđiăn?"

"Ừ,anhnhìn em hình như cũng chưa ăn được gì nhiều,đitớiđilui nửa ngày chắc cũng đói bụng rồi."

Phương Châmthậttình rất muốn hỏianh, người nhưanhđêm naykhônglẽkhôngphải dự bữa tiệc nào hay sao, nhưngcôbiết nếu hỏi như

vậy Nghiêm Túc chắc chắnsẽnóilàkhôngcó, nên tự biết im lặngkhônghỏi tới nữa.côcười cười xin lỗi: "hiệntại tôikhôngthấy đói, chỉ muốn về nhà thôi."

Vừa dứt lời, bụngcôbất ngờ kêu lên mấy tiếng.khôngkhí trong xe đột nhiên im lặng, nênâmthanh đó cũng nghe được rấtrõràng, Phương Châmthậtsựhậnkhôngthể lập tức xuống xe rờiđi.

-------------------------------------------------------------------------------

Khóe miệng Nghiêm Túc hơi nhếch lên, cố nhịnkhôngcười thành tiếng.

Sau đóanhdặn dò tài xế vài câu, chiếc xe chạy về phía trước,mộtlúc sauđãquẹo vàomộtcon đường khác.

Phương Châm ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài thấy xe chạy ngang qua rất nhiều ánh đèn đường,khôngnhịn được hỏi Nghiêm Túc:

"Muộn như vậy còn có chỗ để ăn cơmkhông?"

"Đương nhiên là có, hôm nay là giao thừa, nhà hàng có lẽ đềuđãđóng cửa, nhưng khách sạn chắc chắn mở cửa rất nhiều."

"Cơm tất niênkhônglẽkhôngphải đặt trước sao, bây giờđiliệu còn bànkhông? "

Hỏi ra lời này ngay lập tứccôliền cảm thấy mình có chútkhôngđúng, khoát tay cườinói: "Nhìn xem tôithậthồ đồ. Nếu tôi đến đó nhất địnhkhôngcòn chỗ ngồi, nhưng đổi lại làanhthìsẽkhác."

https://thuviensach.vn

nóitới chỗ nàycôdừngmộtchút, liền hỏi tiếp: "Vừa nãy xảy ra nhiều chuyện quá tôi quênkhônghỏianh. Buổi tối như thế nàyanhđira ngoài làm gì, bận xã giao ư?"

"khôngcó, định là cùng bạnđiuống rượu, tình cờ lại gặp được em nên rủ

emđiăn thôi." Nghiêm Túc nét mặtkhôngthay đổinóidối.trênthực tếanhcũng vừa mới bảo tài xế hủy lịch hẹn đến bữa tiệc kia.

Nhữngsựkiện như vậy Nghiêm Túc cũngkhôngthườngđi, có lúc vì công việc làm ăn nên đến, về cơ bảnanhcũng có thể từ chối. Đêm nay trong nhàkhôngcó ai,anhcũngkhôngmuốn đêm giao thừa để người khác đợi, nên đành phải nể mặt họmộtchút mà tới. Kết quả nửa đường tình cờ gặp Phương Châm, đúng là bất ngờ.

anhkhôngquan tâm đến việc điạ vị, tiền bạc cùng danh tiếng giữacôvàanhchênh lệch bao nhiêu,mộtchútanhcũngkhôngđể ý. Đêm 30 cả

hai đều rất rảnh rỗi, vừa hay có thể cùng nhaunóichuyện.

anhngồi dựa vàomộtbên yên lặng đưa mắt đánh giá gương mặt của Phương Châm, da vừa trắng vừa mịn,hiệntại nhìn giống nhưmộtmiếng đậu hũ non mềm. Đôi môi mỏng manh nhưng lại có chút hồng,khôngso được với màu hoaanhđào nhưng cũng là màu hồng phấn dễ khiến cho người tayêuthích.

Mùa đông khắc nghiệt, bên ngoàihiệntạiđanglàâmđộ, Nghiêm Túc nhìn khuôn mặt của Phương Châm lại cảm thấy có chút khô nóng, nếukhôngphảianhbiết Phương Châm da mặt mỏng sợ tài xế nhìn thấy, e rằnganhđãkhôngngần ngại mà tiến tới rồi.

Phương Châmkhôngđể ý đến ánh mắt trần trụi của đối phương, nãy giờ

chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài. Cảm thấy hai bên đường trở nên hơi hoang vu, hình nhưđãchạy ra khỏi trung tâm thành phố.

https://thuviensach.vn

Trong lòngcôhơi hồi hộpmộtchút, vội vàng hỏi Nghiêm Túc: "hiệntại chúng tađangđiđâu,khôngphải là làng du lịch đấy chứ?"côthậtsựcó chút sợ

chỗ đó, vừa nghĩ tớikhônghiểu vì sao tim liền đập nhanh lên.

Nghiêm Túc lắc đầunói: "không, đếnmộtkhách sạn ở ngoại thành, nơi đó phong cảnhkhôngtệ."

đangbuổi đêmnóiphong cảnhkhôngtệ là ý gì đây? Phương Châm trong lòng nghi hoặc, khoảng chừng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng hiểurõNghiêm Túcnóiđến phong cảnh là ý gì.

Hóa ra khách sạn mà Nghiêm Túcnóitớikhôngphải xâytrênmặt đất, mà giống nhưmộtchiếc thuyền lớn ở giữa hồ. Chiếc thuyền đó ngày thường hay chở du kháchđixung quanh ngắm cảnh,trênthuyền từ thức ăn, nước uống đến các phương tiện giải trí đềukhôngthiếu thứ gì. Vì hôm nay là đêm giao thừa nên thuyền đậu lại bên hồ, phòng ăntrênthuyền bàn trốngkhôngcòn nhiều, nhìn xung quanh toàn bộ đều là các gia đình già trẻ lớn bé đến ăn cơm tất niên.

Lại nhìn phong cảnh ởtrênhồ,hiệntại cókhôngdưới mười chiếc thuyền cũngđangđậu ở đây,trênthuyền trang trí rất nhiều đèn màu sắc khác nhau,đangbuổi đêm đèn thắp sáng cảmộtvùng, từ xa nhìn tới cảm thấy mọi thứtrênhồ đều trở nên sống động. Cách đókhôngxa là hình ảnh của những toà nhà cao tầng, ánh đèn điện đều bị phản chiếu lên mặt nước Ở trong thành phố ngày nào cũng phải nhìn những tòa nhà cao tầng chen lấn nhau mọc lên, hiếm khi được nhìn ngắm cảnh đẹp như vậy, Phương Châm thựcsựcảm thấy rất thích thú.côlớn từng tuổi này đây là lần đầu tiênđiăn ởtrênthuyền, trước phong cảnh đẹp như vậy,côcho rằng thức ăn ởtrênthuyền này nhất định cũngkhôngtầm thường nên càng cảm thấy đói bụng.

https://thuviensach.vn

côtheo Nghiêm Túc lên thuyền, quản lýđitới nhiệt tình phục vụ. Nghe Nghiêm Túcnóivớianhta làkhôngcó đặt bàn trước, nhưng quản lý vẫnkhôngđể ý, đêm nay những vị khách đến nơi này ắt hẳn đều là những người có địa vịkhôngtầm thường, rất nhanh liền sắp xếp cho họmộtbàn trống trong phòng kháchtrênsân thượng.

Hai ngườiđivào phòng khách, ngồi vào bàn ăn, Nghiêm Túc cho gọi món, Phương Châm ởmộtbên cố gắng trấn tĩnh dạ dày của mình.côcả tối nay chưa ăn gì, lại bị té ngã phải đến bệnh viện, lúc nàycôthậtsựrất rất đói bụng.

Vì quá đói nêncôcảm thấy hơi chóng mặt, cả người mệt mỏi ngồi lệch quamộtbên. Nghiêm Túc cũngkhônghỏicômuốn ăn gì, gọimộtbàn món ăn để quản lí nhanh chóng chuẩn bị, nhưng gọi trướcmộtvài món khai vị lót dạ.

Nhìn Phương Châm đói bụng đến mức ăn ngấu nghiến, Nghiêm Túc lại thấy buồn cười. Nhìncônhư vậy biết ngay là buổi tối chưa ăn chút gì rồi, cũngkhôngrõtrong nhàcôxảy ra chuyện gì,đangđêm 30 cơm cũngkhôngăn lại chạy ra ngoài.

Nghĩ tới đâyanhcó chút đau lòng, đưa ly nước đến trước mặt Phương Châm,nói: "Ăn chậmmộtchút, để bụng lát nữa ăn món chính nữa. Đúng rồi, em có muốn uống tí rượukhông?"

"khôngcầnkhôngcần." Phương Châm nhét đầy mồm ba cái bánh ngọt,nóichuyện trở nênkhôngrõràng.côvừanóivừa xua tay, "Tôikhônguống rượu."

côthậtsựsợ uống rượu, mỗi lần uống xong lại say bí tỉ, lần nào cũng hạicôlàm chuyện xấu hổ trước mặt người khác. Cho nên ngày hôm naycôquyết định, nhất quyếtkhôngđụng tớimộtgiọt rượu. Tránh việc lúccôkhôngtỉnh táo lại gây ra chuyện.

https://thuviensach.vn

"Nhưnganhrất muốn uống." Nghiêm Túckhôngđứng đắn cười.

"Vậyanhtự mình uốngđi, tôikhônguống.anhcũng đừng nghĩ ép tôi uống, tửu lượng của tôikhôngđược tốt, uống say rồi chuyện gì cũng có thể làm được. Chúng tahiệntạiđangởtrênthuyền, lỡ như tôi uống say, vô tình đẩyanhxuống

sôngthìlớn

chuyện.

Trời

cũngđangrất

lạnhanhcũngkhôngmuốn mình bị đông thành băng đúngkhông."

Nghiêm Túc nghĩ thầm với bộ dạng tay chân mềm yếu nhưcôlại có thể

đẩyanhxuống nước? Phương Châm emđangđánh giá cao bản thân mình rồi.

Tuy nhiên lời nàyanhcũng chỉ nghĩ trong đầu, nghe theo lời của Phương Châm, chỉ ănmộtchút thức ăn, còn lại ngồi thưởng thức rượu, trông có vẻ

thong dong tự tại.

Rất nhanh các món chính đều được chuẩn bị xong, sắp đầytrênmặt bàn.

Phương Châm ban nãy ăn mấy món khai vị chỉ mới nomộtnửa, lúc này nhìntrênbàn đầy ắp những món ăn nóng hổi bụngcôlập tức lại réo lên,côcũngkhôngkhách sáo với Nghiem Túc, bắt đầu cặm cụi ăn.

Phương Châmkhôngphải là người kén ăn, đặc biệt khoảng thời gian ở

trong tùđãrèn luyệncôbất cứ món gì ngon hay dở cũng có thể ăn. Nghiêm Túc thử món ănmộthồi, so với những món Phương Châm làm còn thua xa.côhẳn làđangcực kì đói bụng, có lẽ những người lao động chân tay khẩu vị đều dễ chiều như vậy. Vì thế mà trước mặtcôrất nhanhđãcómộtđống xương vụn, nước cũng rất nhanhđãuống liền tù tì hai ly lớn.

Nghiêm Túc nhìncôăn như vậy cảm thấy đau lòng, rốt cuộckhôngnhịn được hỏi: "Phương Châm, tối nay có phải chưa ăn gì đúngkhông?"

Tay Phương Châmđangcầm đũa dừng lạimộtchút, băn khoănkhôngbiết có nênnóihaykhông. Sau đó nghĩ lại tính cách của người nhàcôthế nào Nghiêm Túckhôngphải là chưa thấy qua,côcũngkhônggiấu diếm: "Ừ, tôi vừa tranh cãi vài câu với em trai. Tôi vì giận nuốt cơmkhôngnổi nên chạy https://thuviensach.vn

ra ngoài. Nghĩ kỹ lại quảthậtđứa em trai nàyđãbị chiều hư rồi, lớn chừng này rồi mà vẫn ấu trĩ như vậy."

Nghiêm Túc bật cười: "Em cũng rất ấu trĩ, cãi vã với em trai mấy câu liềnkhôngchịu ăn cơm. Hôm nay dù gì cũng là giao thừa, ba mẹ em tốt xấu gì cũngkhôngnên làm vậy."

"Quênđi, bọn họ thích nghĩ như thế nàothìcứ nghĩ như thếđi, ngược lại tôi ở nhà cũng là dư thừa, bọn họ chỉ cần có em trai tôi là đủ.

Quênnóivớianh, chiếc nhẫn màanhđưa cho em tôi thựcsựbị nó đem bán, ba mẹ tôi cũng bù thêm ít tiền để nó mua nhà, xem chừng là nhà để lấy vợ.thậtbuồn cười,nóinửa ngàythìra nhà tôi lấy tiền củaanhđể mua nhà tân hôn cho nó, quả thựckhôngbiết xấu hổ."

"khôngquan trọng là tiền của ai, có mua là tốt rồi, sau này cũng đỡ làm em bận tâm đến chuyện đó nữa."

"Đúng vậy, tôi cũngđãnghĩ thông rồi, bây giờ em trai nhà cửa đầy đủ, chỉ

là chưa lấy vợ. Sau này chuyện trong nhà đềukhôngcần tôi quan tâm nữa, người thừa như tôi cuối cùng cũng bị đuổi khỏi nhà rồi."

Phương Châm vốnđãđịnh đem chuyện này giấu kín trong lòng, nhất địnhkhôngkể với ai. Thậm chí cả Từ Mỹ Nghicôcũng chưa từngnóiqua.

Nhưng đêm nay Nghiêm Túc vừa hỏi, mọi thứcôđềunóirakhôngsótmộtchữ, tích lũy nhiều năm như vậy mọi ấm ức củacôcũng đến lúc phải xả ra hếtmộtlần.

Nếu

như

Nghiêm

Túcđãbiết

đượcmộtchút,côcũngkhôngngạinóichoanhbiết hết.

Hơn nữa hôm ngay là ngày đặc biệt,mộtnăm cũng chỉ cómộtlần. Con người cũng có lúc kì lạ như vậy, bình thườngkhôngcó chuyện gì, đến ngày lễ mọi tâm tình lại bộc phát hết ra. Giống nhưcôgáiđộc thân ngày thường lúc nào cũng vui vẻ, nhưng vừa đến lễ tình nhân, nhìn thấy các cặp tình https://thuviensach.vn

nhân tay trong tay tặng hoa tặng quà, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy tủi thân.

Phương Châm cũng là người như vậy, thường ngày giả bộ kiên cường, đến ngày giao thừa cũng chịukhôngnổi, mặc dùkhônguống rượu nhưng lời trong lòng đều lần lượtnóira. Vừa hay lại có Nghiêm Túc ở bên cạnh, cũng biết chút chút chuyện nhàcô,côliềnkhôngngần ngạinóira hết toàn bộ oan ức trong lòng.

Nghiêm Túc vừa đau lòng vừa động viêncôgiải tỏa hết buồn bực. Vì để

cho Phương Châm càngkhôngkiêng dè,anhđể chocôuống thêmmộtchút rượu.

Lần này Phương Châm càngnóinhiều hơn, bắt đầu ngà ngà say, ánh mắt nhìn Nghiêm Túc cũng khác hẳn, trở nên dịu dàng, chứa đầy vẻ quyến rũ

nữ tính.

Những oan ức trong lòng vì có rượu tác động vào càng dễ dàngnóira hết.

Những rắc rối khi cònnhỏ, đến những phiền phức khicôđihọc, đến khi thi đại họccôcũng bị ra sức ngăn cấm, thậm chí đến việccôhẹn hò với La Thế, nhàcôcũng cố gắng toàn lực vơ vét về chăm lo cho con trai, mọi chuyệncôkể ra Nghiêm Túc đều nghe đủkhôngsót chữ nào.

Đến hôm nay Nghiêm Túc mới thựcsựhiểurõ, Phương Châm từnhỏđến lớn đều phải trải qua những ngày tháng như vậy.anhchưa từng nghĩ

tớitrênthế giới này lại còn cómộtgia đình giống như gia đìnhcô, cũng là con do mình sinh ra, chỉ vì là congáimà lại bị xemnhẹ.

Người Trung Quốc luônnóicha mẹkhôngphải là trời, nhưng khi Nghiêm Túc nhìn thấy gia đình của Phương Châm, lại nghĩ tới gia đình mình, đối với câunóinày ngoại trừ xem thường raanhkhôngcòn thái độ nào tốt hơn cả.

Cả buổi tối hai người cứ như vậy uống rượu trò chuyện,khôngđể ýđãtới nửa đêm. Phương Châm vẫn cònmộtchút tỉnh táo, ngănkhôngcho bản thân https://thuviensach.vn

uống thêm,côkhôngmuốn lại giống như lần trước uống say đến bất tỉnh nhânsự.

Thời gian vừa điểm 12 giờ tiếng chuông liền vang lên,trênmặt hồ đột nhiên phát ra rất nhiều tiếng vang. Hai người quay đầu lại nhìnthìthấy từng đợt pháo hoađangphóng lên bầu trời, dần dần tỏa ra trong màn đêm,trênnền trời bây giờ nhìn giống nhưđangcómộtcơn mưa ánh sáng lung linh đầy màu sắc.

Phương Châm nhìn thấy cảnh tượng này,cônhất thời sững sờ. Nghiêm túc nhân cơ hội kéocôra bên ngoài boong thuyền xem pháo hoa. Khắp nơiđangbao trùm trong ánh sáng rực rỡ, ngay lúc này Phương Châm lại nghe giọngnóitrầm thấp của Nghiêm Túc: "Phương châm, chúng ta kết hônđi."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 40-1: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái Dướimộtbầu trời đêm đầypháo hoa, lần đầu tiên Phương Châm được người khác cầu hôn.

Từ sau khi ra tù Phương Châm uống rượukhôngphải chỉmộthai lần, lần nào uống cũng miễn cưỡng giữ lại chút lí trí. Nhưng hôm naykhônggiống vậy,côvẫn chưa say đến mức đó, nhưng ngay lúc nàykhôngthểkhônggiả vờ

say, nghĩ tới đâycô buông lỏng tay ném ly rượu vào trong hồ nước lạnh lẽo.

"Thôi chết, làm rơi mất rồi." Phương Châm tự tráchmộtcâu, mặc kệđanglà đêm giao thừa nhiệt độ dưới 0 độ C, hai taycônắm lan can định nhảy xuống hồ.

"Phương Châm!" Nghiêm Túc nhanh tay ôm eo ngăncôlại, trực tiếp ômcôđivào trong phòng khách, sau đó ném lên sô pha,nói: "Em say rồi."

"Ainói? Tôiđangrất tỉnh táo." Phương Châm giẫy giụa muốn từ sô pha đứng dậy, nhưng bị Nghiêm Túc đẩy trở về.

"Quênđi, tốt hơn là em nên đợi ở đâyđi.nóixong Nghiêm Túc xoay người, cầm ly rượu đưa tới trước mặtcô, "Nếukhôngchúng ta lại tiếp tục?"

anhý đồ xấu xa nhìn chằm chằm Phương Châm, hơi cắn răng.côgáinhỏnày bày trò diễn kịch vớianh, muốn đem chuyện say rượu ra làm bia đỡ lảng tránh chuyện cầu hôn, sau đó xem như chưa có gì xảy ra.

Đâykhôngchỉ là lần đầu Phương Châm được người khác cầu hôn, Nghiêm Túc cũng là lần đầu tiên chủ động cầu hôn người khác.anhsống tới https://thuviensach.vn

bây giờđãhơn ba mươi năm, chưa từng nghĩ tớimộtngày mìnhsẽchủ động cầu hônmộtcôgái, mà đối phương lại từ chốianh.

Nếu như là từ chốithìcòn có thể chấp nhận,người phụ nữ này thậm chí cònkhôngmuốn nhắc đến nó, hơn nữa còn làm bộkhôngnghe thấy. Lòng kiêu hãnh của Nghiêm Túc cư nhiên bị tổn thương.

Phương Châm quảthậtso với những người phụ nữ khác hoàn toànkhônggiống nhau, từ ngày đầu tiên gặp mặtcôkhôngngừng nảy sinh mâu thuẫn vớianh. Ngay lúc này đây,côđãchạm đến nơi sâu nhất trong lònganh. Nghiêm Túc cảm thấyanhđãkhôngthể lui nữa, nhất định phải vững vàng mà ở bên cạnhcô, kiên quyếtkhôngrời.

Nếu nhưnóivừa nãyanhcầu hôn chỉ là nhất thời hứng khởi, vậythìhiệntạianhđãquyết định rồi. Mặc kệ phải đối mặt với những chuyện gì,anhnhất địnhsẽcưới được Phương Châm.

anhlắc ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén như làmộtcái đao nhọn nhìn Phương Châm, thanhâmmang theo chút mê hoặc dụ dỗ: "Nếukhôngsay liền tiếp tục, uống hết ly rượu nàyđi."

Phương Châm bịanhnhìn ra trong lòngđangbồn

chồn, cũngkhôngbiết Nghiêm Túc làm vậy là có ý gì.côrất sợanhlại nhắc đến chuyện kết hôn, vì muốnkhôngchoanhnóitiếp, hay có thểnóilà tránh đượcmộtkiếp nạn,côthà rằng ngay lúc nàycôđangsay còn hơn phải đối mặt với chuyện này.

Thế làcôlập tức cầm lấy ly rượu, cố làm ra vẻ phóng khoángmộthơi uống cạn, sau đóâmthầm đếm ngược. Như vậy chỉ cần chưa tới mười phút,cônhất địnhsẽsay bất tỉnh nhânsự.

Kết quảcômới vừa uống xong chưa tới mười giây, Nghiêm Túc liền giành lại ly rượu, nhân tiện lấy áo khoác: "Được rồi, uống xong ly https://thuviensach.vn

nàythìđithôi,anhđưa em về nhà."

Phương Châm cảm thấy hình như có gìkhôngđúng, như làcôbị sập bẫy, nhưng cơn say bắt đầu ập tới. Trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên mờ mịt, chỉ còn sót lạimộtchút ý thức để bám víu vào.

Nghiêm Túc đỡ Phương Châm ra khỏi phòng khách, lúc xuống lầu có chút khó khan. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại vài người, chủ yếu ở lại ngắm pháo hoa. Khi Nghiêm Túc đỡ Phương Châm xuống tới đại sảnhthìmàn pháo hoa cũng kết thúc, những người đứng ở mạn thuyền ngắm pháo hoa cũng lần lượt ra về.

Cả căn phòngđangyên ắng rất nhanhđãnáo nhiệt trở lại, mọi người vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Nghiêm túckhôngmuốn chen chúc với người khác, thừa dịp bên ngoài còn chưa có người liền ôm Phương Châm bước nhanh tới cửa.

Lúc hai người vừađingang quamộtbàn ăn,mộtngười phụ nữ trung niên đột nhiên đứng dậy, mở miệng kêu lên: "Phương Châm?"

Phương Châmđãsaykhôngbiết trời đất gì, miễn cưỡng ngước đầu lên nhìn người vừa gọi tên mình.côchỉ mơ hồ thấy đượcmộtngười phụ nữ trung niên tầm 50, 60 tuổi.côhé miệng ra địnhnóigì đó, nhưng lạikhôngnóinổi, cuối cùng cũngkhôngnhìnrõhình dáng của người kia.

Nghiêm Túc xin lỗi phụ nữ trung niên: "thậtngại quá,côấy say rồi."nóixonganhtiếp tụcđiđến cửa, trực tiếp đưa Phương Châm rời khỏi thuyền.

Vừa rồi Phương Châmkhôngnhận ra người phụ nữ kia là ai, nhưnganhlại biết. Lần trước đưa Vương Tửđibệnh việnanhđãgặp qua bà ta rồi,anhở cửa thang máy nhìn thấy Phương Châm, Thẩm Khiên và người phụ nữ lúc nãynóichuyện. Lúc đóanhtưởng đó là mẹ của Thẩm Khiên, sau đó nghe Phương Châmnóiđây là mẹ của La Thế.

https://thuviensach.vn

Cứ cho là Nghiêm Túckhôngcó lỗi với La Thế, nhưnganhcũng cảm thấykhôngcần thiết phải đụng mặt với mẹ La. Huống chihiệntại Phương Châm say như vậy, để mẹ La nhìn thấy e rằngkhôngtốt.

Nênanhnhanh chóng đưa Phương Châm ra khỏi đại sảnh, để lại mẹ La đứng đó vẫn chưa hoàn hồn lại.

ThựcsựNghiêm Túc đoánkhôngsai, trong lòng mẹ La quả thực có ý nghĩ

như vậy.côgáiban nãy nhất định là Phương Châm, bàkhôngthể nhìn nhầm được, còn người đàn ông ôm Phương Châm bà đương nhiên biết, là Nghiêm Túc - chủ tịch tập đoàn Thâm Lam, con trai bà khi còn sống, công ty bị chínhanhthu mua, tuy rằnganhkhôngtính là có thù oán với bà, nhưng mẹ La tự nhậnkhôngcó cách nào nảy sinh thiện cảm với Nghiêm Túc.

Dù saoanhcũng gián tiếp khiến con trai bà tự sát.

La mẫu nghĩkhôngra, Phương Châm làm sao có thể cùng người đàn ông này ở chungmộtchỗ.

Hôm nay là giao thừa, mẹ La cùng bạn bè thân thích đến đây ăn cơm tất niên. Bà có nằm mơ cũngkhôngngờsẽgặp phải Phương Châm. Nhưng gặp mặt Phương Châm cũngkhôngcó gì đểnói, quan trọng chính là Phương Châm lạiđicùng Nghiêm Túc.

Mẹ La biếtrõnăm năm trước Phương Châm hận người đàn ông này đến mức trực tiếpmộtdao đâm muốn chếthắn. Cho nêncômới phải ngồi tù chịu biết bao nhiêu khổ sở, nhưng bây giờ tại sao lại?

Mẹ Laâmthầm suy đoán, nhưng lại sợkhôngdám nghĩ tới.

Người bên cạnh liền kéo bà lại, tò mò hỏi thăm: "Làm sao, bà biết hai người vừa nãy à?"

https://thuviensach.vn

Hôm nay mẹ La cùng bạn bè thân thích đến ăn cơm tất niên, từ khi con trai qua đời hàng năm bà đều đón tết cùng họ. Ngoại trừ bạn bè bằng tuổi còn có mấy đứa con cháu cùng nhau ăn cơm. Trong đómộtsố người nhận ra Nghiêm Túc, lập tưc tụm lại: " Người vừa này có phải là Nghiêm Túc - chủ

tịch tập đoàn Thâm Lamkhông?"

đangnóichuyện làmộtcôgáitrẻ tầm 20 tuổi,côgáingồi cạnh vừa nghe đến Nghiêm Túc liền nở nụ cười: "thậtsựrất giống. Chị còn nhớ lần trước em đưa chị quyển tạp chí có thấy hình củaanhtatrênđó."

Cáccôgáitrẻnóiđến chuyện này đều đặc biệt hưng phấn, hết “Nghiêm Túc” cái này rồi đến “Nghiêm Túc” cái kia. Chị dâu của mẹ La ngồi cạnh lúc này cũngkhôngnhịn được, liền hỏi: "côgáiban nãy chẳng phải là Phương Châm, bạngáicũ của A Thế ư?”

"Ừm, đúng rồi”

"Người đàn ông kia?" Bà ta quay lại hỏi mấy đứa cháu, “Người đàn ông ban nãythậtsựlà Nghiêm Túc - chủ tịch tập đoàn Thanh Lam sao?"

"Đúng đấy, khẳng địnhkhôngsai, người đàn ônganhtuấn xuất sắc như vậy tụi con nhất địnhkhôngnhìn lầm được."

Lần này, chị dâu của mẹ La mặt biến sắc,nhỏgiọng nhìn La mẫunói:

"Chuyện gì xảy ra vậy? Năm đó đứanhỏPhương Châm nàykhôngphải muốn giết chết tên họ Nghiêm kia ư? Bọn họ làm sao lại có thểđicùng nhau được, lẽ nào tiểu Phương lại có tình cảm vớihắn?"

Đây là điều mà mẹ La sợ nhất. Năm đó con trai mấtngười bị kích động nhất ngoại trừ người làm mẹ như bàthìcòn có Phương Châm. Bà lo sợ

đứanhỏnày năm năm ngồi tù vẫn còn chưa nghĩa thông, bây giờ còn muốn tiếp cận kẻ thù. Lỡ nhưcôlại làm chuyện gì điên rồthìphải làm sao.

https://thuviensach.vn

Nghĩ tới đây mẹ Lakhôngkhỏi tự trách: "Đều do em, đáng lí ra emkhôngnên tìm con bé. Vốn là sau khi con bé ra tù muốn tìm gặp nó khuyên nó nghĩ cho thông suốt,khôngnghĩ tới...Emthậtsựkhôngnên đưa cho tiểu Phương món đồ mà A Thế để lại cho nó.Emcứ nghĩ

chắcsẽkhôngsao,khôngngờ lại làm cho con bé kích động như vậy."

"Em đưa cho con bé vật gì vậy?"

"Làmộtcái túi, bên trong có những gì em cũngkhôngrõlắm. Là A Thế

trước khi mất để lại cho nó. Em chỉ muốn làm cho nó đừng nghĩ nhiều, đừng buồn nữa thôi,khôngngờ... Đều tại em hết."

Cả buổi tối hôm đó, mẹ La liên tục tự trách mình. Từtrênthuyền đến khi về nhà, suốt đườngđibàkhôngngừng thở dài.

Bởi vìthậtsựkhôngyên tâm, ngày hôm sau mặc dù là mùngmộtTết, bà vẫn cố gọi điện cho Thẩm Khiên,nóibóng gió hỏi thămanhtình hình của Phương Châm. Thẩm Khiên vừa nghe liền cảm thấy nghi ngờ, gặng hỏi mẹ La cuối cùng cũng biết được tối qua Phương Châm và Nghiêm Túc cùng nhauđiăn cơm tất niên.

Sau cú điện thoại đó Thẩm Khiên ngồi trong phòng trầm tư nửa ngày, nhiều lần muốn trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Châm để hỏirõràng.

Nhưng cuối cùng lạikhôngcó dũng khí.

Người càng ưu túthìtự ái càng cao, cũng rất sợ bị tổn thương. Phương Châmkhôngchọnanhđãcó chút khó chấp nhận, nhưng Phương Châm lại chọn ở bên cạnh Nghiêm Túc, chuyện này quả thực đối với Thẩm Khiên càngkhôngchấp nhận nổi.

Đàn ông và đàn bà đều có tính đố kỵ như nhau, đặc biệt là đối với người mình thích.

https://thuviensach.vn

Mới đầu năm mà Thẩm Khiênđãcảm thấy có chút chật vật, ở

nhàmộtngàykhônglàm gì, đến lúc chập tốianhrốt cuộckhôngnhịn được gọi điện thoại cho em họ Từ Mỹ Nghi.

anhvà mẹ Lathậtgiống nhau, đềuđiđường vòng. Điểm khác nhau chính là mẹ Lakhônglấy được tin tức gì từanh, nhưnganhthông qua Từ Mỹ Nghi có thể cómộtsố thông tin hữu dụng.

Lúcanhgọi điện hình như Từ Mỹ Nghiđangở ngoài, trong điện thoại nghe rất ồn ào.côcũngkhôngnhiều lời, trực tiếpnói: "anh, bây giờanhđến đâyđi, đến xem Phương Châm."

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"khôngrõlắm, vừa nãy em gọi điện cho Phương Châm để chúc tết, kết quảcônóicôđangở bệnh viện, emkhôngyên tâm nên mới tới đây."

Trầm khiên vừa nghe liền lập tức gọi lại, hỏicôcụ thể bệnh viện nào, cònnóilái xe đóncôcùngđi. Sau khi Từ MỹNghi để điện thoại xuống lại còn muốn gọi lại cho Pương Châm, nhưng gọi bao nhiều lần cũngkhôngthấy bắt máy.

Phương Châm lúc này cực kì mệt mỏi, thựcsựkhôngrảnh tiếp điện thoại của Từ Mỹ Nghi. Mùngmộttếtcôrảnh rỗi ở nhà ngủ cho tỉnh rượu, ai dè lại ngủ thẳng đến xế chiều, nhàcôgọikhôngbiết bao nhiêu cuộc tới.côcòn tưởng rằng ba mẹ vì chuyện hôm qua mà quở tráchcô, kết quả lại nghe được giọng Phương Pháp trong điện thoại.

Phương pháp ở đầu bên kia tức giậnnóilớn: " Chị mau vềđi, ba bị người ta đánh rồi!"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 40-2: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái Edit: Uki!

Tình huống của Phương Châmhiệntại có thểnóilà họa đơn vô chíđi.

Đêm giao thừa cãi nhau với ba, mẹ, em trai chỉ có thể coi là chuyệnnhỏ, sau đó cùng Nghiêm Túcđiăn cơmkhônghiểu sao lại bịanhcầu hônthìnghiêm trọng hơnmộtchút. Nhưng khicôchạy về nhà nhìn thấy bộ

dạng của ba mình,côliền cảm thấy chuyện lúc trước cũngkhôngnhằm nhò gì.

Trong nhà ba củacôcó thể coi là người đối vớicôtốt nhất, vì lẽ đó Phương Châm cũng quan tâm ông nhất.côvừa vào trong nhà liền thấy ba mình nằm lệchtrênsofa thở dài,mộttay vỗ vỗ cái tránmộttay khácthìlại vuốt chân mình.

Mẹcôở bên cạnh đưa nước cho ông, em traithìlại ở trong phòngđitớiđilui.

Toàn bộ trong nhà tràn ngậpkhôngkhí nặng nề, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Phương Châm thả túi xách xuống lập tứcđitới chỗ ba mình hỏi: "Đây là làm sao?"

Chờcôđến gần nhìn kỹ mới pháthiện, bacôtrênmặt đều là máu ứ đọng, chân trái hình như cũng bị thương. Phương Châm lập tức xoay người hỏi em trai: "Phương Pháp, đây là xảy ra chuyện gì, em maunóirõra xem."

côliền nghe được chuyện hết sức vô lý.

https://thuviensach.vn

Vốn là ngày hôm nay bacôgiục em trai đưa ông tới gặp bạn trai mới của Jenny, bắtanhta bồi thường tiền thuốc cho con trai mình. Lúc đó bạn trai Jennyđangđánh bài,mộtđám thanh niên trẻ tuổi cậy người đông bắt nạt hai cha con Phương Pháp, vừanóihai ba câu nghekhônglọt liền đánh người.

Phương Pháp tuổi còn trẻ nên chạy nhanh hơn, để lại ba mìnhmộtchọi bốn, bị người ta đánh chomộttrận. Bọn họ xem tuổi tác bacôđãcao sợ đánh xảy ra chuyện, nể tìnhkhôngđánh cho chết, thế là bacômangtrênmình bộ

mặt đầy vết thương cùng cái chân què lết về nhà.

Phương Châm quả thực giận đến mức thổ huyết, trừng mắt em trai vừa định mắng nó hai câu, đối phương ngược lại nhảy dựng lên: "Cái bọn này khinh người quá đáng,khôngcho tiền thuốc thangthìthôi còn đánh ba thành ra như vậy.khôngđược, nhất định phải tìm bọn nó tính sổ."

"Lúc nào rồi còn có tâm tình múa mép khua môi, mau mau lại đây giúp mẹ đỡ ba đưa đến bệnh viện."

Bacôvừa nghenóivậy liền liên tục xua tay, bảokhôngcầnđibệnh viện ở

nhà nghỉ ngơi là được. Phương Châm đời nào chịu nghe, xuống lầuđira cửa bắt taxi, nhanh chóng đưa ba mình ra xe.

Cả nhà vội vàng chạy đến bệnh viện gần nhất.

Từ Mỹ Nghi gọi điện thoại chocô, chính là lúc Phương Châm bận rộn.

Đầu năm mồngmộtbác sĩ đều nghỉ, phòng cấp cứu tổng cộng chỉ có duy nhấtmộtbác sĩ phụ trách, lại cònđangbề bộn xem bệnh chomộtvài người khác. Phương Châm theo hộ sĩ chạy trước chạy sau muốn tìm bác sĩ khác xem bệnh cho ba mình.

Kết quả ngườikhôngtìm được cuối cùng lại phải nhờ tới Thẩm Khiên.

Thẩm Khiên vừa nhìn tình huống này lập tức bảo Phương Châm chuyển bacôtới bệnh viện của mình. Phương Châmkhôngchút suy nghĩ trực tiếp từ

https://thuviensach.vn

chối. Đó là bệnh viện tư nhân, tốn kém bao nhiêucôcũng biết.côkhôngphải sợ tốn kémkhôngchữa trị cho ba mình, mà trước sau gì Thẩm Khiên cũngkhôngnhận tiền củacô. Vậy chẳng khác gìcôlại nợanhmộtân tình sao.

Thẩm Khiên thấy thếđangđịnh khuyêncôvài câu,mộtvị bác sĩ khác vừa rảnh tay lập tức chạy tới, lập tức cũngkhôngđề cập đến chuyện chuyển viện, mà là chờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho bacôxong mới tính tiếp.

Phương Châm cùng Từ Mỹ Nghi vội vàngđilàm thủ tục nhập viện, mẹ

Phươngthìở lại chăm sóc cho chồng mình. Thẩm Khiên quay ngườiđira ngoài, hơn nửa tiếng sau mua vềmộtđống đồ ăn.

Chờ Phương Châm làm xong thủ tục nhập viện, Thẩm Khiên lạiđimượn xe lăn, đẩy bacôtrở về phòng bệnh. Saumộttrận rối ren bận bịu, Phương Châm mới chú ý tớimộtchuyện.

côhỏi mẹ mình: "Mẹ, em con đâu?"

Mẹ Phương sững sờ: "Mới vừa bảo trong người khó chịu ra ngoài hút điếu thuốc, thế nào mà cả nửa ngày vẫn chưa thấy trở lại."

"Quênđi,hiệntại mặc kệ nó."

Phương Châm đối với người em trai nàyđãtuyệt vọng rồi, cuối năm gây ra chuyện lớn như vậy, chính mình chịu đònkhôngnóilại còn kéo theo cả ba vào.côngoại trừ thở dài còn có thể làm cái gì? Ba mẹ đềukhôngtrách nó,côthân làm chịgáicũngkhôngthểmộttát đánh chết nó.

Cũng may có Từ Mỹ Nghi và Thẩm Khiên hỗ trợ, Phương Châm cuối cùng cũng coi như dàn xếp mọi việc ổn thỏa. Thẩm Khiên ở bệnh viện này có vài bạn học cũ, nhờ họ đối với ba của Phương Châm chăm sóc kỹ

lưỡngmộtchút. Từ Mỹ Nghi còn kéo Phương Châm quamộtbên, nhất quyết phải nhét 1 vạn tệ chocô.

https://thuviensach.vn

Phương Châm bảo sao cũngkhôngchịu nhận, liên tiếp bảo mình vẫn còn tiền, kiên quyết nhét số tiền kia vào lại trong túi xách của Từ Mỹ Nghi. Sau khi tiễn bạn mình Phương Châm trở về phòng bệnh, cùng với mẹ mình hai người mắt to trừng mắtnhỏ, cả hai đềukhôngnóichuyện.

Mẹ Phương bây giờ có chút cũngkhôngdám trêu chọc congái, bà luôn cảm thấy nửa năm gần đây congáimình thay đổi rất nhiều, càng hung hăng cũng càng sắc nhọn. Ngày hôm nay, thấycôlàm việc rất có chủ kiến cũng rất có trật tự, quả thựckhôngcó chỗ để cho bà coi thường đứa con này. Bà đột nhiên ý thức được congáikỳ thực cũng rất có tiền đồ.

Huống chi tiền viện phí của chồng bà cũng là do congáitrả, bà cũngkhôngnóithêm cái gì, dù trong lòng vẫn chỉ có đứa con trai bảo bối,trênmặt cũngkhôngcó bất kì cảm xúc gì.

Phương Châm nghĩ rằng mẹ mình mệt mỏi liền để bà về nghỉ ngơi trước, đêm naycôở lại chăm sóc ba mình. Mẹ Phương từ chối hai câu đến cuối cùng vẫn phải về nhà, vừa ra khỏi cửa bà liền gọi điện cho con trai, kết quả

làkhônggọi được.

Phương Phápmộtđêmkhôngvề, giống như bốc hơi khỏi thế giới. Mãi đến tận ngày thứ hai khi cảnh sát tìm tới cửa, mẹ Phương mới biết con trai mình tối hôm qua lại gây ra họa lớn.

Bà lập tức gọi điện cho Phương Châm, khóc lóc đứt quãng đem chuyệnnóichocô: "Có hai cảnh sát tìm, tìm đến nhà rồi.nóiem trai con tối hôm qua... đánh người ta bị thương."

Phương Châm nghe được quả thực vô cùng đau đầu. Năm nay nhất địnhkhôngtốt, em traicôcó thể gây ra chuyện như vậy,côcòn có thể thanh nhàn nằm ở nhà ngủkhông?

Lúc đó có lẽ là bảy giờ sáng,côvốn chuẩn bị dọn dẹpmộtchút chờ mẹ

mình đến liền đến trạm xăng làm việc, nhưnghiệntại lại xảy ra chuyện, bây https://thuviensach.vn

giờkhôngđilàmthìkhôngđược,khônglàmthìngay cả bát cơm cũng rơi mất.

Trong lúc nhất thời Phương Châm đối với cuộc sống càng nảy sinhmộtluồng tuyệt vọng. Mọi chuyệnrõràngđangphát triển thuận lợi, tại sao chỉ là ăn tếtthìhết thảy đều thay đổi.côcó cảm giác việc làm và gia đình đềuđangdần dần cách xacô,côlại muốn vì cái nhà này liều sống liều chếtkhôngmàng mọi chuyện.

Nghĩ tới đâycôkhôngkhỏi có chút nhụt chí, nhưnghiệntại cũngkhôngphải lúc nghĩ đến vấn đề tiền bạc.côsợ ba mình lo lắng nênkhôngđem chuyện nàynóivới ông, chỉnóicó chút việc muốnđira ngoài, lập tức trở về.

Sau đócôtrực tiếpđitới cục cảnh sát tìm hiểu tình hình. Mẹ Phương trong điện thoạinóikhôngrõlắm, Phương Châm đến nơi nghe cảnh sátnóichuyện mớirõđầu đuôisựtình.

Vốn là em traicôtối hôm quađitìm bạn trai mới của Jenny tính sổ. Nó có lẽ là dokhôngnuốt trôi cục tức này thừa dịp bọn họkhôngđể ý cầmmộtcục gạch, suýt chút nữa đánh người ta chết tươi.

Cảnh sát cònnói: "... Lúc ấy có hai người chứng kiến toàn bộ quá trình, hai người bọn họ đềunóiPhương Pháptrênngười dày đặc mùi rượu.anhtahiệntạikhôngbiếtđãtrốnđiđâu, chúng tôi muốn bắtanhta về thẩm vấn, hi vọngcôcó thể cung cấp manh mối."

Phương Châm chỉ có cười khổ.côđối với em traimộtchút cũngkhôngbiết,khôngbiết nó có bạn bè là ai, cũngkhôngrõnó ngoại trừ nhà còn có chỗ nào đểđi.côhiệntại chỉ ngóng trông em trai mình có thể mau mau đến đồn tự thú, còn có thể được khoan hồng.

Phương Châm cũng khá quan tâm đến tình trạng của người bị thương, hỏi tới: "Cái kia… người bị thương thế nào rồi,hiệntại có gì đáng ngạikhông?"

https://thuviensach.vn

"Người bị thương còn ở bệnh viện,khôngcó nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn còn hôn mê. Em traicôdùng viên gạch này tấn công thực rất tàn nhẫn, thựcsựlà muốn đánh chết người ta."

"khôngkhôngkhông, em trai tôi tuyệt đốikhôngcó ý muốn giết người, tôi cam đoan."

Phương Châm là người từng ngồi tù, biếthiệntại tình huống này khá phức tạp. Có ý định hại người cùng có ý định giết người hai tội danh mức hình phạt khác nhaumộttrờimộtvực,côđương nhiênkhôngthểnóivới cảnh sát là Phương Pháp cố ýđigiết người.

Hơn nữa Phương Pháp xác thựckhôngthểđigiết người, bất quá chính là trẻ tuổi nóng tính nuốtkhôngtrôi cơn giận này, thêm vào uốngmộtchút rượu nhất thời kích động đánh người tamộttrận. Bởi hai lần trước bị đuổi đánh nên Phương Pháp liền cầm theo cục gạch làm vũ khí, phỏng chừng là do rượu làm rối rắm đầu óc, cho nên mới gây ra họa lớn nhưhiệntại.

Lúcđira khỏi cục cảnh sát, Phương Châm nhất thời cũngkhôngbiết nênđiđâu.côgọi điện cho mẹ mình, biết bàđãđến bệnh viện chăm sóc phụ

thân, đáng lí phải thong thả chạy về, thế nhưngmộtthânmộtmìnhđidạo lung tungtrênđường.

Phương Châmđangnghĩ nên làm thế nào.hiệntại xảy ra chuyện như vậy, muốn che giấu quá khứ làkhôngthể. Bây giờ trước mắtcôcó hai việc quan trọng cần phải làm,mộtlà nhanh chóng tìm em trai mình, khuyên bảo nóđitự

thú để được giảmnhẹtội. Hai là nghĩ biện pháp tận lực bồi thường cho gia đình người bị hại, cầu xin họ tha thứ.

Nếu có thể làm được hai việc này,nóikhôngchừng có thể lén lút hòa giải hoặc trì hoãn phiên tòa. Bản thân nàng ở tù lâu như vậy, em traithìlại hưkhôngchịu nổi.côcũngkhônghy vọng em trai mìnhđivào đó.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà biển người mênh môngcôphảiđiđâu để tìm em trai? Điện thoạiđãgọikhôngbiết bao nhiêu cuộc, nóđãsớm tắt điện thoại,nóitrắng ra chính là muốn trốn tránh. Nhưng Phương Châm trong lòng biếtrõ, cảnh sát sớm muộnsẽtìm được em trai mình. Phương Pháp trong ngườikhôngmang nhiều tiền,anhcòn phải ăn cơm. Đợi đến lúctrênngười tiền mặt xài hết bắt buộc phải quẹt thẻ.

Cảnh sáthiệntại theo dõianhgắt gao, chỉ cần quét thẻmộtcái lập tức có thể

nắmrõvị trí củaanh, bắt đượcanhchỉ là vấn đề thời gian.

Đáng tiếc em trai lạikhônghiểu chuyện này, còn ngây thơ cho rằng có thể

thoát đượcmộtkiếp.

Màn đêm dần dần buông xuống, Phương Châmđimộtmình dưới ánh đèn rực rỡtrêncon phố náo nhiệt, nhất thời có chútkhôngbiết phải làm sao. Đúng lúccôđangmải mê suy nghĩkhôngchú ý ở phía trước,mộtchiếc xe hơi màu đen chạy song song bên cạnhcô.

Người ngồi ở trong xe ở phía xa khoảng mười métđãnhìn thấycô, tầm mắt vẫn cố định rơitrênngườicô, Phương Châm nhưng lại hồn nhiênkhôngbiết, chỉ mệt mỏi hướng về trạm xe buýt ngồi xuốngtrênghế dài, mệt mỏi cúi đầu.

Cả buổi hứng gió lạnh,hiệntại đềucôđau muốn nổ tung.đanglúc này điện thoại di động đột nhiên reng lên, cách đókhôngtrênchiếc xe màu đen dài Nghiêm Túc cũng vừa mới bấm số củacô.

Phương Châm nhìn màn hình hiển thị tên người gọi tới, trước mắt đột nhiênhiệnlênmộtchút hy vọng. Bàn tay lúc nàyđãđông cứng củacônhận điện thoại, người bên kia chưa kịp mở miệng liền chủ động hỏi:

"anhhiệntạiđangở đâu? Tôi có thể gặpanhmộtchút đượckhông?"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 41: Hù dọa

Edit:Uki!

Phương Châm ngồi vào trong xe của Nghiêm Túc, nhiệt độ nóng lạnh luân phiên làmcôkhôngtránh khỏi hắt hơimộtcái.

"Xin lỗi."cônóimộtcâu, vừa dứt lời Nghiêm Túcđãđưa khăn tay chocô.

Phương Châm xoa xoa mũi rồi cũngkhôngvòng vo,nóingay vào điểm chính: " Tôikhôngtìm thấy em trai tôi.”

"Em trai em, chính là người lần trước bịanhđánh?"

"Phải, là người đượcanhđền chomộtchiếc nhẫn kim cương."

Nghiêm Túc ngẫmmộtchút gật đầu: "Vậy em tìmanhlà muốnanhgiúp em tìm em trai về?"

"Ừm."

Phương Châm hít vàomộthơi, mũi vì bị chà xát nên có chút đỏ, trước hết kể lại mọi chuyện. Từ chuyện Phương Pháp bán nhẫn mua nhà, đến lúcanhđitìm Jenny hợp lại cùng từ đó gây ramộtloạt chuyện sau này.

Nghiêm Túc chăm chú nghe, từ đầu tới đuôi đềukhôngcónóichen vào, mãi đến khi Phương Châmnóixonganhmới mở miệngnói: "khôngnghĩ tới chỉ vìmộtchiếc nhẫn củaanhlại hại cả nhà em thành ra như vậy. Xem ra làanhsuy nghĩkhôngchu đáo, chuyện em trai emanhsẽchịu trách nhiệm, em yên tâm, choanhthời gian nửa ngày, nhất định giúp em tìm được."

https://thuviensach.vn

Phương Châmnóichuyện với Nghiêm Túcmộthồi tâm tình tốt hơn rất nhiều, trong lòng cũngnhẹnhõm hơn nhiều. Có Nghiêm Túc giúp đỡcôtin tưởng rất nhanh có thể tìm thấy em trai mình. Nhưngcôvẫn có chút lo lắng:

"Có thể tìm thấy nó trước khi bị cảnh sát bắtkhông, tôi muốn khuyên nóđitự

thú."

“khôngthành vấn đề." Nghiêm Túc lúcđangnóichuyệnđãgọi điện thoại, đem chuyện này dặn dò lại.nóiđượcmộtnửaanhlại hỏi Phương Châm, "Điện thoại di động của em có bức ảnh nào của em trai emkhông?”

Phương Châm suy nghĩmộtchút lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, điện thoại nàycôvừa mới mua, bên trongkhôngcó bao nhiêu tấm hình, tìm nửa ngày cũngkhôngtìm được. Nghiêm Túc liền bảo tài xế lái xe, nhìn Phương Châmnói: "nóiđịa chỉ nhà em với tài xếđi, ngay bây giờ đến nhà em tìm ảnh."

Chiếc xe lập tức quay đầu lại, trực tiếpđivề nhà Phương Châm. Khoảng chừng nửa giờ sau, chiếc xeđãdừng ở trước cửa nhàcô.côdo dự có nên để

Nghiêm Túcđivào haykhông, cuối cùng vẫn là quyết định dẫnanhcùng nhau lên lầu.

Mẹcôđangchăm sóc bacônằm viện, bây giờ trong nhàkhôngcó người. Hai người bọn họ sau khi lên lầu, Phương Châmđithẳng đến phòng em trai, mở

máy tính ra tìm. Nghiêm Túcthìlại kết nối điện thoại của mình với máy tính, chờ Phương Châm tìm thấy trong máy tínhmộtsố hình ảnh sinh hoạt thường ngày của Phương Pháp,anhchọnmộttấm nhìn thấyrõmặt nhất rồi ra khỏi phòng, chuyển ảnh qua điện thoại của mình, tiếp đó gửi ảnhđi, phân phó công việc.

Phương Châm nãy giờ đứng ngồikhôngyên, đợi sau khi được bức ảnh phát ra ngoàicôrốt cục thở phàonhẹnhõm, cả người nhìn có vẻ hơi chán nản.côchậm rãi ngồi xuống ghế, vuốt cái trán hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng thở phàomộthơi.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc đứng bên cạnh, vỗ vỗ bả vaicô: "Cóanhở đây emkhôngcần lo lắng, chờ khianhtìm được em trai em, trước tiênsẽđưa đến trước mặt em để em đánh nómộttrận."

Phương Châmkhôngnhịn được cười khổ: "hiệntại tôiđangnghĩkhôngbiết làm sao khuyên nóđitự thú đây. Tính tình của nó như vậy, lại bị ba mẹ làm hư, tôithậtkhôngbiết làm sao để khuyên bảo nó."

"Em trai em từnhỏđãnhư vậy?"

"Cũngkhôngphải. Lúc trước nó cũng tốt lắm, tuy rằng bướng bỉnh nhưng bụng dạkhôngxấu. Mấy năm qua cũngkhôngbiết vì sao, giống như từ khi quen bạngái, cả người nó liền thay đổi. Trước đây nókhôngphải dạng vừa thấy tiền là sáng mắt, từnhỏđến lớn tuy rằng ba mẹ rất cưng chiều nó, nhưng về phương diện vật chất nókhôngcó đòi hỏi gì quá đáng. Nhưng bây giờthìsao?anhcũng thấy rồi,khôngnóihai lời liền lấy nhẫn củaanh, vừa mua nhàđãtìm bạngáimuốn tái hợp, còn luôn trách tôikhôngcho nó tiền.hiệntại trong mắt nó chỉ biết có tiền."

Nghiêm Túc suy nghĩmộtchút,nóiramộtcâu: "Ai cũngsẽthay đổi, em trai em rồi cũng trưởng thành thôi."

Tuy rằng Nghiêm Túcnóigiọng điệu rấtđanghoàng nghiêm túckhôngcó chút đùa cợt, nhưng Phương Châm vẫnkhôngnhịn được cườimộttiếng. Sau khi cười xong tâm tình cũng khá hơn, sau đó trước mặt Nghiêm Túc lần thứ

hai bụngcôphát raâmthanh " vườnkhôngnhà trống" (đói bụng).

Phòng của Phương Phápkhônglớn, trongkhônggian hơn mười mét vuốngmộtchuỗi tiếng động vang lên, nghe đặc biệtrõràng. Phương Châm thựcsựkhôngbiếtnóigì, sau đó mới nhớ tới cả ngày nay mình vẫn chưa ăn gì. Chính xác mànói, từ sau bữa cơm tối hôm qua đếnhiệntại,côvẫn chưa có gì vào bụng.

Lúc nàyđãsắp bảy giờ!

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc bất đắc dĩ lắc đầu: "Em thế nào có mỗi chuyện ăn cơm cũngkhôngnhớ. Trong nhà có gì ăn đượckhông? "

Phương Châm đứng dậyđivào bếp, mở ra tủ lạnh ra thấy đồ ăn cũng cònkhôngít, đều từ bữa cơm tất niên sót lại. Trong tủ lạnh đồ ăn thức uống bị nhét vào nhìn có chút bất mãn, nhìn qua rất là bừa bãi,côở trước mặt Nghiêm Túc xấu hổ mặt đỏ lên.

"Em định ăn những thứ này?"

"Đúng vậy, đều là mẹ tôi làm,khôngđược sao?"

“Những món này được nấu từ lúc nào?"

"Có lẽ là ngày mấy ngày trước, đêm 30 còn sót lại."

Phương Châm vừanóivừađilấy mâm, lại bị Nghiêm Túc khoát tay ngăn lại: “Để lâu như vậy rồi, emkhôngsợ bị đau bụng sau.hiệntại nấu cái khácđi…"

"Tôi đói. Lúc này bảo tôi làm cái gì cũngkhônglàm nổi, vẫn là đồ ăn sẵn có tốt nhất."

"Phương Châm, em là phụ nữ..."

Phương Châmkhônghiểurõnhìnanh: "Vậythìsao, có pháp luật nào quy định phụ nữkhôngthể ăn đồ ăn thừakhông?"

"Phụ nữ nên biết chăm sóc cho bản thân mìnhmộtchút. Mỗi lần ăn đồ ăn thừasẽlão hóa rất nhanh." Nghiêm Túcđanglúcnóichuyện tầm mắt rơi xuống mấy quả trứng gà trong tủ lạnh, thuận lợi lấy ra, "Rán hai cái trứng ănđi, so với đồ ăn thừa vẫn có dinh dưỡng hơn."

Phương Châm còn chưa kịp từ chối, Nghiêm Túcđãkéo taycô, cầm trong tay ba cái bốn trứng gà, dùng cùi chỏ đóng cửa tủ lạnh lại.

https://thuviensach.vn

Sau đóanhđặt trứng gà xuống, lục lọi tìm chảo rán. Phương Châm nhìnanhnhư vậy buột miệng hỏi: “anhsẽrán trứng?"

"sẽkhông, có điềuanhkhôngngại bây giờ học."

anhđem chảo đặttrênbếp ga, bật lửa cho dầu vào, quay đầu hỏi Phương Châm: "Có tạp dềkhông,anhmuốn mang."

Phương Châm nghĩ thầm người này cũngthậtlà tự nhiên, ở nhà người khác mà cứ như ở nhà mình, cũngkhôngbiết khách sáomộtchút.côlầm bầm hai lần, nhưng nghĩ lại bây giờcôcó chuyện nhờ vảanhnênkhôngtiệnnóigì, chỉ có thể làm bé ngoan đưa tạp dề tới trước mặt Nghiêm Túc.

Nghiêm Túckhôngnhận lấy, tay quơ quơ cái xẻng gỗ: "anhđangrán trứngkhôngrảnh tay, em đeo giúpanhđi."

Phương Châmâmthầm lườmmộtcái, cẩn thận giúpanhtròng tạp dề. Lúc đeo tạp dề hai ngườikhôngtránh khỏi cơ thể áp sát vào nhau, mặt đối mặt khoảng cách chỉ tầm mưới cm. Phương Châm so Nghiêm Túc thấp hơn nhiều, chỉ có thể hơi kiễng hai chân.

Sau khicôtròng tạp dề qua đầu Nghiêm Túc, đối phương đột nhiên đưa tay đụngnhẹvào eocô, Phương Châm liền bị mất trọng tâm, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của Nghiêm Túc.

Miệng củacôđánh vào nút áo củaanhđau đến mức muốn mở miệng ra mắng.côkhôngvui hỏi: "anhlàm gì thế?"

"thậtxin lỗi, vốn là muốn đem cái xẻng thả trong chảo dầu thử xem nhiệt độ,khôngcẩn thận đụng tới em."

Phương Châm xoa miệng ngẩng đầu, thận trọng quan sát kỹ vẻ mặt Nghiêm Túc. Tâm lý của người đàn ông này thực quá tốt, bộ dáng nghiêm https://thuviensach.vn

chỉnh như vậy, hoàn toànkhôngnhìn ra làđangnóiláo.thậtkhôngbiếtanhvừa nãy là vô tình hay là cố ý.

Nghiêm Túc chú ý tới miệng của Phương Châm, chạm vào: "Miệng làm sao, có phải bị dập rồikhông?"

"khôngcókhôngcó,anhmau mau rán trứngđi, để dầu nóng quákhôngtốt."

Phương Châm cười ha hả chuyển đề tài, cầm trứng đưa cho Nghiêm Túc, lại hỏi, "Biết đánh trứngkhông?"

"Chưa từng ăn thịt heo tốt xấu còn gặp trư chạy."( ý bảo chưa từng làm nhưng ít nhất cũng từng nhìn người khác làm qua).anhvừanóiliền đập trứng vào mép bát, sau đó vỏ trứng tách ra làm hai, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng liền từ trong vỏ trứng rơi ra ngoài, hoàn hảo lọt vào trong chảo Trong phòng bếp nhất thời vang lên những tiếng xèo xèo. Nghiêm Túc đứng trước chảo trứng có vẻ rất tự tin, thỉnh thoảng Phương Châm lên tiếng chỉ đạo vài thứ nhưng phần lớn đều doanhđộc lập hoàn thành.

Nhìn động tác củaanh, Phương Châm còn tưởng rằng dạo gần đâyanhkhẳng định là có ở nhà luyện tập làm cơm, kết quả Nghiêm Túc liếc nhìncômộtcái, cười nhạtnói: "Từ lần trước ở nhà em luyện tập quamộtlần,anhcảm thấyanhbây giờ tay nghề cũng dần tiến bộ. Xem raanhở

phương diện này cũng có chút tài năng."

Người này da mặt trước sauthậtsựrất dày. Phương Châm ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, ngoài miệng lạinói: “ Mau lật trứng lạiđi,khôngkẻo lại cháy bây giờ."

Tầm gần mười phút sau, Nghiêm Túc liền rán bốn cái đẹp đẽ đem ra.

Ban đầu Phương Châm có cho chút ý kiến, lúc saucôthậm chí cònkhôngnóilời nào. Dạy dỗ những học trò như Nghiêm Túc đối với thầy giáo quả thực rất dễ dàng, bởi vì bất luậncônóivớianhcái gì, chỉ

cầnnóimộtlầnanhliền nhớ kỹ,thậtsựkhiến người khác yên tâm.

https://thuviensach.vn

Trứng rán vùng với nước tương đều được đem ra bàn. Xong xuôicômở

nồi cơm điện ra, thừa dịp đem đồ ăn thừa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

Nghiêm Túckhôngngừng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phương Châm, trong ánh mắt lộ ramộtchút phức tạp. Phương Châm lúc xoay người vừa vặn nhìn thấy bộ dạng củaanh, liền giải thíchmộtcâu: "hiệntại nấu cơm quá phiền phức, để tôi ăn tạm tối nayđi."

nóira lời nàycôcảm giác mìnhthậtsựrất đáng thương, mình ăn cơm mà còn phải để Nghiêm Túc đồng ý.

"Em trước đây cũng thường ăn như thế?"

"anhđangnóitới cơm thừa, đồ ăn thừa sao?" Phương Châm cười gật đầu,

"Đúng vậy, tôi trước giờ vẫn hay ăn như thế. Thựcsựcó rất nhiều người đều giống tôi,khôngchắc mỗi ngày đều có thời gian nấu cơm. Bận bịu cả ngày về nhà còn phải nấu cơm, nghĩ tới đây tôi liền cảm thấykhôngngon miệng.anhkhôngcần ngạc nhiên, chuyện nàythậtsựrất bình thường,anhđại khái từnhỏsống sung túc quen rồi, cho nên mớikhôngchịu được. Có điều rất nhiều người bình thường như tôi đều như vậy, chuyện này rất dễ gặp."

Vừa mới dứt lời lò vi sóng liền ngừng, Phương Châm đem cơm ra ngồi ở

phòng ăn ăn cơm. Nghiêm Túc thế nhưng còn đứng ở trong phòng bếpkhôngcùngđira,anhnhìn xung quanh, tưởng tượng đây chính là nơi Phương Châm sống từnhỏđến lớn.

Hai người bọn họ hoàn cảnh gia đình thựcsựkhác nhaumộttrờimộtvực nhưng dù vậyanhvẫn nhất quyếtkhôngbỏđiý nghĩ muốn kết hôn với Phương Châm. Người congáinày ở trước mặtanhbiểuhiệncàng "Đáng thương",anhliền càng muốn làm chocôhưởng thụ qua hạnh phúc.

Nghiêm Túc đột nhiên cảm thấy run rẩy vì chính mình có chút thiên về

khuynh hướng M.

https://thuviensach.vn

anhkhôngnhịn được nở nụ cười,đitới cửa phòng bếp nhìn về phòng ăn, Phương Châmđangngồi nơi đó ăn cơm, ăn tươngkhôngtính là khó coi, nhưng cũngkhônggiống những danh môn thục nữ chú trọng hình tượng.côhiệnbày ra hẳnmộtmặt chânthậtnhất.

Ngay lúcanhđangtrầm tư nhìncô, điện thoại di động đột nhiên vang lên.anhnóivới đối phương vài câu liềnđira ngoài, vừađivừa nhìn Phương Châmnói: "Em mau mau ănđi, tìm thấy Phương Pháp rồi."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 42-1: Ân tình (1)

Edit: Uki

Chiều tối,mộtchiếc Freeland màu đen dừng ở trước cửa bệnh viện, Thẩm Khiên mang theo rất nhiều đồ bước xuống xe.

anhđứng ở đại sảnh gọi điện thoại, rất nhanh cómộtvị bác sĩ trẻ tuổiđitới.

Hai ngườinóivới nhau vài câu liềnđivào thang máy, trực tiếpđiđếnmộtphòng bệnh ở tầng bốn.

Hai người bọn họ vừa vặnđitới trước cửa phòng bệnhthìcửa phòng liền mở. Bên trong đúng lúc có hai người đ ra,mộtngười trong đó vừa nhìn thấy vị bác sĩ lập tức nhiệt tình chào hỏi:" Bác sĩ Lâm tới rồi sao, mời bác sĩ

vào."

Bác sĩ Lâm gật đầu cười với họ, sau đó dẫn Thẩm Khiên vào. Trong phòng bệnh làmộtthanh niên trẻ tuổiđangđượcmộtngười phụ nữ trung niên chăm sóc. Bác sĩ Lâm giới thiệu với Thẩm Khiên: "Đây là mẹ của Trần Giai Hoa."

Ban nãy có hai người đứng ở cửa,mộtngườiđãrờiđi, người còn lạithìvòng trở về đứng cạnh người phụ nữ trung niên. Bác sĩ Lâm lạinóitiếp: "Đây là ba của Trần Giai Hoa."

Người thanh niên trẻ tuổiđangnằmtrêngiường bệnh là Trần Giai Hoa.

Tinh thần củaanhxem ra cũngkhôngtệ lắm, người rất tỉnh táo, sắc mặt cũng còn tốt. Chỉ làtrênđầu quấn dày đặc băng vải, vừa nhìn vào biết ngay là bị

https://thuviensach.vn

thương.anhchào bác sĩ Lâm rồi hỏi: "Bác sĩ Lâm, có cần làm kiểm tra nữakhông? "

"Tôi tới thăm cậumộtchút,hiệntại cảm thấy như thế nào, còn chỗ

nàokhôngthoải máikhông?"

"Cũng khá tốt, chỉ là đầu còn hơi đau, còn lại đều bình thường."

Mẹ Trần có chút lo lắng, hỏi bác sĩ Lâm: "Bác sĩ, vết thương của con trai tôi có nghiêm trọngkhông, liệu có để lại di chứng về saukhông?"

"Bác cứ yên tâm, chúng tôiđãkiểm tra rất kĩ, con trai của báckhôngcó dấu hiệu bị chấn thương não,vết thươngtrênđầuhiệncũngđanghồi phục rất tốt, mấy ngày sau là có thể xuất viện rồi."

Sau khi nghe được con trai mìnhkhôngcó gì đáng ngại, gương mặt của mẹ Trần rốt cuộc cũng có thể giãn ramộtchút, sau đó bà lại quay sang trách con trai mình: " Coi như lần này con gặp may, nếukhôngnhờ bác sĩ Lâm tài giỏi như vậy, bằngkhông... Xem xem sau này còn dám kiếm chuyện đánh nhau với người khác haykhông."

"Mẹ, con là bị người ta đánh chứ conkhôngcó đánh người."

"Được được, con cái gì cũng đúng hết." Bàkhôngnóilại con trai mình, chỉ

có thể cười khổ. Riêng ba Trần từ lúc bác sĩ Lâm bước vàođãsớm chú ý tới Thẩm Khiên, lúc nàykhôngnhịn được hỏi: "Bác sĩ Lâm, vị này là?"

Thẩm Khiên tiến lênmộtbước,khôngchờ bác sĩ Lâm liền tự mình giới thiệu: "Chào bác, bác Trần, cháu họ Thẩm, hôm nay thay mặt Phương gia tới xin lỗi mọi người.”

Vừa nghe đến hai chữ Phương gia, sắc mặt Trần Giai Hoa liền biến đổi:

"anhmauđira ngoài cho tôi, tôikhôngmuốn nhìn thấy người của Phương gia, https://thuviensach.vn

đừng hòng diễn trò trước mặt tôi, vềnóilại với tên khốn họ Phương kia, tôi nhất địnhsẽkiện choanhta vào tù, ai tới cũng vô dụng, thằng đâykhôngsợ."

Bác sĩ Lâm nhìn thấy bộ dạng lưu manh của Trần Giai Hoa liền cau mày.anhvà Thẩm Khiên là bạn tốt thời đại học, tuykhôngcùng làm việc ởmộtbệnh viện nhưng quan hệ cũngkhôngtệ.anhsợ Thẩm Khiên chịu thiệt, vừa định thay Thẩm Khiênnóilại mấy câu, Thẩm Khiên liền chủ động ngăn cảnanh, cườinói: "Lâm Diệp, công việc của cậu hẳn rất bận, tốt hơn nênđitrướcđi, nơi này giao cho mình là được."

Bác sĩ Lâm cũng chỉ biết vỗ vỗ vai của Thẩm Khiên, chào ba mẹ Trần rồi xoay ngườiđira cửa.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Giai Hoa và ba mẹhắncòn có Thẩm Khiên bốn người. Cả gia đình họ ba người, Thẩm Khiên chỉ cómộtmình, so về số lượngrõràng là yếu thế hơn.

Nhưnganhvẫn đứng yên ở đấy, khí thếrõràng ép ba người kia cảmộtbậc.

Ba mẹ Trần đều là những người bình thường, cả đời cũng chưa bao giờ

tranh chấp hay so đó lớn tiếng với người khác, chỉ là đứa con trai Trần Giai Hoa này từnhỏkhôngchịu học hành tử tế, tính tình lại lưu manh, nóng nảy.

Lần này tuy thấy con mình bị đánh vỡ đầu khiến họ rất tức giận, nhưng cũng tự biếtrõcon mình cũng có lỗi trong chuyện này.

hiệntại người nhà họ Phương tới xin lỗi, bọn họ cũng biết tốt xấu nênkhôngđuổi về, mẹ Trần thậm chí còn rót cho Thẩm Khiên ly nước, bảoanhngồi xuống có gì từ từnói.

Thẩm Khiên đưa ly nước lên uống hai ngụm, sau đó cầm mấy cái túi lúc nãy xách trong xe ra: "mộtít quànhỏ, để trần Giai Hoa bồi bổ thân thể.

Ngoài ra cháu còn muốn bàn với hai bác chuyện bồi thường."

"Cái này..." Mẹ Trầnkhôngbiết nên làm thế nào, quay đầu nhìn chồng mình. Ba Trần lúc này cũngkhôngbiếtnóigì, trái lại con trai mình trực tiếp https://thuviensach.vn

hét lên: "Tiền bồi thường cái gì, chúng tôikhôngcần tiền của các người, tôi chỉ muốn tên nhãi ranh Phương Pháp kia ngồi tù. Tôi có nghenóichị của tên đó cũng từng là tù nhân, quả nhiên là ngườimộtnhà, chẳng trách em trai lại hung dữ như thế. Nhìn xem đầu của tôi bịanhta đánh ra nông nỗi này,khôngkhiến choanhta ăn cơm tù mấy năm tôi liềnkhôngphải họ Trần."

“Con câm miệng, chuyện thành ra như vậy con khẳng định cũng có chỗkhôngđúng!" Trần phụ quát con trai mình, vẻ mặt cực kì tức giận.

"Cái gìkhôngđúng, ba, con đến cùngkhôngđúng chỗ nào. Con hôm đóđangđitrênđường, thằng nhãi kia tới liền cho con ănmộtviên gạch, chuyện này hoàn toàn là do nó. Jennyđãsớm chia tay nó, là thằng khốn đókhôngbiết xấu hổ cứ kiếm chuyện dây dưa vớicôấy, Jennykhôngmuốnthìnó liền đổ hết lên đầu con. Người như vậykhôngdạy chomộtbài học cũngthậtuổng!"

"Tôi cũng cảm thấy Phương Pháp cần được dạy dỗ." Trầm khiên nhếch miệngnói, đôi mắt ác liệt quéttrênngười Trần Giai Hoa, "Người trẻ tuổi thựcsựdễ kích động, vẫn nên được dạy dỗmộtchút. Có điều tôi cảm thấy chuyện này ngoại trừ Phương Pháp, còn cómộtngười cũng cần được dạy dỗthìmới thỏa đáng."

"Còn ai nữa?"

"Đương nhiên làanh, Trần Giai Hoa.hiệntại ba của Phương Pháp còn nằm ở bệnh viện,anhvà đồng bọn củaanhđánh gãy chân ông ấy, đánh ông ấy sưng mặt mũi, khắp người đều chằng chịt vết bầm tím, so vớianhbị

thương cũngkhôngít. Phương Pháp phải ngồi tù,anhcũng chạykhôngthoát."

Vừanóitới đây vẻ mặt của ba mẹ Trần hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đến bây giờ vẫn chưa biếtẩntình bên trong, cứ tưởng con trai mình giành bạngáivới người ta nên bị đánh.hiệntại hóa ra là Phương Pháp trả thù cho ba mình.

https://thuviensach.vn

Trần Giai Hoa bị Thẩm Khiên vạch trần ngay tại trận,khôngkhỏi trở nên khẩn trương: "anh,anhcó chứng cơ gìnóitôi đánh bahắnbị thương chứ?"

"Hôm đó cácanhđánh nhaumộtsố ngườiđiđườngđãghi hình lại được, tôi cũng điều tra kĩ rồi.mộtđám thanh niên trẻ càng người vây đánhmộtngười lớn tuổi, chuyện như vậy đưa lên tòa án so với Phương Phápthìtội củaanhcàng nặng hơn."

"Đó là, đó là bọn họ đánh, mắc mớ gì đến tôi,anhchỉ đá ông tamộtcái.

Nhưng ngược lại là Phương Pháp dùng gạch đập đầu tôi!"

"Tôiđãtìm tới những ngườiđicùnganhngày hôm đó, bọn họ tất cả đều xác nhậnanhlà chủ mưu, hai cha con Phương Pháp hôm đó tìmanhbắt đền,anhkhôngchịu liền sai đồng bọn mình đánh họ. Phương Pháp may mắn thoát được nênkhôngbị thương, nhưng trước hôm đó Phương Pháp cũng bịanhđánhkhôngnhẹ. Trần Giai Hoaanhkhônghiểu luật pháp đúngkhông, tôinóichoanhbiết tội gây thương tích cho người khác bị phạt nặng nhưng tội chủ mưuthìanhnhận án phạt cũng càng nặng hơn nên điều quan trọng ngay lúc này làanhnên suy nghĩ cho kỹ."

Vóc người Thẩm Khiên cao to kiên cường, khuôn mặt cũng rất xuất sắc, thêm vào nhiều năm làm bác sĩ và làm chủ bệnh viện, toàn thân đều lộ ra cảm giác làm cho người ta ngột ngạt.anhnóirất khí phách cũng rất có sức thuyết phục, Trần Giai Hoa vốn là kẻ miệng cọp gan thỏ, bịanhuy hiếp như

thế trong lòng cũng trở nên sợ hãi.

Trần Giai Hoa cẩn thận nhớ lại, lúc đó hình như việc lão già họ Phương đó bị đánh là doanhra lệnh, đánh bao nhiêuanhcũngkhôngnhớrõ. Chỉ nhớ

lão già đó bị đánh cho rất thảm, cả đám bọn họ sau khi đánh xong liền lập tức chạyđi, để lại ông ta nằm bệt dưới đấtkhôngđứng dậy nổi.

Trần Giai Hoa lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, cũng bị tạm giạm vài lần.

Trong lònganhcũng biếtrõ, nếu như lão già đóthậtsựkiện mình, việcanhphải https://thuviensach.vn

ăn cơm tù là hoàn toàn chắc chắn.anhkhôngsợ ngồi tù, chỉ là cảm thấykhôngcam tâm.

Nhìn bộ dạng của Thẩm Khiênrõràng là đến để đàm phán, còn nhắc tới bồi thường, nếu như mìnhthậtsựkhôngchịu hòa giải mà nhất định nháo lên tòa ánthìkể cả làm cho Phương Pháp ngồi tùthìanhcũngkhôngthoát được.

Nàythậtlà cá mèmộtlứa mà.anhmà ngồi tù khẳng định Jennysẽđitheo người khác, chẳng bằng nhân cơ hội nhà họ Phươngđãcó thiện ý muốn bồi thường,khôngcần biết tên nhãi Phương Pháp kia có ngồi tù haykhông,anhcầm tiền cùng Jenny tiêu xài thỏa thích chẳng phải tốt hơn sao?

Trần Giai Hoa suy nghĩ tính toán kĩ càngmộthồi liền lập tức thay đổi thái độ: "Được, vậyanhnóiđi,anhđến đây làm gì? Nhà họ Phương dự định bồi thường cho tôi bao nhiêu tiền? Đầu của tôi bị thương như thế nàykhôngbiết chừngsẽđể lại di chứng, các người vẫn làkhôngnên bồi thường quá ít!”

Thẩm Khiên khẽ mỉm cười, biết Trần Giai Hoađãmắc câu. Người như

thếanhhiểu rấtrõ, căn bảnkhôngsợ hãi, cũngkhôngnghĩ kĩanhthựcsựcó được đoạn video haykhông,thậm chí cònkhôngthèm gọi điện cho đồng bọn của mình, trở mặt như vậy so với lật sách quả thực còn nhanh hơn.

Nhưng cáianhmuốn chính là điều này.anhtiếp tụcnói: "Chỉ cầnanhđồng ý bỏ qua cho Phương Pháp,khônglàm lớn chuyện này, nhà họ Phươngsẽđồng ý bồi thường cho emmộtkhoản tiền."

"mộtkhoản tiền là bao nhiêu?mộttriệu?"

Mấy chữ nàynóira ba mẹ Trần giật nảy mình, mẹ Trần lập tức kéo kéo ống tay áo con mình: "Giai Hoa con đừng có ănnóilung tung." Cái gì màmộttriệu, cái nàykhôngphải là dọa người ta chạy mất sao. Bà có nghe con trai mìnhnóiqua, nhà họ Phương đến việc mua nhà cho con trai cũng phảiđivay, xem ra nhà bọn họ so với mình thậm chí còn kém hơn.

https://thuviensach.vn

Trần Giai Hoa liền đổi giọng: "Được, vậythìnăm trăm ngàn."

Thẩm Khiên nãy giờ cũngkhôngnóilời nào. Năm trăm ngànkhôngphải là vấn đề đối vớianh, nhưnganhvẫn muốn cho Trần Giai Hoakhôngđược quá đắc ý. Vì Phương Châmanhchấp nhận ném ramộtsố tiền lớn, nhưng đối với Trần Giai Hoa lòng thamkhôngthamkhôngđáy nàythìlại khiếnanhquá mức buồn nôn.

anhnhư vậy liền trầm mặc, vẫn hướng về cả gia đình Trần Giai Hoa nhưng lạikhôngcó động tĩnh gì. Trần Giai Hoa trong lòng cũng thấykhôngổn, chỉ là chuyệnmộtviên gạch, vừa mở miệng lại đòi người ta những năm trăm ngàn chẳng phải coi họ là người ngu hay sao.

Vì vậyanhlạinóitiếp: "Vậythìbốn trăm,khôngthể ít hơn nữa."

"Giai Hoa!" Ba Trầnkhôngnhịn được trừng con trai mình.

"Được được, thếthìgiảm xuống bớtmộttrăm, còn ba trămkhôngthể giảm xuống nữa. Nếuanhvẫnkhôngđồng ý, cùng lắmthìtôi và Phương Pháp cả hai đều ngồi tù, ai sợ ai!"

Thẩm Khiên ở trong lòng suy tínhmộthồi, gật đầu đồng ý: "Được, vậythìba trăm ngàn theo ýanh. Có điềuanhcòn phải đáp ứng tôimộtđiều kiện."

"Điều kiện gì, maunóiđi!"

"Chuyện hôm nay tôi tìm đến gia đìnhanhnhất địnhkhôngđược để người nhà họ Phương biết. Hai ngày nữa gia đình họsẽđích thâm đến xin lỗi và thương lượng với gia đìnhanh, bất luận bọn họ đưa ra bao nhiêu bồi thường các người nhất địnhkhôngđược tăng giá, nếu thấp hơn ba trăm ngàn tôisẽđền bù cho các người. Nếu như có thể làm đượcthìcoi như xong, cònkhôngthìtự các người hiểu lấy."

https://thuviensach.vn

Thẩm Khiên vừanóinhư vậy, cả ba người nhà họ Trầnkhôngkhỏi hơi nghi ngờ. Trần Giai Hoa vẻ mặtkhônghiểurõ: "Tại sao lại phiền toái như vậy?

anhdù sao cũng vì nhà họ Phương mà tới mà.”

"Nguyên nhânanhkhôngcần biết,anhchỉ cần trả lời tôi đồng ý haykhônglà được. Cả ba mẹanhcũng phải bảo đảm chuyện này. Nếu nhưnóilỡ miệng, ba trăm ngàn kia các người chắc chắnsẽkhôngcó. Nhà họ Phương có bao nhiêu tiền chắc các người cũng biết, bọn họsẽkhôngcó nổi ba trăm ngàn.anhmuốn lấy tiền tôi liền đưa choanh. Như vậy cũng coi như giúp tôimộtchuyện,anhthấy sao?"

Tuy rằngkhônghiểurõThẩm Khiênđangtính toán cái gì, nhưng ba trăm ngànkhôngphải con sốnhỏ, ba Trần có chút do dự, mẹ Trần ngược lại rất nhanh kéo tay chồng mình gật đầu đồng ý: "Được được, cứ làm theo lời cậunóiđi, Giai Hoa conthìsao?"

"Tôikhôngthành vấn đề, chỉ cần tiềnmộtphân cũngkhôngthiếu là được."

Lông mày Thẩm Khiên khẽ nhếch lên, phun ra hai chữ: "Thành giao." (

thỏa thuận thành công)

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 42-2: Ân tình (2)

Thẩm Khiên quả thực đoánkhôngsai, sau khi tìm thấy và khuyên Phương Phápđitự thú, Phương Châm bắt đầu liên hệ người nhà họ Trần thương lượng chuyện bồi thường.

Bởi vì trước đóđãđược dặn dò rất kĩ, cả ba người nhà họ Trần đều rất phối hợp, quả thựckhônglàm khó Phương Châm. Mẹ Trần sợ con trai mình dễ kích động, liền chính mình tựđigặp Phương Châm ởmộtquán trànhỏgần ngay bệnh viện.

Trước khi đến, Phương Châmđãchuẩn bị tâm lý đầy đủ, bất luận người nhà họ Trần có phản ứng vớicôra sao,cônhất định cũngsẽkhôngphản bác, ngược lại cố gắng thuyết phục bọn họ chấp nhận bồi thường mà bỏ qua cho Phương Pháp.

côthựcsựkhôngcó nhiều tiền, năng lực cũngkhông, tiền lại càngkhôngcó, lấy cái gì mà thương lượng với họ đây.

Hai ngày naycôđãcó tính qua,côcó khoảng sáu mươi ngàn trong tài khoản, mẹcôcó khoảng hai mươi ngàn. Phương Châm dự địnhsẽmượn bạn bècôthêm hai mươi ngàn nữa. Tổng cộngcôsẽcómộttrăm ngàn, trước mắtcôchỉ có thể đưa nhiều nhất là từng ấy tiền cho nhà họ Trần. Nếu như

nhiều hơn nữa khẳng định phải bán nhà.

mộttrăm ngànnóiítkhôngít nhưng cũngkhôngphải là nhiều, nếu như gia đình họ làm khócô, chỉ sợ việc nàykhôngcách nào hòa giải được.

https://thuviensach.vn

Nhưng kết quả ngoài dự đoán của Phương Châm, mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Mẹ Trần là người rất dễnóichuyện, từ đầu tới cuối đềukhôngnổi nóng vớicô, khi nghecônóimuốn hòa giải với họ bà cũng rất nhanh đồng ý. Khicônóisẽđưa cho bàmộttrăm ngàn tiền bồi thường bà cũngkhôngdị nghị gì khiến cho Phương Châm cảm thấy kì lạ.

Nghe theo những gì em traicônóithìTrần Giai Hoakhôngphải người tốt lành gì, nghĩ lại thấyanhta đánh bacôthành ra như vậy cũng hiểurõlà người như thế nào rồi. Nếukhôngphảikhôngtìm ra chứng cớ xác đáng để khởi tốanhta,hiệntại Phương Châm cũngkhôngcần tìm đến đối phương để cầu xin bỏ qua cho em trai mình.

Nhưng tính tới tính lui lạikhôngnghĩ tới mẹ Trần là người hiểu lí lẽ như

vậy, Phương Châmkhôngkhỏi cảm thántrênđời này người hiểu đạo lý vẫn còn nhiều lắm.

Sau khi thương lượng với mẹ Trần xongcôrất nhanh liền đưa tiền cho bà, Trước tiêncôlấy tiền củacôvà mẹcôra, sau đó liền gọi điện cho bạn bè thân thích. Kết quả trước khicôbấm máy gọi, Từ Mỹ Nghiđãgọi chocôtrước.

Từ Mỹ Nghi vừa mở miệng liềnđithẳng vào vấn đề, hỏi Phương Châm có thiếu tiềnkhông, có cầncôphụ thêmkhông. Phương Châm vốn dĩkhôngmuốn mượn tiền của Từ Mỹ Nghi, bây giờ lại bịcôhỏi ngược lại làmcôcảm thấy có chút do dự.

Từ Mỹ Nghi nghe trong điện thoại cũng biết là bạn mìnhđangdo dự, cười ha hảnói: "Dù sao cũng là mượn tiền, cậu mượn mình hay mượn người khác có gì khác nhau đâu, quan hệ giữa cậu và mình so ra tốt hơn những người kia nhiều. Cậu cũng đừng khách sáo với mình như vậy, chuyện của em cậu khẳng định làkhôngbồi thườngkhôngđược,hiệntại còn thiếu bao nhiêu cậunóiđi, số tiền lớn tớkhôngcó nhưng mấy chục ngànthìcó thể nha."

https://thuviensach.vn

Phương Châm cũng chỉ cần mượn mấy chục ngàn,côliền mặt dày hỏi mượn Từ Mỹ Nghi hai chục ngàn. Từ Mỹ Nghi ngay lập tức đáp ứng chuyển tiền qua tài khoản của Phương Châm, lại bồi thêmmộtcâu: "Quênđi, tớ cứ đưa cậu thêm mười ngàn nữa. Ba cậu vẫnđangnằm viện, chuyện gì cũng phải chi tiền, nếukhôngđủthìcậu cứnóivới mình.”

Sau khi cúp điện thoại Từ Mỹ Nghi liền nhếch mắt lên nhìn Thẩm Khiên, cười xán lạn: "anhà, emgáicủaanhbây giờ cũng sắp trở thành bà mai rồi, đến cả vợ cũng giúpanhlấy về. Em dù muốn dùkhôngcũngkhôngbỏ

mặcanhđược. Thời đại này còn được mấy người emgáinhư em giúpanhtrai mình bắt chị dâu về nhà chứ?

Thẩm Khiên xoa xoa đầu emgáimình: "Biết em ngoan, em yên tâm, sau khi chuyện thành công nhất địnhsẽkhôngthiếu phần của em đâu.”

"Bây giờanhcũng có thể báo đáp em nha?"

"Bây giờ sao, em muốn gì?"

Từ Mỹ Nghi cười giảo hoạt: "Emkhôngcần tiền cũngkhôngcần vật gì cả, em chỉ muốnanhđưa emmộtdãy số thôi.”

"Số gì? Mật mã chi phiếu củaanhsao?"

"khôngphải, em muốn số điện thoại của Lý Mặc, có thể đưa cho emkhông?"

Nụ cườitrênmặt Thẩm Khiên liền cứng lại: "Mỹ Nghi, em muốn gìanhđều có thể cho em. Ở Thâm Lam em thích cái gìanhđều có thể mua cho em cái đó. Nhưng Lý Mặcthìkhôngđược,anhta làmộtkẻ đào hoa điển hình, căn bảnkhôngthích hợp với em. Nếu đổi lại là người khácanhliền rất vui vẻ mà đưa số điện thoại củaanhta cho họ, nhưng em là emgáianhnênanhkhôngmuốn hại em. Em nếu dây dưa vớianhta nhất địnhsẽkhôngcó lợi,anhtakhôngphải là kẻ vìmộtngười phụ nữ mà thay đổi https://thuviensach.vn

đâu, người thiệt thòi cuối cùng chỉ có thể là em. Vì muốn tốt cho em nênanhsẽkhôngđưa

số

củaanhta

cho

em,

việc

em

gặp

mặtanhtaanhcũngsẽngăn cản.”

Từ Mỹ Nghi tức giận đến mặt đỏ chót, giơ chận đạp Thẩm Khiênmộtcáithậtmạnh: "khôngcó nghĩa khí, quỷ hẹp hòi,anhkhôngchothìtự

emsẽtìm. Emkhôngsợkhônggặp đượcanhấy!"

nóixong Từ Mỹ Nghi thở phì phò quay ngườiđira ngoài, Thẩm Khiên nhìn bóng lưng emgáimình rời khỏi nhàkhôngnhịn được thở dàimộtcái.

Cũng sắp ba mươi tuổi rồi, sao vẫn mãi chưa chịu trưởng thành chứ? Chẳng trách đến bây giờ vẫnkhôngai thèm lấy.

Từ Mỹ Nghi nổi giận đùng đùngđira ngoài nhưng vẫn nhớrõchuyển tiền cho Phương Châm. Phương Châm sau khi nhận được tiền liền gọi điện cám ơncô, Từ Mỹ Nghi nhân cơ hội liền hỏi: "Tiếp theo cậu định thế nào, vẫn còn làm việc ở trạm xăng chứ? "

"khônglàm nữa." Trong nhà xảy ra chuyệncôcũngkhôngcó tâm trí đểđilàm, xin nghỉ mấy ngày sauthìcấptrêntỏ vẻkhôngvừa lòng, thông báocôkhôngcần đến nữa,nóicách khác làđãtìm được người thaycôrồi.

Phương Châm cũngđãtrình bàyrõràng hoàn cảnh gia đình mình, nhưng tết đến công việc bận rộn, cấptrênkhôngthể nào giữ lại vị trí làm chocôđược. Rất may công việc này chỉ là tạm thời, kiếm được cũngkhôngnhiều, Phương Châm cũngkhôngquá lưu luyến. Sau khi đến trạm xăng nhận tiền lươngcôcũngkhôngcòn việc gì nhanh chóng trở về nhà.

Có Từ Mỹ Nghi chocômượn mười ngàn, trong taycôlập tức thừa thãi rất nhiều. Vết thương của bacôcũng dần chuyển biến tốt, hai ngày sau là có thể

xuất viện. Chỉ là đùi bị bó bột nên hoạt động có chútkhôngtiện.

Hôm xuất viện sắc mặt ba mẹcôđều rất khó coi, ởtrênxe taxi liên tục thở

dài. Về đến nhàthìlại càng tiếp tục than dài than ngắn, đặc biệt là mẹ

https://thuviensach.vn

Phương, vừa nghĩ tới con trai mìnhthìnước mắt tự động tuôn rakhôngkhác gì là ổng nước bị bể,khôngcách nào ngưng lại được.

Phương Châm sau khi dìu ba mình vào phòng nghỉ ngơi,đirathìnhìn thấy mẹcôtrong phòng kháchđãkhóc ướt hếtmộtmớ khăn giấy. Mẹ Phương vừa nhìn thấy congáiđira lập tức tiến tới hỏi: "Tiểu Châm, em trai conhiệngiờ

như thế nào rồi, mẹ muốnđigặp nómộtchút?

"hiệntại vẫn cònđangtrong giai đoạn điều tra, chờ đến lúc điều tra xong họsẽcho chúng ta gặp em ấy. Mẹ yên tâm, conđãthu xếp ổn thỏa rồi. Nhà họ

Trần cũngđãnhận tiền bồi thường của chúng ta, cũng chấp nhận hòa giải.

Người bị hạiđãchịu bỏ quathìPhương Phápsẽkhôngbị phạt nặng. Hơn nữa em trai con cũngđãtự thú, quan tòasẽcân nhắc mà giảmnhẹtội cho em ấy."

"Liệu nó có thể bị ngồi tùkhông? Con có thể nghĩ cách để cảnh sátkhôngkhởi tố nókhông, nhà họ Trầnkhôngkiện nó, phía bên cảnh sát ai biết chừng lạikhôngchịu bỏ qua?"

Vấn đề này Phương Châmkhôngphảikhôngnghĩ tới.côbiết thông thường cố ý gây thương tích cho người khác, nếu xem xét kỹ tình tiết đồng thời người bị hại cũngkhôngđâm đơn kiện,khôngkhởi tố cũng có thể được. Có điều lần này Phương Pháp ra tay quá nặng, nếu như là dùng nắm đấm đánh bị thương người khácthìcòn có thể xem mức độ của vết thương mà xử lý.

Nhưng Phương Pháp lại dùng gạch đánh vỡ đầu người ta, khẳng định là vết thương rất nghiêm trọng.

Mà như vậythìkhôngthểkhôngkhởi tố, chỉ có thể tìm cách để quan tòa phánnhẹtội thôi.

Phương Châm vỗ vỗ bả vai của mẹ mình, cười cười an ủi bà: "Mẹ yên tâm, chuyện này consẽhỏi ý kiến của luật sư. Chúng tasẽnghĩ cách để

Phương Pháp nhận án treo, tuy rằng án cũkhôngthể xóa được, chí ítkhôngcần ở trong tù chịu khổ. Sau đó cố gắng khuyên nhủ nó cố gắng https://thuviensach.vn

sống tốt hơnmộtchút, đừng nên tiếp tục phạm sai lầmthìcuộc sống sau này mới có thể dễ dàng được."

Mẹ Phương vừa nghe đến việc bị phán ánthìlại bắt đầu khóc lóc nỉ non, trong lòng bà thựcsựrất giận congáimình, bởi vì theo cách nghĩ của bà mọi chuyện đều bắt nguồn từ Phương Châm mà ra. Lúc mua nhẫn nếu Phương Châm thoải mái chi tiền, Jennysẽkhôngchia tay với Phương Pháp, tất cả

mọi chuyện nhưhiệntại đềusẽkhôngphát sinh.

Nhưnghiệntại bà cũngkhôngdám trách móc Phương Châm. Dù sao con trai vẫn cònđangbị giam, bà chỉ có thể hi vọng congáinghĩ cách giúp Phương Pháp mau chóng được thả ra ngoài. Huống chi hôm giao thừacôdùng thái độ cứng rắnnóichuyện cũng có chút làm bà hiểu ra vài điều, bà dần dần ý thức được mìnhđãkhôngthể dùng cái gọi là công ơn dưỡng dục ra mà khống chế Phương Châm nữa.

Nếu như lúc này bức Phương Châm nổi giận rồi phủi tay mặc kệ, bà chỉ

còn nướcđinhảy sông.

Vì vậy mẹ Phương đành phải nhịn xuống bất mãn trong lòng, đối xử với congáicũng nhiệt tình hơnmộtchút, mặc dù khóc lóc nhưng vẫn nhớđinấu cơm, làm cho Phương Châmmộtmâm cơm nóng hổi, rồi tiếp tục hầm thêmmộtnồi canh xương, cuối cùng cũng coi nhưđanglần nữa chống đỡ cái nhà này lên.

Phương Châm sau khi ăn xongthìtrở về căn phòng thuê của mình.côchuẩn bị vài bộ quần áo để về nhà ở mấy ngày, nhân tiện chăm sóc ba. Bởi vì xe điện củacôlần trước bị ngã hư,côchỉ có thể sử dụng phương tiện công cộng đểđilại. Ngồi ởtrênxe buýt nhìn ra ngoài bầu trời đêm,côsuy nghĩ tất cả những chuyện này đến cuối cùng là bắt đầu từ lúc nào?

Ngẫm lại hình như từ lầncôcãi nhau với Phương Pháp hôm giao thừa, nhàcôcứ hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện. Chưa kể tới lúc công việc https://thuviensach.vn

củacôđangtốt đẹpthìbị đuổi hay là lần chạm mặt mẹ Nghiêm Túc ở làng du lịch?

nóichung gần đâycôcảm thấy mọi chuyện đềukhôngthuận lợi, lúc đócôcũng chưa cảm thấy có gì kì quái, bây giờ nhìn lại, hơn nửa năm naycôquảthậtđãgặp phải những chuyện gì đây?

Liên tục đổi việc, mỗi lầnđilàm đều xảy ra trục trặc. Mà hầu như trong những việc này lúc nào cũng xuấthiệnbóng dáng củamộtngười đàn ông: Nghiêm Túc.

Từ lúc bị đuổi việc khi làm bên Thâm Lam, Phương Châmđãcoi đây nhưmộtcơ hội để chấm dứt triệt để với Nghiêm Túc,khôngmuốn nảy sinh thêm bất cứ mối liên hệ nào. Nhưng hôm nay xem ra tất cả đều là mơ ước hão rồi, thậm chícôcònđangsuy nghĩ lẽ nào ngườithậtsựkhôngđấu lại nổi vận mệnh sao? Đứng trước số phận oái ăm này, ngoại trừ thỏa hiệpcôkhôngcòn con đường thứ hai để lựa chọn ư?

Phương Châmkhôngcam lòng cũngkhôngmuốn cúi đầu chịu thua, nhưnghiệnthực vẫn là luôn tàn khốc. Ngay khicôđangsuy nghĩ mọi chuyện về Nghiêm Túc, đối phươngđãchủ động gọi tới chocô. Cú điện thoại này Phương Châmkhôngthểkhôngnhận, bởi vì Nghiêm Túcđãnóisẽtìm luật sư

bào chữa cho Phương Pháp, Phương Châm dù kiêu ngạo thế nàođinữa cũngkhôngthể từ chối ý tốt này của Nghiêm Túc được.

Chuyện này có quan hệ đến tương lai của em trai mình,côkhôngthể bỏ

mặc.

Vì vậycôrất nhanh nhận điện thoại,thìliền nghe Nghiêm Túc hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Thanhâmkia rất trầm mà lại tràn đầy quan tâm, buổi tối ngày đông nghe được cảm thấy đặc biệt ấm áp. Phương Châm trong lòng căng thẳng, hơi khịt khịt mũinói: "Ừm, ăn rồi."

https://thuviensach.vn

"hiệntại emđangở đâu? Có ở nhàkhông,anhqua chỗ emmộtchút?”

"Tôiđangtrênđường về nhà, tìm tôi có việc gì sao?"

"anhđãliên hệ được với luật sư rồi nên muốn tìm emnóichuyện.”

Vừa nghe đến đó Phương Châm lập tức tỉnh táo hẳn: “anhđangở đâu, vẫn là tôi đến gặpanhđi.hiệntôiđangởtrênxe buýt,anhđợimộtchút tôisẽtới ngay đượckhông?”

"anhđangở gần sân ga,nóiđịa chỉđi,anhtới đón em."nóitới đây Nghiêm Túc dừngmộtchút, còn muốnnóithêm gì đó nhưng cuối cùng lạikhôngnói.

anhkhôngkhỏi cười thầm chính mình,thìra tâm trạng khiyêumộtngười là như vậy, mọi lúc mọi nơi đều muốn được gặp họ, bất kể lí do gì chỉ có thể

được gặp người mìnhyêulàđãthấy hạnh phúc rồi.

Tác giả có lời muốnnói: Đại gia nhìnkhôngra, nam phụ tại sao lạikhôngbắt được lòng của nữ chính? Bởi vìanhbất luận là làm gì chocônhưng chỉ làm trongâmthầm, chỉ khi nào bị lộ ra mới biếtrõ, vì vậy mà dùanhlàm rất nhiều việc nhưng hiệu quả lại rấtnhỏ. Nam chính thế

nhưng lạikhônggiốnganh, dù cho bị nữ chính đâmmộtdaoanhvẫn ở trước mặt coi nữ chính như saotrêntrời, đây chính là bí quyết của nam chính nha.

Thẩm Khiên: Tác giảkhôngbằngnóitên đó da mặt dàyđi.

Nghiêm Túc: Kẻ thua cuộckhôngcần nhiều lời!

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 43-1: Chiếm giữ (1)

Sau khi Phương Châm bàn luận với luật sư xong cũngđãgần mười giờ.

Ra khỏi Thâm Lam, Nghiêm Túc chào tạm biệt với luật sư, vị luật sư

cũngđãhẹnsẽtìm ngày ghé cục cảnh sát đểnóichuyện với Phương Pháp. Sau đó Nghiêm Túc quay sang hỏi Phương Châm: "Mệtkhông?điăn chút gì rồi mới về nhà?

"Về nhà thôi, bây giờ tôi chỉ muốn thoải mái ngủmộtgiấc."

Nghiêm Túc cũngkhôngnóigì thêm, cầm áo khoác rất nhanh liền xuống lầu lấy xe.trênđường đưa Phương Châm trở về,anhđột nhiên mở miệng hỏi:

"Tiếp theo em định làm thế nào, có cần tìm đến gia đình người bị

hạinóichuyệnkhông, nếu cóthìdẫn theo luật sưđi, ở phương diện nàyanhrất có kinh nghiệm.”

"khôngcần, tôiđãnóichuyện với gia đình họ rồi,đãđồng ý hòa giải."

Nghiêm Túc khẽ nhướn lông mày: "Em làm việc cũng nhanhthật.anhvốn định tìm luật sư cùngđivới em. Chuyện tiền bồi thường nếu cần giúp đỡ, em đừng ngại cứnóivớianh. Chuyện này cũng coi như doanhgây ra, bao nhiêu tiềnanhcũngsẽđưa cho em."

Phương Châm khẽ mỉm cười: "thậtsựkhôngcần, mọi việcđãđược sắp xếp đâu ra đấy. Người bị hại đồng ý hòa giải, tôi cũng đưa cho họmộttrăm ngàn tiền bồi thường, chuyện này coi như giải quyết xong. Bây giờ chỉ cần xem luật sưsẽbiện hộ như thế nào với quan tòa, tôi đương nhiên hy vọng phán án https://thuviensach.vn

càngnhẹcàng tốt, nếu như có thể bị phán án treo là tốt nhất. Mấy nơi như

nhà tù vẫn làkhôngnên vào.”

Nghiêm Túc mím môikhôngnóilời nào, trầm mặcmộtlátthìhỏi Phương Châm: "Aiđicùng với em?"

"khôngai cả, tự mình tôiđithôi. Chân của ba tôi vẫn chưa lành, mẹ tôi phải ở nhà chăm sóc ông, chỉ có mình tôiđi.”

"thậtsao?"

"Đúng vậy." Phương Châm cảm thấykhôngđúng, "Có vấn đề gìkhông?"

"khôngcó, chính là cảm thấy em rất quyết đoán, năng lực làm việc cũngkhôngtệ."

"Tôi cũngđãlớn như vậy rồi, chuyệnnhỏnày vẫn có thể tự làm được. Với lại gia đình người bị hại cũng rất tốt,khôngphải là ngườikhônghiểu lý lẽ,khôngcó đòi hỏi hay làm gì quá đáng."

"mộttrăm ngàn... Cái đó, em có đủ tiềnkhông, gia đình em cũng vừa mới mua nhà chỉ sợkhôngcó đủmộttrăm ngàn?

"Tập hợp tất cả các khoản lại. Tiền tiết kiệm của tôi cũngkhôngít, thêm vào số tiền của mẹ tôi, mượn thêm bạn bèmộtít cũng vừa đủ rồi.”

Phía trước đèn đỏ sáng lên, Nghiêm Túc giẫm phanh chậm rãi dừng xe lại. Sau đóanhxoay đầu lại tinh tế đánh giá Phương Châm, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm: "Thànhthậtnóivớianh, em mượn bao nhiêu tiền?."

“ 20 ngàn."

"Mượn của Thẩm Khiên?"

https://thuviensach.vn

"khôngphải, mượn em họ của Thẩm Khiên.côấy là bạn thân của tôi, chúng tôiđãquen biết nhau từnhỏ,anhkhôngcần lo lắngcôấysẽhối tôi trả tiền lại!”

nóiđược vài câuthìđèn hiệu chuyển sang màu xanh, Nghiêm Túc thả

phanh nổ máy xe, nhất thờikhôngnóigì.

Trong bóng đêm, dòng xe cộ cứ nối tiếp nhau mà chạy, vụt chạy ngang qua những ánh đèn đường, làm loáng thoánghiệnlênmộtchút lãng mạn rồi lại có cảm giác như bị đè nén ngược vào. Mỗi khi đêm tối thường làm cho người tamộtloại cảm giáckhôngyên tâm, cũng giống như tâm trạng của Nghiêm Túc lúc này vậy.

Thẩm Khiên làmộtquả bom hẹn giờ, tuy rằngkhôngkhó để giải quyết, nhưng cũng cần tốn chút thời gian. Để chomộtngười đàn ông trẻ tuổi như

vậy quấn lấy Phương Châm làkhôngđược, Nghiêm Túc xem ra chỉ còn cách đem Phương Châm triệt để kéo vào trong lồng ngực của mình, từ đầu đến chân đều bịanhchiếm lấythìmới có thể làm choanhhoàn toàn yên tâm.

rõràng Phương Châmkhôngphải người phụ nữ bình thường, so với hầu hết phụ nữ ở khắp mọi nơitrênthế giớithìcôthậtsựrất khác biệt. Tiền bạckhônghấp dẫn đượccô, bề ngoài đối vớicôcàngkhôngcó ý nghĩa, xuất thân, quyền thế, địa vị, danh dự, thậm chí là ôn nhu chăm sóc quan tâm đầy đủ, bất luận cái gì cũngkhônglay chuyển đượccô.

Quả thực chính là mềmkhôngđược cứngkhôngxong đao thương bất nhập.

(ýnóicái nàykhôngđược cái kia cũngkhôngxong,khônggì có thể ảnh hưởng đến.)

Nghiêm Túc có lúc thậm chí cảm thấy, mạnh bạo vớicôđôi khicôcòn nghe lờimộtchút, nhưng ngược lại càng mềm dẻothìcôcàngkhôngchịuđivào khuôn khép.

https://thuviensach.vn

anhvừa nghĩ vừa lái xe, quẹo vào khu nhà trọ của Phương Châm. Sau đóanhmở miệngnói: "Coi như bạn emkhôngthúc em trả tiền lại, em cũng nên nhanh chóng trả tiền lại chocôấy."

Hai mắt Phương Châm lúc nàyđãnặng trĩu, đột nhiên ngheanhnóivậy cũngkhôngphản ứng lại, chớp mắt hai cái mới nghĩ rõ ràng: "Ha, tôi biết, tôisẽmau chóng trả lại."

"Làm sao trả? Dựa vào chút tiền lương ít ỏi của em ở trạm xăng, em nghĩ

phải bán thêm bao nhiêu lít xăng nữa mới xong? Chờ em kiếm đủ 20

ngànkhôngbiết là đến khi nào nữa.”

Phương Châm vừa nghe lời này lập tức phản bác lại: "Mặc kệ như thế

nào tôi nhất địnhsẽtrả lại, chuyện tiền bạckhôngcầnanhquan tâm. Tôi biếtanhcó tiền, nhưng tôi cũngsẽkhôngcần lấy tiền củaanh."

"anhcũngkhôngcó ý địnhsẽđưa tiền cho em."

Phương Châm ngớ người ra, lần đầu tiêncôcó cảm giác mình bị tưởng bở.

"Ý củaanhlà tiết kiệmkhôngbằng tìm cách kiếm thêm thu nhập. Dựa vào mấy đồng lương ít ỏi kia, dù tiết kiệm bao nhiêu cũng khó để gom đủ số

tiền đó kiệm cũng tích gópkhôngnổi tiền đến. Chẳng bằng tìm công việc khác, lương cao hơn, như vậy dùkhôngtiết kiệm cũng rất nhanh tích góp đủ

tiền.”

Trong lúcnóichuyện, Nghiêm Túcđãdừng xe ở dưới khu trọ của Phương Châm. Phương Châm cũngkhônglập tức rờiđi, màđangmải suy nghĩ về

những lờinóicủa Nghiêm Túc.

cônóivới Nghiêm Túccôchỉ mượn 20 ngàn, nhưng thực tế là 30 ngàn. 30

ngàn đối với Từ Mỹ Nghikhôngphải là số tiền lớn nhưngcôcũngkhôngthể

https://thuviensach.vn

mặt dày màkhôngtrả lại được. Huống hồhiệntạicôquả thực làkhôngcó việc làm,khôngcòn cách nào khác là phải nhanh chóng lên báo tìm việc.

Trước tiêncôdự địnhsẽlàm nhân viên thu ngân, vừa may có siêu thị gọi điện thoại đến muốncôngày mai tới phỏng vấn. Dựa vào kinh nghiệm và năng lực củacôthìlàm công việc nàykhôngcó vấn đề gì, nhưng mức lương mà siêu thị đưa ra thựcsựkhôngcao,mộttháng nhận được khoảng 2, 3 ngàn, trừ các khoản chi tiêu rathìcôcũng có thể tiết kiệm được nhiều nhất là 1

ngàn.

Điều này có nghĩa làcôít nhất phải làm việc khoảng hai năm rưỡi mới có thể tiết kiệm đủ tiền để trả cho Từ Mỹ Nghi, dĩ nhiên làkhôngđược rồi.

Thời gian làm việcmộtngày ở siêu thị khá dài - từ 5h sáng đến 9h tối, nêncôcũngkhôngthể làm thêm công việc khác, vì vậy cũngkhôngthể kiếm thêm thu nhập được.

Nghĩ tới đây Phương Châmkhôngkhỏi thấy đau đầu..

Nghiêm Túc ngồi bên cạnh chăm chú quan sát vẻ mặt củacô, thấy vẻ

mặtcôđăm chiêu khẽ nhíu mày, biết cơ hội đến rồi, rất nhanh mở miệng:

“anhcó thể giúp em tìm việc làm, vừa có thể giúp em có thêm thu nhập, vừa có thể để em phát huy năng lực của mình, với tình hìnhhiệnnay của em,anhcảm thấy emkhôngnên từ chối.”

"Việc làm? Đến Thâm Lam làm việc choanh?”

"Em có biết trong thành phố này có rất nhiều người trẻ tuổi so với em còn ưu tú hơn đều muốn làm công choanhkhông?”

"Tôi biết, nhưng mà..."

"anhbiết em lo lắng, nhưng Phương Châm em vẫn nên cẩn thận suy nghĩ, mặc kệ em có làm việc ở Thâm Lam haykhông, đối vớianhđềukhôngcósựkhác biệt. Nếu nhưanhmuốn theo đuổi em, đừngnóilà https://thuviensach.vn

em làm việc ở trạm xăng, kể cả khi em lên mặt trăng làm việcanhcũng hoàn toàn có thể tìm được em. Vì vậy emkhôngcần để ý có haykhôngvìanhmà đến Thâm Lam làm việc, đây căn bảnkhôngcósựkhác biệt.”

Phương Châm nghe xongthìtrênmặt nổi lên vài đường hắc tuyến. Người đàn ông này cũngthậtlà quá mức tự tin, chỉ còn thiếu chưa chỉ tay vàocôrồinói: “Em là củaanh.”

Có điều tỉ mỉ suy nghĩ lại quả thực lờianhnóirất có lý,côcó bãn lãnh gì mà thoát khỏi bàn tayanhta chứ. Giống như những gì Nghiêm Túcnói, nếu nhưanhthậtsựmuốn theo đuổicô, mặc kệcôcó làm việc ở Thâm Lam haykhônganhcũng có thể thích làm gìthìlàm. Người nhưcômuốn trốn khỏi tầm mắt của Nghiêm Túc đúng là quá khó khăn.

Nghiêm Túc thấy vẻ mặtcôđãhơi buông lỏng, liền tiếp tụcnói: "Hơn nữa đây làanhnợ em, đương nhiên phải giúp em. Chuyện công ty vệ sinh sa thải em lần trước là mẹanhsai. Bà ấykhôngnên tùy tiện ép họ đuổi việc em. Cái gọi là mẫu trái tử thường*, bà ấy mắc nợ emthìanhnên trả. Nếu như em chấp nhận làm việc ở Thâm Lamthìcoi như giải quyết xong. Còn nếu emkhôngchấp nhậnanhsẽnghĩ cách khác để bồi thường cho em.”

*mẫu trái tử thường: tạm giải thích là nợ bố mẹthìcon trả hay bố mẹ làm saithìcon chịu.

Giọng điệu của Nghiêm Túc rất thản nhiên, nhưng Phương Châm lại mơ

hồ nghe ra đượcsựuy hiếp trong đó. Câunóicủaanhcó thể hiểu là: " Nếu như

emkhôngđồng ý đến làm việc ở Thâm Lam,thìđừng tráchanhsẽđưa vị trí công việc đó cho người khác.”

Vì vậy Phương Châm thỏa hiệpnói: "Là công việc gì?"

"Nhân viên phục vụ?”

"Nhân viên tiếp tân?"

https://thuviensach.vn

“Cũng gần như vậy.hiệntại Thâm Lamđangcần tuyểnmộtnhân viên tư

vấn, nhưnganhcần nhân viên thông thạo ngoại ngữ. Lúc trước có tuyểnmộtsố người ngoại hìnhkhôngtệ, nhưng khả nănganhngữ lại dưới mức trung bình. Thành phố S làmộtthành phố lớn, Thâm Lam cũngđãđặt chân ở

thị trường quốc tế, khách hàng đến đâykhôngphải chỉ có mỗi người bản xứ.

Mỗi ngày đều cókhôngít người nước ngoài đến Thâm Lam chi tiền,anhcần tăng cao ngoại ngữ của nhân viên. Nhân viên tư vấn là mặt mũi của công ty,khôngchỉ cần bề ngoài xinh đẹp, năng lực cũng phải cao.anhcảm thấy em rất thích hợp.”

Lời này có hai tầng ý nghĩa, thứ nhất là khen Phương Châm xinh đẹp, thứ hai là đánh giá cao khả ngoại ngữ củacô. Mặt Phương Châm hơi đỏ

lên,nóithậttừ được ra tù tới nay, chưa từng có người nàonóilời khích lệcô.

Trong lòngcôlúc nào cũng cảm thấy tự ti, dù có ra vẻ kiên cường thế

nàođinữathìcũngkhônggiảm bớtsựtự ti đó được.

"anhbiết chuyên ngành của em là tiếnganh, ngoài ra em còn học thêm vài ngôn ngữ khác nữa."

"Tiếng Phápthìtôi có thểnóiđược, Tiếng Nhậtthìlúc trước có học qua nhưng bây giờđãquên gần hết rồi.”

"khôngsao, chỉ cần thành thạo tiếnganhlà đủ rồi. Công việc này thời gian khá ổn định, bắt đầu từ chín giờ sáng cho tới năm giờ chiều, buổi trưa được nghỉ nửa tiếng, công tysẽphân phát đồng phục nhưngkhôngbao tiền cơm trưa, lương mỗi tháng là sáu ngàn, em thấy thế nào?"

Đương nhiên là cực kỳ hài lòng rồi, đây có khác gì đĩa bánh từtrêntrời rớt xuống,đangbuồn ngủ mà gặp chiếu manh đâu. Phương Châm có thể

khẳng định, ngoại trừ công việc mà Nghiêm Túc đề nghị

vớicô,thìcôkhôngthể nào tìm ra công việc khác vừa phù hợp,khôngquá phức tạp mà lại có mức lương cao đến vậy.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà...

"Sáu ngàn? Đa số nhân viên đều được trả từng ấy lương sao?"

“Em cho rằnganhnhiều tiền quá hóa rồ hay sao mà ai cũng trả nhiều như

vậy?" Nghiêm Túcnóidối mà sắc mặtkhôngthay đổi, timkhôngđập.trênthực tế tiền lương của nhân viên ở Thâm Lamkhôngthấp, nhưng chỉ làmộtnhân viên tư vấnthìmức lươngkhôngthể là sáu ngàn được.

nóixong lời này, khóe mắtanhhiệnlên tia trào phúng nhìn Phương Châm cười cười, suy nghĩ sau khi trở về phải cho ngườiđicăn dặn, tất cả nhân viên tư vấn đềukhôngđược tiết lộ với đồng nghiệp về tiền lương của mình.

Phương Châmđãhoàn toàn bị con số sáu ngàn này hấp dẫn. Ở thành phố

này mọi chi phí sinh hoạt đều cao hơn so với những nơi khác, sáu ngànmộttháng nếu tính kỹthìkhôngquá nhiều. Hơn nữa Nghiêm Túc còn cố

ýnóirõkhôngbao cơm trưa, dáng vẻ khinóicòn cho rằng rất chính đáng,thìra phúc lợikhôngcó tốt đến tận trời.

Dù saocôcũngđãngồi tù năm năm, cũng biết tiền lươnghiệntại so với năm năm trước cao hơn nhiều. Trước khi vào tù, công việc màcôlàmmộttháng kiếm cũngkhôngít tiền, vì vậy khi Nghiêm Túcnóimỗi tháng sáu ngàncôcũngkhôngcó nghi ngờ gì.

Nhìn lại tình hình nhàcôhiệnnày, vết thương của bacôchưa khỏi nên chưa rời giường được, mẹcôthìphải chăm sóc ông nênkhôngthể làm thêm việc gì để kiếm thêm thu nhập, quan trọng nhất vẫn là đứa em traiđangbị giam giữ

củacôhiệnvẫn chưarõtình hình thế nào, Phương Châm thựcsựkhôngcó can đảm để từ chối công việc này.

Nghĩ vậy nêncôrất nhanh gật đầu đồng ý, tự đáy lòngcôcảm kíchnói:

"Cảm ơnanh, Nghiêm Túc."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 43-2: Chiếm giữ (2)

Ngày đầu tiên Phương Châm đến Thâm Lam làm việc,khôngtránh khỏi việc đụng mặt các đồng nghiệp cũ ở công ty vệ sinh.

Mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìncô, trong lờinóiđều thểhiệnsựhâm mộ đối với việccôbỗng dưng “mộtbước lên trời”.

khôngchỉ riêng gì họ, kể cả những đồng nghiệp ở bộ phận tư vấn cũng thế, thái độ của mọi người đối vớicôđều rất ám muội. Lúc nào cũng bàn tán sau lưngcô, nhưng khi nhìn thấycôđều nởmộtnụ cười thậm chí còn tươi hơn hoa. Phương Châm chỉ có thể diễn tả mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết này bằngmộtchữ thôi: Giả.

Nhưngcôđến đây là để kiếm tiền,khôngphải đến đấu đá với họ, vì vậy Phương Châm lúc nào cũng cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hòa của mình, tốt xấu gì cũng phải vượt qua được nửa năm, như vậy mới có thể trả lại hết số

tiền màcômượn Từ Mỹ Nghi.

Công việc này đối với ngoại hình cầu tương đối cao, Phương Châm và những đồng nghiệp khác đều phải mặc những bộ đồng phục sẫm màu, tóc tai lúc nào cũng phải chải chuốtthậtgọn gàng. Trong túi bao giờ cũng phải mang theo những vật dụng thiết yếu như hộp phấn, son môi,… để bất kì lúc nào cũng có thể chỉnh trang lại.

Buổi trưa lúc ăn cơm Phương Châm lấy hộp phấn ra định trang điểm lại,khôngcẩn thận tìm thấy trong túimộtchiếc kẹp tóc. Lấy ra nhìnthìnhận ra đây là do lần trước Nghiêm Túc tặngcô, màu đen đính thêm những viên đá https://thuviensach.vn

trong suốt, tạo hình đơn giản nhưng trang nhã. Phương Châm nghĩ thầm: Người đàn ông này mắt nhìn cũngkhôngtệ lắm.

Nhìn thấy kẹp tóccôlại nhớ tới chuyện cái ô đen. Vốn làđãtìm ra được chuẩn bị trả lại choanhta, kết quả trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện,côtối mắt tối mũi lo xử lý mọi việc nên hoàn toàn quênđichuyện này. Nghiêm Túc cũngkhôngnhắc gì vớicô,côđãsớm biết cái ô này chỉ là cái cớ. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Thâm Lam, chỉ vìmộtcái ô mà cuối năm phải chạy tới nhà người ta đòi lại,nóira cũngkhôngkhỏi quá khó coi.

Phương Châm cầm kẹp tóc trầm tưmộtlúc, lại tiếp tục dồn hết tinh thần và sức lựcđilàm việc. Công việc này kỳ thực rất nhàn rỗi, so với công việc trước kia củacôthựcsựlàtrêntrời dưới đất. Nghiêm Túcđãcónóiqua, nhân viên ở bộ phận này là bộ mặt của Thâm Lam, công việc cũngkhôngquá nhiều nhưng cần phải linh hoạt, nhạy bén xử lý các tình huống bất ngờ.

Phương Châm làm nhân viên tư vấn đượcmộttuần, mỗi ngày việccôxử lý nhiều nhất là chỉ đường cho khách hàng. Toàn bộ mọi ngóc ngách ở Thâm Lamcôđều nhớrõ, khi vừa mới bắt đầuthìcòn chưarõđường nên còn lắp bắp, saumộtquãng thời gianthìcũng thông thạo hết mọi thứ. Mặt khác, đúng như

Nghiêm Túcđãnói, thỉnh thoảngsẽcó người nước ngoài đến đây tham quan, mua sắm và nhờ tư vấnmộtsố thứ.

Mỗi lần như vậy, đồng nghiệp đều đẩy về phía Phương Châm, mọi người đột nhiênkhônghiểu vì sao từmộtcông nhân vệ sinh đùngmộtcáiđãtrở

thànhmộtnhân viên tiếp tân, hơn nữa còn rất có năng lực, chỉ cần nghecôlưu loát phun ramộttràng tiếnganhliền biếtcôcũng có chút tài năng.

Nhưng dù vậy trong lòng họ vẫn cảm thấy bất mãn. Ban đầu ở trước mặt họcôchỉ làmộtnhân viên vệ sinh suốt ngày quét rác, lau chùi nhưnghiệntạicôlại cùng làm chung ở bộ phận tư vấn, hơn nữa khicôvừa đến làmthìcấptrênliền ban ra lệnh “Cấm khẩu”, nghiêm cấm trao đổi chuyện tiền lương.

https://thuviensach.vn

Chuyện này quả thực mờ ám, tiền lương của Phương Châm khẳng định cao hơn so với bọn họ.côgáinàyrõràng có chút thủ đoạn, cho nên mới cần che dấu như vậy. Bọn họ sôi nổi bàn tán, đến cùng là nhân vật nào ở công ty này coi trọng Phương Châm -mộtcôgáinhỏbé “thâncôthếcô”*,khôngngại đưacôtới đây mỗi ngàyâmthầm quan sát.

*Thâncôthếcô: yếu thế,khôngcó chỗ dựa

"A,mộtcông nhân vệ sinh cũng có người coi trọng, thời đại bây giờ khẩu vị của đàn ôngthậtnặng."

Lúc ăn cơm Phương Châm bị mấy người đồng nghiệp đem ra xì xào bàn tán.

"côđừngnóivậy,côPhương ngoại hình cũng rất được, nghe bảo làđãtốt nghiệp đại học. Lại cònnóitiếnganhlưu loát như vậy,côcó thểnóiđược như

vậykhông?

"Được haykhôngthìkhoannóiđến, ngược lại lai lịch củacôta nhất địnhkhôngđơn giản. Này, mấy ngày nay cáccôcó để ý được ở phía văn phòng có người nào thường xuyên qua lại chỗ chúng takhông?”

Mọi người vừa nghe vậythìcẩn thận nhớ lại, dồn dập lắc đầu: "khôngcó, ở văn phòng nếukhôngcó việcthìđến chỗ chúng ta làm gì, vậy cũng quá dễ

thấy."

Tuynóinhư vậy, nhưng từ lúc có người đưa ra vấn đề này, mọi người khiđilàm thỉnh thoảng đều nhìn Phương Châm chằm chằm, tò mò muốn nhìnmộtchút cái gọi là “Kim Ốc Tàng Kiều” trong truyền thuyết, liệusẽcó người nam nhân nào xuấthiệnhaykhông.

Phương Châm mỗi ngày đều chuyên tâm làm việc,khônghề để ý đến việc mọi ngườinóigì về mình.côđối với công việc này thựcsựrất hài lòng,khôngquá mệt mỏi nhưng cũngkhôngquá nhàn, mỗi ngày làm nhiều https://thuviensach.vn

việc vặt vừa có thể giết thời gian. Tiền lương lại nhiều, quan trọng là cả

tuần vừa rồiđilàm,khôngthấy Nghiêm Túc đến làm phiềncô.

Nếuthậtgiống nhưanhđãnói, sau khicôchấp nhận công việc nàythìgiữacôvàanhliền thanh toán xong, từ giờ trởđicôvàanhkhôngcòn bất cứ mối liên hệ nào, đường ai nấyđi, Phương Châm thựcsựlà nằm mơ cũng muốn cười.

Kết quả khi sáng naycôvẫn cho là vậy, xế chiều hôm đó từ các đồng nghiệp khác màcôbiết được, Nghiêm Túc - chủ tịch tập đoàn Thâm Lam vừa xuất ngoại trở về. Chẳng trách liên tiếp mấy ngày naykhôngthấyanhxuấthiện, hóa ra là ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.

Biết được tin tức này tâm trạng Phương Châm liền chùng xuống, còn tưởng rằng đối phươngđãnghĩ thông suốt buông thacô,khôngnghĩ tới...

Quả nhiêncôđãvui mừng quá sớm.

Phương Châm yên lặng bắt tay vào làm việc, thỉnh thoảng nghe được các đồng nghiệp thảo luận mọisựtích về Nghiêm Túc. Từ ngoại hình cho tới sở

thích cá nhân, lại từ bối cảnh xuất thân cho tới chuyện tình cảm, cuối cùng có người nghi ngờnói: "Cáccôcó cảm thấy kỳ quái haykhông, chủ tịch của chúng ta giống như chưa bao giờ có bạngáivậy. Cáccôcó ai từng thấy quaanhở chungmộtchỗ vớicôgáinào bao giờ chưa?”

Nghenóivậy Phương Châm hơi hồi hộpmộtchút, theo bản năng liền dựng thẳng lỗ tai. Mọi người đều có máu tám chuyện,côcũngkhôngngoại lệ.

Liền nghe bọn họ nhao nhaonói: "Đúng làkhôngcó, nghenóinhiều lần tham gia mấy bữa tiệcyêucầu phải dẫn theo bạngái, kết quả chủ tịch của chúng ta chỉđimộtmình."

"Chính là, tôi nghenóitrước giờ ngài ấykhôngqua lại với phụ nữ, thựcsựlà quá kỳ quái."

https://thuviensach.vn

"Cáccônóixem, ông chủ của chúng có phải haykhônglà cái đó?"

"Cái nào cơ?"

côđồng nghiệp của Phương Châm - người vừanóitới vấn đề này nhìn quanh bốn phía,nhẹgiọngnói: "Là Gay đó."

Lời này vừanóitất cả mọi người đều đồng loạt “Ồ”

lênmộttiếng,hiệntrường lập tức nổ tung: “ Sao có thể có chuyện đó được."

"Đùa gì thế, thời đại này đàn ông tốt toànđitìm đàn ông hết rồi, vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Tôi nghĩ đúng là vậy rồi. Tôi nhìn thấy chủ tịch cả ngày cùng thư ký Viên ở chungmộtchỗ, từ sáng đến tối hai người đều như hình với bóng.

Nghenóilần này xuất ngoại thư ký Viên cũngđitheo nữa."

"Ai,nóiđến thư ký Viênanhta đâu phải phụ nữ, chẳng lẽnói..."

Phương Châm càng nghe càng muốn cười, thựcsựsắpkhôngnhịn nổi.khôngnghĩ tới vào làm việc ở Thâm Lam còn có lợi ích này, liên quan tới Nghiêm Túc - người mà ai cũng phải kính trọng nhưng thông qua mấy lời tám chuyện của mấy vị đồng nghiệpthìlại thành chuyện cười thế giới.

Nếu sau này có cơ hội kể choanhta nghe,khôngbiết vẻ mặt củaanhtasẽtrông ra sao nữa.

Nhưng nghĩ kỹ lạimộtchút, vẫn làkhôngnên gặpanhta. Vừa nghĩ tới việc gặp mặt Nghiêm Túc khắp toàn thân đều tỏa ra khí thế bức người, Phương Châm liền bất giác rùng mình.

cônhanh chóng lắc lắc đầumộtcái, đưa ý tưởng này vứt xa ra khỏi đầu.

Sau đó từtrênđỉnh đầucônghe tiếng người hỏi: "Xin chào, tôi tới nhận lại bóp tiền."

https://thuviensach.vn

Phương Châm vừa ngẩng đầu, liền thấymộtngười đàn ông trẻ tuổi đứng ở

đó. Mới nhìn Phương Châm cảm thấy rất quen mặt, nhưng suy nghĩmộthồi cũngkhôngnhớ ra là ai. Người đàn ông kia vừa nhìn thấy Phương Châm cũng sửng sốtmộtchút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nét mặt, lặp lại vấn đề:" Ban nãyđidạothìtôi đánh rơi bóp tiền, nhân viên bảo tôi đến chỗ

này nhận lại, có thể giúp tôi kiểm tra lạimộtchútkhông? "

"Ơ! Vâng!anhđợi tôimộtchút!" Sau khi sững sờ hai giây Phương Châm liền bắt đầu giúp người ta tìm. Ở nơi này kỳ thực cáccôkhôngcó nhiệm vụ

giữ đồ bị thất lạc, thông thường đồ vật bị mấtsẽdo khu vực bảo an chịu trách nhiệm. Nhưng người bình thường khi nhặt được đồ vật gì đềusẽtheo thói quen giao tới nơi này, vì vậy lúc trước cáccôđều phải tốn công chuyển giao đồ vật đến khu bảo an.

Nhưng cứ như vậy khi người bị mất đồ tìm đến, cáccôlại phải liên hệ với khu bảo an,điđilại lại tốn nhiều thời gian. Vậy nên sau đó, cũngkhôngbiết từ lúc nào, đồ vật đưa tới đâythìliền giữ lại, đến khi có người đến nhậnsẽtrực tiếp đưa ra.

Dần dần như vậyđãtrở thành thói quen, cấptrêncòn cố ý đưa cho nhân viên ở khu vực này danh sách ký nhận, xem như đem công việc này triệt để

giao cho bộ phận tư vấn.

Phương Châm đứngmộtbên nghe người này miêu tả cụ thể đặc điểm bóp tiền,mộtbên ghi chép tra tìm hồ sơ.mộthồi bóp tiền cụ thể đặc thù,mộtbên phiên ghi chép tra tìm hồ sơ. Ở bên cạnh đó đám đồng nghiệpđangtụ

lạimộtchỗ tán gẫu thấy vậy cũng có vài người tới giả vờ giả vịt hỏi xem có chuyện gì, cũng có người tới giúp Phương Châm tìm chiếc bóp da.

Chuyện này cũngkhôngcó gì phiền phức, sau năm phútđãgiải quyết xong. Người kia sau khi nhận lại bóp tiền liền kiểm tra lại số tiền bên trong, pháthiệnvẫn còn đầy đủthìcảm ơn Phương Châm và mấycônhân viên khác https://thuviensach.vn

rồi xoay người rờiđi. Lúc rờiđianhcố ý nán lại nhìn kỹ đôi mắt của Phương Châm, ánh mắt kia quả thực khiến người ta có ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

Phương Châm càng cảm thấyđãtừng gặp qua người đàn ông này ở nơi nào.cônhìn theoanhta rời khỏi trung tâm bách hóa, kết quả lại nghe tiếng đồng nghiệpcôđứng bên cạnhnhẹnhàng “A” lênmộttiếng: "Sao ở đây vẫn còn sót tấm thẻ căn cước,khôngchừng là từ trong bóp tiền rơi ra, quên đưa choanhta rồi.”

Phương Châm quay đầu nhìn lại, ở trong chiếc hộp đựng bóp tiền khi nãy quả nhiên có tấm thẻ căn cước, khuôn mặttrênbức ảnhrõràng là người đàn ông khi nãy. Phương Châm nhìntrêntấm thẻ lại thấy tênanhta là Hứa Minh Lượng, cỗ cảm giác quen thuộc trong lòng lại càng dâng lên mãnh liệt.khôngsuy nghĩ nhiềucôlập tức cầm tấm thẻ căn cước chủ độngnói: “Tôi đuổi theoanhta, vẫn chưađixa đâu.”

nóixong Phương Châm liền chạy ra khỏi cửa, để lại mấy người đồng nghiệp đứng đónóithầm: "côta cũng nhiệt tìnhthật, quả nhiên là người mới, vừa có cơ hộiđãmuốn thểhiện. Người nàythậtkhôngđơn giản chút nào."

"Có thể từ công nhân làm vệ sinh nhảy một cáiđãlên làm ở vị trí này, đương nhiênkhôngđơn giản.”

Phương Châmkhôngnghe thấy mấy lờinóicủa bọn họ,mộtlòng chỉ cố

đuổi kịp Hứa Minh Lượng.côchạy ra cửa lớn của trung tâm, nhìn quanh quảng trường, pháthiệnHứa Minh Lượngđangđứng cáchcôkhoảng mười mấy mét, ngay lập tức kêu tênanhta rồi chạy tới.

Hứa Minh Lượng nghe được tiếng củacôthìdừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìncô. Phương Châm đưa thẻ căn cước choanhta: "Thẻ căn cước củaanh, lúc cất giữkhôngmay bị rơi ra, ban nãy quên đưa choanh.”

"À, cảm ơn." Hứa Minh Lượng nhận lấy thẻ căn cước xong liền muốnđi, thấy Phương Châm còn do dự địnhnóigì đó,anhlại hỏi: "Còn có chuyện https://thuviensach.vn

gìkhông? "

"Cái kia..." Phương Châm suy nghĩmộtchút: "Tôi cảm thấyanhnhìn rất quen, có phải trước đây chúng tađãtừng gặp nhau rồikhông?"

Vừa nghenóivậy sắc mặt Hứa Minh Lượng trở nên buồn bã, lông mày hơi nhíu lại.anhtỉ mỉ quan sát Phương Châm vài lần, giống nhưđangcố nhớ

lại gì đó. Phương Châm cũng nhân cơ hội nhìn kỹ người đàn ông này, cảm giác quen thuộc càng lúc càng trở nên sâu sắc, nhưng trước sau vẫnkhôngnhớrõđãgặpanhta ở đâu.

Hai người đứng đối diện ở quảng trường Thâm Lammộthồi lâu, cuối cùng Hứa Minh Lượng lắc lắc đầu, nhét bóp tiền vào trong túi áo: "thậtngại quá, tôi nghĩ chúng takhôngquen biết nhau."

nóixonganhxoay người rời khỏi, bước chân cũng gia tăng tốc độ.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 44-1: Điên cuồng theo đuổi (1)

Nghiêm Túcđitới hôm nayđãlà mười ngày, vẫnkhôngthấy xuấthiệntrước mặt Phương Châm.

Sau đó Phương Châm liền cảm giác mình có gì đókhôngđúng.rõràng nhìn thấyanhthìlúc nào cũng cảm thấy bất lực đồng thời khó chịu, nhưng khikhônggặpanhlại cảm thấy có chút … nhớ.

Trong thời gian này thư ký riêng của Nghiêm Túc, cũng chính là thư ký Viên từng được mấy đồng nghiệp nữ kia nhắc đến có tới tìmcômộtlần,nóilà Nghiêm tổng giao choanhviệc bồi thường lại cho Phương Châm chuyện xe đạp điện, hỏi Phương Châm có ý kiến gìkhông.

Lúc đóanhtanói: "Vốn là Nghiêm tổng muốn tôi trực tiếp mua rồi đưa tới chocô, nhưng tôi cảm thấy phương tiện nàykhôngan toàn chút nào, hoàn toànkhônghợp với phái nữ. Lỡ xảy ra chuyện gìthìtỉ lệ thương vong rất cao.”

Phương Châm ngồi đối diệnanh, trong phòng làm việc trừ bọn họ

rakhôngcó người khác. Phương Châm quan sát tỉ mỉmộthồi liền nhớ tới trong truyền thuyết này ngoài Nghiêm Túc còn "Cómộtchân" thư ký Viên, cảm thấy người này bề ngoài chính trực tin cậy,khônggiống như

cùngmộtdạng người với Nghiêm Túc.

Lúccônghĩ như vậy, đồng thời ở Mỹ Nghiêm Túckhôngnhịn được hắt hơimộtcái, còn tưởng sau khi bay tới đâythìbị cảm lạnh.

https://thuviensach.vn

Phương Châm cảm thấy Viên Mộcnóicó lý, liền tiếp nhận đề nghị này củaanh. Vốn làcômua xe điện vìđilàm ban đêm về khá thuận tiện,hiệntạicôchỉ làm ca ngày nên chỉ cầnđitàu điện ngầm, vừa thuận tiện lại an toàn.

Sau khi nghe Phương ChâmnóiViên Mộc trực tiếp móc ramộttờ chi phiếu đưa lên trước mặtcô: "Đây là tiền mua xe, tổng cộng bốn ngàn, tôi trực tiếp đưa tiền chocô, nếu sau nàycôđổi ý muốn muathìcó thể tự mìnhđichọn.”

"khôngcần, tiền này tôikhôngthể nhận."

"Xe củacôlà do Nghiêm tổng mới bị hỏng, mặc kệ giao tình giữacôvà Nghiêm tổng thế nào, chúng tôi vẫn nên bồi thường.”

"Nhưng số tiền này cũng hơi nhiều rồi,mộtchiếc xe điệnkhôngtốn ngần ấy tiền đâu.”

"Cái này là Nghiêm tổng bảo tôi đưa chocô, nếu nhưcôcảm thấy số tiền này quá nhiều, sau nàycôcó thể đem tiền dư đưa lại cho ngài ấy."

Thế là khi Phương Châm rời khỏi văn phòng của Viên Mộc, trong túi liền có thêm tờ chi phiếu bốn ngàn. Lúccôđóng cửa văn phòng quay lưngđira ngoài,khônghề nhìn thấy nụ cười thỏa mãntrêngương mặt của đối phương.

thậtra lúc đó Viên Mộcđangthầm nghĩ: "Lão Nghiêm, người làmanhem như tôi chỉ có thể giúp cậu đến mức này thôi!”

Phương Châm tuy cầm chi phiếutrêntay nhưng vốn dĩkhôngđịnh mua xe,khôngcòn cách nào khác, đành chờ đến khi Nghiêm Túc trở vềsẽtrả lại chi phiếu choanh. Tuy rằnghiệntạicôrất thiếu tiền, nhưng cũngkhôngđến mức tùy tiện nhận tiền của người khác. Chấp nhận lời đề nghị của Nghiêm Túc đến đây làm việcđãlà vi phạm nguyên tắc củacô, nếu như bây giờ lại nhận tiền củaanhthìquả thực lại càngkhôngthể.

https://thuviensach.vn

Nợ ân tình của người khác, đến cuối cùng chỉ có thể dùng ân tình để báo đáp lại. (câu này takhôngbiết edit sao cho hợp nữa, cảm thấykhôngđúng lắm 0.0)

Sau khi tan ca, Phương Châm đón tàu điện ngầm về nhà nhưng trong đầu chỉ nghĩ về việc tấm chi phiếu. Nghĩđinghĩ lại nghĩ tới mức thất thần, suýt chút bị lỡ trạm dừng. Vừa xuống tàu điện ngầmcôtheo dòng ngườiđivề lối ra, dọc theo con đường quen thuộc chậm rãi trở về nhà.

Đầu xuân nên trời thường tối rất sớm, chỉ mới sáu giờ rưỡi mà sắc trờiđãhoàn toàn tối sầm lại. Khi vừa mới xuống trạm tàu điện ngầm xung quanh có rất nhiều người, nhưngtrênđường về nhà mỗi lúc lại mỗi vắng, đến khi sắp về tới khu nhà trọ, xung quanh Phương Châmkhôngcó lấymộtbóng người, chỉ còn lại mỗi mìnhcô.

mộttrận gió đêm thổi tới, luồn vào cổ khiếncôthấy hơi lạnh,côkhôngkhỏi nắmthậtchặtcổ áo, bất giác chân bước cũng nhanh hơn.

Con đường này hàng ngàycôđiqua rất nhiều lần, trước giờ vẫnkhôngcảm thấy gì, nhưng mấy ngày nay mỗi lần tan làm về nhà đều cảm thấykhôngyên tâm.cômơ hồ cảm giác được có người theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại nhìnthìchẳng pháthiệnra người nào.

Phương Châm làmộtngười mẫn cảm, cuộc sống trong lao tù khiếncôtiếp xúc rất nhiều dạng người, thể loại hung ác nàocôcũng từng chứng kiến qua nên đối với an toàn của bản thâncôđặc biệt coi trọng. Nếu ban đầuthìcôcòn cho rằng mình bị ảo giác, nhưng liên tiếp mấy ngày naycôđều cảm thấy kì lạ, buộc lòngkhôngthểkhôngđề cao cảnh giác.

Trực giác của phụ nữ đặc biệt rất linh, Phương Châm tin tưởng phán đoán của mìnhkhôngsai. Mặc kệ người kia là bạn hay thù,hắnta cả ngày theo dõicônhư vậy nhất địnhkhôngcó mục đích tốt.

Ngộ nhỡhắn...

https://thuviensach.vn

Nghĩ tới đây Phương Châm lặng lẽ đưa túi xách ra phía trước, cẩn thận từng li từng tímộtkéo khóa kéo, thò tay tìm kiếm cây gậy chích điện. Đây là do lúccôcòn làm nhân viên vệ sinh ở Thâm Lam hay về muộn nên mua để

đề phòng, cũng chưa có dùng qua. Tối hôm naycôquyết địnhsẽthửmộtlần, xem có hiệu quả haykhông.

Mặc kệ là người kia trong tốicôở ngoài sáng,hắnsớm muộn cũngsẽra tay vớicô. Thay vì ngồi chờ chết chẳng bằng chủ động tấn công. Bình thường nhìn Phương Châm có vẻ rất nhu nhược, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại trở nên rất quyết đoán.côdùng sức nắmthậtchặt cây gậy chích điện trong tay, yên lặng tự cổ vũ chính mình.

Sau đócôhơi tăng tốc độ, chân bước nhanh về phía tòa nhà màcôở trọ.

Tòa nhà này cómộtcái khúc quanh,côvừađiđến chỗ ngoặt liền nhanh chóng nấp ngay dưới gốc cây đại thụ. Phương Châmđãnghĩ kỹ, lúc này nhìn thoáng qua có khoảng vài căn nhà bật đèn sáng, nếu như lát nữa gậy chích điệnkhôngkhống chế được người kia,côchỉ cân la to lên. Mấy người hàng xóm ở đâycôbiết rấtrõ, họ đều rất nhiệt tình.

Sau khi lên kế hoạch chu đáo, Phương Châm ép sát vào gốc cây đại thụ

chờ người kia tới. Trong khu nhà trọ đèn đường rất mờ,côlạikhôngdám ló đầu ra nhiều để nhìn, chỉ có thể thấp thoáng thấy đượcmộtbóng người cao tođangđivề phíacô, nhưng lạikhôngthể nhìn thấyrõhình dáng của người đó.

cômơ hồ cảm thấy người kia là đàn ông, trong lòng càng trở nên gấp gáp.

Rất sợ sức mạnh củahắnvượt xacôsẽdễ dàng đưacôvào thế yếu.

Sợhắnnhìn thấy mình,côrụt đầu lại,côgắng hítmộthơithậtsâu ổn định lại tinh thần. Khicôvừa định ló đầu ra lần nữa, phía sau bỗng có người khe khẽ

vỗ bờ vai củacô. Phương Châm lúc này hoàn toàn căng thẳngkhôngchút suy nghĩ lập tức sau người lại, gậy chích điện trong tay hướng về phái đối phương đâm thẳng tới.

https://thuviensach.vn

Trong đêm tốiâmthanh "Đùng" "Đùng" tóe lửa nghe đặc biệtrõràng, Phương Châm cũng đùng đùng run rẩy theo. Lúccôđâm gậy chích điện vẫn chưa đâm trúng đối phương, nhưngrõràng đối phương cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanhhắnđãlấy lại bình tĩnh.

Sau đó rất nhanh tay của Phương Châm bị nắm lại, đầu óc thậm chíkhôngkịp suy nghĩ gì nữa,côvung chân đá lênmộtcái.cômang ủng da, nặng nề đá vàomộtnơi nào đó, cảm giác được chỗ đó hơi mềm mềm, hẳn làđãđá trúng vị trí “nào đó”trênngườihắnrồi.

Sau cú đá này,trêntaycôsức mạnhkhôngnhữngkhônggiảm bớt, trái lại bị

nắm càng chặt hơn. Phương Châm bị đau kêu lênmộttiếng, trong nháy mắtđãbị đối phương trực tiếp ôm trọn vào lòng.

Nghiêm Túc ởtrênđỉnh đầu củacônghiến răng nghiến lợinói: “anhcòn chưa có la đau, em la cái gì?” "

mộthơi thở quen thuộc phả vào mặt, cái ôm ấm áp như muốn đem người khác hòa tan ra. Phương Châm bị Nghiêm Túc ôm sát vào lồng ngực chớp chớp mắt, ý thức được lần này mìnhđãphạm sai lầm.

Cây gậy chích điện trong tay dễ dàng bị đối phương đoạt lại. Nghiêm Túc ôm chặt Phương Châm, khổ sở cắn răng nhịn đau chậm rãi hít vào thở

ra hai cái, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại. Người phụ nữ này có phải từng tập qua Taekwondokhông? Làm thế nào có thể tàn nhẫn đá chuẩn như

vậy, lỡ nhưanhbị tuyệt tử tuyệt tônthìcôtính thế nào hả?

Phương Châm nghĩ vừa nãycôđáanhmộtcái, lại thấy vẻ mặtanhđau đớn mà hít khí,khôngkhỏi quan tâmnói: "anhsao rồi, có đau lắmkhông?"

"khôngbiết, dìuanhlên lầu kiểm tramộtchút.anhnóicho em biết, nếu như

bị hỏngthìem nhất định phải phụ trách!”

https://thuviensach.vn

Phương Châm nghĩ thầmcôlàm sao có thể phụ trách,côcũngkhôngcó cái vật đó, mà nếu có cũng đâu thể cắt mà gắn lên ngườianhđược. (==”) Nhổ nước bọt nhổ nước bọt. Lắc lắc đầu, Phương Châm cố

gắngkhôngnghĩ lung tung nữa. Phương Châm cảm thấy có lỗi, chủ động đỡ

Nghiêm Túc lên lầu. Nghiêm Túckhôngđinhanh được, Phương Châm có chút lo sợ,khônglẽcôthậtsựđạp hỏng “nó” rồi sao.

Sau khi vào nhà Phương Châm định dìu Nghiêm Túc ngồi lên ghế sofa, nhưnganhkhoát taymộtcáinói: “khôngcần, em dìuanhlên giường nằmđi, nhân tiện giúpanhkiểm tramộtchút.”Vào nhà phía sau châm xin mời Nghiêm Túc tọa sô pha, Nghiêm Túc nhưng khoát taymộtcáinói:

"khôngcần, em đơn giản dìu tađitrêngiường, thuận tiện thay ta hảo hảo kiểm tramộtchút."

"Kiểm tra? Làm sao kiểm tra?"

"Đương nhiên là chậm rãi cởi quần ra kiểm tra. Từ hình dáng đến chức năng tất cả đều phải kiểm tra kỹ. Vừa nãy em dùng bao nhiêu sức lực đáanhmộtcái chắc em cũng biếtrõ, có thểkhôngkiểm tra sao?

Chuyện này quảthậtchính là bị vô lại quấn lấy mà.(câu này ta để

nguyên,khôngbiết chỉnh ntn)

Phương Châmkhôngnhịn được mắt trợn trừng lên. Bình tĩnh xem xét lại.

Cú đá hồi nãy củacôxác thựckhôngnhẹ, khi còn ở tùcôcũng được dạy chomộtít chiêu, cũng coi như đạt tới mức “Danh sư” chân truyền. Nhưng nếunóilà món đồ kia của Nghiêm Túc bịcôđạp hỏngcôthựcsựkhôngtin.

Nhìn dáng vẻ và sắc mặt củaanhhiệntại rất bình thường,mộthồi nữa khẳng địnhsẽkhôngsao chứ đừngnóiđến là vết thương trí mạng.

Nghĩ vậycôliền bĩu môi: "khôngcần kiểm tra nữa, tôi đảm bảoanhkhôngbị sao cả?"

https://thuviensach.vn

"Làm sao em biết được? Dựa vào đâu, chỉ cần dựa vào hai con mắtnhỏcủa em sao? Đừngnóivớianhlà em có khả năng nhìn xuyên thấu,anhmặc quần mà em cũng có thể nhìnrõmồnmột."

Mặt Phương Châm đỏ lên, trong đầu bắt đầu mường tượng đến hình ảnh của “vật kia”.côquay đầu sangmộtbên, cau màynói: "Thấyanhnóichuyện vẫn còn lớn tiếng như vậy, khẳng địnhkhôngcó vấn đề gì đâu.

Nếuanhkhôngyên tâmthìcứ đến bệnh viện kiểm tra, mọi chi phí tôisẽchịu trách nhiệm.”

"Em bảoanhnóivới bác sĩ thế nào đây?nóilàanhbị người phụ nữanhthích đámộtđá, chỉ vìanhbịcôấy nhầm thành kẻ háo sắc sao?”

"Tôikhôngcó nhầmanhthành kẻ háo sắc." Phương Châmnhỏgiọng thầmthìhai câu, đột nhiênnóisang chuyện khác: “Mà tại saoanhlại ở đây, chẳng phảiđangxuất ngoại sao?”

"Về rồi, mọi chuyện đều ổn, vừa mới đáp máy bayđãđến đây tìm em.anhcòn chưa kịp gọi điện cho luật sư Khúc hỏi về tình hình của Phương Pháp nữa.”

nóiđến đây hai mắt Phương Châm sáng lên,trênmặt nở ra nụ cười:

"khôngcó vấn đề gì lớn, luật sư Khúcđãgặp Phương Pháp. Chỉ cần chờ qua mấy tháng để mở phiên tòa là được. Luật sư Khúc cũng giúp Phương Pháp xin giấy đảm bảo trong thời gian chờ xét xử,hiệntại nó được thả về nhà rồi.

Luật sư Khúcnóikhả năng được hưởng án treo rất lớn.”

Nhìn thấy Phương Châm cao hứng như thế, Nghiêm Túc cảm thấy rất ấm áp. Việc Phương Phán được miễn án haykhônganhkhôngquan tâm, thậm chí đôi lúcanhcòn nghĩ nên để cho tên nhóc này vào tù chịu khổ vài ngày mới đáng. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt buồn phiền của Phương Châmanhlập tức mềm lòng, vẫn là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ củacôlà tốt nhất.

https://thuviensach.vn

Từnhỏđến lớncôđãchịu nhiều cực khổ, Nghiêm Túc thựcsựkhôngmuốn khiếncôbuồn thêm. Nếu việc Phương Pháp được miễn án có thể

làmcôvui,anhsẽcố gắng dốc hết khả năng để hoàn thành.

anhđưa tay sờ sờ gò má của Phương Châm, khẽ mỉm cười: "Em cảm thấy vui là tốt rồi, luật sư Khúc là người rất có năng lực, hoàn toàn có thể tin tưởng vào lờinóicủaanhta.”

Nghiêm Túcnhẹnhàng mơn trớn làn da của Phương Châm, khiếncôcảm thấy ngứa.cônhanh chóng lùi về saumộtbước, lúng túngnói: "anhngồiđi, tôi pha trà choanh.”

"khôngcần,anhkhôngmuốn uống trà."

"Vậyanhmuốn ăn gìkhông, tôi vẫn còn chưa nấu cơm?”

"khôngsao, chỉ cần nhìn thấy emthìăn uống cũngkhôngquan trọng nữa.”

Phương Châm đột nhiên cảm thấy căn phòng trọ này củacôcó chútkhôngthích hợp lắm. Quánhỏ, hai người đứng mặt đối mặt trongmộtkhônggiannhỏhẹp như thế, bất kể như thế nào cũng trốnkhôngthoát được.

Ánh mắt của Nghiêm Túc nóng bỏng đến mức như muốn đemcônung chảy ra.anhcứ như vậy yên lặng nhìn Phương Châm,mộthồi lâu sau mới hỏi: “Lâu ngàykhônggặp, có nhớanhkhông?”

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 44-2: Điên cuồng theo đuổi (2)

Edit: Uki

Phương Châm gật đầunói: "Nhớ." Sau đócôtừ trong túi lấy ra tấm chi phiếu kia, đưa tới trước mặt Nghiêm Túc.”

"Tôi vẫn luôn muốn trả lại choanh. Đây là do thư ký Viên đưa cho tôi, bảo là tiền mua xe điện.hiệntại tôi ngày nào cũngđilàm bằng tàu điện ngầm nênkhôngcần mua nữa.”

Nghiêm Túc nhận tờ chi phiếu kia nhìn kĩmộtlượt, mệnh giá bốn ngàn đồng, chính là trước khi xuất ngoạianhđãnhờ Viên Mộc làm chuyện này.anhcầm mảnh giấy trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào mặt số, mí mắt hơi nhíu lại quét qua Phương Châm, đột nhiên rất muốn cầm tờ chi phiếu này đánh vào đầucô.

Ấu trĩ!côcho rằng chỉ cần trả lại tiền choanhthìmọi chuyệnđãgiải quyết xong sao? Ainóivậy.

anhlại nhìn tấm chi phiếu kiamộtchút,khôngcó cùng Phương Châm đẩy tới đẩy lui, trực tiếp nhét vào trong túi. Sau đóanhnóitiếp: “Em thử giải thích xem, làm sao lại có thể “xuống chân” vớianhnặng như

vậy,anhthựcsựkhônghiểu nổi.”

Phương Châm ngay lập tức trở nên lúng túng: "Tôi tưởnganhlà tên theo dõi tôi.”

"Có người theo dõi em? "

https://thuviensach.vn

"Ừm." Phương Châm gật đầu, kểrõhết những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua rồinóitiếp: “Tuy rằngkhôngpháthiệnra người nào cả nhưng tôi khẳng định cóđangtheo dõi tôi. Vì vậy nên tôi mới cố tình mua gậy chích điện, vốn là để đề phòng người kia,khôngnghĩ tới…”

Nghiêm Túc đứng trong phòng nhìn kỹ xung quanh, suy nghĩmộtlát liền kéo tay Phương Châm: “Vậy trước tiên đừng ở đây nữa, chuyển sang nơi khácđi. Ngoại trừ nơi này em còn chỗ nào khác đểđikhông?”

Phương Châm suy nghĩhiệntại chỉ có thể về nhà. Mấy ngày trướccôvốn định sắp xếp về nhà ởmộtthời gian, nhân tiện chăm sóc cho bacô. Nhưng vết thương của bacôđãsớmkhôngcòn gì đáng lo, em traicôcũngđãđược miễn giam để chờ đến ngày ra tòa, vì vậycôcũngkhôngđể ý đến ba mẹ nữa mà vẫn tiếp tục ở lại phòng trọ.

côcảm thấy ởmộtmình rất tốt, tự do tự tại với cũngkhôngquá mệt mỏi, nếu như ở nhà chăm sóc bacôthìkhôngnói,khôngchừng đến đứa em trai lớn xác cũng phải nhờ đến taycôchăm lo mới được. Phương Châmhiệntại cũngkhôngcòn ngờ nghệch như trước, lần này em trai xảy ra chuyệncôđãđem hết tiền tiết kiệm cộng với số tiền mượn từ bạn bè để giải quyết.côtự nhận mìnhđãhoàn thành tốt nghĩa vụ củamộtngười chị, còn những chuyện kháccôquyết địnhsẽkhôngtham dự vào.

Huống chi phòng trọ màcôđangở cách Thâm Lamkhôngxa lắm,đilàm cũng thuận tiện, đáp tàu điện ngầm rất nhanhđãđến nơi. Phương Châm dựa vào lý do này nên vẫn ở lại phòng trọ,khôngnghĩ tới mới chuyển vềkhôngbao lâu lại bị người ta theo dõi. đếnkhôngbao lâu cũng làm người ta nhìn chằm chằm. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại thực khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Đối mặt với câu hỏi của Nghiêm Túccôchỉ biết lắc đầu: "khôngcó, trước giờ tôi vẫn ở chỗ này. Tôikhôngmuốn đến làm phiền bạn bè tôi, hỏi mượn https://thuviensach.vn

tiền của họ tôiđãthấy ngại rồi. Dù sao họ còn có giá đình, cuộc sống riêng tư của họ nữa.”

Phương Châm vừanóivừa giãy dụa, cố rút bàn tay mìnhđangbị Nghiêm Túc nắm chặt ra. Kết quả thử mấy lần đều vô dụng, ngược lại còn bị

Nghiêm Túc cười nhạo: “Cố gắng vô ích. Trừ khianhbuống em rathìem còn lâu mới thoát được. Thay vì ở chỗ này phân cao thấp vớianh, chẳng bằng mau nghĩ biện pháp bảo vệ chính mìnhđi.anhhỏi em, người kia bắt đầu theo dõi em từ khi nào, có phải vừa từ Thâm Lam trở về nhàđãbị theo dõikhông?"

"Hình nhưkhôngphải. Tôi bắt đầu bị người khác bám theo từ lúc nào quảthậttôi cũngkhôngrõlắm, tôi chỉ mới pháthiệnra mấy ngày gần đây thôi.

Trong ấn tượng của tôithìngười đó giống như đợi tôi về đến gần khu nhà trọthìngười đó mớiđitheo. Lúc ở tàu điện ngầm tôi cũngkhôngcó để ý. Khi đó có quá nhiều người, tôi cũngkhôngdễ dàng nhận ra được.”

"nóinhư vậy người này ở rất gần đây, hoặc là vẫn thường xuyên ở gần đây để chờ em.hắnta biết em ở đây, vì vậy mới cố gắng theo đuôi em về

nhà. Nghe chừng có lẽkhôngphải bọn cướp giật lưu manh bình thường. Em có từng nhìn thấy mặt người đó chưa? "

"khôngcó. Ngay cả bóng người củahắntôi cũng chưa từng thấy qua. Tôi chỉ là dựa vào cảm giác thôi, cảm thấy sau lưng lúc nào cũng có cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mỗi lần tôi quay đầu lạithìhoàn toànkhôngpháthiệnra gì cả.”

Nghiêm Túc cẩn thận suy nghĩmộtchút, vỗ vỗ vai Phương Châm: "Xem chừng là thấy sắc nổi lòng tham. Trước hết em đừng nên ở đây nữa,anhgiúp em tìmmộtchỗ để ở tạm trướcđã. Dù sao đây cũng là nhà trọ thôi, hay em cứ thanh toán với chủ nhà rồi chuyển chỗ ở khác luônmộtthể."

https://thuviensach.vn

Lúcnóilời này Nghiêm Túc cũng đồng thời suy nghĩ tớimộtchuyện khác.

Tuy rằnghiệntạikhôngcó bất kỳ chứng cớ nàonóiviệc Phương Châm bị theo dõi cùng với việc mấy tháng trướccôbị đẩy xuống cầu thang ở bệnh viện có liên hệ với nhau. Nhưng Nghiêm Túc lại đặc biệt cảm thấy hai chuyện này ít nhiều cũng có chút quan hệ.

Người lần trước đẩy Phương Châm xuống lầuanhvẫn chưa tìm ra được, tình hình lúc đó quá hỗn loạn, Phương Châmkhôngnhìnrõhình dáng củahắn,anhcũng chỉ nhìn thấy bóng lưng. Nếu như có thể đểanhnhìn thấyhắnmộtlần nữa chưa biết chừng có thể nhận ra được, nhưnghiệntại việc này thựcsựquá khó khăn,khôngkhác gì là mò kim đáy biển.

Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, dù cho tên kia chỉ làmộttên lưu manh,anhcũngkhôngthể chủ quan. Ngộ nhỡhắnlàm tổn hại gì đến Phương Châm,anhquả thựckhôngdám tưởng tượng chínhanhsẽtrở nên thế nào nữa.

Vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nghiêm Túc chưa từng có ý muốn bảo vệ người phụ nữ nào mãnh liệt như vậy, Phương Châm chính là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất.

Nhưng đối với việc chuyển nhà gấp như vậy Phương Châm cảm thấy có chút do dự: "Tôi nghĩkhôngcần phải chuyểnđiđâu, chắc chúng tađangchuyện bé xé ra to thôi.”

"Làmộtngười phụ nữ, bất cứ lúc nào em cũng nên đặt an toàn của bản thân lêntrênhết.hiệntại em thấy mình chưa xảy ra chuyện gì nênnóiviệc chuyển nhà phiền phức. Sao emkhôngsuy nghĩmộtchút, nếu như hôm naykhôngphải làanhmà tên đó đến tìm em, em dám khẳng định chỉ

vớimộtcây gậy chích điện cỏn con kia làđãkhống chế đượchắnsao? Lỡ

nhưkhônglàm gì đượchắnmà còn bịhắnchích điện ngược lại rồi ngấtđi, hậu quảanhkhôngcầnnóichắc em cũng biết. Phương Châm, tuy rằng xã hộihiệnnay việc giữ gìn trinh tiết với phụ nữđãkhôngcòn quá quan trọng nữa, quan hệ trước khi kết hôn cũng là việc rất bình thường. Nhưng việc https://thuviensach.vn

em tự nguyện cùng với người mình thích so với việc bị cưỡng ép để phát sinh loại quan hệ đó, hậu quả hoàn toànkhônggiống nhau. Em nên hiểurõđiều đó.”

Phương Châm đương nhiên hiểu, thậmcôcàng hiểurõcảm giác này hơn ai hết. Bởi thời gian khicôngồi tù có quen đượcmộtngười bạn.côấy bị người ta chuốc thuốc mê dẫn tới phát sinh quan hệ nam nữ, sau đó kẻ gây ra chuyện này lạinóilà do đôi bênanhtình em nguyện.côgáiđókhôngchịu được việc bị

những người xung quanh dùng ánh mắt khinh thường chỉ trích mình, người đàn ông đóthìlại giống như mọi việc xảy ra đềukhôngliên quan tới mình, nêncôđãtìm cơ hội giết chếthắn.

Cho nênnóixảy ra mấy chuyện đó người lãnh hậu quả nặng nề nhất phẫn là phụ nữ, vừa bị tổn hại thể xác mà tinh thần lúc nào cũng bị người khác chỉ trỏ, khinh thường. Phương Châm nhớ tới tình trạng củacôbạn mình ở

trong tù,thậttâm cảm thấy tội nghiệp thay chocô.côhoàn toànkhôngcó vấn đề gì về tâm lý, đầu hoàn hết sức tỉnh táo, nhưng dù sao muốn quênđicơn ác mộng ngày hôm đó, chẳng khác nào làđangtra tấncô.

Nghĩ tới trong lòng Phương Châm run lên,khôngkhỏi thay đổi thái độ:

"Tôi biếtanhcó ý tốt, nhưng tôi..."

"Em lo lắng chuyện tiền bạc? Phương Châm, làm ngườithìvẫn nên rộng lượngmộtchút,khôngnên vìmộtchút việcnhỏkhôngđáng kể mà làm ảnh hưởng đến những việc quan trọng hơn. Vấn đề em cần quan tâm bây giờkhôngphải là chuyện tiền bạc, mà làsựan toàn của em.” Nghiêm Túc vừanóixongđãrút ra trong túi tờ chi chiếu bốn ngàn khi nãy: “hiệntại em cứ

cầm số tiền này, đừng có mà đem trả lạianh. Vốn làanhlàm hỏng xe em, em hoàn toàn có lý do để nhận. Mặt khác mọi việc ở đâyanhsẽxử lý thay em, hôm nay trước hết em cứ theoanhđikhỏi đây, đồ đạc từ từ thu dọn sau, đem theomộtcái valinhỏlà được. Đợi đến lúc tìm được nhà trọ thích hợpthìchuyển hết sang. Gia đình emhiệntại đều domộtmình em chống đỡ, https://thuviensach.vn

nếu như em xảy ra chuyện gìthìem trai em biết làm sao bây giờ, còn có ba mẹ em nữa?”

Nghiêm Túc trước giờ vẫn rất tự tin với khả năng thuyết phục người khác của mình, vừanóihai ba câuđãnóitrúng điểm yếu của Phương Châm.

Phương Châm dù có oán giận ba mẹ mình thế nàođinữa cũngkhôngthểkhôngquan tâm bọn họ, tình thân quả thực vốn luôn là nhược điểm củacô.

Saumộthồi do dựcôvẫn là tiếp nhận tấm chi phiếu kia. Chỉ có điều Nghiêm Túc cứ luôn miệngnóixe đạp điện củacôlà doanhva hỏng, nhưng đến cùngcôvẫnkhôngnhớ ra hôm đóđãxảy ra chuyện gì.côchỉ nhớ đèn xe của Nghiêm Túc chiếu thẳng vào làmcôchói mắt, đến khicôchưa kịp phản ứngthìcả người và xe đềuđãngã xuống đường.

cônhớkhônglầm hình như xe của Nghiêm Túc lúc đó vẫn chưa đụng trúngcô. Xe củacôsỡ dĩ bị hỏng cũng là docôbị chói mắtkhôngthấy đường nên mới ngã xuống. Nhưngcôbiết nếu đem vấn đề này ra hỏi lạianh, khẳng địnhsẽlại bịanhmắng chomộttrận, cho nên cũngkhôngnhắc tới nữa, mang theomộttia bất an nhận lấy tấm chi phiếu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trong lúc chờ đợi, Nghiêm Túc ngồitrênsofa mở tạp chí ra đọc. Phương Châm lấy trong tủ ra vài bộ quần áo, gấp gọn rồi bỏ vào trong vali, tiếp đến lại vào phòng tắm thu dọn đồ dùng cá nhân như bàn chải, khăn mặt,… Đợi đến lúccôchuẩn bị xongđãlà nửa tiếng sau,cônhìn lại căn phòng của mìnhmộtlượt cảm thấykhôngcòn vật gì quan trọng, cũngkhôngđịnhsẽmang thêm cái gì.

Giờ chỉ còn thiếu chén bát, xoong,nồi,… Haiz, mấy ngày này chắc phải mua dùng tạm rồi.

Nghiêm Túc từ nãy giờ vẫnđangđọc tạp chí, nhưng thực ra ánh mắtanhcũngkhôngrời khỏi người Phương Châmmộtgiây nào. Nhìn dáng vẻ

https://thuviensach.vn

củacôđitớiđilui ở trong phòng,anhliền cảm thấy ấm áp. Có cảm giác nhưanhđangnhìn vợ mình dọn dẹp nhà cửa vậy, đây, cái cảm giác này, gọi là “Nhà” sao?

Trước giờ Nghiêm Túc vẫn luôn khát vọng được trải qua cái cảm giác này. Đáng tiếc ba mẹanhlạikhôngthể choanh, bà nội cũngkhôngthể

choanhđược.anhđãtừng cho rằng đời nàysẽkhôngcó ai đem lại cảm giác này choanh,khôngnghĩ tới quanhđiquẩn lại, lại gặp được Phương Châm.

côlà ngườiđãđáp ứng được hết những hy vọng, ước mơ củaanh, vì lẽ đó bằng bất cứ giá nàoanhnhất định phải giữ chặtcôcho bằng được.

Phương Châm thu dọn đồ đạc hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nhét đầy valy. Sau đócôđitới bên cạnh Nghiêm Túc, vỗ vỗ vào cuốn tạp chíanhđangđọc: "Tôi xong rồi, bây giờđichưa?"

Nghiêm Túc đóng tạp chí lại, nhưngkhôngvội đứng dậy: "Cẩn thận kiểm tra lại xem đồ nào nên đem theo còn cái nàykhôngcần đem theo, mấy đồ

dùng thiết yếu đều phải mang theo.anhkhôngcó ý địnhsẽđưa em trở lại chỗ

này lấy đồ nữa đâu. Hai ngày nữa khi tìm được nhà trọ thích hợpanhsẽcho người đến thu dọn đồ đạc, emkhôngnên xuấthiệnở chỗ này nữa, tránh để

người kia “chó cùng rứt giậu” làm em bị thương.

Nghenóinhư thế Phương Châm sững sờ: "anhcho người tới thu dọn?"

"Đúng, cho nên mấy vật dụng riêng tư em tốt nhất mang theo hếtđi.nóithí dụ như..."nóitới đây hai mắt Nghiêm Túc đảo quanh ngực của Phương Châm, sau khi nhìn mấy lần lại di chuyển xuống phía dưới eocô.

Phương Châm lập tức phản ứng lại, thuận tay cầm lấy cuốn tạp chí ném vào đầu Nghiêm Túc. Nghiêm Túc nhanh tay lẹ mắt bắt được, cười gian:

“Được rồi, luận về thể lực emkhôngphải là đối thủ củaanh, dù cho có đấu bao nhiêu lầnđinữa cũng vậy thôi. Mọi thứ em đềuđãchuẩn bị đầy đủ rồi đúngkhông?”

https://thuviensach.vn

"Ừm, nhiêu đây cũng tạm đủ rồi."

Phương Châm kéo valiđira khỏi phòng, vừa định đóng cửa lạithìsực nhớ

ra gì đó, thả vali xuống rồi lạiđivào phòng.côđithẳng tới bàn đọc sách, lấy từ trong ngăn kéo cao nhấtmộtđồ vật rồiđira.

Khicôđến bên cạnh Nghiêm Túc, trong tay có thêmmộtchiếc hộp nhung sẫm màu.

"Đó là gì vậy?" Nghiêm Túc hỏi.

"Nhẫn, nhẫn cầu hôn của La Thế cho tôi." Phương Châm đáp.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 45-1: Bao dưỡng (1)

Bởi vì chiếc nhẫn kia, suốt dọc đường cả hai người Phương Châm và Nghiêm Túc đều giữ im lặng.

Xeđimộtmạch về con đường phía Bắc, cuối cùng dừng lại ởmộtcăn nhà.

Nghiêm Túc dẫn Phương Châm lên lầu, vừađivừanói: "Chỗ này chỉ có 2

gian phòng, là nhà của bạnanh, trước tiên em ở tạm đâyđi. Nếu như cảm thấy thoải máithìở, nếukhôngthìanhlại cho người tìm căn nhà khác."

Phương Châm theoanhlên lầu nhìn khắp căn nhà, cảm thấy làm sao cũngkhôngthể thoải mái được.

Căn nhà nàytrêndanh nghĩanóichỉ có 2 gian phòng, nhưngkhônggian bên trong so với biệt thự có khi còn lớn hơn. Lầutrênlầu dưới gộp lại ít nhất cũng có đến 5, 6 phòng. Có điều chỉ có hai căn phòng là có giường ngủ nên Nghiêm Túc mới thuận miệng gọi là “có 2 gian phòng”.

Phương Châm biếtrõ, cái gì mà nhà của bạn, chỉ làanhnóithế thôi, đây đích thực là nhà của Nghiêm Túc. Hơn nữa gia đinhanhcòn chưa biết có cho phépcôở haykhông.côlàm sao có thể thoải mái mà ở đây được?

cônợanhcàng lúc càng nhiều, đến cùng làm sao mới có thể trả hết?

Nên khi vừa mới bước vào nhà, Phương Châm làm bộ vô tìnhnóimộtcâu:

“Nhà lớn như vậy tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi ở nhànhỏquen rồi.”

"Nếu như em cảm thấy ngôi nhà này quá lớn,anhkhôngngại tới đây làm vệ sĩ cho em.”

https://thuviensach.vn

Đối với lời châm chọc của Nghiêm Túc, Phương Châm nhíu mày.côchưa kịp mở miệngthìNghiêm Túc lạinói: "Khu vực này hệ thống an ninh rất tốt, lát nữaanhdẫn em tới khu vực bảo an nhận diện khuôn mặt, sau đó cứ tự do ra vào khu vực này, ngườikhôngliên quan họsẽkhôngcho vào, tương đối an toàn. Còn về tiền thuê nhà emkhôngcần để ý, căn nhà này vốn cũngđangđểkhông, em tới đây ở tiện thể coi như là giúp bạnanhtrông coi nó vậy.”

Lời này nghe có chút quen tai, lúc trướccôthuê căn phòng đơn kia Từ Mỹ

Nghi cũngnóigiống như vậy. Lúc đó Phương Châm cảm thấy mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng bây giờcôcũng pháthiệnra vài điểmkhôngthích hợp.côlàm sao mà vận may lại tốt đến thế, độngmộtchút là lại có ngườiđidu lịch hay công tác xa nhờcôtới đó ở nhân tiện trông nhà giúp họ.

Đột nhiêncôcảm thấy lúc trước việccôthuê được căn phòng đơn với giá thấp vậy chắc chắn có vấn đề.

Nghiêm Túc xách vali củacôđilên lầu: "trêntầng hai có hai căn phòng, em chọnmộtphòngđi. Trước hết khoan sắp đồ rađã, ngày mai còn phảiđilàm. Có cầnanhcho tài xế đến đón emkhông, như vậysẽan toàn hơn."

"khôngcần, tôikhôngmuốn mình nợanhnhiều quá. Tôi biếtrõngôi nhà này là củaanh, trước đóanhcòn sắp xếp việc làm cho tôi, nếu cứ tiếp tục như

vậythìtôikhôngcòn cách nào khác phải trờ về phòng trọ.”

Nghiêm Túc đứng ởtrênbậc thang, khẽ nhíu mày nhìn Phương Châm:

"Chuyện công việc emkhôngcần cảm kíchanh, vốn làanhnợ em. Còn ngôi nhà này em muốn nghĩ sao cũng được,khôngnên để tâm nhiều quá, cứ yên tâm ở lại đây, còn việc có cần tài xế đưa đón haykhôngem cứ từ từ suy nghĩ.”

Phương Châm bất đắc dĩ nở bụ cười.côthựcsựnóikhônglại người đàn ông này, mỗi lầnanhmở miệng là y như rằng chuyện vô lý đến mấy cũng trở nên https://thuviensach.vn

có lý đến mức làm cho người kháckhôngcách nào bắt bẻ được.

Sau khi lên lầu Phương Châm nhìnmộtlượt hai căn phòng sau đó quyết định chọn căn phòngnhỏhơn,côgiải thích: “nhỏhơnmộtchútthìcàng an toàn, phòng lớn quá dễ làm tôi thấy sợ.”

Nghiêm Túckhôngphản đối, thaycôxách vali vào trong phòng sau đó quan tâmnói: "Emđitắm trướcđi,anhđigọi đồ ăn, em muốn ăn gìkhôngđểanhgọi thêm?”

"khôngđâu. Cảm ơnanh."

"khôngcần khách sao." Nghiêm Túcnóixong xoay người ra ngoài, vừađitới cửaanhlại bồi thêmmộtcâu: "Nhẫn của La Thế cho emđãcất cẩn thận chưa?”

Phương Châmđangđánh giá cách bài trí của căn phòng, nghenóinhư thế

sửng sốt hai giây, lập tức cười nhạtnói: "đãcất cẩn thận."

"Ừm." Nghiêm Túckhôngnóithêm gì nữa, bước nhanh xuống lầu bấm sốtrênđiện thoại gọi đồ ăn. Gọi điện xong,anhcầm điện thoại ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng của Phương Châm. Tâm bệnh củacôđối với La Thế, nhất định phải tìm cơ hội chữa trị triệt để mới được.

Phương Châm tắm xong liền ra khỏi phòng,cônhìn xuống lầuthìthấytrênbàn ăn dành cho sáu ngườiđãđược xếp sẵn mười mấy cái đĩa.cônhìn sơ quathìthấy có rất nhiều đồ ăn, món Trung, món Tây kiểu nào cũng có, phòng ăn sáu ngườitrênbànđãxếp đặt mười mấy cái đĩa.côqua loa nhìnmộtchút đồ vật rất nhiều, kiểu Trung Quốc kiểu tây phương đều có, vừa nhìnđãthấy ngon miệng rồi.

Nghiêm Túcđangchuẩn bị bát đũa, thấycôđixuống liềnnói: “Mau tới đây ngồi, muốn uống chút gìkhông?”

https://thuviensach.vn

"khôngcần, ban nãytrênlầuđãuống nước rồi."

Thế là hai người ngồi xuống bắt đầu ăn. Nghiêm Túc vẫn còn nhớ tới chuyệncôbị người khác theo dõi, liền căn dặn Phương Châm: "Nếu cần thiết, mấy ngày này emkhôngcầnđilàm đâu, đợi đến khianhtra ra được người theo dõi em là ai rồi tính tiếp.”

"khôngcần, tôikhôngmuốn xin nghỉ, kẻo lại bị các đồng nghiệp khác dèm pha.”

"Sao thế? Bọn họ bàn tán gì em à?"

Phương Châmkhôngphản đối cười cười: "Cũng khó trách bọn họ. Lúc trước tôi đến Thâm Lam làm việc bọn họ ai cũng biết mặt tôi,mộtcông nhân làm vệ sinh thoătmộtcáiđãtrở thành công nhân viên ở Thâm Lam, đó chung quy cũng ảnh hưởng đến thể diện của bộ phận tư vấn, họ đương nhiên cảm thấy khó chịu. Điều này cũng rất bình thường, nếu là tôi gặp trường hợp tương tự cũngsẽgiống như bọn họ thôi.”

"anhvẫn cho là em so với nhưng người phụ nữ kháckhônggiống nhau."

"Có gì màkhônggiống nhau, phụ nữ chính là phụ nữ. Những người khác có tật xấuthìtôi cũng.anhlàm sao lại cảm thấy tôikhônggiống với họ?

"Lá gan của em rất lớn nha, chuyện cố ý giết người như vậykhôngphải người phụ nữ nào cũng làm được đâu."

Bây giờ quan hệ giữa Nghiêm Túc và Phương Châm so với trướcđãtốt hơn nhiều. Nghiêm Túc khinóilời này cho rằngcôsẽkhôngtức giận. Gỗ mục còn có thể nở hoa, huống chi là Phương Châm - người phụ nữ ngoài lạnh trong nóng này.anhvìcômà làm nhiều thứ như vậy, dù là tâm địa sắt đáthìít nhiều cũng phải có chút cảm động.

https://thuviensach.vn

Quả nhiên sau khianhvừa dứt lời, Phương Châm liền thannhẹmộttiếng.

Trầm mặcmộtlát rồi đột nhiên hỏi: "Năm đó …cái kia … có đaukhông?"

"Đau, đời này chưa từng đau như vậy."

"Chắc là nằm viện lâu lắm?"

"Ừm, phải nằmmộttháng. Bởi vì phải bỏđithận trái, nên thời gian khôi phục khá dài.”

Phương Châm ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nghiêm Túc. Đây là lần đầu tiêncônghe Nghiêm Túc chăm chúnóitới chuyện năm đócôđâm aanhmộtdao,khôngnghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như thế, hạianhphải bỏđimộtquả thận.

Đối với bộ dáng giật mình của Phương Châm Nghiêm Túc cũng có vẻ rất bình tĩnh: "mộtnhát dao đó em đâmanhthực là chuẩn,khôngđâm vào đâu lại đâm thủng thận trái. Bác sĩđãcố hết sức để chữa trị, nhưng kết quảkhôngthành, nếu còn giữ lại quả thận nàyanhcó thểsẽmất mạng, vì vậyđãdứt khoát làm phẫu thuật bỏ quả thận bên trái củaanh.”

Nghiêm Túcnóira thái độ rất bình thản nhưng Phương Châm nghe được lại cực kì khổ sở, trước đócôchưa từng vìmộtnhát dao đó mà thấy hối hận, dù cho hành động đóđãkhiếncôở trong tù năm năm chịu khổ. Nhưng ngay lúc này đâycôđangcảm thấy vô cùng hối hận. Hai tayđangbưng bát cơm củacôkhẽ run, bởi vìcôđangcố gắng giữ bình tĩnh nên cả ngườikhôngkhỏi bị

khó thở.

Nghiêm Túckhôngngờ tới chuyện nàysẽlàm Phương Châm phản ứng như

vậy, nhất thời có chútkhôngđành lòng.anhvươn tay ra, nắm chặt cánh tay tráiđangrun lên của Phương Châm,nhẹgiọngnói: "Được rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi."

"Xin lỗi."

https://thuviensach.vn

Nghenóinhư thế Nghiêm Túc bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn, đứng dậyđitới bên cạnh Phương Châm, yên lặng kéocôvào trong lòng ngực. Đầu Phương Châm kề sát vào lồng ngựcanh, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp quần áo trực tiếp truyền tớitrênda củaanh, khiến người takhôngkhỏi khí huyết sôi sùng sục như muốn chảy ngược lên.

Vốn làanhchỉ là muốn an ủi Phương Châmmộtlúc, ai dè hành động này dường nhưđãchâm lên ngọn lửa lớnâmỉ trong lònganhsuốt bao lâu nay.

Thân thể của Nghiêm Túc khẽ run lên,mộtluồng cảm giác mãnh liệt do khí huyếtđangsôi trào toàn bộ đều tập trung vào bộ phận nào đó ở nửa thân dưới củaanhmà đốt lên ngọn lửa.

Buổi tối đầu xuân trời se lạnh, nhiệt độ bên ngoài cũng xấp xỉ 0 độ, nhưng ngay lúc này Nghiêm Túc lại hy vọng cómộtchậu nước đá trực tiếp dội thẳng lên đầuanh. Tốt nhất là dội tắtđingọn lửađangcháy hừng hực củaanh.

Phương Châmmộtlòng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, vẫn chưa cảm nhận được thân thể Nghiêm Túc có gì khác lạ.côđangthậttâm cảm thấy khổ sở, vừa nghĩ tới việc Nghiêm Túc bởi vìcômà phải bỏđimộtquả thận,côthựcsựkhôngbiết mở miệngnóixin lỗi như thế nào mới tốt. Vừa nãy câu "Xin lỗi" là xuất phát từ tận đáy lòngcô,côbiết chỉnóibấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ.

"Tôikhôngbiết nênnóithế nào cả, năm năm qua tôi cảm thấy đặc biệt có lỗi vớianh."

"khôngcần cảm thấy có lỗi." Nghiêm Túcđangcố gắng nhẫn nhịn, cổ

họngđãtrở nên khàn khàn trả lời: “Nếuthậtsựem thấy có lỗi,thìđổi phương thức khác bù đắpanhđi.”

"Phương thức gì?” Đến lúc này Phương Châm mới mơ hồ cảm giác được có gì đókhôngđúng. Đầu củacôtựa vào lồng ngực của Nghiêm Túc, từ góc https://thuviensach.vn

độ này nhìn xuống, có thể thấy rấtrõtoàn bộ thân dưới của đối phương. Mặc dù làđangmặc quần, nhưngmộtbộ phận nào đótrênngười Nghiêm Túcđãrục rà rục rịch.

Phương Châm ở phương diện này cũngkhôngphải là đứa congáimới lớnkhôngbiết gì,côcũngđãtừng mang thai, tự nhiên biếtrõnếu “vật đó” của đàn ôngmộtkhi có phản ứngsẽđem lại hậu quả như thế nào.

Đến lúc này Phương Châm mới bắt đầu sợ sệt, giẫy giụa muốn thoát khỏi Nghiêm Túc. Dĩ nhiên Nghiêm Túc đời nào để chocôdễ dàng thoát ra,mộtđôi tay cường tráng đemcônhấnthậtchặt trong lồng ngực mình.

Hai tay Phương Châmkhôngnhịn được giẫy giụa lung tung,khôngcẩn thận liền quơ trúng vào vị trí kia. Chuyện này quảthậtso với việc đểanhuốngmộtliều thuốc kích dục còn mãnh liệt hơn. Thân thể Nghiêm Túc lập tức run lên,mộtdòng điện cực mạnh chạy khắp toàn thân rồi lại tập trung vềmộtchỗ.

Cảm giác này trước đâyanhchưa bao giờ trải qua,mộtgiây đóanhđầu óc trống rỗng, cố gắng gồng mình lên mớikhôngđểmộttiếng hừnhẹtừ trong cổ

họng ầm ầmđira.

anhdùng sức nắm lấy tay Phương Châm, cắn răng chịu đựng: "Đừng lộn xộn, em biết đàn ông đôi lúckhôngcó nhiều nhẫn nại đâu."

Phương Châm sợ hết hồn, lập tức đứng yên bất động. Nghiêm Túc nhân cơ hội hơi cúi người xuống, nhấc bổng cả ngườicôlên hướng phòng kháchđira. Quãng đườngđitới ghế sofa chỉ cách cómộtđoạn ngắn nhưng lại khiến Nghiêm Túc cảm giác rằng cả đời này chưa từng bị dày vò thống khổ

như vậy.

Năm năm trước bị Phương Châm đâmmộtdao đến thời điểm này kì thựckhôngđáng đểanhnhắc tới, nếukhôngphảianhcòn để ý cảm nhận của https://thuviensach.vn

Phương Châm,anhthậm chísẽkhôngđiđến sofa, trực tiếp đẩycôlên bàn ăn, liền sau đó cởi sạch quần áo của cả hai rồi dán ngườianhlên da thịt củacô.

anhnghe được chính mìnhđangkịch liệt lên tiếng reo hò:anhmuốn người phụ nữ này, muốn triệt để mọi thứ củacô, từ trái tim cho tới thân thểcôanhđều muốn chiếm lấy.

Phương Châm, chỉ có thể trở thành người phụ nữ củaanh.

Nghiêm Túc ngọn lửađangbùng lên trong lòng ôm Phương Châm đặttrênghế sofa, sau đó đè lên ngườicô, đôi môi liều mạng hạ xuống.

Khi cơ thể hai người vừa mới dán vào nhau, Nghiêm Túc cảm thấy cảm giác nóng rựctrênngười lập tức cũng được thỏa mãn ít nhiều. Phương Châm dù bất ngờ nhưng cũngkhôngcó giãy dụa, từ hai lần phản kháng trướcthìbây giờcôcàng hết sức phối hợp, thậm chí còn đáp trả lại nụ hôn của Nghiêm Túc.trênngười cảm giác nóng rực lập tức lui xuốngđirất nhiều. Phương Châm bất ngờ cũngkhôngcó làm sao giãy dụa, ởnhẹnhàng phản kháng hai lần sau khicôcàng hết sức phối hợp, thậm chí đối với Nghiêm Túc hôn làm ra đáp lại.

Phương Châm cũngkhôngbiết chính mìnhđangxảy ra chuyện gì,rõràng rất sợ Nghiêm Túcsẽlàm chuyện đó vớicô. Nhưng khi “nùng tình mật ý”

đếnthìcôlạikhôngthể cự tuyệt, thậm chí từ sâu trong lòng còn dấy lên cảm giác khao khát sâu sắc.

Trong lúc hoảng hốt Phương Châm đột nhiên ý thức được, chínhcôđãvô tìnhyêungười đàn ông này lúc nàokhônghay biết.

Nhưng là,côvẫnkhôngcó biện pháp cùnganhphát sinh quan hệ được.

Nhưnghiệntại

Nghiêm

Túc

vẫnđangđiên

cuồng

quấn

lấy

môicô,côcũngkhôngcó cách nào dừng lại được.

https://thuviensach.vn

Đến khi Nghiêm Túc vừa luyến tiếc rời bỏ bờ môi của Phương Châm, ngay lập tứccôđưa hai taykhôngcòn sức lực của mình đặt lên lồng ngực của Nghiêm Túc, thành khẩnnói: “Xin lỗi, tôikhôngdùng loại phương pháp đó bồi thườnganhđược. Tôikhôngthể …”Phương Châm nắm lấy cái này trống rỗng hướng về Nghiêm Túc cho thấy chính mình thái độ: "Xin lỗi,anhkhôngthể

dùng

loại

kia

phương

pháp

bồi

thường

em.anhkhôngđược..."

"khôngsao." Nghiêm Túc khẽ vén lọn tócđangrũ xuống củacô, trong mắt đều chứasựôn nhu, "hiệntại vẫn chưa phải lúc. Có điều ngay lúc nàyanhcần en giúpanhmộtchuyện?

"Giúpanh… chuyện gì cơ?"

Nghiêm Túc khẽ chau mày, ánh mắt lại có chút si mê.anhôm Phương Châm rồi trở mình, vị trí của hai người rất nhanhđãthay đổi. Vào lúc này Phương Châmđãnằm phíatrên, cả người dán chặttrênngườianh.

Sau đóanhlập tức cầm lấy tay Phương Châm, đặt lên vị trí của chính mìnhđangsắp nổ tung kia, cắn răngnói: “Thayanhtiết hỏa.”

*tiết hỏa là gì takhôngcầnnóichắc càng nàng cũng biếtrõ https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 45-2: Bao dưỡng (2)

Cả người Phương Châm nằm lên Nghiêm Túc, nghe bên tai truyền tới tiếng thở dốc trầm đục của đàn ông.

Chínhcôcũng liên tục thở gấp,rõràngkhôngcó làm chuyện kia, như thế

nào vẫn khiến người ta cảm thấy mệt a.

côrốt cuộc là sao vậy, chẳng lẽ quỷ nhập rồi?

Nghiêm Túc đưa rayêucầu như vậy,côkhôngphải là nên đứng dậy thẳng tay tặnghắnmộtcái tát sao?khôngthìcũng nên danh chính ngôn thuận mà cự

tuyệt mới đúng. Vậy màcôkhôngnhữngkhônglàmmộtcái nào mà còn ngoan ngoãn cởi quần, sau đó...

Lòng bàn tay có hơi dinh dính, Phương Châmthậtmuốn đập đầu tự tử cho quênđimà.

Nghiêm Túc lại thỏa mãn cười, sau đó vỗ vỗ lưngcô: "đitắm?"

Phương Châm bị vỗ giật mìnhmộtcái, sợ đến mức ngã từtrênngườihắnxuống, ngay cả nhìnhắnmộtcái cũngkhông, trực tiếp hướng căn phòngtrênlầu mà chạy.

Nhìn bóng lưng tuyệt trần củacô, Ngiêm Túc lại càng cười vui vẻ hơn.

Cái loại cảm giác chưa thỏa mãn còn vương vấn trong người, trải quamộtphen mạnh mẽ "tự thân vận động" phía sau, Ngiêm Túc càng thêm khẳng định chính mình tuyệt đốisẽkhôngbuông tha người phụ nữ này.

https://thuviensach.vn

Tay Phương Châm cómộtloại ma huyết, dù cái tay này từng hạihắnmấtmộtbên thận nhưng lại có thể khiến chohắnvô cùng sung sướng.

Như vậyhắnlàm sao mà buông được?

Phương Châm chạy về phòng lập tức khóa cửathậtchặt, tiếp theo thả

nước tràn bồn tắm, từ đầu đến chân ngâm trong nướcmộttiếng rồi mới ra ngoài.côkhôngdám xuống lầu lại tiếp tục đối mặt Nghiêm túc, chỉ có thể

sấy khô tóc rồi nằmtrêngường ngủmộtgiấc. Tiếc là đêm ấy nàng ngủ cực kỳkhôngngon, trong lúc ngủ mơ thấy trước mặt xuấthiệnhình ảnh trùng lặp, hình ảnhcôvà Nghiêm Túc dính chặt lấy nhau.

Sáng hôm sau Phương Châm chịu đựng cơn nhức đầu đứng lên, vội vội vàng vàng vậy mà vẫn là đến muộn. Nghe các đồng nghiệp ở sau lưngnhỏgiọng dị nghị nhưngcôvẫnkhônglên tiếng, như trước chỉmộtmực làm việc của mình.

Sáng nay khicôrời khỏi nhàthìNghiêm Túcđãđirồi, điều này làmcôcảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời, buổi trưa mọi người thay phiên nhauđiăn cơm, đến phiên Phương Châmđithìcôđangthu dọn đồ đạc, ngay lúc này lại nghe xung quanh có người phát ramộtchuỗi tiếng kinh hô.

Phương Châm ngước lên nhìn, chỉ thấy Nghiêm Túc vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằmcô.

"điăn cơm thôi."

Phương Châm tưởng chừngkhôngbiết chính mìnhđira cửa chính Thâm Lam bằng cách nào. Hàng loạt con mắt của đồng nghiệp đều dántrênngườicô, ngay cả chỗ khách hàng cũng cókhôngít người ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Tuy Nghiêm Túc là người khiêm tốn nhưng người biếthắnlại hoàn toàn có thừa, nữ đồng nghiệp của Phương Châm trong điện thoại di động đều có hình củahắn, rảnh rỗi liền lấy ra làm mục tiêu chọn chồng để chia sẻ thêm phần khoe khoang (nguyên văn là "vừa ởkhôngliền https://thuviensach.vn

lấy ra tới lấy chồng chia sẻ thêm khoe khoang" mình cũngkhôngbiết có edit đúngkhôngnữa T.T)

Họ vốn làđangsuy đoán lai lịch của Phương Châm, lần này suy đoán lập tức thấu đáo hoàn toàn. Chỉ là trước kia mọi người đoán chỗ dựa vững chắc kia cùng lắm là cấp bậc Thư kí Viên Mộc mà thôi. Theo lời người nào đó trong đám congáimànói: " Thư kí Viên nhìn trúng Phương Châm? Cũng quá uất ức a!”

Kết quảsựthậthiệnra trước mắt, là người khác bảo hộ Phương Châm, hơn nữa so với Viên Mộc càng làm cho người ta khó mà tiếp thu được. Nghiêm Thúc! Toàn bộ nhân viên nữ chưa kết hôn trong lòng coihắnlà bạch mã vương tử, cứ như vậy mà nhườngmột"bácgái"đãtừng làm lao côngđi.

Hôm ấy khi Phương Châmđirồi, các nhân viên nữ đềukhôngcòn lòng dạ

nào có thể tiếp tục làm việc, hậnkhôngthể cùng nhau lớn tiếng khóc lóc mới phải.

Phương Châm lúng túng theo Nghiêm Túc lên xe, ngồi vào trong xe liềnkhôngnhịn được mà oán trách: "Cần gì phải lên giọng phách lối như

vậy, người khácsẽcó định kiến với em."

" Lẽ nàohiệntại bọn họkhôngcó định kiến gì với em?"

Hôm trước nghe Phương Châmnóixong, luôn có cảm giáckhôngvui khi người phụ nữ củahắnbị người ta khi dễ. Nhân viên nữ thích xúm lại nhiều chuyệnhắnđãsớm biết, cảm thấykhôngảnh hưởng đến công việc nênkhôngtính toán. Nhưng cũngkhôngcó nghĩa là bọn họ có thểnóiđến người phụ nữ củahắnđược.

Thay vì để bọn họ cả ngày suy đoán Phương Châm được nhân vật tai to mặt lớn nào bao nuôi, chẳng bằng tự mình trực tiếp tuyên bố cho bọn họ

biết Phương Châm là người củahắnnhư bây giờ

https://thuviensach.vn

" Em yên tâm, từ giờ trởđisẽkhôngcòn người nào dám ở sau lưng em lải nhải nữa đâu."

"khôngnóikhôngcó nghĩa là trong lòngkhôngnghĩ!"

" Vậythìsao? Emkhôngphải là kết hôn với bọn họ, gả lại càngkhông, vậy còn cần quan tâm bọn họ nghĩ gì sao? Em cũng là phụ nữ, em hẳn là biết phụ nữ trời sinhđãcó lòng đố kỵ, hơn nữa laikkhôngcách nào chữa trị. So với để bọn họ phỉ báng em làm vợ béthìnhư thế nàykhôngphải tốt hơn sao.

Chẳng lẽ em cho là tìm người nghèo rớt mồng tơi làm bạn trai bọn họsẽkhôngdị nghị em? Họ chắc chắnsẽcười nhạo emkhôngcó bản lĩnh tìm nổi người có tiền. Dù thế nàođinữathìem cũngkhôngcách nào chung sống hòa bình với bọn họ được đâu. Đổi lại bọn họ chưa chắcđãđoàn kết."

Đây đúng là thực tế, trong lòng Phương Châm cũng hiểurõ, đừng thấy các nữ đồng nghiệp này cùng nhaunóicôthìcho là quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết,thậtra trong lòng bọn họ cũng mâu thuẫn nhau. Nếumộtngày có người nào đó cầm cái túi xách nhãn hiệu nổi tiếng giá trị mấy vạnthìánh mắt của những người khác cũngkhônggiống khi trước. Ngay cả Phương Châm cũngkhôngít lần nghe người khácnóivớicônhững lời ong tiếng ve về

ai đó, chẳng quacôluônkhôngtham gia vào những đề tài như vậy, người khác sau khinóixong cùng lắm là cười vớicôhai cái, dần dà người ta cũngsẽkhôngcam tâm tình nguyệnnóivới nàng nữa.

Tám chuyệnthìphải nguôi giận mới được, chuyện bé xé ra to có hiệu quả

nhất. Cứ như Phương Châm đấm bị bông thếthìthựcsựkhiến người ta nản lòng.

Lúc ăn cơm Nghiêm Túcnóiđến chuyện nhà cửa: " Nơi đó em có thể tìm chủ cho thuê để trả nhà rồi? Trước đây có đóng tiền thế chấp chưa? Nếu nhưhắntakhôngtrả lại tiền thế chấp cũngkhôngsao, tổn thất bao nhiêuanhsẽtrợ cấp em."

https://thuviensach.vn

"khôngcần, khi trước thuê cũngkhôngđưa tiền thế chấp gì cả. Nhà của bạn cùng phòng, tiền thuê cũng rất rẻ."

"Lại là người bạn cho em mượn tiền kia, emgáicủa Thẩm Khiên?"

"Ừm, cả nhàcôấy ra nước ngoài rồi, muốn tìm người trông coi căn nhà nên để em vào ở. Tiền thuê nhà cũng rất rẻ, mỗi tháng ba trăm đồng."

"Ba trăm đồng?" Nghiêm Túckhôngkhỏi nở nụ cười, giá đất bao nhiêuhắncũng biết, phòng ở tuy cũ kỹ nhưngmộttháng ít nhất cũng cho thuê bảy tám trăm, ba trăm khối thựcsựlà thua thiệt lớn.

Nghĩ tới đây, trong đầuhắnxuấthiệný niệm: " Em cảm thấytrênđờithậtcó chuyện tốt như vậy?"

"Lời này có ý gì?"

" Chẳng qua làanhđangcân nhắcmộtkhả năng, dù gìthìba trăm đồng chomộtgian phòng như vậy thựcsựlà quá hời, emkhôngsuy xét qua đến khả

năng khác sao?"

Phương Châm thầm nghĩ trước đêm quacôquả thựckhôngđể ý đến.

Nhưng từ đêm qua trong lòngcôđãtồn tại thêm mấy phần nghi hoặc. Từ Mỹ

Nghiđãgiúp đỡcôrất nhiều trong hơn nửa năm nay, có nhiều lúc Phương Châmthậtsựkhôngthể tiếp nhận nữa rồi. Hơn nữa, hình như mỗi lầncôgặp khó khăn, Từ Mỹ Nghi đềusẽlập tức đứng ra giúpcôgiải quyết, coi như là cha mẹ ruột cũngkhônghơn thế này đâu.

Chẳng lẽ là...

Phương Châm sắc mặt ảm đạm, cố tình đánh trống lảng: "Căn hộ kia lớn quá, em muốn đổi cănnhỏhơn, khi lấy chồng thuê chung cũngkhôngsao."

https://thuviensach.vn

" Vậythìcho em tìmmộtcăn hộnhỏdành cho loại hình gia đình ít người ở

cũng được."

" Căn hộ đó đắt quá, tiền thuê..."

"anhcũng có đứa bạn xuất ngoại, nhà cửa bỏkhông, cần người trông coi giúp, em vừa vặn dọn đến ở, tiền thuêmộttháng ba trăm đồng, em thấy thế

nào?"

Phương Châm quả thựckhôngnóigì nhưng ám chỉ trong lờinóicủa Nghiêm Túccôhiểurõ. Trước đây lúc thuê nhà, Thẩm Khiên chocôthuê nhà ý tứ cũngkhôngbiểu lộrõràng,côlạiđangtìm gấpmộtchỗ ở nên cũngsẽkhôngvọng tưởng tới nơi khác. Bây giờ nghe thấy Nghiêm Túc phân tích, nghi hoặc trong lòngcôcàng lúc càng lớn, ngược lạicôlại có ham muốn kiểm chứng xem.

Nghiêm Túc thaycôcắt gọn thịt đê xếp thành từng miếngnhỏ, lúc đem đĩa đặt lại trước mặtcôthìnóimộtcâu thế này: " Gọi điện cho emgáicủa tênThẩm Khiên đó,nóilà em muốn trả nhà, để xem khẩu khí củacôta thế nào."

Đây có thể xem làmộtý kiến hay. Sau khi Phương Châm tan làm, buổi tối liền gọi điện cho Từ Mỹ Nghi. Từ Mỹ Nghi vừa nghecônóimuốn chuyển nhà lập tức nhảy dựng lên: " Có chuyện gì vậy, chỗ đó rất tốt mà sao phải chuyểnđi? Chê nhànhỏquá à?"

"khôngphải thế, cậu đừng kích động, bình tĩnh nghe mìnhnóiđã." Thế là Phương Châm lại đem chuyện có người theo dõicônóiqua với Từ Mỹ

Nghi,"...Cũng chẳng biết có phải là lưu manh, ăn cắp gì haykhông.

Mìnhmộtthânmộtmình cực kì lo sợ cho nên mới muốn chuyểnđi. Chỗ kia cũngkhônghẳn là an toàn,hắnta cũng biết giờ tan sở hằng ngày của mình, rốt cục vào lúc đó mới theo dõi mình. Chỉ sợ rằngmộtngày nào đósẽra tay với mình."

https://thuviensach.vn

Nghe đến đây Từ Mỹ Nghi lập tức thay đổi thái độ: "Nguy hiểm thế à, vậythìquả thực là nên chuyển nhà. Nếukhôngthìcậu cứ đến nhà mình ở tạm vài hôm, mìnhsẽtừ từ tìm nhà với cậu."

"khôngcần đâu, mìnhđãtìm được nhà rồi."

" Thế bây giờ cậuđangở đâu? Mình đến tìm cậu."

Phương Châm nhất thời cứng họng,khôngbiết phảinóithế nào. Nghiêm Túc đưacôđến ở tại khu chung cư CBD ở trung tâm, nơi đó phòng ốc đều có giá lêm tới gần hai trăm ngànmộtmét vuông, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được ccokhôngcó khả năng mua được. Hơn nữa bây giờhắnchọnmộtcăn hộ này lầutrênlầu dưới cộng lạithìdiện tích cũng hơn hai trăm mét vuông, trị giá bốn mươi triệu còn đó, nếu Từ Mỹ Nghi tớikhôngphảisẽnáo loạn tung trời sao.

Từ Mỹ Nghi nhiều chuyện so với các đồng nghiệp nữ kia còn lợi hại hơn,côthậtsỡkhôngchống đỡ nổi,

Vậy nêncôchỉ có thểnóidối: " Mình về nhà rồi, bầukhôngkhí nhà mìnhhiệngiờ cũngkhôngtiện gọi cậu tới chơi, hay là đợi hai ngày nữa rồi hãynói."

" Mình mời cậumộtbữa, lâu rồi bọn mìnhkhônggặp nhau, Tết Nhất muốn tìm cậu chơi đùa vui vẻmộtchút, cuối cùng cậu lại xảy ra chuyện. Mấy giờ

cậu tan làm? Đúng rồi, bây giờ cậu làm việc ở đâu, trạm xăng dầu bên kiakhônglàm nữa à?

"Ừ, ông chủ chê mình xin nghỉ xép quá nhiều nên đổi người rồi.hiệntại mình làm ở..." Phương Châm do dựkhôngbiết có nênnóicho Từ Mỹ Nghi biết haykhông. Chỗ ở có thể giấu, dù sao cũngkhôngthể đụng phải Từ Mỹ

Nghi, thế nhưng Từ Mỹ Nghi cũng có thể tình cờđiThâm Lam. Ngộ nhỡ có ngày chạm mặt.....

https://thuviensach.vn

Phươn Châm suy tínhmộtlát cuối cũng vẫnnóithật: "Mìnhđanglàm ở

Thâm Lam, trước nơi tư vấn, công tác cũngkhôngtệ lắm, đối phương vừa ý năng lực ngoại ngữ của mình."

"Thâm Lam?" Đáp án nàyrõràng là ngoài dự liệu của Từ Mỹ Nghi. Nghĩ

đến những công việc lặt vặt Phương Châm làm trước đây, trước nơi tư

vấnnóitrắng ra chính là nhân viên lễ tân, cái này là hoàn toàn khác biệt nha.

Hoàn cảnh làm việc dễ chịu, mỗi ngày đều giao thiệp với người có tiền. Từ

Mỹ Nghi đến Thâm Lam mấy lần đều nhìn thấymộttốp nhân viên nữ bộ

dáng xinh đẹphiệnrathìtrong lòng vô cùng ngưỡng mộ, hậnkhôngthể cùng với bọn họ trao đổi hàng.

Phương Châm sao lại tìm được công việc như thế?khôngthểkhôngnóiTừ

Mỹ Nghi này trời sinh nhiều chuyện. Cũngkhôngbiết nàng nghĩ cái gì, có thể chỉ là đùa giỡnmộtchút, thế nào lại lập tức nhớ đến Nghiêm Túc:

"Phương Châm, cậu hãynóithậtvới mìnhđi, cậu có phải cùng Nghiêm Túc kia cósựtình gìkhôngthể cho người khác biết đúngkhông?"

Cái này cũng đoán được! Phương Châmthậtsựkhôngnóigì nhưngsựlưỡng lự trong nháy mắtđãbán đứngcô, Từ Mỹ Nghi dường như lập tức khẳng định suy đoán của mình: "khôngthể nào, cậuthậtsựcùng họ Nghiêm cao thượng kia? Phương Châm cậu quákhônghiền hậuđi, cậu như thế

nàythìanhtrai mình biết làm sao đây,anhấy vì cậu làm nhiều chuyện như

vậy, cậu cứ như vậymộtcước đemanhấy đá ra ngoài à?"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 46-1: Ngõ cụt (1)

Trong tiệm cà phê cách nơi Phương Châm ởkhôngxa, Từ Mỹ

Nghiđangngồinóiẩunóitả.

Phương Châm cầm tách cà phê lặng lẽ ngồi nghecônói, ngẫu nhiên mới chen miệng vàomộtcâu: "... Cho nên ý cậu là, người giúp mình cho thuê cái phòng ở kiakhôngphải là bằng hữu của cậu, mà làanhhọ cậu?"

Từ Mỹ Nghi bĩu bĩu môi: "Đúng a, nhà là ba mẹanhấy trước kia mua, sau này giao cho amh ấy,anhấy liền cho người thuê. Kỳthậtanhấy vốn muốn chuẩn bị cho cậumộtcăn hộ lớn hơn tốt hơn, dù saotrêndanh nghĩa bất động sảnanhấy có rất nhiều. Nhưng mình từngnóivớianhấy dokhôngkịp, vả lại nếuanhấy biểuhiệnquá tốt cậu lại hoài nghi. Mình và cậuđãlà bạn bè nhiều năm như vậy cậu như thế nào mình vẫn là hiểurõ, nếu cho cậu liền hai phòng ở cậu khẳng định lại hỏi đông hỏi tây, nếunóilà của mình cậusẽkhôngchiếm tiện nghi từ mình.khôngcó biện pháp, chỉ có thể ủy khuất cậu ở lại trong cái phòngnhỏkia."

"Mỹ Nghi, cậukhôngnên giúp Thẩm Khiên gạt mình."

"Nhưnganhấy làanhhọ mình.” Từ Mỹ Nghi vẻ mặt đương nhiên, "Hơn nữa mình cũng hi vọng cậu trở thành chị dâu mình."

"Nhưng mìnhkhôngthíchanhhọ cậu, mình cũngkhôngmuốn nợ người ta cái nhân tình. Cậu như vậy lạiâmthầm giúpanhấy, lấy danh nghĩa của cậu khiến mình phải tiếp thu trợ giúp từanhấy, bây giờ mình phải làm cái gì đây?"

https://thuviensach.vn

"Lấy thân báo đápđi." Từ Mỹ Nghi vừanóivừa lay thân thể Phương Châm, "Ngườianhhọ này của tathậtsựtốt vô cùng,anhấy đối với cậu cũng làthậtlòng. Cậu hãy suy nghĩmộtchútđi. Cậu nhìnanhấykhôngchỉ giúp cậu tìm chỗ ở, lại cònđitìm người nhà họ Trần kia đàm phán, nam nhân như

vậythậtsựkhôngdễ tìm."

"Khoanđã, cậu vừa mớinóicái gì?"

Từ Mỹ Nghi vốn làkhôngđịnh lừa gạt Phương Châm nữa, liền đem chuyện Thẩm Khiênđitìm Trần Giai Hoa đàm phán nhất nhấtnói, ngay cả

việcanhgiúp trả thêm hai mươi vạnsựtình cũng đemnóira.

Phương Châm nghe được trợn mắt há hốc mồm, tay run lên cà phê trong tay thiếu chút nữa liền hắt lên mặt Từ Mỹ Nghi.cônằm mơ cũngkhôngtin được, chính mìnhđãtrong lúc vô tình lại được giúp trả hai mươi vạn nợ nần.

Khó trách Trần gia lại có thái độ tốt như vậy,cônhắc tới mười vạn khoản bồi thường đối phươngkhôngchút do dự đáp ứng, nguyên lai là đằng sau có Thẩm Khiên hào phóng chống lưng. Khoản bồi thường chân chính là 30

vạn, mà Thẩm Khiên lại thaycôtrả hai mươi vạn.

trênđời nàythậtđúng làkhôngcó cái bánh thịt nào chokhông, mệtcôcòn tưởng rằng cha mẹ Trần Giai Hoa là người thànhthật, nguyên lai bất quá là tại tiền quấy phá.

Phương Châm trong đầu "Ông" "Ông" vài tiếng, hơn nửa ngày mới tìm về được thanhâmcủa mình: "anhhọ cậu làm nhiềusựtình như vậy cậu lại như thế nào đềukhôngnóivới mình? Hai mươi vạnkhôngphải số tiềnnhỏ, cậu là ban đầu chuẩn bị thế nào;tại sao vẫn như vậy gạt mình?"

"anhhọkhôngđể mìnhnói. Tên ngu ngốc này, còn muốn làm thánh tìnhyêu. Mình bây giờ nhìnkhôngnổi nữaanhấy yên lặng moi tim moi phổi trả giá,mà lạikhôngcho cậu biết.Nếu để cho người khác biết cậu nhất địnhsẽbị họ đuổi giết. Cho nên hôm nay mình nhất định phảinóira. Phương https://thuviensach.vn

Châm cậu xemanhhợ đối với cậuthậtlà kinh thiên động địa, cậu nên đáp ứnganhấyđi.anhấy có công việc ổn định, diện mạokhôngtồi, gia cảnh lại rất tốt. Mình cho cậu biếttrêndanh nghĩa phòng ở củaanhấykhôngchỉ có vài hộ

đâu, nếu cậu kết hôn vớianhấy sau này cái gì cũngkhôngcần làm, thu tiền thuê nhà thôiđãđủ cho ngươi tiêu xài rồi. Nam nhân như vậy chỉ có thể nhìn màkhôngthể có được, mấu chốt làanhấy còn đối với cậumộtlòngmộtdạ, cậu ngàn vạnkhôngđược buông tay a."

Chuyện cuồng dại như vậy Phương Châmthậtsựvô lực chống đỡ.côchưa bao giờ biết nguyên lai mình lại vào rơi vào tình cảnh trong lốc xoáy có nhiều phiền toái như vậy.mộtNghiêm Túc đủ làm chocôđau đầu,hiệntại lại thêmmộtThẩm Khiên, cho dù có mười cái đầu cũngkhôngthể nào ứng phó tốt với hai người này.

Hơn nữacôcòn thiếu bọn họ nhiều nhân tình như vậy. Thẩm Khiên là phòng ở cùng hai mươi vạn, Nghiêm Túc lại là nhà mới cùng công việc mới, Phương Châm đột nhiên cảm thấy ở trong tù cũng thoải mái hơn, ít nhấtkhôngcần phiền lòng nhiều chuyện rối rắm như vậy.

"Mỹ Nghi, "cômở miệng giọngnóicó chút bất đắc dĩ, "Mình cùnganhhọ

cậuthậtsựkhôngcó khả năng. Đừngnóimình đối vớianhấykhôngcó cảm tình, cho dù mìnhthậtsựthíchanhấy cũngkhôngđược. Kết hôn gia đình đôi bên phải đồng ý, cha mẹanhhọ cậusẽkhôngtiếp nhận mình."

"Cậukhôngthử làm sao biếtkhôngcó khả năng đâu? Cha mẹanhhọ mình là tương đối cố chấp, nhưng cậu xemanhhọ nhìn là có thể biết được, tuyệt đối là trò giỏi hơn thầy. Bọn họ cho dù cố chấp cũngkhôngthể lay chuyển đượcanhhọ, đến cuối cùng khẳng địnhsẽlà đầu hàng.trênđời này làm gì có cha mẹ nàokhôngthương con? Lạinóianhhọ lạikhôngphải là loại ngườikhôngcó bản lĩnh, là bác sĩ bệnh viện tư nhân hạng đầu, mỗi tháng thu nhập trong ngoài đềukhôngít, nuôi cậu sống còn dư dả. Cậu gà choanhhọ nếu là ba mẹanhấykhôngthích cậu, các cậu liền ít tiếp xúcđi, quá tốt cho cuộc sống các cậu còn gì."

https://thuviensach.vn

"Làm saoanhhọ cậu có thể vìmộtnữ nhânđãtừng ngồi tù như ta lại cùng cha mẹ trở mặt thành thù, cậu cảm thấy cảnh tượng nàysẽxảy ra sao?"

"Trước mặt tìnhyêu, chuyện gì cũngkhôngđáng đểnói." Từ Mỹ Nghi vung tay lên hào khínói, "Lạinóinếu cùng cậu kết hôn lại ruồng bỏ cha mẹ, làm sao mà có nhiều chuyện quái lạ đến vậy. Nếu ba mẹanhhọ cứ dong dài, cậu liền sinh cháu trai cháugáiđem đến để trước mặt bọn họ, bọn họ liền cái gì cũngsẽkhôngnóiđược. Nữ nhânkhôngthể gả sai cho nam nhân,anhhọ

mình như vậy là thích hợp nhất với cậu. Cậu ngàn vạn lầnkhôngcần vì trong lòng nhất thời mà luẩn quẩnđitheo Nghiêm Túc, loại người như vậy nhất địnhsẽkhôngthực tếyêuđương. Đàn ông như vậy mới là chân chính khó trị,

cha

mẹanhta

chắc

chắnsẽkhôngtiếp

thu

cậu.

Mìnhkhôngphảinóicậuđãngồi tù cái gì, gia đình như họsẽkhôngtiếp nhận nữ

nhân bình thường như chúng ta. Loại người như vậy mà chọn con dâu nhất định phải chọn Thái Tử phi, thiên kim thục nữ có thể xếp thành từng hàng trước mặt bọn họ, nếu bọn họ muốn có thể lấy ra phân loại hàng ngàn tốt xấu. Chúng ta làkhôngthể nào chịu nổi khủng hoảng từ bọn họ, cho nên cậu nhất địnhkhôngđược cùng Nghiêm Túc ở chungmộtchỗ, cuối cùng ngươi đau lòng cũng chỉ có thể là chính cậu thôi."

Lời nàynóira rất có đạo lý. Phương Châm cũng biết chính mình cùng Nghiêm Túc làkhôngthể nào thành đôi. Ngẫm lại mẹanhtathậtsựlà khó dây dưa, chính mình khắp thế giới cùng tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình, nhưng tựa hồ lại rất trong sáng. Chỉ khi nào gặp gỡ vấn đề hôn nhân của con trai, liền lập tức trở thành bà bà khó ưa, Phương Châm nghĩ rằng chính mìnhđãsớm bị bà làm cho khủng hoảng. Nếumộtngười có đủ tư cách làm con dâu làmộttrăm, như vậy có thểnóitrong lòng mẹ Nghiêm Túc,côkhẳng định là 00000, thậm chí cònâmnữa.

côcùng Nghiêm Túc khẳng định làkhôngcó tương lai. Vừa nghĩ đến đêm hôm đótrênsô pha phát sinhmộtmàn như vậy, Phương Châmkhôngkhỏi đỏ

bừng lên mặt.sựtình như vậy lạikhôngbiết kiềm chế mà làm ra được, khi https://thuviensach.vn

trước cùng thời điểmcôcùng La Thếmộtchỗ cũngkhônglớn mật như

vậy,khôngthể tưởng tượng đượchiệntại...

Phương Châm sờ lên hai má nóng ran, giờ nghĩ lại trong lòng còn thấy sợ hãi. Từ Mỹ Nghi liếc mắt nhìn thấu được vẻ mặt của nàng, lập tức hét rầm lên: "Cậusẽkhôngcùnganhta lên giườngđi?"

Thanhâmnàythậtsựquá lớn, nửa cái tiệm cà phê mọi người đều nghe được. Phương Châm nhanh chóng trừng mắt nhìn nàng, ở dưới bàn nhấc chân đá nàngmộtcái: "Cậunhỏtiếng chút, muốn ở chỗ này làm phỏng vấn trực tiếp? Mình cùnganhtakhôngcósựtình như cậu nghĩ đâu, thu hồi cái đầu óc ảo tưởng của cậuđi."

Từ Mỹ Nghi căn bảnkhôngthể nào tin được: "Cái gì cũngkhôngxảy ra?

Vậy tại sao cậu đỏ mặt. Phương Châm cậu thànhthậtkhai báo, cậu cùng cái tên họ Nghiêm kiađãtiến triển tới trình độ nào rồi? Ôm hôn môi vẫn là tính có tiến triển? Cậunóimau!"

Phương Châm cảm thấy Từ Mỹ Nghi quả thực có thể so với tra tấn bức cung thời cổ đại của Huyện thái gia, chính là khi ra giá công ty nàng cũngkhôngdữ dội như vậy.côthậtsựkhôngbiết phải miêu tả nên như thế nào, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng trả lờimộtcâu: "Dù sao chúng mình cũngkhôngcó làm chuyện đó."

Quảthậtkhônglàm, dùng taythậtsựkhôngthể tính là làm. Phương Châm nhất thời lại đỏ mặt lên.

Từ Mỹ Nghi tưởng lại làmộtchuyện khác: "Đó khẳng định chính là vẫn chuyệnnóitiếp. Phương Châm ơi Phương Châm, cậu vẫn lạikhôngnói,cậu như thế nào nhưng cùng loại đại boss nàynóichuyệnyêuđương, cậu đềumộtchút cũngkhôngnóicho mình. Đúng rồi, có thể giúp mình hỏi số

điện thoạikhông?"

"Ai, cậu muốn gọi điện thoại cùnganhta?"

https://thuviensach.vn

"khôngphải củaanhta, mình muốn cậu giúp mình hỏi giúp số điện thoại Lí Mặc.anhhọ hỗn đản kia của mìnhkhôngchịu cho mình, mình nghĩ

Nghiêm Túc cùng Lí Mặc có quan hệ tốt như vậy, khẳng định làanhta có số

điện thoại. Cậu giúp mìnhmộtlần."

"Từ Mỹ Nghi, cậu có phải haykhôngđãlầm trọng điểm? Cậukhôngphải vừa mới vìanhhọ cậu mà thảo phạt mình sao?"

"Ai nha, đây là chuyện liên quan tới cậu, mìnhkhôngcó biện pháp can thiệp. Chỉ cần cậu đem số điện thoại của Lí Mặc đưa cho mình, về sau mình liền mặc kệ chuyện của các cậu."

Phương Châm đột nhiên cảm thấy Thẩm Khiên có chút đáng thương.

Quả nhiên tình thân đúng làkhôngđáng tin cậy, vìmộtnam nhânkhôngliên quan, emgáiliền có thểkhôngdo dự bán đứnganh

thậtra Phương Châm cũngkhôngmuốn cho nàng số điện thoại: "Lí Mặc con người kiakhôngđược tốt lắm, cậu nhất định phải theo đuổianhta sao?

Hơn nữaanhtakhôngkhẳng định so Nghiêm Túc lại nghèo hơn, cậu vừa mới khuyên mìnhnóiđạo lýrõràng,nóiloại gia đình nàykhôngđể chúng ta có thể

trèo cao được,hiệntại đến phiên mình tại sao lý luận liền thay đổi vậy?"

"Trước khác nay khác. Thứ tìnhyêunàykhôngtranh thủmộtchút chẳng phải rất đáng tiếc sao!. Phương Châm cậu hãy nghe mìnhnói, nếu cậuđãcùng Nghiêm Túcnóichuyệnyêuđương, liền hãy đơn giản nghĩ biện pháp đemanhta nắm chặt.khôngcần ngay trước mặt cùng cha mẹanhta xung đột, đem những vấn đề giao choanhta giải quyếtđi. Cậu hãy đemanhta đẩy đến đầu sóng ngọn gióđi, chính mình chỉ cần ngoan ngoãn trốn sau lưnganh ta là được.anhlà bởi vì cậu mà cùng cha mẹ nổi xung đột,anhtasẽcàng ngày càng hướng gần tới cậu. Cậu chớ ngu ngốc mà phải chính mình nhảy ra cùng cha mẹanhta đánh nhau, hiểu chưa?"

https://thuviensach.vn

Phương Châm nghĩ rằng Từ Mỹ Nghi quả thực là sống vì bản thân, chính mình từ trước như thế nào liềnkhôngbiếtcônàng lại thông minh như vậy, lòng dạ thế nhưng lại hẹp hòi đến như vậy?

Từ Mỹ Nghi cònđangquan tâm vấn đề của nàng: "Vậy cậu bây giờ ở

đâu? Đừng cónóilànóiđến sống chung với nhau nha.”

"khôngcó,anhấykhôngở nơi đó."

"Lời này vừa nghe liền có vấn đề.anhtakhôngở lại nơi đó là có ý gì?

Phòng ở kia làanhta thay cậu tìm, phảinóiđó chính là nhà củaanhta, tặng cho cậu ở miễn phí. Cậuthậtlà có vạn khí tốt, khiến tathậtsựhâm mộđi."

"anhấynóiđó nhà củamộtngười bạn. Bạnanhấy xuất ngoại, đem nhà cho người mướn với giá thấp, thuận tiện dẫn mình đ xem."

Phương Châm là cố ý đem những lời nàynóira, Từ Mỹ Nghi nghe được liền ngượng ngùng: "Mình cũngkhôngphải là vì cậu sao,anhhọ tích cực muốn lấy lòng cậu, mình cũngkhôngmuốn hắt bát nước lạnh vàoanhấy mà.

Vả lạianhhọ mình điều kiện cũngkhôngtệ lắm, nếukhôngphải cùng Nghiêm Túc so sánh,thìcũng được coi là tốt. Về phầnhiệntại, mình cũngkhôngmuốnnóithêm cái gì, chính cậu tự nghĩ rồi làmđi. Nếu Nghiêm Túc đối với cậukhôngtốt cậu hãymộtcước đáhắn,anhhọ khẳng định còn ở

nơi đó chờ cậu."

"Từ Mỹ Nghi, cậu cho mình là cái gì, tra nữ sao? Lấyanhcậu làm lốp xe dự phòng sao? Mình cùng Nghiêm Túckhôngcó quan hệ gì, cùnganhhọ cậu lại càngkhôngcó. Hai người bọn họ, ai mình cũngkhôngcần."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 46-2: Ngõ cụt (2)

Từ Mỹ Nghi về nhà sau đem chuyện Phương Châm chuyển nhànóivới Thẩm Khiên.

Trong điện thoại, giọngnóiThẩm Khiên nghe vào rất bình tĩnh, nhưng nội tâm mãnh liệt chỉ có thể chínhanhmới biết.anhkiên nhẫn hỏi emgái: "Cho nên emnóivớicôấy căn phòng là củaanh?"

"Vâng."

"Vậy chuyện hai mươi vạn kia..."

"Em cũngnóiluôn rồi."

"Từ Mỹ Nghi, em tại sao miệng lại lớn như vậy."

"anh, có cái gì tốt mà phải che giấu.anhvì Phương Châm mà làm nhiều việc như vậykhôngphải là vì muốn cảm độngcôấy sao. Vậythìanhliền chocôấy biếtđi.côấy cái gì cũngkhôngbiết việcanhlàm sao có ý nghĩa?

Emnóichoanhbiết,hiệntạicôấy cùng Nghiêm Túcđãtiến tới rất gần,anhnên cẩn thậnmộtchút. Tự giải quyết cho tốt vào."

Sau khi cúp điện thoại Thẩm Khiên ở trong phòngđiquađilại nửa ngày trời, cuối cùng vẫn nhịnkhôngđược gọi điện thoại cho Phương Châm. Có lẽ

em họnóiđúng,âmthầm quan tâm làkhôngđủ, vẫn phải chủ động tranh thủ

mới được.

https://thuviensach.vn

Phương Châm cũngđangnằmtrêngiường do dự muốn haykhôngđiện thoại cho Thẩm Khiên,thìđối phươngđãchủ động gọi tới. Vì thếcôvừa mở miệng liềnnói: "Cám ơnanh, hai mươi vạn nợ kia ngươi emsẽnghĩ biện pháp mau chóng trả lạianh."

"khôngcó việc gì, chờ em dư dả hãynói. Bác trai gần đây thế nào, thương thế có đỡ hơnkhông?"

"đãkhôngcòn gì đáng ngại, bỏđithạch cao là tốt rồi."

" Phương Pháp đâu, án tửhiệntại của cậu ấy có cái gì tiến triểnkhông, có cầnanhtìm giúp luật sư cho cậu ấykhông?"

"khôngcần, emđãtìm luật sư. Án tử rất nhanhsẽmở phiên toà, có kết quả

emsẽnóichoanhbiết."

Phương Châmnóixong lời này trong điện thoại làsựtrầm mặc ngắn ngủi.

Thẩm Khiên cân nhắc ngữ khímộtchút, mới lại mở miệngnói: "Phương Châm, chuyện hai mươi vạn kia emkhôngcần để trong lòng.anhlàmkhôngphải muốn cho emi áp lực, cũngkhôngphải ý tưởng lấy tiền bức em làm cái gì cả.anhchỉ làkhônghi vọng em vì tiền mà buồn rầu quá mức."

"Em biết, nếuanhnghĩ bức em em liền phạm, cũngsẽkhôngvẫn gạt em.

Lần này nếukhôngphải em chuyển nhà cùng Mỹ Nghinóichuyện,côấy cũngsẽkhôngđem việc nàynóicho em biết. Chuyện phòng ốc cũng muốn cám ơnanh, ởkhônglâu như vậy."

"Em có giao tiền thuê nhà,khôngtính là ởkhông. Bất quá người kia theo dõi em là thế này nhi, phải báo cảnh sao?"

"đãbáo rồi." Phương Châm giấu diếm chuyện Nghiêm Túc dẫncôđibáo cảnh sát, "Nhưng bây giờmộtchứng cớ cũngkhôngcó, em thậm chí ngay cả

mặt của đối phương cũngkhôngthấyrõ, cảnh sát cũngkhôngcó biện pháp.

https://thuviensach.vn

Bọn họ chỉnóisẽgia tăng nhân lực bảo vệ khu phụ cận, bất quá em nghĩ hẳn làkhôngbắt được người."

"Người nọ còn theo dõi em sao?"

"Chắc làkhôngcóđi, em hai ngày này cũngkhôngcảm thấy gì."

trênthực tế mấy ngày nay là Nghiêm Túc trực tiếp lái xe đưa đón Phương Châm, cho nên có người theo dõi haykhôngcôthậtsựlàkhôngbiết. Bất quácôđịnh hai ngày nữakhôngđixe Nghiêm Túc nữa, vẫn là chính mìnhđitàu điện ngầm tốt hơn. Trong Thâm Lam lời đồnđãnổi lên bốn phía,côcũng có chút chống đỡ được.

Cùng Thẩm Khiênnóichuyện điện thoại xong Phương Châm nằm ởtrêngiường trằn trọc trăn trở. Khoản tiền hai mươi vạn đối vớicômànóithậtsựlà cái áp lực rất lớn.côcũng nghĩ qua để cha mẹ đem căn nhà của em trai bánđiđể hoàn tiền cho Thẩm Khiên. Nhưng vừa nghĩ đến tính tình của mẹcôchắc chắnsẽkhôngđáp ứng, em traicônhất địnhsẽnóilưu lại cho sau này,khôngcó nhà về sau sao cưới được vợ?

LạinóiThẩm Khiên cũngsẽkhôngmuốn bọncôphải bán nhà trả tiền.

Mẹcônếu là biết Thẩm Khiên cho mượn hai mươi vạn, mười phần chắc chín phầnsẽchạy đến trước mặt người ta cầu tình. Đến thời điểm tiềnkhôngtrảkhôngnói, còn có thể làm Thẩm Khiên chocômượnmộtchút tiền nữa.

Nghĩ đến đây Phương Châmkhôngkhỏi đau đầu,côgiống như làđivào ngõ cụt, ngay cảmộtcái lối ra cũng tìmkhôngra.

côlặng lẽ nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cuối cùng suy nghĩ minh bạchmộtđạo lý. Nghiêm Túcnóiđúng, nếumộtngườikhôngcó tiền, lờinóiđúng làkhôngcó ích lợi gì, tất yếu phải được khai sáng.

https://thuviensach.vn

Vốncômượn Từ Mỹ Nghi ba vạn, dựa vào công việchiệntạicôtích cópmộtthời gian liền có thể trả sạch. Nhưng trước mắt là khoản tiền hai mươi vạn kia, chỉ dựa vào tiền lương 6 vạn mỗi thángthìphải tích góp biết đến ngày tháng năm nào. Tất yếu phải nghĩ biện pháp gia tăng thu nhập.

Phương Châm lúc vừa từ trong ngụcđira có nghĩ tới việcđilàm phiên dịch để sống. Nhưng công việc này phải có người giới thiệu mới được, chínhcôvô duyên vô cớ tìm tới cửa người tathìcũngkhôngđược. Nếu nhưđiphiên dịch xã giao người ta phải tra hồ sơ củacô.

côtừ trước đến giờ đều dựa vào thầy chỉ dẫn giới thiệu cho khách, người phiên dịch có thể làm chút ít gì đó linh tinh, kỳthậtnếu tính đến cả đơn vị

thời gianthìthu nhập cũng rất cao. Nhưngcô5 năm trướcđãphạm vàosựtình ngu xuẩn như vậy, người chỉ dẫnđãsớmkhôngcòn liên lạc. Cho dù người takhôngngại giúpcôkiếm tiền,côcũngkhôngthể mặt dàyđitìm người ta.Vả

lại, thầy chỉ dẫn chocôlà người trọng nhân phẩm điển hình, Phương Châm cảm thấycôtìm tới cửa quả thực đối với người ta làmộtloại vũ nhục.

Nhưnghiệntạicôkhôngthểkhôngđi"Vũ nhục" người tamộtlần. Quả nhiên con người vẫnsẽlà cuối mặt trước tiền tài, đặc biệt là trong tình huống nợ

nần người khác.

Phương Châm ngày thứ hai vừa lúc được nghỉ, vì thế mang tâm tình thấp thỏm gọi điện thoại cho Lô giáo sư người từng giúp đỡcôrất nhiều. Lô giáo sư vừa nghe là Phương Châm lúc đầu hiển nhiên ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau truyền đến giọngnóicó chút kích động nhonhỏ.

"thậtsựlà Phương Châm đây sao,đãbao nhiêu nămkhôngliên lạc.

Emnóiem công việc lúc trước rất tốt, như thế nào lại..."nóitới đây Lô giáo sư dừngmộtchút, hiển nhiên là sợ tổn thương Phương Châm,

"khôngnóichuyện lúc trước nữa, emhiệntại thế nào, có khỏekhông?"

https://thuviensach.vn

Phương Châm đem quẫn cảnh củacônóicho Lô giáo sư. Đối phương sau khi nghe xong rất nhiệt tình, đối vớiyêucầu củacôđáp ứngmộttiếng, cũngnóiquahiệntại ông cũng có chút tư liệu cần tìm người phiên dịch, yêucau62 Phương Châm như trước trực tiếp tìm đến ông là được.

Ông cònnóitrong điện thoại: "Em nên sớm gọi điện thoại cho thầy, em, đứanhỏnày từ trước giờ thầy người nhìnkhôngcó sai. Phạm sai lầm cũngkhôngcó việc gì, sửa lại liền được, còn sợ thầy trách em sao? Em lúc này có rãnhkhông, đến đây lấy chút tư liệu, thuận tiện cùng thầy ăn bữa cơm. Nhiều nămkhônggặp thầy cũng rất nhớ em."

mộtphen lờinóicủa ông khiến Phương Châm ấm áp trong lòng, cho nêntrênđời này vẫn là người tốt chiếm đa số.côvốn cho làcôđãtừng ngồi tù, người khác thấycôkhẳng định là bỏ chạykhôngkịp,khôngthể tưởng tưởng được rằng lại có người từ trước đến naykhônghề ghét bỏcô, mà cònmộthai chịu hỗ trợ chocô.

Lô giáo sư năm nayđã60, ở thời điểm trong trường học rất chăm sóc cho Phương Châm, đối với bọn họ học sinh thành tích tốt đều rất hòa khí, thường xuyên cho bọn họ ăn cơm ngon. Phương Châm lúc trước công việc phiên dịch phần lớn đều là nhờ ông giới thiệu cho. Lô giáo trong ngànhđãlăn lộn mấy thập niên hiển nhiên là đại nhân vật, bằng hữu nhiều nhân mạch rộng, ông là từ trong kẽ răng tùy tiện sốngđira, đủ Phương Châm đểăn vài nguyệt.

Vừa nghe ôngnóihiệntại liền có việc làm, Phương Châm lập tức trở nên nhiệt tình, thay quần áo chỉnh trangmộtchút liềnđingay.

Trường học cũ của Phương Châmkhôngở tại nơi đây, mà là cách đâymộtgiờđixe xuống thị trấn. Phương Châmđitàu điện ngầm đến bến xe đường dài, lại đón xe buýtđithị trấn. Xuống xe liền trở về trường học cũ, thời điểm đến nơicôcho điện thoại Lô giáo sư gọi, ông bảocôtrực tiếp tới phòng làm việc tìm ông. Phương Châm theo cảm tínhđigặp ông.

https://thuviensach.vn

Lúc thấy Lô giáo sưđãkhoảngmộtgiờ chiều, vì thế Lô giáo sư đem chuyện phiên dịch cho Phương Châm gác lai sau mà mangcôđến phòng ăn của trường học ăn cơm. Phương Châm nhìn từng ngọn cây cọng cỏ quen thuộc trong quá khứ mà trong lòng cảm khái. Bốn năm đại họccôrất thiếu thời gian cho bản thân,côhọc xong liền kiếm tiền nuôi sống bản thân, lúcnóichuyệnyêuđươngcôliền muốn ở bên cạnhmộtngười đàn ông cả đời.

Lúc trướccôlà vịt con xấu xí khi học đại học mới từ từ thay đổi, mắt thấy có thể trở thành thành thiên nga. Nhưng trongmộtđêm cái gì cũng có thể

thay đổi, La Thế chếtđilàm cuộc sống củacômộtlần nữa bị đẩy xuống Địa Ngục. Mãi cho tới bây giờ, tinh thần củacômớimộtlần nữa phục hồi khỏi cái quá khứ hơn năm năm ấy.

Lô giáo sư thoạt nhìn vẫn là bộ dáng lúc trước, rất có tinh thần, khi ăn cơm thỉnh thoảng có vài học sinhđingang qua, ông đều hiền hoà chào hỏi.

Thời điểm sắp ăn xong vợ của Lô giáo sư là Vưu giáo sư cũng tới.

Phương Châm vừa nhìn thấy Vưu giáo sưkhôngthểkhôngcảm thán cái gì gọi là trú nhan thuật*. Vưu giáo sư là phó giáo sư sinh vật học trườngcô, nghenóihai người đều là kết hôn lần hai. Thời điểm Phương Châm học đại học hai người bọn họ vừa mới kết hôn, Vưu giáo sư ước chừngnhỏhơn chồng 15 tuổi,hiệntại đại khái là hơn bốn mươi tuổi.

* trú nhan thuật: thuật duy trì nhan sắc

Nhưng nhìn thân hình cùng khuôn mặt của bà,nóibà 30 tuổi tuyệt đối cũng có người tin. Loại phong tư mỹ mạo kia, những giáo sư khác đềukhôngsánh bằng, khiến cho người nhìn hai mắt đều phát sáng.

Vưu giáo sư sau khi nhận ra Phương Châm, cũng lôi kéocônóivài lời, cònnóivề sau nếucôrảnhthìhãy thường xuyên về thăm trường, bà vỗ ngực cam đoan nhất định làm cho lão nhân nhà mình tìm chocôthậtnhiều việc.

https://thuviensach.vn

Bà lúcnóinhững lời này khiến Lô giáo sư ởmộtbên ngồi cười, thỉnh thoảng mới chen miệngmộtcâu: "Quay về thầysẽtrực tiếp fax cho em, em dịch xong cũng fax lại cho thầy. Đỡ phải chạy qua chạy lại trường học. Bất quá em quảthậtnên thường quay về thăm trường học,khôngthìđến nhà chúng ta ăn cơm, thầy cùng sư mẫu em rất thích có người trẻ tuổi đến nhà chúng ta cho náo nhiệt."

Vưu giáo sư còn trêu ghẹo Phương Châm: "đãcó bạn trai hay chưa?"

Phương Châm cườinói: "Còn chưa có, trước hết phải lập nghiệp sau mới thành gia."

"Đứanhỏnày, còn ra vẻ nữ trung hào kiệt." Vưu giáo sư cùng chồng cườinói, sau đó đưa Phương Châm ra khỏi phòng ăn. Vốn bọn họ còn muốn mời Phương Châm buổi tối ăn cơm, nhưng Phương Châm vội vã muốn về

nhà để làm việc, liềnnóicòn có việc cần làm, rồi đáp xe rờiđi.

Lúc từ trường trở vềđãlà gần ba giờ sau, khi về đến nhàđãnăm giờ.

Phương Châm cầm chìa khóa mở cửa vào phòng, trong lòng suy nghĩ đêm nay có thể hoàn thành đượcmộtnửa công việckhông. Đây là tài liệu giới thiệu về công năng sản phẩm củamộtxí nghiệp, nghenóimuốn khai thác thị

trường nước ngoài cho nên cần dịch thành tiếnganh. Việc này đối với Phương Châm mànóicũngkhôngkhó, lúc trướccôcũngđãlàm qua, như

vậythì2 buổi tối nhất định có thể hoàn thành.

côsuy nghĩkhôngkhỏi cũng có chút thất thần, sau khi mở cửanhẹbuông tay chìa khóa liền rơi xuống đất. Vì thếcôliền ngồi chồm hổm xuống đất nhặt chìa khóa, nhặt xong muốn đứng dậy, vừa ngẩng đầu lại thấytrênsô pha trong phòng kháchđangcómộtngười ngồi. Người nọ tay cầm tạp chí nhàn nhã đọc, hiển nhiên làđangđợicô.

Thấycôvào cửa, Nghiêm Túc cũngkhôngngẩng đầu, hai con mắt lướt qua tạp chí rồi quét sang Phương Châmđangliếc mắt nhìn.

https://thuviensach.vn

Lời tác giả: từ lúc Tiểu Châm Châm vào ở nhà của lão Nghiêm, đơn giản chính là đưa dê vào miệng cọp. Lão Nghiêm là muốn đếnthìđến, Tiểu Châm Châmanhchính là muốn ănthìăn,mộtđiểm khách khí ý tứ

đềukhôngcó.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 47-1: Cực hạn (1)

khôngbiết vì sao, bị Nghiêm Túc nhìn như vậy,mộtthân Phương Châm lại nổi da gà.

rõràng làmộtngười tuấn dật dễ nhìn như vậy, như thế nào mà ánh mắt bắn tới đây lại làm cho người takhôngthoải mái được.

Phương Châm lập tức nhớ tới đêm hôm đó chính tại trong cái phòng này mà phát sinh hết thảy. Vốn dĩ phải nhanh quênđi, kết quả vừa nhìn thấy Nghiêm Túc tất cả ký ức đều xông ra, như thế nào đềukhôngđuổiđiđược.

côkhôngkhỏi khẽ thở dàimộtcái, hỏi: "anhđến khi nào vậy?"

"Vừa tớikhôngbao lâu. Emđiđâu vậy?"

"đilàm chút việc."

Phương Châmkhôngnóitỉ mỉ, Nghiêm Túc cũngkhônghỏi kỹ,hắnđem tạp chí đặt lại từtrênsô pha đứng lên, nhìn Phương Châm chỉ đạo: "đi, nếu emđãtrở lại, vậy liền bắt đầuđi."

"Bắt đầu cái gì?"

"Chuyển nhà."

Phương Châm vừa nghe xong lời này liền rất cao hứng: "Dọnđinơi nào?"

Nơi nàythậtsựquá đắt, khiếncômỗi ngày đều sống trong lo lắng.

https://thuviensach.vn

" Trong tiểu khu cách nơi nàykhôngxa, cùng trongmộttòa nhà. Bất quá so với nơi nàythìnhỏhơnmộtchút, cómộtphòng khách vàmộtphòng ngủ, vừa đủ

chomộtmình em lưu lại."

Phương Châm mặt lập tức xụ xuống, vẫn làkhôngkhỏi nơi này, như thế

nào vẫn là Tôn Ngộkhôngrơi vào tay phật Như Lai vậy.

Nghiêm Túc vừa nhìn mặt mũicôtự động lý giải thành ý tứ khác, vì thếanhlạinói: "Em nếu thích nơi nàykhôngmuốnmộtphòng ở quánhỏthìcứ

tiếp tục ở lạiđi.anhvốn cảm thấy nơi này rất tốt, suy xét đếnyêucầu của em, cố ý nhờ người tìm hộmộtphòng ở. Căn phòng như của tiểu khu này quảthậtkhan hiếm."

"Tôikhôngcó ý này. Tôi là muốn có thể haykhôngkhôngở lại cái tiểu khu này, em có thể tự tìm được phòng ở để chuyển ra ngoài."

"Cũng có thể." Nghiêm Túc thế nhưng lạikhôngcó phản đối, hai tay ôm ngực vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, "Em tùy tiệnđinơi nào tìm phòng ở cũng được, tìm đượcthìnóichoanhbiếtmộttiếng, tasẽthuêmộtphòng ở cách vách phái hai người 24/24 giờ bảo hộ em."

Vậy cònkhôngbằng ở nơi này. Phương Châm quả thực cảm thấy Nghiêm Túc là cố ý, này là cố ý làm khócômà.

"Thôi, vẫn là ở tiểu khu nàyđi."

Nghiêm Túc hài lòng gật đầu, nhưngtrênmặtkhônghề lộ vẻ vui sướng, chỉ thân thủ tiếp đón Phương Châm: "đithu xếpmộtchút gì đó,anhvới em cùng nhau dọn. Bởi vì cách đó gần nênanhkhônggọi người lại đây, sợ

emkhôngthoải mái."

Mấy ngày hôm trước Nghiêm Túcđãphái người đóng gói đồ của Phương Châmđãđưa tới, phòng ở bên kiađãltrả lại. Đương nhiên là Phương Châm https://thuviensach.vn

trả lại cho Từ Mỹ Nghi, Từ Mỹ Nghi lại trả cho Thẩm Khiên. Chỉ là việc này Phương Châmkhôngnóicho Nghiêm Túc, cố ý gạtanh.

Nghiêm Túc cũngkhôngđể ý phòng ở kia là ai cho Phương Châm, dù sao bây giờ cũng làanhchiếm ưu thế. Phương Châm vào ở nhà củaanh, làm việc tại công ty củaanh, tin tưởngkhôngxa trong tương laicôsẽtrở thành nữ chủ

nhân nhàanh, đeo tạp dề ở trong phòng bếp bận việc vìanhmà giặt quần áo nấu cơm sinh con, ngày bị người ta gọi là bà Nghiêm cũngsẽkhôngquá xa.

Nếu Phương Châm biết bất quá chỉ là chuyện dọn cái nhà thôi, thế nhưng Nghiêm Túc lại liên tưởng đến tương lai xa xôi như vậy,côphỏng chừngsẽthành tâm tán tưởngmộtcâu: tiên sinh, não ngài hoạt độngthậtlà tốt a.

Tuy Nghiêm tiên sinh nãođanghoạt động rộng nhưng khi làm việc cũng là người nghiêm túc. Đồ đạc của Phương Châm đại bộ phận cũngkhôngđược bày ra, như trước vẫn còn nguyên xi trong bao. Bởi vìcôngay từ đầukhônghề có ý định ở lại nơi này,cũng tính toán việc chuyển nhàcôđương nhiênsẽkhôngvội vã đem đồ vật nhất nhất bày ra.

Nghiêm Túc đem tất cả những thùng này đặt đếnmộtchỗ, đặt bên sô pha phòng khách vàtrênbàn trà, sau đó để Phương Châm trở về phòng thu thập những vậtnhỏlinh tinh, chính mìnhthìhai tay ômmộtcái rương ra cửa,đithang máy lên tầngtrên.

anhtìm cho Phương Châm căn phòng kia ở tại tầng 18, cả tầng chỉ có duy nhấtmộtphòng ở. Phíatrêncòn cómộttầng nhưng cũngkhôngcó để cho người ở. Thang máy được thiết kiết mật mã, người bên ngoài lên đến tầng 18 tất yếu phải có mật mã mới được. Đây là vì bảo vệ cho Phương Châm, cũng tiện choanhcùng Phương Châm hai ngườimộtthế giới,khôngcho phép ngườikhôngliên quanđixem phong cảnh đến quấy rầy.

Đương nhiênanhsẽđem chuyện mật mãnóicho Phương Châmrõràng.

https://thuviensach.vn

Phụ nữ nha,khôngcần cùngcônóichuyện quá phức tạp, đơn giản dễ hiểu là được rồi.nóinhiều hơn nữacôsẽtưởng tưỡng được càng nhiều chuyện.

Chuyện chuyển nhà tiến hànhthậtsựthuận lợi. Trước sau chỉ dùng hơnmộtgiờ liền làm xong. Phương Châm cũngkhônghỏi qua Nghiêm Túc phòng này tiền thuê bao nhiêu, dù sao có hỏithìanhcũngsẽkhôngtrả lời, chỉ

biết lấy chuyện cha mẹ em traicôranói, nhắc nhởcôphải biết bảo trọng thân thể để có thể bắt đầu phá cái gia đình kia thành mảnhnhỏ.

Nghĩ đến đây Phương Châmkhôngkhỏi có chút cảm kích Nghiêm Túc, chuyện ra tòa của em trai bởi vì cóanhhỗ trợ mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy.côtrước kia đối vớianhnhư vậy, thiếu chút nữa hạihắnmất mạng, kết quảanhchẳng nhữngkhôngcó trả thù ngược lại mà còn tận tâm tận lực giúpcô. Phương Châm cảm thấy chắccôđời trước nhất định thắp rất nhiều nhang, đời này mới có thể gặpmộtnam nhân như Nghiêm Túc.

anhđối tốt vớicôcôkhôngphảikhôngnhìn thấykhôngcảm giác được, chỉ là cái tốt nàycôsử dụngkhôngnổi cũngkhôngthể nhận được. Hai người bọn họ

có quá nhiều điểmkhôngthích hợp, từ gia thế bối cảnh, cho đến hoàn cảnh trưởng thành, còn có ân oán tình thù, trở ngại cho bọn họ có thể chất đầymộtphòng ở này, Phương Châm quả thựckhôngdám nghĩ đến cảnh tượng sau này hai người ở cùngmộtchỗsẽlà như thế nào.

Nghiêm Túchiệntại thíchcôcó lẽ là xuất phát từ cảm giác mới mẻ nhất thời, chung quy đàn ông chính như vậy rất khó tiếp xúc được loại phụ nữ

bình thường màkhôngbiết gì nhưcô. Ăn thức ăn đầy mỡ hoài tất nhiên phải thay đổi khẩu vị thôi. Nhưng hôn nhân lại làsựviệc cần phải thận trọng,mộtkhi quyết định chính là muốn sống cả đời bên nhau. Phương Châmkhôngphải loại phụ nữ cầm đượcthìcũng buông được, hôm nay cùng người này tốt đẹp ngày mai lại cùng người kia ôm ôm ấp ấp.côsợ hãi cómộtngày cùng Nghiêm Túc cảm tình nhạt phai, chính mình muốnđicon đường nào cũngkhôngbiết.

https://thuviensach.vn

Con dâu nhà giàu dễ làm như vậy sao? Phụ nữ xuất thân danh môn còn khó có thể ứng phó chu toàn, huống chi loại gia đìnhcômànóicực kỳ dư

thừa còn lạimộtngười từ trong tùđira. Nghiêm Túc nếu đemcômang ra ngoài gặp ngườisẽcó hậu quả gì? Nếu có người lấy quá khứ củacôkhoe cho thiên hạ bọn họ nên phải đối mặt thế nào?

Nghĩ đến đủ loạikhôngthích hợp, Phương Châm đối mặt việc Nghiêm Túc chủ động trừ khi thối lui về phía sauthìkhôngcó phương pháp nào khác.

Cự tuyệt, mới là đúng kết quả tốt nhất cho hai người.

Nhưng hiển nhiên Nghiêm Túc cũngkhôngphải người thường, cự tuyệt bình thường vớianhmànóilà vô dụng.anhcó bản lĩnh quyết định đến mọi tình cảnhmộtcách tột đỉnh. Phương Châm ngượng ngùngkhôngnóira được lời ác độc đemanhđuổiđi, cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay *, đối phương có ân vớicô,côcũngkhôngthể lấy oán trả ơn.

* cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay: ăn của người ta,thìnóinăng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Vì thếsựtình này bắt đầu trở nên có chút phức tạp.

Nhìn Nghiêm Túc chuyển xong đồ đạc hướng phía sô pha ngồi xuốngthìPhương Châm trong lòng lập tức minh bạch, xem ra vị gia này hôm nay vốn định ở chỗ này ăn cơm tối.

Chẳng lẽ ngươi cho rằnganhthậtsựhảo tâm giúp ngươi chuyển xong nhà, sau đó nước miếng cũngkhônguống liền mang theo vẻ mặt ấm áp tươi cười rờiđi?

Đừng có nằm mộng, trời còn chưa tối đâu. Phương Châm ở trong lòng yên lặng chửi thầmmộtphen, đơn giản chủ động mở miệng: "Đồ đạc trước hết cứ chậm rãi thu thậpđi,anhcó đói bụngkhông, có muốn ăn cơm chiều haykhông?"

https://thuviensach.vn

"Muốn,anhđến chủ yếu là tới dùng cơm."

Da mặtthậtđủ dày.

Phương Châm vì thếđivào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra muốn nhìn xem có chút gì thích hợp để nấu haykhông. Vốncôlà cũngkhôngôm hy vọng, vừa chuyển đến sao trong tủ lạnh có thể có cái gì? Kết quảthậtkhiếncôngoài dự kiến,khôngriêng gì tủ lạnh, toàn bộ phòng bếp đều chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị. Thoạt nhìn giống như

làmộtcái phòng bếp thường xuyên có người sử dụng, nồi nia xoong chảo mọi thứ đều có đầy đủ, tùy tiện lấy đạimộtthứ gì đó ra cũng có thể

làmmộtbàn thức ăn.

Phương Châm tâm tìnhkhôngkhỏi trở nên vui vẻ, xoay người hướng ra bên ngoài phòng khách kêu: "Ai,anhmuốn ăn cái gì?"

Nghiêm Túc từ sô pha đứng lên,điđến cửa phòng bếp dựa vào khung cửa trầm tưmộtlát,nóira đáp án khiến Phương Châm hộc máu: "Bánh bao."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 47-2: Cực hạn (2)

Phương Châm đưa tay xem đồng hồ,đãhơn sáu giờ, lúc này làm bánh bao đời nào mới có thể ăn được a.cônghĩ nghĩ đến năng lực của mình cùng tính tìnhkhôngbiết nhân gian khó khăn Nghiêm thiếu gia mà giải thích: "Làm bánh bao cần phải nhào bột, nhào bột tốn rất nhiều thời gian,mộtchốckhôngthể ăn được."

"khôngquan hệ,anhgiúp em làm."

Đâykhôngphải là vấn đề người làm. Nhào bột cần phải có thời gian đại thiếu gia à. Phương Châm nhớ tới Nghiêm Túc từng nấu canh, nhưnganhở

phương diện nấu ăn tựa hồmộtchốckhôngthể thông.

"anhnóixem nếuhiệntại làm bánh baothìchừng nào mới có ăn?"

"Lo lắng thời gian làm cái gì, có thể ăn được là tốt rồi? Vừa nhào bột vừa chuẩn bị nguyên liệu là được.nóiđiem có làmkhông?"

"Làm."

"Vậy là được rồi. Làm culy giúp em thu dọn đồ đạc nữa ngày trời, dù sao cũng phải thương tiếcanhmộtchút chứ." Nghiêm Túc khinóichuyệnđãtiến vào rồi.anhđãsớm cởi áo khoác,trênngười chỉ mặtmộtchiếc áo sơ mi của bộ

vest, cả ngườianhnhìn qua rất có khí chất củamộtmodel.

anhvừanóivừa xắn tay áo, ánh mắt chuyên chú nhìn khiến người khác phải tim đập chân run.

https://thuviensach.vn

Trước sắc đẹp Phương Châm có chút cầm lòngkhôngtrụ, ma xui quỷ

khiến liền đáp ứng nhiệm vụ làm bánh bao này. Nghiêm Túc xắn tay áo xong hỏi: "Muốnanhlàm gì?"

Phương Châm mở tủ lạnh ra nghĩ nghĩ, cầm ramộtkhối thịt heođãđông lạnh giống như cục đá, đặt lên tấm thớt: "Bămnhỏthịt."

Đây đúng làmộtthể lực sốngkhôngphải người cao to như Nghiêm Túc làkhôngđược. Nghiêm Túc cũngkhôngluống cuống, cài tạp dề lên sau đó cầm lấy khối thịt nhìn nhìn, chọn chiếc dao sắc bén đem thịt cắt làm đôi,mộtnửa bỏ vào lại tủ lạnh nửa kia bỏ vào lò vi sóng để rã đông.

Lúc Nghiêm Túc băm thịt Phương Châm vẫn liếc mắt nhìnanh,khôngkhỏi cảm thán đàn ông cùng phụ nữ ở phương diện thể

lựcthậtsựkhác biệt. Thịt đông lạnh thành như vậy Phương Châm căn bảnkhôngthể cắt xuốngmộtcm nào, Nghiêm Túc nhưng lại có thể dễ dàng đem thịt phân thành hai. Nếu Nghiêm Túckhôngphải là quân tử, ở trong cái phòng này cho dùanhcó tâm tư xấu,thìPhương Châm cũngkhôngcó đường nào để trốn.

Nghiêm Túc pháthiệnPhương Châm nhìnanhchăm chú, vì thế liền hỏi:

"Sao vậy,trênmặtanhcó vết bẩn à?"

"khôngcó."

"Em nhào bột đượckhông, tay em có lực ra sao? Nếukhôngthìem dạyanh,anhđến giúp em."

Cái chủ ý nàykhôngsai, làm bánh bao nhào bột là mấu chốt, đàn ông lực đạo mạnh yếu khống chế đều rất tốt giúp bề mặt bột đều đều bóng loáng dễ

dàng lên men hơn. Phương Châm vừa nghekhôngnóihai lời liền đem chậu bột đưa qua, bắt đầu từng bướcmộtchỉ đạo Nghiêm Túc nhào bột như thế

nào.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc ở phương diện này là người mới, cho dù lực lĩnh ngộ

caothìcũng có chỗ làmkhôngđúng. Phương Châm là người dạy đương nhiên phải tự mình làm mẫu, hai người bốn tay nhào bột qua lại, tất nhiênsẽdẫn đến đụng chạm.

Mặc dù là có mang bao tay, nhưng độ ấm ở đầu ngón tay vẫn lơ đãng truyền tới tay của đối phương. Vừa mới bắt đầu Phương Châm còn chưa cảm thấy,mộtmực chỉ giáo Nghiêm Túc nhào bột như thế nào. Dần dầncôcảm thấy có chútkhôngđúng, bởi vìcôcảm thấyrõrệt động tác trong tay Nghiêm Túcđãchậm lại.

côvừa ngẩng đầu, liền thấymộtcỗ ánh mắt nóng bỏng chặt chẽ dán lên mặt củacô, quả thực muốn đem cả ngườicôhòa tan.

-------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó bánh bao rốt cuộc làm thành như thế nào Phương Châm quả thựckhôngthể nghĩ ra.

Dù sao bột cũngđãnhồi xong, lúc nhồi xongthìthau sạch tay sạch,khôngdính chút bột thừa nào, quả thực có thểnóilà hoàn mỹ.

Nhưng Phương Châmtrênmặt cũng hồng hồng có thểnóilà hoàn mỹ

tương đương.

Nghiêm Túc nhìncônhư vậykhôngkhỏi mỉm cười: "Xem ra trong phòng hơi nóng,anhnên cởi thêmmộtcái áo mới được."

anhvừanóivừa cởi bao tay, đem áo sơmi bên ngoài cởi ra khiến chocôkhó hiểu, thuận tay hướng sofa phòng khách ném, lúc quay lại còn cởimộtnút áo sơ mi. Đối với nàyhắngiải thích: "Băm thịt sử dụng tương đối nhiều lực, ra nhiều mồ hôi."

https://thuviensach.vn

Kết quả là lúc băm thịt Nghiêm Túcthậtsựtoát rất nhiều mồ hôi, vì thế cái sơ mi kia củaanhcàng lúc càng được mở nhiều nút hơn, từmộtcái đến hai cái rồi đến ba cái. Phương Châm tận mắt thấy trước ngựcanhda thịt càng lúc lộ càng nhiều, cuối cùng vẫn làkhôngthể nhìn nổi nữa, chủ động đề

nghị: "Nếukhôngthìtôi bật điều hòa choanhnha?"

"khôngcần, như vầy cũng rất mát mẻ."

Mát mẻ kiểu gì,rõràng là đùa giỡn lưu manh! Phương Châm bất đắc dĩ

trợn mắtmộtcái, xoay người ra khỏi phòng bếp, chờ đến lúc Nghiêm Túc đem thịt băm hoàn toàn mớimộtlần nữađivào ướp gia vị.

Nghiêm Túc đứng ở bên cạnh xen mồm: "Làm bánh bao thịt sao?"

"Đêm nay có thể ăn được bánh bao thịtđãlà tốt lắm rồi, làm tiếp cái khác nữathìtrời cụngđãsáng rồi."

"anhkỳthậtcũngkhôngngại cùng em cùng nhau làm đến hừng đông."

Nghiêm Túcnóixong lời này người bên canh nhất thời lạnh toát, trước ngực ba cái nút áo được cởi bỏ, lộ ramộtmảng lớn bóng loáng da thịt. Cơ bắp trước ngực theo hô hấpẩnẩnphập phồng, quả thực là gợi cảm đến cực điểm.

Hơn nữaanhnóilời kiathậtsựkhiến người khác phải hiểu lầm, tuy rằng biếtrõanhlà ám chỉ chuyện làm bánh bao này, nhưng liên tưởng đếnsựtình của hai người trước kia, Phương Châm đành phải nuốt nước miếng.

Cái động tác rấtnhỏnày đương nhiênkhôngthể tránh được ánh mắt của Nghiêm Túc, vì thếanhvừa cười vừa đứng lên: "Em nghĩđiđâu vậy?

Kỳthậtnếu em nghĩ lờinóicủaanhnhư vậyanhcũngkhôngngại.anhthường xuyên tập thể hình nên thể lực rất tốt, lúc này làm xong bánh bao ăn xong, lại tắm rửamộtcái ít nhất cũng gần mười giờ. Từ mười giờ đến sáu giờ sáng là tám tiếng, hẳn là OK."

https://thuviensach.vn

OK cái đầu củaanhchứ OK. Phương Châmthậtsựmuốn bay lênmộtcước hủy diệt cái địa phương dưới rốn tam tấc của Nghiêm Túc. Nhưngcôvẫn còn sót lạimộtít lý trí, giả vờ trấn định đáp: "khôngcần, tôikhôngcó hứng thú."

nóixongcôxoay người muốnđi, lại bị Nghiêm Túc duỗi tay trực tiếp kéo trở về.côcả người đâm sầm vào lồng ngực Nghiêm Túc, cơ bắp rắn chắc đâmcôkhiếncôtoàn thân xương cốt đau,khôngkhỏi nhe răng.

"Được rồi, thừa dịpanhcòn có chút khí lựcthìlàm bánh bao nhanh lênđi.

Nấukhôngăn cơmanhchết đói mất."

Phương Châm thời điểmnóichuyện đầu liều mạng hướng sangmộtbên, tận lực cách lồng ngực Nghiêm Túc xamộtchút.côthậtsợ đối phương duỗi tay trực tiếp đem đầucôấn vào trước ngựcanh, làm cho hai mácôkhôngchút cự lykhôngbị ngăn trở ngại dán lên làn da bóng loáng trước ngực.

Chuyện như vậy khiến Phương Châmthậtsựmuốn phát điên luôn rồi.

Nghiêm Túc chịu đựng xúc động cười to trêu chọc nàng: "Có cái gì mà phải xin lỗi, so với chuyện khác em việc gì cũngkhônglàm."

"Việc kia là ngoài ý muốn."

"Vậy hôm nay liền đem ngoài ý muốn kia biến thành thuận theo tự

nhiênđi." Nghiêm Túc vừanóivừa nâng cằm Phương Châm lên, bắtcôphải nhìn mình, "Em hẳn là nên tuân theo ý muốn của chính mìnhđi."

"Ý muốn của tôi chính làkhôngmuốn cùnganhcó bất kỳ chuyện liên quan nào."

"Phụ nữnóidốithậtlà dễ nghe."

"Tôikhôngcónóidối."

https://thuviensach.vn

"Tự em đến xem biểuhiệnngày hom đó của em,rõràng emhiệntại chính làđangnóidối."

"Chuyện ngày đókhôngchả có nghĩa gì cả, chúng tasựtình cũngkhôngcó phát sinh."

Nghiêm Túc cảm thấy Phương Châmthậtsựlà người rất mạnh miệng.

Xem bộ dángcôcứng cổ cùnganhtranh cãi, Nghiêm Túcthậtmuốn ômcôdậy ném lên giường, sau đó hung hăng cỡi quần đánh môngcô.

đãsờ gốc rễ củahắndạo chơimộtvòng, thế nhưng lại dámnóithực chấtkhônghề cósựtình gì phát sinh.thậtsựcho rằnganhlà loại đàn ông tùy tiện sao, bởi vì có tiền nên có thể chơi phụ nữ khắp khắp thiên hạ, cho nên nhiều hơn hay thiếuđimộtngười đềukhôngquan trọng?

Cả đời đây là lần đầuanhvìmộtngười congáimà làm nhiều chuyện như

vậy, màcôgáinày từ đầu đến cuối đềukhôngđểanhở trong lòng?

Nghiêm Túc trong phút chốc ánh mắt nhíu lại, mày nhăn thànhmộtđường,nóichuyện ngữ khí cũng bén nhọn hơn vài phần:

"anhthậtkhôngnghĩ tới em lại là phụ nữ tùy tiện đến vậy.sựtình này trước kia em thường xuyên làm?"

Lời nàynóira có chút thương tâm, Phương Châm cắn cắn môikhôngnóichuyện. Nênnóinhư thế nào đây, nàng cùng La Thếđãtừng tiếp xúc thân mật, nhưngsựtình này quảthậtchưa từng làm qua. Hôm đócôlà lần đầu tiên.

Nghiêm Túcnóilời này khiếncôcó chút căm tức, tổn thương lòng tự

trọng, cằm lại bịanhkiềm chế thế nào cũngkhôngthoát được, vì thếcôhung tợn mở miệng: "khôngsai, chuyện này đối với tôi quảthậtkhôngtính là cái gì.anhđừng quên tôi thiếu chút nữa là kết hôn, tôi cùng La Thế còn cái gì mà chưa từng làm qua, chúng tôi ngay cả đứanhỏcũng có,khôngkhác gì các https://thuviensach.vn

cặp vợ chồng bình thường.anhcòn trông mong tôi làmộtcôgáiđơn thuần trong sáng sao?"

Nghiêm Túc sắc mặtâmtrầm tới cực điểm, lực đạotrêntay cũngkhôngkhỏi tăng thêmmộtít. Phương Châm lúcnóira rất thống khoái, nhưng vừa nhìn thấyanhcó biểu tình trong lòng lạikhôngkhỏi sợ hãi.cônhớ tới tư thế

Nghiêm Túc thái thịt vừa rồi, hai người bọn họ thể lực quá cách xa,côthậtsựkhôngphải là đối thủ củaanh.

Phương Châm thân thểkhôngkhỏi run lên,cômuốnnóimộtchút gì đó để

dịuđibầukhôngkhí. Nhưng lờinóicòn chưa thoát ra khỏi miệngthìđãthấy trời đất rung chuyển, ngay sau đócôchợt nghe thấy chính mình hét lênmộttiếng, hai chân nháy mắt cách xa mặt đất,côbịanhvác lên vai như khiêng bao tải,đithẳng ra khỏi phòng bếp.

Phương Châm nhìn sàn nhà timcôđập nhanh như thể muốn nổ tung.

Nghiêm Túckhôngkhách khí khiêngcôđiđến bên giường, sau đó dùng lực némcôlên giường. Bị ném xuống trong nháy mắt Phương Châm đau đến mức phải kêu tomộttiếng, nhưng rất nhanhcôngay cả kêu cũngkhôngthể kêu được

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 47-3: Cực hạn (3)

Nghiêm Túc cả người triệt để đècôlại, từ đầu đến chân đemcôchặt chẽ

ràng buộctrêngiường,khôngđợi Phương Châm phản kháng đôi môi lập tức nặng nề đè lên.

Nụ hôn này quả thực là muốn hôn Phương Châm cho đến chết.côcơ

hồkhôngthể hô hấp được, vài lần muốn dời miệng ra chỗ khác nhưng lại đềukhôngthành công.khôngkhí bên trong phổi giống như là triệt để bị hútđi, đến lúc thần trí Phương Châmđãcó điểm mơ hồ, hai mắt tối sầm cơ hồ

muốn ngất xỉu.

Đến lúc này Nghiêm Túc mới buôngcôra, tùy ý nhìncôcả người run rẩy kịch liệt vì hô hấp, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc khó chịu đến cực độ.

Nghiêm Túc kỳthậtcó chút đau lòng, nhưng rồi lại bịsựtức giận trong lòng đánh thẳng.anhchịu đựng phản ứng sinh lý to lớn của bản thân, cắn răngnóivới Phương Châm: "Xem ra chuyện ngày hôm đó quảthậtquá trẻ

con, nên em hoàn toànkhôngcó để ở trong lòng. Là doanhnhất thời mềm lòng, sớm biết rằng em như thế nàythìanhnên tiến thêmmộtbước mới phải.

Bất quá hôm đókhôngcó quan hệ gìthìhôm nay cũngsẽnhư vậy."

Phương Châmkhôngthể tin trợn to hai mắt: "anh,anhmuốn làm gì?"

Tuy rằng đó là câu nghi vấn, nhưng trong lòngcôđãcó đáp án rấtrõràng.

"Em yên tâm, phòng này cáchâmphi thường tốt. Hơn nữa nơi này cũng coi như là tầng cao nhất, tầngtrênkhôngcó ai ở, cách vách cũngkhôngcó https://thuviensach.vn

hàng xóm, vô luận phát sinh chuyện gì cũng cùng emkhôngcó quan hệ, cũngkhôngcó ai nghe được, emkhôngcần phải ngượng ngùng."

Phương Châm quả thực bị dọa đến sợ,côđãở trong lao tù 5 năm, nhưngcôcũng chưa bao giờ cho rằngsẽcó giờ phút màcôlại sợ hãi đến như

vậy. Nghiêm Túc hoàn toàn khác với những người cùng tù vớicô, cáccôcho dù có hung tàn lại hung hãn, nhưng còn có cảnh ngục có thể quản các nàng.

Nghiêm Túc lạikhôngđược như vậy,khôngai có thể quản đượcanh. Nơi này là địa bàn củaanh, giống nhưanhnóivậy,côcó kếu đến nát cổ

họngthìcũngsẽkhôngcó người nghe.

mộtcỗ tuyệt vọng tràn ngập trong cõi lòngcô, Phương Châm ánh mắt đau xót cơ hồ muốn rơi lệ. Nhưng càng ở trong thời điểm như thế nàythìlòng tự

tôn càngkhôngcho phépcôrơi lệ. Cho dù bị buộc đến hoàn cảnh tuyệt vọng, Phương Châmkhôngbiết từ nơi nào đến lại cómộtcỗ dũng khí, cắn răng đáp trả Nghiêm Túc: "anhđịnh làm cái gì vậy, chuẩn bị cưỡng gian sao?anhcảm thấy

dưới

tình

huống

này

cùng

tôi

phát

sinh

quan

hệ,thìtôisẽyêuthươnganhsao?"

"Chẳng lẽanhkhôngcưỡng emthìemsẽyêuanhsao? Phương Châm, emthậtsựlà người lòng dạ sắt đá.anhđối với em tiêu phí biết bao tinh lực cùng tình cảm, nhiều đến mức ngay cảanhcũng có chút bị mê hoặc.

Nhưnganhcái gì cũngkhôngcó được,khôngđược đáp trảkhôngcósựôn nhu từ

em, thậm chí cũngkhôngcómộtlời hay ý đẹp. Em đừng có cho rằnganhlà thần tiên,anhchính là bản thânanh, đối với emanhtự nhận mình có là người rất kiên nhẫn, nhưng emkhôngthể hết lần này đến lần khác khiêu chiếnsựcực hạn củaanh. Chắc emđãtừng nghe quamộtcâu: Độ nhẫn nại của đàn ông là có hạn chế."

"Nhưnganhkhôngthể nhịn thêmmộtchút nữa sao?"

Phương Châm hơi mím môi,nóichuyện ngữ khírõrệt có yếuđivài phần.khôngkhí trong phòng nguyên bản làđanggiương cung bạt kiếm bởi vì https://thuviensach.vn

những lời này lập tức hòa hoãnđirất nhiều, Nghiêm Túc thậm chí lộ ra tia mỉm cười: "Em đây làđangcầuanhsao?"

Phương Châm thuận tiện bò lêntrên: "Đúng là tôiđangcầu xinanhđấy.

Nhẫn cũng đều nhẫn rồi,anhlại nhẫn nhịn thêmmộtđoạn thời gianđi.anhmà đối với tôi cưỡng ép, tôi vĩnh viễnsẽkhôngyêuthươnganhđâu.anhmuốn đem những điểm hi vọng còn sót lại kiamộtphút dụi tắt sao?"

"Em ý tứ này là nếuanhhôm nay buông tha em, emsẽthửyêuthươnganh?"

"Được, tôisẽcố gắng." Phương Châm nháy mắt có tình có lệnóivới đối phương. Thừa dịphiệntại có cơ hội chuyển đổi vội vàng đem người khống chế cho tốt, thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm mới là phương án tốt nhất.

Lúcnóilời

này

Phương

Châm

trong

lòngkhôngkhỏi

thở

dài,côcũngkhôngphảikhôngmuốnyêuthương Nghiêm Túc, màcôthậtsựcảm thấy chính mìnhyêukhôngnổi người đàn ông này.

Hai người bọn họ,mộtngườimộtkhuyết điểm cũngkhôngcó có thểnóilà hoàn mỹ,mộtngườithìkhuyết điểm đầy người khiến người ta phải phát bệnh, cùng nhau ở chungmộtchỗthậtsựsẽcó hạnh phúc sao?

Nhưng bây giờkhôngphải là lúc suy xét cái này, Phương Châm vì muốn Nghiêm Túc tin tưởng, chỉ có thể tiếp tụcnóidối: "Chuyện của La Thế ở

trong lòng tôi chính làmộtcây gai.anhcho tôi chút thời gian để tôi có thể

đem cái gai này nhổ bỏ. Hai ngườiyêuđương màmộtngười trong lòng có khúc mắc,thìthậtsựmọi chuyện cũngsẽkhôngcó kết quả “anhcó hiểu ý của tôikhông?"

"anhhiểu." Nghiêm Túc sờ cái trán bóng loáng của Phương Châm,nhẹnhàng hôn lên mặt nàngmộtcái, "anhvốn cho rằng 5 năm thời gian nàyđãđủ cho em thoát khỏi cái gai này,khôngnghĩ đến..."

"Đó chính làmộtcon người, thời gian tuy rằng có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng cũng là cần quá trình nhất định.anhcó thể lại cho tôi chút thời gian https://thuviensach.vn

đượckhông?"

Nghiêm Túc nhìn Phương Châmkhôngnóilời nào,thậtlâu sau quađimới thở dàimộthơi: "anhnhư thế nào lại đối với em đến mềm lòng như vậy.

Ngay cảanhcũngkhôngthể giải thích được."

Ngheanhnóinhư thế gánh nặng trong lòng Phương Châm liền được trútđi,mộttảng đá lớn rốt cuộc cũng buông đượcmộtnửa. Kết quảkhôngđợicôtriệt để buông tảng đá lớn này xuống, Nghiêm Túc lời vừanóiđãchuyển, vừa tựa như cười chế nhạonói: "Có đôi khianhlại cảm thấy em vĩnh viễnsẽđể cái gai này đâm sâu vào trong lòng em. Nếu quảthậtlà như vậy chi bằnghiệntại giữ chặt lấy em, cũng chẳng sợkhôngchiếm được tình cảm của em, chỉ cần thân thể của em là tốt rồi."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 48-1: Ăn đậu hủ (1)

Nửa đêm mười hai giờ, Phương Châm yên lặng ngồi ởtrêngiường ngẩn người.

Nghiêm Túcđãđirồi, để lại căn phòng bừa bãi chocôthu dọn.

Bánh bao cuối cùng vẫn ăn được tới miệng, chẳng qua lúc ăn Phương Châm hoàn toànkhôngcó khẩu vị, ăn ngon hay khó ăn căn bản cũng như

chưa hề ăn. Đầu óccôchỉ toàn là lờinóicủa Nghiêm Túc lúc nãy: chẳng sợkhôngchiếm được trái tim em, chiếm được thân thể em là tốt rồi.

thậtsựgiống những lời mà tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình lúc trẻ thường xem. Ngữ khí bá đạo, hoàn toàn tương xứng với gương mặt xuất chúng cùng gia thế kia của Nghiêm Túc, nếuanhlúc ấykhôngnóihai lời lột quần áotrênngườicôthìđây quả thực là từ ngôn tình bước ra.

Nhưng Nghiêm Túc chính là Nghiêm Túc,anhso với tổng tài trong tiểu thuyết càng có khí chất hơn, và cũng càng có tính logic hơn so với bọn họ.

Bởi vìanhbiết Phương Châmkhôngphải nữ chính ngôn tình,côgiống loại người cùng người đàn ông cưỡng gian mìnhnóichuyệnyêuđương.

Cho nên sau khianhnóixong câu kia, ánh mắt Phương Châm quá mức khiếp sợ làm Nghiêm Túc phải nhích thân mình quỳmộtgối xuống giường đặt bên người Phương Châmnói: "Cho em haisựlựa chọn,một, đểanhhiệntại ăn em. Hai làm bánh bao để lấp đầy bụng choanh."

Người thông minh đều biết nên chọn cái nào. Phương Châmnóicũngkhôngkịpnóingườiđãngồi bật dậy, nắmthậtchặt áo dép lê chỉ

https://thuviensach.vn

mangmộtchiếc hướng phía phòng bếp chạy vội. Đến phòng bếpcôlập tức đóng cửa lại, dựa lưng vào cửakhôngkìm được thở dốc.

Chuyện phát sinh hôm naythậtsựquá vi diệu, từ khi đặt chân vào căn phòng này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất kì lạ. Phương Châm thậm chí còn suy nghĩ đây là cái bẫy do Nghiêm Túc làm ra?

côđangmuốn cân nhắc có cần haykhôngbiện pháp tự mình tìmmộtcăn phòng để chuyểnđi. Kết quả mới suy nghĩthìngẩng đầu lênđãnghe thấy Nghiêm Túc ở bên ngoài gõ cửa: "Có cầnanhgiúpmộttay hay?"

"không,khôngcần." Phương Châm lớn tiếng trả lờianhmộtcâu, sau đó pháthiệncửa phòng bếp có thể khóa, liền trực tiếp khóa cửa lại.

Công tác an toàn chocôđãđược hoàn thành. Tốn thời gian lâu như thế

mới xem như miễn cưỡng đứng lên,côcũngkhôngcòn hứng lên men lần thứ

hai nữa, trực tiếp cán bột và đặt nhưng vào bên trong.côcũngkhônggói nhiều, chỉ gói khoảng 10 cái, sau đó đổ nước vào nồi, nhóm lửa, hấp là xong

Sau khi làm xong tất cảcôđưa tay xem đồng hồ,đãquamộtgiờ. Mãi cho đến lúc nàycômới pháthiệnra mình mệt đến nhường nào.khôngchỉ là thân thể mệt mỏi mà thần trí củacôcũng mệt nhừ. Nghiêm Túc càng ngày càng tấn công mãnh liệt,côlạikhôngbiết nên phòng vệ như thế nào. Mắt thấy nàykhôngthế cứ để cho kẻ địch công phá tường thành, nhưng Phương Châm lạikhôngbiết nênđicon đường nào.

Bánh bao hấp khoảng hơn nửa giờ, Phương Châm lấy ra cảm thấykhôngthành vấn đề, liền mang sang cho Nghiêm Túc ăn. Xảy rasựtình vừa rồi Phương Châm cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng nhìn Nghiêm Túc vẫn vẻ mặt trấn định tự nhiên, giống như vừa rồikhôngcó chuyện gì xảy ra.côkhôngkhỏi cảm thán làanhthậtsựcó tố chất tâm lý rất mạnh.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túcđanggọi điện thoại cùng ai đó, sau khi cúp điện thoại liền nhìn thấymộtđĩa đầy bánh bao trắng trẻo mập mạp cảm thấy rất thèm ăn, cũngkhôngđể ý có nóng haykhôngliền cầmmộtcái thổimộtchút, sau đó cắnmộtngụm.

"Thịt hơi ítthìphải, cắn xuống đềukhôngcảm thấy."

Ăn bánh bao vốn là phải rất thiếu nhã, nhưng Phương Châm lại thấy tướng ăn của Nghiêm Túc rất tao nhã đến mứckhôngthốt nên lời. Khí chất củaanhquả nhiên được bồi dưỡng từnhỏ, lại nghĩ Nghiêm Túc như vậy từnhỏđãtrở thành đàn ông được mạ vàng, đừngnóilà ăn bánh bao cho dù là gặm xươngđinữacôcũng khẳng định cùng ăn đại tiệc đồ Phápkhôngkhác nhau là mấythậtsựkhiến cho người ta vui mắt.

Là ngườiđãquen ăn đồ thượng đẳng, mà đêm hôm khuya khoắt ở lại nhàcô, chỉ vì muốn ănmộtcái bánh bao, Phương Châmkhôngbiết có nên cảm động hay là vẫn nên mắnganhmộtcâu "Có bệnh" haykhông?

Cũng may Nghiêm Túc cũngkhôngcó tính toánthậtsựcùngcô"Làm" đến hừng đông. Ăn xongmộtcái bánh baoanhnóivới Phương Châm: "Lấy hộp đựng choanhhai cái đem vềđi."

Phương Châm xoay người vào phòng bếp lại nghĩanhcó cầnyêudân đến vậykhông? Sau khi lấy ramộtchiếc hộp đơn giảncôvào phòng bếp lấy choanhba cái bỏ vào, vừa ra tới nơi liền pháthiệnNghiêm Túc thế nhưng lại ăn xongmộtcái nữa.

anhđói bụng đến vậy sao?.

Phương Châm đem hộp cơm đưa qua, chợt nghe Nghiêm Túc giải thích:

"Vốn còn muốn ở lại với emm, nhưnganhvừa nhận được điện thoại, đêm nay có khả năng bận rộn đến tối muộn. Emđingủ sớmmộtchút, hai ngày nữaanhlại đến tìm em. Phòng ở nếu là ởkhôngquen liền gọi điện thoại choanh."

https://thuviensach.vn

"anhbận rộn như vậykhôngcần phải lo chuyện của tôi, phòng ở tôi khẳng địnhsẽquen thôi."

Nghiêm Túc cười cườikhôngnóithêm lời nào, mặc áo khoác cầm hộp bánh bao rờiđi. Đứng tại cửa mang giàyanhlại ngẩng đầu nhìn Phương Châm mỉm cười: "Bánh bao hương vịkhôngtệ, Phương Châm, em rất có nhân tố để trở thành người vợ tốt.anhnghĩanhcưới emsẽkhônglỗ đâu."

Nếukhôngphải ngại nóng Phương Châmthậtsựmuốn chộp lấy mấy cái bánh bao nện tớitrênmặt đối phương. Nghiêm Túcnóixong lời này nhanh chóng đóng cửa, đem tất cả nộ khí của Phương Châm nhốt lại bên trong.

Ngay sau đó Phương Châm vẫn ngồi ởtrêngiường ngẩn người, bánh bao cũngkhôngăn lấymộtngụm.côkỳthậtcũngkhôngnghĩ gì, trong đầu căn bản là trống rỗng. Hai con mắt nhìn chằm chằm bánh baotrênbàn kia, đến cuối cùng bởi vì trời lạnh mà hắt xìmộtcái,cômới từ hư ảo trở về.

Nhớ tới ngày mai còn phảiđilàm Phương Châm nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, thời điểm nước ấm chảy xuống đầy đầu đầy mặtcônghĩ có lẽ

Nghiêm Túcnóiquámộtcâu: nợ nhiềukhônglo.

Chuyện này cho tới bây giờcôcũng chỉ có thể dùng cái từ này để an ủi chính mình. Nợ dĩ nhiên là thiếu, rối rắm cũng vô ích. Về phần sau nàysựtìnhsẽnhư thế nào vẫn là để về sau bận tâm,côhiệntại có bản lĩnhbận tâm việc này,khôngbằng ngẫm lại như thế nào trả lại cho Thẩm Khiên hai mươi vạn kia.

Nghĩ đến đây cái Phương Châm lập tức lại có tinh thần, tắm rửa xong sau liền ăn ba cái bánh bao, sau đó lên giườngđingủ.

Mấy ngày kế tiếp Nghiêm Túc có lẽ vẫnđangbận rộn, nênkhôngcó đến tìmcôgây phiền toái. Phương Châm cũngkhôngvì chuyện này mà phải suy nghĩ đem tư liệu Lô giáo sư chocôphiên dịch ra, xem xét sau đó trực tiếp gửi vào hộp thư.

https://thuviensach.vn

Từ thời đại học đến lúccôđilàm chính là làm như vậy. Bình thường Lô giáo sưsẽđưa cho những học sinh ông ưng ý tư liệu, sau đó mọi người làm xongsẽgiao lại cho ông, để ông thẩm duyệt lại chắc chắnkhôngcó lỗi lầm mới gửi cho khách. Khách hàng trả tiền chính là trực tiếp gửi tài khoản của ông, đương nhiên Lô giáo sưsẽkhôngtham tư lợi, bình thường cũng là vì học sinh mà tận tình giúp đỡ, ông lấy phần ít học sinh cầm phần lớn. Khách hàng đối với loại chuyện này cũngkhôngcó ý kiến.

Chung quy đầu năm nay hội phiên dịch có quá nhiều người, người phiên dịch lại cũngkhôngdễ tìm. Lô giáo sư cũngkhôngphải mở thiện đường, ông lấy quan hệ của ông cho mọi người muốn có việc tìm đến, tự nhiên ông cũng kiếm được chút ít. Bằngkhôngkhi đó bọn họ bằng tốt nghiệp cũng chưa có, người ta dựa vào cái gì mà đem tư liệu giao cho bọn họ phiên dịch?

Phương Châm lần này cũng cùng lúc trước làmộtdạng thao tác, đưa cho Lô giáo sư tài khoản ngân hàng củacô. Lô giáo sưthậtsựrất chiếu cốcô, bản thảo mới nộp lênkhôngbao lâu liền có tiền gửi tới, hơn nữakhôngphải chia tiền 3-7, mà là chia theo 2-8.

Dùng lời của Lô giáo sưđãtừngnói: "sựnghiệp em vừa mới bắt đầu đây chính là thời điểm cần tiền, phụ nữthìvẫn nên tích cóp nhiều mới tốt."

khôngchỉ như thế, Lô giáo sư còn chocôphương thức liên lạc với mấy khách hàng khách, để cho bọn họ trực tiếp liên hệ với Phương Châm, tiền cũng trực tiếp gửi chocô. Cứ như vậy Phương Châm liền trực tiếp lấy được khoản tiền,khôngcần phải thông qua Lô giáo sư.

Cứ như vậy tốc độ Phương Châm kiếm tiền càng trở nên nhanh hơn. Bất quá trong thời gianmộttháng ngắn ngủi, Phương Châm nhận được hơn mười công việc. Cómộtchút là Lô giáo sư bảo khách trực tiếp giao phó chocôlàm, cũng cómộtchút là Lô giáo sư đưa qua chocôlàm. Lãi nhiều đến mứckhôngtính nỗi, chỉ một tiền boa thôi cũng được hơn mấy trăm https://thuviensach.vn

ngàn.Nhưng cái gọi là tích tiểu thành đại hơn mười công việc thì lãi càng ngày tăng thêm. Phương Châm phát hiện tháng nàycôkiếm được hơn mười ngàn từ việc làm thêm.

Đâythậtlà việc tốt ngoài ý muốn. Sớm biết rằng Lô giáo sư đối vớicôthật tâm như vậy, thời điểm vừa ra tùcônên vác mặt dày tìm đến ông mới phải, nếu vậy thì nóikhôngchừng bây giờ Phương Châmđãcó thể có mua được căn hộ hai mươi mấy mét vuông đơn gian.

Từ trước đến nay lão sư đều chiếucốcônhư vậy, khiến Phương Châmthậtsựrất cảm động. Vài lầncôgọi điện thoại cảm tạ ông, ông đều bảocôkhôngcần phải khách khí với ông làm gì, còn bảocônếu có thời gian thì nên trở về trường học xem xem, thuận tiện cùng hai vợ chồng ông dùng cơm.

Phương Châm biết Lô giáo sư cùng vợ trước có một người con trai, hiện tạiđanghọc đại học ở nước ngoàikhôngthường xuyên về nhà. Ông cùng Vưu giáo sư lạikhôngcó con, chỉ có vợ chồng hai người khẳng định cũng có điểm tịch mịch. Cho nên thích có người trẻ tụ tập ồn ào cũngthậtbình thường.

Nhờ Lô giáo sư giúp đỡ mà Phương Châm mà kiếm được kha khá tiền,côcảm thấy cần phải gặp mặt cám ơn ông. Vì thế đêm trước ngày Quốc Tế Lao Động, Phương Châm cố ý mua lễ vậtđithành phố lân cận thăm Lô giáo sư, coi như là chúc vợ chồng ông ngày lễ vui vẻ.

Việc này khiến Lô giáo sư đặc biệt cao hứng, Vưu giáo sư cũng lôi kéocôcùng nói chuyện. Chỉ là một căn nhà có hai người ởnóinóicười cườikhôngkhí rất là náo nhiệt. Đến lúc 4 giờ chiều Phương Châm muốn đứng dậy tạm biệt, Lô giáo sư lại hướngcôkhoát tay ý bảocôngồi xuống:

"Tiểu Phương a, em hôm nay vận khí thật tố nha, tới thật đúng lúc. Buổi tối cùng chúng tađidùng cơm, sẵn tiện giới thiệu mấy cái khách hàng lớn cho em làm quenmộtchút."

https://thuviensach.vn

Phương Châm sửng sốt, nhìn hai người nhất thờikhôngthể hiểu nổi. Vưu giáo sư bên cạnh liền cười giải thích: "Đều làmộtvài nhà văn, nhà xuất bản, biên tập. Chỗ của bọn họ việc phiên dịch rất nhiều, mà tiền được trả cũng nhiều. Emđiquen biếtmộtchút là có lợi cho em, sau này nếu như em kiếm được hợp đồng phiên dịch sách,, thì có lẽ tiền nhuận bút sẽ tốt hơn được tí."

Phương Châmkhôngthể tin được vận may của mình lại tốt như vậy chuyện tốt cứ nối tiếp nhau kéo đến.côđương nhiên biết dịch giả cho sách xuất bản số lượng vô cùng lớn, hàng nămtrênthị trường sách hay nhiều thể

loại là vô số kể. Nhà xuất bản đềusẽtìm đến những dịch giả có tên tuổi, mà những thể loại tép tôm nhưcôsẽ được thuê để giúp đỡ việc dịch thuật.

Nhân vật máu mặt luôn bề bộn nhiều việc, những thời điểm như thế này những người như Phương Châm liền có chỗ dùng.

Phương Châm lúc trước thấy việc nhờ tay trong liền có chút khinh thường,hiệntạiđãnhận ra. Thiếu nợ hai mươi vạn làm gì có tư cách lựa chọn này nọ, cũng chẳng sợ trong lòng có cảm thấy có thích hợp haykhôngkiếm được tiền mới là việc quan trọng nhất.

Khó trách lúc cònnhỏnghe người lớnnóitrưởng thành sẽ có rất nhiều chuyên mìnhkhôngthể quyết được,hiệntạicôđã trưởng thành, liền triệt để

hiểu ý tứ của những lời này.

Vì thếcôcũngkhôngcó cự tuyệt, cười gật đầu đồng ý.

Đến khoảng sáu giờ tối, Lô giáo sư lái xe đưa Phương Châmđiđến một khách sạn năm sao có tiếng tăm dùng cơm. Phương Châm vừa nhìn thấy nơi này liền biết hôm nay tới khẳng định là nhân vật lớn, trong lòngkhôngkhỏi có chút lo sợ. Lô giáo sưcôan ủicônói: "Đừng khẩn trương, đều là những người rất dễnóichuyện, có ta ở đâysẽkhôngđể cho em thua thiệt đậu."

https://thuviensach.vn

Nghe xong lời này Phương Châm tâm liền bình tĩnh đượcmộtchút, lúc xuống xe cònkhôngquên sửa sang lại quần áo.

Kết quả nàng vừa chỉnh xong quần áo, cảm giác bên người có thân ảnh quen thuộc thoáng qua. Đối phươngđira xa đại khái hơn mười mét mới tựa hồ như ý thức được cái gì đó, dừng bước lại quay đầu nhìn Phương Châm.

Ánh mắt kia rấtrõràng là muốn hỏi: "Em tại sao lại ở chỗ này?"

Phương Châm kỳthậtcũng rất muốn hỏi Nghiêm Túc: "anhnhư thế nào cũng xuất hiện ở đây?"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 48-2: Ăn đậu hủ (2)

Tạicổng trước khách sạn, Phương Châm cùng Nghiêm Túc làm nhưkhônghề quen biết đối phương,khôngnóimộtlời đều phần mình rờiđi.

Phương Châm theo Lô giáo sưđithang bộ lên lầu 2, Nghiêm Túcthìđược người đưa đến thang máy trực tiếp thượng đến tầng 10. Lúcđithang máy Nghiêm Túc trong lòng thầm nghĩ: ông già kia là ai?

Phương Châm lạikhôngkịp nghĩ đến quá nhiều, bởi vì vừa cùng Lô giáo sưđivào phòng ăn,côliền lập tức được diện kiếnmộtđống lớn "Đại nhân vật", chỉ chào hỏi thôi cũng đủ làm chocôchoáng váng cả đầu.

Phương Châm ởtrênxã hội kinh nghiệm giao tiếp đến cùng vẫn làkhôngnhiều, lúc trước cho dù có thì ở trong lao 5 năm cũng đã bị mài sạch. Trong khoảng thời gian nàycôlàm công việc đềukhôngcần phải xã giao, dẫn đếncôhôm nay vừa thấy cảnh tượng này trong longkhôngkhỏi rùng mình, lúc đầu còn có chút e sợ.

Nhưngcôđến cùng cũng là người trải qua nhiều biếncố, lúc ban đầu có chút bối rối nhưng rất nhanh sau đó liền trấn định trở lại. Khicôcùngmộtbàn đầy những người giới thiệu xong, thời điểm ngồi xuống nụ

cườitrênmặtđãtrở nên phi thường tự nhiên.

Vừa rồi nghe Lô giáo sư giới thiệu những người đó xong Phương Châm cảm thấy quả nhiên đều là những người rất có máu mặt trong giới xuất bản sách nước ngoài. Cùng nhiều người như vậy xã giao đối vớicôtuyệt đối có lợi, chẳng sợkhôngthể kiếm được tiền, chỉ cần cùng bọnhắntrò chuyện để

tăng thêm kiến thức cũng đã tốt rồi.

https://thuviensach.vn

mộtbữa cơm ăn được coi như tận hứng.trênbàn cơm Phương Châm là ngườikhôngcó quyền để lên tiếng cho dùmộtcâu, cho nêncôlà người im lặng nhất. Bình thường chỉ có người khác hỏicômới đáp lại một hai câu.

Đến nơi nàycôlại bắt đầu cảm thấy chính mình may mắn khi đáp ứng Nghiêm Túc làm công việc kia.

Giống như vậy trường hợpkhôngkhỏi muốn bị người khác hỏi làm việc ở

đâu, nếu còn vẫn như trước kia làm người vệ sinh vậy thì phảicố lảng tránhkhôngnói, nhưng Phương Châm nhất định sẽ ngượng ngùngnóira.

Nếucôkhôngbiết xấu hổnóithì ai cũng sẽkhôngkhỏi nghi ngờ, Lô giáo sư có học trò giỏi của khoa ngoại ngữ như thế nàosẽđilàm công việc như vậy?

mộtkhi đã hoài nghi thì sẽ có khả năng bị người ta tìm ra được quá khứ

củacô. Giống như bây giờ người ta vừa nghecôlàm việc tại Thâm Lam lập tức liền lộ ra vẻ tin phục. Cómộthai người thích khoe khoang cònđangở đó thổi phồng chính mình cùng chủ tịch Thâm Lam có quan hệ như thế nào, cùng Nghiêm gia giao tình sâu đậm ra sao.

Phương Châm yên lặng nhớ kỹ tên người này, để ngày sau có thể hỏi Nghiêm Túc một chút,nóikhôngchừng còn có thể đào ra được chút ít gốc gác của người này.

Trừ bỏ lúc chen miệng được vài câu, phần lớn thời gian Phương Châm đều là ngồimộtbên nghe người tanói. Đương nhiên tham dự buổi tiệc như

vậy

bị

mời

rượu

làkhôngthể

tránh

được.

Phương

Châmnóimìnhsẽkhônguống rượu, nhưng người mời rượuthậtsựquá mức nhiệt tình. Hầu hết đàn ông đều xem việc được nhìn thấy phụ nữ uống say là một thú vui,rõràngtrênbàn so vớicôrất nhiều người có thể uống được, nhưng hắn lại là nhìn chằm chằmcôkhôngbuông.

Lô giáo sư cũng ở bên cạnh dùng ánh mắt ý bảocôđừng uống, lại chủ

động thaycôgiải vây: "Đây là học trò của ta, các người cũng nên nhìn mặt mũi của ta mà tha cho em ấymộtlần. Phương Châm em cũng thật là phải https://thuviensach.vn

cho mọi người một chút mặt mũi chứ, uốngmộtlyđi, em ấy uốngmộtly thì thế nào?"

nóiđến đây đã là nhân nhượng chocôlắm rồi, Phương Châmkhôngkhểkhônguống được, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận ly rượu được đưa tới. Đó là hơn phân nửa ly rượu đỏ, Phương Châm nghĩ rằng nếu là toàn bộ uốngcôsẽ ở chỗ này ngủ thiếpđimất.

Nhưng chuyện đã tới mức nàykhônguốngkhôngđược,côchỉ có thểcố gắng uống, uống xong sau nhanh chóng lấy cớ ra ngoàiđiWC, thừa dịp cồn còn chưa khuếch tán đến toàn thân hãy nôn ra. Đỡ phải đến thời điểm uống say về nhàkhôngđượckhôngnói, còn phải khiến Lô giáo sư phải đỡcôra khỏi khách sạn.

Lô giáo sư như thế nào cũng là đàn ông, Phương Châm cảm thấy như

vậy cũng quá thất lễ.

côrời khỏi ghế ngồi nghiêng ngả lảo đảo hướng đến WC bướcđi, mớiđiđượcmộtđoạn ngắn đầu liền cảm thấy choáng cực kỳ,khôngcẩn thận trực tiếp đụng vào tường hành lanh.

Vừa lúc có một nữ phục vụđingang qua, nhanh chóngđilên đỡcô: "Tiểu thư,côkhôngsao chứ?"

"khôngcó việc gìkhôngcó việc gì, xin hỏi toilet ở hướng nào vậy?"

"Phía trước rẽ trái là tới,côcó muốn tôi đỡcôđikhông?"

Phương Châm vốn muốnnóikhôngcần, nhưng cảm giác đượchiệntại ở

trong tình huống nàykhôngphải là thời điểm cậy mạnh, vì thế gật gật đầu cảm ơn đối phương, đem tay đưa qua.

Phục vụ đỡcôlảo đảođi, thời điểm đến khúc ngoặt Phương Châm cảm giác trước mắt bỗng tối đen, bàn tay khoát lên người phục vụ tựa hồ như có https://thuviensach.vn

người nắm lấy, sau đócôliền ngã vàomộtlồng ngực rộng lớn, rắn chắc mà lại ấm áp.

Cứ cho là có vài phần men say, nhưngcôvẫn lập tức ngửi ra hương vị của đối phương: "Nghiêm Túc?"

"Làanh."

"anh,anhnhư thế nào ở chỗ này?"

"anhtới dùng cơm. Chúng ta vừa mới gặp nhau tại cửa, em quên rồi sao?"

Phương Châm nháy hai lần ánh mắt nghĩ tới: “anhcũng ở đây tầng này ăn cơm sao?"

Nghiêm Túc đương nhiênsẽkhôngở tầng ăn cơm,anhsở dĩ tới nơi này hoàn toàn là vìkhôngyên long cho Phương Châm. Phương Châm là người như thế nàoanhhiểurõvô cùng, bình thường hiếm khi ra khỏi cửa, là một trạch nữ điển hình. Mà lại đột nhiên chạy đến một nơi cách thành phố

Smộtgiờđixe, hơn nữa buổi tối còn cùng người tađiăn cơm?

Hơn nữa bạn bè củacôlại vô cùng ít ỏi, bình thường hay lui tới chỉ có vài người. Ông lão kia thoạt nhìn thập phần lạ mặt, Nghiêm Túc lúc điều tra bạn bè người thân của Phương Châmkhônghề nhìn thấy một người như ông ta. Điều này làm choanhcó chút bất an.

Phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp lại một thân một mình rất dễ dàng trở thành mục tiêu của những lão già. Nghĩ đến Phương Châm có khả năng rơi vào nguy hiểm, Nghiêm Túc nào còn có thê nuốt trôi cơm, liền lấy cớ xuống lầu tìmcô.

Kết quả vừa xuống lầu liền nhìn thấy Phương Châm man đầy men sayđiđến WC, vì thếanhlập tức đóncôtừ trong tay người phục vụ, kéo vào https://thuviensach.vn

trong ngực thấp giọngnói: "Em làm sao vậy, uống nhiều quá?"

"khôngcó, chỉ uốngmộtly, chỉ là choángmộtchút mà thôi.anhyên tâm tôikhôngcó say, tôi muốnđitoilet."

"Muốnđivệ sinh?"

"khôngphải, là muốnđiói, ói ra hẳn là tốt hơn nhiều."

"đi, vậyanhđưa emđi."

Nghiêm Túcnóixong liền ôm Phương Châmđivề phía trước. Phương Châm hoảng sợ, lập tức tỉnh rượu hẳn ba phần: "anh,anhkhổng thể vào toilet nữ được."

"Ainóichúng ta muốnđitoilet nữ."

"Nhưng ta cũngkhôngthể vào toilet nam a."

"Yên tâm, chúng ta cũngkhôngđitoilet nam." Nghiêm Túc khinóichuyện thì đã dừng lại ở trướcmộtcái kính mờ,anhấn vào cái núttrêntường, cửa kính tự động mở ra, hiện ra bên trong làkhônggian mấy mét vuông.

Phương Châm nhìn nhìn bồn rửa tay bồn cầu cùng thủy tinh kính, mờ

mịt hỏi Nghiêm Túc: "Đây là nơi nào?"

"WC dành cho người khuyết tật.anhđãkhóa cửa, emhiệntại có thể yên tâm thoải mái nôn ra."

Phương Châm nhìn theo phương hướng ngón tay Nghiêm Túcđiđến xem bồn cầu, vẻ mặt như bị táo bón biểu tình: "anhmuốn tôi ở trong này nôn sao?"

"Chẳng lẽ em còn muốn ra bên ngoài nôn?"

https://thuviensach.vn

Đương nhiên làkhôngphải, chẳng qua là khi Nghiêm Túc có mặt Phương Châm đột nhiên lạikhôngthể nôn ra. Phụ nữ rất coi trọng mặt mũi,côkhôngcho rằng chính mình cùng Nghiêm Túcsẽcó tương lai, nhưngcôdù sao đối vớianhcũng có chút cảm tình. Trước mặtanhnôn mửa một việc khiếm nhã như vậycôthậtsựlàmkhôngđược. Vì thếcôbỉu môinói:

"Thôi, tôikhôngmuốn nôn nữa, chúng ta vẫn là ra ngoàiđi."

"Lúc nàykhôngnôn, là muốn ra ngoài nôntrênngườianhsao?"

Nghiêm Túc khinóichuyện đãđitới vài bước, ôm lấy Phương Châm chạy đến bồn cầu, sau đó thừa dịpcôkhôngcó phòng bị giơ chân lên đá đầu gối chân phảicômộtcái. Phương Châm chân mềm nhũn liền quỳmộtđầu gối xuống, mặt thiếu chút nữa đập vào bồn cầu.

Sau đócônghetrênđỉnh đầu Nghiêm Túc chuyên chúnóivớicô:

"Phunđi,khôngcần để ý đến, cùng lắmthìanhquay mặtđichỗ khác."

Bịanhchà đạp như vậy Phương Châm dạ dày trở nêncồn cào vô cùng, nhẫn nhịnkhôngthể được vì thế liền toàn bộ nôn ra. Nghiêm Túc tuân thủ

lời hứa hẹn xoay người sang chỗ kháckhônghề nhìncô, đưa tay nhìn đồng hồ tinh xảotrên, thầm tính toán lúc này nếu lái xe trở về thành phố S, đại khái mấy giờ có thể đến. Có cơ hội haykhôngtrong nhà Phương Châm dùng một ly trà haykhông, cho dù là nước lọc thôi cũng tốt.

anhở nơi đây suy nghĩ như thế nào có thề ăn được đậu hủ, thì bên kia Phương Châm vừa mới nôn ra muốn đứng lên thìkhôngkìm được nôn tiếp, trong lòng thầm nghĩ dạ dày chính làkhôngnghe lời củacô, đem tất cả

những thứ tối hôm nay toàn bộ đều phun ra.

Lúc đó Phương Châm còn cảm thấy có chút mất mặt, nhưng giờkhôngthèm để ý nữa. Để Nghiêm Tú nhìn thấy cảnh thất thố củacôcũng rất tốt, làm choanhkhôngcó hứng thú vớicônữa, ngày nói lời tạm biệt vớicôlà trong tương lai gần.

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến đâycôcàng khoa trương biểu diễn một phen,rõràng làkhôngcòn thứ gì để nôn ra nữa, đại ý là muốn quyết tâm làm cho Nghiêm Túc cảm thấy ghê tởmcômới thôi.

Cũngkhôngbiết nôn ra bao lâu, dù sao Phương Châm ngay cảm giác nôn cũngkhôngcòn, cũngkhôngnhìn thấy ánh mắt chán ghét của Nghiêm Túc nhìncô.

Càng về saucôngay cả nôn cũngkhôngnổi nữa, chỉ có thể đứng dậy đỡ eo thở dốc, thuận tiện dùng khóe mắt quét nhìn Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc có ý bảocôở lại đây tắm rửa, lại rút giấytrênbồn rửa tay đưa qua: "Chấp nhận dùngđi,anhra ngoài chuẩn bị cho em chút nước.anhlái xe đưa em về nhà?"

"khôngcần." Phương Châm đại khái rửa mặt muốnđira.côở tại WC rất lâu rồi, đợi tiếp nữa mấy người Lô giáo sư sẽ trở nên khả nghi.

Nghiêm Túc thấycômuốnđi, trực tiếp đưa tay ngăncôlại: "Như thế nào, còn muốn trở về chăm sóc ông già kia?"

"Cái gì mà ông già, đó là giáo sư đại học của tôi,anhnóichuyện tôn trọng một chút."

"Giáo sư, lại là thầy trong đại học, đây đều quá khứđãbao nhiêu năm rồi, buổi tối lại mang học sinh tới loại khách sạn này, giáo sư của em thật có cá tính."

Phương Châm đầu óc choáng váng nênkhôngngửi ra giấm chua trong lời Nghiêm Túc, vẫn như trước giải thích: "khôngphải chỉ có một mình giáo sư. Chúng tôi làmộtđám đông cùng nhau ăn cơm. Đều là người trong giới ngoại ngữ xuất bản. Giáo sư gần đây cho tôikhôngít tư liệu để dịch, hôm nay là dẫn tôi tới làm quen vói mấy người chủ biên, đây đối với công việc sau này của tôi là có lợi."

https://thuviensach.vn

Nghenóinhư thế Nghiêm Túc khẽ nhíu mày: "Đột nhiên lại làm phiên dịch, như thế nào, em gần đây thiếu tiền?"

"không,khôngcó. Kiếm nhiều một chútkhôngtốt sao? Đây là sở trường của tôi, tôi tiếp tục làm cũng rất bình thường.anhđừng có chắn đường của tôi, tôivphảiđi, người ta vẫnđangchờ tôi đấy.anhđừng làm hại tôi phải thất lễ."

"Thoạt nhìn em đối với mấy người già này thật coi trọng.”

Phương Châm lười cùnganhtranh cãi, đẩy tayanhra muốnđi, kết quả

Nghiêm Túc lại giữ chắc bả vaicô, đem cả ngườicôôm vào trong ngực: "đi, nếu là người đối với em có chỗ trọng dụng, vậyanhcũng muốn cùng emđixem sao."

"anhđilàm cái gì?"

"Giữ thể diện cho em, chủ tịch Thâm Lam như thế nào lạikhôngtốt, cũng có thể giúp phần tử trí thức như mấy người đó mặt mũi.nóikhôngchừng bọn họ thấyanhsẽcàng quan tâm em hơn."

sựthậtđúng là như thế, vừa rồi những người đó nghenóiđến Thâm Lam biểu tìnhrõràng là rất tôn trọng. Nhưng nếu Nghiêm Túcđicùngcôlàm thế

nào giải thích thân phận củaanha.

"Emkhôngcần giải thích,anhnóilà được."

"anhtính toánnóinhư thế nào?"

"thìnóianhlà sứ giả hộ hoa của em, em thấy thế nào?"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 49-1: Nội tình

Nghiêm Túcnóiđược làm được,thậtsự cùng Phương Châm trở về phòng ăn.

Phương Châm vài lần khuyênanhtrở về, nhưng là bất đắc dĩ ý chí củaanhthật kiên địnhnóimộtthìkhôngcó hai, đem toàn bộ ý kiến của Phương Châm bác bỏ, vẻ mặt tự nhiên khoác vaicô, vẻ mặt kia hoàn toàn là kiêu căng tự đại.

Hai người đứng tại cửa một lúcthìPhương Châm lần nữa xác nhận lại:

"anhthậtsựmuốnđivào?"

Nghiêm Túc thậm chí cònkhôngthèm trả lờicô, trực tiếp đưa tay mở cửa.

Trong phòng ăn mọi ngườiđangkhí thế ngất trời ngồinóigì đó, đề tài cũng bao gồm có tiểu Phương Châm này. Có người thấycôđiWC nửa ngày mà còn chưa trở lại, liền lặng lẽ hỏi Lô giáo sư: "Chuyện gì xảy ra?côhọc trò của ôngsẽkhôngnhân cơ hội này chạyđiđó chứ."

Lô giáo sư cười có chút xấu hổ: "Sẽkhôngđâu, em ấy còn ở lại nơi này, khẳng địnhsẽtrở về thôi."

Câu hỏi này có điểm tà khí, Lô giáo sư nhìn ra được trong lòngkhôngkhỏi sợ hãi. Nội tâm của ông bây giờ cũng có chút rối rắm,mộtmặt lo lắng Phương Châmthậtsựngửi ra được điều gì nên chạy mất, mặt khác ông lại mongcôđừng có quay lại..

Đây là cái hang sói,mộtkhi tiến vào liền chạykhôngxong.

https://thuviensach.vn

Kết quả ông vừa nghĩ như vậy cửa phòng ăn liền bị người đẩy ra. Người vừa hỏi hướng ông mỉm cười, ánh mắt kiarõràng lànói: "Xem ra ông liệu chuyện rất chuẩn."

Lô giáo sư thannhỏmộthơi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sau đó ông pháthiệnmình cũngkhôngphải liệusựnhư thần, bởi vì ông chỉ đoán đúng mở

đầu, lạikhôngđoán ra kết cục.

Phương Châm quảthậttrở lại, nhưngcôkhôngphải trở về một mình, bên ngườicôcòn có cái một người đàn ông cao to đẹp trai, khoác vai củacôcùng tiến vào.

Trong phòng ăn mọi người đều sửng sốt, hiển nhiên làkhôngdự đoán được chuyện như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó những người vừa rồi chém giónóirằng cùng Nghiêm gia quan hệ cực tốt lập tức phản ứng, vẻ mặt đầy hưng phấn đứng lên, hướng về phía Nghiêm Túc nhiệt tình nghênh đón.

"Ai nha Nghiêm đổng Nghiêm đổng,đãlâukhônggặp. Cháu như thế nào hôm nay lại đến đây,thậtsự là cho bác quá bất ngờ."

Ông ta vừanóivừa vươn tay ra, Nghiêm Túc cũng có lệ cùng ông ta bắt tay. Sau đóanhhỏi: "Cái kia, ngài là..."

"Bác là Lạc Tuấn Huy, bằng hữu của ba cháu."

"Nga, nguyên lai là bác a." Nghiêm Túc trôi chảynói. Kỳthậtanhcăn bảnkhônghề nhớ họ Lạc này là người nào. Hàng năm giống như vậy những người tự xưng là bạn bè của ba mẹanhthật sự là rất nhiều,anhlàm sao có thể

nhớ ro. Hơn nữaanhdám khẳng định, họ Lạc cũngkhôngphải bằng hữu của baanh, nhiều nhất chính là gặp qua vài lần,nóichuyện vài câu.

Người như vậy thật khéo đưa đẩy, trước mặtanhtự xưng là bằng hữu của baanh. Nếu gặp baanhkhẳng định sẽnóilà bằng hữu củaanh.

https://thuviensach.vn

Bất quáanhcũngkhôngngại, mà còn phải cảm ơn người này vì đã tự chủ

động bước lên.anhkhôngbiết nên bắt đầu từ đâu để xử lí đám người này,hiệntại có họ Lạc tự đạp bẫy này, đối phó với đám người còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Lạc Tuấn Huy nhìn thấy Nghiêm Túc nhận ra ông ta tự nhiên cảm thấy mình thật có mặt mũi, lập tức tỏ vẻ ta đây giới thiệu Nghiêm túc cho mọi người. Tên tuổi Nghiêm Túc cơ hồ ở đây mọi người đều đã nghe qua, nhưng gặp được người thì lạikhôngnhiều. Tại vì trong ấn tượng của mọi người,anhcũng như các loại nhị thế tổ*khác.Thâm Lam hiện tại phát triển mạnh mẽ như thếkhôngkhỏi nhờ công Nghiêm gia ở phía sau giúp đỡ.

* Nhị thế tổ: chỉ những tiểu thư, công tử nhà giàu ăn chơi trác táng Bất quá bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Nghiêm Túc như vầy, loại ý nghĩ này liền nhạtmộtít. Bởi vì Nghiêm Túc khiến cho người khác cảm giác tinhanhđầy người, có lẽkhôngphải là dạng bình thường chỉ biết lấy tiền trong nhà ra giả làm người thành công.

Những người này đều là tinhanhcông sở lão luyện đã nhiều năm, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Nghiêm Túc đã biết người đàn ông này khẳng định là có chút tài năng, tuyệt đối là người khó đối phó.

Nhìn thấy Lô giáo sư hỏi thăm Phương Châm, sắc mặt lập tức ảm đạmđi, trong lòng thầm rõ chuyện tốt đêm nay khẳngđịnh là taykhông.

Bọn họkhôngkhỏi có chút bất mãn, thầm oán hướng Lô giáo sư trợn mắt.

Lô giáo sư nhìnanhmộtcái vẻ mặt "Ta cũng đâu biết gì", nóng lòng phủi bỏ

quan hệ với chuyện này.

Phương Châmrõràng là cùng ông đến đây, như thế nào ra ngoàiđitoilet lại mang một đại nhân vật trở về? Lô giáo sưkhôngnghĩ ra nên rất tò mò, cảm thấy ông cùng Phương Châm cũng là có quan hệ, ở đây là người có tư

cách mở miệng hỏi Phương Châm.

https://thuviensach.vn

"Tiểu Phương a, em cùng Nghiêm đổng là bằng hữu?"

"Ân." Phương Châm liếc nhìn Nghiêm Túc, miễn cưỡng gật gật đầu.

khôngnghĩ đến da mặt củaanhso vớicôthì càng dày hơn, trực tiếp hướng về Lô giáo sư đưa tay, mỉm cười tự giới thiệu: " Chào thầy, em là bạn trai của Phương Châm."

Lời này vừa nói ra khắp phòng ăn tiềng ồ rộ lên. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy hai người ôm nhau tiến vào trong lòng đã thầm phỏng đoán,hiệntại lại nghe Nghiêm Túc chính miệng thừa nhận, thật sựkhôngkhác gìmộtcái một quả bom nặng ký nháy mắt được quăng xuống. Đêm nay mọi người ở đây đều hiểu rõ việc Lô giáo sư mang Phương Châm đến. Giáo sư đại học cũngkhôngphải loại người có tri thức cao cao tại thượng gì, loại người hạ

lưu dơ bẩn đội lớp giáo sư cũngkhôngít. Nữ sinh viên bây giờ

cũngkhôngcòn như ba mươi năm trước nữa là người thanh lãnh cao quý gì, nhữngcôgái vì công việc mà lộ da thịt cũng rất nhiều. Thậm chí ngay cả

nam sinh viên cũng chậm rãi gia nhập vào cái hàng ngũ này.

Lô giáo sư vừa rồi giới thiệu Phương Châm là học trò của ông, cũngnóiluôncôhiện tạiđanglàm ngành phiên dịch rất phát triển, hi vọng đượcđitheo các tiền bối để được học tập nhiều hơn, tiến thêmmộtbước có thể tăng them kinh nghiệm cho chính mình.

Lời nàynóiđược bao nhiêu dễ nghe, quả thực dễ nghe đến rối tinh rối mù.

Mọi người đều biết rõ lời này chân chính là có bao nhiêu hàm nghĩa.mộtcôgái tuổi còn trẻ muốn tại nghề này mà phát triển hơn nữa, chỉ

có kĩ năng vững vàng thôi làkhôngđủ,khôngtrả giá bất cứ thứ gì người ta dựa vào cái gì mà đem cơ hội cho ngươi.

Có mất thì mới có được nha.

Nhưng Nghiêm Túc xuấthiệnlàm rối loạn hết thảy. Nguyên bản là ở

trong mắt Phương Châm là người vì danh lợi mà bán đứng bản thân, https://thuviensach.vn

nhưnganhxuất hiện Phương Châm lập tức trở thành phượng hoàng bay lên đầu cành kim. Danh vọng tiền tài của mọi người ở đây cộng lại cũngkhôngbằng một phần ba của Nghiêm Túc, Phương Châm đã có một Nghiêm Túc chức cao vọng trọng như thế, thì người tiểu tốt như bọn họ cần gì mà phải nhờ vả.

Vì thế mọi người đều ngầm hiểu, chuyện Phương Châm chiếm tiện nghi từ bọn họ làkhôngthể nào nên đều ngậm miệngkhôngbàn tới. Nghiêm Túc cũngkhôngở lại ăn cơm, mà là muốn dẫn Phương Châm rờiđitrước.

khôngai dám làm mất mặtanh,mộthai đều cười nhìn theo bọn họ rờiđi.

Đặc biệt Lạc Tuấn Huy kia, còn nhiệt tình tiễn bọn họ đến cửa, thừa dịp lúc người kháckhôngchú ý đến lặng lẽ đưa danh thiếp của mình cho Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc nhận lấy danh thiếp sau đó lôi kéo Phương Châm rờiđi, lưu lại trong phòngmộtđám người lòng mang mưu mô đưa mắt nhìn nhau.

Những người ban đầu từ Phương Châm tính toánkhôngkhỏi nhìn Lô giáo sư bằn ánhg mắt oán giận: "Tại sao người học trò này của ngươi lại có bạn trai như vây?."

"Chuyện này tôithậtkhôngbiết,côta cũngkhôngnói với tôi về chuyện này.

Tôi cho rằngcôta là một bô dạng vội vã muốn kiếm tiền làm sao biết đượccôta cùng chủ tịch Thâm Lam hẹn hò. Chuyện này thật sự quá kì lạ

rồi..."

sựtình này quảthậtcó điểm quái gở, nhưng bây giờ bàn đến những thứ

nàyđãkhôngcòn ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì Nghiêm Túc mà sự hứng phấn của mọi người cũng nhạtđitrông thấy, uống thêm mấy ly rượu hàn huyên thêm vài câu bọn họ cũng giải tán.

Lô giáo sư lúc lái xe trờ về nhà, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Chỗ

ngồi lái phụ tựa hồ còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt cùa Phương Châm, https://thuviensach.vn

làm cho tâm tư của ôngkhôngkhỏi hoảng hốt.

Đừng nói đến đàn ông trẻ tuổi ngay cà ông, đối với nhữngcôgái trẻ tuổi cũng có khát vọng cực lớn. Lúc còn trẻ ông ta còn cảm thấy loại chuyện này thật quá trơ trẽn, nhưngkhôngbiết tại sao khi đã ở cái tuồi này ông ta lại có chútkhôngthể quản được chính mình. Thế cho nên lúc lái về nhà, gương mặt Phương Châm cứ lúcẩnlúchiệntrước mặt ông ta. (*Ngạc nhiên chưa*) Tâm tư của Lô giáo sư đối với Phương Châm, Phương Châm đương nhiênkhôngthể nào biết được, nhưng tâm tư của Nghiêm Túc đốicôlại rấtrõràng. Cho nên rờiđitừ phòng ăncôvẫn muốn làm thế nào đề thoát khỏi người đàn ông này, thuận lợi bắt xe trở về thành phố S, để ngày thứ hai có thểđilàm đúng giờ.

Nhưng Nghiêm Túc vẫn cứ dính chặt lấycôkhôngchịuđi,mộtđiểm ý tứ

muốnđicũngkhôngcó. Phương Châm lúc chờ thang máy rốt cuộc nhịnkhôngđược nữa mở miệngnói: "Tôi phải về nhà."

"anhcũng vậy mà, tiện đường tiễn emmộtđoạn đường.đãtrễ thế này chắckhôngcòn xe buýt vể thành phố S đâu."

Lời này nói ra lập tức khiến cho đường lui của Phương Châm bị chặn kín.côvốn làđịnh buổi chiều sẽ trở về, nhưng sau đó lại bị Lô giáo sư kéo tới nơi này.khôngnghĩ đến lại gặp được Nghiêm Túc, quả thực chính làâmhồnkhôngtán.

trênđưởng trở về thành phố S, Phương Châm đều là trầm mặc, Nghiêm Túc cũngkhôngnhiều lời, chủ động mở một bản nhạc êm dịu đến mức thôi miên. Phương Châm đã uốngmộtchút rượu lại nghe nhạcnhẹ, rất nhanh đã nghiêng đầu ngủ.

Lúccôvừa tỉnh dậy thì xe đã vào thị phân thành phố S, thậm chí chỉmộtcái cua xe thì sẽ đến tiểu khu xa hoacôđangở. Nghiêm Túc trực tiếp đem xe vào trong gara, sau đó mang Phương Châm lên lầu.

https://thuviensach.vn

Phương Châm cảm thấyanhlà có ý muốn qua đêm tại nhàcô, sợ tới mức phải mau chóng lên tiếng: "Quá muộn rồianhtrở vềđi, tôi tựđilên là được."

"Giúp cho em nhiều chuyện như vậy, tốt xấu gì choanhmiếng nước uống chứ."

"Tôi choanhtiền,anhtựđimuađi." (*J*)

Nghiêm Túc quả thực bịcôchọc cho cười: "Phương Châm,khôngcần sợ

hãi như vậy đâu. Hôm đó cơ hội tốt như vậyanhcòn chưa ăn em, hôm nayanhsẽkhôngđộng đến em đâu.anhkhônggiống những lão già trong phòng ăn kia, dơ bẩn như bọn họanhmớikhônglà vậy."

Phương Châm cảm thấy lí luận củaanhquả thực mạc danh kỳ diệu*, những người đó cũngkhôngbiết như thế nào mà làm choanhkhôngvừa mắt, từ Lô giáo sư đến những người khác, đều bịanhgom thành bọn lưu manh sắc lang.

* Mạc danh kì diệu:khôngthể hiểu nổi

"Tôi đã nói bọn họ đềukhôngcó ác ý,anhkhôngcần phải như vậy."

"Vậy ít nhất cũng phải cám ơnanhđưa em trở về chứ. Nếu nhưkhôngcóanhemhiệntại chí ít phải bỏ ra mấy trăm ngàn tìm người đưa về, lạikhôngthể cam đoan tài xế kia nhân phẩm có thật sự thuần lương haykhông,sẽkhôngvì nửa đưởng thấy bộ dạng xinh đẹp của em mà sẽ đến nơi hoang vu hẻo lánh cưỡng hiếp em haykhông."

"anh,anhthật là..." Phương Châm quả thựckhôngbiếtnóigì,anhcó bị chứng hoang tườngkhôngvậy? Sao người nào vào miệnganhđều biến thành cầm thú hết vậy.

"Được rồi,đithôi."khôngđể ý tới ánh mắt tức giận cùa Phương Châm, Nghiêm Túc đưa tay vỗ vỗ bả vaicô, chủ độngđilên trước. Lúc hai https://thuviensach.vn

ngườiđangđithang máy Nghiêm Túc lại thêmmộtcâu, "mộtngười phụ nữ

đêm hôm khuya khoắt ra ngoài phải cẩn thận, về sau nếu cókhôngcó chuyện gì thì buổi tối đừngđira ngoài. Nếu có chuyện gì gấp thì hãy gọi điện choanh."

"khôngcó việc gì,khôngcó việc gì."

"Emkhôngxem tin tức sao? Đoạn thời gian gần đây liên tục xày ra việc nhữngcôgái trẻ bị làm hại. Em nên đề cao cảnh giác mới phải."

Bịanhnhắc nhở như vậy Phương Châm cũng nghĩ tới, gần đâytrênmạng việc về phụ nữ trẻ tuổimộtmình ra ngoài gặp chuyệnkhôngmay cũngkhôngít. Nghĩ đến đây Phương Châm trong longkhôngkhỏi nóng lên, ngữ khí cũng trở nên mềm nhũn: "Cám ơnanh, tôi về sausẽchú ý. Bất quá hôm naythậtsựquá muộn, nướckhôngnên uống, nếuanhkhôngyên tâm thì đưa tôi đến cửa nhàđi."

"đi, vậy em nhớrõvào phòng thì tìm cái dù kia choanh."

Phương Châm nháy mắtkhôngnóinên lời, bản lĩnh đểu giả

củaanhthậtsựđã đến mức đăng phong tạo cực*. Vừa tiến vào cửa nhàcô, đã mở miệng đòi ngay một cây dù cũ rích.

*Đăng phong tạo cực: tộtđỉnh, tài giỏi

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 49-2: Nội tình (2)

Đối Nghiêm Túc mà nói cái dù đó có cũ hay mớianhcũngkhôngquan tâm, mấu chốt là nó hữu dụng choanhlà được.

Đêm hôm đó dựa vào cây dù màanhthuận lợi vào được nhà Phương Châm, uống đượccốc nước, thuận tiện còn nhận được chút tiện nghi.

Đương nhiênanhcũngkhôngđịnh làm việc gỉ, sau khi thấy Phương Châm bình an vôsựanhcũngkhônglưu lại làm gì, cầm ô đứng dậy cáo từ.

Xuống lầuanhnhìn nhìn trong tay ô dù, nghĩ rằng thứ này thật sự còn hữu dụng. Lần sau nhất định phải nhớ rõ có cho Phương Châm mượn vật gìkhông, sử dụng để ngụy trang cho tiện mặt dảy rất hữu ích.

Phương Châm lúc tiễn Nghiêm Túcđithì cũng sắp mườimộtgiờ,cônhanh chóng tắm rửa thay quần áo lên giườngđingủ, sáng sớm hôm saucôcòn phải dậyđilàm.

Tuy rằngkhôngcó bị trễ, nhưng ngày hôm đó tâm trícôkhôngthể nào yên.côđangsuy nghĩ có cần gọi cho Lô giáo sư haykhông. Ngày hôm qua đột nhiênđinhư vậythậtsựlàmcôthấy có lỗi, Nghiêm Túc phong cách hành độngthậtquá bá đạođi.anhlà loại ngườikhôngcần thiết phảiđilấy lòng người khác, mà là người chỉ cần ngồi một chỗ là sẽ có người vây quanh lấy lòng.

Nhưng Phương Châmkhônggiống nhưanh,côrất vất vả mới dựa được vào quan hệ của Lô giáo sư mà kiếm được chút tiền, mắt thấy hai mươi vạn kiacôcó khả năng trả được. Nhưnganhvừa ra tay liền khiến chocôđắc tội với người khác, quả thực là muốn đemcôbức chết.

https://thuviensach.vn

Kẻ có tiềnkhônghiểu nỗi khổ của người nghèo, cùng Hoàng Đếnóichuyện ăn thịt bằm ra sao làmộtđạo lý ngu xuẩn.

Bởi vì trong lòng chứa phiền muộn, Phương Châm cảmộtngày làm việc đềukhôngyên lòng, còn mắc phải hai lỗi sai. Đương nhiênhiệntại cố

vấnkhôngai dámnóicônửa cái. Từ lúc nhìn thấy việccôbị chủ tịch gọiđi, ai còn dám động vào đầu thái tuế a. Sau lưngcôlà chủ tịch khiến mọi người cho rằngcôgiả vờ ngây thơ.

Nguyên lai còn cho rằng Phương Châm chỉ nhân viên ăn lương bình thường,hiệntại xem ra cái này căn bản là gà nhờ chó mà lên trời. Có người thậm chí còn hối hận lúc đầukhôngtạo quan hệ tốt với Phương Châm.hiệntại chân tướngrõrang như vậy mà muốn làm thân thì tạo cảm giác quácố ý.

Nhưng mặc kệ ainóinhư thế nào Phương Châm củahiệntại làkhôngmột ai dám động vàocô, công việc nặng nề cũngsẽkhôngchocôlàm. Phương Châm hiện tại so với lúc trước nhàm chán hớn rất nhiều, thậm chícôcòn cảm thấy mình có chút bất tài.

Đến lúc tan việc,côrốt cuộc cũng quyết định gọi cho Lô giáo sư, để giải thích chuyện ngày hôm qua. Kết quả di động vừa mới lấy ra để tìm danh bạ, bóng đêm đột nhiên phủ lấy ngườicộ, đemcôcả người che lấp kín.

Phương Châm ngẩng đầu nhìn lên một Nghiêm Túc vẻ mặt thànhthậtđangnhìncô. Phương Châm lập tức lộ ra biểu tình rối rắm, di động lại bịanhcướpđi.

"đithôi, lên xe gọi điện thoại cũng được."

Lời nàynóira thật quá mập mờ, quả thực cùng chiếu thư lập hậu của Hoàng Đếkhôngkhác nhau gì mấy. Chủ tịch tự mình đóncôtan tầm, hai người còn ngồi chungmộtxe. Những chyện này rơi vào tai người trong công ti chính là chỉ có một ý nghĩa. Nhìn thấy biểu tình hâm mộ cùng ghen https://thuviensach.vn

ghétkhôngche giấu chút nàotrênmặt mọi người, từng cái từng cái ánh mắt nóng bỏng như muốn đem Phương Châm nướng chết.

Vì thếcôlập tức thu dọn đồ đạc, bằng tốc độ nhanh nhất theo Nghiêm Túc rờiđi,đithang máy xuống lầu lấy xe.

Sau khi thoát khỏi những ánh mắt kia, Phương Châm nhịnkhôngđược thannhẹmộttiếng. Sau đócôhướng Nghiêm Túc muốn điện thoại: "Đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi điện thoại."

"Cho ai?"

"Lô giáo sư. Ngày hôm qua cứ như vậyđinhấtđịnh sẽ đắc tội với ông, đó là giáo sư đại học của ta, gần đây lại giúp takhôngít việc, tất nhiên tôi phải xin lỗi ông rồi."

"Vốnanhcũng đâu ngăn cản em gọi điện thoại, bất quá..." Nghiêm Túc vừanóivừa kéo tay Phương Châm ra, cầm điện thoại đặt vào,

"hiệntạianhcảm thấykhôngcần thiết."

"Vì sao?"

"Dẫn emđigặpmộtngười, Gặp xong emsẽthấyanhnóirất có lý."

Người này là rốt cuộc làm sao, gặp ai mà lại thần thần bí bí như vậy.

Nhưng Nghiêm Túc hành động như vậy lại gợi lên lòng hiếu kì của Phương Châm,côtạm thời quên mất chuyện điện thoại, ngồitrênxeanhrời khỏi Thâm Lam.

Bọn họđitớimộtkhách sạn cách nơi nàykhôngxa, Nghiêm Túc hình như

từ trướcđãthuê xongmộtgian phòng, trực tiếp dẫn Phương Châm lên tầng 4, lấy chìa khóa điện tử ra mở cửa, làm động tác “Mời vào” với Phương Châm.

https://thuviensach.vn

Phương Châm thoải máiđivào, nguyên bản làmộtvẻ mặt thong dong trấn định. Kết quảđicòn chưa được vài bước liền nhìn thấy Lạc Tuấn Huyđangngồi trong phòng khách, sắc mặt lập bị kiềm hãm lại.

côquay đầu lại nhìn Nghiêm Túc, ánh mắt kiarõràng là muốn hỏi: "Đây là tình huống gì?"

"anhmời Lạc tiên sinh tới đây, là muốn cho bác ấy chính miệng cùng emnóichuyện."

Nghiêm Túc đem cả người Phương Châm ấn xuống ghế sofa. Sau đóanhxoay ngườiđiđến chỗ bình nước, tự mình rót cho hai người mỗi ngườimộtly nước. Đem cái ly đặt tại bàn trà trước sofa, sau đó bảo Lạc Tuấn Huy: "Bắt đầuđi."

Phương Châmkhôngthể chen vàonói, vẻ mặt chờ mong nhìn Lạc Tuấn Huy. Đối phương hiển nhiên bịcônhìn khiến cho có chútkhôngtự tại, cầm lấy ly nước uống liền hai hớp lớn, lúc này mới mở miệngnói: "Phương tiểu thư, về saucôchớ cùng Lô giáo sư thân cận quá."

mộtcâukhôngđầukhôngđuôi, Phương Châm nghekhôngrõ, tự nhiên muốn truy hỏi: "Vì sao?"

"Bữa ăn như ngày hôm qua, kỳthậtchúng tôi cùng Lô giáo sư rất thường xuyên cùng nhau ăn.khôngriêng gì Lô giáo sư,hiệntại có rất nhiều giáo sư

trung học cũng đều thường cùng chúng tôi ăn cơm. Loại bữa ăn như vầy thoạt nhìn ở bên ngoàithìcó vẻ rất đứng đắn, nhưng kỳthậtlại rất dơ bẩn."

Phương Châmkhôngphải người ngu, vừa nghe thấy lời này liền hiểu.

Kỳthậtloại bữa ăn quan hệ như vậycôcũng từng nghe qua, chẳng quacôcùng Lô giáo sư quan hệkhôngtệ, ông trong lòngcôthậtsựlàmộtngười rất đáng tin cậy.côvô luận thế nào cũngkhôngthể nào ngờ được bữa ăn tối qua là cáisựviệc như vậy.

https://thuviensach.vn

Việc này quan hệ vớisựtrong sạch của trưởng bối, Phương Châmkhôngthểkhôngcẩn thận được: "Lạc tiên sinh, ngàinóilời này có căn cứ gì sao?"

"Tôi cũng người tham gia,cônóixem tôi có căn cứ haykhông.

Kỳthậthiệntại loại chuyện này cũng đều qua quít thôi, mọi người trong lòng đều tự cảm nhận được.côxem bữa ăn tối qua,mộtphòng tất cả đều là nhân vật có mặt mũi, chỉ có mìnhcôlàmộtviên chứcnhỏbé,côkhôngcảm thấy kỳ

quái sao? Nếukhôngphải là Lô giáo sư mangcôđến,thìcôcó thể tiếp xúc với những người nay hay sao? Dĩ nhiên,côcùng Nghiêm đổng quan hệ tốt như

vậy, tiếp xúc với những người tầng lớp cao hơn cũngkhôngcó gì ngạc nhiên."

Nghiêm Túc honhẹhai tiếng, ý bảo Lạc Tuấn Huykhôngcần phải lảng tránh sang chuyện khác.

Lạc Tuấn Huy gật gật đầu, lại uống thêm nữa ly nước, tiếp tục khuyên bảo Phương Châm: "Nhưng chuyện như ngày hôm qua, cái này cũngkhôngphải là sở trường của Nghiêm đổng. Cho nêncômới dựa vào quan hệ của Lô giáo sư mà đến. Lô giáo sư lúc mangcôđến cónóichôcôđiều gìkhông?"

"Ôngnóisẽgiới thiệu cho tôimộtít lãnh đạo giới xuất bản làm quen. Bởi vì tôihiệntại tạiđanglàm phiên dịch, ông muốn thay tôi mở rộngsựnghiệp, giúp tôi làm quen với các người, cũng là việc tốt cho tôi về sau."

"Phương tiểu thư,côcùng Lô giáo sư quan hệ thế nào?"

"Ông là giáo sư đại học của tôi, thời điểm tôi cònđihọc ông cũng cho tôi rất nhiều việc để làm"

"Nhưng vài năm nay tôikhôngcó gặp quacô. Nếu ông ta muốn giới thiệucôcho chúng tôi làm quen, tại sao lúc trướckhônglàm?"

https://thuviensach.vn

Vấn đề này vừanóira khiền Phương Châm cũng có chút xấu hổ. Nghiêm Túc lập tức thaycôtrả lời: "côấy vài năm naykhôngquay về trường học cũ, cùng Lô giáo sư chặt đứt liên hệ, gần đây mớimộtlần nữa liên lạc trở lại."

"Như vậythìđúng rồi. Phương tiểu thưcôtự ngẫm lạiđi,côcùng Lô giáo sư

cũngkhôngcó quan hệ đặc biệt thân cận. Ông ta dựa vào cái gì mà đem chuyện tốt như vậy giới thiệu chocô? Ông ấy là giáo sư củacô, giới thiệu chocôchút ít việc làm là chuyện rất bình thường, nhưng đem mạng lưới quan hệ của chính mình giới thiệu chocô,côcảm thấy có thể sao? Ông ta lạikhôngphải chacô, có thểkhôngđể ý gì cả trải đường làm quan cho cộ. Tục ngữnóirất đúng, dạy trò giỏithìthầysẽđói. Thuở xưa, đồ đệ luôn cung kính sư phụ như cha, sư phụ còn lưu lạimộtvài tuyệt kĩkhôngchịu truyền hết, huống chicôcùng Lô giáo sư cũng chỉ là quan hệ thầy trò bình thường,cônghĩ mà xem ông ta ta vì cái gì mà phải đem phương pháp kiếm tiền chỉ hết lại chocô? Làm thế có lợi gì cho ông ta?”

Vấn đề này Phương Châm ngay từ đầuthậtsựkhônghề nghĩ tới.côvốn nghĩ rằng chuyện tương đối đơn giản, cảm thấy Lô giáo sư ông đối vớicôrất nhiệt tình, đại khái là cảm thấy đáng thươngcôvìđãtừng ngồi. Nhưnghiệntại tinh tế nghĩ lại chuyện này lại cảm thấy có chút kì lạ.

Bánh thịt tự nhiên rơi vào miệng mìnhkhôngphải làkhôngxảy ra, nhưng bánh thịt khổng lồ đến nhanh như vậy,thìthậtquá phi thực tếđi.

Nghĩ đến đây Phương Châm thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ bữa ăn tối hôm qua,thậtsựlà cái Hồng Môn yến*?"

*Hồng Môn Yếnlàmộtsựkiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoàiHàm Dương, thủ đô của Triều đạinhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc làLưu BangvàHạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206

TCN.sựkiện này làmộttrong những điểm nhấn củachiến tranh Hán-Sở,mộtcuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối caotrêntoànTrung https://thuviensach.vn

Quốcgiữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc vớisựthất bại của Hạng Vũ

vàsựthành lập Triều đạinhà Hánvới Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng (theo Wikipedia)

"khôngkém bao nhiêu đâu, dù sao cùng với loại màcôbiết đến bản chất là giống nhau. Lô giáo sư chính là người trung gian, trong tay ông ta nữ sinh viên là tài nguyên phong phú, rất nhiều người muốn thử loại này liền tìm tới ông ta để làm nguồn cung cấp. Dĩ nhiên, loại chuyện này làanhtình tôi nguyện, chúng tôikhôngbao giờ ép ai thựchiệncái việc này. Dù sao bây giờ

nữ sinh viên cũng đều rất hào phóng, có thể dựa vào cái quan hệ này mà làm quen với mấy đại gia, các ả cầu cònkhôngđược đấy."

"Như lời ôngnóiLô giáo sư mang nữ học sinh tham gia bữa ănlà thông quasựđống ý của đối phương. Nhưng tôikhôngcó đồng ý a, ông ta cứ như

vậy trực tiếp đem tôiđi, được đồng ý sao? Vạn nhất tôi trở mặtthìlàm thế

nào?"

"Tôiđãnóirồi, đây đều là chuyện đôi bên tự nguyện. Vừa mới bắt đầu đềusẽkhôngnóithẳng ra, mà chúng tôisẽchocôám chỉ, nếu nhưcôđáp lạithìmới ra tay. Thậm chí cũngkhôngphải lần đầu tiên gặp mặtthìsẽthậtsựlàm ra chuyện gì, mọi ngườisẽcùngcôkết giao trước, về

sausẽnhư thế nào liền xem duyên phậnđi. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, nữ sinh cho dù thanh cao như thế nàothìcuối cùng vẫnsẽđáp ứng.mộtlần ra taythìgiúp cho công việc củacôthành công mỹ mãn, phụ nữ thông đều biết nên lựa chọn thế nào. Đương nhiên ngày hôm qua Lô giáo sư mang theocôđến cũng là có mục đích, bởi vì chúng tôi có người vốn muốn đem đến hai nữ sinh, ông ta liền lấycôtới cho đủ số. Lô giao sư gần đây tiêu sài mất khoản tiền lớn, nên vội vã muốn kiếm tiền a."

nóiđến đây Lạc Tuấn Huy thâm trường cười cười,khôngnóitiếp.

https://thuviensach.vn

Phương Châm nghe đượcthìkhôngkhỏi cảm khái.khôngthể tưởng tượng được nhân gian khắp nơi đều là cạm bẫy, ngay cả giáo sư đại học cũngkhôngtin tưởng được. Nếukhôngphải gặp được Nghiêm Túc, tối qua có lẽcôsẽđược người nào đó nhìn trúng. Vừa nghĩ đếntrênbàn chỉ toàn các ông chú trung niên bụng phệ hói đầu, Phương Châm liền cảm thấymộttrận buồn nôn. Muốncôủy thân với loại người này để đổi lấy tiền tài,côthà trực tiếp đáp ứng Nghiêm Túc còn hơn. J

Lạc Tuấn Huynóixong những lời này lại nhìn nhìn Nghiêm Túc, đối phương ý bảo ông có thểđi, vì thế ông nhanh chóng vắt chân bỏ chạy. Còn lại mình Phương Châm ngồi ở chỗ kia tiêu hóa loạt chuyện vừa rồi.

cônghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Túc: " Họ Lạc kia chính làanhcố ý tìm đến đây? Vừa rồi ông tanóinhững lời này,thậtsựlàanhép ông tanói?"

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 50-1: Báo đáp 1

Nghiêm Túcđiđến bên Phương Châm, tức giận cốc đầucôhai cái.

Hai cái cốc này dùng lực rất mạnh,anhkhôngthể khống chế được.

Phương Châm lập tức ôm lấy đầu ngẩng đầu trừnganh, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

"Đaukhông?"

"Đau."

"Đau là được rồi. Về sau nếu còn hoài nghi vớ vẩn nhân phẩm củaanh,anhsẽđánh em."

Phương Châm cũng thấy chính mình vừa rồi hoài nghi có chút quá phận, nhưngkhôngđến mức bịanhcốc đến hai lần đau như vậy. Trong tù cònkhôngcó người dám đánhcônhư vậy. Nghiêm Túc khí lựcthậtsựquá lớnđi.

Nghiêm Túc đánh xong cũng có chút đau lòng, ra vẻ trấn định giúpcôxoa đầu,nhỏnhẹgiải thích: "Họ Lạc kia xác thực là doanhtìm đến. Nhưng những điều ông tanóiđềukhôngphải doanhép buộc. Chẳng phải em cũng cảm thấy lời của ông ta rất có lý sao? Nếu em vẫn chưa tinthìanhcũng có biện pháp liên hệ với các nữ sinh cho em.trênđời nàykhôngcó bức tường nào chắn gió được cả, nếu Lô giáo sưthậtsựlàm công việc này,thìnhất địnhanhsẽtra ra được. Có muốnanhlàm ngaykhông?"

"khôngcần."

https://thuviensach.vn

Ngheanhnóithìtrong lòng của Phương Châm cũngđãtin tưởng được tám phần. Thời giancôcùng Nghiêm Túc quen nhau cũngkhôngtính là ngắn, đối với nhân phẩm củaanhtrong lòngcôđương nhiên hiểurõ. Tuy phương thức làm việc củaanhcó hơi bá đạo, nhưng loại chuyện vu oan cho người khácanhchắc chắnsẽkhônglàm, màanhcũng chẳng muốn làm.

Với tính cách củaanh, giải quyết bọn người Lô giáo sưthìchẳng có vấn đề

gì,

lúcanhbất

ngờ

mangcôrời

khỏi

phòng

ăn,mộtcậu

giải

thíchanhcũngkhôngthèm đề ý. Cần gì phải lao lực tìm Lạc Tuấn Huy thayanhlật tẩy chuyện này?

Vừa nghĩ đến chuyện Lô giáo sưthậtsựlà người như vậy, Phương Châmkhôngkhỏi thở dài.rõràng là nhìn rất có phong độ củamộthọc giả,thậtkhôngnào tin được ôngsẽlàm những chuyện như vậy.mộtgiáo sư đại học mà lại thiếu tiền đến mức phải bán đứng chính học sinh của mình?

Phương Châmthậtsựkhôngnghĩ ra, vẻ mặt đầy rối rắm.

Nghiêm Túc vỗ vỗ đầucô: "Được rồi, đừng nghĩ đến việc đó nữa. Mỗi người đều cómộtbộ mặt xấu xa, chẳng qua là có người che giấu quá tốt mà thôi. Em về sau đừng qua lại với ông ta nữa, điện thoại cũngkhôngđược bắt.

Dù saothìcũngkhôngở cùngmộtthành phố, hãy chặt đứt liên lạ với ông tađi.

Em cùng ông ta còn có việc chưa giải quyết xong sao?"

Phương Châm nghĩ nghĩ rồi trả lời: "khôngcó. Tài liệu phiên dịch xong tôiđãgửi cho ông ta rồi. Bất quá tiền còn chưa gửi tới. Thôi, mấy trăm đồng tiền này, tôi cũngkhôngcần, coi như là phí cám ơn ông ta lúc trước giới thiệu cho tôi nhiều công việc như vậy."

"Êm đẹp như vậy tại sao đột nhiên làm lại việc này? Tiền lươnganhcho em quá ít,khôngđủ dùng sao?"

mộttháng 6000 là ít sao. Nếu Phương Châm có cần,mộttháng sáu vạn thậm chí 60 vạn Nghiêm Túc đều có thể chocô. Nhưng Phương https://thuviensach.vn

Châmkhôngphải loại người tự tiện nhận tiền của người khác. Công việchiệntại nàyanhvất vả lắm mới có thể khuyêncôlàm được.

Đối đãi với Phương Châmkhôngthể nóng vội được, phải cẩn thận trêu chọc từ từ mới được. Đây là kinh nghiệm mà Nghiêm Túc tổng kết được.

"Chính là muốn kiếm thêm chút tiền, dù sao công việc bây giờ cũng rảnh rỗi, làm thêm vài chuyện cũngkhôngcó gì làkhôngtốt."

Phương Châmnóichuyện biểu tìnhtrênmặt có chút mất tự nhiên, mặc dù chỉ là chớp mắt vài cái, nhưng vẫn bị Nghiêm Túc bắt được.

"Em có phảiđangthiếu nợ ai? Nghenóichuyện em trai emđãthương lượng xong. Chuyện này rốt cuộc emđãtốn bao nhiêu?"

“Tổng cộng mười vạn."

"Mười vạn?" Nghiêm Túc bật cười, "Xem ra những người nàythậthiền lành, mười vạn liền có thể giải quyết xong mọi chuyện. Phương Châm, em cảm thấyanhsẽtin sao?"

Phương Châm có chút bất đắc dĩ, nếucôlúc trước có đượcmộtnửa thông minh củaanhthìtốt rồi. Lúc cha mẹ Trần Giai Hoa vui vẻ nhận khoản bồi thường mười vạn kiacôthậtsựkhôngcó nửa điểm hoài nghi,sựthậtđãchứng minh Nghiêm Túc là người thâm sâu cỡ nào.

côbiết chuyện nàykhôngthể nào gạtanhđược, liền gật đầu thừa nhận:

"Kỳthậtlà 30 vạn, Thẩm Khiên cho tôi mượn hai mươi vạn."

"30 vạn. Số tiền này cũng coi như là hợp lý. Bất quá tiền này hẳnkhôngphải là em chủ động hỏi Thẩm Khiên mượn, làhắndùng kế khiến em phải nhận."

https://thuviensach.vn

Phương Châm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Túc, lộ ra vẻ mặt "anhnhư thế

nào lại thông minh như vậy". Nhìn thấy vẻ mặt củacôNghiêm Túc nhịnkhôngđược vỗ trán: "khôngcần nhìnanhnhư vậy, Thẩm Khiên đối với em là tư tâm Tư Mã Chiêu, chút chuyện đơn giản nàyanhcó thể đoán được.”

Nhưngcôlúc trướckhônghề nghĩ đến chuyện này.

"Cho nên tôi phải khẩn cấp kiếm tiền, hai mươi vạnkhôngphải số

lượngnhỏ. Tôi cũngkhôngthể làm nhưkhôngbiết chuyện gì. Tuy rằnganhtasẽkhôngđòi tôi, nhưng tôisẽcảm thấy rất ngại. Vốn cho là có Lô giáo sư hỗ trợ hẳn là rất nhanhsẽtrả sạch,khôngnghĩ đến... Ai."

Nghiêm Túckhônghềnóitiếp chuyện này, mà ngược lại chuyển sang:

"Bụng đói sao, có muốn ăn cơm chiều haykhông?"

"Có chút, ở đây ăn luôn sao?"

Nơi này rất có tiếng, bên trong cómộtnhà hàng rất nổi, xemtrênmạng đánh giá ở đâykhôngchỉ có đồ ăn ngon đến rớt đầu lưỡi, mà giá tiền cũng có thể khiến người ta rớt tròng mắt. Xem Nghiêm Túc hôm nay lại muốn tiêu hoang rồi.

" Nếu emkhôngthích ra ngoàithìanhbảo bọn họ đem lên phòng,đượckhông?"

"Được."

Vì thế Nghiêm Túc liềnđigọi điện thoại, thừa dịp lúcanhđanggọi điện thoại Phương Châm thầm nhẩm lại số tiền mình gửi ngân hàng trước đó.

Ban đầucôgửi đượcmộtvạn, thù lao phiên dịch cộng thêm tiền lương tháng này, cũngkhôngđếnmộtvạn năm.

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến đâycôkhôngkhỏi thở dài, nhưng trước mắt cũngkhôngcó biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước mắtkhôngnghĩ đến nó nữa. Nghiêm Túcnóichuyện điện thoại xong, ngồi xuống bên cạnh Phương Châm, lặng lẽ

nhìncôkhôngnóilời nào.

Phương Châm bịanhnhìn khiến cho sợ hãi, vội vàng bật TV, dựa vàoâmthanh để hóa giải vài phần xấu hổ. Cũng may người đưa cơm tốc độ

rất nhanh, hơn mười phút sauđãđưa lênmộtbàn mỹ vị. Phương Châm nhìnmộtbànđầyđồăn ngon như thế nào, trong lòng cũngkhôngthèm so đo giá cả nữa, lập tức cầm đũa lên ăn.

Lúc ăn đượcmộtnửacôđãcómộtquyết định làsẽđến chỗ viết những lời bình luận về món ăn này khen ngợi khách sạn này. Rốt cuộc là nhân tài đến bực nào lại có thể đem thực vật nấu ngon đến mức này. Nếu cưới được người nàythìmỗi ngày chắc chắnsẽnhư sống trong thiên đường.

Thời điểm ăn cơm hai người đều rất im lặng, ngẫu nhiên cómộtđôi lời trò chuyện nhưng đều là lời ít mà ý nhiều. Đến lúc ăn đượcmộtít, Nghiêm Túc đột nhiên đặt chén xuống, nghiêm túc hỏi Phương Châm: "Có muốn kiếm tiền haykhông?"

"Muốn." Trả lời xong Phương Châm lại thêmmộtcâu, "Nhưng người xưa có dạy, quân tử luônyêumến tài năng”..

mộtcâunóikia

chính

là,côdù

muốn

kiếm

tiền

như

thế

nàođinữathìcũngsẽkhôngdùng sắcđiđổi lấy tiền tài.

Nghiêm Túc nghe xong vui vẻnói: "Em yên tâm, nếuanhcó ngủ với emthìcũng là ngủkhông, tuyệt đốisẽkhôngcho em tiền."

Phương Châm trợn mắt nhìn!

" Có ngườiđànông nào ngủ với người phụ nữ của mình mà phải trả tiền sao? Ngược lại nếuanhcho em tiềnthìđó chính là vũ nhục em."

https://thuviensach.vn

" Những lờianhnóibây giờ chính làđangvũ nhục tôi đấy."

" Được thôi nếu em cảm thấy như vậythìchúng ta hãy thảo luận vấn đề

nàyđi.anhcảm thấy chuyện sỉ nhục đối với em quan trọng hơn vấn đề kiếm tiền."

"Khoanđã!" Phương Châm vẫn ra tay ngăn cản kịp lúc, "Chúng ta vẫn là nên dừng chủ đề này lại.anhcó biết công việc giúp tôi kiếm tiền sao?"

"Việc doanhtìm, tiền so với em làm cho chỗ vị Lô giáo sư kia."

"anhcó công việc cần phiên dịch sao?"

"So với việc nàythìcông việc mà Lô giáo sư đưa em chỉ là vài ba tờ giấy, em muốn làm bao nhiêuthìlàm bấy nhiêu.khôngcần phải bán nhan sắc cũngkhôngcần phải bán đứng tâm hồn. Bất quáanhlà người làm kinh doanh,khôngbiết em có hứng thú haykhông?"

Phương Châm nghĩ nghĩ, cẩn thận mở miệng: "Chỉ cầnkhôngtrái với đạo đức cùngkhôngqui phạm pháp luậtthìcho dùanhra điều kiện gì, tôi cũng tự

nguyện làm theo."

Nghiêm Túc rốt cuộc nhịnkhôngđược bật cười.côgáinàythậtlà đángyêu, ở

bênanhlâu như vậy rốt cuộc cũng rút được kinh nghiệm, còn cùnganhcò kè điều kiện cơ đấy.

"Em yên tâm,anhsẽkhôngkhiến cho em bán thân càngkhôngđể em bán đứng tôn nghiêm. Đây tuyệt đối là việc dùng tài chứkhôngdùng thân.

Tháng sau cùnganhđimộtchuyến Hongkong, đại khái thời gianđicũng hơi dài, nhưng cuối cùng em có thể kiếm được hai ba vạn. Có hứng thúkhông?"

nóikhôngcó hứng thú là giả. Nhưng Phương Châm lại cảm thấy hơi lo..

"Rốt cuộc là làm việc gì?"

https://thuviensach.vn

"Làm phiên dịch choanh.anhsẽtới Hongkong bàn công việc với đối tác, vừa lúc lại thiếu người thông dịch."

"anhsẽkhôngnóitiếnganhsao?"

Cái nàythậtsựkhôngphù hợp với Nghiêm Túc chút nào. Bình thường đại nhân vật như vậykhôngphải đềunóitiếng nước ngoài lưu loát như người bản xứ sao? Trình độ ngoại ngữ của Nghiêm Túckhôngthể cùng người tanóichuyện? Phương Châmkhôngthể nào tin được chuyện này.

"Lần này là cũng thương đoàn người Pháp bàn chuyện làm ăn. Tuy rằng người Phápnóitiếnganhrất nhiều, nhưng ngẫu nhiên có lẽsẽcó vài chướng ngại ngôn ngữ, đến lúc đó cần phải phiên dịch.anhnhớrõtiếng Pháp của em cũng coi như là tốt?"

"Đối thoạithìcó thể được, nhưng tài liệuthìtôikhôngdịch được."

"Vậythìđược rồi, tài liệu hợp đồng đều là tiếnganh,khôngcần thiết phiên dịch."

Công việc nghe rathìcó vẻ rất thanh nhàn, Phương Châm cảm thấy chính mình hẳn làkhôngcó việc gì, nhưng là...

"anhsẽkhônglừa gạt đấy chứ?"

"Emthậtsựnghĩanhnhư vậy sao? Có thể sử dụng tiền hoàn thànhsựtình,anhvì sao nhất định phải thuê người chứ?khôngcó ý tứ."

"Nhưng tại sao lại mướn tôi, saoanhkhôngtìm người giỏi tiếng Pháp phiên dịch?"

"Emkhôngphải làđangthiếu tiền sao? Làm bằng hữu có chuyện tốt đương nhiên là phải giúp nhau rồi. Dù sao cũng đều là cho tiền người khác chi bằng cho em." Chỉ là người khácsẽkhôngđược nhiều như Phương Châm.

https://thuviensach.vn

Phương Châm do dự có nên gay khôngđồngý chuyện này. Chuyệnrõràng chính là Nghiêm Túc tặngkhôngtiền chocô. Chẳng lẽ trong thương đoàn người Pháp kiakhôngcó ngườinóitiếnganhsao?

Nhưng cự tuyệt chuyện tốt thế nàythậtsựrất đáng tiếc. Thôi vậy dù sao cũngđãnợ người khác ân tình, chi bằngcônợ ân tình Nghiêm Túc dù saothìcôcũngđãnợanhrất nhiều rồi. Trước mắt vân nên trả nợ cho Thẩm Khiên, và phải cùnganhtanóichuyệnrõràng khuyênanhnên dứt khoát bỏcôđi.

Nghiêm Túc nhìn chằm chằm Phương Châm,mộtlúc lâu sau gõ gõ mặt bàn hỏi: "Thế nào, đồngý hay làkhông."

"Đồngý!" Phương Châm thống khoái trả lời, nhưng lập tứcnói"Nhưng tôi có mấy cái điều kiện tất yếu cần nhắc tới."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 50-2

Biên tập: Lão F

Trong lòng Nghiêm Túc nghĩ:côgáinày rất can đảm.

Trải qua vài lần đọ sức, hiển nhiên, từ trong thất bại Phương Châmđãhiểu ra rất nhiều điều, bắt đầu vũ trang toàn thân cho mình. Sau khi nghe thấycômuốn đưa rayêucầu, Nghiêm Túc nhếch mày, giậtnhẹkhóe miệng ý bảocôtiếp tục.

Vì thế, Phương Châm vừa đếmtrênđầu ngón tay vừanóiđiều kiện với Nghiêm Túc: "Thứ nhất: đến Hongkong phải cho tôi ởmộtmìnhmộtphòng.

Thứ hai: mỗi ngày trừ thời gian làm việc, sau khi tan tầm tôi được tự do hoạt động,khôngchịu bất cứsựquản thúc nào."

côvừanói, Nghiêm Túc vừa gật đầu, còn có vẻ nghe rất cẩn thận.

"Còn nữakhông?"anhhỏi.

"Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, trong lúc ở Hongkong, quan hệ của chúng ta chỉ là ông chủ và nhân viên. Ông chủkhôngđược lấy công việc để

lợi dụng nhân viên. Sau khi tan tầm, càngkhôngthể vô cớ gây rối nhân viên, còn lấy lý do đuổi việc để áp chế."

Nghiêm Túc xác nhận lại lần nữa, Phương Châm quá mức can đảm.

"Em cảm thấyanhsẽđáp ứng nhữngyêucầu này của em sao?"

"Nếuanhkhôngđáp ứngthìtôikhôngđiHongkong nữa."

https://thuviensach.vn

"Emđanguy hiếp?"

"Đúng vậy."

Ngay lập tức, mày Nghiêm Túc nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén.

Phương Châm bịanhnhìn tới nổi da gà, nhưng vẫn ngang ngạnh ngẩng đầu, kiên quyếtkhôngnhân nhượng.

"Bayêucầu này,thậtra cũngkhôngkhó thựchiện. Người làm kinh doanh ai cũng ôn hoà nhã nhặn, phảikhôngchủ tịch Nghiêm?"

Vẻ mặt Nghiêm Túc đông cứng, như thấy con cún mìnhyêuthương chăm sóc đột nhiênmộtngày nhào đến cắnanh. Quả nhiên quá dung túng với phụ

nữ làkhôngđược. Bạn đối xử tốt vớicôấy,côấy cảm nhận được, dần dầnthìleo luôn lên đầu bạn ngồi!

Nghiêm Túc đè cơn giận trong lòng xuống, có chút tà khí cười: "Phương tiểu thư rất hiểu chuyện, sao trước đây lạikhôngthấy thểhiện."

"Lúc này ngài mang tôi ra ngoài có thể thấy được tôikhôngchỉnóiđược tiếng Trung mà tiếnganhcũngnóikhá tốt. Mấu chốt là tiếng Pháp tôi cũng biết,anhmang tôi theo tuyệt đối nhất cử lưỡng tiện. Chỉ cần ngài đáp ứng bayêucầunhỏvừa rồi của tôi, chúng ta đều vui vẻ."

Cómộtkhoảnh khắc Nghiêm Túcthậtmuốn đánh vào mông Phương Châm. Tiểu nha đầu này còn khua môi múa mép vớianh, quả làkhôngbiết sống chết.

Nếu có người dám đưa điều kiện ranóivớianhtrước đây,anhlập tứckhôngnóinhiều nhấc chân bỏđi, ai có thời gian rảnh rỗi đâu mà giỡn dai.

Cái nàykhôngđượcthìđổi cái khác, chỉ cầnanhmở miệng, còn sợkhôngai nhận lời làm việc à? Huống chi loại công việc này cũng căn bảnkhôngcầnanhtự mình thông báo tuyển dụng.

https://thuviensach.vn

Nhưng người này là Phương Châm,côkhôngphải người tùy tùy tiện tiện nào đótrênđường.côgáinàyđãchiếmmộtdiện tích lớn trong lònganh, nhưđãtrở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sốnghiệntại củaanh.

khôngcó gì ngạc nhiên khi mọi ngườinóiđều rằng người rung động trướcsẽthua trước. Nghiêm Túc sống chừng ba mươi năm, từ trước đến nay vẫn luôn là người khác động lòng vớianh, theo đuổianh, muốnyêuđương vớianh,anhcònkhôngthèm liếc mắt nhìn người ta. Naythìbáo ứng rồi, đổi thànhanhbắt đầu cả ngày đuổi theo người ta, nghĩ ra tất cả những biện pháp để trân trọngcô, còn quan tâm đến lòng tự trọng và cảm xúc củacô.

Có đôi khi Nghiêm Túc cảm thấy, đây nhất định là số trời, có trốn cũngkhôngthoát được.

Vẻ mặt Phương Châm kiên định nhìn chằm chằm Nghiêm Túckhôngtha, nhưđangchờ tuyên án. Nhìn bộ dạng này củacô, Nghiêm Túc vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp: "Được, đều chiều theo ý em."

Dù saocôcũng chỉ đưa ra có ba điều kiện, Nghiêm Túc có biện pháp để

vòng qua ba điều kiện này để ăn đậu hủ củacô. Cơ bản, chuyến công tác đến Hongkong này đối vớianhmànóichỉ lànóichuyện làm ăn mà thôi, nhưng bây giờ còn có thêm Phương Châm, nó lập tức trở nên cực kì ý nghĩa,anhthậm chí còn dự cảm được, chuyếnđinày có lẽsẽthay đổi vận mệnh củaanhvà Phương Châm.

Phương Châm đối với chuyện này vẫn hồn nhiênkhôngbiết, chỉ tính toán trong lòng chuyện về nhà xếp hành lý. Hôm nayđãlà ngày 30 tháng 4, ngày maisẽlà ngày Quốc Tế Lao Động. Theo quy định,côsẽđilàm vào ngày thứ

hai của kỳ nghỉ, và sau đósẽcómộtngày nghỉ. Nghiêm Túcnóivớicôsẽđicông tác vào ngày 5 tháng 5, tốt nhấtcônên thừa dịp ngày mai được nghỉsẽsắp xếp hành lý.

https://thuviensach.vn

đihơn nửa tháng,côđương nhiên phải mang theo nhiều thứ. Đỡ phải đến lúc đó, thiếu này thiếu kia rồi lại phải tiêu tiền vô ích. Bây giờcôchỉ

hậnkhôngthể chiamộtđồng thành 2 nửa, những thứkhôngcần thiết đều bịcôbỏ qua hết.

Mấy ngày tiếp theo sóng yên biển lặng. Giáo sư Lô bên kia cũngkhôngcó động tĩnh gì, càng khiến Phương Châm chắc chắn những lời Lạc Tuấn Huynói. Bằngkhông, suy đoán theo lẽ thường, mình có quan hệyêuđương với chủ tịch quảng trường Thâm Lam, giáo sư Lô ít nhiều cũngsẽquan tâmmộtchút. Dùkhôngnóithẳngthìcũngsẽdò hỏi khi bàn chuyện công việc.

Nhưng điện thoại Phương Châm vẫnkhôngvang lên. Ngược lại, cómộtviệc ngoài ý muốn, đó là tiền lương công việc cuối cùngcôlàm cho giáo sư Lô lại được gửi đến.côcòn cho rằng đây là miếng bã chó cóđikhôngcó về,khôngngờ đến ngàymộttháng năm lại có tin nhắn thông báo từ ngân hàng.

Phương Châm nhìn tài khoản nhiều hơn chừngmộtngànthìtrong lòng nghi ngờ. Giáo sư Lô bị Nghiêm Túc trấn áp sao? Chẳng nhữngđãchuyển chocôkhôngít tiền, còn chuyển luôn chocôcả tiền hoa hồng. Phương Châm cảm thấy như vậykhôngđược tốt lắm, có chút lợi dụng người, nên giả vờ

chẳng biết chuyện gì, gọi điện thoạinóichuyện với giáo sư Lô về việc này.

Giọng của giáo sư Lô đầu bên kiarõràng nghe hơi lạ, giống nhưđangtâng bốccônhưng lạikhôngrõràng. Phương Châm nhắc đến chuyện tiền bạc, giáo sư Lô lập tức tỏ vẻ tiền kia làcônên nhận, bảocôđừng ngại, cònnóicôđãcố

gắng chứkhôngphải dễ dàng gì mà kiếm được, vàcôcũng cần tiền hơn bản thân ông.

Sau khi cúp điện thoại trong lòng Phương Châm trống rỗng, cảm thấy có chút vỡ mộng. Trước đây, hình tượng giáo sư Lô trong lòngcôrất vĩ đại, sau khi nghe lời kể của Lạc Tuấn Huythìgiảm dần, bây giờ vừa thấy biểuhiệnnày của ôngthìcàng thất vọng.

https://thuviensach.vn

Chẳng sợ ôngkhôngđem mình "đưa" chomộtngười tai to mặt lớn nào, nhưng ý muốn lấy lòng này là rấtrõràng. Bởi vì biếtcôcó quan hệ với Nghiêm Túc, nên chocônhiều hơn mấy trăm đồng tiền làm thân sao?

Phương Châm cũngkhôngngu. Tuy rằng tiền nàycônhận, nhưng chắc chắncôsẽkhôngbán thân. Nếucôdựa vào danh nghĩa của Nghiêm Túc, rồi nhận lời người khác lung tung ở bên ngoài,thìcôquảthậtlàmộtkẻ tiểu nhân hèn hạ.

sựkhó chịu này làm cho ngày nghỉ Quốc Tế Lao Động của Phương Châm trở nên chẳng còn thú vị, điều duy nhất khiếncôvui vẻ chính là chuyện của em trai cuối cùngđãđược giải quyết tốt đẹp.

Vụ ánđãđược xét xử, vì tội gây thương tích cho người khác Phương Pháp bị kết án ba năm, hoãn lại hai năm chấp hành. Kết quả này cực kì có lợi, Phương Phápkhôngphải ngồi tù, còn có thể tiếp tục ra ngoài làm việc. Tuy rằng để lại tiền án có chútkhôngđẹp mắt, nhưng tránh được việcđitù đối với nhà họ Phương mànóilàmộtchuyện tốt.

Trải qua lần này, Phương Pháp ấy vậy mà trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều,khôngcà lơ phất phơ như trước kia. Cậu tìm đượcmộtngười bạn khá thân thiết với cậu trước kia, dướisựgiúp đỡ của người bạn này cậu cũngđãcómộtcông việc ổn định. Bởi vì là người quen, người ta cũngkhôngso đo chuyện cậuđãlàm trước đây, chỉ khuyên cậu sau này phải điềm tĩnh hơn, làmmộtngười tốt, đừng tự chuốc lấy phiền phức.

Phương Châm đối với em trai coi như vừa lòng, vết thương ở chân của bố cũngđãlành, trong nhàđãkhôi phục lạisựyên bình. Vài lần, mẹ Phương còn gọi điện bảocôvề ăn cơm, bố mẹ tôn trọngcôhơn nhiều so với trước đây, em trai cũngkhônghề hô to gọinhỏvớicônữa. Phương Châm đột nhiên cảm thấy cục gạch kia cũngkhôngphảikhôngcó chỗ tốt, ít nhất làm nhà họ

Phương trở nên hoà thuận hơn trước.

https://thuviensach.vn

mộtđêm trước khi đến Hongkong, Nghiêm Túc cố ý gọi điện thoại cho Phương Châm, hỏicôchuẩn bị đến đâu rồi. Phương Châmnóitừng cáimộtmình đem theo cho Nghiêm Túc nghe, lại nghe tiếng cườikhôngngừng của Nghiêm Túc: "Mang nhiều như vậy làm gì,khôngcần mang theo khăn mặt với kem đánh răng làm gì. Em yên tâm, cái gì cần cho em cũng chuẩn bị xong rồi, quần cũngkhôngcần mang nhiều, em cứđitheoanhlà được. Đúng rồi, em có thể chuẩn bị sẵnmộtít thuốc. Cơ địa mỗi người khác nhau, những thứanhchuẩn bị cho em có khi em lạikhôngăn được, nên tập thói quen cho emthìtốt hơn."

Phương Châm nghĩ rằng người đàn ông này lại còn rất cẩn thận, trong lòngkhôngkhỏi có chút cảm động. Vì thế cũngkhôngvội cúp máy, ngồitrênđầu giường trò chuyện vớianhcâu được câu mất.nóichuyệnmộtlát, Phương Châm nhớ đến Vương Tửthìhỏi Nghiêm Túc: "Vương Tử gần đây sao rồi? Chắc làđiMỹ về rồi nhỉ."

"Ừ,đãvề từ sớm, nó cứ đòi gặp em. Nhưng gần đây nóđira ngoài du lịch,đikhắp thế giới. Chờ sau khi nó về, em ăn với nó bữa cơmđi."

"Nó cònnhỏnhư vậy màđãđượcđidu lịch khắp thế giới,rõràng khiến người khác phải hâm mộ. Ai đưa nóđivậy, bà nộianhsao?"

"không, là mẹ nó."

Phương Châm thầm mắng mình lỡ lời,khôngmuốn chết tử tế còn nhắc tới Vương Tử làm chi, kết quả lạinóiđến chuyện mẹ thằng bé.côkhôngbiết nên tiếp tục đề tài này thế nào, chỉ có thểnhẹnhàng "Ừm"mộttiếng.

Ở đầu kia điện thoại, Nghiêm Túcnói: "Đừng để ý làm gì, mẹ Vương Tử

cũngkhôngphải thú dữ gì, em đừng lo lắng."

"Tôikhônglo gì cả."

"Vậy em "ừm" cái gì,khôngnóiđề tài này nổi nữa phảikhông?"

https://thuviensach.vn

"Tôi căn bảnkhôngquencôấy, có thểnóigì đây?"

"Được, sau nàysẽgiới thiệu cho em làm quen, chắc như vậy là có thểnóichuyện được rồi nhỉ."

Phương Châm chỉ cho rằng Nghiêm Túcđangnóichuyện hoang đường.côlàm gì muốn quen với mẹ Vương Tử, còn ngại các mối quan hệ

của bọn họ còn chưa đủ loạn sao?

Để giảm bớtkhôngkhí xấu hổ, Phương Châm vội vàng chuyển đề tài, bắt đầunóitới vụ án của Phương Pháp: "Lần nàythậtsựnhờ cósựgiúp đỡ củaanh, giới thiệu luật sư Khúc là người tốt còn rất giỏi. Vụ án này may mà ông ấy nhận mới có thể phánnhẹnhư vậy. Nếukhông..."

"Đừng khách sáo, giúp Phương Pháp là việc nên làm." Em rể tương lai của mình, có thểkhônggiúp à?

"Tôi thấy nó lần này cũngđãrút ra bài học, sau này chắcsẽkhônggây chuyện nữa. Nó còn tìm việcđilàm,khôngkiếm được quá nhiều nhưng rất ổn định,đãcó cải thiện."

"Phương Châm!" Nghiêm Túc đột nhiên chen miệng vào gọi tên Phương Châm.

"Ừm, có chuyện gì?"

"khôngcó gì, chỉ muốn hỏi em định báo đápanhthế nào."

"Cái này, tiền thuê luật sư tôisẽtừ từ trả choanh."

"Ainóichuyện tiền với em. Đời nàyanhđâykhôngthiếu nhất chính là tiền, còn cần phải ép em sao?"

"Vậyanhnghĩ tôi còn phải làm thế nào?"

https://thuviensach.vn

"Sau này có tiền rồi từ từ trả choanhcũng được,khôngvội làm gì. Nhưng đêm nay gửi trước chút lãiđi."

Cáchmộtcái điện thoại Phương Châm cũngkhôngsợanhcó nhữngyêucầu vớ vẩn gì, vì thế hào phóng hỏi: "Được, làm sao?"

"Hônmộtcái chúc ngủ ngonđi, lớn tiếngmộtchút,anhmuốn nghe thấy thành ý của em."

Tác giả có lời muốnnói: Bác sĩ Thẩm kia cho Phương Châm vay hai mươi vạn chẳng nhữngkhôngkéo đượccôvề phía mình mà còn cho Nghiêm Túcmộtlý do để "khống chế" Phương Châm.thậtlà đáng thương, vất vả vì ai bận rộn vì ai, bác sĩ Thẩm, oan ức choanhrồi.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 51: Phá vỡ

Biên tập: Lão F

Phương Châm nhắm mắt ngủ suốttrênchuyến bay đến HongKong.

côcảm thấy nếu như mình cứ chìm đắm trong giấc ngủthìsẽkhôngphảinóichuyện với Nghiêm Túc, cũngkhôngphải lúng túng.

Chỗ ngồi trong khoang hạng nhất khá rộng rãi, nằm ngủmộtgiấc rất thoải mái.côvốn chỉđanggiả bộ nhắm mắt nằm ngủ, kết quả đến khi máy bay hạ

cánhthìcôlại ngủthật.

Cuối cùng Nghiêm Túc laycôtỉnh dậy, hơn nữa còn nhắc nhở: "Lau sạch nước miếngđi."

Phương Châm lấy khăn tay ra lau miệng, làm bộ nhưkhôngthèm để ýđira khỏi máy bay. Quen biết Nghiêm Túc lâu như vậycôcũng biếtmộtsố điều, đàn ông đều là những tên hèn hạ, nếu thời điểm bọn họ trêu chọc bạn, bạn càng kích động khẩn trương, bọn họsẽcàng hứng thú.

Biện pháp tốt nhất là bình tĩnh tự nhiên,khôngcó những phản ứng quá khích, đối phương cũngsẽhết hứng thú.

Nhưng hiển nhiên Nghiêm Túc ghê gớm hơn so với những người bình thường, khiđangđibên cạnhcôanhcố tình nghiêm túcnói: "Dáng ngủ của em cũng rất có ý tứ, lại đây cho em xem ảnh chụp này."

"anhdám?"

https://thuviensach.vn

"Đương nhiên dám, khó gặp được cảnh tượng này tại sao lại có thểkhôngchụp." Phương Châm cảm thấy mình lại thuamộtlần nữa.

trênđường đến khách sạn, Phương Châm cònđangbận suy nghĩ chuyện chảy nước miếng kia. Nghiêm Túcđãchuyển sangnóichuyện công việc vớicô: "Ngày mai chính thứcđilàm, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Khách sạn nơi này có khu suối nước nóng rất nổi tiếng, có cơ hộisẽdẫn emđingâm mình."

Phương Châm hỏi theo bản năng: "Tên khách sạn là gì?"

"Lệ Tinh."

"Lệ Tinh?" Phương Châm lẩm bẩm cái tên này vài lần, đột nhiên nhớ ra cái gì, "Tại đây vài năm trước xảy ramộtvụ mưu sát phảikhông?"

"Đúng, sao thế, em sợ à.khôngdám ở đây à?"

"khôngphải, ý tôikhôngphải vậy, chỉ là nghenóilúc ấy chuyện này rất ầm ĩ ở Hongkong, hình như người bị tình nghi là ông chủ khách sạn. Sau này, khi mở phiên toà còn xảy ramộtvụ đấu súng."

Nghiêm Túc nheo mắt lại, có chút thưởng thức đánh giá Phương Châm:

“Em có vẻ rất thông thạo tin tức. Việc này các diễn đàn lớn trong nước cònkhôngdám đề cập đến, em lại biết rất cặn kẽ."

"Nghemộtngười bạn tù của tôi kể. Trước đây, cómộtthời giancôấy ở

Hongkong, vụ mưu sát ở Lệ Tinh rất chấn động, bởi vì liên lụy đến toàn bộ

khách sạn. Vậy sau này, vụ án diễn ra như thế nào, xử sao?"

"Xử, luật sư tìm được chứng cứ, ông chủ khách sạn vô tội được phóng thích. Đương nhiên hung thủthậtsựđãchết."

https://thuviensach.vn

"Hung thủđãchết?" Phương Châm đột nhiên có chút hứng thú với vụ án này, "Chết như thế nào?"

"mộtphát súng vào đầu ngay giữa mi tâm."

"Là cảnh sát bắn à?"

"Làmộtngười bạn củaanhbắn."

Ưu thế ngồi tù của Phương Châm lập tức biểuhiệnra, nhanh chóng đánh hơi được điểm mấu chốt: "Vụ án này cóẩnkhuất phảikhông,thậtphức tạp nhỉ?"

"Đúng vậy, đặc biệt phức tạp. Chuyện nàymộthai câukhôngthểnóihết được, bất quá chủ tịch khách sạn là bạn củaanh, lúc ấy tuy rằnghắnbị khởi tố, nhưngsựthậtlại chứng minhhắnvô tội. Hung thủ là em trai cùng cha khác mẹ củahắn."

"thìra là như thế này. Tôi còn nghenóilúc ấy cómộtnhân chứng tận mắt nhìn thấy, chonênđãcómộtlần vụ án này được cho là vánđãđóng thuyền,khôngnghĩ đến... Nghenóinhân chứng là nhân viên bộ phận dịch vụ

của khách sạn. Ông chủ vô tội được phóng thích, nhân viên này nhất định khó giữ được bát cơm."

"Quảthậtcôtakhônglàm công việc này lâu dài. Nhưng vài năm saucôtađãthay đổi thân phận,mộtlần nữa trở về Lệ Tinh."

"Là thân phận gì?"

"Vợ ông chủ."

Đối

mặt

vớisựkhiếp

sợ

của

Phương

Châm,

Nghiêm

Túckhôngnhanhkhôngchậm lạinóithêmmộtcâu: "Hẳn là như vậy, các khách https://thuviensach.vn

sạn của người bạn này đứng tên cũng bao gồm cả Lệ Tinh, vợ ông chủ

chính là người năm đóđãchỉ chứnghắnKỷ tiểu thư."

Xe chạy như baytrênđường cao tốc, Phương Châm cảm thấy trong lòng mình là hàng ngàn con ngựađangphi nhanh. Nghe đồntrênthế gian này, người có hoàn cảnh lạ thường nhưcôcũngkhôngphải ít.

Nghĩ nghĩcôhơi rối rắm: "thìra còn có thể như vậy. Bạn củaanhcũng rất rộng lượng."

"anhcòn cómộtngười bạn lớn tuổi nữa là lão Phương. Chính là ngườiđãnổ súnganhvừa nhắc tới lúc nãy, vợ của ông tathậtra là vị hôn thê của con ông ta, sau nàykhôngbiết thế nào, hai người bọn họ lại đến với nhau."

"Quả thực cầm thú. Saoanhlại có thể kết bạn với loại người như vậy?"

"Bạn củaanhđều là người tốt, rất nghĩa khí, mấu chốt là bề ngoài ai cũng đẹp."

”Bên ngoài là vàng ngọc, bên trong lại thối rữa,ngay cả phụ nữ của con mình cũng giành lấy."

"Con của ông ta là gay, vốnkhôngthể ở cùngmộtchỗ vớicôgáikia.côgáikia lại mượn con trai ông ta làm cầu nối để có cơ hội tiếp cận ông ta, cuộc hôn nhân này nếunóilà do bạnanhgiành được, chi bằngnóilà do vợ ông ta chủ

động dâng tới cửa."

Phương Châm nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt Nghiêm Túc, quan sát chừng hai phút, cuối cùng mới kết luận: "Quả nhiên vật họp theo loài."

"Cái này gọi làanhhùng tiếcanhhùng."

https://thuviensach.vn

"côgáikia làm như vậy để kết hôn với ông ta,khôngsợ sau nàycôấy gặp được người tốt hơn lại lấy ông ta làm bàn đạp à?"

"Con cũngđãsinh hai đứa, còn lo lắng chuyện này làm gì. Huống chicôgáikia năm đó tiếp cận ông ta cũngkhôngphải là vì tiền,côấy vẫn cho là bạn củaanhđãhại chết cha mẹcôấy, cho nên mới trở về báo thù. Nhưng sau nàyđãchứng thực, tất cả chỉ làmộtsựcố."

Phương Châm căn bản cònđangôm tâm tình bát quái nghe Nghiêm Túc kể chuyện này. Nhưnganhvừanóilời này trong lòng Phương Châm như là bị

thứ gì đó đâmnhẹmộtcái, lập tức phản ứng lại: "Hôm nay làanhcố ýnóivới tôi hai chuyện này phảikhông?"

"khôngtính là cố ý. Chỉ là vừa lúc nhắc tới Lệ Tinh,thìthuận tiệnnóimộtchút."

"anhnóinhững lời này mục đích làm gì?"

"Nghĩ rằngnóicho em biết,trênđời này giữa hai người có cừu hận, cũng có thể tới với nhau. Thời gian có thể chứng minh tất cả, bạnanhcó thể, chúng ta cũng có thể."

Phương Châm trầm mặckhôngnói, tất nhiêncôcũng phải thừa nhận rằng quen Nghiêm Túc lâu như vậy, nhân phẩm Nghiêm Túc quảthậtkhôngtệ. Ít nhất tại phương diện nhân phẩmkhôngcó vấn đề gì, làm bạn vớianhcũng có thể được. Nhưng mà, con ngườianhtrênthương trường Phương Châm chưa từng nhìn thấy, cho nênkhôngthể khẳng định vụ Thế Hoa thu mua năm đókhôngcó điểm mờ ám.

Đáng tiếc La Thếđãchết, chuyện của năm đó đều là bí mật, cuối cùngkhôngcòn gì để đối chứng. Sau đócôlại nghĩ, nếu La Thếkhôngchết,côvà Nghiêm Túc càngkhôngcó khả năng gặp nhau. Bọn họ

vốn làmộttrời,mộtđất tách rời mà tồntại, bởi vì La Thế mới ngẫu nhiên quen biết. Trận hoả hoạn 5 năm trướcđãthay đổi vận mệnh của rất nhiều https://thuviensach.vn

người, Phương Châm cảm thấy chính mình cũng bị cuốn sâu vào vòng xoáy vận mệnh.

Nghiêm Túc thấy bộ dạng an tĩnh củacôchỉ nghĩ rằngcôlạiđangrối rắm.anhcười bất đắc dĩ, mở miệngnói: "anhcảm thấy cái chết năm đó của La Thế có thể cóẩntình khác. Năm đó khi nhận thi thể, em cóđikhông?"

"đi. Nhưngđãbị thiêu rụi,khôngphân biệt ra được gì."

"Thế cảnh sát làm sao xác định được người chết là La Thế?"

"Cảnh sát tìm thấytrênthi thể cómộtnơi dakhôngbị cháy, làm kiểm tra DNA. Đó là datrênđùianhấy, chắc là có vật gì đó rơi xuốngđãđè lên phíatrên, cho nên mới bảo vệ được chỗ da đó." Phương Châm nghĩ nghĩ lại hỏi, "Sao vậy,anhhoài nghi người chếtkhôngphải La Thế à?"

"khônghoài nghi, chỉ muốn xác nhậnmộtchút."

Nghiêm Túc vừa dứt lời, xeđãdừng lại trước cổng lớn khách sạn Lệ Tinh.

Khách sạn này vài năm nay phát triển tương đối tốt, năm ngoái vừa mới đổi mới hoàn toàn mặt tiền, nội thất cũng được trang hoàng hết lạimộtlần, càng có khí khái hơn so với trước kia. Mỗi ngày khách khứa ra vàokhôngít, tựa như chưa bao giờ bị vụ án mưu sát ảnh hưởng. Nhưng năm xảy ra vụ mưu sát ấy tầng lầu kia cũngđãđược sửa làm văn phòng,khônghề dùng làm phòng cho khách thuê.

Sau khi xuống xe, Phương Châm muốn vòng ra sau xe lấy hành lý, Nghiêm Túcđãôm lấy hôngcô, kéocôđivào trong: "Cái đósẽcó người tới lấy,đãđến đây còn tự mình lấy hành lý,thìsao xứng đáng với giá phòng cao."

điqua đại sảnh ở lầumột, Phương Châm cảm thấy chắc mình phải sáng như bóng đèn ba ngàn watt, nếukhông, sao dường như mọi người đều nhìn về phíacô?

https://thuviensach.vn

Quản lý khách sạnđãchờ ở chỗ đó từ sớm, vừa thấy Nghiêm Túcđivào lập tức nhiệt tình chào đón, phía sau còn dẫn theomộtsố nhân viên nghiệp vụ khác, tựa như bao vây bọn họ.

Bị bọn họ bao vây như vậythậtkhiến Phương Châm cảm thấykhôngtự

nhiên, càngkhôngtự nhiên là tay Nghiêm Túc vẫn khoát lên vaicô, hoàn toànkhôngcó ý định buông ra.

côkhôngtự chủ uốn éo thân mình, tránh khỏi cái tay kia.côkhẽ nhúc nhích như vậy Nghiêm Túc liền biếtcôđangxấu hổ, vì thếanhgật đầu cười với quản lýnói: "Ông cứ bận việc của mìnhđi, tôi tự lên phòng được."

Quản lý nhìn đám người phía sau, cũng thấy được làm người ta khá chói mắt, vì thế bảo bọn họ chờ ởmộtbên. Dù sao những người này là đặc biệt phục vụ Nghiêm Túc tronganhthời gian ở đây, các công việc đều kháckhôngliên quan đến bọn họ.

Đương nhiên bản thân ông quản lýkhôngđi, vẫn kiên trì muốn đưa hai vị

khách quý lên lầu. Nghiêm Túc cũngkhôngso đo với ông ta, trực tiếp mang theo Phương Châm đến thang máy. Quản lýmộtđường đưa bọn họ đến tầng cao nhất, vừa bước ra khỏi cửa thang máy Nghiêm Túcđãxuống lệnh đuổi khách: "Được rồi, đưa đến nơi nàyđi, còn lại tôi tự biếtđinhư thế nào."

"Phải phải, căn phòng vẫn như ban đầu, mật mã vẫnkhôngđổi. Từ lúc ngài rờiđicũngkhôngcó người nào khác vào ở."

Phương Châm bị vị quản lý chân chó này làm chokhôngthoải mái, bất đắc dĩ giậtnhẹkhóe miệng. Đầu năm naythậtđúng là chữ "Tiền" ập đến, chỉ

cần có tiền đừngnóilàm người giúp việc, làmmộtcon cún cũng được.

Sau khi Nghiêm Túc đuổi vị quản lý kiađi, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Phương Châm,khôngkhỏi mỉm cười: "Emkhôngthích ông tathìsau nàykhôngcho ông ta xuấthiệnnữa là được."

https://thuviensach.vn

"Tùyanh, người ta là vì công việc, nhiệt tình phục vụ cũng là nên làm.

Bản thân tôi cũngkhôngcười với mọi người mỗi ngày.”

"Mỹ nữ tươi cười cảnh đẹp ý vui, những người khác liền..."

“Những người khác cười rộ lên vẫn xinh đẹp hơn khikhôngcười."

Phương Châm ngẩng đầu lên cho Nghiêm Túcmộtnụ cười, sau đó lễ phép hỏi, "Xin hỏi, ngài có thể bỏ tay ngài ra khỏi người tôikhông?"

"Nếuanhnóikhôngthìsao?"

"Đừng quên ba điều kiện của chúng ta."

"Thế này gọi là phong độ lịch lãm,khôngphải chiếm tiện nghi."

Tuynóinhư thế, nhưng Nghiêm Túc vẫn khẽ cười bỏ tay ra, dẫn Phương Châmđivề phía trước: "Phòng của em bên cạnh phònganh, lát nữaanhđưa mật mã cho em."

Phương Châmđangđịnhnóikhôngcần phòng quá tốt, chocômộtphòng tiêu chuẩn là được, kết quả lời còn chưanóiđãthấymộtnammộtnữđira từ lối rẽ, người đàn ông ôm eo người phụ nữ, dừng lại trướcmộtcăn phòng ở cuối hành lang, sau đó mở cửa ôm sát nhauđivào.

Phương Châm vừa nhìn thấy cảnh nàythìsửng sốtmộtchút, lập tứcđichậm lại.

- ------------------------------------------------------------------------------

Nghiêm Túc cũng dừng bước lại, hỏi Phương Châm: "Sao thế, thấy người quen à?"

"Ừm, người đàn ông vừa mớiđivào kia có chút quen quen?"

https://thuviensach.vn

Vừa rồi Nghiêm Túc cũng nhìn thấy hai người kia, vừa nhìnđãbiết quan hệkhôngtầm thường. Phương Châm biết người đàn ông kia nằm ngoài dự

liệu củaanh.

"Ai vậy, là bạn em sao?"

"khôngphải, hình như trước đó từng là khách hàng ở Thâm Lam."

Nghiêm Túcđitới trước cửa phòng Phương Châm,đangchuẩn bị ấn mật mã, nghecônóinhư thế dừng tay lại: "Khách hàng ở Thâm Lam?"

"Ừm. Cómộtngày người này đánh rơimộtchiếc cặp da, đến chỗ chúng tôi nhận lại. Tôi còn nhớrõhắnhọ Hứa."

"Em và người đàn ông đó trước đâykhôngquen?"

"Cũngkhôngphải. Tôi cảm thấy người này nhìn rất quen, nhưđãgặp qua ở

đâu trước đây. Lúc ấy tôi cũng hỏianhta, nhưnganhtanóikhôngquen tôi. Tôi nghĩ là do tôi nhận nhầm người."

Nghiêm Túc nhanh chóng ấnmộtchuỗi sốtrênbảng điện tử trước cửa, sau đó kéo Phương Châm vào cửa: "Nếukhôngbiếtthìkhôngcần phải để ý, người khác tới khách sạn thuê phòngkhôngliên quan đến chúng ta, đó là quyền của người ta."

"Nhưng tôi biết người phụ nữ kia."

Nghiêm Túckhôngkhỏi cười: "Chuyện gì xảy ra vậy, hôm nay lại gặp phải người quen.côgáinày cũng là người của Thâm Lam? Chẳng lẽ là nhân viên của công ty?"

"khôngphải." Phương Châm có chút khó mở miệng. Lần trước, khicôquét chứng minh thư của họ Hứa kia, cũng có nhìn qua năm sinh củaanhta, khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng còn người phụ nữ kia….

https://thuviensach.vn

"Sao vậy, cứ ấp a ấp úng, quan hệ của em vớicôgáikia có vẻkhôngtầm thường?"

"khôngphải. Đó là giáo sư Vưu của chúng tôi."

"Là giảng viên đại học của em?"

"không,côấykhôngdạy tôi. Nhưng chồngcôấy là thầy của tôi.côấy là vợ

của giáo sư Lô.”

Nghenóinhư thế Nghiêm Túckhôngkhỏi nheo mắt: "Chuyện này nghe có chút thú vị. Giáo sư Lô kia của em nghe có vẻđãlớn tuổi, nhưngcôgáiđó nhìn qua còn khá trẻ, khoảng hơn ba mươi."

"Giáo sư Vưu năm nay hơn bốn mươi. Nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua rất trẻ tuổi."

"Còn người đàn ông đó bao nhiêu tuổi?"

"Hình như khoảng hơn ba mươi."

Nghiêm Túc lập tức vui vẻ: "Ba người nàythậtcó ý tứ, sáu mươi tuổi lấy người 40 tuổi, kết quả tâm tư người 40 tuổikhôngchịu ngồi yên, lạiđitìm người 30 tuổi." Tình huống hỗn loạn như vậykhôngkhỏi làm Nghiêm Túc nghĩ tới cha mẹ của mình, quả nhiêntrênđời này vĩnh viễnkhôngthiếu chuyện traigáilàm loạn.

Phương Châm ngheanhđánh giá như vậy, mặt nóng lênmộtchút. Tốt xấu gì cũng là vợ của thầy mình,khôngnghĩ đến lại bịcôbắt gặp trong tình huống này.côđột nhiên có chút hối hận,khôngnên lanh mồm lanh miệngnóivới Nghiêm Túc chuyện này. Nếuanhđem chuyện nàynóira ngoài…

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc như là nhìn thấu tâm tư củacô, chủ động an ủi: "Em yên tâm,anhđâykhôngthích nhiều chuyện. Chuyện em kể vớianhtrong căn phòng này, ra khỏi cửaanhsẽquên hết."

Phương Châm lúng túng sờ sờ hai má, cũng tạm thời ném chuyện này ra sau đầu, chuyển sang đánh giá cách bố trí của căn phòng.

Quả nhiênkhôngnằm ngoài dự liệu củacô, loại nhà giàu như Nghiêm Túc này chưa bao giờ coi trọng tiền bạc,côchỉ làmộtphiên dịchnhỏnhoiđitheo thôi thế mà cũng được sắp xếp chomộtcăn phòng cao cấp như vậy, quả thực rất lãng phí.

"Căn phòng kia cao cấp quá, có thể đổimộtcăn phòng kháckhông."

"Lầumộtnày cơ bản đều như vậy, đổimộtkhác cũng giống vậy thôi."

"Vậy cho tôimộtcăn phòng lầu dưới là được." Thuận tiện còn có thể cách xaanhmộtchút.

Nhưng Nghiêm Túc nàosẽchocônhư nguyện: "Như vậy cách xa quá, có chuyện gìthìkhôngtiện đểanhgặp em.”

"Gọi điện thoại là đến, cũngkhôngxa bao nhiêu."

"Phương Châm, em phải tuân thủ điều kiện."

Phương Châm sửng sốt, sao lại thànhcôphải tuân thủ điều kiện.rõràng lúc trước người ra điều kiện làcô, người nên tuân thủ phải là Nghiêm Túc mới đúng.

"Là chính emyêucầu, muốnanhsắp xếp cho emmộtphòng riêng. Bây giờ, thuê phòng cho em em lạikhônghài lòng, em rất khó hầu hạ.

Nếukhôngthìđổi phòng củaanhsang cho em?"

https://thuviensach.vn

"Ý tôikhôngphải vậy. Tôi chỉ cảm thấy căn phòng này quá đắt, tôi ởthìchỉ

cần chút tiện nghi thôi là được."

"Emkhôngcần bận tâm về chuyện phòng mắc. Nếuđãđặt cho emthìem cứ

ở đây, khi tính tiềnsẽkhôngtrừ lương của em, emkhôngcần phải lo lắng chuyện này.”

Được rồi, Phương Châmkhôngcòn lời nào đểnói. Nghiêm Túckhônglàm trái với ước định,côcũng khó mà nhiều lời. Dù sao đối phương là ông chủ, những vấn đềkhôngnguyên tắc vẫn nên nghe theoanh.

Thấy Phương Châmkhôngrối rắm chuyện thuê phòng nữa, Nghiêm Túc tỏ vẻ rất hài lòng.anhcầm lấy giấy ghi chútrênbàn, tiện tay viết ramộtchuỗi con số: "Đây là mật mã phòng, đừngnóicho người khác. Nếu emkhôngcẩn thận mà quên mấtthìđến quầy lễ tân, lấy chứng minh nhân dân đưa cho họ,sẽcó người kiểm tra cho em.anhở phòng bên cạnh, có chuyện gì cần cứ

gọianh. Trong phòng có điện thoại nội bộ em có thể gọi trực tiếp đến phònganh, sốanhcũngđãviết ra đây."

Phương Châm nhận lấy tờ giấy kia, nhìn chữ viết xinh đẹp bêntrên, lại nhìn nhìn Nghiêm Túc, rốt cuộc nởmộtnụ cười thản nhiên.

Nghiêm Túc nghiêm chỉnh tuân thủ điều kiện,khôngở trong phòng Phương Châm quá lâu, sau khi dặn dòmộtvài chuyệnthìxoay người ra ngoài. Nhưnganhcũngkhôngtrở về phòng mình, màđiđến văn phòngđãđược khách sạn chuẩn bị riêng choanh, bắt đầu làm việc.

anhnóivới Phương Châm ngày mai chính thứcđilàm, nhưng chẳng qua là đối với Phương Châm.trênthực tế lần nàyđicông tác, các nhân viên khác bao gồm cảanh,mộtngày nghỉ ngơi cũngkhôngcó, ai nấy đều bận rộn cho phần việc của mình.

Phương Châm là trường hợp đặc biệt. Mangcôđến vốn là vì ý muốn cá nhân, cho nênkhôngnhất thiết phải gây khó dễ làmcômệt mỏi.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túcđirồi, Phương Châm bắt đầu thu dọn đồ đạc, hành lý củacôdo nhân viên đưa đến,cônhận lấy cảm ơn rồi đóng cửa lại, treo hết quần áo vừa mang đến lên, lại lấy dép lê ra thay, thậm chí còn lấy chén ra pha cho mìnhmộttách trà hoa thơm ngon. Sau khi bận rộn xong xuôi,côbưng tách trà ra ngoài ban công, nhìn hoa viên khách sạn ở phía dưới đến ngẩn người.

côthậtsựkhôngbiết nên làm gì. Lần này đến đây với Nghiêm Túc,thậtracôcảm thấy có chútkhôngổn. Nếukhôngphải là vì còn nợ Thẩm Khiên hai mươi vạn, tiền lương làm việc cho Nghiêm Túc có cao hơn nữacôcũngkhônglàm. Nhưng đến hôm nay, tình thế cấp bách,côcũngđãsớm tự an ủi mình, thay vì trả tiền cho tất cả mọi ngườikhôngbằng tập trung trả

chomộtngười trước.Chỉ làcôcũng có chút lo lắng, càng như vậy,cônợ

Nghiêm Túcsẽcàng ngày càng nhiều.

Nếu gạt chuyện này quamộtbênkhôngđề cập tới, công việc củacôlà Nghiêm Túc cho, chỗ ởhiệntại cũng là phòng của Nghiêm Túc. Và điều làm lòngcôbất an nhất chính là chuyện Nghiêm Túcnóiphải bỏđimộtquả thận.

Đây chính là bỏ ra bao nhiêu tiền cũngkhôngbù lại được. Đêm hôm đó, sở dĩcôphóng túng cùng Nghiêm Túc làm chuyện đó, tất nhiên yếu tố có tình cảm mờ nhạt làmộtmặt, nhưng nhiều hơn vẫn là áy náy.

Người đàn ông này chocôquá nhiều, màcôthìcái gì cũng chokhôngđược.

Chẳng nhữngkhôngthể đáp trả, mà lại cònkhôngngừng nhận lấy thứ mà đối phương trao cho, cảm xúc của Phương Châm nhất thời suy sụp,khôngkiềm chế được cảm giác tự trách trong lòng.

côuống hai hớp trà rồi xoay người trở về phòng, mở máy tính lên mạng tra tư liệu.cômuốn tìmmộtchút về việc người trưởng thành mấtđimộtquả

thậnsẽbị ảnh hưởng gì, nếu mà ảnh hưởng đến năng lực kia của Nghiêm Túc,cônên làm thế nào bây giờ?

https://thuviensach.vn

Thâm Lam lớn như vậy, nếu Nghiêm Túckhôngcó thêm đứa con nào, vậy tất cả gánh nặng sau này đều đặt hếttrênngười Vương Tử.

cônhanh chóng xem qua các trang web, tất cả đều lànóivề vấn đề chỉ

cómộtthận. Cómộtsố người tự đăng bàitrênmạng, cũng có bác sĩ chuyên nghiệp đăng bài. Sau khi Phương Châm tìm kiếm hơn nửa tiếng, trong lòng cómộtchút khái niệm cơ bản.

Phần lớn ý kiếntrênmạng đềunóirằngmộtquả thận cũng đủ để duy trì cuộc sống củamộtngười bình thường,sẽkhôngảnh hưởng gì lớn đến cơ thể.

Mặt khác, ở phương diện năng lực kia cũngsẽkhôngbị ảnh hưởng.

Haynóicách khác, tuy rằng Nghiêm Túc bị cắt bỏmộtquả thận, nhưnganhcũngkhôngkhác gì so với người bình thường.

Hơn nữa theo kinh nghiệm của Phương Châm, khi bọn họ làm chuyện kia, năng lực của Nghiêm Túc làm sao giống như có vấn đề, căn bản là do thiên phú bẩm sinh thểhiệnquá tốt, hại taycôngày hôm sau có chút đau mỏi.

Nghĩ đến đây, mặt Phương Châm đỏ bừng, "Ba"mộttiếng khép máy tính lại. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh ấy, lại làm cảm xúc củacôphập phồng khó kiềm chế, giống như có qua bao lâu, ký ức và cảm giác buổi tối hôm đó đềukhônghề mấtđimộtphần nào,rõràng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Phương Châm đau khổ nhíu nhíu mày, cầm lấy cái chén đổ hơn phân nửa nước trong chén vào bụng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơnmộtchút.

Trong thời gian nửa ngày tiếp theocôluôn luôn ở trong phòngkhôngđira ngoài. Rất nhanhđãđến buổi trưa,côvốn muốn ra ngoài tìm nhà hàng ăn cơm, kết quả còn chưa nghĩ kĩ làsẽđiđâuđãcó phục vụ đưa cơm tới cửa.

Nhân viên đến đưa cơm còn đưa cho Phương Châmmộtlá thư, sau khi người đóđikhỏi, Phương Châm chưa ăn ngay mà mở lá thư ra xem trước.

https://thuviensach.vn

Trong bì thư làmộttờ giấy ghi chú,trênmặt giấy là chữ viết có vẻ qua loa của Nghiêm Túc: cơm trưa em ăn trướcđi, bữa tối em chờanh.

Nhìn qua chữ được viết khá vội vàng, như làmộtngườiđangbận trăm công nghìn việc lại rút ra chút thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất để viết.

Trong lòng Phương Châm nhìn tờ giấy này liền hiểu được rằng, Nghiêm Túc nhất địnhđangbận làm việc. Người này là như vậy, nghe những đồng nghiệp kia củacônói, chủ tịch Nghiêm làm việc như muốn lấy mạng, mấy ngày mấy đêmkhôngngủ cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Thâm Lam có thể có được ngày hôm naymộtphần là dosựnâng đỡ của tập đoàn Nghiêm thị, nhưng chủ yếu vẫn là do chủ tịch Nghiêm Túc bỏ công bỏ sức.

Nghĩ đến đây Phương Châmkhôngkhỏi có chút cảm động, chủ tịch trăm công nghìn việc lại chocônghỉmộtngày,rõràng bản thân mình bận đến mức chỉ có thời gian để ăn sandwich, lại nhớ gọi cơm giao tận nơi chocô.

Người đàn ông như vậy quả thực làm người khác khó mà cự tuyệt, Phương Châm cảm thấy mìnhthậtsựsắp chìm đắm rồi. Từnhỏđến lớn dù là cha mẹ, cũngkhôngquan tâmcônhư vậy. Cảm giác được ai đó nâng niutrêntay như châu báu,đãrất lâu Phương Châmkhôngđược cảm nhận. Có lẽ những câu chuyện của bạn bè của Nghiêm Túc cũngkhôngphải ngẫu nhiên,trênđời nàythậtsựcó chuyện tình cảm như vậy tồn tại, hơn nữa lại diễn ra ngay ở bản thân mình.

Vì thế trong suốt buổi chiều,sựcảm động này tràn ngập trong lòng Phương Châm, trong lòng trong tâm trícôđều là Nghiêm Túc. Đến buổi tối, đại khái khoảng năm giờ, Nghiêm Túc quả nhiên đúng hẹn, tới gõ cửa phòngcô.

Phương Châm thấy ý cườitrênmặt đối phương rất nhu hòa, ngọt ngào gấp ba lần so với bình thường.trênngườicômặcmộtbộ váy liền áo màu hồng https://thuviensach.vn

nhạt, kiểu dáng đơn giản trang nhã lại nhưng lại non nớt mềm mại, làm chocôxinh đẹp thêm ba phần.

Cứ như vậy mười lăm phút trôi qua, trong lòng Nghiêm Túc quả thực áp chếkhôngđược xúc độngđangdâng lên trong lòng, muốn đưa tay kéo Phương Châm vào lòng, hôncômộtcáithậtsâu.

Có trời mới biết cả ngày hôm nayanhnhớcôbiết bao nhiêu.

Tác giả có lời muốnnói: Vở kịchnhỏngày hôm nay chúng tasẽnóivề vụ án mưu sát ở khách sạn Lệ Tinh.

Phương Châm: Vụ án này cóẩntình phảikhông,thậtphức tạp nhỉ?

Nghiêm Túc: Đúng, đặc biệt phức tạp, chi tiết nội dung xin vui lòng đọc

“Run sợ” của dì Tô.

Phương Châm:...

["Run sợ" làmộttruyện khác của Tô Lưu]

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 52: Xấu hổ

Biên tập: Lão F

KỳthậtPhương Châm cũng có chút nhớ Nghiêm Túc.

mộtkhi tình cảm bắt đầu mọc rễ trong trái tim,thìnósẽgiống nhưmộtmầm non trong ngày xuân, sinh trưởng lớn lên màkhôngbị kiềm hãm. Phương Châm cứ dặn bản thânkhôngđượcyêuNghiêm Túc, nhưng tâm trícôlạikhôngtự chủ được nhớ tớianh. Cảmộtngày hôm nay,côdường như

chẳng làm gì cả, chỉ làm duy nhấtmộtviệcnhỏbé: nhớ Nghiêm Túc.

Cho nên khi Nghiêm Túc xuấthiệntrước mặtcô,nóimuốn dắtcôđiăn cơmthìPhương Châmđãnhanh chóng đồng ý màkhôngchút suy nghĩ.côthậm chí quên mất bây giờ mới năm giờ, khác hẳn với giờ ăn tối bình thường củaNghiêm Túc.

Lúcđira khỏi phòng, Phương Châm theo bản năng nhìn vài lần về phía cuối hành lang, xem thử có thấy giáo sư Vưu và Hứa Minh Lượngkhông.

Nhưng thẳng đến khi cửa thang máy mở ra,trênhành lang cũngkhôngxuấthiệnmộtbóng người nào cả. Phương Châm hơi tiếc nuốiđivào thang máy với Nghiêm Túc, im lặng nhìn hình ảnh phản chiếutrêncánh cửa kim loại trước mặt.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ,khônggian tương đốinhỏhẹp, Nghiêm Túc đứng ở đó kề sát vào người Phương Châm, ánh mắt rơitrênthân thể thẳng tắp của Phương Châm, trông anhnhưmộtcây thông cao lớn.

https://thuviensach.vn

Phương Châm có thể dễ dàng ngửi được mùi hươngtrênngười đối phương, hương vị nhàn nhạt rất đàn ông,khôngphải loại mùi hương ngọt ngào như mùi nước hoa của phái nữ. Nhìn hình ảnh phản chiếu mơ

hồtrêncửa

thang

máy,

hình

như

Nghiêm

Túcđangnhìncô,

màcôcũngđangnhìn đối phương.

khôngbiết tại sao, Phương Châm cảm thấy bầukhôngkhí có chút mập mờ, tim đập nhanhmộtcách mất kiểm soát.

côđangsuy nghĩ có nên đứng sang bên cạnhmộtchútkhông, kết quả chân còn chưa cất bước,mộtbàn tay ấm ápđãduỗi tới, nắm chặt lấy tay phải củacô.

Chính là tay của Nghiêm Túc,mộtbàn tay đàn ông khớp xươngrõràng, còn có vài vết chai mỏng. Tay củaanhrất lớn, ngón tay thon dài có lực, khi nắm chặt lấy taycôlàm cho Phương Châm có cảm giác mạnh mẽ và khí phách, giống nhưđangtruyền chocômộtcái gì đó.

Lập tức, trái tim Phương Châm đập rộn ràng, cổ họng như bị siết chặt,côkhó khăn nuốt nước miếng,khôngthốt ra được chữ nào.

Khicôđangxấu hổ đỏ mặt, cửa thang máy mở ra, Nghiêm Túc tự nhiên kéo taycôđira ngoài, xuyên quamộtđại sảnh trống rỗng, lại kéocôlênmộtchiếc cầu thang tám bậc, cuối cùng dừng lại trướcmộtcửa kính lớn.

Xuyên qua cửa thủy tinh, Phương Châm nhìn thấy bên trong là khu bể

bơi trong nhà,khôngcó ai cả. Phương Châm rùng mình, theo bản năng muốn xoay người rờiđi. Nhưng lại bị Nghiêm Túc nắm tay giữ lại, dễ dàng kéocôtrở về.

"Đừngđi, bơi vớianhmộtlátđã."nóixong,anhđẩy cửa bể bơi, "Vừa lúc bây giờ cũngkhôngcó người khác."

https://thuviensach.vn

Trong nháy mắt, toàn bộ máutrênngười Phương Châm vọt hết lên đỉnh đầu,côcảm thấy sắc mặt mình bây giờ nhất định rất đáng sợ, tình trạng căng cứng của cơ mặtđãđạt đến cực hạn.côkhó khăn mở miệng, lẩm bẩm nửa ngày mới thốt ra đượcmộtcâu hoàn chỉnh: "Tôi...khôngmang đồ bơi."

"khôngsao,anhcó thể cho người đưa đến, dù saoanhcũngkhôngmang."

Phương Châm vẫn nhăn nhóđichậm về phía trước vài bước:

"mộtmìnhanhbơiđi, tôikhôngthích bơi."

"Em là vịt cạn [khôngbiết bơi] à?"

"khôngphải." Lời này vừanóira, Phương Châmđãhậnkhôngthể cắn rớt lưỡi mình, sao lại phảithànhthậtnhư thế, nếunóikhôngbiết bơithìđãtốt rồi.

Kết quả câunóitiếp theo của Nghiêm Túc lập tức làm chocôcảm thấy mình thuộc dạngkhôngthànhthậtrồi.

"Nếuđãđến đâythìcứ xuống nước bơimộtlát coi như vận động cơ

thểđi.anhvốn nghĩ nếu emkhôngbiết bơi,anhcũng có thể dạy em." Lúcnóilời này, đôi mắt kia quét từ đầu đến chân cả người Phương Châm, giống nhưmộtcái máy chụp X-quang, xuyên qua chiếc váy màu hồng nhạt của Phương Châm nhìn thấu bên trong.

Ánh mắt này tuy rằng trắng trợn nhưng lạikhôngcó ý đồ xấu, Phương Châm cắn cắn môi, xuất bùa hộ mệnh của mình ra: "anhđãquên ước định của chúng ta."

"không,anhkhôngquên."

"Nhưnganhđãđáp ứngsẽkhôngchiếm tiện nghi của tôi."

"anhkhôngchiếm tiện nghi của em." Vẻ mặt Nghiêm Túc đương nhiên,

"anhchỉ rủ emđibơi cùng. Bơi lội là môn vận động toàn thân đứng đầu https://thuviensach.vn

trong tất cả, rất tốt cho thân thể.anhđây chỉ quan tâm cho sức khỏe của em thôi."

rõlà ngụy biện. Phương Châm trợn mắtnói: "anhcòn đáp ứng, tôi được tự

do trong thời gian tan tầm. Hôm nay tôi lạikhôngđilàm, bây giờ là lúc tôi được tự do, tôi có thể lập tứcđikhỏi đây."

"Nhưng emđãđồng ýđiăn tối vớianh."

"Nhưng bây giờ chúng ta lạiđangở bể bơi."

"Năm nay có ai quy địnhkhôngđược ăn tối ở bể bơi à?" Vẻ mặt Nghiêm Túc cười đến hư hỏng, lấy di động ra gọi cho quản lý nhà hàng, sau khi gọimộtloạt món ăn gì đó,anhnói, "Đúng bảy giờ tối mang đến bể bơi trong nhàtrêntầng 13."

Sau đóanhcúp điện thoại, tặng cho Phương Châmmộtnụ cười thỏa mãn, rồi nhanh chóngđicởi áo sơ mi. Phương Châmkhôngnghĩanhlạithậtsựđiđến, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, xoay ngườimộtcái như muốn bỏ chạy.

Kết quả động tác xoay người hơi mạnh, mắt cá chân vặn vẹo, thân mìnhcônhanh chóng bị lung lay. Bên thành bể bơi cũngkhôngcó tay vịn haymộtcái linh tinh gì đó để níu lấy, cho nên sau khicôvật lộn mấy giây, trọng tâmkhôngổn định, "bùm"mộttiếng trực tiếp rơi xuống bể bơi, mặt nước xao động mạnh.

mộtkhắc rơi xuống nước kia trong lòng Phương Châmkhôngphải nghĩ

làm sao trèo lên, mà làđangnghĩ:thậtlà quá xấu hổ.

Lời này vừa xuấthiệntrong lòng, Nghiêm Túc ở bên bờđãcởi xong quần áo nhảy xuống, bơi hai ba cái đến bên ngườicô, hai tay đặt bên hôngcôkéo cả ngườicôlên, trực tiếp nâng nửa ngườitrêncủacôlên khỏi mặt nước.

Khi rơi xuống, Phương Châm bị sặc uống liên tiếp mấy ngụm nước, khi bắt đầu hô hấp đượcthìho khankhôngdứt. Nghiêm Túc cũngkhôngvội https://thuviensach.vn

đưacôlên bờ, cứ ôm chặt lấy eocônhư vậy, kéo sát vào trong lònganh, đểcôho cho xong.

Trong lònganhnghĩ, đây quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn, so với việc lừa Phương Châm xuống nước còn có hiệu quả hơn nhiều. Cơ thể ấm áp của Phương Châm dán lên da thịtanh, chỉ cáchmộtlớp vải. So với lần náo loạn ở nhà trước kia, cảnh tượng ngày hôm nay càng làm cho người ta máu huyết sôi sục hơn.

Trong nháy mắt, bộ phận ở nửa người dưới của Nghiêm Túc dường như

dựng đứng lên. Ham muốn tự nhiên củamộtngười đàn ôngđangdần chiếm thế thượng phong trong cơ thểanh, chi phối cả suy nghĩ lẫn lý trí.anhtự

nhiên kề sát môi Phương Châm, ôm hôncômộtcách nhiệt tình.

Phương Châm cũngkhôngphản kháng, thậm chí còn phối hợp nhiều phần, vài lần lại thành chiếm thế thượng phong, từ bị động biến thành chủ

động. Khi Nghiêm Túc hôncôthìtrong lònganhsuy nghĩ. Người tanóiphụ nữ

30 như sói, lời nàymộtchút cũngkhôngsai. Đừng nhìn bộ dạng Phương Châm non nớt, tuổi cũngđãgần 30, vừa đúng thời điểm.

Đương nhiên ngoại trừ nghĩ đến chuyện nàyanhcòn ý thức đượcmộtvấn đề khác. Phương Châm có tình cảm vớianh. Từ việccômãnh liệt hôn đáp trả

mình, có thể cảm giác được rằng,côđanghônanhrất nhập tâm. Lấy tính cách của Phương Châm mànói, nếukhôngphải thíchanh,thìlàm gì có chuyệncôtrực tiếp chủ động. Ngay cả việc bị động chấp nhậnmộtnụ

hônđãlàm chocôkhôngvui, cơ thể nhất địnhsẽvô thức cứng nhắc.

Nhưngcôgáianhđangôm trong ngực bây giờ lại mềm mạikhôngxương kiều diễm khác thường, quảthậtcônhư khơi dậy ngọn lửađãbịanhđè nén trong thời gian qua.

Cảm giác này làmanhthần hồn điên đảo, vừakhôngnghĩ kháng cự

cũngkhôngmuốn ngăn cản. Nhất thờianhcũng quên mất mìnhđangở đâu, chỉ

https://thuviensach.vn

cảm thấy lửa nóng đốt toàn thân đến phát đau, nhu cầu cấp bách cần được giải quyết.

anhvừa ôm hôn Phương Châm vừa bơi đến bên thành bể bơi, cuối cùng ấn cả người Phương Châmtrênthành bể. Tayanhđưa ra sau, mơn trớn mông Phương Châm, vén làn váy dán sáttrênđùicôlên, trực tiếp duỗi tayđivào.

Phương Châmkhôngkhỏi "ưm"mộttiếng, nửa người dưới vô thức căng thẳng, bàn tay đưa ra muốn đánh tay Nghiêm Túc. Nhưng bàn taycôlắc lư

lung tung vài cái trong nước sau đóthìrút về, đơn giản dùng sức ôm chặt tấm lưng trần của Nghiêm Túc, dán cơ thể vào người đối phương.

côcũng muốn Nghiêm Túc. Đây chính làsựkhát khao của cơ thểcô, mà giờ phút nàycôcũngkhôngnghĩsẽcự tuyệt, thậm chí còn hi vọng giờ khắc này đến sớm chút.côđãhoàn toàn bị tình dục khống chế, ý loạn tình mê đến nỗikhôngbiết mìnhđangở trong tình cảnh nào.

Nghiêm Túc nhận được tín hiệu mãnh liệt của đối phương, tự

nhiênkhôngchùn bước, tayanhdùngmộtchút lực, chuẩn bị kéo phòng ngự

cuối cùng của Phương Châm xuống, chợt bên tai truyền tớimộtthanhâmnon nớt: "Chị Phương, sao chị cũng ở đây?"

Cơ thể hai người trong bể bơi đồng thời cứng đờ, Phương Châm sợ tới mức muốn hét lên. Nghiêm Túcthìlại thầm mắng trong lòng: tên khốn kiếp nào mang Vương Tử đến đây làm hỏng chuyện tốt củaanh.

Tuy trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng Nghiêm Túc vẫn bình tĩnh thong dong như trước.anhbuông môi Phương Châm ra, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Vương Tửmộtthân trần truồng đứng ở đó, toàn thântrêndưới chỉ mặcmộtchiếc quần bơi lớn bằng bàn tay, tất nhiên là đến đểđibơi. Đứng bên cạnh cậu làmộtngười phụ nữ xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo, cao sang,trênngười cũng chỉ mặc đồ bơi.

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc biếtcôgáikia, là mẹ đẻ của Vương Tử, Đoàn Vịnh Thi, trong khoảng thời gian gần đâycômang Vương Tửđidu lịch vòng quanh thế giới, nhưng Nghiêm Túckhônghề nghĩ rằng lại gặpcôở chỗ này.

Hiển nhiên Phương Châm ở trong ngựcanhđãxấu hổ đến nổi điên rồi,côgiãy giụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xíchđangôm lấy mình.

Nghiêm Túckhôngđể ý, nắm lấy tay vịn bên cạnh bước lên bờ, rồi đưa tay về phía Phương Châm. Phương Châm có chút do dự, thấy quần áotrênngười mình tốt xấu gì vẫn còn, vì thế nhanh chóng đưa tay ra cho đối phương.

Vương Tử vừa thấycôlên bờđãmuốn chạy tới, kết quả bị mẹ mình Đoàn Vịnh Thi kéo lại, mạnh mẽ giữ tại chỗ. Cậu chỉ có thể hét to hỏi Phương Châm: "Chị Phương, chị ở đây làm gì vậy,đibơi à? Sao chịkhôngthay đồ

bơi?"

Phương Châmkhôngbiết nên trả lời thế nào, chỉ cầm khăn tắm liều mạng lau nướctrênngười. Bây giờcôhận mìnhkhôngthể lập tức biến thành người tí hon, quấn kĩ càng trong khăn tắm mới tốt. Nhưng trái lại, Nghiêm Túc ở

bên cạnh lấy khăn tắm quấn nửa người dưới lại, trả lời thay Phương Châm:

"Dì Phương của conkhôngcẩn thận rơi xuống nước, ba nhảy xuống cứucôấy."

"Vậy sao? Hai ngườirõràng vừa mới hôn nhau."

"Ai quy định khi cứu ngườikhôngđược hôn, conkhôngxem tv à?"

Lời này của Nghiêm Túc lập tức chuyển hướng suy nghĩ của Vương Tử,cậu nghĩ nghĩ tựa nhưđãhiểu:"Ừm, vậy là ôngđanghô hấp nhân tạo cho chị Phương."

Phương Châm nghe xong quảthậtrất đau đầu, hai người bọn họmộtngười gọi chịmộtgọi dì,ý hơn thua giữa hai cha con vô cùngrõràng. Màcôgáiđứng bên cạnh Vương Tử kia cực kỳ xinh đẹp, khí chất cao quý, dáng người xuất https://thuviensach.vn

chúng, đíchthậtlàmộtcực phẩm. Vừa thấy đượcmộtcôgáinhư vậy, Phương Châm lập tức yểu xìu, càngkhôngbiết nênnóigì.

Khi Phương Châm nhìn Đoàn Vịnh Thi, đối phương cũngđangquan sátcô. Trong mắt Đoàn Vịnh Thi, Phương Châm vừa nhìnthậtsựkhôngcó gì đặc biệt. Vóc ngườikhôngđủ cao, dáng người cũng quá bình thường, ngực cũngnhỏđến đáng thương, làmộtcôgáidậythìkhôngthành công. Duy nhấtmộtđiểm có lẽ được nhất là ngũ quan coi như cũng khá tinh tế, kết hợp lại nhìn cũng rất khoan khoái dễ chịu.

Trong lòngcôthầm nghĩ, vài nămkhônggặp, khẩu vị của Nghiêm Túc lợi hại hơn hẳn, thế mà lại thích kiểu congáicháo trắng rau dưa như vậy.

- ------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, ban người bọn họ cùng ăn bữa tối ngày hôm đó.

Phương Châm vốnkhôngmuốnđi. Sau khicôvề phòng thay quần áo ướt rathìcứ

ngây

ngô

ngồi

trong

phòng,khôngmuốnđiđâu

cả.

Nhưngcôkhôngchịu nổi Nghiêm Túc cứ gõ cửa ở bên ngoài, ba dàimộtngắn rất kiên nhẫn.

Vẻ mặt Phương Châm khổ sở mở cửa nhìnanh, đối phương lại nhưkhôngđể ý, mở miệng khuyêncô: "Em sợ cái gì? Cũngkhôngphải làkhôngquen ai. Vừa lúc nhân cơ hộingày hôm nay, giới thiệu cho em làm quen với mẹ của Vương Tử."

Mãi cho đến lúc này Phương Châm mới biết được,côgáicó vẻ ngoài y hệt ngôi sao điện ảnh kia lại là mẹ của Vương Tử. Vì thếcôcàngkhôngmuốnđi.

Người tamộtnhà 3 người vui vẻ hòa thuận,côcòn xen vào để làm gì, đơn giản chắc là làmmộtcái bóng đèn ba ngàn watt,khôngchỉ chiếu sáng cho cả

nhà hàng, ngay cả màn đêm ngoài kia cũng đượccôsoi sáng.

Vì thếcôbĩu môi: "Emkhôngđi,anhđivới Vương Tử ăn nhiềumộtchút."

https://thuviensach.vn

Đôi mắt sắc bén của Nghiêm Túc đảo qua khuôn mặt Phương Châm, khicôcho rằng đối phương muốn giáo huấn vài câu, lại nghe Nghiêm Túcnói: "Nghe lời."

Khi hai chữ này phát ra từ miệnganh, cứ có cảm giác cái gì đókhôngđúng, ítđicảm giác ra lệnh, chânthậtđáng tin lại nhiều hơn, còn có chút ngang ngược. Khí thế của Phương Châm lập tức yếuđivài phần.

Sau đó Nghiêm Túckhôngđể vụt mất thời cơ lại bồi thêmmộtcâu:

"Chuyệnđãđáp ứngthìphải làm cho được. Ăn cùngmộtbữa cơm tối thôi mà,khôngcó ai ăn thịt em đâu. Em yên tâm, Vịnh Thi cũngkhôngphải làmộtngười xấu tính."

Ngụ ý của lời này làthậtra vẫn có chút xấu tính?

Phương Châm mang theo tâm trạng thấp thỏmđiđến nhà hàng,khôngbao lâu sau Đoàn Vịnh Thi cũng mang theo Vương Tửđãthay xong quần áođitới. Khi haicôgáivừa thấy mặt nhau, họ tự nhiên chào hỏi đối phương, Nghiêm Túc trở thành người ở giữa giới thiệu haicô.

"Phương Châm."anhlại chỉ chỉ mẹ của Vương Tử, "Đoàn Vịnh Thi."

Thế là hai người họ bắt tay, mặt đối mặt ngồi xuống. Vương Tử ngồi bên cạnh Đoàn Vịnh Thi, nhìn chằm chằm Phương Châmthậtcẩn thận nửa ngày, đột nhiên thannhỏmộttiếngnói: "Ai da,mộtthời gian dàikhônggặp, chị

Phương, chị gầy hơn rồi."

Phương Châmđãquen với giọng điệu của cậu, cũng cười trả lờimộtcâu:

"Emthìngược lại, em béo hơn đấy."

"Từ lúc sáng sớm mới mở mắt ra đến giờthìcái miệng nó chưa khép lại, ăn mọi thứ giống nhưkhôngmuốn sống nữa vậy,thìlạikhôngmập cho được."

Đoàn Vịnh Thi ngồi bên cạnh chen miệng vào, sau đó lại nhìn Nghiêm Túc, https://thuviensach.vn

"Có phải nhàanhkhôngcho thằng bé ăn đủ đó chứ, sao nó lại giống hệt như

quỷ đói đầu thai."

"côsinh nó ra, đương nhiên phải hỏicô, sao tôi biết ai đầu thai nó."

Tuy tuổi Vương Tử cònnhỏnhưng cũng nghe ra được đâykhôngphải lời hay ho gì, vì thế cậu gõ bát lớn tiếng phản đối. Đoàn Vịnh Thi nhanh chóng giơ tay đầu hàng: "Được được, Nghiêm Túc, cứ đểanhtrị nóđi, tôi bó tay với nó rồi."

nóixong,côvứt con trai sangmộtbên, quay sang nhìn Phương Châm.cômỉm cười với đối phương, khách sáo hỏi: "Phương tiểu thư làm nghề gì vậy?"

"Tôi làm việc ở Thâm Lam, là nhân viên lễ tân."

"À." Đoàn Vịnh Thi ý vị sâu xa nhìn Nghiêm Túc, "thìra là tìnhyêucông sở."

"khôngphải." Phương Châm nhanh chóng giải thích, "Chúng tôi chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên thôi. Tôi đến Hongkong cũng là vì công việc."

"Phảikhông? Nghiêm Túc,anhhọc được chiêu này từ khi nào vậy, còn mời cả nhân viênđiăn cơm? Lần này tới đây cũngkhôngchỉ cómộtngười, những người khác saokhôngmời đến?"

Nghiêm Túc trừng mắt nhìn Đoàn Vịnh Thiđangliếc mắt: "Chừa chút mặt mũi cho ngườitađi.côcho rằng ai cũngkhôngcó mặt mũi [khôngbiết xấu hổ] giốngcôà."

Đoàn Vịnh Thi ngẩng đầu: "Khuôn mặt của tôi đây cókhôngbiết bao nhiêu đàn ông theo đuổi đấy. Khi còn ở nước ngoài, người theo đuổi tôi còn có thể xếp hàng từ cửa nhà đến cuối phố nữa mà. Tôi vừa ngồi xuống đây, https://thuviensach.vn

bao nhiêu ánh mắt đàn ông trong nhà hàng cũng đều đổ dồn về phía tôi.anhdámnóitôikhôngcó mặt mũi?"

Vương Tử ở bên cạnh chen lời: "Mẹ, mẹ đừng để ý, ông takhôngbiết cách lấy lòng phụ nữ đâu. Cho nên đến bây giờ vẫnkhôngai ưa. Chị Phương cũngkhôngthích ông ta."

"Con trai, connóirất đúng, thưởng cho conmộtcon tôm lớn này."

Phương Châm nhìn mẹ con hai người này cảm thấythậtkhôngthể tưởng tượng được. Thoạt nhìn, Đoàn Vịnh Thimộtbộ dạng cao quý, sao lại thích đùa giỡn như vậy?côcòn tưởng rằng bữa cơm tối nay nhất định phải bị đâm chọt đủ chỗ từ trong tối ra ngoài sáng. Nhưngkhôngthể tin được, người bị

đâm chọt đủ chỗ cuối cùng lại là Nghiêm Túc.

Lại nhìn Nghiêm Túc,anhcũngkhôngthèm để ý, quay sang cườinhẹvớicô,sau đóanhđặt tay lên bàn,nhẹnhàng nắm lấy taycô.

Cảm giácthậtkhôngtồi, khi lần đầu nắm tay, tim Phương Châm đập cực kỳ nhanh, nhưng lúc này lại nhưđãquen, chỉ có cảm giác ấm áp bao lấy toàn bộ bàn tay, cũng làm lòngcôấm áp.

Nghiêm Túc muốn giải thích gì vớicôsao? Dù choanhsinh Vương Tử với Đoàn

Vịnh

Thi,

nhưng

bây

giờ

trái

timanhcũng

chỉ

đặttrênngườicôphảikhông?

Bữa cơm này làm cảm xúc của Phương Châm lên xuống phập phồng.

Cuối cùng,côkhôngthểkhôngthừa nhận, ít nhất nhìn bề ngoàithìĐoàn Vịnh Thikhôngphải người xấu tính, tính khí cũng khá rộng rãi, thỉnh thoảng thích trêu chọccôvới Nghiêm Túc. Khả năng tự lo liệu cho cuộc sống lại hơi tệ,sẽkhôngthể chăm sóc tốt chomộtđứa trẻ. Có vẻ từnhỏgia cảnh củacôấyđãrất tốt, cho nên mới trở thành con người như bây giờ.

https://thuviensach.vn

Nếucôấykhôngphải mẹ của Vương Tử, Phương Châm nghĩ

rằngcôấysẽlàmộtngười bạn tốt. Nhưng bây giờ,côchỉ muốn giữ khoảng cách vớicôgáinày.

Sau khi ăn cơm xong, Vương Tử ầm ĩ muốn đến phòng nghe nhìn để

xem phim hoạt hình, khách sạn đặc biệt làmmộtrạp chiếu phimnhỏcho trẻ

em, ngoài ra còn cómộtkhu vui chơi ở ngay bên cạnh.

Đoàn Vịnh Thi vừa thấy con trai như vậythìđau đầu, xoa huyệt Thái Dươngnói: "Để Jeanđivới con nha?" Đó là người bảo mẫucômời đến để

chăm sóc cho Vương Tử.

Vương Tử lạikhôngthích, lắc đầu: "khôngcần Jean, con muốnđivới chị

Phương."

nóixong cậu cũngkhôngtrưng cầu ý kiến của Phương Châm, trực tiếp kéo taycôđitới

thang

máy.

Cũngkhôngbiết

Nghiêm

Túcđangnghĩ

gì,anhkhông"giành phụ nữ" với con trai, mà vỗ vỗ cánh tay Phương Châm, gật đầu vớicô: "Nhớ cẩn thận, để ý Vương Tử giúpanh."

nóixong,anhtự nhiên sóng vaiđicùng Đoàn Vịnh Thi theomộthướng khác.

Phương Châm nhớ tới cảm giácanhnắm taycômới nãy, nhất thời có chút mê hoặc. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Vương Tử thúc giục Phương Châm nhanh chóngđivào, quen tay ấn mấy cái, thang máy bắt đầu chuyển động xuống dưới.

Sau khi đến phòng nghe nhìn, Vương Tử lạikhôngđixem phim hoạt hình, mà làđiđến công viên giải trí chơi. Công viên trong nhà này có diện tích vài trăm mét vuông, cókhôngít trẻ conđangchơi ở đây. Vương Tửkhôngđến chơi cùng với các bégái, màđiđến kệ lấy thùng đựng Lego ra, cậu đặt mông xuống tấm đệm, rồi đổ toàn bộ lego ra.

Sau đó cậu gọi Phương Châm: "Chị Phương, chị lại đây chơi với emđi."

https://thuviensach.vn

Phương Châmđiđến bên cạnh cậu, hỏi cậu về vấn đề xưng hô: "Vương Tử, em vẫn gọi chị là chị, có phải muốn đối đầu với ba emkhông?"

"không, từ lần đầu tiên gặp chị, emđãgọi chị là chị.khôngliên quan đến ông ta. Nhưng chị Phương, em có chuyện này muốn hỏi chị, chị hẹn hò với ông ta sao?"

"Ông nào, ông ta nào? Chịkhôngbiết emđangnóiai."

Vẻ mặt Vương Tử suy sụp, cậugiùng giằng rồi mới đầu hàngnói:"Được rồi, là ba em. Chịđanghẹn hò với ba em sao?"

"khôngcó, trẻ con đừng hỏi những chuyện này."

"Trẻ con cũng có thể hỏi những chuyện này mà, vì sao trẻ con lạikhôngthể hỏi? Sao người lớn mấy người lạikhôngquan tâm đến chuyện của trẻ con chứ?"

Phương Châm nhất thời nghẹn lời, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ bật cười:

"Ừ, emnóiđúng."

Vì thế, Vương Tử cười rất đắc ý, hai bàn taynhỏbé linh hoạt, sau vài phút nỗ lựcđãghép đượcmộtchiếc ô tônhỏ. Cậu cầm nó lắc lung tung trước mặt Phương Châm: "Chị Phương, đẹpkhông?"

"Rất đẹp. Vương Tử chị hỏi em, có phải hôm nay em cố ý kéo chị tới đây, muốn cho ba mẹ em có thời gian ở bên nhau đúngkhông?"

Vương Tử nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu,khôngtrả lời câu hỏi của Phương Châm trước, mà hỏi ngược lại: "Chịthậtsựkhônghẹ hò với ba em sao?"

"thật."

"Được rồi, em thừa nhận, là em cố ý kéo chị tới đây. Hai người bọn họ

có lời muốnnói, em cảm thấy chúng takhôngnên ở lại làm bóng đèn."

https://thuviensach.vn

"Bọn họ muốnnóichuyện gì?"

"Về chuyện ba mới của em."

"Ba mới?"

Vương Tử giơ chiếc ô tô lên nhìn, rồi đột nhiên lại đập phá điên cuồng, chiếc xe bị tháo ra. Sau đó cậu buồn bực ném mẫu gỗ trong tay,khôngvuinói: "Mẹ em ly hôn với ba mới."

Phương Châmkhôngnghĩ rằng có thể nghe nhiều chuyện bát quái như

vậy từ miệng củamộtđứa trẻ. Bộ dạng Vương Tử trông như muốn dốc bầu tâmsự, màcôcũng rất tò mò, vì thế nhanh chóng tiếp lời cậu hỏi: "Ba mới của em ở nước ngoài sao?"

"Đúng, ở Mĩ. Làmộtngười fussy [nhặng xị, kiểu cách], em vừa thấyhắnđãthấy phiền. Nghiêm Túc tốt hơnhắnnhiều."

Phương Châm nghĩ rằng thằng bé này quả nhiên là ra ngoài uống nước biển vài ngày, bây giờ há miệng ngậm miệng đều là tiếng nước ngoài.

"Nếu bọn họ chia tay, vậy có phải mẹ em chuẩn bị về nước định cưkhông?"

"Bây giờ cũngkhôngrõlắm, em thấy mẹ em làmộtngười rất quái lạ, cả

ngày chỉ thích đùa giỡn, chuyện đứng đắn gì cũngkhônglàm. Nhà ngoại của em ở Bắc Kinh, chúng tôi đến thăm bọn họ. Bọn họ quở trách mẹ

em,nóimẹkhônghiểu chuyện."

Phương Châm cũng thấy được con người Đoàn Vịnh Thi còn tương đối trẻ con. Nhưngcôcũngkhôngtiện đánh giá người khác, vì thế im lặngkhôngnói, chỉ xếp gỗ với Vương Tử.

https://thuviensach.vn

Sau khi Vương Tử lại đáp nửa ngày, đột nhiên hỏi Phương Châm: "Chị

Phương, chị nghĩ nếu ba và mẹ em tái hônthìsẽthế nào?"

Trong lòng Phương Châm cả kinh, nhưng mặt lạikhôngbiến sắc: "Em muốn hai người bọn họ tái hôn?"

"Đúng vậy, tuy rằng Nghiêm Túc rất đáng ghét, nhưng so với ba mới kia, em cảm thấy ông ta coi như cũng chấp nhận được. Nếu bọn họ kết hôn lần nữa, chắc em suy sụp mất,khôngphải ở nhà bà nội cả ngày. Mặc dù bà nội rất tốt với em, nhưng em cũng làmộtđứa trẻ bình thường, em cũng muốn sống cùng với ba mẹ.khôngbiết hai người kia hiểukhông, bọn họ chia tay cũngđãnhiều năm rồi."

Phương Châm nghĩ rằng điều này vẫn có thể xem làmộtbiện pháp tốt, ít nhất hoàn thành tâm nguyện cho thằng bé. Nhưngcôlại nhớ tới lờinóitrước kia của Nghiêm Túc, lúc ấyanhnóinhư chém đinh chặt sắt,khăng khăngsẽkhôngquay lại với Đoàn Vịnh Thi.

Bây giờ vì thằng bé,anhsẽthay đổi quyết định sao?

Tác giả có lời muốnnói: Người mẹ của Vương Tử mà mọi người vẫn luôn tò mò rốt cuộc cũng ra sân. Mọi người đoán xem phong cách củacôgáinày là gì nào?

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 53: Theo đuổi

Biên tập: Lão F

Cùng lúc đó trongmộtcăn phòng khác, Nghiêm Túc và Đoàn Vịnh Thi cũngđangnóitới người chồng trước fussy kia.

Đoàn Vịnh Thi cầm chai rượu trong tay, uốngmộthớp rồinóihai câu đứt quãng với Nghiêm Túc, lên án tên đàn ông thần kinh kia: "... Cả ngày nghi thần nghi quỷ. Biết vì sao nhiều năm qua tôikhôngvề nướckhông? Là bởi vìanhta cản tôi. Sợ tôi về tìm người đàn ông khác. Đúng rồi,anhta đặc biệt ghétanh, sợ tôi qua lại vớianh, đến Vương Tử cũngkhôngcho tôi gặp. Tôi gọi cho Vương Tử còn phải giấuanhta, nhân lúcanhtađilàm mới dám gọi.anhta còn thích kiểm tra nhật kí cuộc gọi của tôi, quả thực ai cũngkhôngthể chịu đựng nổi. Tôi rất hối hận mắt mình có bị mùkhông, mà lại chọnmộtngười đàn ông như vậy."

nóitới đâycôhíp mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Túc trong chốc lát, cười ngọt ngào với đối phương: "Sớm biết vậy cònkhôngbằng ở vớianh."

Nghiêm Túc quencôtừnhỏ, sớmđãbiếtcônàng nàykhôngbiết chừng mực.

Nếu làcôgáikhácnóivớianhnhững lời kia,anhđãsớm phủi môngđithẳng.

Nhưng Đoàn Vịnh Thikhôngquan tâm, dù sao trước giờcônóichuyện cũngkhôngxuôi tai lắm.

nóikhó nghethìcũng có gì đặc biệt hơn người khác đâu, những chuyện kinh hãi hơncôcũngđãlàmkhôngít. Tại sao Vương Tử lại trở thành con củaanhchính làmộtví dụ điển hình.

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến Vương Tử, Nghiêm Túckhôngnhịn được hỏicô: "Sau này định thế nào, quay về Mĩ sao?"

"Tạm thờikhôngtính về đó. Tên thần kinh kia cả ngày tới tìm tôi muốn tái hôn, tôi phải trốn khỏihắnđãrồi tính tiếp. Dù sao Mỹ cũng là địa bàn củaanhta, nhưng ở Trung Quốcthìkhác, tôi đảm bảo chơi tốt hơnanhta."

"Còn chơi?mộtbó tuổi rồi cũng nên kiềm chế lạiđi. Còn thằng bé Vương Tửthìsao, vẫn tính cho nó ở chỗ bà nội tôi à?"

Đoàn Vịnh Thi vỗ vỗ bả vai Nghiêm Túc, bộ dạng rất khí khái: "Xin lỗi, năm đó nhất thời xúc độngđãđểanhchịu oan ức, khiến cho thằng bé Vương Tử nàykhôngchakhôngmẹ.anhnhất định rất hận tôi, Vương Tửnóianhđối xử

với nókhôngđược tốt lắm."

"Tôi đối với nó rất bình thường, nguyên nhân chủ yếukhôngphải tại tôi, mà là tại nó. Nó vẫn nghĩ là do tôi épcôđi, hại nókhôngcó mẹ, cho nên lúc nào cũng khó chịu với tôi. Nếucôhi vọng quan hệ của tôi và nó tốt hơn,thìtốt nhất nên mượn cơ hội này giải thích với nó. Chẳng có gì phải sợ, chỉ cầnnóiđiểm mấu chốt là được."

Đoàn Vịnh Thi trầm mặckhôngnói, cũngkhônguống rượu trong tay.

Khoảng mấy phút sau,côđể cái chai xuống bàn, chăm chú nhìn Nghiêm Túcnói: "Tôi định mang nó về nhà."

"Thế nào, tínhnóithậtvới thằng bé sao?"

"Cũngkhôngthể cứ lừa nó mãi. Trước kia là do tôi quá hồ đồ, vìmộtngười đàn ôngkhôngđáng mà lãng phí nhiều năm tuổi trẻ. Nhưng bây giờthìkhông. Tôiđãly hôn với chồng trước, tạm thời cũngkhôngtính tái hôn, nênsẽquan tâm thằng bé nhiều hơn. Mấy tháng này tôi ở chung với Vương Tử nhận thấy rằng, nó đối với tôi tốt hơn nhiều soanh, ít nhất mặt mày nó cũng vui vẻ. Đây chính là huyết mạch tương thông, tôikhôngtốt với nóthìtôi vẫn là mẹ nó. Cònanhdù tốt với nó bao nhiêu cũngkhôngphải ba nó."

https://thuviensach.vn

nóiđến chuyện này, Nghiêm Túc cũng có chút bất đắc dĩ.anhbiết Đoàn Vịnh Thi từnhỏ, cũng được cho là thanh mai trúc mã. Nếukhông, chuyện Đoàn Vịnh Thi làm năm đó,anhsẽkhôngbỏ qua dễ dàng, sao có thể

chocôung dung ở nước ngoài mấy năm, cứ thế ném choanhmộtđứa trẻ rồi mặc kệ được?

Chỉ là, bây giờ hai người đềuđãtrưởng thành, cũng nên có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Nghiêm Túckhôngthể cứ làm bố Vương Tử mãi, mà Đoàn Vịnh Thi cũngkhôngthể cứ trốn tránhhiệnthực.

"Tôi đồng ý việc đón thằng bé về, nhưngcôphải có trách nhiệm hơn, đừng như trước kia. Vịnh Thicônóithậtvới tôiđi, rốt cuộc ba ruột của Vương Tử là ai?"

"Tôithậtsựkhôngbiết." Vẻ mặt Đoàn Vịnh Thi bất đắc dĩ, "Kết quả của tìnhmộtđêm trong quán bar, tôikhôngbỏ cái thai cũng vì bị mẹ tôi pháthiện.

Nếukhông, hôm nay sao Vương Tử có thể cười tươi vui vẻ trước mặt chúng ta được, nó sớmđãbị tôi bỏ mất rồi."

"côthậtlà, quá vô trách nhiệm."

"Chẳng lẽ đàn ôngkhôngphải chịu trách nhiệm? Tốt xấu gì tôi cũng sinh con ra, còn người đàn ông kia,mộtđêm sung sướng xongthìchả thấy bóng dáng đâu cả, thậm chí tôi tìm mãi cũngkhôngra. Tuy rằng thằng bé là ở

trong bụng tôi, nhưng sao ba nó lạikhôngcó trách nhiệm cho được? Thế

giới này vẫn quá rộng lượng với đàn ông, đối với phụ nữ lại khắc nghiệt.

Đàn ông làm loạnthìgọi là phong lưu, phụ nữ làm loạnthìlạinóihạ lưu, hừ, tại sao tôi phải xáo trộn cuộc sống của mình vìsựvô trách nhiệm củaanhta chứ."

Đoàn Vịnh Thi càngnóicàng giận, cuối cùng nhấc chai rượu lên, đổ hơn nửa chai vào bụng. Bởi vì uống vội vàng, rượu chảy xuống bên khóe https://thuviensach.vn

miệng, rơitrênquần áo củacô. Vết rượu hồng hồng loan lổ trước ngực, nhìn qua có chút chật vật.

"Được rồi, đừng uống nữa." Nghiêm Túc giật lấy chai rượu, "Nhanh về

tắm rửađingủđi.côdu lịch ở HongKong bao lâu?"

"Ởmộttuần, hai ngày nữađirồi. Tôiđãđáp ứngsẽbù đắp cho Vương Tử, nên dẫn nóđidu lịch khắp thế giới. Bây giờ ở nước ngoài khá phức tạp, tôi chuẩn bị đưa nóđichơi trong nước. Cho nó biết được cái gì gọi là quê hương đất nước tuyệt vời."

Nghiêm Túc vừa nhìn Đoàn Vịnh Thi thế nàythìbiếtcôđangsay, vì thếanhđưa tay ra đỡcôđứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.anhkhôngbiết phòng của Đoàn Vịnh Thi ở đâu, chỉ có thể gọi điện thoại hỏi Vương Tử.

Vương Tửđangchơi đùa nhảy nhóttrêntấm bạt lò xo với Phương Châm, nhận được điện thoại cậukhôngnhịn được hỏi: "Sao thế, ông chuốc say mẹ

tôi sao?"

"Tự mẹ con uống.nóisố phòng cho bađi, có thẻ phòngkhông?"

"Có, chắckhôngcó trong túi của mẹ đâu. Phiền quáđi, tôi muốn tìm dì, tôikhôngmuốn đến nửa đêm lại phải đắp chăn cho mẹ đâu."

Sau khi ai oánmộttrận, Vương Tử cúp máy, tiểu tổ tông cảm thánmộtcâu:

"Aiiii,thậtlàkhôngbiết chừng mực."

Phương Châm cười: "Sao thế, mẹ em uống say à? Để chị đưa em về

phòng nhé."

Vương Tử gật gật đầu, nghênh ngangđira khỏi khu vui chơi. Nhưng dù gì cậu vẫn cònnhỏ, khiđira ngoài cũng có chút sợ hãi, vì thế chủ động đưa tay cho Phương Châm, đểcôdắt mìnhđichờ thang máy. Phương Châmđilên với Vương Tử, cuối cùng dừng trướcmộtcăn phòng ở tầng 10 của khách sạn.

https://thuviensach.vn

Bảo mẫu Jean chăm sóc Vương Tử ở ngay phòng bên cạnh, vừa nghe thấy động tĩnhthìnhanh chóng chạy ra dắt Vương Tử về phòng tắm rửa thay quần áo. Vốn sau khi vẫy tay tạm biệt thằng bé, Phương Châmsẽquay về

phòng mình, kết quảcôpháthiệncửa phòngkhôngđóng kín, lộ ramộtkhe hởnhỏ.

sựtò mò trong lòng thoáng cái bị khơi dậy. Phương Châm biết chắc là Đoàn Vịnh Thi ở đây, mà nghe ý tứ vừa rồi của Vương Tử, ngườiđangở

cùng với Đoàn Vịnh Thi nhất định là Nghiêm Túc.

Làm ngườithìphải tò mò, Phương Châm cũngkhôngngoại lệ.côdo dự

đứng trước cửa mấy giây, cuối cùng vẫnkhôngnhịn được đẩy cửa ra, rón rénđivào. Trong quá trình này, Phương Châm cũngkhôngbiết mìnhđangsuy nghĩ gì, trong đầu trống rỗng, có vẻ nhưcôrình trộmkhôngvì mục đích nào cả.

Phòng của Đoàn Vịnh Thinhỏhơnmộtchút so với phòng củacô, nhưng lại giống nhau ở chỗ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ đều tách biệt nhau.

Sau khi Phương Châmđiquamộtđoạn hành lang,côđứng ở lối vào phòng khách nhìn bốn phía,khôngcó ai cả.

Dường như trongkhôngkhí nồng nặc mùi rượu,côcố gắng hít hít hai lần, trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếngnóichuyện từ trong phòng vọng ra.

Hình như là tiếng phụ nữ la lớn,âmthanh tranh cãi ầm ĩ kỳ cục. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khiển trách trầm thấp của đàn ông. Phương Châm vểnh tai lên muốn nghe xem bọn họnóigì, khổ nỗi cách xa quá nên nghekhôngrõ.

Vì thếcôvô thứcđivề phía trước vài bước, thăm dò nhìn quanh bên trong.

Cửa phòng mở toang, từ góc độ củacôcó thể thấymộtngười phụ

nữđangnằmtrênchiếc giường lớn, cánh tay vung loạn xa rống gọi ầm ĩ.

https://thuviensach.vn

Vàmộtngười đàn ông tây trang thẳng thớm đứng bên giườngđangcố gắng làm chocôim lặng, đáng tiếc hiệu quảkhôngcao.

Nhìn sườn mặt người đàn ông, Phương Châm nhận ra đó là Nghiêm Túc, vẻ mặtanhkhôngdễ chịu lắm,anhđưa tay ra đánh lên tay người phụ

nữđanggiơ cao. Sau đóanhđột nhiên quay người rờiđi, cũngkhôngbiếtđiđâu, đợi tới lúcđira trong tayanhcầmmộtcốc nước, trực tiếp đổ hết lên mặt người phụ nữ kia.

"A!" Người phụ nữtrêngiường quát tomộttiếng, trong nháy mắt lại im lặngkhôngít. Tuy Phương Châmkhôngthấyrõdiện mạo người đó, nhưngcôbiết người phụ nữ kia chính là Đoàn Vịnh Thi. Xem racôấyđãquá say, có khi ý thức cũngkhôngcòn.

Phương Châm đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, giống như ăn trộm đứng trong phòng nhìn lén người ta, còn nhìn thấymộtcảnh hỗn loạn như vậy.côthậtsựkhôngnên làm vậy,côcảm thấy rất có lỗi vì hành động nàycủa mình, vì thếkhôngđợi hai người trong phòng pháthiệnra,cônhanh chóngđira ngoài, còn thân thiết đóng cửa giúp bọn họ.

Sau đócôxoay người lên lầu, trở về phòng mình. Sau khiđivào,côkhôngthểkhôngtự hỏi, hai người bọn họsẽlàm gì trong phòng?

Vấn đề này có chútkhôngthích hợp, nhưđãcoi Nghiêm Túc thànhmộttên cầm thú. Lấysựhiểu biết của Phương Châm đối với Nghiêm Túc,anhsẽkhônglàm loại chuyện như giậu đổ bìm leo. Nhưng cũngkhôngthậtsựchắc chắn, dù sao vẫn còn tình cảm trước kia của bọn họ, rồi có thằng bé Vương Tử này nữa.

Phương Châm đứng trong phòng tắm,khôngkiềm chế được nhìn vào gương tự đánh giá bản thân mình. Lúc này nghĩ đến chuyện này làm gì,côvốnkhôngcó ý định gì với Nghiêm Túc, bây giờ người tamộtnhà 3

người sắp đoàn tụ, tại saocôcòn ở đây hối tiếc?

https://thuviensach.vn

Chỉ vì lời tỏ tình của Nghiêm Túc vớicôlúc trước, hay là vì nụ hôn ở bể

bơi xế chiều hôm nay?

Nghĩ đến cái hôn kia, đầu Phương Châmhiệnđầy vạch đen, yên lặng co rút khóe miệng.

Vẫn là nên tắm rửa rồiđingủ sớmmộtchút cho lành, ngày hôm sau còn phải dậy sớmđilàm. Nghĩ đến đây, Phương Châm tạm thời quên chuyện Nghiêm Túc và Đoàn Vịnh Thi,đilo chuyện của mình.

Nghiêm Túc giằng co trong phòng Đoàn Vịnh Thi hơnmộttiếng đồng hồ

mới xong chuyện. Trong lúc đó,anhkhôngchỉ phải chịu đựngsựồn ào của đối phương ở mức decibel khá cao, mà còn phải gọi ai đó đến thay quần áo chocô. Thậm chí còn phải bình tĩnh ung dung trước ánh mắt mập mờ

củacôgáiphục vụ.

anhcảm thấy mìnhthậtkhôngdễ dàng gì, đồng thời lạikhôngkhỏi nhớ lại bộ dạng say rượu của Phương Châm. Đều là phụ nữ uống rượu, rượu phẩm của Phương Châmrõràng tốt hơn nhiều.côsay tương đối im lặng, cũngkhôngđiên cuồng như vậy, thân thể mềm mại tựa vào lònganhchẳng nhữngkhônglàm người khác cảm thấy phiền, ngược lại cómộtloại tình cảm thích thú tồn tại.

Quả nhiên có tìnhyêulàmmộtchất xúc tác, tất cả những hành độngkhônghợp lý đều biến thành hợp lý.

- ------------------------------------------------------------------------------

Đêm đó, Nghiêm Túckhôngđitìm Phương Châm.

Lúcanhra khỏi phòng của Đoàn Vịnh Thiđãgần chín giờ. Toàn thântrêndưới đều cho phun ô uế, nênanhtrực tiếp về phòngđitắm. Tắm rửa xongđira lại nhận được điện thoại của Viên Mộc,nóicó việc cầnanhxử lý, làmộtcuộc điện thoại làm ăn từ Mỹ.

https://thuviensach.vn

Cuộc gọi này tốn hết hai tiếng, đến khi cúp điện thoại nhìn đồng hồ,thìcũngđãsắp mười hai giờ rồi.

Muộn như vậy cònđigõ cửa phòng Phương Châm, có khicôlại lấy 3 điều kiện ra đàn ápanh. Nghiêm Túc tự giễu cười cười, cảm thấy Phương Châmthậtbiết ý,mộtmình ngồi ở đầu giườngkhôngnhịn được bắt đầu cười khẽ.

Cười xong rồi,anhlạikhôngkhỏi nghĩ tới thằng bé Vương Tử kia. Hôm nay lời Đoàn Vịnh Thinóivớianhtất nhiênkhôngphảinóiđùa,trênthực tếanhcũng hi vọng Vương Tử có thể trở về nơi có mẹ nó.khôngphải vìanhghét bỏ thằng bé này, chỉthậtsựkhôngmuốn nó thiếu tình thương của mẹ từnhỏ.

Dù Đoàn Vịnh Thikhôngphải người đáng tin cậy gì nhưng cũng là mẹ

thằng bé, hơn nữa mấy tháng này Vương Tử đều ở vớicô, chắc cũngđãbồi dưỡngkhôngít tình cảm.

Người tanóichuyện gì rồi cũng tới hồi kết, quảthậtkhôngsai.anhvà Vương Tử làm cha con cũng hơn 5 năm, rốt cuộc cũng đến lúc chia tay.

Khi ban đêm im lặng vắng người nhớ tới chuyện này,trong lònganhcó những

cảm

xúc

là

lạ,là

mất

mát

haykhôngđành

lòng?

Chínhanhcũngkhôngnóirõđược. Có lẽ là cả hai. Nhưnganhchỉ hơi chua xót mà thôi, người khổ sở nhất là bà nộianh. Từ khi Vương Tửmộthai tuổiđãđặc biệt bài xíchanh, cũngkhôngmuốn thân thiết vớianh. Thêm vào đó, lúc ấyanhbận rộn nhiều việc, trong nhà chỉ có bảo mẫu chăm sóc nó, vì thế bà nội mới mềm lòng, lên tiếng bảo đưa thằng bé đến ở cùng bà.

mộtlần này cũng hết mấy năm. Dùkhôngcùng huyết thống, nhưng bà cháu hai người cũng rất gắn bó tìnhcảm thân thiết. Bây giờ lại tách nó ra khỏi bà mãi mãi,khôngbiết bà nội có chấp nhận đượckhông?

https://thuviensach.vn

Nghĩ tới việc này Nghiêm Túc thoáng mất ngủ, mở mắt nằmtrêngiường trầm tư rất lâu, sắp đến thời điểm mới quyết định, kéo chăn trùm lên đầu rồi nhắm mắt thiếpđi.

Đêm nay Nghiêm Túc ngủkhôngngon, cáchmộtbức tường Phương Châm cũng ngủkhôngngon.côvẫn nhớ cảnh mà vừa rồi mình nhìn thấy, trong đầu loạn cào cào. Dựatrênlý trícôcảm thấy mìnhkhôngcó tư cách để bận tâm, mà Nghiêm Túc cũngkhônglàm gì với Đoàn Vịnh Thi. Bên cạnh đó, dù sao họ cũng là bạn bè,mộtngười uống saythìmộtngười khác cũng nên đưa đối phương về phòng.

Nhưngtrênphương diện tình cảm mànói,côlại khó chấp nhận được, thậm chí còn sinh ra cảm giác khủng hoảng.cônằmtrêngiường hỏi mình nhiều lần, chẳng lẽcôđãyêuNghiêm Túc rồi,thậtsựchuẩn bị chấp nhậnanhsao? Nếu vậy, phải làm sao bây giờ, mẹ Vương Tử quay về, chính chủđãxuấthiện, lốp xe dự phòng làcôcó phải nên rút lui rồikhông?

Chuyện này làm Phương Châm rất khó chịu, trong lòng rối như tơ vò nên ngủkhôngyên, cho nên ngày hôm sau khi đồng hồ báo thức vang lêncôvật lộnmộtphen, mới có thể dứt khoát bước ra khỏi giường, ép mình rửa mặt, đánh răng sạchsẽrồi chọnmộtbộ đồ mới mặc vào.

Quần áo trong tủ trừ nội y rathìhầu như là đồ mới, đều do Nghiêm Túc cho người chuẩn bị, đều vừa với số đo củacô, giống như được thiết kế riêng vậy. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề xong, Phương Châm cẩn thận sờ sờ lớp vải, biết rằng giá mỗi bộ chắc cũngkhôngrẻ,khôngkhỏi thè lưỡi, sau đó chợt nghe có người gõ cửa.

Nghiêm Túc đến gọicôđilàm, từ đầu tới cuối chỉnóimộtcâu: "Cứ

theoanhlà được, có chuyện gìanhsẽgiải thích cho em."

Vì thế Phương Châm lập tức trở thành người hầunhỏcủa Nghiêm Túc.

Saumộtngày làm việc,côthấy rằng mình gần nhưkhôngphải làmmộtngười https://thuviensach.vn

phiên dịch, mà làmmộtthư kí xử lý các việc lặt vặt.

Thư kí Viên, thư kí riêng của Nghiêm Túc có vẻ rất bận rộn, cảmộtngày ngàykhôngthấy mặt mũianhta đâu. Vì thế, tất cả việc vặt bên người Nghiêm Túc đều do Phương Châm đảm nhận.khôngai trong số những người Pháp bàn chuyện làm ăn với Nghiêm Túckhôngbiếtnóitiếnganhnhưanhđãnói, ai cũngnóirất lưu loát. Có đôi khi bọn họnóiquá nhanh lại chứa khẩuâmPháp dày đặc, Phương Châm nghe còn cảm thấy rất tốn sức.

côđột nhiên pháthiệntrình độ tiếnganhcủa mìnhđãbị suy giảm, quả nhiên muốn nâng cao trình độmộtlần nữa sau vài nămkhôngsử dụngthìphải trải quamộtquá trình thích ứng. Công việc lần nàythậtra lại chocômộtcơ hội, nên mặc dùcôđãrất mệt mỏi bận trước bận sau bên cạnh Nghiêm Túc, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy mình cũng có lời.

Hơn nửa tháng,côđãkiếm được mấy vạn, còn chỉ là công việc thư kí trợ

lý, đúng là Phương Châm lờithật.

Ngày đầu tiên công việc bận rộn, Phương Châmtrêncơ bảnđãnắm được ý chính. Kế hoạch hạng mục lần này cùng với các tài liệu liên quan Nghiêm Túc đều giao hết chocô, muốncôlàm quen dần,mộtkhi cần dùngthìcôcũng có thể đưa tới đúng lúc. Mặt khác, các vấn đề như xác định thời gian địa điểm hội nghị, sắp xếp nhân viên tham dự cùng với việc hỗ trợ phục vụ ăn uống, cũng toàn do Phương Châm đảm nhận sắp xếp với phía khách sạn và các nhân viên liên quan bên phía Pháp.

Nghiêm Túc bên cạnh cũngkhôngnhiều ý kiến, lâu lại giao cho Phương Châmmộtnhiệm vụkhôngrõràng, cụ thể thế nào muốn chocôtự mình hoàn thành.anhcảm thấy như vậy đối với Phương Châm vừa làmộtloại thách thức vừa làmộtloại rèn luyện. Tuy rằng tương lai sau nay, khi trở thành bà NghiêmthìPhương Châmkhôngcần làm những việc này, nhưngmộtngười phụ nữ có trình độ học vấn như Phương Châm, hẳn là nên chocôấysựkhẳng https://thuviensach.vn

định và động viên trong công việc.khôngchỉ là bồi dưỡng năng lực làm việc củacô, mà còn giúpcôtăng thêmsựtự tin.

Phương Châm cầnmộtcông việc để khôi phục lòng tin củacô. Thời giancôở trong tù quá dài, sau khi ra tù lại làm những công việckhôngyêucầu kỹ thuật gì nhiều, dần dầnsựtự ti củacôcũng biến mất. Nghiêm Túc vẫn cho rằng sở dĩ Phương Châmkhôngđồng ý choanhtheo đuổi, La Thế chắc chắn làmộtnguyên nhân, nhưng tự ti cũng làmộtnguyên nhân rất quan trọng.

Ngồi tù làm cho tâm lýcôtự khinh thường bản thân mình, gia thế khác xa nhau cũng làmcôchùn bước.

Nghiêm Túckhôngtrông mong rằng thông công việc này lòng tự tin của Phương Châm có thể lập tức bùng nổ, nhưng ít ra có thể giúpcôquay về

cuộc sống lúc trước. Đây mới là việccônên làm.mộtmình tự xử lý tất cả các công việc, giao tiếp với đồng nghiệp các bên, sử dụng đồng thời tiếnganhvà tiếng trung, mặcmộtbộ quần áo đoan trang với nụ cười quyến rũ, hoàn toàn là hình mẫu củamộtnữ nhân viên công sở thành công.

Nghiêm Túc thích Phương Châm như vậy,khôngdè dặt cũngkhôngvâng vâng dạ dạ,khônghề cósựthỏa hiệp bất đắc dĩtrênmặt, toàn thân tản ra vẻ

đẹp trí tuệ.

Phương Châm cũng thích mình như bây giờ. Toàn tâm toàn ý cho công việc làmcôquên mất mình từng coa tiền án. Mặc dù mới đầu còn có chút lạ

lẫm, nhưng chẳng mấy chốc,côđãcó thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bất kể là tiếng Trung, tiếnganhhay tiếng Pháp,côđều có thể chuyển đổi qua lại trong nháy mắt.

Đột nhiêncôcảm thấy mìnhđichuyến nàythậtsựrất có giá trị.

Kết quả, chuyện tốt gì cũng có hai mặt.mộtmặt, Phương Châm cảm thấy công việc này rất tốt, mặt khác lại gặp phải chút rắc rối. Nguyên nhân rất https://thuviensach.vn

đơn giản, cái số đào hoa nát đến tận cùng củacôlại tận sức phát uy lần nữa, lần này còn đem uy lực đó ảnh hưởng luôn đến người bạn nước ngoài.

Đại diện người Pháp chịu trách nhiệm sắp xếp các vấn đề khác nhau với khách sạn làm việc với Phương Châm làmộtchàng trai trẻ, nhìn quakhôngquá 25 tuổi, năng lực lạikhôngtồi. Cậu ta còn có thểnóimộtvài câu tiếng Trung đơn giản, hơn nữa còn thích dùng tiếng Trung sứt sẹo đó của mình để trò chuyện với Phương Châm.

Hai người vừa mới làm việc cùng nhau chưa tới nửa tiếng, cậu tađãnóitên tiếng Trung của mình là Phương Kết Côn cho Phương Châm biết, làmộtngười bạn Trung Quốc của cậu ta ở Pháp đặt cho cậu ta trước đây.nóivề cái tên Phương Kết Côn này, vẻ mặt cậu ta hưng phấn: "côhọ

Phương tôi cũng họ Phương, dùng câunóicủa người Trung Quốc chính là, 500 năm trước chúng ta nhất định là ngườimộtnhà."

Phương Châm vừa nghe cái tên nàythìbuồn cười. Là do tên thiếu đạo đức nào đặt cho cậu ta, có lẽ là lấy cảm hứng từ côn nhị khúcđi. Nhưng cũngkhôngthể bắt nạtmộtngười ngoại quốc thiếu hiểu biết như vậy được.

Kết quả Phương Châm còn cố nén ý cười, bên kia Phương Kết Cônđãnóithêm: "Tôi còn cómộtngười bạn có tên tiếng Trung là trứng xào cà chua, cònnóibốn chữ cho dễ nghe. Tôi cườihắnthiếu văn hóa, còn lấy cả

tên đồ ăn đặt làm tên mình."

Phương Châm hoàn toànkhôngnóinên lời, đột nhiên cảm thấy người đặt tên cho Phương Kết Côn coi như vẫn còn tốt bụng.

Phương Kết Côn tuổikhônglớn lại rất có năng lực, ở trong địa bàn của Phương Châm nhưng lạikhônghề ngại ngùng, công việc gì cũng giành làm, lúc nào cũng suy nghĩ cho Phương Châm, quan tâm săn sóc đầy đủ. Lúc mới đầu, Phương Châm cho rằng cậu tađangtâng bốc mình, nhằm cho việc làm ăn lần này kết thúc thuận lợi. Nhưng dần dầncôđãhiểu được.

https://thuviensach.vn

Người Pháp nổi tiếng lãng mạn, tổng thống của người ta còn có thể ly hôn rồi lấy vợ mới, huống chi là dân chúng bình thường. Hồi trước, khi Phương Châm đọc sách chợt nghe thầy giáonóiqua về những tình tiết lãng mạn của người Pháp, nên có chútkhôngtiêu về thái đối cởi mở.

Nay Phương Kết Côn vừa đến cứ săn đón như vậy, trong lòng Phương Châmkhôngkhỏi sợ hãi, vô thức né tránh đối phương.

Ai biết càng trốn càng khó thoát. Bộ dạng Phương Kết Côn đẹp trai nên đến chỗ nào cũng xài được, lại là người nước ngoài, nên có rất nhiềucôgáicó tình cảm với cậu ta. Nhưng cậu ta lạikhôngthèm để ý ai cả, cả

ngày chạy theo sau môngmộtbácgáitrung niên bận rộn trước sau làcôđây.

Có vài lần, Phương Châm nghĩsẽnóirõvới cậu ta: "Em trai, năm nay chịđã30 rồi,thậtsựkhôngthích hợp với em đâu."

Nhưngcôlại cảm thấy quá đường đột, dù sao người ta còn chưa thổ lộ, với tính cách đó của Phương Kết Côn,thìkhôngthể có chuyện tìnhyêuchị em đâu. Dù vây, tỉ lệ những người trời sinhđãlãng mạn chấp nhận cực kì cao, loại tình cảm như này có chút cấm kỵ ở Trung Quốc, nhưng có khi lại làm bọn họ cảm thấy hứng thú.

Vì thế Phương Châm khá khó xử.mộtmặt,côvẫn muốn hoàn thành tốt công việc,khôngthể vì vấn đề này mà để xảy ra sơ sót. Mặt khác, về chuyện tình cảmcôtuyệt đốikhôngthể chấp nhận. Ông chủ của hai Phương cònđangđàm phán làm ăn đến hàng tỷ, kết quả 2 nhân viênnhỏnhoi ở phía dướiđãmắtđimày lại,cấu kết làm bậy, rất kỳ cục.

Nhưng làm sao từ chối đây, Phương Kết Côn trở thành nỗi lo lắng trong lòng Phương Châm. Sau ba ngày công việc bận rộn ngược xuôi,côgần như

cảm thấy tuyệt vọng. Thằng nhóc này dính cứng như miếng da trâu làm thế

nào cũngkhôngdứt ra được, đây quả thực làmộtphiền phức lớn.

https://thuviensach.vn

Lúc này Nghiêm Túc lại cố tình đến đây quấy rối. Saumộtngày làm viêc, Phương Châmđangthu dọn đồ đạc, trong văn phòng còn lại hai người làcôvà Nghiêm Túc.cômộtbên sắp xếp tài liệumộtbênthìliếc mắt nhìn Nghiêm Túc, pháthiệnđối phươngđangnhàn nhã uống trà.

Vốncômuốn sắp xếp xongthìnhanhđira ngoài, kết quả Nghiêm Túc uống trà đượcmộtnửa đột nhiên mở miệngnói: "Bây giờanhcó chút hối hận khi mang em đến Hongkong."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 54: Vẫy đuôi

Biên tập: Lão F

Mí mắt Phương Châm thoáng nhướn lên: "Ý củaanhlà gì?"

Nhìn bộ dạngcônhưmộtchú gà chọi sắp bước ra chiến trường, trong lòng Nghiêm Túc buồn cười, nhưngtrênmặt vẫn điềm tĩnh như nước: "khôngcó gì, chỉ sợ chăm em chothậttốt rồi em bay cao hơn."

Biểuhiệncủa Phương Châm hai ngày naythậtsựkhôngtệ, có thể so vớimộtthư kí chuyện nghiệp.côphản ứng nhanh, làm việc lại cẩn thận, suy nghĩ cũng chu đáo,trêncơ bản Nghiêm Túc chỉ cần nhắc nhởcômộthai điều làcôđãcó thể xử lý xong xuôi. Tất nhiên thằng nhãi tên Kết Côn bên phía Pháp kia cũng cókhôngít công lao.

Ánh mắt Nghiêm Túc dừngtrênngười Phương Châm ba giây,anhđặt chén trà xuống bàn, rồi đứng dậynóivới Phương Châm: "đithôi, về phòng thay quần áo."

"Làm gì, lạiđiăn cơm à? Hôm nay em mệt nên chỉ muốn ở trong phòng thôi."

"khôngchỉ ăn cơm đâu, cũng liên quan đến công việc đấy. Hôm nayđiăn cơm với các khách hàng, em cần phải tham gia, cũngkhôngvi phạm 3 điều kiện của em. Bởi vì đây là công việc. Em yên tâm, tiền làm thêm giờanhsẽtrả cho em, theo quy định của ngành, nếuđilàm sau tám giờthìsẽtrả

lương gấp đôi cho em."

https://thuviensach.vn

Nghenóilà phảiđiăn cơm với khách hàng, Phương Châm cũngkhôngphản đối nữa, theo Nghiêm Túc về phòng. Khi đến trước cửa phòngcô, Nghiêm Túc trực tiếp đưa tay ra ấnmộtchuỗi mật mã, sau đó gật đầu với Phương Châm ý bảo: "Vào trongđi, chọnmộtbộ lễ phụcthậtđẹp."

"Lễ phục, mặc đồ công sởkhôngđược sao?"

"đidự tiệc mà em mặc đồ công sở sao, em nghĩ em là quản lý nhà hàng hả?anhđãchuẩn bị lễ phục cho em rồi, loại nào cũng có, em chọnmộtbộđi.

Em làm việc này là giữ thể diện cho cảanhvà Thâm Lam,khôngthể tùy tiện mà làm bừa được."

Phương Châmkhôngcòn cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp.đangđứng trước tủ quần áo lớn nhìn đủ loại lễ phục đầy màu sắcthìcôchợt nhớ ramộtvấn đề, quay đầu hỏi Nghiêm Túc: "anhcó mật mã phòng em?"

"Ừ,khôngphải ngày đầu tiên làanhđưa em vào sao?" Ngay cả mật mã cũng làanhghi ra chocôcòn gì.

"Nhưng mà..."

"khôngnhưng nhị gì cả." Nghiêm Túc đưa tay ra chọn ngẫu nhiênmộtbộ

trongmộtđống lễ phục ngắn dàikhônggiống nhau, thấy cũng hợp mắtthìđiđến gần Phương Châm ướm thử lên ngườicô, "Em khỏi cần lo chuyệnanhcó làm gì với emkhông. Nếuanhđãđáp ứng 3 điều kiện của em,anhnhất địnhsẽtuân thủ. Nếumộtchút chữ tínanhcũngkhôngcó, Thâm Lam cũngkhôngthể có được ngày hôm nay."

Phương Châm lại cảm thấy chuyện này hình như là hai chuyện khác nhau. Lần trước ở làng du lịchcôđãbịanhbắt nạt, Nghiêm Túc mượn cớ cúp điện, lợi dụng ăn đậu hủ củacô, cho rằngcôsẽquên nhanh như vậy sao?

Vì thếcôtrầm mặckhôngnói, nhưđangim lặng phản đối. Nghiêm Túc chọnmộtbộ lễ phục màu đỏ hồng hở vai ngắn ướm thửtrênngườicô, rồi hài https://thuviensach.vn

lòng cườinói: "Lấy bộ nàyđi. Em nhanhđithayđi, đừng treo bộ mặt khổ sở

đó nữa, khách hàng nhìn thấy lại mất hứng."

Phương Châm nhận quần áo xong ướm thử trước gương, xa xăm mở

miệngnói: "anhđây là chuẩn bị đem emđibán nhan sắc, để có đượcsựnhượng bộ cao nhất của khách hàng phảikhông?"

Nghiêm Túc nghiêng đầu cười: "Đầu năm nay ngườinóimạnh miệngthậtkhôngít. Bán nhan sắc? Em cũng phải có nhan sắc mới được chứ."

Khi Phương Châm vào phòng tắm thay quần áo, trong lòngcôim lặng mắng: chê tôikhôngcó nhan sắc mà cả ngày bám riết lấy tôikhôngbuông, già mồm!

Kết quả, bộ lễ phục đem lại hiệu quả tốt đến ngạc nhiên. Sau khi mặc vào, Phương Châm xoaymộtvòng trước gương trong phòng tắm,khôngthểkhôngbội phục ánh mắt của Nghiêm Túc rất chuẩn. Loại người nhưanhkhônggiàu cũng khó, ánh mắtthậtsựrất độc, làm người ta phải bội phục.

Lúc Nghiêm Túc nhìn thấy bộ dạng này củacôthìtrong lònganhyên lặng tự tán thưởng mình. Chưa nhắc đến chuyện tình cảm, mắt chọn quần áo củaanhquảthậtkhá tốt. Trong nhiều bộ lễ phục như vậy,anhđãcảm thấy bộ

này hợp với Phương Châm tối nay nhất.

Màu đỏ hồng này rất kén người, làn da Phương Châm trắng nõn, lại có thêm màu này làm nềnthìtrông đẹp đẽ vô cùng. Nếu đổi thành làn da ngămthìkhôngthể mặc màu này, hơi thở địa phươngkhôngchỉ tăng lên gấp mười. Thêm vào đó, cơ thể Phương Châm lại khá gầy, bộ lễ phục hở vai phô bày xương quai xanh củacômộtcách rất tốt, làm tăng tính gợi cảm lên gấp đôi.

https://thuviensach.vn

Chỉ có duy nhấtmộtđiểmkhôngđược hoàn mỹ là ngực của Phương Châmkhôngđược nhiều thịt, cho nên bộ y phục này mặctrênngườicôvừa gợi cảm lại vừa thanh thuần vô ngần, còn có vẻ non nớt ngoài ý muốn.

Hiệu quả này làmanhhết sức hài lòng. Tối hôm nayanhchính là muốn làm cho Phương Châm tỏa sáng rực rỡ, tốt nhất là thu hút hết mọi ánh mắt bên phía Pháp luôn. Đây là kế hoạch củaanh, hai ngày nay có người tung tăng nhảy nhót rất bận rộn, cái đuôi kia có vẻ rất hưng phấn vui sướng. Trong lòng Nghiêm Túc đương nhiênkhônghài lòng, có người muốn nhúng chám người phụ nữ củaanh,thậtlàkhôngbiết sống chết.

Nếuđãcó người muốn bám đuôi,thìhôm nayanhsẽgiúp đối phươngmộttay, đơn giản làm cho người kia chìa toàn bộ cái đuôi ra, chohắnvung vẩy cái đuôimộtlần là đủ. Sau đóanhcó thể giơ tay chém xuống, triệt để cắt đứt cái đuôi kia.

Phương Châm hoàn toànkhôngbiết Nghiêm Túc có ý nghĩ này, saumộthồi hưởng thụ chút hư vinh trước gươngthìquay sang hỏi Nghiêm Túc: "anhkhôngthay quần áo sao?"

Tuy rằng bộ tây trangtrênngườianhrất có khí chất, nhưng là chủ tịch công ty, saoanhcó thể mặc cùngmộtbộ vừađilàm vừađidự tiệc được?

"Bây giờ thay." Nghiêm Túc vừanóivừa kéo tay Phương Châm, hai người đến phònganhbên cạnh, "Em chọn giúpanhmộtbộđi."

Phương Châm biết rằng đây nhất định là lấy cớ, Nghiêm Túckhôngkhác gìmộtcái móc treo quần áo với khuôn mặt xuất, mặc cái nào mà chả đẹp.

Nhưngcôvẫn bỏ công sức ra chọn choanhmộtbộ đồ tây màu xám bạc, phối hợp vớimộtchiếc caravat ấm áp sáng màu, càng làm cho Nghiêm Túc sáng chói hơn.

côgần như dám khẳng định rằng,mộtthân Nghiêm Túc thế nàyđi ra ngoài nhất định hấp dẫn ánh nhìn 200%.

https://thuviensach.vn

Kết quả,trênđường bọn họđibộ từ phòng khách sạn đến chỗ

ngồithìkhônggặpmộtai cả. Làm cho Phương Châmkhôngkhỏi cảm thán, bạch mù Nghiêm Túc nàymộtthân hảo túi da. Đối với chuyện này, Nghiêm Túc lại tương đối vừa lòng, tuy rằnganhdẫn Phương Châm ra ngoài làm mồi nhử rắn ra khỏi động, nhưngkhôngcó nghĩa rằnganhđồng ý cho những ngườitrêndọc đường dùng mắt ăn đậu hủ người phụ nữ củaanh.

Nhưng sau khi ngồi vào chỗ, Nghiêm Túc lập tức hối hận. Trong chỗ

ngồi có rất nhiều người Pháp, già trẻ gì cũng có, ánh mắt nhìn Phương Châm như nhìn thấymộtchâu lục mới, trực tiếp màrõràng. Nghiêm Túc đột nhiên rất muốn cởi áo khoác ra che vai Phương Châm lại.

Brice, trưởng phái đoàn Pháp, mở miệng đầu tiên: "Nghiêm tổng,khôngngờ thư kí củaanhlại xuất sắc như vậy, bữa cơm hôm nay tôi đến tham dự xem ra rất đáng giá."

Nghiêm Túc lễ phép cười cười với đối phương, dẫn Phương Châm ngồi vào vị trí.trêncơ bản, ánh mắt của mọi người dừngtrênngười Phương Châm mấy phútthìcũng đều tảnđi. Chung quy lại, bọn họ vẫn hiểu lễ nghĩa, biết rằng nhìn chằm chằm vàomộtvị tiểu thưthìrấtkhôngnên. Huống chi đây còn là ở Trung Quốc.

Từ đầu tới cuối Phương Châm đều cúi đầukhôngnóilời nào, cầm ly nước uống hết ngụm này đến ngụm khác. Nghiêm Túcthìhòa mình vào mọi người rất nhanh, mang theo Viên Mộc tiếp đón khách khứa đến dùng bữa, nhân tiện cho người giới thiệu qua các món ăn.

mộtbữa tối thuần kiểu Trung Quốc, Nghiêm Túc còn cố ý chọn rất nhiều món ăn hiếm thấy cho mọi người thưởng thức, phần lớn nhóm người Pháp đều cảm thấy rất mới lạ, rất nhanh lực chú ýđãdời khỏi người Phương Châm.

https://thuviensach.vn

Ngoại trừmộtngườiđangvô cùng nhập tâm, hoàn toànkhônghề để

ýmộtloạt sơn hào hải vị trước mặt, hai mắt nhìn Phương Châm chăm chú, sỗ sàng ăn đậu hủ của đối phương.

Người đàn ông tên Phương Kết Côn này cũng chính là mục tiêu ngày hôm nay của Nghiêm Túc: “Nghiêm/đánh”. Mấy ngày nay Nghiêm Túcđãnghemộtít lời đồn về cậu ta với Phương Châm, nhưng giữa nghenóivà gặp mặt tiếp xúc vẫn rất khác nhau. Lúc này trước mặtanh, thằng nhóc này còn dám lộ liễu như vậy, có thế biết rằng bình thường thằng nhóc này thuộc kiểu gì.

Tay Nghiêm Túc cầm ly rượu hơi dùng sức, như muốn bóp nát chiếc ly chân dài mảnh mai. Phương Kết Côn lại hoàn toànkhôngbiết gì cả, cậu ta cònđangbận nghĩ cách để làm thân với Phương Châm.

Phương Châm có phần hối hận khi nghe lời Nghiêm Túc ăn mặc hở hang như vậy. Chưa tính tới những người khác, Phương Kết Côn kiathậtsựlàm cho người ta phải khó chịu, nếukhôngphải vì suy nghĩ cho việc làm ăn của Nghiêm Túc, Phương Châmđãđịnh đứng dậy bỏđirồi. Bộ dạng Nghiêm Túc lại

như

cố

tìnhkhôngthấy,

nhiệt

tìnhnóichuyện

với

người

khácmộtcáchkhôngbình thường, hoàn toànkhôngnhìn đếncô.

anhcứ để người ta nhìncômộtcách trần trụi như vậy như vậy sao?

Nghĩ đến đây Phương Châm hơi tức giận,khôngnhịn được rót cho mình non nửa ly rượu đỏ, buồn bực mượn rượu kiêu sầu đứng lên. Khi uống vài hớp đầu tiêncôquên mất bản thân mình uống rượu rất dễ say, nên uốngmộtcách phóng khoáng. Kết quả, chưa được mấy phút, hơi rượu như

bốc lêntrênđầu, mặtcôcó hơi nóng lên, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

Phương Châm cảm thấykhôngổn. Nhưng ở đây hôm nay lạikhôngphải bình thường,say rượu trước mặt mọi ngườithìđúng là muốn chết. Nghĩ đến https://thuviensach.vn

đây Phương Châm thoáng tỉnh táo lại, lấy cớđitrang điểm, lặng lẽ ra khỏi chỗ ngồi.

cômuốn ra ngoài hứng chút gió lạnh để làm tanđihơi rượu,khoảng hơn nửa tiếngthìquay lại. Đồng thờicôcũng muốn mượn cơ hội này thoát khỏisựdây dưa của Phương Kết Côn, tốt nhất lúc trở về bữa tiệcđãtàn, mọi người ai về nhà nấy là hoàn hảo nhất.

Phương Châmnhẹnhàng bước chân ra cửa,đixuống hoa viênnhỏdưới lầu hóng mát. Tuy hôm nay sắc trờiđãấm lên nhưng vẫn còn hơi se lạnh, gió đêm đầu hạ thổi vào người vẫn rất lạnh. Phương Châm ăn mặc lại ít, gió đêm vừa thổiđãbắt đầu run rẩy, đến lúc nàythìhơi rượu cũng tankhôngít.

côchỉ há miệng ra, hít vài ngụm gió lạnh vào bụng, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại nhanh hơn. Nhưngcôcònđangdùng sức vẫn chưa hít vào được ngụm nào,thìchợt nghe phía sau cómộtgiọngnóikì lạ chào hỏicô:

"Phương Châm, saocôcũng ở đây thế?"

Khẩuâmkì lạ như vậythìtrừ Phương Kết Côn ra còn ai vào đây nữa. Nháy mắt, Phương Châm lại đau đầu, người Pháp này đến Trung Quốc chưa lâu, thế màđãhọc được bộ dạng giả vờ khách sáo của người Trung Quốc. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được,rõràng là thằng nhãi này cố ý đến gặpcô.

Phương Châm quay đầu nhìn đối phương nởmộtnụ cười khổ: "thậtlà trùng hợp."

"Đúng vậy, trong đó nóng quá, tôiđira đây hít thởkhôngkhí. Phương Châm, sắc mặtcôkhôngtốt lắm,khôngthoải mái sao?"

"khôngsao, do tôi có uống chút rượu."

"côvừa uống rượu xongkhôngnên ra đây hứng gió lạnh,cômặc cũng quá ít. Tuy rằng tôi biết đa số người Trung Quốc đều là khá đàng hoàng, https://thuviensach.vn

nhưngcôvẫn phải cẩn thận, nếu trong khách sạn có người xấu muốn lợi dụngcôthìrất phiền phức. Tốt nhấtcônên về chỗ ngồi với tôiđi, Nghiêm tổng chắc cũngđanglo lắng chocôđấy."

Phương Kết Cônnóicâu này bằng tiếng Pháp, Phương Châm vểnh tai nghemộtlátthìhiểu. Nghe vừa rất chân thành vừa rất có lý,côăn mặc hở hang như vậy đứng trong gió đêm quảthậtkhôngthoải mái, nếu chẳng may gặp phải tên háo sắcthìkhôngổn rồi.

Vì thếcôgật đầu: "Được rồi, tôi quay lại đây."

"cômặc áo khoác của tôi để che bớt lạiđi, đừng để người khác nhìn thấy, có mấy người đàn ông rất lạ lùng, vừa thấy mấy người phụ nữ mặc đồ hơi hởmộtchútthìlại nảy ra ý đồ xấu."

Phương Kết Côn vừanóivừa cởi áo khoác choàng lên người Phương Châm,mộtthân ga lăng lịch lãm, hoàn toàn khác vớisựnhiệt tình vừa rồi.

- ------------------------------------------------------------------------------

Phương Châm cảm thấy hơi mất tự nhiên, tính trả áo lại cho Phương Kết Côn. Kết quả bàn tay đối phương đưa ra trực tiếp đè bả vaicôlại, nghiêm túcnói: "Phương tiểu thư,côcho tôi được thểhiệnsựga lăngđi."

"anhquá khách sáo rồi." Lúcnóichuyện, Phương Châm vặn vẹo, thuận thế

trốn khỏi tay Phương Kết Côn.

"Phải, đây cũng là vì suy nghĩ an toàn chocô."

Nhất thời Phương Châm nghẹn lời,đangdo dựnóitiếp thế nào, đột nhiên dạ dàycôkhó chịu. Sắc mặtcôkhẽ biến, lảo đảo xoay người muốn tìmmộtchỗ để nôn ra.thậtmất mặt khi nôn ọe trước mặt đối tác người nước ngoài như thế này.

https://thuviensach.vn

Nhưng Phương Kết Côn là miếng thạch cao bôitrênda chó,đãdính vàothìdứtkhôngđược. Cậu ta vừa thấy Phương Châm muốn nôn quả thực còn tích cực hơn cảcô,mộtphen khoác lấy vaicôkéo tới bụi cỏ bên cạnh:

"Có phảicômuốn nônkhông? Chỗ này khá kín, chắckhôngcó ai thấy đâu, nôn ra rồisẽdễ chịu hơn."

Phương Châm cũngkhôngsuy nghĩ nhiều về hành động của cậu ta, nhoài người về phía bụi cỏ nôn ra 2 lần. Vừa rồicôănkhôngnhiều,thậtra cũng chẳng nôn ra thứ gì. Nhưng sau khi nôn ra hai lầnthìcảm thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều.côđứng người thẳng lênnóicảm ơn Phương Kết Côn, vẻ mặt đối phương cười xán lạn, tay ôm vaicôcàng dùng sức.

"anhlàm gì vậy?" Phương Châm có chút nóng nảy.

"khôngcó gì, sợcôngã úp mặt, để tôi dìucôvề ghế lô."

"khôngcần, tôi tựđiđược."

Phương Châmnóixongthìnhấc chân bỏđi, nhưngkhôngngờ Phương Kết Côn uống rượu vào cũng lớn gan hơn, mắt thấy bốn phía im lặngkhôngngười,sựlãng mạn trong xương tủy làm cậu ta như mất kiểm soát, vừa kéo tay Phương Châm, vừa ôm trọncôvào lòngthậtchặt.

Cũng may Phương Châm nhanh trí, khoát tay đẩy vào ngực cậu ta, cuối cùng mới giữ được khoảng cách khoảngmộtcánh tay giữa hai người.

"Xin lỗi Phương tiên sinh, tôi muốn quay lại."

"Xin lỗi Phương Châm, tôithậtsựrất thích em. Tôi đối với em rất nghiêm túc, em có thể cho tôimộtcơ hộikhông?"

"Đương nhiênkhôngđược."

"Có thểnóirõlý do đượckhông?"

https://thuviensach.vn

"Thứ nhất, tôikhôngthíchanh, thứ hai,anhlà người nước ngoài, thứ ba, quan hệ của chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác làm ăn, tôikhôngmuốn có tình cảm cá nhân xen vào.”

Mặc dù Phương Châm có hơi say, nhưng tốc độcônóinhững lời này vẫn rất nhanh.côdùng tiếng Pháp, để chắc chắn rằng Phương Kết Côn có thể

nghe đượcrõràng,sẽkhôngcó cơ hội lấy tiếng Trung sức sẹo làm khócô.

Nhưngcôchỉ nghĩ tới việc bản thân mìnhnóicho xong,khôngđể ý đến sắc mặt Phương Kết Côn đối diện đột nhiên tối sầm. Lòng tự trọng mù quáng của người Pháp bịmộtcon nhóc phương Đông đả kích,thậtsựlàm Phương Kết Côn hết sức mất mặt.

Lúc trước khi còn ở trong nước, cậu ta là cao thủ tángái, bình thườngnóicũng chẳng cầnnói, chỉ cần nhìn đối phương bằng đôi mắt sáng lấp lánhthìđãdụ dỗ được người ta rồi.khôngnghĩ rằng, dù cậu tađãtiêu hao nhiều thời gian như vậytrênngười Phương Châm, những vẫn chưa thân thiết được vớicô.

Vừa rồi khi thổ lộ biệuhiệncủa cậu ta xem như rất nghiêm túc, kết quả

đối phương lạikhôngthèm để ý, vừa nghe quađãtừ chối. Trong lòng Phương Kết Côn cảm nhận đượcmộtcảm giác thất bại chưa từng có, thêm cả cảm xúc kích động do rượu mang đến, đôi môi căng mọng của Phương Châm dưới ánh đèn đường càng có vẻ hấp dẫn, trong đầu cậu ta "ông"mộttiếng nóng lên,khôngsuy nghĩ gì cảđãtiến lên phía trước.

Phương Châm chỉ cảm thấymộtgương mặt nháy mắt phóng đại trước mặt mình, còn chưa kịp thắc mắc,đãcómộtcảm giác lạnh lẽo từtrêntrời rơi xuống. Nước đá văng lên trước ngựccô, phần lớnthìrơi xuốngtrênbắp chân và hai bên chân củacô. Bên tai truyền đến tiếng Phương Kết Côn la hét chói tai,mộtsoái ca mét tám như bị điện giật, nhảy còn điên cuồng hơn châu chấu mùa hè.

https://thuviensach.vn

Phương Châm nhìnmộtmàn trước mắt,khôngnóinên lời.

Phương Kết Côn hứng hếtmộtthùng nước đá đổ xuống, toàn thân ướt đẫm. Bên cạnh cậu ta làmộtngười đàn ông trẻ tuổi mặc áo sợ mi quần dài, trong tay còn cầmmộtchiếc thùng nhựa.

Thùng nước đá vừa mới đổ xuống kia chắc chắn làanhta làm, bởi vì Phương Châm đứng gần đó cũng bị văng sangmộtít, may mà chỉ có nửa người dưới hơi ướtmộtchút, cũngkhôngquá lạnh.

Phương Kết Côn khá thảm, cả người ướt đẫm đứng đó, gió thổi tới muốn lạnh run, rất là chật vật.khôngbiết vì sao khi nhìn bộ dạng này của cậu ta, trong lòng Phương Châm rất sung sướng. Dám có ý định ăn đậu hủ củacô, cho cậu ta nếm thử mùi vị của thùng nước đáđãlà gì.

Người đàn ông kiakhôngthèm liếc mắt nhìn Phương Kết Côn, ngược lại rất quan tâm Phương Châm: "Vị tiểu thư nàycôcó saokhông? Cậu ta có làm gìcôkhông?"

"khôngsao, tôi ổn, vừa rồi cám ơnanh."

"Đừng khách sáo, dạy dỗ sắc lang là việc nên làm. Phải làm cho người nước ngoài bọn họ biết rằng, người Trung Quốc chúng takhôngphải dễ

chọc. Huống chi đây còn là Trung Quốc, địa bàn của chúng ta."

Phương Châm nghe lờinóicủaanhta, sợ rằngsẽlàm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, vừa định hoà giải vài câu, bên kia Nghiêm Túc lại mang theo trưởng đoàn bên phía Pháp Brice tới, phía sau bọn họ còn cómộtđám người, tất cả đều là những vị khách tham gia bữa cơm tối nay.

Nghiêm Túc như hoàn toànkhôngbiếtđangxảy ra chuyện gì,đitới nhìn Phương Châm lại nhìn Phương Kết Côn, hơi nghi ngờnói: "đãxảy ra chuyện gì?"

https://thuviensach.vn

Phương Châmkhôngthểkhôngbiết xấu hổ mà kể chuyện Phương Kết Côn định cưỡng hôn mình, chỉ đơn giản kể lại chuyển đổ nước. Phương Kết Côn tức giậnkhôngít, thấy người giúp đỡ mình đến đây, nhanh chóng chạy đến kể khổ ới ông chủ. Cậu ta rất nhanh, Phương Châm cũngkhôngngherõđược, ngược lại là Nghiêm Túc ởmộtbên thản nhiên mở

miệngnói: "thìra là Phương tiên sinh khách sáo như vậy, cám ơn ngàiđãquan tâm tới bạngáicủa tôi, chuyện đêm nay chắc là hiểu lầm, hi vọng ngài chớ để trong lòng."

anhvừa mở miệngđãnóimộtchuỗi tiếng Pháp lưu loát, những người Pháp ở đây nghe thấythìrất sửng sốt. Vì mấy ngày qua khi hai bên gặp mặt nhau, họ chưa bao giờ thấy Nghiêm Túc mở miệngnóitiếng Pháp. Bình thường bọn họ đều trao đổi bằng tiếnganh, ngẫu nhiên có ngườinóivài câu tiếng Pháp Phương Châm cũngsẽlập tức phiên dịch cho Nghiêm Túc. Cho nên mọi người đều cho rằng chủ tịch Thâm Lam Nghiêm tiên sinhkhôngbiếtnóitiếng Pháp.

Sắc mặt Brice tối sầm, trong lòng có chút rối rắm. Ông ta cẩn thận nhớ

lại mấy ngày nay ông và đám cấp dưới cónóibậy gì về nhân viên Phương bằng tiếng Phápkhông, sau khi xác định làkhôngcó ông mới thở

phàonhẹnhõm.

Sau đó ông ta lại cười với Nghiêm Túcnói: "thìra vị Phương tiểu thư

nàykhôngchỉ là thư kí của Nghiêm tổng, mà còn là bạngáicủa ngài."

“Vâng, tôi vẫn chưanóicho ngài, chủ yếu là vìkhônghi vọng vài ngườisẽcó ấn tượngkhôngtốt với Phương tiểu thư. Tình huống đêm nay khá đặc biệt,khôngcẩn thận lại lỡ miệng."

Brice lập tức cười ha hả, thân thiết vỗ vỗ bả vai Nghiêm Túc: "khôngcó gìkhôngcó gì, tôi cảm thấy biểuhiệncủa Phương tiểu thư rất tốt, tôi rất hài lòng cũng rất tán thưởngcôấy. Mắt nhìn người của chủ tịch Nghiêm rất tốt, bạngáicậu và cậu đều rất xuất sắc."

https://thuviensach.vn

Toàn những lời tâng bốc nhau, Phương Châm nghe chẳng nổi nữa.

Phương Kết Côn bên kia cũng có chút mất hứng, đen mặt muốnnóigì đó, nhưngđãbị Brice khoát tay cản lại.

"Nghiêm tổng ngài xem, hôm nay cũngkhôngcòn sớm, cấp dưới của tôi lạiđanglạnh,khôngbằng chúng ta đều về phòng trướcđi. Ngày mai rồi hãynóichuyện hợp đồng chi tiết nhé?"

"khôngthành vấn đề, chuyện ngày hôm naythậtsựxin lỗi. Tôisẽnghĩ cách tìm ra ngườiđãđổ nước lên người Phương tiên sinh, sau đósẽbắtanhta giải thíchrõràng với Phương tiên sinh."

"khôngcầnkhôngcần, việcnhỏthôi mà."

Khi hai người nàyđangnóilời khách sáo với nhau, Phương Châm vô tình pháthiệnchàng trai trẻ đổ nước kiađãkhôngthấy đâu. Theo bản năng,côcảm thấy chuyện tối nay hơi có vấn đề, như là có người dàn dựng hết cả.

Cho nêntrênđường trở về phòng với Nghiêm Túc, Phương Châm thấy bốn bề vắng lặngthìnhỏgiọng hỏi: "Có phảianhcho người làm chuyện nàykhông?"

"Chuyện gì hả?"

"Đừng giả bộ với em, chính là chuyện đổ nước vừa nãy. Có phải người đó doanhsắp xếpkhông?"

Nghiêm Túc cúi đầu liếc mắt nhìn Phương Châm, mỉm cười. Sau đóanhkéo bàn tay hơi lạnh của Phương Châm, hai người cùngđivào phòngcô. Sau khi đóng cửa phòng lạianhmớinói: "Đúng là doanhsắp xếp."

"Em biết mà, làm sao lại trùng hợp thế được, vừa đúng lúc có ngườiđingang qua. Làm gìthậtsựcó người tiện tay giúp em được, thùng nước kia cũngkhôngthể chuẩn bị nhanh như vậy. Vì saoanhlàm vậy?"

https://thuviensach.vn

"Bởi vìanhkhôngmuốn em bị chọc ghẹo." Nghiêm Túc bước lênmộtbước, kéo áo khoác tây trangtrênngười Phương Châm. Đây là áo khoác củaanh, đồ của Phương Kết Cônanhđãsớm cởi ra trả lại cho đối phương. Người phụ nữ củaanhdù thế nào, cũngkhôngcần áo khoác của người đàn ông khác.

Đông tác này củaanhlàm Phương Châm ấm áp trong lòng, khụt khịt mũi:

"anhpháthiệnvấn đề khi nào?"

"Từ lần đầu tiên thằng nhãi đó phóng điện với em."

"Sớm vậy sao?"

"anhcòn ngại là quá trễ.anhđãnóirồianhhối hận khi mang em đến HongKong, sớm biết vậyđãkhôngđể emđigặp khách hàng, cứ giấu em trong khách sạn mới tốt. Nhưng nếukhôngphải công việc emthìemsẽkhôngđi, tính tình em rất bướng bỉnh, điều này rấtkhôngtốt."

Phương Châm từ chối thảo luận vấn đề tính tình của bản thân,côcàng quan tâm các hành động của Nghiêm Túc: "Nếuanhbiết Phương Kết Côn thích em, sao đêm nay còn bắt em mặc ít thế này?"

"Emđãnghe câu "Dụ rắn khỏi hang" chưa?"

Phương Châm hơi mất hứng: "anhlấy em làm mồi nhử,khôngsợ em rơi vào trong tay cậu ta rồi xảy ra chuyện gì sao?"

"Chuyện này còn phải trách em.anhvốn tính mượn cơ hộitrênbàn ăn ngày hôm nay tuyên bố với mọi người chuyện em là bạngáianh. Ai biết em mới ăn vài miếngđãđứng dậyđira ngoài. Emnóilàđitoilet trang điểm lại, kết quả

lại xuống hoa viên dưới lầu. Chuyện xảy ra sau đó đềukhôngnằm trong kế

hoạch củaanh, là emđãphá hỏng chuyệnanhsắp xếp đấy."

"Vậy người đổ nước kia..."

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc đưa tay vỗnhẹtrán Phương Châm: "Cũng làanhcử người làm. Emđihơi lâu lại thêm Phương Kết Côn ngồi đượcmộtnửa cũng đứng dậy rời khỏi chỗ,anhcho Viên Mộc kiếmmộtngườiđitìm em. Chuyện đổ

nước nàykhôngphải doanhbày ra, tám chín phần là do Viên Mộc sắp đặt.

Cậu ta vì tình cảm nên mới nảy ra ý đồ xấu, dù cho bình thường nhìn rất đứng đắn."

"Vậy là sau đóanhcố ý dẫn mọi người đến hoa viên à?"

"Tất nhiên, tản bộ thư giãn sau bữa cơm là việc nên làm,khôngai phản đối. Lão hồ ly Brice kia rất thông minh, biếtanhđangdiễn trò còn phối hợp tốt như vậy, xem ra trong lòng ông ta cũngrõràng, cấp dưới của ông takhôngbỏ được tật xấu.”

Phương Châm cẩn thận nghĩ đến chuyện mới phát sinh vừa rồi, cảm thấy trong lòngkhôngđược thoải mái. May mà người Nghiêm Túc sắp xếp ra tay đúng lúc, nếukhôngcôcũngkhôngthể để cho Phương Kết Côn làm bậy vớicôđược. Từ trước đến nay Nghiêm Túckhôngnóigìđãhôn tráncôthìcòn được cho là vui vẻ thú vị nhưng bịmộtngười nước ngoài mìnhkhôngthích cưỡng hôn,thìchỉ cósựghê tởm.

"Nhưnganhcũng đâu cầnnóivới người khác em là bạngáianh, làm mọi người hiểu lầm."

trênmặt Nghiêm Túc lộ ra ý cười khó thấy, đột nhiên vươn tay ra, ôm ngang Phương Châm lên.anhbước vài bước vào phòng, rồi ôm Phương Châm cùng ngã vào chiếc giường đôi.

Môianhkề sát bên môi Phương Châm: "Vậy tối nay, chúng ta hãy biến hiểu lầm thànhsựthậtđi."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 55: Mở lòng

Biên tập: Lão F

Ngay lập tức, Phương Châm nâng đầu gối lên, hướng vào bộ phận mấu chốt của Nghiêm Túc.

Kết quả đối phương duỗi tay ra ấn xuống, làm châncôđangcong lên cũng bị duỗi thẳng, hơn nữaanhcòn ấn mạnh xuống giường làmcôkhôngthể động đậy.

"Nghiêm Túc,anhquên điều kiện giữa chúng ta!"

Phương Châm nóng nảy, giùng giằng muốn đứng dậy. Nhưng sức lực cùa đối phương rất lớn,cônhư cá nằmtrênthớt, làm sao cũngkhôngthể ngồi dậy nổi.

Vẻ mặt Nghiêm Túc cười đến đắc ý: "Em yên tâm, tất cảanhđều nhớ

kỹ,mộtkhắc cũngkhôngquên. Nhưng việc ngày hôm nay làanhtình em nguyện,khôngxem làanhép em được, cho nênanhkhôngvi phạm."

"Có mẹanhmớianhtình em nguyện, đồ thúi tha!"

"khôngngờ em còn biết mắng người khác, còn có khí thế như vậy."

Phương Châm tức giận, hai chân đạp loạn, nhưng lạikhôngsao đá được vào người Nghiêm Túc, gấp đến độ mặt đỏ bừng. Nghiêm Túc thấy thếthìkề sát đến ngựccô, hơi khiêu khíchnói: "Em xem, mặt em đỏ như vậy, tất nhiênkhôngphải là emkhôngnguyện ý."

https://thuviensach.vn

"Đó là vìanhlàm em tức giận!"

"Được rồi, bây giờ chúng tasẽđổimộtphương pháp nghiệm chứng khác."

Nghiêm Túcnóixong đưa tay ra, sờ ào làn váy của Phương Châm. Động tác này làm cơ thể Phương Châm cứng đờ,mộtsựbất an tràn ngập trong lòng.

Nghiêm Túc lại còn thêm dầu vào lửa: "Cởi quần kiểm tra là hiểu ngay ấy mà."

Phương Châm là người từng trải, đương nhiên biết thân thể mình bây giờđangcó phản ứng gì, cũng biết Nghiêm Túcnóicởi quần có hàm ý gì.khôngcần cởicôcũngrõràng, nửa người dưới của mình nhất địnhkhôngthể

nhìn. Đơn giản chính là trần trụinóicho Nghiêm Túc biết,côbây giờ rất khát vọnganh.

Quen biết Nghiêm Túc lâu như vậy, lần đầu tiên Phương Châm bịanhép tới mức phải gắng sức mà chống cự. Cơ thểcôcứng ngắc nằmtrêngiường, nghẹn nửa ngày mớinóiđượcmộtcâu: "anhsuy nghĩmộtchút cho Vương Tửđi, vì thằng bé mà suy xét..."

"Suy xét cho thằng bé và việc kết hôn với emkhônghề mâu thuẫn với nhau."

"Thằng bé cầnmộtgia đình hoàn chỉnh, có cả ba và mẹ mới được."

"Đoàn Vịnh Thi muốn đưa con về."

"Cái gì?" Phương Châm sửng sốt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn đối phương,

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"côấy và chồng người Mỹ ly hôn rồi, chuẩn bị về Trung Quốc định cư.

Cho nên muốn đem con về ở vớicôấy."

https://thuviensach.vn

"Vậy cácanh,khôngnghĩ tới việc tái hôn sao?"

"Tái hôn cái gì.anhvàcôấy chưa từng kết hôn, ở đâu mà tái hôn được."

"nóinhư vậy..." Phương Châm chớp chớp mắt, sắp xếp từ ngữ, "Vương Tử là con ngoài giá thú."

“Đúng."

"Các ngươi đây đối vớikhôngchịu trách nhiệm cha mẹ."khôngbiết khí lực từ đâu, Phương Châmmộtphen đẩy Nghiêm Túc ra, đứng dậy khỏi giường.côvừa định chỉ vào mũi Nghiêm Túc, giáo huấnanhmộttrận, lại thấy bờ vai vàmộtphần đùi trắng mịn lộ ra ngoài,đãnhanh chóng kéo chăn lên che lại.

"Rốt cuộc khi còn trẻ cácanhđãlàm gì? Nếukhôngkết hôn sao lại muốn sinh thằng bé làm gì, sinh xongthìmộtngườiđiMỹ,mộtngười ném nó cho người lớn. Nghiêm Túc, lúc trước em cảm thấyanhlàmộtngười đàn rất có trách

nhiệm,

nhưng

trong

chuyện

của

Vương

Tử

này,

emthậtsựnhìnkhôngthấuanh."

"Em nhìnkhôngthấu là bởi vì em cho rằng Vương Tử là conanh..."

Nghiêm Túc gõnhẹlên chóp mũi Phương Châm, sau đó vươn tay ra, ôm cả

ngườicôcùng ngã xuống giường. Sau đó tayanhkéo chăn, tiếc rằng Phương Châm quấn mình rất kĩ,mộtchút cũngkhôngchừa ra choanh.

Nghiêm Túc chỉ có thể mở miệngnóivớicô: "Ai da, choanhmộtchútđi."

"Dựa vào cái gì."

"khôngmuốn nghe tiếp câu chuyện sao?"

Đúng là rất muốn. Nghiêmnóixong câu đóthìchống người lên nằm nghiêng, làm tâm tình Phương Châm ngứa ngáy.mộtlát saucôbất đắc dĩ thỏa https://thuviensach.vn

hiệp, cầm lấymộtgóc chăn đưa lên. Nghiêm Túckhôngnóihai lời cầm lấy, kéo nửa cái chăn đắp lên người, sóng vai nằmtrêngiường lớn với Phương Châm.

Cảm giác nàythậtgiống như tình tiết trong phim, còn hơi chút lãng mạn.

Đặc biệt, Nghiêm Túc còn nghĩ đến việc dưới chăn Phương Châm chỉ

mặcmộtchiếc váykhôngnhiều vải lắmthìmáu toàn thân như chảy nhanh hơn.

anhtạm thời kiềm chếsựthôi thúc trong lòng, tiếp tục đề tài vừa rồi:

"Vương Tử là do Vịnh Thi và người đàn ông khác sinh ra. Hai người bọnanhcùng nhau lớn lên từ khi cònnhỏ, cũng có thể xem như mọi người thườngnóilà thanh mai trúc mã. Chỉ có điều,khôngphải tất cả thanh mai trúc mã đều có tình cảm với nhau. Bọnanhchính làmộtđôi trong số đó. Vĩnh viễn chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè.anhkhôngyêucôấy,côấy cũngkhôngyêuanh. Vịnh Thi lúc còn trẻ rất mê chơi, từ khi học trung họcđãbắt đầu có bạn trai, nhiều năm như vậy, bạn trai chính thức màcôấy cókhôngphải 100thìcũng là năm mươi."

"Nhiều vậy sao?"

"Hơn nữa những mối tìnhmộtđêm mỏng manh lại càng nhiều." Nghiêm Túcnóixong xoay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp của Phương Châm, "Vương Tử là kết quả tìnhmộtđêm trong quán bar củacôấy."

Phương Châm ngẫm lại bộ dạng Đoàn Vịnh Thi, lại nghĩ tới tác phong hỗn loạn củacô, lần nữa nhớ tớimộtcâu: nhìn ngườikhôngthể nhìn bề ngoài.

"Ba của thằng bé bây giờđangở đâu?"

"khôngbiết, quen trong quán Bar, hai người đều uống say. Ngày hôm sau tỉnh dậythìmỗi ngườimộtngả.anhcó hỏi Vịnh Thi,côấynóilúc ấy, đến hình dáng của ba Vương Tử như thế nào cũngkhôngthấyrõ, bây giờthìlại càng nhớkhôngra. Biển người đông đúcthìđinơi nào tìm người đàn ông này đây?

https://thuviensach.vn

Mà có tìm được cũngkhôngcó ý nghĩa gì. Vịnh Thikhôngthiếu tiền, cũngsẽkhôngvìmộtđứa bé mà cướimộtngười đàn ông mà mìnhkhôngyêu."

"Vì sao thằng bé lại gọianhlà ba?"

"Đó là bởi vì Vịnh Thi cómộtngười mẹ khá bảo thủ.Mẹ của Vịnh Thi, dì Đoàn xemcôấy là congáibảo bối, từnhỏđãnuông chiềucôấy là điều tất nhiên.

Congáilàm loạn ở bên ngoài dì ấy cũng biết. Ngay từ đầu, dì ấy cũng có phản đối, sau lại thấykhôngcó tác dụng gì quá đáng nên cũng cho qua luôn.yêucầu duy nhất của dì ấy chính làkhôngđược làm to bụng.mộtkhi đứa bé phát triển lớn hơnthìnhất định phải sinh ra.anhnghĩ dì Đoàn chắc cũng có suy nghĩ của mình, dù sao lấy tính cách của Vịnh Thithìcó khicôấysẽcứ

chơi tiếp như vậy đến hết đời. Nếukhônglập quy củ chocôấy,thìcôấysẽcứ

phá thai thường xuyên như ăn cơm. Có vàicôgáiỷ vào thân thể trẻ trung khỏe mạnh của mình nên cứ tùy tiện, có hết đứa trẻ này này đến đứa khác, đợi đến khi lớn tuổi ổn định kết hôn sinh con, thân thể rốt cuộckhôngchịu nỗi. Dì Đoàn cái gì cũng đều có thể nghe theo Vịnh Thi, nhưng chuyện về

đứa bé lại vô cùng kiên trì, Vịnh Thinóivớianh,côấy hơi sợsựcố chấp mạnh mẽ này của mẹcôấy. Cho nên sau khicôấy pháthiệnmình mang thai đứa con của tên đàn ông kia,đãnhìn trúnganhlàm người cha hờ."

Nghe đến đây, Phương Châm nhịnkhôngđược cảm thánmộtcâu: Ôi, người đàn ông nàythậtđáng thương.

"Khi đó,anhvà Vịnh Thiđangbị người nhà sắp xếp cho bồi dưỡng tình cảm. Hai nhà bọnanhlà quan hệ mấy đời, mấy người già cảm thấy bọnanhtuổi cũngđãlớnthìnên kết hôn, cho nên họ muốn gạo nấu thành cơm luôn,dứt khoát tính toán chuyện kết tình thông gia luôn."

"Cho nênanhvà Đoàn Vịnh Thiyêunhau?"

"Ừ, cómộtthời gian.trêncơ bản,đoạn thời gian đó, mỗi lần bọnanhhẹn hò đều là như thế này,anhđến nhàcôấy đóncôấy, sau đó đưacôấy đến chỗ nào https://thuviensach.vn

đócôấy muốn, tiếp theothìbọnanhchia ra hai ngả,côấy chơi củacôấy,anhbận rộn củaanh. Đến sau giờ cơm tốithìanhlại đến nơi nào đó đóncôấy, xách theo bao lớn baonhỏđưacôấy về nhà, người lớn trong nhà nhìn thấy bọnanhxuấthiệncùng nhauthìvô cùng vui vẻ,anhnghĩ có lẽ tên của cháu mình họ cũngđãnghĩ xong cả rồi."

"Ha ha" Phương Châm cười đến mức hơi xấu hổ, "Cái này coi làyêunhau quái gì. Hai ngườikhôngcó tình cảm với nhau sao phải ép ở cùng nhau làm gì, đâu có ý nghĩa gì. Em chưa bao giờ nghĩ đếnanhlại là người cũngsẽthoả

hiệp với cha mẹ như vậy, cam tâm tình nguyện cướimộtngười congáimà mìnhkhôngyêu."

"anhchưa từng có ý nghĩ muốn cướicôấy. Khi đó Vịnh Thi và chồng trước người Mỹ củacôấyđangyêunhau cuồng nhiệt.côấyđãchuẩn bị sẵn sàng từ sớm, chờ chồng trước củacôấy bận chuyện ở trung quốc xongthìsẽđiMỹ

vớianhta, từ nay về sau hai người bọnanhsẽvui vẻkhôngai nợ ai. Ai biết người tínhkhôngbằng trời tính,côấy đột nhiên pháthiệnmình mang thai, chuyện đứa con này khá phiền toái. Chồng trước người Mỹ củacôấy đương nhiênsẽkhônglàm người cha hờ được, thế làcôấy nóng lòng tìmmộtngười đàn ông nuôi đứa trẻ này. Khi đó bên cạnhcôấy có bạn traitrêndanh nghĩa làanh, nênđãlấyanhra làm người chịu tội thay. Chuyện nàynóitới lại thấy hoang đường."

nóitới đây, ngay cả bản thân Nghiêm Túc cũngkhôngnhịn được cười.anhđưa tay xoa đầu Phương Châm: "Đôi khi phụ nữ các emthậtsựlàm người khác nhìnkhôngthấu,mộtngười hai người nhìn khờ khạo, nhưngmộtkhiđãquyết định ra tay,thìvô cùng nham hiểm."

Phương Châm nghe rất hăng say, nghiêng người đối mặt với đối phương, miệng thúc giục: "Đến cùngđãxảy ra chuyện gì,anhmaunóixem!"

"Cómộthôm, Vịnh Thi hẹnanhra ngoài uống rượu, bỏ thuốc trong rượu củaanh. Vì thếanhngủmộtgiấc đến tận khi trời sáng. Khi tỉnh https://thuviensach.vn

lại,anhpháthiệnmìnhđangngủ trong phòng khách sạn, quần áotrênngười xộc xệch, Vịnh Thi áo quầnkhôngđủ che thânđang ngủ bên cạnhanh. Cho nên đứanhỏnày thuận lý thành chương trở thành kết quả của việcanhsay rượu mất lý trí."

"anh, bản thânanhcó làmkhôngmàanhcũngkhôngbiết sao?"

"anhcho rằng mình uống say, tuy rằngkhôngnhớ gì, nhưng đến tình cảnh lúc ấyanhcũngkhôngnghi ngờ gì cả. Khi đóanhkhôngbiết Vịnh Thi mang thai con người khác, còn tưởng rằng cả hai bọnanhđều uống nhiều quá nên mới xảy ra chuyện như vậy. Sau khi tỉnh lại, Vịnh Thinóivớianhchưa xảy ra chuyện gì cả, về sau vẫn như trướckhôngcó gì khác thường.

Nhưngkhôngbao lâu saucôấy đếnnóivớianh,nóicôấy mang thai con củaanh, chính là Vương Tử."

"Vì sao nhất định phải là củaanh, saokhôngphải của bạn traicôấy?"

"Chồng trước củacôấy làmộttín đồ đạo cơ đốc, tin vào hành vi vô tính trước hôn nhân. Người nọanhđãthấy, có hơi thần bí lải nhải, thoạt nhìn rất giống người thần kinh.anhthậtsựkhôngbiết Vịnh Thi nghĩ như thế nào lại coi trọng loại đàn ông đó, có lẽ là duyên phậnđi. Ông trời cảm thấycôấyđãsống nửa đời trước quá mức phóng túng, nên nửa đời sau muốn tìmmộtcái xiềng xích như vậy để chế trụcôấy. Đáng tiếc, mọi việc vẫnkhôngnhư ý nguyện, giống Tôn Ngộkhôngthoát khỏi vòng kimcôvậy."

Phương Châmkhôngcòn lời nào đểnói,khôngngờ chuyện này lại phức tạp đến vậy, hoàn toànkhôngnằm trongsựtưởng tượng củacô. Quả nhiêntrênđời này dạng người gì cũng có, có dạng người nhưcônhất thời xúc độngđigiết người, cũng có dạng người như Đoàn Vịnh Thi hao tổn tâm tưđilừa người ta.

"Lúc đó, chồng trước củacôấy có biếtcôấyđangmang thai con người kháckhông?"

https://thuviensach.vn

"anhtakhôngbiết. Kiểu người cứng đầu nhưanhta,thậtra rất dễ bị lừa.

Khianhta bận rộn công chuyện ở Trung Quốc xong, bụng của Vịnh Thi vẫn chưa lộ lắm,côấyđãdỗanhta về Mỹ trước, còn mình lấy cớ có việc phải làm ở Trung Quốc,mộtlòngmộtdạ an thai sinh con. Sau này khicôấyđãsinh Vương Tử ra, vừa đầy thángđãđiMỹ, Vương Tử ở với người lớn của bọnanhđến bây giờ.”

Phương Châm đến bây giờ mới hiểu được,thìratrênđời nàythậtsựkhôngphải người mẹ nào cũng thương đứa con do mình sinh ra.côlà như thế, Vương Tử cũng giống như thế.

- ------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc rất có quy luật của chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường.

Phương Châm vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, vì nghĩ đến chuyện của Vương Tử,cônhất thờikhôngđể ý đến Nghiêm Túcđangdùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình.

Trong chốc lát, hai người đều trầm mặc rất lâu, đến khi ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, hai người mới đồng thời có phản ứng lại.

Nghiêm Túc trở mình xuống giườngđimở cửa, ra là nhân viên phục vụ

đến đưa cơm. Đây là chuyệnanhgiao Viên Mộc làm trước đó, sợ Phương Châm chưa ăn no nên cố ý gọi chocô.anhchỉ gọi đồ ănkhônggọi rượu, nhưng bây giờ lại cómộtchai sâm panh đặt trong thùng đá, đây chắc chắc là ý của Viên Mộc nghĩ thay choanh.

Nghiêm Túc nhìn Phương Châm trong phòng,anhnghĩ rằng bây giờkhôngphải là lúc để mở sâm panh ăn mừng đâu.

Sau khi nhân viên đến đưa cơmđi,anhvề phòng gọi Phương Châm: "Có muốn ăn chút gì đókhông? Lúc nãyanhthấy em ăn cũngkhôngnhiều."

https://thuviensach.vn

Phương Châmthậtsựhơi đói bụng, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường, song lại pháthiệnra váytrênngườiđãbị vén hết lên đến thắt lưng,cônhanh chóng che lại: "Em phải thay quần áođã,anhăn trước đượckhông?"

Nghiêm Túc gật đầu vớicô, săn sóc đóng cửa phòng lại. Phương Châm nhanh chóng tìmmộtbộ đồ thể thao, rồi mặc vào kín mít. Đến lúcđira Nghiêm Túcđãngồi chờcôbên bàn ăn, đồ ăn bày đầytrênbàn làm Phương Châm cảm thấy rất đói, vì thế ngồi xuống là bắt đầu ăn ngay.

Nghiêm Túc lạikhôngđộng đũa, chỉ nhìn Phương Châm ăn.

"Sao vậy,khônghợp khẩu vịanhsao?"

"Bữa tối nayanhđãăn được tàm tạm rồi, em ăn nhiềumộtchút."

Phương Châm ănmộthơi hếtmộtchén cơm thêmkhôngít đồ ăn, sau khi lấp đầy bụng mới nhớ tới chuyện hai ngườinóilúc nãy: "Vậy ngay từ

đầuanhđãbiết Vương Tửkhôngphải con traianhsao?"

Nghiêm Túc đưa khăn giấy chocô: "khôngphải, lúc mới đầuanhthậtsựnghĩ thằngnhỏlà củaanh, đến khi nó được 2 tuổi,khôngcẩn thận bị ngã, lúc ấy bác sĩnóicó khả năng phải truyền máu, cho nên mới xét nghiệm máu của thằng bé. Sau đóthìgiống như phim truyền hìnhtrênTV

vậy,anhpháthiệnra mìnhđãnuôi conkhôngcông cho người khác 2 năm."

"Vậy saoanhkhôngtìm Đoàn Vịnh Thi hỏirõràng?"

"Đương nhiên phải hỏi chứ, nếukhôngsaoanhbiết Vương Tử là kết quả

củacôấy với tìnhmộtđêm trong quán Bar được. Lúc ấyanhcũng nghĩ đem con gửi máy bay trả chocôấy, nhưngcôấy lại năn nỉanhtrong điện thoại,nóitình cảm bây giờ củacôấy và chồng rất tốt,khônghi vọngsẽcómộtđứa trẻ đến phá hỏngsựtin tưởng lẫn nhau giữa họ.anhnghĩ có khi lúc đó chồngcôấy cũngkhôngbiếtcôấy có thằng nhóc này. Nhưng mà https://thuviensach.vn

bây giờ chắc chắnđãbiết rồi, nếukhônghai người cũngsẽkhôngly hôn nhanh như vậy."

"Tuy rằngcôấy là bạn củaanh, nhưng em vẫn muốnnóimộtcâu khách quan, người mẹ như vậythậtsựkhôngcó trách nhiệm. Từ đầu tới cuốicôấy chỉ đều suy tính cho riêng bản thân mình, hoàn toànkhôngnghĩ cho người khác.côấy lừaanhrồi còn gạt cả chồng trước, điềukhôngnên nhất làcôấy làm tổn thương Vương Tử. Thằng bé Vương Tử kia ghétanhnhư vậy có phải vì nó nghĩanhlà ép mẹ nó bỏđikhông?"

"Ừm, nókhôngbiết thân thế của mình, chỉ biếtanhcả ngày bận rộnkhôngchăm sóc nó. Có lẽ nó cho rằng bởi vìanhkhôngquan tâm đến người nhà nên mẹ nó mới bỏđi."

"Vậy saoanhkhôngnóirõràng với nó?"

"nóirõràng vớianhmànóirất có lợi, nhưng còn thằng béthìphải làm sao?

nóicho nó biết nó cònnhỏnhư vậyđãbị cả ba lẫn mẹ ghét bỏ sao? Nếunóinhư

vậy,thìanhtình nguyện cho nó hậnanh. Ít nhất trong lòng nó, nó cho là mẹ

nó bỏ nóđilà do bất đắc dĩ, mẹ nó vẫn còn thương nó."

Nghe xong lời này, Phương Châm có chút cảm động, nhịnkhôngđược vươn tay ra, nắm lấy bàn tay phải của Nghiêm Túcđangđặttrênbàn:

"khôngngờ mấy năm nayanhcũng chẳng dễ dàng gì. Nếu tính tuổi của Vương Tử, chắc là được sinh ra sau khi em làmanhbị thương hả?"

"Ừm, đây cũng là nguyên nhân làm cho Vịnh Thi có cơ hội bỏ chạy đến Mĩ. Lúc đó,côấy mới sinh còn chưa lâu,anhbị em đâm bị thương. Người lớn hai nhà Nghiêm Đoàn đều tập trung hếttrênngườianh,côấyđãmượn cơ hội này chạy trốn. Đợi đến khi mọi người phản ứng kịp,đãkhôngthấy bóng dángcôấy đâu nữa rồi. Lúc ấy, đứanhỏđãở trong tay dì hơn hai ngàykhôngcó mẹ, sau đó mẹ Vịnh Thi biết chuyệnthìđãtức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với congái."

https://thuviensach.vn

Phương Châm nhịnkhôngđược cười khổ.côtưởng tượng đến cảnh người nhà của Đoàn Vịnh Thi lúc ấy có bao nhiêu nóng giận, chắc đều nổi trận lôi đình cả. Lại nghĩ đến Nghiêm Túc, vì bị Đoàn Vịnh Thi lừa gạt mà vô duyên vô cớ nuôimộtđứa trẻ, Phương Châmthậtsựcó cảm giác 5 năm trước Nghiêm Túc vô cùng đáng thương.

Sau đócôlại nhớ đếnmộtvấn đề khác: "Cácanhđãđiđăng kí rồi sao?" Cho dù bụng Đoàn Vịnh Thiđãlớnkhôngthể kết hôn, nhưng vẫn có thể lĩnh chứng.

Nghiêm Túc mỉm cười vớicô: "Biết là emsẽquan tâm đến vấn đề này mà.

Em yên tâm, tất cả lần đầu tiên củaanhđều được giữ lại cả, bất kể là đêm đầu hay là lần kết hôn đầu. Lúc ấy, quảthậtcha mẹ hai nhà hối thúc bọnanhkết hôn, kỳthậtcũngkhôngsao. Nhưng Vịnh Thikhôngchịu,côấy muốn đến Mỹ kết hôn với người khác, nên lúc đócôấy tìm bạn bè làm hai tờ hôn thú giả, dùng để đối phó với cha mẹ hai bên. Nếu cẩn thận nghĩ

lại,anhcảm thấycôấy rất có tài, con người cũng thông minh, đáng tiếc thông minhkhôngđúng chỗ,có lẽ đọc sách nhiều đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi.Đây có lẽ là nguyên nhânanhkhôngyêucôấy,anhkhôngthích phụ nữ ngu ngốc,anhthích người thông minh."

Khinóilời nàythìhai mắtanhkhônghề cố kỵ nhìn chằm chằm Phương Châm, như muốn nhìn thấu đối phương. Trong lòng Phương Châm cả kinh, vô thức muốn đứng dậy bỏđi. Nhưng lại bị Nghiêm Túc kéo tay, trực tiếp cầm lấy cổ taycô.

"điđâu? Nữ sinh xuất sắc củaanh."

"Emthậtsựrất bận." Phương Châm nhanh chóng giải thích, "anhxem, hôm nay suýt chút nữa emđãkhôngthoát khỏi tay Phương Kết Côn.thậtkhôngngờanhlại thông minh như vậy."

https://thuviensach.vn

"Người thông minh chợt mắc sai lầm cũng là chuyện bình thường, chung quy chỉ do lúc ấy em có uống rượu. Chỉ số thông minh của em được đo khi emkhônguống rượu,bằngkhôngsựsụt giảmsẽrất lớn."

Khóe miệng Phương Châm giậtnhẹ, trong lòng cảm thấy bản lĩnh chửi người kháckhôngdùng lời thô tục của Nghiêm Túc rất thâm hậu.

côbiết tiếp theo có thể xảy ra chuyện gì, cũng do vừa rồi Nghiêm Túcđãám chỉ rấtrõràng. Nhưng dù cơ thểcôđãchuẩn bị kỹ,thìtrênphương diện tâm lý vẫn cònmộtchút chướng ngạikhôngvượt qua được.

Để kéo dài thời gian,côchỉ có thể liều mạng tìm đề tài: "Ha ha, cái đó,anhthông minh như vậy, em chắc chắnkhôngso vớianhđược.anhsắp xếp cho người quấy phá kia thế nào,khôngsợ mấy người Pháp kia tìmanhta gây phiền phức sao?"

"Đừng lo, đều được Viên Mộc xử lý cả rồi. Người đókhôngmặc đồng phục của khách sạn, trong lòng mọi ngườianhta cũng chỉ làmộtngười dân trongmộtgia bình thường nào đó.Người Pháp cũng rất thông minh,sẽkhôngvìmộtcái phao bạngáichủ tịch Thâm Lam ngu ngốc, mà gióng trống khua chiêng tìmmộtgia đìnhkhôngcó thực. Nếu làm lớn chuyện này,thìbọn họ cũngkhôngđẹp mặt. Hơn nữa bọn họ cũng phải kiêng dè mặt mũi củaanh. Brice là người thông minh, nếukhôngông ta cũngkhônggiữ

được vị trí đó đến ngày hôm nay. Trong nhà ông ta có mười haianhem, ông ta có thể thừa kế công ty của cha ông ta và ngồi vào vị trí tông giám đốc,thìông ta chắc chắnkhôngphải loại người tầm thường."

"Mười hai người!"

"Đúng, mười hai người. Có gì mà phải kinh hãi vậy? Em phải biết rằng tính tình người Pháp phóng khoáng chứ, em còn là sinh viên tốt nghiệp ngành ngoại ngữ đấy."

https://thuviensach.vn

"Nhưng mà,khôngphải mười hai người quá nhiều sao. Vợ ông takhôngmệt chết sao?" Nếu như tính là bắt đầu sinh từ năm hai mươi tuổi, liên tụckhônggián đoạn năm nào,thìkhi sinh xong mười hai người cũngđãhơn ba mươi. Nhưng lại phải chắc chắn rằng trong quá trình này chỉ

sinh ra con trai,khôngthể có congáiđược.

Nghiêm Túckhôngkhỏi vui vẻ: "Nhiều con trai như vậy đương nhiênkhôngphảimộtngười phụ nữ sinh. Ưu thế lớn nhất của Brice ở chỗ ông ta là con vợ cả, con trai thứ hai của vợ cả.trênông ta còn cómộtngườianhtrai năng lực bình thường, cho nên ông ta dẫn đầu và có được vị trí tổng giám đốc, bây giờ cổ phần của ông ta trong công ty cũng là nhiều nhất. Đương nhiên, mấyanhem khác do mẹ ông ta sinh ra cũng đều rất nghe lời ông ta, chung quy lại bọn họ đều là dòng chính thống, ngay cả khi có chút đấu tranh nội bộ, và người ngoàiđangcó ý phá hoạithìhọ vẫn đồng lòng đoàn kết chống lại người ngoài. Cho nên những tiểu tam tiểu tứ kia dù sinh con trai,trêncơ bản vẫnkhôngđược chia gì cả."

Nghiêm Túcnóirất thoải mái, nhưng Phương Châm ngẫm lại cảm thấy đau đầu. Loại chuyện gia đình này, cha con tính toán phản bội nhau cũngkhôngít. Ngẫm lại chuyện tranh giành đoạt vị trong hoàng cung thời cổ

đại, Phương Châmthậttình cảm thấy làm vợ hay làm con nhà có tiền cũngkhônghạnh phúc lắm.

Nghĩ đến đâycôlại nhìn Nghiêm Túc. Nghiêm Túc cũng là người có tiền, nếu so với Bricethìchắc tài sản củaanhchỉ nhiều hơn chứkhôngthể ít hơn được. MẹanhPhương Châmđãgặp rồi, là người thíchyêuđương với người trẻ

tuổi hơn mình. Như vậy, xem ra baanhhẳn cũng cókhôngít tình nhân, con riêng bên ngoài chắc cũng khá nhiều. Nếu như mìnhthậtsựở cùngmộtchỗ

vớianh, tương laisẽra sao đây?

Đừng nhìn bây giờ Nghiêm Túc là mảnh tình si, nếuanhdi truyền gien phong lưu của ba mình, xoay lưng lại tìm người phụ nữ khác và sinh con https://thuviensach.vn

vớicôta, rồi sau đó người ta tìm tới tận nhà đòi chia tài sản,thìcuộc sống làm sao sống đây?

Ánh mắt Nghiêm Túc vẫn luôn dừngtrênngười Phương Châm, thấyrõràng mọi biến hoátrênmặtcô. Tựa hồ trong nháy mắtanhđãđoán được tâm tư của Phương Châm, nên khi mở miệng trong giọnganhmang theo vài ý

cười:

"Em

yên

tâm,anhkhôngphải

kiểu

đàn

ông

như

vậy,anhcũngsẽkhônglàm em trở thànhmộtngười phụ nữ như vậy.anhđây cả

đời chỉ biết cómộtngười phụ nữ, chỉ có người phụ nữ này mới có thể sinh con choanh. Người này chính là Nghiêm phu nhân."

"Em dựa vào cái gì để tinanhđây?"

"Chỉ bằng việcanhnuôi con thay bạn mình nhiều năm như vậy, chứng minhanhđây làmộtngười trọng nghĩa. Rồi bằng việc thiếu chút nữaanhđãchếttrêntay em mà vẫnyêuem, lại chứng minhanhlàmộtngười trọng tình. Phương Châm,anhkhôngcó bản chất phong lưu, so vớianhnhững người đàn ông có tiền kia lại ăn chơi đàng điếm ôm hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác từ sáng đến tối,màanhlại chỉ vì em mà rung động.anhkhôngtự khen mình đáng quý hay là giữ mình trong sạch gì, nhưnganhcảm thấy Phương Châm, em phải suy xétmộtchút mấy nhân tố

này, gặpmộtngười đúng thời điểm trong cả cuộc đời con ngườikhôngphải chuyện dễ,khôngdễ mới làm mìnhkhônghối hận đúngkhông?"

Lời này này vừa dịu dàng lại lớn mật, trong lòng Phương Châm nghe được cực kì dễ chịu.côcũng biết người như Nghiêm Túc rất khó tìm, trong cái xã hội bây giờ đàn ôngkhôngcưỡng lại đượcsựhấp dẫn nhiều lắm, còn có rất nhiều người đàn ôngkhôngtiềnkhôngthế thậm chí ngay cảmộtcông việc ổn định cũngkhông, chỉ cần có cơ hộisẽbám theo những bà già hoặc lénđingoại tình. Hơn nữa, những người đàn ông như Nghiêm Túc bao nuôimộtngười phụ nữ thành đạt đềukhôngthành vấn đề.

anhthậtsựrất đáng quý.

https://thuviensach.vn

Phương Châm thấy Nghiêm Túc như vậy, cảm giác bản thân mìnhđãkhôngcòn sức phản kháng. Đêm hôm đó, trước khi cởi quần áo,côđãnóimộtcâu cuối cùng là: rất xin lỗi, La Thế.

Tác giả có lời muốnnói: Được rồi, Tiểu Châm Châm cứ như vậy bị lão Nghiêm ăn hết, ăn hết, hoàn toàn ăn hết.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 56: Bắt kẻ thông dâm

Biên tập: Lão F

Chuyện phát sinh đêm hôm ấy, có phần ngọt ngào lại cũng có phần hơi...

hỗn loạn.

Đến lúc đó Phương Châm mới biết,thậtsựnhư lời Nghiêm Túcnói,trênphương diện nàyanhlà lần đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên điều này làm cho Phương Châm có cảm gíac hãnh diện. Nghiêm Túc luôn đè nặngtrênngười, làmcôgần nhưkhôngthể kháng cự lại.Bây giờcôrốt cuộc cũng biết được rằng,thìra người đàn ông này cũng cómộtmặt ngây ngô như

vậy, mà bản thân mình lại là người có kinh nghiệm hơn.

Tuy rằng điều này cũngkhôngcó gì đáng để khoe khoang.

Cái gọi là hỗn loạn cũngkhôngphải do lần đầu Nghiêm Túc làm chuyện này nên có khuyết điểmtrênphương diện năng lực, mà là tiết tấu củaanhkhôngđủ hơi. Ví dụ như, có đôi khirõràng Phương Châm cònđanghưởng thụ,anhlại dừng, còn có vài lần Phương Châm thậm chíđãlên đỉnh, màanhcòn ở đó "phấn đấu". Kiểu tiết tấukhôngăn nhịp này làm Phương Châm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, thậm chícôcòn cảm thấy sao người đàn ông này lại đángyêuđến thế.

Khi lần thứ nhất kết thúc, Phương Châmkhôngnhịn được hỏi Nghiêm Túc: "Trước đâyanhchưa từng tìm hiểu qua chuyện này sao?"

"Đây là bản năng của cơ thể,anhcho rằngkhôngcần phải tìm hiểu gì. Từ

khi sinh ra, bản năng nàyđãkhắc vào máu của chúng ta, chỉ cần chờ đến lúc https://thuviensach.vn

thích hợpthìđikhai quật nó là được rồi."

Nghiêm Túc trời sinh kiêu ngạo, ngay cả khi lần đầu có vẻ trúc trắc,anhcũng chẳng thèm để ý. Theo ý kiến củaanh,thìdao càng mài càng sắc, thực chiến mới là người thầy tốt nhất.anhcũng rất xem thường những bộ phim tình cảm dành cho các trạch nam thích YY.

Dùng lời của Lí Mặcthìchính là: quá giả dối!

Kết quả, đến lần thứ hai, Nghiêm Túcđãcó thể dùng lý luận hoàn mỹ của mình gỡ hòamộtván. Đến lần thứ ba, kinh nghiệm đáng thương của Phương Châmđãkhôngđủ xài, trừ việc liên tục cầu xin tha thứ rathìcũng chẳng có cách nào khác.

Trong lòngcôcảm thán: hóa ra làm chuyện này cũng có thể vôsựtự

thông.thậtsựcó người có thiên phútrênphương diện này.

côđột nhiên cảm thấy tình cảnh của mìnhkhôngđược tốt lắm. Bây giờ, mới ngày đầu tiên Nghiêm Túcđãhung mãnh như vậy, chờ sau nàyanhđánh bóng gươm giáo rồithìbản thâncôcòn đường sống sao?

Sớm biết vậyđãcắn chặtkhôngnhả, suốt đời cứ lấy cái chết của La Thế

làm cái cớ là được rồi.

Nghĩ đến La Thế, trong lòng Phương Châm hơi chua xót. Chuyện lên giường với Nghiêm Túc này, tuy rằng về mặt sinh lý là thuận lý thành chương, nhưng về mặt tâm lýcôlại cảm thấy có phần áy náy. Vì Nghiêm Túc La Thế mới chết, vài năm saucôlại nằmtrêngiường Nghiêm Túc, dù nghĩ thế nào cũngkhôngđược.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Châm liên tục thở dài. Nhưng mà, đêm hôm đócôcũng chẳng có thời gian để xót xa hay cảm nhận. Sức chiến đấu của Nghiêm Túcthậtsựrất dai, lần náo loạn này kéo dài đến sau nửa đêm.

https://thuviensach.vn

Phương Châm lại có uống chút rượu, đến cuối cùng mệt mỏikhôngngừng ập đến, ngay cả việc mình ngủ như thế nàocôcũngkhôngbiết.

Cho nêncôcũngsẽkhôngbiết trong khicôngủ Nghiêm Túcđãlàm chuyện gì. Vị đại gia này luôn luônyêuquý cơ thể nên gần nhưkhôngdính vào rượu chè hay thuốc lá gì cả, nhưng sau khi xong việc,anhlại nghĩ đến lý luận trước đây của Lí Mặc, vì thế cho người mangmộtbao thuốc đến, yên lặng dựa vào đầu giường hếtmộtđiếu.

Quả nhiên chuyện này dễ nghiện, cơ thể Phương Châm đẹp đẽ hệt như

tưởng tượng củaanh, thậm chí còn vượt xa dự liệu củaanh. Từ

trước,trênphương diện nàyanhkhônghề có hứng thú, có thể bởi vì bị Đoàn Vịnh Thi tính kế, làm choanhsinh ramộtcảm giác chán ghétkhôngrõràng với phụ nữ.

Nhưng Phương Châmkhônggiống vậy, bởi vì có tìnhyêutưới tắm, nên khi làm loại chuyện này, căn bản là thuận lý thành chương. Khi trong đầukhôngcó gánh nặng,thìhết thảy đều phá lệ mà trở nên tốt đẹp.

Nghiêm Túc hút đến cuối cùng, hàm điếu thuốc vụ lược tính trẻ con hướng Phương Châmtrênmặt phunđi. Nhìn đối phương mơ màng ngủ,anhvô thức đưa tay ra trêu chọc rồi nhịnkhôngđược mỉm cười. Cuối cùng,anhdập điếu thuốc, kéo chăn lên tràn truồngđingủ với Phương Châm.

Kết quả khianhvừa chui vào, nửa người dướikhôngcẩn thận chạm vào thân thể Phương Châm.rõràngđãphóng ra vài lần nhưng cơ thể lại lập tức có phản ứng, quả thực làmanhrất bất đắc dĩ.anhnhìn Phương Châm an tĩnh ngủ, do dự có nên đánh thứccôkhông. Sau đó,anhsuy nghĩ đến việc cơ thể

phụ nữ yếu ớt, nên chỉ có thể cố nén dục vọng rời khỏi giường, vào phòng tắm tự mình giải quyếtmộtlần. Sau khiđãxối nước lạnh trong phòng tắm, rồi mặcmộtbộ đồ ngủ thậm chí còn cầm thêmmộtcái chăn, lúc nàyanhmới an tâm thiếpđi.

https://thuviensach.vn

Buổi sáng ngày hôm sau, Phương Châm dậy trước Nghiêm Túc. Lúc tỉnh dậy,côvẫn còn nhớrõchuyệnđãxảy ra tối qua, vì thếcônằm thẳng người ở đó lặng lẽ tự kiểm điểmmộtphen. Quả nhiên phụ nữ cũng giống vậy, sau khi bị

cấm dục lâu ngàythìsẽphóng túng như vậy phảikhông? Dùcôcảm thấy rất có lỗi với La Thế, nhưng nội tâmcôvẫn như trước,sựkhát khao vẫn chưa từng tiêu tan.

cônghiêng người nhìn vẻ mặt khi ngủ của Nghiêm Túc, người đàn ông nàythậtđẹp mắt, khó trách bản thâncôlại bịanhtừng bước gài bẫy đến tận đây. Chớnóichi đến chuyệnanhcòn dịu dàng quan tâm săn sóc mình đầy đủ, nếukhôngbiết giữ lấymộtngười đàn ông như vậy,thìcôđúng là đồ ngốc.

Phương Châmkhôngnhịn được đưa tay qua, vỗ nhènhẹlên sóng mũi của Nghiêm Túc, từ từ trượt đếntrênmôi đối phương, tiếp theo là cằm, sau đó là cổ, cuối cùng dừng lạitrênyết hầu.

Có phải khiyêumộtngười, ngay cả mái tóc của người đó cũngsẽlàm cho mình cảm thấy gợi cảmkhông? Phương Châm sờ yết hầu mượt mà của Nghiêm Túc, cơ thể lại hơi hơi có phản ứng.

côbiết mìnhkhôngmặc gì, hoàn toàn trần truồng. Nhưng xem ra, Nghiêm Túc có mặc quần áo, cổ áo ngủ bị lộ ra bên ngoài chăn.

Chắc tối quaanhcóđitắm. Trong đầu Phương Châm nghĩ

vậy,côcũngđangmuốn thu tay lại, vào phòng tắm tắmmộtchút. Kết quả tay còn chưa kịp rời khỏi làn da của đối phương, hai mắt Nghiêm Túcđãđột nhiên mở ra, ngay lập tức nắm lấy tay phải củacô, rồi trực tiếp kéocôvào trong chăn củaanh, và đặtcôlên nửa người dướiđangdựng đứng củaanh.

Cơ thể phụ nữ mềm mại ấm áp cáchmộtlớp vải chạm vào thứ đó làm cho Nghiêm Túckhôngnhịn được rênmộttiếng. Đây làhiệntượng sinh lý bình thường của đàn ông, thời điểm tỉnh dậy lúc sáng sớm chính là cái đức hạnh https://thuviensach.vn

này đây, Nghiêm Túc cũng chẳng có may mắn mà thoát khỏi.anhkhôngchút nghĩ ngợi nhào qua hôn Phương Châm,khôngnhiều lời cởi hết quần áo.

Lúc này ngôn ngữ là thứkhôngcần thiết nhất, chỉ cần hành động là được.

Phương Châm vốn cũngđãcó phản ứng, tất nhiên lúc nàysẽkhôngcự tuyệt, thuận theo Nghiêm Túc tùy ý công thành đoạt đấttrênngười mình, cuối cùngcôgần như say đắm đến mức ngấtđi.

Loại cảm giác này làm cho người takhôngthể kháng cự, Phương Châm cảm thấy bản thân mìnhđãkhôngcòn thuốc nào cứu chữa được.

Trạng thái của Nghiêm Túc buổi sáng hôm đó rất tốt, chiến đấu liên tiếp hai trận. Đến cuối cùng, Phương Châmthậtsựkhôngchịu nổi, vừa khóc nức nở vừa đau khổ cầu xin đối phương, lúc này Nghiêm Túc mới dập tắt ý định vào hiệp thứ ba, chỉ trần truồng ôm Phương Châm nằmtrêngiường rất lâu, chờ đến khi tinh thầncôhồi phục mới buông ra đểcôvào phòng tắm rửa mặt.

Phương Châm ở trong phòng tắm kì cọ hếtmộttiếng, lúcđira cũngđãgần giữa trưa. Lúcđira,cômặc áo choàng tắm ra vẻ trấn định nhìn đối phương, hỏi: "Hôm nayanhkhôngđilàm sao?"

"Phiên dịch củaanhkhôngđilàm, saoanhđilàm được?anhcũng chả có cách nào trao đổi với người Pháp."

Phương Châm bật cười, kiểunóiquỷ quái như vậy màanhcũngnóiđược.

Nhưng ngheanhnóimình là phiên dịch củaanhthìmặt Phương Châmkhôngkhỏi đỏ lên. Đúng vậy,côrõràng đảm nhận vị trí phiên dịch, kết quảmộtchữ cũng chưa cho người ta dịch qua. Trình độ tiếng Pháp của Nghiêm Túcrõràng cao hơn hẳncô, thế mà còn mặt dày lấy cớ này lừacôđến Hongkong.

Bây giờ Phương Châm mới hiểu được, ngay từ đầu Nghiêm Túcđãbắt đầu tính kế ăncô. Việc mình thiếu Thẩm Khiên hai mươi vạn kia vừa lúc https://thuviensach.vn

giúpanhmộttay, làm choanhcó cái cớ lừacôra khỏi thành phố S.

Tâm tình của ngườiđangtrênchuyến lữ hànhsẽkhônggiống như kiểu sinh viên mới vào đại học, họsẽcởi mở hơn ởmộtthành phố mà mình xa lạ. Cho nên, mới có nhiều người khiđicông táckhônggiữ mình nổi là như vậy, có lẽ

trong tình cảnhkhôngcó người quen có thể khiến con người ta phóng khoáng hơn, cảm giác ngại ngùng cũngsẽmờ nhạtđimộtít.

Phương Châm cảm thấy bản thân mình quả làkhôngbiết xấu hổ tới cực độ. Nhìn Nghiêm Túc trần nửa ngườitrênđitớiđilui trước mặt thôi màđãlàm tâm tưcôđộng đậy.

thậtsựquá kỳ cục.côkhôngnhịn được đưa tay vỗ vỗ hai má, hít sâu mấy hơi mới làm cho cảm xúc ổn định lại.

Sau đócôtheo Nghiêm Túcđiăn điểm tâm. Khi ăn cơm, Nghiêm Túcnóivớicôthế này: "Khi quay về, em đem hai mươi vạn thiếu Thẩm Khiên kia trả choanhtađi. Tiềnanhcho em, đừng nên nợ ân tình của người ta,khôngtốt lắm."

"Được

ạ."

Phương

Châmkhôngcự

tuyệt,

dù

saođãnhư

vậy,côcũngkhôngcó gì phải giả bộ mất tự nhiên. Thiếu tiền Nghiêm Túcthìcùng lắm là trả bằng thịt là được.

Phương Châm nghe lời như vậy làm cho Nghiêm Túc cảm thấy rất hài lòng, vì thếanhgắpmộtmiếng bánh cho Phương Châm: "Nếu em biết nghe lời như vậy từ sớmthìđãtốt rồi."

"Sớm là khi nào? Chuyện tình cảm này là nước chảy thành sông,khôngphải cứnóisớm là có thể sớm mà."

"Chẳng lẽ sau khi tới Hongkong em mớiyêuanh? Nghiêm phu nhân củaanh,nóidốithìcũng phải viết nháp ra trước đấy."

https://thuviensach.vn

Phương Châmkhôngnhịn được lườmanhmộtcái, nghĩ đến việcanhnóicái tên kia liềnnóilại: "Cái gì hả, có chuyện em muốn trao đổi vớianhmộtchút.

Em cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ rất tốt, tạm thời emkhôngmuốn có bất cứsựthay đổi nào."

Nghiêm Túc thông minh như vậy đương nhiên có thể lập tức hiểu đượcẩný trong lờinóicủacô, nhưnganhkhônglập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Em cảm thấy thành ý củaanhcòn chưa đủ sao?"

"khôngphải vấn đề ởanh, chủ yếu là do em cảm thấy quá nhanh. Những ngườiyêunhau bình thường cũngkhônglập tức kết hôn sau khi họ lên giường với nhau phảikhông. Em cảm thấy cần phải cómộtđoạn thời gianyêuđương tìm hiểu lẫn nhau, hai chúng ta cũng chưa đủ hiểurõđối phương, nên nếukhôngsuy nghĩ kĩ càng màđãkết hônthìkhônghay cho lắm."

"Emnóicũng đúng, con ngườianhcòn rất nhiều ưu điểm mà em chưa biết, quảthậtem cần phải biết nhiều hơn vềanh. Nhưng em phải biết nắm chặt thời điểm, cơ hộikhôngđợi ai,đãbỏ qua thôn nàythìcũngsẽkhôngcó cửa hàng này nữa."

Phương Châmkhôngnhịn được cười: "Cái kháckhôngnói, bản lĩnh khoe khoang khoác lác củaanhemđãđược chỉ giáo. Xem ra,thậtsựcần thiết phải ở

chung ít lâu rồi, xem xemtrênngườianhcòn có phẩm chất cao cấp gìkhông."

"Cái từ cao cấp này dùngtrênngườianhtuyệt đối là nghĩa tốt."nóixong, Nghiêm Túc kề sát vào người Phương Châm, ngửi ngửi bên cổcô, "Nếu em cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể trở về phòng tiếp tục chơi trong chốc lát."

"khôngcầnkhôngcần. Phương diện năng lực kia củaanhemđãhiểu vô cùngrõràng,khôngcầnanhphải tạo thêm ấn tượng cho em đâu."

Đừng đùa, chơi nữathìsẽthậtsựchơi hỏng đấy. Ngay cả lúc này Phương Châmđãcảm thấy phía dưới có hơi đau, xem ra cần phải nghỉ ngơi vài ngày https://thuviensach.vn

rồi mớinóitiếp được.

Thành ra, khi hai người cònđangở đóanhđẩy em kéo, ngoài cửa lại truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ. Phương Châm nhất thời tò mò,điđến cửa nhìn phía ngoài qua mắt mèo, nhìn hồi lâu cũng chẳng nhìn ra cái gì, chỉ nghe như có tiếng phụ nữ hét to chói tai, quảthậtrất náo nhiệt.

Nghiêm Túc ôm lấycôtừ phía sau hỏi: "Làm sao, xảy ra chuyện gì à?"

"Hình như là bắt kẻ thông dâm." Phương Châm nghĩ nghĩ rồi đáp.

- ------------------------------------------------------------------------------

Ngoài cửathậtsựcó ngườiđibắt kẻ thông dâm.

Phương Châm nghe tiềng ồn ào kia mà ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng vẫn làkhôngnén nổi tò mò, lặng lẽ mởmộtkhe cửanhỏ.côthò đầu ra ngoài nhìn quanh hai lần, vô ý pháthiệnngười bị cuốn vào cuộc chiến này lại là giáo sư Vưu và Hứa Minh Lượng.

trênhành lang cómộtngười phụ nữ trẻ tuổiđangđuổi đánh giáo sư Vưu, nhìn bộ dạng của giáo sư Vưu,rõràng là chưa rời giườngđãbị người ta bắt khi cònđangnằm trong chăn. Châncôấy chỉ mangmộtchiếc dép lê, chật vật tránh né, người phụ nữ trẻ tuổi phía sau cắn chặtkhôngbuông, còn mắng chửi, đuổi theo đánh dã man, xuống taykhôngchút lưu tình.

Phía sau là Hứa Minh Lượng và mấy người đàn ông lực lưỡng. Mấy người đàn ông kia chắc chắn là do người phụ nữ trẻ gọi đến giúpmộttay, phụ trách việc cản trở Hứa Minh Lượng,khôngđểanhta chạy đến cứu người tình. Giữa trưa ở tầng trệt, phần lớn khách khứa đềuđãđiăn cơm, nên động tĩnh tuy lớn cũngkhôngcó người xem nhiều.

Phương Châm đứng đó nhìn đến ngây người. Đây là lần đầucôthấy cảnh bắt gian, còn liên quan tới người màcôbiết. Thấy giáo sư Vưu như vậy, https://thuviensach.vn

Phương Châm rất muốn giúp bà ấy, nhưng hiển nhiên chuyện lần này là giáo sư Vưukhôngđúng, Phương Châm lại cảm thấy có hơi mất hứng. Nhất là khi nghĩ đến chuyện giáo sư Lô từng làm vớicô, nên Phương Châm chẳng thể đồng tình cho vợ ông được.

Đằng sau, Nghiêm Túc cũngđitới cườicô: "Sao thế, em thích xem loại chuyện náo nhiệt như vậy sao?"

"không,khôngcó." Phương Châm vội vàng rút đầu về, chắn lại trước cửakhôngcho Nghiêm Túc nhìn, còn thuận tay đóng cửa lại.

Nghiêm túc chăm chú nghe ngóngâmthanh kia: "Em ngại ồn àothìanhgiúp emđinóimộttiếng,đãgiữa trưa mà còn nháo thành như

vậythậtlà khó coi."

"Thôi ạ, chắcmộtlát nữasẽan tĩnh, nhất định làđãcó người báo cho nhân viên khách sạn rồi.”

"Phụ nữ các em đôi khi cũng lợi hạithật, đặc biệt khi đánh tiểu tam, sức chiến đấu tưởng như bùng nổ vậy."

Phương Châm trừng mắt liếcanh: "Đó cũng là do ác tâm của đàn ông cácanh,khôngquản được thứ ở nửa người dưới của mình đó."

"Chẳng lẽ làm loạn với đàn ôngkhôngphải phụ nữ à? Ngoài tình dục rathìngoại tình trong hôn nhân sao lạikhôngphải lỗi chung của đàn ông lẫn phụ nữ chứ.anhnghĩnóiđến chuyện nàythìkhôngnên phân biệt đàn ông hay phụ nữ, mà chỉ nên xem xét cá nhân mình. Có vài người trời sinh tự trọng, có vài người trời sinh phóng túng, tính cách làm nên con người mà."

Ngheanhnóivậy, Phương Châm liền nghĩ đến mẹanh, bácgáibảo dưỡng rất tốt, hệt nhưmộtngười phụ nữ ba mươi vậy, còn chuyên chọn những tiểu thịt tươi hai mươi tuổi để hạ miệng,thậtlà làm cho người ta "bội phục" từ

đáy lòng. So với mẹ của Nghiêm Túc, giáo sư Vưu vẫn chẳng là gì.

https://thuviensach.vn

Hai người đềukhôngtiếp tục để ý đến chuyện đánh nhau ở bên ngoài, cùng nhau trở về phòng thay quần áo. Nghiêm Túckhôngcó quần áo ở

đây,anhtrở về phòng bên cạnh của mình. Phương Châm kéo cửa tủ quần áo ra đứng đó chọn rất lâu, rốt cuộc cuối cùng vẫn chọn bộ váy đơn giản tươi mát.

Nghiêm Túcnóihôm nay chocômộtngày nghỉ,khôngcầncôtới bưng trà rót nước choanh. Phương Châm vừa nghĩ đến chuyện tối quathìcảm thấy xấu hổ, cũngkhôngmong gặp lại Phương Kết Côn, vì vậy vui vẻ đồng ý, thay quần áo xongthìxuống lầuđidạo.

Trong khách sạn, các khu vực giải trí đều có đầy đủ, hôm nay Nghiêm Túc phải làm việc với khách hàng nên chỉ cómộtmìnhcôđichơi, nênanhliền đề nghị Phương Châm có thểđidạo trong khách sạn, chọn thứ mình thích mà chơi. Ví dụ nhưđilàm SPA thả lỏngmộtchút, hoặc làđingâm suối nước nóng. Nếu muốn rèn luyện thân thể, có thể đến phòng tập gym,nóitới đây, Nghiêm Túc cố ý chen thêmmộtcâu: "Em tới đó,sẽcó những huấn luyện viên dáng người rất đẹp đến phục vụ, em đừng bỏ lỡ."

Phương Châm cảm thấy từ lúc hai người bọn họ đâm thủng lớp màng kia, Nghiêm Túcnóichuyện vớicôcàng chẳng cố kỵ gì.côbĩu bĩu môi cố ý làm trái với lờianh: "Ainóiem muốn đợi trong khách sạn, khó có dịp đến được Hongkong, đương nhiên em muốn ra ngoài chơi rồi."

"Được, vậyanhcử tài xế đến đón em, để ông ấy chở emđiđâuthìđi. Nhớ kĩ

phải về trước giờ cơm tối là được."

"Sao vậy, lại phải ăn cơm với khách hàng à."

"không, là ăn cơm vớianh." Nghiêm Túc đứng trong hành lang, nâng cằm Phương Châm lên, tiến gần đến bên miệngcô, hôn sâumộtcái, "Món ngon nhất trong bữa tối tất nhiên là em rồi."

https://thuviensach.vn

nóixong lời này, Nghiêm Túc nghênh ngang bỏđi, quay lưng lại phất phất tay với Phương Châm, hết sức tiêu sái.

Phương Châm vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng cười khổ lắc đầu về phòng lấy túi xách, rồiđira khỏi cửa. Lúc sắpđi,côcố ý vểnh tai nghe ngóng, đám người tới bắt gian vừa nãy hình nhưđãđirồi, đám người giáo sư

Vưu cũng chẳng có động tĩnh gì,khôngbiết có phải là do sợ mất mặt nênđãtrả phòng chạy lấy người rồikhông.

Phương Châm cũng lười để ý đến bọn họ,mộtmình xuống lầuđidạo phố.côkhôngđể Nghiêm Túc cho lái xe đưacôđi, dù saocôcũngkhôngcó ý địnhđixa, chỉ tùy tiệnđidạotrêncon đường thương mại ngay bên dưới khách sạn. Bây giờ là thời điểm náo nhiệt trong ngày, có rất nhiều cửa hàngtrênđường, Phương Châm tùy ý dạo qua các cửa hàng ở đây,khônghề

có mục đích mua đồ.

đimệt rồi,côđếnmộttiệm cà phê, gọimộttách cà phê và ngồi xuốngtrênchiếc bàn bên đường, nhìn phong cảnh rồi nhìn dòng người qua lại.đãrất lâu rồicôkhôngthoải mái hưởng thụ cuộc sống như vậy, trước đâycôsống áp lực và cảsựtự ti, đặc biệt là vài năm sau khi La Thế chết, cuộc sống đối vớicômànóiquả thực chính làsựthảm hại.

hiệntại xem ra làn khói mờ mịtđangdần dần tan biến, ngay cả

khikhôngcó mặt tròi soi sángthìcũng là sau cơn mưa trời lại sáng. Phương Châm đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, dường như cái gì cũngkhôngcần phải nghĩ, cái gì cũngkhôngcần phải làm, trong lòng sinh ramộtcảm giác hạnh phúc.

Nhưng cảm giác hạnh phúc này củacôchỉ tồn tại trongmộtthời gian ngắn.côcòn chưa uống xong tách cà phê trong tay,đãnghe thấy phía sau có người gọicô.âmthanh Phương Châm nghe được là giọng của phụ nữ, quay đầu nhìn lạithìcôlập tức lắp bắp kinh hãi. Người gọicôkhôngphải ai khác, https://thuviensach.vn

đókhôngphải là người phụ nữ trẻ vừa rồi mang theomộthội "Huynh đệ" đến đuổi đánh giáo sư Vưu sao?

khôngngờ đối phương lại biết cả têncô, điều này làm cho Phương Châm cực kỳ bất ngờ.côchậm rãi đứng lên, nghi ngờ hỏi: "À, xin hỏicôlà..."

"Tôi là Lâm Thụy, bạngáiHứa Minh Lượng. Àkhông, là bạngáitrước,côkhôngnhớ tôi sao?"

Lâm Thụy vừanóichuyện vừa ngồi xuống trước mặt Phương Châm.cônhìn qua có chút tiều tụy, đôi mắtrõràng có dấu vết của việc khóc.

Nhưngcôche giấu khá tốt,khôngcó bộ dạng thất hồn lạc phách củamộtngười phụ nữ bị phản bội bình thường.

Phương Châm cũng ngồi xuống: "À chuyện kia xin lỗicô, buổi trưa tôikhôngcố ý nhìn lén mọi người."

"khôngsao, tôi dám dẫn người đến đánh trước cửathìcũngsẽkhôngsợ có người khác nhìn. Loại người thích ăn cơm mềm như Hứa Minh Lượng kia, tôi đâyđãchán ngấy rồi,mượn cơ hội này đánh chohắntamộttrận, sau này chúng tôi đường ai nấyđi."

"côcó thể nghĩ được như vậythìkhôngcòn gì tốt hơn, bỏ qua cái nàykhônghẳnsẽkhônggặp được cái tốt hơn. Trưa hôm nay thấycônhư vậy còn tưởng rằngcômuốn manganhta về giáo huấnmộttrận chứ.côcứ

thảanhtađinhư vậy thôi sao?"

"Tùyanhta, tôi chỉ muốn xả giận là được rồi. Những thứ khác tôi muốn quản cũng chẳng quản nổi. Dù sao người phụ nữ kia cũng là ngườiđãcó gia đình,sẽkhôngthể ly hôn vìhắnta được. Đương nhiênhắnta cũngkhôngcó ý định kết hôn. Hai người đó làmộtđôi đê tiện chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Người phụ nữ kia nhìn trúng thân thể trẻ trung củahắnta,hắntathìlại nhìn trúng tiền của bà ta có thể cung cấp chohắnta tiêu xài. Loại người này bám váy đàn bà đượcmộtngàythìcũngsẽbám váy đàn bà được cả đời,đãvậy https://thuviensach.vn

còn tìm đượcmộtđối tượng để bắt cá hai tay lại là thứ ăn bám.thậtlà ghê tởm."

Phương Châm cảm thấy con người Lâm Thụy rất có cá tính, tuy rằngnóichuyện khá thẳng nhưng lại rất thoải mái. Đúng lúc này, cà phê của Lâm Thụy được mang ra, Phương Châm dứt khoát nâng cốc cười vớicônàng: "Chúng ta lấy cà phê thay rượu uốngmộtlyđi, chúc mừngcôthuận lợi bỏ được người đàn ông đáng ghét kia."

"Được, uốngmộtly." Lâm Thụy nâng ly chạm cốc với Phương Châm, hai người đều uống tượng trưngmộtngụm. Lâm Thụy buông tách cười với Phương Châm, lại hỏi, "Phương Châm,côthậtsựkhôngnhớ tôi sao?"

"Xin lỗi, tôithậtsựkhôngcó ấn tượng gì cả.thậtngại quá."

"khôngsao, vậycôcó nhớ Hứa Minh Lượngkhông?"

"Tôikhôngnhớ, nhưng tôi cảm thấyanhta nhìn rất quen, giống nhưđãtừng gặp ở đâu đó."

"Vậythìđúng rồi, nhờanhta tôi mới biếtcôđấy.côchắc chắnđãquên Hứa Minh Lượng là loại người nào,anhta làanhhọ của La Thế, khicôvà La Thế

đính hôn, có mời người trong nhà và bạn bè ăn cơm, lúc ấy tôi mới quen Hứa Minh Lượngkhônglâu, tôi cũng theohắntới đó. Hôm đócôlà nhân vật chính nên đại khái chắc là do bận rộn, nênđãkhôngnhớ được bọn tôi, nhưng tôi vẫn nhớ kỹcô. Thành ra, chớp mắtđãnhiều năm trôi qua như vậy, La Thế

qua đời, tôi với Hứa Minh Lượng cũng kết thúc, thế giới nàythậtlà biến hóa khôn lường."

Đáp án nàythậtsựrất bất ngờ, Phương Châm cố gắng nhớ lại buổi đính hôn kia, rốt cuộc trong ấn tượng mơ hồ cũng nhớ ra dược bóng dáng Hứa Minh Lượng và Lâm Thụy. Khó tráchcôcảm thấy Hứa Minh Lượng nhìn quen mắt nhưng lạikhôngnhớ là ai, ra làanhhọ của La Thế. Mặc dù buổi đính hôn kia là tiệc gia đình, nhưng bạn bè thân thích của La gia cũng https://thuviensach.vn

cókhôngít người, nhưng chủ yếu là do Phương Châm bận rộn mời rượu nênmộtngười cũngkhôngnhớ được.khôngnghĩ đến chuyệnđãnhiều năm như

vậy lại có thể gặp được người cũ, mà đối phương vừa liếc mắtđãnhận racô.

"thìra là gặp khi ấy, ngày hôm đó tôithậtsựrất bận, nênđãkhôngnhớ kỹ

cáccô,thậtngại quá."

"khôngsao, nếu là tôi, tôi cũng chẳng nhớ được.côtốt xấu gì còn có chút ấn tượng với Hứa Minh Lượng. Nhưng thôi, cũng chẳng cần thiết phải nhớhắnlàm gì, chỉ tổ làm dơ bẩn đôi mắt của mình. Cứ để chohắnvà bà già kia song túc song têđi, hừ, tôi muốn nhìn xem bà già kia có thể choanhta được bao nhiều tiền, dù người ta có cấp dưỡng chomộtcon chó săn, cũngkhôngthấysẽđem hết tài sản chohắn. Chỉ chơi đùa mà thôi."

Khi Phương Châm nghecôgọi giáo sư Vưumộttiếng bà già,côcảm thấy hơi là lạ. Chắc là docôquen giáo sư Vưu, hơn nữacôkhôngnghĩ rằng giáo sư

Vưu thoạt nhìn làmộtngười phụ nữ đoan trang hào phóng như vậy lạiđingoại tình. Ngẫm lại bộ dạng chật vật của bà hôm nay, Phương Châmthậtlòng cảm thấy rấtkhôngcó ý nghĩa.

Chồng ở nhàkhôngtốt sao, nhất định phải tìm bạn trai của người khác.

Lâm Thụy bưng ly lên uốngmộthớp lớn, có chút cảm kháinói: "Phương Châm, chuyện năm đó củacô, tôi cũng có nghenóimộthai.

Phảinóirằngcôthậtsựkhôngnên làm như vậy, rấtkhôngđáng."

"Thôi, chuyện quá khứ cứ để nó trôi quađi. Tôi lúc ấy cũng là nhất thời xúc động,khôngchấp nhận được tin La Thế đột nhiên qua đời. Tóm lại, khi đó là do tôi rấtyêuanhấy."

"Aiii, nhìncônhư vậythìchắccôchẳng biết gì rồi, cònđitù vì loại đàn ông này. Chuyện quá khứđãqua nhiều năm như vậy, tôi cũngkhôngsợ làmcôđau lòng nữa, hôm nay cứ dứt khoátnóihết chocôbiếtđi. La Thế và Hứa Minh Lượng là cùngmộtloại người, Hứa Minh Lượng chính là do La Thế giới https://thuviensach.vn

thiệu cho người phụ nữ Vưu Tố Cầm kia. Bọn họ toàn bộ chả phải thứ tốt lành gì."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 57: Bẫy

Biên tập: Lão F

Tay Phương Châm run lên,mộtchút cà phê trong tách tràn ra ngoài.

Bên tai tràn ngập giọng Lâm Thụy an ủicô: "Quênđithôi Phương Châm, giờcôhãy nghĩ thoáng hơn. Đàn ông đều cùngmộtloại cả, từ khi sinh ra đãkhôngthể thay đổi được. Hứa Minh Lượng là như thế La Thế cũng vậy.nóitrắng ra là vì tiền. Lúc Vưu Tố Cầm còn trẻthìrất xinh đẹp, nhưng bây giờ cũng chẳng ngăn nổi mà bắt đầu giàđi.côđừng nhìn cái khuôn mặt như gần ba mươi của bà ta làm gì, da thịttrênngười đềuđãbị nhăn nheo hết cả rồi. Đám đàn ông cũng chẳng phải bọn ngu,côthậtsựcho rằng những tên đàn ông đó vừa ý con người bà ta sao? Cũng chỉ vì vừa ý tiền của bà ta thôi. Người phụ nữ này chẳng cần có bản lĩnh gì khác, chỉ cần có bản lĩnh kiếm tiền là đủ rồi. Nghenóichồng của bà ta có khả năng làm ra tiền, cứ

cung cấp cho bà ta hoang phí bao nuôi mấy tên chó săn trẻ tuổi. Đúng rồi, chồng bà ta lớn tuổi hơn bà takhôngít, chuyện nàycôcó biếtkhông?"

Trong đầu Phương Châmđangrất rối loạn, lời nói của Lâm Thụycôđều nghe được, nhưng chắc là do có quá nhiều thông tin nên nhất thờicôkhôngtiêu hóa nổi. Cuối cùng, đối phương hỏicôvấn đề

kiacôcũngkhôngmuốn trả lời, chỉ hỏi ngược lạimộtcâu: "La Thế và giáo...

Vưu Tố Cầm ở chung với nhau bao lâu rồi vậy? Khi chúng tôi đính hôn, bọn họđãở bên nhau rồi sao?"

"Dĩ nhiên. Hứa Minh Lượng từngnóivới tôi, năm đó La Thế có thể chèo lái được Cự Hoa, công lao của Vưu Tố Cầmkhôngnhỏ. Mấy chục vạn https://thuviensach.vn

củaanhta lúc lập nghiệp,mộtphần là tiền trong nhà,mộtphần khác chính là do ngủ với Vưu Tố Cầm mà có được."

nóiđến đây, Lâm Thụy che miệng lại, tự biết mình lỡ lời. Hôm nay,côấyđangcực kỳ tức giận, sau khi ra khỏi khách sạnđangmuốn tìm chút chuyện gì đó làm giết thời gian, vốn địnhđiuống tách cà phê xongthìsẽđimua sắm,khôngngờ lại gặp được Phương Châm, dứt khoát ngồi xuống trò chuyện vớicô. Mặt khác,côcảm thấy Phương Châm có quyền được biết chuyện này. Khi còn sống, La Thếđãlàm việc có lỗi vớicônhư

vậy, còn làm cho Phương Châmđitù vìanhta,thậtsựrấtkhôngđáng.

Phương Châm cũng thấythậtsựkhôngđáng, sớm biết La Thế là người như

vậy,cônhấtđịnhsẽkhôngvìanhta mà làm đau Nghiêm Túc.côthậm chí cònkhôngnên gả choanhta. Vốn dĩ là docôquý trọng tình cảm vớianhta nhưng mà tất cả đều là giả dối, ngẫm lại, thế màcôvà giáo Vưu lại có chungmộtngười đàn ông, thật ghê tởm. Khi bọn họ cởi đồ ôm nhautrêngiường có phải còn bàn luận tớicôkhông? Rốt cuộc trong lòng La Thếcôlà cái gì?

Phương Châm cảm thấy bản thân mình đúngthậtlà đáng chê cười.

côngẩng đầu nhìn Lâm Thụy, chưa từ bỏ ý định hỏi tới cùng: "Những lờicônóiđều là sựthậtsao?"

"Đương nhiên làthật,khôngtincôcó thểđitìm hiểu xem. Loại chuyện này phụ nữ luôn luôn là người cuối cùngtrênthế giới biết được. Chính tôi là như

vậy, Hứa Minh Lượng quen Vưu Tố Cầm bao nhiêu năm, thế mà đến bây giờ tôi mới biết. Đây cũng là doanhem tốt củahắnnhìnkhôngnổi nữa mới lặng lẽnóicho tôi biết.côđitìm bạn bè tốt của La Thế khi còn sống hỏi thử,khônghỏi được mười phầnthìcũng hỏi ra được tám chín phần."

Phần lớn bạn thân của La Thế Phương Châm đềukhôngquen, người được xem là có quan hệ tốt nhất cũng chỉ có mỗi Thẩm Khiên. Cho nên hôm đó, https://thuviensach.vn

sau khi chia tay Lâm Thụy, Phương Châm do dự nửa ngày mới quyết định gọi cho Thẩm Khiên.

Sau khi Thẩm Khiên nhận điện thoại, đầu tiên là trầm mặc vài phút, sau đó mới thấp giọngnói: "Xin lỗi Phương Châm,anhkhôngphảicố ý gạt em."

"Cònnóikhôngphảicố ý,rõràng là cố ý gạt tôi." Giọngnóicủa Phương Châm nghe có vài phần ủ rũ, "Cho nên, chuyện nàyanhđãbiết từ sớm?"

"Cũngkhôngphải sớm, khoảngkhôngbao lâu sau khi các em đính hôn, do vô ý mới pháthiệnđược. La Thếnóivới người khác chưathìanhkhôngbiết, nhưng cậu ấykhôngnóivớianh. Chắc cậu ấy cảm thấy quan hệ củaanhvới Mỹ Nghi khá thiết nên sợ rằng việc này cuối cùng cũngsẽtruyền đến tai em, cho nên cũng khá đề phònganh. Nếukhôngphải do vô ý bịanhbắt gặp, chắc có khi đến bây giờanhcũngkhôngbiết."

Đầu bên kia điện thoại Phương Châm trầm mặckhôngnói.côkhôngbiết nênnóicái gì. Thẩm Khiên thấycôkhôngnóilời nàothìhơi sốt ruột, nên gọicôvài tiếng. Cuối cùng Phương Châm thản nhiênnói: "Được rồi, tôiđãbiết, chuyện này vẫn nên cảm ơnanh, tôi cúp trước."

"Em đợiđã, Phương Châm. Em hãy ngheanhnói, chuyện quá khứ cứ để

nó quađi, đừng bận tâm nữa.anhbiết tâm trạng của em bây giờ, nhất định em rất hối hận 5 năm trước làm Nghiêm Túc bị thương còn hại mìnhđitù.thậtra cho tới bây giờ,anhquan tâm em như vậy,mộtmặt đúng là vìanhthích em, mặt khác cũng chính vìanhcảm thấy áy náy.anhhối hận năm đóđãkhôngsớmnóicho em biết chuyện này, nếu sớm như emnói,thìchắc emđãkhônglàm chuyện điên rồ."

"Chuyện này cũngkhôngtráchanhđược. Tôi biếtanhsợ tôi đau lòng, dù sao La Thế bây giờ cũngkhôngcòn, nói những điều đó nữa chỉ càng làm tôi buồn hơn. Chắc chắnanhcũngkhôngđoán được tôisẽđigiết người. Tất cả đều https://thuviensach.vn

là lỗi của tôi. Cám ơnanh, Thẩm Khiên, cám ơnanhđến bây giờ vẫn đối tốt với tôi."

Lời này nghe như có ý từ biệt. Trong chốc lát, Thẩm Khiên cảm thấy sốt ruột, trực tiếp hỏi tới: "Bây giờ emđangở đâu?"

"Tôikhôngở thành phố S,anhkhôngcần đến tìm tôi."

"Nhắc tới chuyện nàythìanhcũng có chuyện muốn hỏi em,anhnghe Mỹ

Nghinóiemđanglàm nhân viên tiếp tân ở Thâm Lam, nhưng gần đây có vài lầnanhđến Thâm Lam lạikhôngthấy em. Emđiđâu, lại đổi việc nữa à?"

"không, bây giờ tôiđangở Hongkong, làm phiên dịch, cũng là công việc ở Thâm Lam.”

"Vậy à,thìra emđangở Hongkong.anhhỏi em Phương Châm, làm thế nào mà em biết được chuyện của La Thế, ainóicho em biết?"

Phương Châm cũngkhônggiấu diếm, đem chuyện hôm nay gặp Lâm Thụynóira, thuận tiện còn kể luôn chuyệncôấy đến bắt gian Hứa Minh Lượng. Cuối cùng, Phương Châm hỏi: "anhcó quen Hứa Minh Lượngkhông?anhta làanhhọ của La Thế."

"Có quen." Thẩm Khiên dừngmộtchút lạinói, "Phương Châm, em đồng ý vớianh,khôngđược suy nghĩ bậy bạ. Bây giờ em hãyđitắm, sau đó ngủmộtgiấcthậtngon, cứ xem tất cả nhưmộtcơn ác mộng, tỉnh dậythìcũng qua hết rồi."

Phương Châm nghĩ rằng chuyện này sao có thể quên được? Nếu đây chỉ

làmộtcơn ác mộng,thìnó lại quá dài, quá giốngthật. Nhưng để cho Thẩm Khiênkhônglo lắng, Phương Châm vẫn mở miệng đồng ý, sau khi cúp điện thoạithìngồi ngẩn người một mình.

https://thuviensach.vn

Cũngkhôngbiếtđãqua bao lâu, mãi cho đến khi ánh sáng trong căn phòng tối dần, Nghiêm Túc đến tìmcôđiăn tốithìtinh thầncômới hồi phục lại.

Nghiêm Túc vừa vào cửađãcảm thấy bầukhôngkhíkhôngđược bình thường. Cả căn phòng rất tối, phòng kháchkhôngcó ai,anhnhìn quanhmộtvòng

mới

pháthiệnPhương

Châmđangở

trong

phòng.mộtmìnhcôngồi bên giường, nhưđangsuy nghĩ chuyện gì đó, tấm rèm cửa nửa mở nửa khép, trong phòngkhôngmởmộtngọn đèn nào cả, tầm nhìnkhôngcao.

Bình thường, loại tình huống này cho thấy tâm tình của chủ nhân căn phòng chắc chắnđangkhó chịu.

Nghiêm Túc đứng ở cửa nhìn Phương Châmmộtlúc, sau đó mới đưa tay mở đèn. Trong phòng nháy mắt sáng choang, Phương Châm mới từ trong đờ đẫn tỉnh táo lại.cônhìn Nghiêm Túc, miễn cưỡng kéonhẹkhóe miệng:

"anhxong việc rồi sao?"

"Vẫn chưa, ăn cơm xong lại làm tiếp."

"Vậyanhđilàm việcđi, em ăn cơmmộtmình là được rồi ạ."

Nghiêm Túcđiđến bên ngườicô, đưa tay sờ đầucô: "Có phảiđãxảy ra chuyện gìkhông?"

"Cũng có chút chuyện." Phương Châm vỗ trán, "Trong lòng em có chút loạn, em muốn yên tĩnhmộtchút đượckhông?"

"Có thể. Vậy bữa tối em muốn ăn gì,anhcho người đưa đến."

"Em muốn ăn cháo, thanh đạmmộtchút là được rồi."

"Được." Nghiêm Túc săn sóckhônghỏi thêm Phương Châm nguyên do, lấy di động ra gọi cho Viên Mộc,nóianhấy sắp xếp bữa tối cho Phương https://thuviensach.vn

Châm. Sau khi cúp điện thoạianhngồi xuống, mặt đối mặt nhìn Phương Châm. Hai người đều trầm mặc. Cuối cùng Nghiêm Túc nghiêng đầu tới, hôn nhẹ một cái bên môi Phương Châm, rrooif lập tức đứng dậy, sau khi vỗ

vỗ bả vaicôthìxoay người rờiđi.

Phương Châm vẫn duy trì tư thếkhôngnhúc nhích như trước,côđangtự

điều chỉnh tâm tình của mình. Đương nhiên làcôkhổ sở, nhưng mà hơn nữa, trong lòngcôhình nhưđangcó một cảm xúc gì đó khác. Chẳng lẽ là may mắn sao? Bởi vì nghenóiLa Thế từng phản bộicô, cho nên bây giờcôở

cùngmộtchỗ với Nghiêm Túc trong lòng cũngsẽkhôngcó gánh nặng sao?

Vấn đề này tạm thờicôkhôngtrả lời được.

Trong lúc suy nghĩ củacôđangrối loạn,thìngười đưa cơm đến gõ cửa.

Phương Châm tạm thời thu lại tâm tình rối rắm lại, chuyên tâm ăn tối. Chỉ

là trong khi ăn, trong đầucôlại nhớ đếnmộtchuyện: "Chuyện này Nghiêm Túc có biếtkhông?"

Khi ở làng du lịch, Nghiêm Túcnóimuốn chứng minh chocôthấy cái chết của La Thếkhôngliên quan đến mình. Nếunóinhư vậy, nhất địnhanhsẽđiđiều tra bối cảnh của La Thế, lấy năng lực củaanhmà trakhôngđược quan hệ của La Thế và Vưu Tố Cầm sao?

Mà nếuanhbiết, saoanhlạikhôngnóivớicô?

Chiếc

thìa

Phương

Châmđangcầm

khẽ

nghiêng

nghiêng

trongkhôngtrung, cháo chậm rãi rơi vào trong bátcôcũng chẳng để ý đến, sau cùng lại ăn vào một thìakhôngkhí.

cônghĩkhôngra dụng ý của Nghiêm Túc.khôngphải muốn chứng minh vớicôsao, vậythìvì sao tra được cái gì đó lạikhôngnóivớicô?

Phương Châm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới bảy giờ, lúc này chắc Nghiêm Túc vẫn cònđangbận. Con ngườianhlà như vậy, hoặc là chơi https://thuviensach.vn

thật thoải mái hoặc là toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Hôm nay,anhnóiphải

làm

việc,

nếukhôngđến

mườimộtmười

hai

giờthìsẽkhôngdừng lại. Phương Châm chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kì của mình, tùy tiện ăn cho xongmộtbát cháo.

Sau khi ăn xong, Phương Châmđirửa bát, bởi vìkhôngyên lòng nên thiếu chút nữađãlàm vỡ chén. Sau đócôlại bật TV lên giết thời gian. Mấy ngày gần đâycôluôn rất bận, thời gian xem TV cũng chẳng có. Vốn dĩcôcòn nghĩ

tối nay được rảnh rỗimộtchútsẽtìmmộtbộ phim điện ảnh để xem, kết quả

bây giờ dư dảmộtlượng lớn thời giancôlại chẳng có chút tâm tư nào cả, chỉ

một lòng ngóng trông Nghiêm Túc nhanh nhanh quay về.

TV phát cả đêm, cái gì Phương Châm cũng chẳng xem vào. Ánh mắtcôchỉ tập trung qua lại giữa màn hình và đồng hồ treo tường, nhìn kim giờ cạch cạch di chuyển. Đến khoảng chừng mườimộtgiờ, rốt cuộc Phương Châmkhôngkềm chế được nữa, dứt khoát tắt ti vi, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Sau khi tập trung nghe xong hai mươi phút màkhôngnghe thấy động tĩnh gì, Phương Châm nghĩ có phải Nghiêm Túc đã về từ sớm rồikhông, do mình mở TV nênkhôngnghe thấy tiếng đối phương mở cửa? Vì thếcôđứng dậyđira khỏi phòng, đến gõ cửa phòng bên cạnh.

Sau khi gõ vài cái màkhôngcó ai ra mở cửa, Phương Châm lại muốn nhìn xuyên qua khe cửa xem xem bên trong có ngọn đèn nàokhông.cônhìn quanh hành lang, pháthiệnchung quanh im ắng như tờ,mộtbóng người cũngkhôngcó, vì thếcôđã quỳ xuống, lại gần khe cửa nhìn vào bên trong.

Tối hôm đó, khi Nghiêm Túc làm việc xong trở về phòng, còn chưađitới cửađãnhìn thấy ở phía xa xa là Phương Châmđangquỳ vểnh mông ở nơi đó.

Lúc ấy, trong lònganhnghĩ, người phụ nữ này muốn làm gì,khôngphảinóilà phải bình tĩnh sao? Chẳng lẽ đây chính là kết quả của việccôbình tĩnh.

https://thuviensach.vn

côbình tĩnh cả buổi tối,thậtra chỉ làđangsuy nghĩ đổi thành tư thế nào tốt hơn để hấp dẫn mình thôi sao?

- ------------------------------------------------------------------------------

Nghiêm Túc mạnh mẽ kiềm chế xúc động muốn sờ mông Phương Châm, đàng hoàng bước tới, khom lưng kề sát vào bên tai Phương Châm.

"Muộn như vậy còn tìmanhcó việc gì?"

Phương Châm vừa quay đầu,đãngay lập tức đối mắt với Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc đúng lúc đứng dậy, vừa kịp tránh khỏimộtsựcố "chạm vào nhau". Phương Châm vô thức sờ sờ mũi, lúng túng đứng dậy khỏi mặt đất.

"Em muốn xem xemanhcó ở trong phòngkhông,khôngbiếtanhđãtrở lại chưa."

Nghiêm Túc mỉm cười, ấn mật mã phòng mời Phương Châmđivào: "Có chuyện tìmanhcứ gọi điện thoại là được,anhsẽqua tìm em. Ăm tối chưa?"

"Ăn rồi ạ. Cònanhthìsao?"

"anhcũng ăn rồi." Sau khi vào phòng, Nghiêm Túc cởi áo khoác, thuận tiện quan tâm săn sóc Phương Châm, "Uống chút gìkhông?"

"khôngcần ạ."

"Mộtcốc nướcđi."

khôngđợi Phương Châm từ chối, Nghiêm Túcđãrót chocômộtly.anhđặt cái ly xuống bàn trà ngay trước mặt Phương Châm, sau đó ngồi xuống bên cạnhcô:

"Em

tìmanhlà

có

chuyện

muốnnóivớianhphảikhông.

Emnóiđi,nóichoanhnghe xem kết quả em bình tĩnh cả buổi tối là gì nào?"

"Có chút chuyện liên quan đến La Thế em muốn hỏianh."

https://thuviensach.vn

"La Thế? Chuyện củaanhtathìhẳn là em phảirõhơnanhchứ, sao em lại hỏianh?"

Phương Châm quay qua nhìn Nghiêm Túc, đôi mắtcôtỏa sáng, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Nghiêm Túc: "anhcòn nhớ khi ở làng du lịchanhđãtừngnóigì với emkhông?anhđãnóisẽchứng minh cho em thấy cái chết của La Thếkhôngliên quan đếnanh.đãqua mấy tháng rồi,anhcó tiến triển gì chưa?"

Đối mặt với Phương Châm gần sát, Nghiêm Túc bình tĩnh: "Trước mắtthìchưa có gì cả, chuyện này điều tra trong chốc látthìkhôngđượcrõràng."

Nghiêm Túc cũngkhôngnóithật,trênthực tếanhđãtra đượckhôngít chuyện này nọ. Ví dụ như lúc ấy, có một lần công ty La Thế kinh doanhkhôngtốt rơi vào lũng đoạn, nhưng đókhôngphải là nguyên nhân chủ yếu làm công ty phá sản. Nguyên nhân thật sự chính là lúc ấy công ty một quỹ đáng kể được sử dụngkhôngrõ mụcđích. Một lượng vốn lưu động lập tức bị cắt xén bớt, đây mới là nguyên nhân chính dẫn đếnsựphá sản của Cự Hoa.

Nhưng khi La Thế qua đời, tất cả các khoản của công ty đều cháy hết trong trận hỏa hoạn, vì thế 1 khoản tiền lớn của công ty đã chi vào trận hoả

hoạn lớn đó. Nên nếu Nghiêm Túc điều tra tiếp nữa nhất định sẽ có khó khăn.khôngphải làkhôngthể, nhưng chắc chắn tốnkhôngít thời gian.

Nghiêm Túckhôngmuốn kể cho Phương Châm nghe những chuyện này, bởi vì vẫn chưa đủ chứng cứ. Lấy quan hệ của hai người bọn họ bây giờ, chỉ cần nói đến chuyện của La Thế thì phải thật cẩn thận, nếukhôngsơ suất một chút sẽ làm cho Phương Châm cảm thấy phản cảm. Dù saocôđãlà người củaanh, có đề cập haykhôngđề cập đến khoản nợ dai dẳng La Thế kia thì cũng có ý nghĩa gì đâu?

https://thuviensach.vn

Nhưng với thái độ của Phương Châm hôm nay, dường nhưcôđãbiết gì đó, có vẻ như muốn ngả bài vớianhvậy.

Nghiêm Túckhôngnóilời nào, cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Châm như vậy.anhđangđợi đối phương mở miệng, loại tình huốngkhôngrõ ràng như trước mắt này,anhnói càng ít thì xác suất nói sai sẽ càng ít.

Phương Châm cũng chẳng giấu giếm, trực tiếp nói ra hết tất cả: "Trước kia emđãtừngnóivớianhvề người đàn ông bị bắt gian hôm nay,anhta là Hứa Minh Lượng. Người thuê phòng chung vớianhta là giáo sư Vưu, vợ của giáo sư Lô. Màcôgáiđibắt kẻ thông dâm kia là Lâm Thụy, bạngáicủa Hứa Minh Lượng. Xế chiều hôm nay, em đụng mặt Lâm Thụy,côấyđãnóicho em biết hết tất cả."

"côấynóigì đó với em?"

"Chuyệnanhtra ra được thìcôấy cũng tra ra được. Nhưng chắc chuyệnanhtra được còn nhiều hơn chuyệncôấy biết. Nghiêm Túc,anhcòn tính gạt em nữa sao?"

"anhkhôngnóichỉ vìkhôngmong emsẽcó gánh nặng trong lòng." Nghiêm Túc vươn tay, kéo Phương Châm vào lòng, "La Thếđãchết cũng sáu năm rồi, chuyện quá khứ em đừng lo nghĩ nữa. Bây giờ lại truy cứu chuyện năm đóanhta phản bội emthậtra chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta đều nên nhìn về

tương lai phía trước của mình, cố gắng sống thật tốt cho cuộc sống của chính mình."

"Nhưng emđãvì người đàn ông này mà bỏ mất 5 năm thanh xuân. Em cònđitù

vìanhta,

đến

cuối

cùng

người

khác

lạinóivới

em,thậtraanhtakhôngchung thủy với em, khianhta đến với emthìanhta còn có người phụ nữ khác bên cạnh. Người phụ nữ kia lại là giáo sư mà bọn em vẫn luôn kính nể. Chuyện này rất mỉa mai, quảthậtemkhôngbiết nênnóicái gì cho phải."

https://thuviensach.vn

"thậtra cái gì cũng chẳng cầnnói, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được.

Nếu

nhưkhôngcómộtdao

5

năm

trước,

chúng

ta

cũngsẽkhôngcómộtđoạn duyên phận như này. Cẩn thận ngẫm lại,thậtra vận mệnh luôn công bằng, có mất cũng có được." Nghiêm Túc vừanói, vừa khẽ

vuốt lưng Phương Châm, dùng cách này trấn an cảm xúc củacô, "Chuyện này ngay từ đầuanhđiều tra về La Thếđãtra ra được. Nhưng lúc ấyanhsợ em khổ sở nênkhôngnói. Đặc biệt, Vưu Tố Cầm nàyanhcũng đã điều tra, bà ta và cái chết của La Thế hẳn làkhôngcó liên quan gì. Cho nênanhhi vọng chuyện này cứ như vậy mà chìm vào quá khứ."

"Nhưng emđãhạianhmấtđimộtquả thận."

"khôngsao cả, cứ xem như tặng cho người cần dùng là được. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường củaanh. Chuyện ấy chắc là tối qua emđãhiểurõ, đêm qua và sáng nay,anhcảm thấy em đối với phương diện năng lực nào đó củaanhchắc cũng chẳng nghi ngờ gì đâu nhỉ.

Nhưng nếuanhcòn đủ 2 quả thận,nóikhôngchừngsẽcàng mạnh mẽ hơn, chắc sẽ làm emkhôngxuống được giường luôn đấy."

Vốn là Phương Châm cònđangkhổ sở, vừa ngheanhnóitrênmặt lộ ra ý cười xấu hổ. Ngẫm lại trước sau làm năm lần, năng lực của Nghiêm Túcthậtkhôngphải là nói dối. Đặc biệt là một người từng có kinh nghiệm phương diện này như Phương Châm, càng có thể nhận ra được một người đàn ông được haykhôngđược. Nghiêm Túc chắc chắn thuộc kiểu được, hơn nữa còn là một người làm rất tốt, ngày hôm qua, có vài lần Phương Châm cảm thấy bản thân mình như sắp chếttrênchiếc giường kia. Người đàn ông này quả thực quá mạnh mẽ, vừa nghĩ đến bộ dạng khianhđiên cuồng, Phương Châm cơ hồ có chút sợ hãi.

Nhưng càng sợ cái gìthìcái đó lại ập đến, Nghiêm Túc vừanóichuyện vừa khẽ vuốt lưngcô, vỗ vỗ về vềđãcó cảm giác. Cả người Phương Châm tựa vào lònganh, có thể tinh tường cảm giác đượcsựbiến hóatrêncơ thểanh. Tựa https://thuviensach.vn

nhưmộtcon mãnh thúđangdần dần thức tỉnh, trong nháy mắt nósẽmở cái miệng đầy máu của nó ra.

Cơ thể Phương Châm cứng đờ,khôngnhịn được hơi co quắp. Biến hoá này

củacôlập

tức

bị

Nghiêm

Túc

pháthiệnđược,

tayanhđangđặttrênlưngcôkhôngkhách sáo chút nào trượt xuống phía dưới tìm kiếm, trực tiếp ấntrênhôngcô.

"Làm việc cảmộtngày rất mệt, bây giờ cũng là lúc thư giãn nghỉ ngơi rồi."

Phương Châm nhanh chóng nhảy dựng lên: "anhmuốnđitắm sao?

anhđitắmđi."

"đi,điphòng tắm cũng được. Cho em chọn, sô pha hay bồn tắm, chọnmộttrong haiđi."

Câu hỏi trực tiếp như vậy quảthậtlàm Phương Châm rất xấu hổ.côkhôngnhịn được lắc đầu: "khôngchọn cái nào có đượckhôngạ?"

"Emnóixem?"

Khi Nghiêm Túcnóichuyện thậm chí còn tắt ngọn đèn lớnđi, chỉ để lại hai ngọn đèn đặt dưới đất y như khi làm việc, làm chokhôngkhí mờ ảo tràn ngập khắp phòng khách.

"Nếuanhlà em,anhsẽchọn sô pha. Bồn tắm rất cứng, nên dễ đụng bị

thương. Da của em lại quá mềm,khôngcẩn thận lại bị tụ máu,anhsẽđau lòng."

Nghe xong lời này Phương Châm vô thức sờ cổ.côquên mất chuyện dấu hôn, ngày hôm qua Nghiêm Túc để lại dâu tâytrênkhắp ngườicô, thế mà hôm naycôlại mặc áo sơ mi trễcổđikhắp nơi.

https://thuviensach.vn

Đột nhiên Phương Châm rất muốn chết, ngày hôm naythậtlàkhôngdự

đoán được.

Nghiêm Túc nhìn động tác sờcổ củacôlạikhôngnhịn được nuốt nước miếng một cái, máu trong cơ thể nháy mắt sôi trào. Người phụ nữ này có biết mìnhđanglàm gìkhông, động tác lơ đãng này củacôđúng thật là thử

thách to lớn với ý chí của đàn ông mà. Sau khi tách ra từ giữa trưa,anhvẫn luôn nhẫn nại, lấy công việc làm tê liệt cảm giác khát vọngcô. Lúc này, rốt cuộcanhkhôngnhịn được nữa, lập tức nhào tới,mộtphen kéo lấy Phương Châm, đẩy mạnhcôvào trong sô pha, hai ba cáiđãlột sạchcô.

Từ ngày hôm qua, thân thể nàyđãthuộc vềanh. Hơn nữa, vài chục năm sau, đềusẽchỉ thuộc vềmộtmìnhanh.

Phương Châmkhôngthể cự tuyệt, chỉ có thể ôm chặt cổ đối phương, uốn éo cơ thể thuận theoanh, cố gắng làm cho mình và Nghiêm Túc hợp hai làmmột, từ thể xác đến đến linh hồn đều đạt tớisựthống nhất hoàn mỹ nhất.

Vì thế đêm hôm đó, Phương Châm lại cảm thấy bản thân mình quá điên cuồng.

Saocôlại có thể tin lời của Nghiêm Túc chứ? Ngu ngốc cho rằng sau khianhxong việctrênsô pha sẽ bỏ qua cho mình.cônhấtđịnh là một con heo.

Câu nói kia của Nghiêm Túc thật ra nghĩa là: sô pha hay bồn tắm, cái nào trước, chọnmộttrong haiđi.

Vì thế sau khi đại chiến một trậntrênsô pha, Nghiêm Túc lấy cớ

ômcôđitắm, lại ômcôlàm một hồi trong bồn tắm. Sau khi hai người ra khỏi bồn tắm, lại dán lên lớp gạch men lạnh lẽo điên cuồng vận động thêm một phen nữa.

Đến cuối cùng, Phương Châm khàn cả họng, ý thức cũng mơ hồ,côthậm chí còn cảm thấy mình bị hôn mê tạm thời, tùy ý cho Nghiêm Túc xoa tròn bóp bẹpcô, mãi cho đến khi ômcôvề giường nhẹ nhàng thả xuống.

https://thuviensach.vn

Ngày hôm sau, Phương Châmthậtsựkhôngdậy nổi khỏi giường.

Khicôkhó khăn xoay ngườitrêngiường thì suy nghĩ, có lẽ lựa chọn ở

cùng một chỗ vơi Nghiêm Túc là một quyết định sai lầm.mộtngười đàn ông tinh lực dồi dàothậtsựkhôngphải một người lương thiện. Đàn ông có lẽ

sướng đủ, nhưng cuộc sống của người phụ nữ bịanhđặt dưới thân sẽ khá thảm.

Nghiêm Túc vào phòng tắm tắm nước lạnh, lúcđira thấy Phương Châm nằm nghiêng người ngây ngẩn.anhlại gần in lên trán đối phương một nụ

hôn, hỏi: "Sao vậy,đangsuy nghĩ chuyện gì?"

"Nhớanh."

"Thậtkhông? Có tiến bộ, nhanh như vậy đã biết điều chỉnh tâm tình tiến vào trạng tháiyêuđương."

Phương Châm hắc tuyến đầy mặt: "Lời em nói còn chưa hết đâu. Em muốn nói, emđangsuy nghĩ saoanhlại tinh lực dồi dào như

vậy,anhkhôngthấy mệt sao?"

“anhđương nhiên phải mệt chứ. Nhưng đã dành dụm nhiều năm nênanhluôn muốn phóng túng một lần. Xin lỗi em, mấy ngày nay đã làm em mệt rồi. Vậy hôm nay cho em một nghỉ thế nào?"

"Còn nghỉ?"côvẫn cònđangtrong giờ làm việc, nếu còn tiếp tục như vậy thìcôchính là loại ngườikhôngđilàm mà vẫn nhận lương rồi.

Nghiêm Túc lạikhôngcho là đúng: "Có liên quan gì sao. Bây giờ mọi người đều đã biết quan hệ của hai người chúng ta,khôngcần giấu giếm gì cả. Emđãlà bạngáianh,khôngđilàm mà ở nhà nghỉ ngơi cũng chẳng có ai dám nhiều lời."

https://thuviensach.vn

"Nhưng emkhôngmuốn làm cho người ta cảm thấy em bịanhbao dưỡng."

Phương Châmnóixong muốn đứng dậy khỏi giường, kết quả vừa động đã tác động đến cơ bắp toàn thân, đau đến mứccôthoáng giật giật.

Nghiêm Túc trực tiếp ấncôtrở lạitrêngiường: "Được rồi, em vẫn nên nằm nghỉ thì hơn. Bất kể là bao nuôi hay làm thuê, thì hôm nay em cũngkhôngđilàm được. Người làm ra kết quả này làanh, cho nên emkhôngcần gánh trách nhiệm nào cả. Cứ coi như ông chủ bồi thường cho emđilà được."

Phương Châm buồn bực nằmtrêngiường, 3yêucầu trước kiacôđặt ra cho Nghiêm Túc đã hoàn toàn trở thành đồ trang trí. Còn chưa tớimộttuần,đãkhôngkhác gì đống giấy vụn hết rồi.

côcàng ngày càng cảm thấy, hành trình đến Hongkong này căn bản chính làmộtcái bẫy do Nghiêm Túc chuẩn bị kĩ càng.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 58: Chất vấn

Biên tập: Lão F

Ngày hôm sau, cả người Phương Châm đau nhức, xuống giường có hơi khó khăn.

Bây giờ,côcũng khá buông thả, rất nhiều chuyện là vánđãđóng thuyền,côlại xoắn xítthìcũng chẳng ích gì. Như chuyện La Thế phản bộicô,anhta qua đời cũngđãsáu năm rồi,côcòn có thể làm gì, lôi xácanhta từ

trong quan tài ra rồi đánh một trận sao? Còn có quan hệ củacôvới Nghiêm Túc, nếuđãđitới bước này, hối hận cũng vô ích. Có lẽ

từmộtdaocôđâmanhnăm đóđãđịnh trước, hai người bọn họ đời nàykhôngbỏ

được, mà trốn cũngkhôngthoát.

Phương Châm giùng giằng ngồi dậy khỏi giường, sờ sờ cơ bắp và xương khớp đau nhức khắp người, trong lòng thầm mắng Nghiêm Túc làmộttên khốn khiếp. Cho dùcôđã đamanhmột dao, thì bây giờanhcũngkhôngnên “trả

thù”cônhư vậy chứ, đây rõ ràng là muốn “làm” chếtcômà.

Bây giờ Phương Châm quả thật có chút sợ Nghiêm Túc,khôngphải sợanhđòi nợ, cũngkhôngphải sợanhbức bách, mà là lo lắng cho cơ

thểnhỏnhắn này của mìnhkhôngchống đỡ được mấy ngày nữa. Cứ chơi tiếp như vậy, chẳng mấy chốcsẽhỏng mất.

Phương Châm sắp bị chơi hỏng mất nửa tiếng đồng hồ mới lết được từtrêngiường xuống đến dưới đất, lung tung tìm áo khoác, khoác lên người,côchậm rãi "dời" vào phòng tắm. Lúc đánh răng,cônhìn khuôn mặt hơi lộ ra vẻ tiều tụy của mình trong gươngthìthời điểm nàng nhìn trước mặt https://thuviensach.vn

trong gương có vẻ tiều tụy chính mình yên lặng ngẩn ngơ. Vừa nãy,cômới nghĩ tới chuyện kết hôn. Bây giờ, cần giải quyết chuyện này như thế nào, tựa nhưđãtrở thành chuyện lớn nhất trước mặt Phương Châm.

Chuyện hôn nhân đạisựđâu có thể là trò đùa, dùcôkhôngmuốn quan tâm chuyện này thế nàođinữa thìcôvẫn để ý đến nó.côvừa đánh răng vừa nhớ

đến tình cảnh tối qua, nhớ tới đoạn khi hai ngườiđangtình cảm dâng tràothìNghiêm Túc dán bên lỗ taicô,nhẹgiọng nỉ non hỏi: "Khi nàothìchúng tađilĩnh chứng?"

Lúc đó, Phương Châm cũng có hơi mù mịt. Lĩnh chứng? Chuyện này đối vớicômànóicó ý nghĩa rất lớn, năm đócôvà La Thế thiếu chút nữađãđilĩnh chứng rồi,thậtsựchỉ có mấy ngày nữa mà thôi. Nhưng kết quả thế nào, tất cả

cũng chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước. Càng làmcôđau khổ hơn chính là, La Thế lại có thể từng lừa dốicô, màcôthìvẫn sống trong lờinóidối đó quá ròng rã 5 năm.

Nếu như trước khi gặp được Lâm Thụy, đối vớimộtdao của Phương Châm với Nghiêm Túc kia,côvẫn chỉ là hơi hối lỗi, còn bây giờthìcôcực kì hối hận. Vìmộtngười đàn ông phản bội mình màcôlàm đaumộtngười đàn ông khác, hơn nữa sự tổn thương này là sẽ theoanhsuốt đời. Cùng với đó,côcòn có thể sống thêm 5 năm tốt đẹp, vì tiền án đó mà thiếu chút nữacôđã chẳng thể đặt chân trong xã hội này rồi.

Nhớ tới tình cảm ngọt ngào trước đây củacôvà La Thế, rồi lại suy nghĩ

về chuyện bên trongkhôngai biết đằng sau tìnhyêunày, Phương Châm đột nhiên cảm thấy tìnhyêulà cái khỉ gì? Có phải tình cảm dù tốt đẹp đến đâu cũngkhôngchịu nổi thử thách của thời gian phảikhông, đến cuối cùng kiểu gì cũng sẽ thay đổi.

Nếu quảthậtlà như vậy,côcần gì phải kết hôn với Nghiêm Túc nữa? Từ

thời khắcđilĩnh chứng kia trởđisẽ phải chuẩn bị cho tốt công việc chia tay sao?

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến đây Phương Châm có chút mất hết cả hứng, rốt cuộc là nóikhôngnổi nửa phần suy nghĩ kết hôn.côthậm chí còn có chút hoài niệm thời gian trước kia,mộtmình mình tuy rằng kham khổ, nhưng ít ra lại tự tại, cũng chẳng cần nghĩ đến những chuyện phức tạp như vậy. Nghiêm Túc đối vớicôcàng tốt, trong lòngcôlại càng áy náy, nhưng cũngkhôngmuốn qua loa quyết định cuộc đời mình được, nói chuyệnyêuđương cả nửa ngày còn làm người ta mệt mỏi hơn cả chuyệnkhôngcó aiyêu.

Trong lòng phiền muộn, Phương Châm tốn nửa tiếng để đánh răng rửa mặt, cuối cùng chịu đựngsựkhó chịu khắp ngườiđitới phòng ăn, lại pháthiệnra mẩu giấy Nghiêm Túc đểtrênbàn. Nội dung rất đơn giản,nóimột chút về lịch trình hôm nay củaanh, để chocôtự mình gọi cơm, còn nói buổi tối sẽ trở về ăn cơm tối vớicô.

Phương Châm vừa nghĩ đến chuyện sau khi ăn tối no nê xong,côlại tiếp tục bị người đàn ông này ăn thêm mấy lần nữa, nháy mắt lại cảm thấy cả

người đau nhức hơn.

côbỏ mẩu giấy xuốngđigọi cơm, khoảng năm phút sauđãcó người ấn chuông cửa.côthầm nghĩ tốc độ này quả thực có thể so với tên lửa, kết quả

vừa mở cửa lại sửng sốt một chút.

Đứng ngoài cửakhôngphải nhân viên phục vụ tới đưa cơm, mà là Vương Tử và bảo mẫu của cậu, Jean. Hai người đều thẳng tắp nhìn chằm chằmcô, như là muốn đemcônhìn ra đóa hoa.

Phương Châm lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, đứng đó hỏi: "Làm sao vậy, tìm chị có việc gì sao?"

Vương Tử vẫnmộtbộ ông cụ non như trước, ngẩng đầu nói với Jean: "Dì chờ tôi ở đây, tôiđivào tìm Phương Châmnóichuyện."

Phương Châm có chút ngượng ngùng, để bảo mẫu đứng chờ ngoài cửa phòng mìnhkhônghay cho lắm, vì thếcôđề nghị: "Như vậyđi, để cho dì ấy https://thuviensach.vn

về phòng trước, lát nữa lại gọi dì ấy lên đón em đượckhông?"

Vương Tử cân nhắcmộtlát rồi gật gật đầu: "Được, như vậy cũng được."

Jean lộ ra vẻ mặt táo bón, tựa như muốn cò kè mặc cả vài câu. Nhưng Vương Tử trước mặt bà ấy rất có uy, đôi mắtnhỏnhẹnhàng trừngmộtcái, đối phương lời vừa tới miệngđãrụt trở về. Bà ấy cười cười xin lỗi với Phương Châm,nhẹgiọngnói: "Vậy giao Vương Tử lại chocônhé."

nóixong, bà ấy quay người rờiđi, lúcđicòn cẩn thận quay đầu nhìn lại từng bước, hiển nhiên có chútkhôngyên lòng. Vương Tử lạikhôngthèm để

ý,khôngnóimộttiếng màđãđithẳng vào phòng Phương Châm, còn tiện tay đóng cửa lại.

Phương Châm luôn cảm thấy hôm naytrênngười Vương Tử mang theo hơi thởkhôngvui.côcũngkhôngnóichuyện, để Vương Tử nhưmộtvị lãnh đạo tùy ýđiquađilại trong phòng. Chờ cậu xem hếtmộtvòng, Phương Châm mới cười tủm tỉm hỏi: "Muốn uống nướckhông?"

"khôngcần." Vương Tử lập tức cự tuyệt, nghĩ nghĩ rồi lại sửa lời, "Muốn uống nước trái cây."

"Được." Phương Châm cười xoay người, vào phòng bếp mở tủ lạnh rót cho cậumộtly nước trái cây lạnh rồiđira. Khicôvẻ mặt ôn hòa vừa đặt cái ly xuống bànthìVương Tử đột nhiênnóimộtcâu: "Căn phòng này của chị lớn hơn phòng của em."

Phương Châm sửng sốt, cònđangđứng đó nghiền ngẫm ý tứ của câu này,thìVương Tử lạinóithêmmộtcâu: "Ông ta đối với chị tốt hơn so với em."

"Ông ta" này dĩ nhiên là chỉ Nghiêm Túc. Thoạt nhìn vị bằng hữunhỏnày tựa nhưđãbiết chút gì đó, hôm nay rất có thể ra khỏi cửa là đểđihỏi tội.

https://thuviensach.vn

Phương Châm đứng đókhôngnóilời nào,trênmặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp. Vốn tron lòng Vương Tử có chút tức giận, bị Phương Châm nhìn như vậy hồi lâuthìlại chột dạ đứng lên, yên lặng quay mặt quamộtbên: "Chị

nhìn em làm gì?"

"Muốn nhìnmộtchút xem vì sao em cứ luôn khẩu thị tâm phi."

“Lúc nào mà em khẩu thị tâm phi."

"khôngphải sao?rõràng em rất để ý ba em, nhưng bình thường em lại thể

hiện như rất ghét ba em. Nếu emthậtsựrất ghét ba em,thìcần gì phải để ý đến chuyện ba em đối tốt với người nào?"

Vương Tử há miệng nửa ngày mà chẳngnóinên lời. Cuối cùng trong lòng hơi chao đảo, cầm lấy cốc nước trái cây,mộthơi uống hơn nửa cốc, vừa nặng nề đặt cái cốc xuống bàn vừanói: "Phương Châm, em hỏi chị, có phải chị và ông ta tốt hơn rồikhông?"

"Ông ta, ông ta là ai?"

"Trời ơi, chị đừng giả vờ với em. Chính là ba em, Nghiêm Túc!"

Xem ra thằng bé này đúng là biết. Phương Châm vốn cho rằng sau khi mình và Nghiêm Túc xác nhận quan hệ, người đến chất vấncôhẳn là Đoàn Vịnh Thi,khôngnghĩ đến Vương Tử phản ứng còn mạnh hơncôấy. Thằng bé này bình thường ngoài miệng thì rất phóng khoáng,thậtra trong lòng vẫn luôn khát vọng tình thương của một người cha.

"Phương Châm, vì cái gì mà chị muốn làm như vậy?"

Phương Châm thannhẹmộttiếng, ngồi xuống bên cạnh Vương Tử: "Nếu chịnóichị và Nghiêm Túc ở cùngmộtchỗ, có phải em rất khó chịukhông?"

https://thuviensach.vn

"Chị biếtrõem nghĩ như thế nào. Em hi vọng ba em có thể kết hôn với mẹ

em. Tuy rằng, con người Nghiêm Túckhôngtốt lắm, nhưng em vẫn hi vọng có ba. Nhưng bây giờ, ông ta lại muốn kết hôn với chị, còn mẹ emthìsao, emthìsao?"

Một đứa bé như Vương Tử, Phương Châm vẫn là lần đầu gặp gỡ, rốt cuộc tính tình trẻ conkhôngphân biệt phải trái như vậy, và vẻ trưởng thành trước đây có sự khác biệt rất lớn. Một mặt, Phương Châm cảm thấy thú vị

vì tính trẻ con ngây thơ của cậu, nhưng mặt kháccôcũng có áp lực rất lớn.

Dễ nhận thấy rằng Đoàn Vịnh Thi chưa nói rõ quan hệ chính xác của thằng bé với Nghiêm Túc, Vương Tử một lòng xem Nghiêm Túc là ba mình, tuy rằng người ba này cậukhônghài lòng lắm, nhưng khi nghĩ đến chuyệnanhcưới một người mẹ mới, thằng bé còn nhỏ đương nhiênkhôngthể

chịu đựng được.

Chung quy lại vẫn chỉ làmộtđứa trẻ năm tuổi.

Phương Châmkhôngkhỏi có chút đau lòng, cũngkhôngtiện để lộ ra, chỉ

có thể ôn nhunói: "Vương Tử, mặc kệ sau này ba em kết hôn với ai, thì ba em cũng sẽkhôngbao giờkhôngcần em."

"Chị gạt em, Lily ở nhà trẻ của bọn em, ba của bạn ấy kết hôn với một người đàn ông khác (?) thìkhôngcần bạn ấy nữa, lại sinh thêm một em trai nữa. Lilynóiba của bạn ấy thích con trai."

"Đúng vậy, làm ba đều thích con trai, em cũng là con trai, cho nên emkhôngcần phải lo lắng."

Vương Tử sửng sờ, rõ ràngkhôngđoán được Phương Châm có một cái logic như vậyđangchờ cậu. Cậu cãikhônglại Phương Châm, chỉ có thể bỏ

quakhôngđáp: "Có phải chị cũng muốn sinh con với ba em?"

Phương Châmkhôngkhỏi an ủi: "Em nghĩ chuyện gì thế, chị và ba em căn bản chưa tới một bước kia đâu."

https://thuviensach.vn

"Vậy bọn chị đã đến bước nào. Hôn sao?"

"Vương Tử..."

“Mau trả lời emđi, Phương Châm."

Đối mặt với ánh mắtcố chấp của thằng bé, Phương Châm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận.

"Vậy bọn chị đã ngủtrêncùng một cái giường sao?"

"Vương Tử!" Lần này Phương Châm có chút nóng nảy.

"Lilynói, ba và mẹ ngủ cùng một giường thì sẽ có em bé. Phương Châm, có phải trong bụng chị đã có em bé rồikhông."

Phương Châm quả thực dở khóc dở cười, kiên quyết lắc đầunói:

"khôngcó, trong bụng chịkhôngcó cục cưng. Em đừng nghe người khácnóibừa, ngủ cùngmộtchỗkhôngcó nghĩa là có em bé đâu."

Vương Tử nháy hai lần ánh mắt, đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra: "Em hiểu rồi, chị và ba em đã ngủ cùng một chỗ, nhưng tạm thời chị vẫn chưa có em bé, đúngkhông?"

Phương Châm rất muốn nổi điên. Sao thằng bé này lại thông minh như

vậy, thoạt nhìn làmộtbộ dạng ngây thơ, nhưng tất cả những điều cậunóithìđều làsựthật. Phương Châmkhôngtìm thấymộtlời nào để phản bác, nhất thời nghẹn họng tại chỗ.

Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Nghiêm Túc vẻ mặt tươi cườiđivào, kết quả vừa nhìn thấy Vương Tửthìsắc mặt lập tức hơi thay đổi.

Vương Tử nhìn sắc mặtanhkhôngtốt lắm, tính tình trẻ con ngây thơ biến đâu mất hết,mộtlần nữa lại quay trở về bộ dạng kiêu ngạo trước kia. Cậu https://thuviensach.vn

thậm chí còn trừng mắt nhìn Nghiêm Túc, trong ánh mắt kia tràn ngậpsựkhôngvui cùng căm hận.

Nghiêm Túc tiến lên,anhnheo mắt, khẽ nhíu mày với Vương Tử: "Sao con ở đây, tìm Phương Châm chơi sao?"

"khôngphải, tôi tới hỏi Phương Châmmộtchuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn biết, có phải Phương Châm muốn làm mẹ mới của tôikhông."

Nghiêm Túc mặtkhôngđổi sắc: "Ừm, con đối với chuyện này có ý kiến gìkhông?"

"Ôngthậtsựmuốn cưới Phương Châm sao?"

Nghiêm Túc chợt nhíu mày, vừa muốn mở miệngđãthấy Phương Châm ngồi bên cạnh Vương Tử liều mạng nháy mắt vớianh. Vì thếanhchuyển lời, ngược lại nói: "Conkhôngmuốn sao, ba nhớrõtrước kia con rất thích Phương Châm mà."

Tác giả có lời muốnnói: Đại Tô vừađidu lịch Hải Nam về, quả thực là mệt như chó. Thêm nữa, tháng này Đại Tô về nước thăm người thân, hoạt động tương đối nhiều,thậtsựdànhkhôngra được bao nhiêu thời gian để gõ chữ. Cho nên chỉ có thể xin lỗi mọi người. Nhưng chương nàykhôngdài, Tiểu Châm Châmđãbị lão Nghiêm ăn hết, kế tiếp chỉ cần cởi bỏ được nguyên nhân La Thế chết là có thể đến đại kết cục, mọi người chờ tôi nhé.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 59: Trốn đi

Biên tập: Lão F (Hoa giấy)

Vương Tử nghẹnkhôngphản bác được câu nào.

Quảthậttrước kia cậu có nghĩ tới, nếu Phương Châm có thể làm mẹ của cậu làmộtchuyện tốt. Nhưng tình huống khi đó khác bây giờ. Khi đó mẹ

cậu ở nước Mỹ xa xôi, còn kết hôn với người đàn ông khác. Giữa ba và mẹthìchỉ có thể chọnmột. Nên trong điều kiện đó, nếu cậukhôngthể tiếp nhận được người ba dượng khó trị ở Mỹ kiathìvẫn có thể chấp nhận Phương Châm làm mẹ kế Trung Quốc của cậu.

Nhưng mà bây giờ, mẹ cậuđãly hôn với người đàn ông kia, trở

thànhmộtngười mẹ đơn thân và người ba chưa cưới vợ có thể đến với nhau.

Dù Vương Tử thích Phương Châm thế nàođinữa, tình cảm mẹ con với Đoàn Vịnh Thi vẫn làkhôngđứt được. Huống chi trong lòng người bạnnhỏnày, ba và mẹ vốn là nên sống cùng nhau, bọn họ tách ra đã là chuyện từ lâu, bây giờ nếuđãcó cơ hội sửa chữa sai lầm, thì vì sao lại từ bỏ?

Vương Tử còn quánhỏ, cậukhônghiểu loại chuyện tình cảm này cần phải xây dựng, bồi đắp,khôngphải là chuyện mình muốn thế nàothìsẽlà thế đó.

Hơn nữa, trong cái đầu nhỏ bé của cậu chỉ có một khái niệm, cậukhôngmuốn lại làmmộtcậu bé chỉ có ba hay chỉ có mẹ.

Vì thế cậu nghĩ nghĩ rồi đáp: "Chị Phương Châm xinh đẹp như vậy, có thể tìm người bạn trai khác, vì sao nhất định phải là ông chứ?"

https://thuviensach.vn

"Theo ý của con nhé,thìba con là ba đây cũng như vậy, sao chỉ có thể tìm mẹ con được, tìm người phụ nữ kháckhôngđược sao?"

Nhân lúc Vương Tửkhôngđể ý, Phương Châm kéo tay áoanh, ý bảoanhnóichuyện chú ýmộtchút. Nghiêm Túc chocômộtvẻ mặt yên tâm, quay lạinóivới Vương Tử: "Ba và dì Phương của con có tình cảm với nhau, cho nên mới quyết định đến với nhau.thậtra, conkhôngcần phải rầu rĩ, dù sao thì,trênđời này ba mẹkhôngở cùng với con cái rất nhiều, conkhôngtính là trường hợp đặc biệt."

"Nhưng tôi hi vọng ba mẹ đều có thể ở bên cạnh tôi."

"Vương Tử,trênđời nàykhôngcó chuyện gì mười phân vẹn mười cả. Ba và mẹ conkhôngcó tình cảm làm nền tảng,thìcũngkhôngcó khả năng ở bên nhau được. Miễn cưỡng xúm lạimộtchỗ cũngsẽchẳng hạnh phúc được,sẽchỉ

làm ba mẹ con cảm thấy đau khổ. Có thể conkhôngquan tâm đến cảm giác của ba, nhưng con cũngkhôngquan tâm cảm giác của mẹ con sao?"

Vương Tử vốn đã muốn khóc, nghe xong lời này mới ngẩng đầu lên, vẻ

mặt ngây thơ hỏi: "Ông có ý gì?"

"Mẹ conkhôngthích ba, con cứ cứng rắn muốn ba và mẹ sống cùng nhau, mẹ consẽrất khó chịu. Con chắc cũngkhônghi vọng mỗi ngày mẹ con lại nổi giận ném cái này cái nọ, làm nhà cửa lung tung, lộn xộn hết cả."

Vừa nghe đến cái này, cơ thểnhỏbé của Vương Tửkhôngnhịn được co quắpmộtchút, tựa như làđangnghĩ tới chuyệnkhôngvui. Vì thế Phương Châm kéo cậu vào lòng,nhỏgiọng hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Em nhớ đến bộ dạng lúc mẹ em nổi giận.thậtsựrất khủng khiếp, em có hơi sợ hãi."

"Mẹ em nổi giận có bộ dạng gì?"

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc đứng đó nín cười: "Tốt nhất là em đừng hỏi.

ĐừngnóiVương Tử chịukhôngnổi,anhđây cũng hơi chịukhôngnổi ấy chứ.trêncơ bản, mẹ nó chính làmộtđại tiểu thư bị làm hư, em cứ thử tưởng tượng hình ảnh đó, có thấy đẹp mắtkhông?"

"khôngcho ôngnóimẹ tôi!" Vương Tử vung nắm đấmnhỏkháng nghịnói.

Vì thế Phương Châm liền cho Nghiêm Túcmộtánh mắt "anhthậtthất bại", làm tâm tình Nghiêm Túc hơi ngứa ngáy, muốn lại gầnnhẹnhàng hôn hai cái lên đôi mắt xinh đẹp củacô. Bởi vì suy nghĩ trong lòng như vậy,anhcảm thấy Vương Tử ở chỗ này có chút vướng bận, vì thế mà ra lệnh đuổi khách:

"Được rồi, con nên về rồi đấy, chắc mẹ conđangtìm con đấy."

Vương Tửkhôngvui nguýtanhmột cái, lúc đứng dậyđira khỏi cửa cònkhôngquên khiêu chiến vớianh: "Bây giờ mới giữa trưa, sao ôngkhôngđilàm mà lại chạy tới đây tìm Phương Châm, ông muốn làm chuyện xấu đúngkhông?"

Trong đầu Nghiêm Túc nhất thời có 1000 đầu ngựa gào thét nhanh chóng chạy qua.anhđưa tay vỗ mông Vương Tửmộtcái, mắng: "Nhanhđira ngoài, đừng làm phiền ba với dì Phương của con ăn cơm trưa."

"nóikhônglại tôithìđánh người,thậtkhôngphải đàn ông mà."

Phương Châm đứngmộtbên tưởng chừng như cười đến đau bụng, vì giữ

mặt mũi cho Nghiêm Túc nêncôchỉ có thể cố nhịn, mãi cho đến khi Vương Tử gọi điện thoại cho Jean, đối phương tới đón thằng bé, Phương Châm mới thả lỏng, tận tình cười chođã. Nghiêm Túc bình tĩnh nhìncô, cuối cùng dứt khoátđiqua hôn lên môicô.

Tiếng cười của Phương Châm đột nhiên ngừng lại, sau khimộtnụ hôn quađihiển nhiên có chútkhôngkịp hồi hồn: "anhlàm cái gì vậy?"

"Hôn em."

https://thuviensach.vn

Phương Châm chớp chớp mắt: "Saoanhvề sớm vậy,khôngphảinóicơm tối mới ăn cùng sao?"

"Muốn tranh thủ chút thời gian ăn cơm trưa để được ăn với em. Gần đâykhôngbiết làm sao,khôngcó việc gì kích thích cả, chỉ muốnmộtngày 24

tiếng ở bên em thôi."

Lời này nghethậtbuồn nôn, Phương Châm nghe xongthìnổi da gà.côkhôngnhịn được rùng mình, trong lòng lại nảy ramộttia cảm động. Bởi vìsựtrầm mặc củacô, bầukhôngkhí trong phòng có vẻ xấu hổ. Để phá vỡ

cục diện bế tắc này, Phương Châm ra vẻ thoải máinói: "Lời này củaanhnhất địnhkhôngthể để cho Vương Tử nghe được, bằngkhôngthằng bé lại phải hoảng sợ đấy."

Nghiêm Túc cũng có chút đau đầu: "thậtkhôngbiết thằng bé này trưởng thành sớm như vậy giống ai. Mẹ nókhôngphải là người có tính tình như

vậy, đến bây giờ vẫn giốngmộtđứa trẻkhôngchịu lớn."

"Có lẽ nó giống ba.anhcó biết ba nó ở đâukhông?"

"khôngbiết, ngay cả bộ dạng củaanhta Vịnh Thi cònkhôngnhớkhông, sao có thể tìm được đây. Nay cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thểđimột bước tính một bước thôi. Hi vọng Vịnh Thi có thể nhanh nhanh trở nên chín chắn hơn, tìmmộtngười đàn ông đáng tin để gả, cũng là cho Vương Tửmộtlần được hưởng thụ cảm giác cómộtgia đình hoàn chỉnh."

"Chuyệnanhkhôngphải ba nó,anhcó tínhnóicho nó biếtkhông?"

"Em để ý chuyện này sao?"

Phương Châm sửng sốt, chợt hiểu ra: "Emkhôngngại. Nếuanhmuốn tiếp tục làm ba của Vương Tử,thậtra cũng rất tốt. Thằng bé này thoạt nhìnkhôngthiếu cái gì, nhưngthậtra lại thiếu nhất tình thương. Hai người cácanhđều chẳng quan tâm nó nhiều năm như vậy, trong lòng thằng bé https://thuviensach.vn

rấtcôđơn. Em nghĩ nguyên nhân chủ yếu nó tới tìm em hôm nay, cũng là muốn xác nhậnmộtchút vị trí của nó trong lònganh, chắc nó sợ rằnganhtái hônsẽsinh thêm em trai emgái, đến lúc đó, trong lònganhnó càng chẳng có địa vị."

"Em trai hoặc emgái? Sinh với ai, với em sao?"

Phương Châm trừng mắt, nhìn cái tay phảikhôngthành thật kia của Nghiêm Túc chạy loạn qua lạitrênngườicô,khôngkhỏi thẹn thùng: "Được rồi, ban ngày tuyên dâm,anhthật chẳng biết ngượng."

"Làm cho đời sau trở nên đông đúc phồn thịnh là bản năng của con người mà, có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ. Em vàanhkhôngphải đều là như vậy sao?"

"nóikhônglạianhmà." Phương Châm bất đắc dĩ thở dài, hai tay vẫn ra sức ngăn cản thế tiến công của Nghiêm Túc. Cũng may đối phươngkhônglàm gì quá phận, chỉ ăn chút đậu hủ mà thôi,khôngtiến thêmmộtbước nào cả. Dù sao thì, là doanhlấy cớ ăn cơm trưa chạy ra ngoài, lát nữa lại hứng thú dâng trào kéo dài thời gian, thằng nhóc Viên Mộc này lại nên chê cườianhnữa.

Sau khi đôi tayanhsờ soạngtrênngười Phương Châm mấy lượt,anhhài lòng cười một tiếng, sau đó ôm lấy trán Phương Châm hôn khẽ một cái:

"Về chuyện thân thế của Vương Tử này,anhhi vọng do chính miệng mẹ

thằng bénóicho nó biết. Nếu đổi thànhanhnói chuyện này, nó nhất địnhkhôngtin, làmkhôngtốt còn tưởng rằnganhngại nó trói buộcanhnên muốn vứt bỏ nó. Thằng bé này từnhỏđãmẫn cảm, nhìnthìnhư kiên cường nhưngthậtra rất yếu ớt."

Nghe xong lời này Phương Châm im lặng gật đầu. Đến cùng, Nghiêm Túc đã sống cùng Vương Tử vài năm, vẫn hiểu rõ bản tính của thằng bé này. Đến Phương Châm cũng nhìn ra được, Vương Tử chẳng qua chỉ là giả

vờ kiên cường mà thôi. Một đứa trẻ lớn chừng này, có thể có được mấy em https://thuviensach.vn

có ý chí kiênđịnh đến mứckhônggì phá nổi? Vương Tử cũng giống như

những đứa trẻ khác, đều là những đứa trẻ cần sự chăm sóc và che chở.

Nghiêm Túc lựa chọnkhôngnóira mà để Đoàn Vịnh Thi tìm cơ hộinóivới thằng bé cũng làđãgiảm mức độ tổn thương của thằng bé xuống thấp nhất.

Phương Châm vốn cho là cứ như vậy, hẳn là Vương Tử có thể bình tĩnh tiếp nhận được sự thật Nghiêm Túckhôngphải là ba mình này,khôngngờ tới mới sáng sớm ngày hôm sau, Đoàn Vịnh Thi đã tới gõ cửa phòngcô.

Chắc là Đoàn Vịnh Thi đến tìm Nghiêm Túc, có lẽcôấyđãđến gõ cửa phòng bên cạnh, nhưng từ sau ngày hôm đó, Nghiêm Túc chủ yếu ngủ ở

chỗ Phương Châm, cho nên cuối cùngcôấy vẫn là vào phòng Phương Châm.

Khi đó, vừa mới bảy rưỡi sáng, Phương Châm còn chưa dậy, mặcmộtbộ

đồ ngủ ngồi đónóichuyện với Đoàn Vịnh Thi,côcảm thấy có chút xấu hổ.

Nghiêm Túc ngược lại vẻ mặt tự nhiên, trực tiếp hỏi: "Làm sao, xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Đoàn Vịnh Thi xin lỗi, có chút khó xử nhìn hai người bọn họ, do dự mở miệngnói: "Cái đó,khôngthấy Vương Tử đâu cả."

Phương Châm sững sốt, chợt nghe Nghiêm Túc ở bên cạnh hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Mới vừa rồi, vốn là nó và dì bảo mẫu ở cùngmộtphòng. Buổi sáng, lúc dì ấy thức dậy pháthiệnkhôngthấy thằng bé đâu. Bà ấy đến chỗ tôi tìm, cũngkhôngtìm được. Tôi nghĩ có phải nó đến tìmanhkhông, nên tôi tới đây hỏi một chút."

"đãkiểm tra trong phòng hay gì đókhông, có thiếu cái gìkhông?"

"không, vẫn chưa kiểm tra,khôngthấy nó đâu tôi và dì bảo mẫu đều có chút hoảng sợ,khônglo mấy chuyện khác được."

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túcđãxoay người trở về phòng thay quần áo, khoảng ba phút sauanhăn mặc chỉnh tềđira,nóivới Đoàn Vịnh Thi: "đithôi, tới phòng nó xem xem, có lẽ có thể tìm ra manh mối nào đó."

Phương Châm cũng muốnđitheo, lại bị Nghiêm Túc khoát tay ấn trở về

bên trong sô pha: "Em cứ chờ ở đâyđi, có lẽ lát nữa thằng bé sẽ đến tìm em, phải có người ở đây."

Phương Châm gật gật đầu, khépcổ áo hơi lỏng lại, nhìn theo Nghiêm Túc và Đoàn Vịnh Thi rờiđi. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, làm chocôcó đầy đủkhônggian để suy nghĩ.côngồi xuống sô pha, bắt đầu tự hỏi vì sao Vương Tử muốn bỏ nhàđitrốn.

Là do hôm qua Nghiêm Túcnóinặng lời quá sao? Hay là tại thái độ của mình làm nó cảm thấy bất mãn? Nó muốn dùng cách này để phản kháng mình hoặc là Nghiêm Túc sao.

Nếu nó còn ở trong khách sạn thì cũng thôi, ngộ nhỡ mới sáng sớm nóđira ngoài,mộtđứanhỏnăm tuổi dù có thông minh thế nào, trong biển người mênh mông này cũng quá nguy hiểm. Nếu như bị lừa bánthìlàm sao đây, rồi nếu như bị thươngthìlại làm thế nào đây?

Phương Châm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, ngồi đó hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh được.

Cùng lúc đó Nghiêm Túc cũngđangthảo luận nguyên nhân thằng bé bỏđivới Đoàn Vịnh Thi. Trước tiên, Nghiêm Túc phân tíchmộtchút tình huống nàytrênphương diện chính mình: "Hôm qua nó tới tìm tôi, tôikhôngnói thật với nó. Nhưng tôi nhìn ra được, nókhôngmuốn tôi và Phương Châmyêunhau. Nó cũng có suy nghĩ của mình, có lẽ nó hy vọng rằng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng tôi nghĩ đâykhôngphải là nguyên nhânthậtsựnó bỏ nhà rađi. Từ lúc nóđikhỏi chỗ tôi đến buổi sáng hôm nay https://thuviensach.vn

cũngđãmười mấy tiếng, trong thời gian đókhôngphải xảy ra chuyện gì chứ?"

Đoàn Vịnh Thi lúng túng cười cười, thànhthậtkhai báo:

"Tôiđãnóisựthậtvới nó. Vương Tửđãbiết,anhkhôngphải ba nó."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 60: Tìm tới cửa

Biên tập: Lão F (Hoa giấy)

Nghiêm Túc dừng lại, vẻ mặt phức tạp ngoảnh đầu nhìn Đoàn Vịnh Thi.

Sau khi trầm ngâmmộtlát,anhchậm rãi phun ramộtcâu: "Được việckhôngđủ, bạisựcó thừa."

Nét xấu hổtrênmặt Đoàn Vịnh Thi càng đậm hơn: "Sớm hay muộn gì cũng phải biết thôi, càng kéo dài càng phiền toái mà. Tôi đã nghĩ cứ dứt khoát nói như vậy."

"Cho dù muốnnóithì cũng có rất nhiều cách, nhưng chắc chắncôlại chọn cách xấu nhất rồi."

Vẻ mặt Đoàn Vịnh Thikhôngbiết làm sao, buông taynói: "Đột nhiên đêm qua, thằng bé chạy tới hỏi tôimộtvài chuyện vềanh, tôi nghĩ chọn ngàykhôngbằng gặp ngày, đơn giảnnóicho nó nghe. Cho nên..."

Nghiêm Túc nhìncôgáiđã lớn lên từnhỏvới mình, trong lòng nghĩ: may màkhôngchọncôlàm vợ.

Con người quả nhiên là muốn so sánh. Chỉ nhìnmộtmình Phương Châm thôi thì cũngkhôngcảm thấycôtrưởng thành bao nhiêu, nhưng so với bình hoa di động Đoàn Vịnh Thi nàythìưu thế của Phương Châm lập tứchiệnra rõ ràng.

https://thuviensach.vn

Tất nhiên, chủ tịch Nghiêm của chúng takhôngý thức được rằng, sở

dĩanhthấy Phương Châm tốt như vậy, hoàn toàn là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà thôi.

Nghĩ đến Phương Châm, vẻ mặtanhnhìn Đoàn Vịnh Thi liền có chútkhôngvui. Nếukhôngphảicôgáinày đột nhiên xuấthiện, sáng sớm là khoảng thời gian tốt biết bao nhiêu, chính là thích hợp để choanhvà Phương Châm dính lấy nhautrêngiường mà. Kết quả, lúc này lại phảiđitìm con trai cho người ta.

Thằng bé Vương Tử này,anhnuôi nó 5 năm, sao lại hận mẹ nó được, chắ

chắnanhcũng có tình cảm với thằng bé. Chung quy lại, có đôi khi,anhcó thể

thấy được bóng dáng của mìnhtrênngười Vương Tử, chakhôngthương mẹkhôngyêu, nhìn gia cảnhthìgiàu có, nhưngtrênthực tế, thế giới tinh thần rất thiếu thốn.

thậtkhôngbiết sau này thằng bésẽtrưởng thành như thế nào, có thể cứ vậy mà lớn lên sai lệchkhông?

Nghĩ đến đây,anhkhôngkhỏi dừng bước,nóivới Đoàn Vịnh Thi: "Về

saucôkiềm chế lạiđi, thay thằng bé tìmmộtngười cha tốt, cũng là cho nómộtcuộc sống của người bình thường."

"anhlàm sao vậy, sao đột nhiên lại cảm xúc như ậy? Có phải hôn nhân của chú và dìđãchoanhquá nhiều kích thíchkhông,anhnhìn Vương Tử cũng nhưđangnhìn thấy chính mình à."

"Đúng, cho nên tôi càngkhônghi vọng Vương Tửsẽtrở thànhmộtngười như tôi."

"Người nhưanhkhôngtốt sao?"

"Người như tôi có cái gì tốt?"

https://thuviensach.vn

Đoàn Vịnh Thi ngẫm lại, gật đầunói: "Quảthậtkhôngđược tốt lắm, khó trách tôi cảm thấy chướng mắtanh. Cũng do Phương Châm, bạn gáianhlà người đơn thuần ngốc nghếch mới có thể đến vớianh.anhđãcó tính toán gì chưa, kết hôn vớicôấy sao?"

mộttay Nghiêm Túc đẩy cửa phòng của Vương Tử ra,khôngsuy nghĩ

đáp: "Ừm, tôi dựđịnh nội trong năm nay sẽ kết hôn vớicôấy."

"Chú và dìsẽđồng ý sao?"

"Khi bọn họ có bạn trai bạngáicó hỏi ý kiến tôikhông? Tôi cưới vợ cũng chẳng cần bọn họ đồng ý."

Đoàn Vịnh Thi sáng tỏ le lưỡi, giành kéo cửa tủ quần áo ra: "anhxem, quần áo của nó đều ở đây, hẳn làkhôngđixa đâu. Nhưng trong túi xách của tôi lại thiếu khoảng 1000 tệ, chắc là ngày hôm qua nó đã lặng lẽ lấyđi. Tâm tư thằng bé này quá sâu, cũngkhôngbiết là giống ai, loại chuyện này khi tôi cònnhỏsao có thể làm ra được."

Nghiêm Túc nghĩ thầm thằng bé nàythậtsựkhônggiốngcô, có lẽ là giống ba nóđi. Đáng tiếc, đến cùng chẳng người nào biết ba ruột của thằng bé này là ai. Nghiêm Túc vừa nghĩ đến vấn đề này, vừa tiện tay lật lật trong tủ

quần áo, pháthiệnquảthậtkhôngthiếu cái gì, lại xoay ngườiđivào phòng kháchnhỏtìm bảo mẫu Jean hỏi chuyện.

Bởi vì tiểu chủ nhân biến mất, Jean lúc nàyđãsợ đến thay đổi sắc mặt.

Vừa thấy Nghiêm Túcđãnhanh chóng giải thích: "Tôithậtsựkhôngbiết nó ra ngoài khi nào,mộtchút động tĩnh cũngkhôngnghe thấy."

Trong lòng Nghiêm Túcđãcó chút chủ ý, xem ra ýđịnh của Vương Tử là ra ngoài giải sầu. Tiểu tử này tính mang một chiếc túi nhỏ phiêu bạt chân trời, để an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương của nó. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt,anhthấy thằng bé chắc sẽkhôngđixa, chắc chắn còn ở loanh quanh trong khu vực khách sạn. Nghiêm Túckhônghề lo chuyện Vương Tử

https://thuviensach.vn

cầm theo tiền rồi từ nay về saukhôngxuất hiện nữa,anhchỉ lo là một đứa trẻ

còn nhỏ như vậyđitrênđường sẽ bị kẻ ác tiện tay bắt cóc.

Hơn nữa, thằng bé cũng chẳng phải đối thủ của những tên lái buôn.

Vì thế,anhkhônghề gặng hỏi Jean làm gì cho tốn thời gian, mà trực tiếp gọi điện cho nhân viên khách sạn hỗ trợ, muốn bọn họ tìm những đoạn băng ghi hình có liên quan đến khoảng thời gian từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, dùng cái này để tìm ra con đường mà Vương Tử trốnđi.

Đoàn Vịnh Thimộtđườngđitheo sau Nghiêm Túc, từ đầu tới cuốikhôngnóilời nào. Mãi cho đến khi hai ngườiđivào phòng an ninh bắt đầu xem băng ghi hìnhthìcômớikhôngnhịn đượcnóimộtcâu: "Có thể tìm được sao? Nếu nóđira ngoài..."

"Ít nhất đầu tiên phải xác định được nó có còn ở trong khách sạn haykhông, chỉ cần còn ở đây thì sẽkhôngcó vấn đề gì cả. Ngộ nhỡ

nóthậtsựđã ra khỏi khách sạn rồi, thì tôi nghĩ rằng vẫn nên báo cảnh sát thì sẽ tốt hơn."

Kết quả, buổi sáng hôm đó, toàn bộ bảo an của Lệ Tinh đều ở trong tình trạng báo động, chính là để tìm kiếm bóng dáng củamộtbé trai năm tuổi.

Tại thời điểm nhóm Nghiêm Túc bận rộn kiểm tra băng ghi hình, Phương Châmđangngồi trong phòng buồn chán muốn chết lật tạp chí.

côcũng rất muốn ra ngoài hỗ trợ tìm thằng bé, nhưng lại sợ ngộ nhỡ

mìnhđirồi, Vương Tử quay về tìmcô,thìlại bỏ lỡ. Trong taycôvẫn luôn cầm điện thoại, chỉ sợ để lỡ mất Nghiêm Túc gọi tới. Có vài lầncômuốn gọi điện thoại qua hỏimộtchút, nhưng cân nhắc đến tâm tình của Đoàn Vịnh Thi,côvẫn ráng nhịn xuống.

Kỳthật, mãi cho tới bây giờ,côvẫnkhôngquá chắc chắn thái độ của Đoàn Vịnh Thi đối với Nghiêm Túc là gì.côấy thoạt nhìn làmộtbộ dạng tùy tiện vô tâm vô phế, những biết người biết mặtkhôngbiết lòng. Nếu lần này Đoàn https://thuviensach.vn

Vịnh Thi trở vềkhôngchỉ đơn giản là muốn về đoàn tụ với thằng bé,thìcônên làm gì đây?côvà Nghiêm Túcthậtsựsẽcó tương lai sao?

Phương Châm khép tạp chí trong tay lại, tâm tình hơi khó chịu. Đúng lúc này có người nhấn chuông cửa vang lên, Phương Châm giật nảy mình một cái nhảy dựng lên, nghĩ thầm có phải là Vương Tử đếnkhông, ba bước thành hai bước chạy đến mở cửa, trong nháy mắt khi cửa mở rathìcả

ngườicôcứng đờ tại chỗ.

Người tớikhôngphải là Vương Tử. Phương Châm cười thầm mình ngốc, vóc dáng của Vương Tử nào với tới chuông cửa được.

Đứng trước mặtcôlàmộtngười phụ nữ, ngũ quan xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt, tất cả đều cực kì xuất sắc, mấu chốt là Phương Châm biết người này, đó là người mẹ thích tìm bạn trai nhỏ của Nghiêm Túc. Hai ngườiđãtừng gặp nhau.

Mẹ Nghiêm giống như là đặc biệt đến tìm Phương Châm, sau khi nhìn thấycôthìchủ động mỉm cười, hai mí mắt chớp chớp, đánh giá Phương Châm từtrênxuống dưới vài lần, sau đókhôngchào hỏiđãbước vào. Bộ dạng như vậykhônghề giống khách chút nào cả, ngược lại, lại giống chủ nhân của căn phòng này hơn.

Thậm chí, Phương Châm còn cảm thấy mình có thể nghe được mẹ

Nghiêm độc thoại trong lòng: hừ, căn phòng này do con tôi trả tiền, thì đây chính là phòng của tôi.

Phương Châm cũng chẳng so đo với bà ấy, khách sáo chào hỏi: "Chào dì ạ, dì có muốn uống tràkhôngạ?"

Mẹ Nghiêm dừngmộtchút, tựa nhưđangcân nhắc,mộtlát sau bà đáp:

"Được,mộtly nước là được rồi. Hôm nay tôi cókhôngít lời muốnnóivớicô, thật đúng là nên uống hai ngụm cho thanh giọng."

https://thuviensach.vn

Lúc Phương Châm ở đằng kia rót nước, trong lòngcônghĩ, đây là tính tìm mình mở lớp giảng bài sao? Dù sao cái gì đến cũng sẽ đến, cuộc nói chuyện ngày hôm nay làkhôngthể tránh khỏi, có lẽ sau này sẽ có thêm ba bốn cuộc nói chuyện, Phương Châmâmthầm lấy lại bình tĩnh, bưng ly nướcđiđến bên sofa, đặt xuống bàn trà trước mặt mẹ Nghiêm.

Sau đó,côkhôngngồi xuống, chỉ đứng đó,mộtbộ chuẩn bị lắng nghe trưởng bối giáo huấn.

Tính tình Phương Châm tuy rằng có hơi lạnh nhạt, nhưng cơ bản là người thì vẫn hiểu được. Huống chi người phụ nữkhôngphải ai khác, là mẹ

của Nghiêm Túc.côtựnóivới mình, đã làm cho Nghiêm Túc thiếu mất một quả thận,côcũng phải khách sáo với mẹ của người ta một chút.

Dường như mẹ Nghiêm rất vừa lòng thái độ của Phương Châm, khóe miệngkhôngtự chủ giương lên một chút. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, bà lại lập tức trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng.

"Phương tiểu thư," Ngay từ đầu ngữ khí của mẹ Nghiêm đã rấtkhôngtự

nhiên, "Trước kiacôtừng ngồi tù, tôi đây có biết."

Phương Châmkhôngnóilời nào, im lặng nghe "giáo huấn".

"Vì saocôngồi tù tôi cũng biết. Chuyệncôlàm năm đó,khôngkể tới việc người ta oán trách, thì cũng thập phầnkhôngổn. Bởi vìcô, con trai tôi thiếu mất một quả thận. Lúc ấy bác sĩ cónói, nếu đưa tới trễ hơnmộtchút nữa thôi, có khi ngay cả mạng sống cũngkhôngcòn. Bởi vì chuyện này tôithậtsự

rất ghétcô,côhẳn làrõràng."

Phương Châm vẫn làkhôngnóilời nào. Mẹ Nghiêm có chútkhôngvui, ngẩng đầu nhìncô: "Tôinóichuyện vớicô, saocôkhôngđáp hả?"

"Cháu hơi đau đầu ạ."

https://thuviensach.vn

Nghiêm mẫu sửng sốt, bị nghẹnkhôngnói được lời nào. Vừa nãy khi bà nói chuyện thì hung hăng vênh váo, hai mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn Phương Châm. Lời này của Phương Châm như đâm vào bà, cứ như bóng gió bà nói chuyệnkhôngnhìn người,khôngbiết lễ nghĩa.

khôngvuitrênmặt Nghiêm nháy mắt tăng thêm: "Nhìnkhôngracôcòn có cái năng lực này."

"khôngcó, dì quá khen rồi ạ."

"Tôi đây cũng chẳng phải khencôđâu."

"Cháu biết ạ."

Mẹ Nghiêm im lặng nhìn Phương Châm vài giây, đột nhiên cảm thấycôgái nàykhôngdễ đối phó giống như suy nghĩ trước đó.cônhìn qua rất mềm mỏng, nhưng lại giống như một nhúm bông, dù bà xuất ra bất kì quyền gì, cũng đều vô dụng.

Cãi nhau ới người khác sợ nhất là đối phươngkhôngphản ứng, Phương Châm quá bình tĩnh ngược lại làm cho mẹ Nghiêm có chútkhôngphát huy ra được. Bà nghĩ nghĩ khoát taymộtcáinói: "Được rồi, tôi cũngkhôngvòng vo vớicônữa. Tôi biếtcôvà con trai tôi rất tốt, tôi tới đây hôm nay là muốn hỏicô,côcó tính toán gì."

"Có phải dì muốn hỏi cháu có kết hôn với Nghiêm Túckhôngạ?"

"Đúng, ý của tôi chính là vậy. Dĩ nhiên tôi cũng biết,côgái giống nhưcôvới A Túc một khi đã rất tốt, thì kết hôn là điều tất nhiên.trênđời này, muốn chọn một người đàn ông tốt hơn A Túc cũng chẳng dễ dàng. Đối vớicômà nói, nó quả thật là một đối tượng xuất sắc để kết hôn. Chỉ là Phương tiểu thư,côthậtsựmuốn gả cho nó sao?"

https://thuviensach.vn

Lần này rốt cuộc đến lượt Phương Châm cườinhẹ: "Nghe ý của dì, hình như dì cũng chẳng nguyện ý cháu gả choanhấy."

"Đây là chắc chắn. Làmmộtngười mẹ, tự nhiên đối với nửa kia của con trai mình cũng có chútyêucầu. Điểm ấy tôi tưởngcôcũng có thể hiểu được.

Bỏ tất cả các điều kiện củacôsangmộtbênkhôngnói tới, thì việccôđã từng ngồi tù làm tôikhôngthể yên tâm để A Túc cướicôđược.khôngnóiđến gia cảnh nhà chúng tôi, chỉ cần là một giađình bình thường cưới vợ, cũngsẽkhôngchọn người có tiền án. Huống chi, lúc ấycôphạm tội lại là muốn giết con tôi, saocôcó thể làm cho một người mẹ như tôi yên tâm được?"

Đây là uy hiếp Phương Châm,côkhôngnóigì đáp lại. Nhưng đáy lòngcôlại có chút nhìnkhôngquen mẹ Nghiêm.mộtngười phụ nữ cả ngày kết giao với các loại bạn trai trẻ tuổi, với con trai mình thì tình cảm nhạt nhẽo.

Đến nơi này lại đột nhiên nhảy ra giả bộ bộ dạng của một người mẹ hiền từ, đáy lòng Phương Châm hơi có chútkhôngbiết làm sao.

cônghĩ nghĩ cười khổnói: "Điểm này con trai của dì rấtrõràng.

Nhưnganhấy vẫn chọn ở bên cháu, cho nên..."

"Thái độ của nó,côkhôngcần phải để ý, tôi chỉ hỏi ýcô."

"Trước mắt thì cháu chưa nghĩ tới.nóithậtthì, có thểđitiếp với con trai dì haykhông, cháu cũng chẳng có lòng tin. Tóm lại, cháu cũng có chút lo lắng hành vi của trưởng bốisẽảnh hưởng đến nhân sinh quan củaanhấy."

Mẹ Nghiêm vừa nghe lời này sắc mặt "chợt" đại biến, cả người lập tức đứng dậy khỏi sô pha, bộ dạng muốn bùng nổ lập tức.

Lá gancôgái nàykhôngnhỏ, thế mà dám quay sang châm chọc bà!

Tác giả có lời muốnnói: sự độ lượng của mẹ Nghiêm ít hơn so với lão Nghiêm. Nhớ lão Nghiêm năm đó, dao chui vào trong cơ thể, sau này thế

https://thuviensach.vn

mà còn có thểyêuTiểu Châm Châm nhưyêuphải cái gì, có thể coi như là một đóa hoa hiếm thấy. Đây vẫn như cũ là bản thảo tồn, Đại Tôđangănkhôngngừng nghỉ trong bữa tiệc...

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 61: Giải vây

Biên tập: Lão F (Hoa giấy)

Từnhỏ, gia cảnh của mẹ Nghiêmđãcực tốt, nêntrênkhía cạnh làm một người biết kiềm chế có hơi thiếu sót.

Hôm nay, bà tới tìm Phương Châm là đã hạ mình lắm rồi,khônghề nghĩ

đến chuyện gặp phải một ngườikhôngbiết thức thời nhưcô,khôngnghe bà còn chưa tính, thế mà còn dám dùng ẩn ý trong lờinóiđâm chọt bà. Đây quả

thực chẳng khác nào tát cho bà một cái.

Lửa giận bùng lên trong lòng mẹ Nghiêm, ánh mắt sắc bén nháy mắt quét đến khuôn mặt Phương Châm. Nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, hai tay bà vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Mắt thấymộtbàn tay muốn đáp xuốngtrênmặt Phương Châm, cửa phòng lại bị người khác đẩy ra từ bên ngoài. Ngay sau đó,mộtthân hình nhonhỏnhảy lênđivào,khôngnóihai lời chạy thẳng tới chỗ mẹ Nghiêm, cả

người trực tiếp đâm vào trong ngực đối phương, hai tay ôm chặt lấy bắp đùi của bà.

"Bà nội!"

Nhìn thấymộtmàn vừa xảy ra này,trênmặt Phương Châm cũng khiếp sợ

như mẹ Nghiêm. Vương Tử đột nhiên xuấthiệnphá vỡ bầukhôngkhí căng thẳng trong phòng, mũi tên sắp bắn ra vừa rồi thoáng cái được thu lại, chỉ

còn lạiâmthanh mẹ Nghiêm liên tục “chao ôi”.

https://thuviensach.vn

"Tiểu tổ tông của bà, con làm cái gì vậy, con muốn đụng chết bà sao hả."

Vừa thấy cháu trai, khuôn mặt cực kì hung ác của mẹ Nghiêm lập tức tràn đầy ý cười. Tuy rằng miệngthìoán giậnkhôngngừng, nhưng động tác trong tay lạikhônggiảm chút nào, lập tức ngồi xổm xuống sờ đầu Vương Tử.

Sau đó bà hỏi: "Con vào đây bằng cách nào?"

"Cửakhôngđóng ạ."

Mẹ Nghiêm liếc mắt nhìn Phương Châm, Phương Châm đáp bà bằngmộtnụ cười xin lỗi. Vừa rồi chỉ lo tiếp đón "cao cao tại thượng" nữ

hoàng đại nhân, chắc làcôđãquên mất việc phải đóng cửa lại.

Cũng may, lúc này, một lòng một dạ của mẹ Nghiêm chỉ hướng vàotrênngười Vương Tử, cũngkhôngrảnhđiso đo với Phương Châm. Bà và thằng bé này rất có cảm tình, tóm lại là do ngay từ đầu ai cũngkhôngnghĩ

đến chuyện Vương Tửkhôngphải con trai của Nghiêm Túc, từng người ở

nhà họ Nghiêm đều xem cậu như bảo bối. Mãi cho đến khi Vương Tử được hai ba tuổithìcómộtlần bất trắc bị thương phảiđixét nghiệm máu, bí mật mới bị phơi bày.

Tuy rằng lúc ấy mẹ Nghiêm rất tức giận, nhưng dù sao cũngđãcókhôngít tình cảm với thằng bé. Thêm vào đó, từ trước đến nay, quan hệ của nhà họ

Đoàn và nhà họ Nghiêm rất tốt, để giữ mặt mũi cho bạn bè, bà cũngkhôngthể trút giận lên đứa bé này. Thế là cứ cưng chiều nó trong suốt ba năm qua.

Vương Tử bình thường nhìn lạnh lùng, vừa đối đầu với mẹ Nghiêm lại rất biết cách giải quyết, cái miệngnhỏnhắn cứ gọi “bà nội” “bà nội” liên tụckhôngdứt, quả thực đã gọi cho trái tim mẹ Nghiêm đến mềm nhũn. Nhân lúc mẹ Nghiêm quay lưng lại với mình, Phương Châm lặng lẽ giơ ngón tay https://thuviensach.vn

cái với Vương Tử, Vương Tử lại chớp chớp mắt vớicô, chocômộtcái nụ

cười đắc ý.

Bầukhôngkhí trong phòng càng náo nhiệt hơn. Trong mắt mẹ

Nghiêmđãhoàn toànkhôngcó Phương Châm, vẻ mặtyêuthương nhìn Vương Tử, liên miên cằn nhằn hỏi cậukhôngít vấn đề. Phương Châm cẩn thận nghemộtchút,trêncơ bản tất cả đều là hỏi chuyện Vương Tửđidu lịch các nơi trong khoảng thời gian này, xem ra mẹ Nghiêm cũngkhôngbiết “sự việc vĩ đại” bỏ nhà rađicủa thằng bé Vương Tử này sáng nay.

Vương Tử cũng hiếm thấy có chút tính trẻ con, khi nói chuyện đều mang theo mấy phần bi bô. Sau một lát nói chuyện với mẹ Nghiêm, đột nhiên cậu chuyển đề tài, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Bà nội, sao bà lại ở chỗ đây, bà tới tìm chị Phươngđichơi sao?"

Mẹ Nghiêm hơi có vẻ xấu hổ,khôngdễ để nói thẳng ra với đứa nhỏ, chỉ

có thể à ừm hai tiếng gật đầunói: "Ừm, bà nội tìm chị ấynóichút chuyện."

"Vậy bà và chị đã nói xong chưa ạ?"

"nóixong,nóixong rồi."

"thậttốt quá, vậythìđến lượt con." Vương Tửnóixong thì thoát ra khỏi lòng mẹ Nghiêm, trực tiếp nhào vào lòng Phương Châm, "Phương Châm, em tìm chị có việc."

Phương Châm nhìn nhìn Vương Tử lại nhìn nhìn mẹ Nghiêm,khôngbiết nên mở miệng thế nào. Đúng lúc này, Vương Tử lại quay đầu sang nhìn mẹ

Nghiêm: "Bà nội, bà còn chuyện gì nữa sao ạ?"

Đây làđangra lệnh đuổi khách. Mẹ Nghiêm cảm thấy hơi thể diện trước mặt Phương Châm, nghĩ nghĩ vẫn là nuốt cục tức này xuống trước. Chỉ là lúc sắpđi, Phương Châm đưa bà ra cửa, ánh mắt của bà ít nhiều có https://thuviensach.vn

chútkhôngvui, như một thanh đao khoét qua mặt Phương Châm hai lần, mang theo ý tứ cảnh cáorõràng.

Nhưng Phương Châm lại giống nhưkhôngnhìn thấy, khuôn mặt tươi cười như trước đưa tiễn, lúc đóng cửa hơi mạnh tay một chút, một tiếng "ầm"

vang lên. Mẹ Nghiêm đứng trong hành lang nhìn cửa phòng đóng chặt, cơn tức giận sôi sùng sục, hết lần này đến lần kháckhôngchỗ trút, chỉ có thể

nặng nề thở hổn hển mấy cái rồi quay lưng bỏđi.

Sau khi mẹ Nghiêmđirồi, Phương Châm xoay người trở về phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Tử. Vương Tử vốnđangrất đắc ý, cho rằng Phương Châm sẽ cám ơn mình đã đến giải vây, kết quả đối phươngkhôngnóimộtlời nào mà cứ nhìn chằm chằm cậu, như nhìn xuyên qua con người cậu, cậu liền vô thức lui về phía sau, còn lấy lòng mà cười cười với Phương Châm.

Mặt Phương Châm hướng về phía trước,côđưa taycốc đầu cậu hai cái, trầm giọngnói: "Gọi cho mẹ em chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Sao lại chưa gọi?"

"Sợ, sợ mẹ mắng em."

Nhìn bộ dạng đáng thương này của cậu Phương Châm cũng hết cách, cuối cùng lạnh lùngkhôngnổi nữa đành cười khổ hai lần, lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Túc. Thời điểm gọi điện thoại qua, Nghiêm Túc và Đoàn Vịnh Thiđangở đồn cảnh sát lập hồ sơ, nghe Phương ChâmnóiVương Tửđãtrở lại, hai người đều thở ramộthơi.anhdặn dò Phương Châm chiếu cố

Vương Tử thật tốt, sau khi cúp điện thoại thì vội vàng rút hồ sơ rồi nhanh chóng về khách sạn.

https://thuviensach.vn

Phương Châmnóichuyện điện thoại xongthìgọi Vương Tử đến ngồitrênsô pha, đồng thờikhôngquên hỏi chuyện xảy ra sáng nay: "Xảy ra chuyện gì,nóilại cẩn thận với chị xem nào."

"khôngcó gì, chuyệnnhỏthôi ạ."

"Bỏ nhà trốnđicònnóilà chuyệnnhỏhả? Em có biết mẹ em sốt ruột muốn chết luônkhông, lúc này ba emđãđến cục cảnh sát báo án rồi đấy. Có phải em ra khỏi khách sạnkhông?"

Theo sự hiểu biết của Phương Châm, hẳn là Nghiêm Túcsẽkiểm tra camera giám sát, nếu băng ghi hình cho thấy Vương Tử ẫn còn ở trong khách sạn, có thểsẽkhôngbáo cảnh sát sớm như vậy. Rõ ràng là bọn họ đã tra ra được việc Vương Tử rời khỏi khách sạn, lúc này mới vội vội vàng vàng đến cục cảnh sát báo án.

Nghĩ đến đâycôlại lườm nguýt Vương Tử,côlườm nguýt nó đến nỗi phải vội cúi đầu rồinhẹgiọng giải thích: "Em, emkhôngvui, cho nên muốn ra ngoàimộtchút thôi ạ."

"Emđãđinhững đâu?"

"Lúc đầu, em tính vòng vèo trong khách sạn một chút, kết quả lại bị lạc đường, nênkhôngcẩn thậnđira bên ngoài."

"thậtchứ?"

"thật,thậtchứ ạ." Hiếm thấy Vương Tử có chút bối rối, "Chị xem, em mang theo cái túi xáchnhỏ, quần áo cũngkhôngmang. Emkhôngdámđiquá xa,sẽcó người xấu."

"Vậy sau khi em ra khỏi khách sạnthìđiđâu, có gặp người xấukhông?"

https://thuviensach.vn

"Có gặp ạ. Có một ông già bề ngoài rất xấu xí cứ khăng khăng muốn mang emđiăn cái gì đó, làm em sợ lắm. Em đá hắn một cái rồi chạy, sau đókhôngcẩn thận ngã sấp xuống, có một chúđãcứu em. Chú ấy nâng em dậy, hù dọa ông già kia bỏ chạy, rồi còn đưa em về khách sạn nữa."

Phương Châm nghe mà tim đập thình thịch. Chuyện này thật đúng là nguy hiểm, nếu lúc ấykhôngcó người tốt giúp Vương Tử, cậu chưa hẳn đã có thể chạy thoát được. Ngộ nhỡ bị ông già bỉ ổi kia bắt được, thì hậu quả

khó mà lường được.

Nghĩ đến đây,côcầm lấy tay Vương Tử: "Té ở đâu, tay có đaukhông?"

"Cómộtchút thôi, còn đầu gối thì rất đau ạ."

Thế là Phương Châm nhấc ống quần cậu lên cẩn thận xem xét, thấy đầu gối bên phải bị trầy da, liền trở về phòng lấy hòm thuốc xử lý cho cậu. Khi bôi thuốc, Vương Tử đau đến mức la hét, Phương Châm cũngkhôngnương tay, sau khi nghiêm túc xử lý xong miệng vết thương mới giáo huấn cậumộtlần nữa: "Xem em sau này còn dám chạy lung tung nữakhông."

"khôngdám, cũngkhôngdám nữa ạ."

Vương Tử vừanóivừa lén nghiêng mắt nhìn trộm Phương Châm, thấycôkhôngquá tức giận, lá gan dần dần lớn hơn, lại gần lấy lòngnói: "Chị

Phương, chị đừng nóng. Xem em mới nãy vừa giúp chị mà."

"Vừa nãy là emcố ý hả?"

"khôngphải. Vốn là nghĩ đến tìm chị, kết quả lại nghe tiếng của bà nội trong phòng, nên em liền vọt vào. Phương Châm chịnóixem, bà nội em tìm chị làm gì? Bà ấy làkhôngmuốn chị gả cho ba em đó."

"Em, cái thằng bé này sao chuyện gì cũng hiểu vậy?"

https://thuviensach.vn

Vẻ mặt Vương Tử kiêu ngạo: "Đó là đương nhiên, em đây thông minh như vậy mà. May mà emkhôngphải con trai của ba em, nếukhôngem chắc chắn sẽ đần như ông ta."

Phương Châm mỉm cười sờ đầu cậu.côbiết Vương Tử chỉ là sĩ diện mà thôi,trênthực tế sau khi biết sựu thật về thân thế của mình, đả kích đối với nó chắc chắn khá lớn. Nếukhôngnó cũngsẽkhôngluẩn quẩn trong lòng muốn bỏ nhà trốnđi. Có điều Phương Châmkhôngnóira, làm lòng nó khá hơn một chútđi.

Nhớ tới vừa rồi mẹ Nghiêm hung hăng vênh váo, trong lòng Phương Châm đến bây giờ vẫn còn có hơi sợ hãi. Thật ra mà nóicôrất biết ơn Vương Tử, nếukhôngtrong tình huống như thế kia,côkhôngcam đoan bản thân có nói ra cái gì làm tổn thương người kháckhôngnữa.

Cũngkhôngphảikhôngthể chỉ trích mẹ Nghiêm,trênngười bà có nhiều chỗ

đúng để công kích, Phương Châm cũngkhôngphải là ngườisẽkhôngnói, chỉ

sợnóiđến cuối cùng lại chọc giận mẹ Nghiêm, làmkhôngtốt thì bàn tay ấy thật sự sẽ đáptrênmặtcô.

Phương Châm có vẻ bất đắc dĩ nhìn Vương Tử: "Có lẽ bà nội em giống em, đềukhôngthích chị lắm."

"Ainói, emkhônggiống bà nội em đâu, em vẫn rất thích chị, từ khi nhìn thấy chị lần đầu tiên emđãđặc biệt thích chị rồi. Tuy rằng bề ngoài chị bình thường, ngực cũngkhôngquá lớn."

"Vương Tử!" Một lần nữa Phương Châm bị cậu đánh bại,rõràng đoạn đầu nói rất hay, đoạn sau sao lại thêm vào một câu như vậy chứ. Thằng bé nàythậtlà đã trưởng thành sớm quá mức rôì.

Vương Tử bĩu bĩu môi: "Cho nên em mớinóiba em là kẻ ngu ngốc,rõràng dù nhìn thế nào thì mẹ em cũng khá là xinh đẹp, thế mà lại chọn chịkhôngchọn mẹ em, quả thực là đồ ngu ngốc mà."

https://thuviensach.vn

"Chuyện của người lớn emkhônghiểu đâu. Nhưng Vương Tử em phải biết, dù xảy ra chuyện gì, ba em đều thương em cả."

Nghe xong lời này, Vương Tử trầm mặckhôngnói, cắn cắn môi tựa nhưđangtự hỏi. Saumộtlúc cậu mới ngẩng đầu lênnói: "Được rồi, có lẽ

chịnóiđúng. Ông ta cũng thậtkhôngdễ dàng gì, sau này bọn chị phải thật tốt."

Phương Châm suýt chút thì cười, chỉ có thể cố nénkhôngđể mình bật tiếng. Sau khi Vương Tửnóichuyện vớicôhồi lâu thì ồn ào nói đói bụng, thế

là Phương Châm liền gọi điện thoại đặt phục vụ đưa cơm.

Mọi chuyện dường như lập tức đã được giải quyết, Vương Tử trở lại, cũngkhônghề bài xíchcônữa. Ngoại trừ mẹ Nghiêm trước sau nhưmộthoàn toànkhôngthíchcôra, cuộc sống của Phương Châmthậtra thìkhôngcó phiền não gì quá lớn.

Tâm tình vừa buông lỏng,côcũng cảm thấy có chút đói bụng. Vì thếmộtlớnmộtnhỏcứ duỗi cổ ngồitrênsô pha như vậy chờ người mang thức ăn đến.

Khoảng hơn năm phút đồng hồ,đãcó người tới ấn chuông cửa. Lúc Phương Châm đứng dậy khỏi sô pha cảm thấy rất bất ngờ, tuy rằng khách sạn này rất tốt, nhưng thao tác nhanh chóng như vậy vẫn làm chocôcó chút giật mình.

côđể Vương Tử ngồi trong sô pha rồi tự mình ra mở cửa,mộtnam phục vụ đẩy xe thức ănđivào. Phương Châm vừa địnhnóivới đối phương vài câu, người nọ lại chủ động ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Châm.

Phương Châm sửng sốt, vô thức bật thốt lên: "Tại sao làanh?"

Chuyện tựa như có chútkhôngđúng.

https://thuviensach.vn

Tác giả có lời muốnnói: một điểm * nhỏ cuối cùng, àkhông, có lẽ

phảinóilà * lớnđi, mọi người mỏi mắt mong chờ nha.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 62

Biên tập: Hoa giấy

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 63: Đầu mối

Biên tập: Hoa giấy

Đoàn Vịnh Thi thấy vẻ mặt Nghiêm Túc như tên củaanh, cũng thức thờikhôngnóithêm gì nữa, hai người vẫn im lặng ngồi đó, chờ tin tức được đưa đến. Trong khoảng thời gian này, Viên Mộc có gọi đến mấy lần, báo cáo với Nghiêm Túc một số mục tiêu đã được phong tỏa. Tất cả những người này đều có thu mua hoặc là hạng mục xác nhập với Thâm Lam, hơn nữa, những người đại diện đềuđangở Hongkong.

Ngay lập tức, Nghiêm Túc lấy những tài liệu Viên Mộc gửi qua giao cho cảnh sát. Khianhcúp máy,định đứng dậyđitìm người phụ trách cao nhất trong vụ giải cứu lần này, thì người phụ trách - cảnh sát Sở đã chủ độngđivề

phíaanh, vẻ mặt phấn chấnnói: "Trương Thiệu Quânđãbị bắt, thằng bé vẫn bình yên vôsự."

Tác giả có lời muốnnói: Trịnh ca ca cũng xuấthiệnđể đánh dấu sự tồn tại, so với nguy hiểm Trịnh ca ca gặp phải năm đó, tình hình hiện tại của lão Nghiêm và Phương Châm thật ra cũng chỉ là mưa bụi thôi nha.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 64: Phán đoán

"Mẹ, conkhôngchắc chắn lắm, nhưng con cảm thấy rất giống."

"Con nhìn kỹ lại xem, nhìn thật kĩ lại một lần nữa xem."

"Con nhìn rất kĩ rồi, con thật sự cảm thấy rất giống ạ."

Lúc nói chuyện, vẻ mặt Vương Tử kiên định, nhưng lại nói hơi ngập ngừng: "Nếukhôngphải là hắn, có phải con sẽ hại Phương Châmkhông?"

Cậu nhìn Nghiêm Túc cầu cứu, Nghiêm Túc cho cậu một nụ cườicổ vũ:

"Con làm tốt lắm Vương Tử, có thể được cứu được Phương Châm là nhờ

công lao rất lớn của con đó."

"thậtlà có thể cứu được Phương Châm sao?"

"Đương nhiên, nhất định có thể." Lúcnóichuyện, Nghiêm Túc chạy sang bên kia tìm cảnh sát Sở người phụ trách cao nhất của vụ án, cũng đưa những tấm ảnh trong điện thoại cho đối phương xem.

Cảnh sát Sở nhìn ảnh chụp của người đàn ông trẻ tuổi kia, hơi nghi ngờnói: "anhchắc chắn chính người đàn ông này là người đã bắt cóc Phương Châm chứ?"

"khôngthể chắc chắn một trăm phần trăm, nhưnghắnrất đáng ngờ. Con tôi nhận rahắnchính là lúc người đàn ông kia bắt Phương Châmđi."

https://thuviensach.vn

"Khả năng nhận biết của trẻ con kém hơn một ít so với người trưởng thành, nó hẳn làkhôngthể nhận diện một cảnh chuẩn nhất. Hai người có tướng mạo, khí chất tương tự nhau, chúng nó thường thườngsẽnhận làmmộtngười. Huống chi lúc ấy Vương Tử cònđangrất sợ hãi,thậtsự có thể

chắc chắn nhớ rõ diện mạo của người kia sao?"

Những nghi vấn của cảnh sát Sở vừa dứt, Viên Mộc đã cầmmộtchồng tài liệu từ ngoài cửađivào. Cậu gật đầu với Nghiêm Túc một cái, rồi trực tiếp đưa tài liệu cho cảnh sát Sở. Sau khi cảnh sát Sở nhận lấy lạikhôngvội xem, nhìn Nghiêm Túcnói: "Đây là cái gì?"

"Đây là tài liệu về hạng mục hợp tác gần đây giữa tập đoàn Thâm Lam chúng tôi với Vĩnh Vượng, một xí nghiệp nhỏ ở Hongkong. Đương nhiên, tài liệu về hạng mục này chỉ làmộtphần, vì trong quá trình hợp tác tôi pháthiệntài chính của công ty đối phương có một lỗ hổng rất lớn, hệ thống quản lý bên trong cũng có khiếm khuyếtkhôngnhỏ, nên tôiđãquyết định hủy kế hoạch hợp tác với bọn họ."

"Cho nên ý của Nghiêm tiên sinh là, vụ bắt cóc lần này và công ty Vĩnh Vượng có liên quan với nhau? Kẻ bắt cóc lẽ nào là người sở hữu công ty này?"

"Đúng." Nghiêm Túc gật đầu,anhcòn giơ điện thoại lên, mở lại tấm ảnh kia cho cảnh sát Sở xem, "Người phụ trách công ty này chính là vị trong hình. Tên hắn là Hứa Minh Lượng."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 65: Thành thật với nhau

Đương nhiên là consẽsống rất nhiều năm, ít nhất cũng phải sống qua 100

tuổi."

"Năm nay con 30, nếu nói là sống đến 100 thì còn dư lại 70 năm. Thời gian bảy mươi năm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, con cũng giống mẹ, muốn sống một cuộc đời mà con thích, và được ở bên người con thích.khôngsống vì những ánh mắt hay suy đoán của người bên ngoài, mẹ

cảm thấy ý tưởng này của conkhôngtốt sao?"

Mẹ Nghiêm nháy mắt ớn lạnh, nhưng nóikhôngra lời. Thật ra thì ý của Nghiêm Túc cũng giống với lờinóicủa Phương Châm hôm nay. Một người sống tùy ý cả đời như bà, quảthậtkhôngcó tư cách gìyêucầu người khác sống theo ý của mình. Trước đây, bàkhôngnghe chakhôngnghe mẹ, cũngkhôngnghe chồng, thậm chí cònkhôngnghe lời của con trai, chỉ luôn nghe mình, nên bây giờ bà cũng chẳng có lập trường gì để ép con trai nghe theo ý kiến của bà.

Nhưng vừa nghĩ đến Phương Châm, trong lòng bà vẫn tức giận, phàn nàn như mộtcôthiếu nữ: "Nhưngcôgái con tìm được cũng quá kiêu ngạo rồi đấy, ngay cả mẹ mà cũng chẳng để vào mắt, châm chọc mẹ tới lui. Sau này,côta vào cửa nhà mình, mẹ con còn có chỗ chen chân sao?"

Nghiêm Túckhôngkhỏi cười: "Lời này của mẹ là nói quá rồi. Một người thoải mái như mẹ mà còn cần phải xem sắc mặt của con dâu để sống qua ngày sao? Phương Châm là cái gì, Phương Châm trước mặt mẹ thì nhiều https://thuviensach.vn

nhất cũng chỉ làmộtcây kim, mẹ nhìncôấy lâu một chút cũngkhôngcó hứng thú, thì cần gì phải để ý đến việccôấynóigì, làm gì?"

Nghiêm Túc nói đến đó thì ngừng,khôngdài dòng nữa mànóithẳng:

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, con còn có việc gấp."

khôngđợi mẹ Nghiêm đáp lạianhđã mạnh mẽ cúp điện thoại. Đúng lúc này, cảnh sát Sởđitới, vẻ mặt nghiêm túc nhìnanhnói: "Chúng tôi đã tìm đượcmộtít tài liệu về cái người tên Hứa Minh Lượng này, tình hình còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta."

Tác giả có lời muốnnói: vốn muốn cho mẹ Nghiêm tham gia vào, sau này suy nghĩ lại thôi, buông tha bàđi, dầu gì cũng là mẹ chồng tương lai của Phương Châm, đen quá cũngkhôngđược tốt.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 66: Bẫy

thể chiếucố lẫn nhau. Nếukhông, kết cục của bà chưa chắc đã tốt hơn của tôi đâu."

Thần sắc Vưu Tố Cầm dần dần trở nên ảm đạm. Quảthật, bà ta đãkhôngcòn đường nào đểđi, chỉ có tiếp tụcđitrêncon đường sai trái với Hứa Minh Lượng. Bây giờ, trong lòng bà tađangvô cùng rối bời, luôn có cảm giác trống trải. Chuyện đến bước đường này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bà ta, bây giờ, mỗi một hành động đều là đánh cược, hơn nữa, dù biết rõ khả năng giành được phần thắng sẽ rấtnhỏ, nhưng lạikhôngchịu từ

bỏ.

Đối mặt với sống với chết thì muốn sống chính là bản năng của con người.

Vì thế bà ta cắn răngnói: "Được, vậy theoanhnên làm gì bây giờ?"

Hứa Minh Lượng vừa lòng cười: "Bà lái xe tới sao?"

"Ừm."

"Được, vậy bây giờ chúng tađi. Ngoài ra, tôi muốn tìm giúp tôi ít đồ, càng nhanh càng tốt."

Hứa Minh Lượng và Vưu Tố Cầm vừanóivừa xuống lầu, nhanh chóng chui một chiếc xe hơi màu đỏ đậu ở gần đó, chỉ trong nháy mắt đã biến mất https://thuviensach.vn

khỏi đây.

Mà trong khách sạn Lệ Tinh cách đókhôngxa, Nghiêm Túcđangngồi trong một góc của phòng nghỉ, cầmmộtphần bản đồ toàn cảnh Hongkong nghiên cứu cặn kẽ. Viên Mộc đã đưa toàn bộ những tài liệu liên quan đến Hứa Minh Lượng và công ty Vĩnh Vượng của hắn đến tayanh. Nghiêm Túc ngồitrênsô phakhôngnhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đótrênbản đồ.

anhđangđịnh đứng dậy nói gì đó với cảnh sát Sở thì di độngnhẹnhàng reo lên,mộttin nhắn gửi tới. Nghiêm Túc cầm lên nhìn, là một dãy số lạ, trong tin nhắn chỉ cómộtcâu: "Phương Châmđangở trong tay tôi."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 67: Mạo hiểm

Biên tập: Hoa giấy

Nghiêm Túc làm bộkhôngđể ý bỏ di động vào túi rồi xoay người ra khỏi phòng nghỉ.

Khiđitới cửa thì đụng mặt cảnh sát Sở,anhta hỏianh: "điđâu vậy?"

"Ra ngoài hít thởkhôngkhí một chút."

Cảnh sát Sở đáp lạianhbằng một nụ cười đã hiểu.anhta đã từng xử lý rất nhiều vụ án có người bị hại là người nhà, Nghiêm Túc cũng được xem như

là người bình tĩnh nhất. Thông thường, khi gặp phải một vụ án có người thân nhất bị bắt cóc, thì tinh thần ai cũng sẽ suy sụp ngay lập tức. Mới đầu sẽ là cảm giác bất lực, càng về sau thì càng kinh sợ, nếu sau vài tiếng mà vụ

án vẫnkhôngtiến triển gì đáng kể, thì bọn họsẽchuyển sang trạng thái phẫn nộ,đỉnh điểm là chỉ trích cảnh sát vô dụngkhôngphá được vụ án.

Nhưng từ đầu đến cuối Nghiêm Túc đều rất bình tĩnh, nhìn qua cứ như

làkhôngcó chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng cảnh sát Sở biếtrõ, nội tâmanhchắc chắnđangchịu sự dày vò cực lớn trong giờ phút này.

Nênanhtakhôngngăn Nghiêm Túc ra ngoài hít thởkhôngkhí, mà ngược lại còn vỗ vỗ vaianhđã hiểu.

Nghiêm Túcđivào hoa viên bên ngoài, cầm điện thoại bấm dãy số kia.

Nhưng trong điện thoại chỉ vang lên hai tiếng rồi bị người ta cúp máy.anhhiểu rằng đối phươngkhôngmuốn nhận điện thoại củaanh, vì thế

đổi thành gửi tin nhắn: "nóiyêucầu củaanhrađi."

https://thuviensach.vn

Lời ít ý nhiều, trực tiếp thể hiệnyêucầuanh. Ở đầu kia điện thoại, sau khi Hứa Minh Lượng nhìn thấy tin nhắn, hắn có hơi phấn khích, trốn trong xe cầm điện thoại gõ chữthậtnhanh.

"Muốn gặp được Phương Châm còn sống thì ngay bây giờ, một mìnhanhhãy đếnđịa chỉ dưới đây."

Tin nhắn vừa gửi tới, lập tức lại có một tin nhắn khác gửi đến cho Nghiêm Túc, bêntrênlàmộtđịa chỉ.anhvừa thấy địa chỉ nàyđãcảm thấy quen quen, nhớ lại vừa nãy xem bản đồ và tài liệu về công ty Vĩnh Vượng, thoáng cáianhđã hiểu.

Đây vốn là nơi có hạng mục hợp tác của Thâm Lam và Vĩnh Vượng, chỗ

đó cómộtsố lượng lớn nhà cũ bỏ hoangđangchờ phá dỡ. Sau khi phá dỡ hết sẽ xây một trung tâm thương mại tổng hợp. Nhưng vì bản thân Vĩnh Vượng có vấn đề, nên Nghiêm Túc mới hủy bỏ hạng mục này.

Bây giờ, Hứa Minh Lượng muốnanhđến đó, nhấtđịnh là có mụcđích của hắn.

Nơi này từng là nơi Hứa Minh Lượng gửi gắm toàn bộ hy vọng, nhưng chỉ vìmộtcâunóicủaanh, chuyện làm ăn của hắn ta đã rơi vào hiểm cảnh rồiđivào ngõ cụt. Nayhắnbắt cóc Phương Châm trả thùanh, lựa chọnđịa điểm như vậy chắc chắn là bao hàm cả thâm ý của hắn. Nghiêm Túc nhìn ba chữ trong tin nhắn điện thoại: một mìnhanh,trênmặt lộ ra một ý cười phức tạp.

Hứa Minh Lượngkhôngbiết bây giờ bên cạnhanhcó bao nhiêu cảnh sát vây quanh sao? Hay là hắn cố ý hẹnanhở đó, còn dùng điện thoại di động liên lạc vớianhcòn dùng tay máy cùnghắnliên hệ, hắnthậtsựkhôngsợ cảnh sát tra ra đượcđịa chỉ củahắnsao?

Có lẽ những điều này hắn đều biết cả, nhưnghắnvẫn làm vậy, hoặc hắn là một người vô cùng thông minh, hoặc là một tên điên cuồng quá mức,định https://thuviensach.vn

ôm tâm lý mọi người cùng chết nênhắnquyết liều mạng tới cùng.

Nếu quảthậtlà vậy, Nghiêm Túc càng hi vọnghắnlà kiểu phía trước. Vì như vậy thìanhcòn có thể thương lượng với hắn cứu Phương Châm ra. Còn nếu là kiểu phía sau...

Nghiêm Túc đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cầm điện thoại quay về phòng nghỉ.anhđưa tin nhắn cho cảnh sát Sở xem, ông lập tức cảnh giác hơn. Nhân viên kỹ thuật của bên cảnh sát nhanh chóng định vị di động, đồng thời xe cảnh sát cũng được cửđi. Nghiêm Túc bên cạnh nhân viên kỹ

thuật, nhìn chằm chằm điểm đỏ đứng yêntrênmàn hình trầm tưmộtlát, rồi đưa ra kết luận: "Chắc là hắn ta đã ném di độngđirồi."

Nhân viên kỹ thuật bất giác quay lại nhìn Nghiêm Túc, vừa đúng lúc đối diện với ánh mặt kiênđịnh củaanh, trong lòngkhôngkhỏi run lên. Cảnh sát Sở cũngđangtiêu hóa những lời này của Nghiêm Túc. Theo kinh nghiệm xử

lý vụ án củaanhta, lời của Nghiêm Túc có khả năng rất lớn. Trong lúc chờ

cảnh sát được cửđigửi tin tức về,anhta hỏi Nghiêm Túc: "Bây giờ cậu có ý kiến gìkhông?"

"Tôi nghĩ Hứa Minh Lượng nên biết là tôi đã báo cảnh sát rồi.

Nhưnghắnta vẫn muốn tôi đến đó, nếu đã như vậykhôngbằng tôi cứ lái xe đến đó trước, còn các vị sẽ cử xeđitheo phía sau. Bây giờ, chúng ta khá bị

động, ngoài nghe theo sự sắp xếp của hắn thì cũng chẳng có biện pháp gì khác."

"Nhưng làm như vậy có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm, cảnh sát chúng tôi..."

"Cảnh sát Sở, tôi biết cảnh sát điều tra cácanhcũng có nguyên tắc."

Nghiêm Túc cắt lời đối phương, "Cứu người còn phải bảo đảm sự an toàn tính mạng và tài sản của những người khác. Có lẽ các vịsẽnghĩ như vậy, trong trường hợpkhôngthể cứu được Phương Châm, các vị sẽkhôngđồng ý việc tôi mạo hiểm bất chấp tất cả. Nhưng với tôi mànói, Phương Châm còn https://thuviensach.vn

quan trọng hơn cả bản thân tôi, dù nguy hiểm tôi vẫn muốn thửmộtlần.anhcũng là đàn ông, bỏ qua cương vị là một người cảnh sát, thì nếu có một ngày ngườiyêuquý của cảnh sát Sở gặp nguy hiểm, thìanhsẽlàm gì?"

Chức vụ của cảnh sát Sởkhôngnhỏ, tuổi tác cũngkhôngquá lớn, mới khoảng 30 mấy. Sau khi nghe được lời nói của Nghiêm Túc, sắc mặt củaanhta hơi thay đổi, lập tức nở một nụ cười. Sự ngầm hiểu giữa những người đàn ông chẳng cần dùng nhiều từ ngữ để biểu đạt, có đôi khi chỉ

cầnmộtánh mắt thôi đối phương đã hiểu rồi.

Cảnh sát Sở đã hiểu ý của Nghiêm Túc,anhta cũng đã rõ ràng về những suy nghĩ tương tự của Nghiêm Túc. Vì thếanhtakhôngngăn cản Nghiêm Túc, chỉ nhanh chóng triệu tập năm chiếc xe cảnh sát, một mạch theo xe của Nghiêm Túc đếnđịa điểm hẹn gặp của Hứa Minh Lượng.

Từ Lệ Tinh đến khu nhà cũ bỏ hoang kia khoảng chừng một tiếng lái xe, dọc đường Nghiêm Túc vẫn dùng chiếc điện thoại dự phòng cảnh sát đưa choanhđể liên lạc với họ. Đồng thời, cảnh sát Sở cũng nói choanhbiết những manh mối mới nhất mà cấp dưới củaanhta thu thập được.

Đúng như dự đoán của Nghiêm Túc, chiếc điện thoại Hứa Minh Lượng dùng để liên lạc vớianhchỉ dùng có một lần như vậy, rồi bị hắn vứt trong bụi cỏ ven đường. Khi cảnh sát đuổi tới chỗ đó,khônghề nhìn thấy bóng dáng của hắn ta, phí sức hồi lâu mới tìm ra chiếc điện thoại di động trong bụi cỏ. Manh mối này cũng theo đó mà bị gián đoạn.

Nhận được tin tức này Nghiêm Túc cũngkhôngsuy nghĩ gì, vẫn im lặng lái xe như trước. Trong đầuanhcó rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên,khôngchỉ

là những thứ nhỏ nhặt với Phương Châm, mà còn có vẻ mặt của Vương Tử

tạm biệtanhlúc vừa rồi.

https://thuviensach.vn

Vẻ mặt người bạn nhỏ nghiêm túc nhìnanh, nặng nề gật đầu nói: "Ông nhấtđịnh phải quay lại đấy, cũng phải cứu được Phương Châm nữa. Tôi tin ba của tôi chắc chắn là người giỏi nhất."

Khi nónóichữ "ba" còn cố ý nhấn mạnh, lộ ra vẻ cực kì trịnh trọng. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Túc thấy Vương Tử như vậy, y như là sau một đêm nó lại trưởng thành hơn, gánh nặngtrênvai cũng tựa như nặng thêm một ít.

Sau khi Vương Tử biết chuyệnanhkhôngphải ba ruột của nó, thì nó lại đối xử vớianhtốt hơn trước khá nhiều. Có lẽ tâm tưkhônggiống nhau, lúc trước là có chút chờ mong, tất cả những điềuanhlàm cho thằng bé đều là đương nhiên.mộtkhianhlàmkhôngtốt sẽ làm cho thằng bé thất vọng.

Nhưng bây giờ Vương Tửkhôngchờ monganhnữa, mỗi một chuyệnanhlàm cho nó đều là một niềm vui bất ngờ, nên thằng bé cũng học cách nói lời cảm ơn.

Nếu biết trước là như vậy, có phải bản thânanhnên nói chuyện này cho Vương Tử sớm hơnkhông?

trênđườngđiNghiêm Túc đã nghĩ đến việc này,anhdẫm mạnh chân ga, chỉ

tốn khoảng bốn mươi mấy phút đã tới nơi hẹn gặp Hứa Minh Lượng.

Đây làmộtcông trình xây dựng khá hoang vắng. Những người sống trong tòa nhà cũ đã dọn ra khỏi đó từ sớm, vốn là Vĩnh Vượng và Thâm Lam hợp tác đấu giá đất xây dựng, nhưng vì Thâm Lam rời khỏi, sự tranh giành khu đất giảm mạnh, vụ đấu giá lần đókhôngthành công, giá được đưa ra thua xa với giá đã đề ra trong bản kế hoạch, nên đến bây giờ vẫn đểkhông, chưa hề

động thổ phá dỡ nhà.

Ba phía của khu đất này đều có các đội công nhân xây dựng. Chắc ba mặt của khu đất nàycộng lại có thể xây được khoảng năm mươi sáu mươi khu chung cư và cao ốc, nên tòa nhà cũ ở trung tâm mảnh đất này rất có https://thuviensach.vn

triển vọng. Nếu sau này thật sự xây dựng nơi này lên, cả một khu hoang vắng suy bại này đều sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt.

Nhưng bây giờ nó vẫn chỉ làmộtnơi hoang tàn. Tòa nhà cũkhôngbị phá dỡ, nó cứ đứng sừng sững trong bóng đêm tối tăm. Đội xây dựng gần đó cũng đã kết thúc công việc từ sớm. Có mấy người công nhân ở trong nhà kho dựng tạm thời ngay tại công trường, có một chút ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của nhà kho hai tầng thô sơ mới làm cho khu đất này trở nên có sức sống hơn.

Khi cách khu chung cư còn khoảng mấy chục mét, Nghiêm Túc ra hiệu cho cảnh sát Sở bảo bọn họ mở rộng cự ly,khôngnên cáchanhquá gần. Mặt khác,anhnương vào ánh sáng đèn xe dừng xe lại trước tòa nhà cũ. Vừa mới dừng xe tắt chìa khóa, di động đã vang lên.

Lần này, Hứa Minh Lượng lựa chọn nói điện thoại trực tiếp vớianh:

"Xuống xe rồi đứng ở đầu xeđi, tôi muốn nhìn thấy cả ngườianh."

Nghiêm Túc từ chối cho ý kiến, nghe lời hắn xuống xe, hơn nữa còn bật đèn lên, bản thân thì đứng trước xe, hai tay giơ lên vẫy vẫy, để Hứa Minh Lượng hoàn toàn thấyrõcả ngườianh, cũng là để hắn biếtanhkhônghề mang theo vũ khí.

Điện thoại vẫn thông, Nghiêm Túc nhìn quanh một lượt rồi mở

miệngnói: "Tôi đến đây một mình,khôngmang theo bất kỳ một loại vũ khí nào. Bây giờ,anhnói cho tôi biết suy nghĩ củaanhđi."

"Suy nghĩ? Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chính là muốn choanhtận mắt thấy người phụ nữanhyêunhất chết như thế nào."

"anhsẽkhônglàm vậy đâu. Đối vớianhmà nói, Phương Châm rất có giá trị

lợi dụng, saoanhđểcôấy chết được. Nếucôấy chết thì làm saoanhsống được?

Dùng mạng củaanhđổi lấy một mạng của Phương Châm,anhcó thấy đángkhông?"

https://thuviensach.vn

"Ha ha." Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Hứa Minh Lượng, "khôngthểkhôngnóicon ngườianhrất thông minh. Được, tôi thích người thông minh nhưanh,nóichuyện vớianhkhôngphí sức."

"anhcũng nên học hỏi tôi đấy, làm một con người thẳng thắnđi.

Cóyêucầu gìanhcứ nói với tôi, tôiđangnghe đây."

[Truyện được edit tại Cungquanghang.com]

"Được, đã vậy tôi sẽkhôngkhách sáo. Tôi muốnanhbao đảm tôi được sống."

"Bảo đảm như thế nào?"

Hứa Minh Lượng ở bên kia trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng làđanglựa chọn từ ngữ. Nghiêm Túc lạinóithẳng: "khôngcần khách sao, cứ tùy tiện mà nóiđi, chỉ cần là việc tôi có thể làm được, đềusẽlàm choanh."

"anhsẽ làm chuyện phạm pháp vì tôi sao?"

"Vì Phương Châm, cái gì tôi cũng có thể làm."

"thậtđúng là cái loại si tình. Phương Châm quen được người nhưanhkhônghề lỗ chút nào, tốt hơn so với La Thế. Nghiêm Túc,anhhãy nghe cho kĩ đây, tôi muốnanhcho tôi một khoản tiền, đồng thời sắp xếp cho tôi rời khỏi Hongkong ra nước ngoài. Tôi phải tuyệt đối an toàn."

Tuyệt đối an toàn. Trong lòng Nghiêm Túckhôngkhỏi cười lạnh. Trời đất bao la nơi nào là nơi tuyệt đối an toàn. Hứa Minh Lượngkhôngphảikhôngbiết bây giờ có bao nhiêu cảnh sátđangvây quanh nơi này muốn trực tiếp bắthắn, chỉ là lo lắng cho tính mạng của Phương Châm nên mớikhôngthể ra tay mà thôi. Cứ coi nhưanhgiúp hắn trốn ra nước ngoài được, thì cảnh sát Hongkong cũng có thể đạt được hiệp nghị

dẫn độ với những nước đó.

https://thuviensach.vn

Đương nhiên trong tình huống này Nghiêm Túcsẽkhôngvạch trần,anhkhôngchút nghĩ ngợi mà đồng ý nói: "Được."

"thậtsao?"

"Nếuanhtìm tôi, nhấtđịnh làanhcho rằng tôi có thể làm được.

Nếuanhkhôngtin còn tìm tôi làm gì."

Đầu kia điện thoại lại là một hồi im lặng, saumộtlúc mới nghe Hứa Minh Lượng nói: "Được, tôi tinanh."

nóixong,hắncúp điện thoại,khônghề nói thêm nửa chữ nào với Nghiêm Túc. Nghiêm Túc cầm di động ngẩn người, chờanhbĩnh tĩnh lại mới thấy xuất hiện một luồng ánh sáng mạnh trước mặt, đối diện là một chiếc xeđanglao về phíaanhvới tốc độ cực nhanh, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất nghe rất chói tai, giống như một con quái thúkhônglồđanglao về phíaanh.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 68: Nguyên nhân cái chết

Biên tập: Hoa giấy

Nghiêm Túc đưa tay che mắt.

Trong thoáng chốcanhnhắm mắt, một chiếc ô tô lao vút qua cơ thểanh, nặng nề hướng về phía màn đêm tối tăm. Tiếng động cơ và tiếng ma sát của lốp xe dần dần yếuđi.

Khi Nghiêm Túc thả tay xuống,anhvừa mở mắt ra,mộtloạt tiếng ô tô nổ

máy theo thứ tự vang lên. Những chiếc xe cảnh sát vẫn luôn theo sát Nghiêm Túc chờ cách đó nháy mắt đã lên đường, đuổi theo chiếc ô tô vừa laođi. Gần như đã huy động toàn lực những chiếc xe quanh tòa nhà cũ, nên ở đây chỉ còn lại cảnh sát Cao và trợ lý còn ngồi trong xe bảo vệ Nghiêm Túc.

Điện thoại dự phòng đặttrênghế phó lái vang lên, Nghiêm Túc vừa định thò tay qua cửa kính lấy điện thoại thì chợt nghe điện thoại của mình cóâmbáo cuộc gọi đến. Vì thếanhnhận cuộc gọi, trong giọng nói của Hứa Minh Lượng mang theo vài phần ý cười: "Saoanhlạikhôngđuổi theo cùng bọn họ vậy?"

"anhtung hỏa mù là muốn dẫn cảnh sát bỏđihết. Bây giờ bọn họ đềuđicả

rồi,anhcó thể tiến hành bước tiếp theo được rồi đấy."

"thậtsựđềuđihết rồi chứ? Tôi thấy chưa chắc đâu."

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc cũng cười: "đihết hay chưa thật sự quan trọng như vậy sao?

Hứa Minh Lượng, thời gian củaanhkhôngcòn nhiều đâu, đừng lãng phí nữa.

Thay vì chơi trốn tìm với cảnh sát ở đây, thìanhnên thẳng thắn hơnđi,anhmuốn đợi đội Phi Hổ đến bắn một phát vào đầuanhsao?"

Hứa Minh Lượng ở đầu kia điện thoạikhôngkhỏi hơi co quắp. Tâm lý hắn thật ra rất bình thường, tất cả vừa rồi chỉ đều là giả vờ mà thôi. Giọng điệu của hắn nghe thì bình tĩnh, nhưng thực ra điện thoại trong tay đã ướt đẫm mồ hôi rồi, thậm chí còn suýt trượt khỏi tay hắn, xém chút là đã rơi xuống đất.

Vưu Tố Cầm ở một bên có hơi nhìnkhôngđược, nặng nề vỗ vỗ lưnghắn, giúp hắn ổnđịnh lại nhịp thở, đến lúc này, tinh thần hắn mới trở nên tỉnh táo hơn để ráng nói chuyện với Nghiêm Túc.

Bây giờ vừa nghe những lời như "đội Phi Hổ" "bắn một phát vào đầu", hai chânhắnmềm nhũn, lo sợ đến mức hai chân bất giác rung rung. Khi hắn mở miệng lần nữa, giọng có vẻ hơi nhát gan: "anhđừng lấy những chuyện đó ra dọa tôi, tôi đâykhôngsợ chết đâu nhé."

"khôngsợ chết vàkhôngmuốn chết là hai việc khác nhau đấy. Bây giờanhkhôngphải chết mà lại muốn bỏ mạng vô ích sao?anhtìm tôi giúp đỡ, tôi cũng đã đồng ý,khôngbằng chúng ta bình tĩnh nói chuyệnđi,anhkhôngchết, Phương Châm cũngkhôngchết, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”

Hứa Minh Lượng vừa nghe Nghiêm Túcnóivừa ra khỏi một tòa nhà cũ

bỏ hoang. Sau khi bọn họđiđến tầng một, hai người chia nhau lên hai chiếc xe khác nhau, Hứa Minh Lượng xuất phát trước, xe vừa chuyển động hắn liền hỏi: "nóicho tôi biết mấy chiếc xe cảnh sát kia ở đâu, tôi muốn tránh bọn họ. Phương Châmđangởtrênxe của tôi, chắcanhcũng chẳng muốncôta chết trong một vụ tai nạn xecộ đâu nhỉ."

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túc quay đầu nhìn vào bóng đêm, thấy ngay xe của cảnh sát Cao dừng ở phía Tây Nam, vì thếanhnói vị trí cho Hứa Minh Lượng. Đối phương còn rất khách sao, nói một tiếng cảm ơn vớianh, sau đó, hắn chọn một con đường cách xa xe của cảnh sát Cao nhất, đạp chân ga phóng ra ngoài.

Lúc này mặc dùđanglà ban đêm nhưnghắnlại quen cửa quen nẻo. Dù sao nơi này cũngđãtừng là nơi chứa giấc mộng khởi nghiệp của hắn,hắntoàn tâm toàn ý muốn hợp tác với Thâm Lam xây dựng mảnh đất này thành một vương quốc hàng hóa. Vì vậy,hắnđã từngđikhảo sát thực địa rất nhiều lần.

Bây giờ, giấc mộng tan vỡ, những trò lừa bịp trước đây cũng chẳng phải vô ích. Khi gầnđiđến điểm cuối cùng của đời người, những kinh nghiệm trước đây đã giúp ích rất nhiều cho hắn, giúp hắn xuyên qua những con đường quanh co trong khu nhà cũ một cách thoải mái, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã có thể lái xe ra ngoài.

Mà ở xa xa, đám người cảnh sát Cao thậm chí cònkhôngphát hiện ra tung tích của Hứa Minh Lượng. Nhưng rất nhanh sau đó, họ phát hiện Nghiêm Túcđangở cách đókhôngxa mở cửa lên xe, đèn trước của xe cảnh sát Cao đã tắt, chỉ mở một ngọn đèn pha nhỏ, tầm nhìn khoảng mấy mét, sau đó quay đầu lái xe ra ngoài.

Cảnh sát Cao vội vàng cho người lái xe đuổi theo, ba chiếc xe đều nhanh chóng rời khỏi khu nhà cũ trong bóng đêm tĩnh mịch. Nghiêm Túc và cảnh sát Cao đềukhôngphát giác ra một chuyện,khôngbao lâu sau khi bọn họ rời khỏi chỗ đó,mộtchiếc ô tô màu đỏ cũngđira từ khu nhà cũ, lặng lẽ theo phía sau bọn họ.

Nghiêm Túc theo sau xe Hứa Minh Lượng,trênđườngđihai ngườikhôngngừng đàm phán. Ngay từ đầu Hứa Minh Lượng đã đưa rayêucầu: "Tôi biếttrênxeanhcó điện thoại liên lạc giữaanhvới cảnh sát, ném nóđi."

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túckhôngnhiều lời, hạ kính xe xuống ném điện thoại ra ngoài.

Lúc kính xe hạ xuống,anhnhìn thấy khung cảnh phía bên phải của con đường, bên ngoài là một khu rừng hoang vu, chẳng có một ai. Sau khi ném điện thoại,anhđóng chặt cửa sổ xe lại, hỏi Hứa Minh Lượng: "Còn cóyêucầu gì nữakhông?"

"khôngđược tắt điện thoại, phải mở máy trong suốt hành trình. Tôi muốn nghe nhất cử nhất độngtrênxeanh. Nếuanhdám im lặng báo cho cảnh sát hành tung của tôi, tôi sẽ lập tức giết Phương Châm."

"Tôi muốn nghe giọng của Phương Châm."

Trong lòng Hứa Minh Lượng hơi hồi hộp, hắn ra vẻ bình tĩnh nói:

"côtađangngủ. Tôi đã chocôta uống một ít thuốc ngủ, trong thời gian ngắncôta chưa tỉnh lại đâu.anhyên tâm tôi sẽkhônggiếtcôta, giếtcôta rồi cũng chẳng ích gì với tôi. Giống nhưanhđã nói vậy, tôi muốn sống, tôi phải dựa vàocôta để thực hiện kế hoạch của mình mà. Tôi cũng muốn giếtcôta lắm, nhưng tôi dám chắc rằng so vớiđichết thì rơi vào tay cảnh sát còn thảm hại hơn.”

[Truyện được edit tại Cungquanghang.com]

Nghiêm Túc từ chối cho ý kiến,khôngnói tiếp nữa.anhchẳng có cách gì để cược với Hứa Minh Lượng cả. Hắn ta là một kẻ liều mạng, mạng củahắnkém xa của Phương Châm, dù chỉ một chút ít nguy hiểm thôi hắn cũng sẽkhôngthử.Bây giờ việcanhcần làm chính là trấn an Hứa Minh Lượng.

"anhmuốn tôi theoanhđến nơi nào?"

"Bây giờ chưa thểnóichoanhbiết, đầu tiênanhphải nghĩ cách cắt đuôi chiếc xe cảnh sát phía sau mới được. Đm, sao mấy tên này y như conđỉa vậy, cắn một cái làkhôngchịu dứt ra. Ông đây còn tưởng rằng chiếc xe vừa rồi đã kéo bọn họđihết rồi chứ, đúng là đã tính sai rồi."

https://thuviensach.vn

“Chuyện này tôikhônglàm chủ được.anhmuốn tôi giúpanhcắt đuôi xe cảnh sát, tôi có thể giúpanh, nhưng trước hếtanhphải nói cho tôi biếtanhmuốn làm gì. Chúng ta hòa hảo thì cái gì cũng tốt đúngkhông?"

"Con ngườianhrất thú vị đấy." Hứa Minh Lượng cười, "Tôi cảm thấy Phương Châm rất có mắt nhìn người,anhso với La Thế tốt hơn nhiều."

"Bây giờ nhắc tới La Thếkhôngquá thích hợp đâu."

"Quảthậtkhôngthích hợp." Giọng điệu Hứa Minh Lượng thay đổi, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, "Trước tiên, chúng ta phải nghĩ cách cắt đuôi chiếc xe cảnh sát phía sau đã, sau đó tìm một nơi im ắng,anhđổi chỗ cho Phương Châm, tôi thảcôta ra, cònanhlàm con tin của tôi.anhcảm thấy đề

nghị này có okkhông?"

"Rất tốt, con ngườianhcũngkhôngxấu lắm."

"anhcũng đã nói mọi người hòa hảo rồi mà. Tôi cần Phương Châm làm gì. Cầncôta cònkhôngbằnganhtới đây,anhcó bao nhiêu quyền lực, đáng giá biết bao nhiêu,cóanhtrong tay, những người dưới trướnganhlàm việc cũng chẳng dứt khoát được. Đến khianhvà tôi đã xuất ngoại, rồi chờ đến nơi an toàn tôi lại thảanhvề."

"Được."

Nghiêm Túc đáp ứng rất sảng khoái, ngược lại có hơi ngoài dự kiến của Hứa Minh Lượng: "anhkhôngsợ đến nước ngoài rồi thì tôi sẽ giếtanhà?"

"Nhiều bạn bè nhiều con đường.anhgiết tôi ở đó thì cảnh sát sẽ bỏ qua choanhsao?anhchưa quen cuộc sống ở đó thì trốn như thế nào, chỉ sợ sẽ

nhanh chóng bị bắtđithôi."

"Nhưng tôi cũng lo chuyện thảanhvề rồi sẽ làm sao, ngộ nhỡanhvừa về

nước đã nói ra tung tích của tôi thì đến lúc đó chẳng phải là tôi chỉ còn con https://thuviensach.vn

đường chết sao?”

"Ha ha." Nghiêm Túc cười suồng sã, "Làm người cần phải biết co duỗi chứ, sau khi đến nước ngoài rồi thìanhcó thể cầm tiềnđithẳng một mạch,điđến một nơi mà ngay cả tôi cũng chẳng biết. Hơn nữa, tôi là người làm ăn, chuyện lỗ vốn tôi sẽkhônglàm. Giúpanhbỏ trốn tôi cũng có trách nhiệm trong đó, nếu làm lớn thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý.anhnói xem, tôi sẽ vì một tên tiểu tốt nhưanhmàkhôngmàng đến danh dự

sao?"

Trời sinh Nghiêm Túc có tài diễn thuyết, lời nói ra khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thuyết phục. Những lão cáo già của các tập đoàn quốc tế

đều bịanhthuyết phục, thì một tên Hứa Minh Lượng có là gì. Chỉ nói một hai câu, đối phương đã hơi hơi rơi vào sương mù, phòng bị cũng từ từ

buông lỏng.

"anhnóicũng đúng, chắc làanhcũng chẳng muốn làm chuyện bất lợi cho mình, đúng là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi."

"Trong tình cảnh củaanhbây giờ nghĩ nhiều một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần nàyanhhành động rất thông minh, biết tìm tôi hợp tác. Trong cái thành phố này, người có thể cứuanhcũng chẳng nhiều đâu, xem ra chỉ có mình tôi thôi. Chỉ cầnanhđồng ýkhônglàm Phương Châm bị

thương, đưaanhxuất ngoạikhôngphải việc gì khó."

Tình huống trước mắt khá là đặc biệt, Nghiêm Túc cũng là mở đại một cái chi phiếu khống. Như khi nãy đáp ứng Hứa Minh Lượng cắt đuôi xe của cảnh sát Cao, bây giờanhbắt đầu hứa hẹn lung tung.trênthực tế, đưa Hứa Minh Lượng xuất ngoại quảthậtkhôngcó gì khó, nhưngmộtkhi đã đưahắnra ngoài, hắn có thu tay lại haykhôngthì khó mà nói trước được.

Tình huống màanhvừa nói chỉ là tình huống bình thường thôi, rất nhiều người đều lựa chọn im lặng để bảo vệ mình khi ở trong dưới tình huống https://thuviensach.vn

này. Nhưnganhkhônggiống vậy,anhkhônggiống người bình thường, con ngườianhân oánrõràng. Đời này ngoại trừ Phương Châm ra, những người khác thật đúng là chẳng đáng đểanhmềm lòng. Hứa Minh Lượng dám bắt cóc Phương Châm áp chếanh, vậyhắnđừng mơ tưởng một ngày được sống yên ổn.mộtkhihắnđã đến nước ngoài, còn chưa quen cuộc sống ở đó, Nghiêm Túc muốn làm hắn chết còn tiện hơn khi còn ở trong nước. Huống chi con người Hứa Minh Lượng vốn dĩ đã lỗ hổng đầy người, là loại người luônđisai bước nhầm, dùkhônglàm gì cả, chỉ cần thuê một người theo dõi hắn, thì cũng sẽ nhanh chóng bắt thóp được hắn phạm tội thôi.

Phạm tội cũng làmộtloại gây nghiện.mộtkhiđãlàm thìsẽrất khó thu tay lại. Nghiêm Túc nhìn điệu bộ hành động của Hứa Minh Lượng lần này, lại bất giác nghĩ đến chuyện La Thế năm đó.

anhbiết bản chất của Hứa Minh Lượng, làanhhọ La Thế,anhta nhấtđịnh cócổ phần trong công ty Cự Hoa của La Thế năm đó, hơn nữa còn đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý của công ty. Cự Hoa từ

một công ty phát triểnkhôngtệ rồi một ngày trở thành một công ty mắc nợ

chất đống tưởng chừng như chỉ còn là cái xác rỗng sắp đóng cửa, thì thật sự

chỉ do La Thế kinh doanhkhônggiỏi thôi sao?

Dựa vào trực giác, Nghiêm Túc cảm thấy chuyện năm đó chắc chắn có liên quan đến Hứa Minh Lượng.anhrất muốn nhân cơ hội này hỏi hắn ít chuyện, nhưng lại sợ kích thích hắn, rồi hắn lại làm Phương Châm bị

thương, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Kết quả Hứa Minh Lượng lại như bị ấm đầu, có lẽ nói chuyện hồi lâu với Nghiêm Túc làm hắn cảm thấy tương lai của mình đã có chút hy vọng, nên đã chủ động ba hoa, bắt chuyện với Nghiêm Túc: "Tôi đã nói từ sớm rồi, Phương Châm tìm đượcanhcoi như là đã tìm đúng người rồi đấy. Số mạng củacôta có vẻ rất tốt, năm đó khắc chết La Thế rồi còn tự mìnhđingồi tù, chớp mắtđira lại được vui vẻ sung sướng, còn câu được một con rùa vàng nhưanh.thậtlàkhôngdễ dàng gì.anhtốt hơn La Thế nhiều, cái tên La Thế kia cả đờikhôngcó bản lĩnh, mở cái công ty https://thuviensach.vn

cũng chẳng ra hồn, mới được có ít tiền như vậy, còn chưa đủ cho tôi nhét kẻ răng.”

Nghiêm Túc ngay lập tức nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, nhưnganhvẫn thản nhiên nói: "Xem raanhrấtkhôngưaanhta."

"Đương nhiên là tôikhôngưa hắn, làm ăn thất bại lại tới làm phiền tôi, còn muốn báo cảnh sát bắt tôi. Cuối cùng thì sao, cònkhôngphải là nhường cho tôi à."

Tác giả có lời muốnnói: Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi ra ngoài chơi, quên đăng bản thảo còn lại, cho nên hơi muộn. Nguyên nhân cái chết của La Thế rốt cuộc cũng được vạch trần rồi nha.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 69: Diệt khẩu

Biên tập: Ponyo

Vừa dứt lời, Hứa Minh Lượng biết ngay mình lỡ miệng.

Nghiêm Túc ở đầu kia điện thoại im lặng càng làm hắn ta cảm thấy hoảng sợ: "anh,anhsẽkhôngbáo cảnh sát đến bắt tôi đấy chứ?"

"Bây giờ cảnh sátđangtìmanhkhắp nơi, nào là hối lộ quan chức, nào là bắt cóc. Tộitrênngườianhkhôngnhẹ, cái này gọi là nợ nhiềukhônglo, nhiều hơnmộtkhoản thìanhcũng chẳng cần phải lo lắng làm gì."

Lời này rất có lý, sự bất an lo sợ trong lòngHứaMinh Lượng được buông xuống. Cả ngày hôm nay hắn đều ở trong trạng thái khẩn trương cực độ, đến lúc này nói vài câu với Nghiêm Túc mới làm hắn cảm thấy thả lỏng hơn. Thật ra hắn rất thích nói chuyện với Nghiêm Túc, bởi vìanhnóichuyện rất xuôi tai, lời nói như chảy vào tim hắn.anhcứ như hiểu hết mọiyêucầu của hắn, trong lúc hắn yếu ớtkhôngai giúp đỡ thìanhđã xuất hiện và cho hắn một liều thuốc an thần.

Thậm chí Hứa Minh Lượng còn nghĩ, nếu có thể có một người bạn như

Nghiêm Túc thì quá tốt rồi. Sao hắnkhôngquen biếtanhtừ sớm cơ chứ?

Dĩ nhiên trí não hắn bây giờđangrất hỗn loạn,khôngý thức được việc nếukhôngphảihắnbắt cóc Phương Châm, thìhắnvà người như Nghiêm Túc sẽkhôngbao giờ gặp nhau. Mặc kệhắncó tiền haykhôngcó tiền, Nghiêm Túc cũngsẽkhôngkết bạn với một người làm việckhôngminh bạch rõ ràng.

https://thuviensach.vn

Nhưng bây giờ ý thức của Hứa Minh Lượngkhôngnghĩ được đến đây, chỉ

cảm thấy người hiểu mình nhất trần đời đã xuấthiện, lại còn sinh ra cảm giácanhem cùng chung chí hướng với Nghiêm Túc.hắnngẫm lại mìnhđãlà một kẻ tử tội, cũng chẳng quan tâm sống thêm được mấy năm nữa. Nhân lúc ban đêm tĩnh lặng, gió thổi ào àotrênđường cao tốc, hắn thổ lộ tấm chân tình càng lúc càng hăng, dứt khoát nói rõ với Nghiêm Túc: "Tôi nói vớianhsự thật này, La Thếkhônghề tự sát, là do tôi đã giết hắn."

Nghiêm Túc trầm mặcmộtlát, có chút chân thành khenmộtcâu: "Coi nhưanhvẫn là một người đàn ông, dám làm dám chịu."

"Đúng vậy, con người tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái dám làm dám chịu." Hứa Minh Lượng hoàn toàn quên hết những chuyện hèn hạ của bản thân, mượn cơ hội mà khoác lác một phen, "Thằng khốn La Thế này rất đáng chết, chúng tôi làanhem họ hàng, thế mà chỉ vì chút tiền mà hắn muốn tôi ngồi tù.anhnói xem sao tôi có thể tha cho hắn được, chuyện năm đó hắnkhôngchết thì là tôi chết. Nếu tôi phải chết thìkhôngbằng để hắn chết.”

"Theo tìm hiểu của tôi, năm đóanhcũng làm việc ở Cự Hoa. Cự Hoa thiếu mất một khoản tiền hẳn là rơi vào trong tayanhrồi nhỉ."

"Đúng vậy, tôi xuất thân là học ngành kinh doanh, chuyện như vậy tôi làm rất dễ dàng.hắnthì có gì đặc biệt hơn người khác đâu cơ chứ,khôngphải là lấy lòng Vưu Tố Cầm rồi vay một khoản tiền của bà ta sao.khôngcó số

tiền ấy thì hắn có thể phát triển được sao? Thằng khốn này rấtkhôngcó lương tâm, Vưu Tố Cầm là tôi giới thiệu chohắn, kết quả là sau khi hắn bám được bà ta rồi thì một chút lợi ích cũng chẳng chia cho tôi, bắt tôi làm công trong công ty của hắn.hắnvới Vưu Tố Cầm cũngkhôngđược tốt lắm, cầm tiền của bà ta xong lại giở trò xảo trá, đến cùng thì chê bà già kia để

đến với Phương Châm trẻ tuổi, muốn vứt bỏ bà ta. La Thế rất đáng chết, ngườihắnđắc tộikhôngphảimộthai người, tôi và Vưu Tố Cầm muốn giết hắn cũng hẳng phải chuyện ngày một ngày hai."

https://thuviensach.vn

"Tâmđịa người đàn bà Vưu Tố Cầm này cũng rất là ác đấy."

"Bà ta? Bà takhôngphải là người phụ nữ bình thường đâu. Chắcanhcũng biết bối cảnh của bà ta nhỉ, lấy một người đàn ông hơn mình tới mười mấy tuổi, dốc sức trèo lên cành cao. Aiiii, ai cũngnóirằng phụ nữ trong giới giải trí đều là hầu ngủ mà vươn lên, phần tử trí thức như bà ta thế mà cũng cùng một dạng đấy, có khi còn hơn thế nữa. Bà ta ngủ với bao nhiêu người đàn ông chắc bà ta cũng đếmkhônghết được. Nhưng con người bà ta cũng thú vị

lắm,mộtmặt thì ngủ với mấy ông già lớn tuổi hơn bà ta, lừa tiền của bọn họ

thậm chí là lừa lấy nhà cửa. Mặt khác lại ngủ với mấy chàng trai nhỏ hơn bà ta mười mấy tuổi, cứ như tìnhyêuđích thực ấy, rồi bỏ tiền ra bao nuôi.Tôi thấy năm đó bà ta đối với La Thế đã có chút động lòng, nếukhôngphải do La Thế muốn cưới Phương Châm thì sao bà ta lại giận như vậy. Tôi giết La Thế là vìkhôngmuốn để cảnh sát điều tra tài chính của công ty, bà ta giết La Thế hoàn toàn là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân.

Theo cái kiểu đàn ông mà bà takhôngcó được thì ai cũng đừng mong có được ấy. Ác, rất ác."

Hứa Minh Lượng thao thao bất tuyệt kể những chuyện xấu trong quá khứ, càngnóicàng hăng say. Trong lúc đó, Nghiêm Túc vẫnđitheo phía sauhắn, lặng lẽ mở một chiếc điện thoại khác, bấm số điện thoại của cảnh sát Sở.

Chiếc điện thoại dự phòng cảnh sát chuẩn bị đã bịanhnémđi.anhhiểu rõ suy nghĩ của Hứa Minh Lượng, hắn sợanhliên lạc với cảnh sát. Nhưng Hứa Minh Lượngsẽkhôngnghĩ đến một chuyện, rằngtrênngườianhcòn có một chiếc di động khác. Ngoài một chiếc điện thoại vẫn dùng để nói chuyện với Hứa Minh Lượng thì trong xeanhvẫn còn một chiếc điện thoại khác.

anhgửi tin nhắn cho cảnh sát Sở rồi bấm số điện thoại, đểanhta vàanhcùng nghe Hứa Minh Lượng "thú nhận tội danh”. Khi Hứa Minh Lượng khoác lác về đủ loại chuyện “huy hoàng” năm đó thì ở đầu bên kia https://thuviensach.vn

cảnh sát cũng biết hết. Hơn nữa thông qua chiếc điện thoại này của Nghiêm Túc, cảnh sátđãxác định được vị trí củaanh, im lặng đuổi theo tới đây.

Nghiêm Túc ngoảnh đầu lại nhìn một hàng xe đằng sau,anhbiết rõ những chiếc xe kia đều là xe của những cảnh sátđangthực hiện nhiệm vụ. Chẳng nhữnganhkhônggiúp Hứa Minh Lượng cắt đuôi cảnh sát Cao, mà còn lặng lẽ dẫn tới nhiều xe hơn.

Bây giờanhchỉ cần chờ thời cơ đến, đợi Hứa Minh Lượng dừng xe lại, lấyanhtrao đổi với Phương Châm là được. Chỉ cần Phương Châm vừa thoát khỏi nguy hiểm, với khả năng củaanhthì áp chế Hứa Minh Lượng chỉ như

ănmộtbữa sáng thôi, chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa ngay.

Thâm chí xuyên qua tấm kính phía sau xe Hứa Minh Lượng,anhmơ hồ

nhìn thấy một bóng dáng ngồi hàng ghế sau. Đây hẳn là Phương Châm, cơ

thể mảnh mai, mái tóc dài mềm mại, ngồi imkhôngnhúc nhích.

Khi Nghiêm Túc nhìn hình bóng kia, timanhkhôngkhỏi đập nhanh hơn một nhịp.anhvà Phương Châmđãcách nhau gần như vậy, gần như chỉ thiếu một chút thôi là có thể chạm vào được. Bây giờ tình hình trở nên tương đối có lợi với bọn họ, Hứa Minh Lượng đã là ba ba ở trong rọ, dù có cánh cũng khó thoát được.

Nhưng dường như Hứa Minh Lượngkhôngý dừng xe lúc này.hắnvẫn vừa nói chuyệnkhôngđâu vừa nhấn chân ga chạy như baytrênquốc lộ, trong đầu chỉ toàn là vụ cháy 5 năm trước. Hôm nayhắnđặc biệt xúc động, bởi chính vì vụ cháy đó đã dường như thay đổi cuộc đời hắn.

hắnhận La Thế, đồng thờihắncũng hận chính mình.

"Ai,nóitới đến đây đúngthậtlàmộtbước sai ngàn bước sai. Nếu năm đó tôikhôngtham lam như vậy,khônghủy họa Cự Hoa, chắc La Thếsẽkhôngnghi ngờ tôi, tôi cũng chẳng cần phải giết hắn. Tôi vẫn còn nhớ

rõ ngày tôi giết hắn, tôi đến công ty tìm hắn, chất vấnhắncó phải muốn báo https://thuviensach.vn

cảnh sát bắt takhông. Thằng nhóc này rất chảnh,mộtchút tình cảmanhem cũng chẳng màng, mặc kệ tôi khuyên thế nào đều vô dụng, nhất quyếtkhôngbáo cảnh sát làkhôngđược. Đã là đàn ông, ai màkhôngnóng tính,hắnbất nhân như vậy tôi đương nhiên cũng phải đành bất nghĩa thôi, đấmmộtđấm vào mặt hắn. Kết quả, thằng nhóc này chưa từng lăn lộn, mới đấm một đấm đã suýt ngấtđi. Tôi thấy hắnkhôngđộng đậy gì còn tưởng hắn chết rồi,đangcân nhắc nên làm thế nào thì Vưu Tố Cầm đến, khuyến khích tôi châm lửa đốt hết chứng cớ. Lúc đó tôi suy nghĩ, khắp phòng đầy dấu vân tay của tôi, đúng làkhôngđốtkhôngđược. Thả một mồi lửa thiêu cháy hắn."

"Mạnganhcũng coi nhưkhôngtệ, việc này năm đó được cho là tự sát, chẳng ai nghĩ theo hướng mưu sát cả."

"Cái này thì phải trách La Thế thôi." Hứa Minh Lượng đắc chí, trong giọng điệu lộ ra tia đắc ý, "Ai bảo khi đó hắn chết tử tếkhôngchết còn có cái chứng u buồn gì đấy. Công ty phá sản, mấtthìmất, chứ còn trầm cảm cái gì. Cả ngày la lối muốn tự sát. Trước đó, hắn muốn nhảy lầu tự sát ở nhà gì gì đó đều báo cảnh sát, làm ba mẹ hắn sợ chết khiếp.hắncòn viết cả di thư, tất cả những thứ giả vờ giả vịt kia đềunóihắnkhôngmuốn sống nữa, muốn đập đầu chết, muốn nhảy sông tự tử, cònnóimuốn muốn gì gì đó. Cho nên khi chuyện này vừa xảy ra, cảnh sát điều tra hồi lâu mà chẳng tìm ra được manh mối nào, nên đã kết luận là tự sát. Nếu La Thế biết đây đều do hắn tạo nghiệt thì chắc là tức chết mất. Hắn tỏ ra đau khổ như vậy lại làm tôi trở

nên có lợi hơn,tôi còn phải cảm ơn hắn nữa ấy chứ."

Đến lúc này, cuối cùng Nghiêm Túc cũng biếtrõsự thật cái chết năm đó của La Thế. Thì rasựtình lại phức tạp như vậy. May mắn là Phương Châmđangngủ, nếucôtỉnh lại nghe được lời này của Hứa Minh Lượng,khôngbiết sẽ cảm thấy thế nào? Có phải sẽ áy náy đến mức hậnkhôngthể nhảy xuống xe tử tự?

https://thuviensach.vn

Con người Phương Châm chính là như vậy, khi đãyêurồi sẽ có chút liều lĩnh. Năm đó,côvì La Thế mà tới giếtanh, sau này biếtanhvì thế mà mấtđimột quả thận đã vô cùng áy náy. Thậm chí Nghiêm Túc nghĩ

rằngkhôngnên nói chocôbiết nguyên nhân cái chết của La Thế làm gì, nếukhông,khôngbiếtcôsẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Có thể giống như trong kịch bản của Quỳnh Dao vậy,nóirất xin lỗikhôngxứng rồi cái linh tinh ngu ngốc gì đó, sau đómộtmình lặng lẽ kéo valy bỏđi.

Nghiêm Túc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽyêumộtcôgái như vậy, càng ngoài ý muốn hơn chính là sau khianhđãyêurồi thì tình cảm lại sâu đậm đến vậy. Đột nhiênanhđã có thể hiểu được hành động năm đó của Phương Châm.

Khi đó, nhấtđịnhcôcũngđangrấtyêuLa Thế, thấy người trong lòng chi còn lại một đống tro tàn, dù là ai thì cũng sẽ chịu kích thích lớn. Thêm cả

chuyện sinh non, cơ thể và tinh thần cùng lúc gặp đả kích lớn, mới có thể

khiếncôhành động điên cuồng như vậy.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Túc nắm chặt tay lái, cả người hítmộthơithậtsâu.

anhhỏi Hứa Minh Lượng: "anhtínhđiđâu vậy? Bao giờ mới lấy tôi trao đổi cho Phương Châm?"

"anhđừng vội, tôi cũng rất muốn nhanh nhanh trao đổi cho rồi. Nhưng tôi sợ chiếc xe cảnh sát phía saukhôngchịu buông tha, tôi vừa dừng lại thì bọn họ sẽ xông lên, vậy thì khó coi lắm. Đừng đến mức ép tôi và Phương Châm phải cùng chết.”

"Được, để tôi nghĩ cách cắt đuôi chiếc xe đó."

Nghiêm Túc vừa dứt lời, cảnh sát Sở ở đầu bên kia liền rõ ràng.anhta lặng lẽ phân phó cảnh sát Cao nghĩ cách tìm một sựcố nhỏ, giả vờ như đã bị

cắt đuôi, để Hứa Minh Lượngkhôngbăn khoăn.

https://thuviensach.vn

Hứa Minh Lượng chỉ biết là xe của cảnh sát Caođitheo phía sau xe hắn,khônghề nhận ra những chiếc xe còn lại. Khi chạy qua một đoạn đường hoang vắng nào đó, thì lốp của xe cảnh sát Cao đột nhiên bị trượt, giống như là do né cái gì đó, mất phương hướng tông vào dải phân cáchtrênđường, xe lập tức dừng lại.

Động tĩnh này cả Hứa Minh Lượng và Nghiêm Túc đều pháthiệnra. Hứa Minh Lượng còn chưa phục hồi lại tinh thần, chợt nghe Nghiêm Túc cườinói: "Vận khíanhcũngkhôngtệ nhỉ, xe cảnh sát gặp tai nạn giao thông rồi, nhấtđịnh là chẳng để ýanhnữa đâu. Trước tiên tìm một chỗ dừng xe đã,anhthả Phương Châm ra, tôi làm con tin choanh. À mà để tôi gọi cho cấp dưới, nhanh chóng hoàn thành tốt chuyện củaanh."

Trong đầu Hứa Minh Lượng loạn tưởng hỗn loạn,khôngbiết là phấn khích hay lo lắng. Vừa nghe lời nói của Nghiêm Túc hắn ta bất giác phanh xe, muốnđichậm lại để xem xét địa hình xung quanh, tìmmộtnơi kín đáo trao đổi con tin.

Kết quả, khihắnđạp phanh, trong lòng hơi hồi hộp, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: Người đàn bà Vưu Tố Cầm ác độc này, thế mà muốn giếthắndiệt khẩu.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 70: Tùy cơ ứng biến

Biên tập: Ponyo

Trong chớp mắt ý thức được chuyện chân phanh có vấn đề, Hứa Minh Lượng trở nên vô cùng lo sợ.

hắnvốnkhôngphải làmộtngười có tố chất tâm lý vững vàng. Cả một ngày hôm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện, tinh thần hắn đã mệt muốn chết từ

lâu, hoàn toàn chịukhôngnổi một chút kích thích nào nữa cả. Vừa rồi, sau khi nói chuyện với Nghiêm Túc, thần kinh căng cứng cả ngày của hắn mới hơi thả lỏng một xíu. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ toàn là những tiếng

“ong” “ong” vang dội như tiếng còi báo động, y hệt như có nhiều ngườiđangphang búa tạ vào tai hắn vậy, cứ như muốn đánh vỡ đầu hắn ra.

Cơ thể hắn runnhẹ, hai tay lại run mạnh hơn, hắn hơi mất tập trung chạm phải chiếc điện thoại di độngđangđểtrênđùi, điện thoại ngắt máy. Nghiêm Túc ở đầu kia điện thoại vốnđangnói rất hay, điện thoại đột nhiên bị ngắt khiến cho timanhhơi nhói lên, một dự cảmkhônglành ngay lập tức tràn qua trái timanh.

Bên Hứa Minh Lượng nhấtđịnh đã xảy ra chuyện.

Nghiêm Túc cầm di động bấm gọi lại lần nữa, điện thoại reo rất lâu nhưngkhôngcó ai bắt máy, vậy nênanhngắt máy rồi lại gọi tiếp, vẫnkhôngbắt máy. Sự cố bất thình lình này làmanhcảm thấy hơi khó chịu, nhấc tay ấn vào tay lái. Tiếng còi vang lên một cách đột ngột, vô cùng rõ ràng trong đêm tối mờ mịt.

https://thuviensach.vn

Tình cảnh này lại làmanhnhớ đến chuyệnanhvà Phương Châm hiểu lầm nhau mấy tháng trước. Hôm đó, ở ngoài bệnh viện của Lí Mặc,anhcũng gọi cho Phương Châm như thế này, nhưngcônhất quyếtkhôngbắt máy, làmanhgiận tới mức đập mấy cái vào tay lái.

Hình ảnh thân thuộc trước đây chợt lướt qua tâm tríanh, vừa nghĩ đến Phương Châm, tâm trạng phập phồngkhôngyên của Nghiêm Túc lập tức tỉnh táo lại.anhnắm chặt tay lái rồi thở sâu, trong đầu chợt lóe lênmộtâmthanh vang dội. Chính do tiếng còi vừa rồianhđập vào tay lái đã làmanhchợt nảy ra một ý.

anhđập mạnh lên vô lăng hai cái, đồng thời tăng tốc độ tiến sát đến đằng sau chiếc xe của Hứa Minh Lượng ở phía trước, dùng tiếng còi to để thu hút sự chú ý của đối phương.

Vốn là đầu óc Hứa Minh Lượng đã hoàn toàn trống rỗng, lúc nghe tiếng còi này thì giật cả mình, cứ như sống lại một lần nữa.hắncúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lại nghe nghe thấy tiếng tút tút trong tai nghe mới làm hắn hơi tỉnh táo lại, hắn cầm điện thoại gọi lại cho Nghiêm Túc.

Điện thoại vừa thông, hắn đã run rẩy nói: "Xe của tôi, nó xảy ra vấn đề

rồi, làm sao đây?"

Nghiêm Túc thả lỏng một hơi, ra sức trấn an cảm xúc của đối phương:

"Làm sao,anhnói từ từ, đừng gấp."

"Hình như phanh của xe tôikhôngăn."

"Phanhkhôngăn,anhchắc chứ? Xe này là củaanhhay sao?"

“Của tôi. Àkhôngphải, là bà Vưu Tố Cầm chuẩn bị cho tôi. Nghiêm Túc, có phải người đàn bà này muốn giết tôi diệt khẩukhông?"

https://thuviensach.vn

Hứa Minh Lượng đột nhiên cao giọng,âmthanh bén nhọn chói tai rất khó nhịn. Nghiêm Túc ở đầu kia cố gắng bình tĩnh, trái timanhcũng bất giác đập nhanhkhôngkiềm chế được.

Nếu lời Hứa Minh Lượngnóilàthật, thì khả năng Vưu Tố Cầm giết người diệt khẩu sẽ rất cao. Đối với bà ta mànói, đểkhôngliên quan đến chuyện gì cả thì giết chết Hứa Minh Lượng là cách tốt nhất. Dù hắn hứa hẹn gì với bà tađinữa cũngkhôngđáng tin bằng việc giết hắn.

Bây giờ, cảnh sát chỉ có chứng cứ Hứa Minh Lượng bắt cóc Phương Châm, có băng ghi hình trong khách sạn cùng với lời khai của Vương Tử

làm chứng. Cảnh sátkhônghề có chứng cứ chứng minh Vưu Tố Cầm cũng liên quan đến vụ việc này. Người đàn bà này quá thông minh, vẫn luôn trốn sau lưng chưa bao giờ xuấthiện, Hứa Minh Lượng chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay bà ta mà thôi.

Còn cả chuyện hối lộ viên chức, từ đầu tới cuối chỉ có Hứa Minh Lượng làm, Vĩnh Vượng là công ty được đăng kí dưới tên của hắn, nhìn bề ngoài thì hoàn toànkhôngliên quan gì đến Vưu Tố Cầm.

Bây giờ, thứ cảnh sátđangnắm giữ chỉ có những lời mà Hứa Minh Lượng nói về chuyện hai người kết hợp mưu sát La Thế. Chắc Vưu Tố Cầm vẫn chưa hề hay biết đồng bọn của mình đã lắm mồm bán đứng bà ta. Dù bà ta có biết, Hứa Minh Lượng chết cũng có thể làm cho bà ta thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Chỉ bằng vài câu nói của một người nào đó thìkhôngthểđịnh tội được.

So với Vưu Tố Cầm biết nhìn xa trông rộng thì Hứa Minh Lượng chỉ

làmộtthằng đàn ông ngu ngốc nhất thời xúc động mà thôi. Hắn hoàn toàn tín nhiệm bà ta, lạikhôngngờ bà ta vừa ra tay đã là một đòn chí mạng.

Hứa Minh Lượng vừa chết thì bà takhôngcòn gì phải lo nghĩ nữa, từ nay về sau chỉ còn là những ngày tốt đẹp. Vốn là Nghiêm Túc cũng chẳng quan https://thuviensach.vn

tâm đến sống chết của Hứa Minh Lượng, nhưng giờ phút này Phương Châmđangởtrênxe của hắn nên Nghiêm Túckhôngthểkhôngđể ý tới.

Tựa như Hứa Minh Lượng cũng nghĩ đến chuyện này, hắn gâncổ hét to:

"Nghiêm Túc,anhphải giúp tôi. Mau giúp tôi nghĩ cách.anhđừng quên Phương Châmđangởtrênxe tôi, nếu tôi chết thìcôta cũng chẳng sống được đâu.anhnhanh nhanh cứu tôiđi."

"anhcâm miệng." Nghiêm Túc mắng hắn ta một tiếng, đầu kia điện thoại tạm thời yên tĩnh lại, "anhnắm chặt tay lái nhìn về đoạn đường phía trước, ráng lái xe cho vững. Tôi nhất địnhsẽnghĩ cách cứuanh."

Hứa Minh Lượng ở bên kia cao giọng nói “Được”, hắn cố gắng tập trung tinh thần lái xe. Vừa nãy đường còn rất dễđi, bây giờ lại rất khó lái,rõràng tốc độ xekhôngthay đổi, đường xá cũng khá tốt, nhưng tâm tình hắn thay đổi, cứ như xe cũngkhôngchạy.

Ngoại trừ chuyện phanh xekhôngăn, hắn còn lo lắng một chuyện khác.

Ngộ nhỡ Nghiêm Túc biết Phương Châmkhôngởtrênxe hắn, phủi tay mặc kệ hắn, thìhắnnên làm gì bây giờ? Tuy rằng hắn cảm thấy lão tứ sẽkhôngdễ

dàng trả Phương Châm lại cho Nghiêm Túc, nhưng dù sao Phương Châm cũng là một người sống, lỡ màcôta chạy mất hay nghĩ cách liên lạc với Nghiêm Túc thì chẳng phải sẽ làm lộ tẩy chuyện của hắn ở đây sao.

Bây giờ, nhờ vào danh nghĩa Phương Châm, Nghiêm Túc mới chịu giúp hắn,mộtkhi biếttrênxe ngoại trừ hắn ra chỉ có một hình nộm, thì Nghiêm Túc nhấtđịnhkhôngnhiều lời mà quay đầuđi,nóikhôngchừng còn tiễnhắnmột đoạn đường.

Vì vậy nên Hứa Minh Lượng lo lắng chồng chất. Trong cái loại áp lực dồn dập này, hắn mơ hồ lái xekhôngổn lắm, mồ hôi đã đầy ra trong lòng bàn tay hắn, nắm tay lái cũngkhôngchắc.

https://thuviensach.vn

hắnrất muốn thúc giục Nghiêm Túc nghĩ cách nhanh lên, những lại sợanhnổi điên với hắn.đangkhó xửthìchợt nghe thấy giọng của Nghiêm Túc vang lên trong xe: "Bây giờ có một cách có thể giúpanhđược, nhưng tôi cầnanhphối hợp."

"Được được, tôi chắc chắn sẽ phối hợpanh,anhmau nóiđi."

"Tôi cần ngắt máy một lúc để gọi cho người khác."

"anhgọi điện thoại làm gì?"

"Trước mắt phải tìm choanhmột con đường tốt nhất trong tình huống này. Bây giờanhnênđiđường thẳng hơnđiđường dốc. Nếu đến chỗ rẽ thì với tốc độ của xeanhbây giờ rất dễ lật xe. Mà nếu xuống dốc thìanhchắc chắn sẽ chết. Chỉ có tìm một con đường lên dốc mới có thể nghĩ cách làm xeanhchậm lại rồi dừng hẳn được.anhyên tâm, xe của cảnh sát Caođãbị bỏ

lại đằng sau rồi. Lát nữa, sau khi đã dừng xe được rồi, chúng ta cứ làm như

kế hoạch lúc trước là được.anhthả Phương Châm, tôi làm con tin choanh, đợi đến khianhđã an toàn xuất ngoại thì sẽ thả tôi,anhthấy sao?"

Dưới loại tình huống này Hứa Minh Lượng nào dámnóichữ "không" nữa.

Nghiêm Túc quả thực rất chính nghĩa, gặp đượcanhđúng là có phúc ba đời.

Nếukhôngphải do bây giờ phanhkhôngăn, bản thân hắnđangnguy khốn, Hứa Minh Lượng rất muốn nói cám ơn Nghiêm Túc nhiều lần, khen ngợianhhết lời.

hắnvừa địnhnói"Ngheanhtất", nhưng lời đã đến bên miệng lại nuốt xuống.hắnthăm dò hỏi: "anhsẽkhôngcúp điện thoại rồi gọi cho cảnh sát đấy chứ?"

"Đến cảnh sát cũngkhôngcứu được tình huống củaanhbây giờ đâu, gọi cho bọn họ thì cũng chẳng ích gì. Tôi thì chẳng quan tâm chuyện sống chết củaanhlàm gì nhưng tôi đặc biệt quan tâm chuyện sống chết của Phương Châm đấy."

https://thuviensach.vn

Hứa Minh Lượngnhẹnhàng thở ra, rõ ràng là Nghiêm Túc còn chưa biết sự thật Phương Châmkhônghề ởtrênxe củahắn. Nghiêm Túckhôngnhiều lời, sau khi dặn dòhắnmộtcâu "Lái xe nghiêm chỉnh" thì cúp máy, cầm lấy chiếc điện thoại còn lại nói chuyện với cảnh sát Sở.

Cảnh sát Sở đã nghe hai người nói chuyện nên đã hiểu rõ từng chân tơ kẽ

tóc của tình huống lúc này, khi Nghiêm Túc cònđang“đàm phán” với Hứa Minh Lượng,anhta đã cho người tìm đườngtrênbản đồ điện tử, hơn nữa còn liên lạc với chi nhánh cảnh sát giao thông hỏi thăm chi tiết, tìm ra một con đường sống hoàn mỹ nhất cho Hứa Minh Lượng.

Đợi đến khi Nghiêm Túc nói chuyện vớianhta thìanhta đã tìm đủ tất cả

các tài liệu, mô tả sơ bộ bằng lời nói lộ trìnhđithế nào cho Nghiêm Túc, để

Nghiêm Túc thông báo cho Hứa Minh Lượng.

Khi Hứa Minh Lượngđangchờ đến nóng ruột nóng gan, cuộc điện thoại cứu mạng của Nghiêm Túc rốt cuộc cũng gọi tới. Hắn vừa mở miệng đã run rẩy, chưa nói được hai chữ đã bị Nghiêm Túc làm cho im miệng.anhtrực tiếp hướng dẫn hắn lái đến một ngọn núi gần đó nhất.

Đường lên núi tuy rằng tương đối gập ghềnh, nhưng đường dốc khá nhiều. Nghiêm Túc tính lợi dụng đoạn đườngtrênsườn dốc làm chậm tốc độ

của xe Hứa Minh Lượng lại, rồi nghĩ cách dừng xe trước khúc cua.

anhnhìn chiếc xe dỏm của Hứa Minh Lượng rồi cân nhắc đến chiếc xe tốt hơn hẳn của mình, cảm thấy đây là cách duy nhất, cũng rất đáng để

cượcmộtlần.

Đến lúc này, Hứa Minh Lượng cũngkhôngcách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.hắnthậm chí cònkhôngdám nghĩ đến chuyện sau khi xe đã dừng lại thì mình nên đối phó với Nghiêm Túc như thế nào, trong tình huống một chọi một épanhlàm con tin cho hắn.

https://thuviensach.vn

Trước mắthắnbây giờ chỉ cần mạng sống,khôngcó gì quan trọng hơn chuyện dừng chiếc xe này lại.hắnnghe theo dặn dò của Nghiêm Túc lái xe về phía nam,đidọc theo đường núi. Trong khoảng thời gian này, qua vài lần quẹo mấy cua nhỏ, đường rõ ràng rất rộng rãi cũng làm hắn căng thẳngkhôngthôi, cứ như lâm phải đại dịch vậy.

Nghiêm Túc ở phía sau, chân càng dùng sức hơn, tìm đúng cơ hội vượt lên trước Hứa Minh Lượng, lái đến ngay trước xe của hắn.anhđã bàn bạc với Hứa Minh Lượng, lợi dụng lực cản khi lên dốc để làm chiếc xeđichậm lại, đồng thời dùng xe củaanh“gánh vác” chiếc xe của hắn.nóitrắng ra chính là để xe Hứa Minh Lượng đâm vào đuôi xe củaanh, mượn lực va chạm để

giảm bớt tốc độ.

Làm như vậy khá mạo hiểm, Nghiêm Túc phải canh đúng khoảng cách giữa hai chiếc xe, nhấtđịnh phải đạt tới khoảng cách đụng xe nhưng ngườikhôngsao, hơn nữa sau mỗi lần va chạm, tốc độ chắc chắn sẽ giảm bớt, rồi lại lấy tốc độ giảm bớtđiđó để tính khả năng va chạm cho lần sau.

Hứa Minh Lượng ngheanhnói mà mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, Nghiêm Túc lại khá bình tĩnh. Dù phải gặp nguy hiểm, nhưng vì Phương Châmanhvẫn muốn thửmộtlần. Đường lên núi ngày càng ngoằn ngoèo, đặc biệt làđiđến đoạn giữa, con đường càng lúc càng khóđi. Nghiêm Túc lo kĩ

năng lái xe của Hứa Minh Lượng quá tệcộng với tố chất tâm lý chẳng mấy khả quan của hắn, nênanhchắc chắn phải đuổi kịp làm chiếc xe của hắn dừng lại trước khi lên đến lưng chừng núi.

Đây là chuyện mạo hiểm nhất mà Nghiêm Túc từng làm từ trước đến nay, nhưng lạikhônglàmanhdo dự chút nào cả.

Hai người y theo kế hoạch lái xemộttrướcmộtsau, hai xe giữ vững một khoảng cách khoảng hai ba mét, đến khi bắt đầu lên dốc, Nghiêm Túc đổi từ nhấn chân ga sang nhấn chân phanh, khoảng cách giữa hai xe nhỏ lại dần dần. Tốc độ của xe Hứa Minh Lượng bên kia cũngđanggiảm, https://thuviensach.vn

nhưngkhônggiảm nhanh như xe của Nghiêm Túc, vì thế khoảng cách giữa hai xe nhanh chóng bị rút ngắn lại, đầu xe phía sau đâm vào đuôi xe phía trước.

Cơ thể Nghiêm Túckhôngkiềm đượcsựrung lắc mãnh liệt, mới mất tập trung mấy mấy suýt chút nữaanhđãđập đầu vào vô lăng.

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 71: Sự thật

Biên tập: Ponyo

Phương Châm mơ mơ màng màng, có lẽcôđã ngủ khoảng vài tiếng.

Vì tác dụng của thuốc ngủ nên trong khoảng thời gian này,cômơ thấy những thứ khá kì cục. Trong mơ luôn có rất nhiều loại dã thú, như hổ, cọp, báo gì gì đó, chúng há to miệng về phíacô, hệt như muốn nuốt chửngcôvậy.

Rồi sau đó,khôngcòn hổ cọp đâu nữa, lại xuất hiện những người khác.

Đầu tiên là ba mẹ và em traicô, có cả Jenny, bạn gái trước của nó nữa. Rồi La Thế và mẹanhta, tất cả đều nhìn chằm chằm vào ngườicô.

Lúc ấy, Phương Châm nghĩ rằng, chắc lúc đócômuốnđichết, nên mớiđigặp mặt tất cả những ngườicôquen khi còn sống.côthậm chí còn gặp được một vài bạn tù trước đây, có 2 người là tội phạm tử hình, quan hệ

vớicôkhi còn ở trong tù cũngkhôngtệ lắm. Sau này, khi hai người đó bị

đưađichấp hành xử bắn, Phương Châm còn trốnđikhóc thầm một trận.

Lúc hai người này xuấthiện, Phương Châm cảm thấy bản thân mình cách cái chếtkhôngxa lắm.

Nhưngcôkhôngcam lòng,côcòn trẻ mà cứ chết như vậy, ngẫm lại cũng chẳng đáng. Ngay tại thời điểmcôđangxoắn xuýt rối rắm trong mơ thì lại đột nhiên thấy Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc nằm im trong bụi cỏ cáchcôkhôngxa lắm, Phương Châm vừa thấyanhthì phấn khởikhôngkìm được,khôngthèm suy tư nữa mà vọt https://thuviensach.vn

qua ngay. Kết quả vừađitới trước mặtanhthì thấytrênbụi cỏ trước mặt có một vệt máu lớn,đangchậm rãi chảy từ người Nghiêm Túc ra. Những mảng cỏ xanh xung quanh đều bị máu làm cho biến thành màu đỏ. Mặc dù là ở

trong mơ, tầm mắt cũngkhôngrõràng, nhưng mảng máu này Phương Châm lại thấy rõ ràng một cách bất thường, dội thẳng vào thần kinh thị giác củacô.

Phương Châm bị dọa, mồ hôi lạnh toát ra đầy người, vừa định ngồi xổm xuống xem kĩ tình hình, thìcôgiật mình tỉnh giấc.côđưa tay sờ trán, pháthiệntrong lòng bàn tay ướt sũng. Lại sờ cổ, ở đây cũng ẩm ướt.côcảm giác từ đầu đến chân mình đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm.

Cảnh trong mơ đó thật sự rất chân thực, thế cho nên sau khi tỉnh lại, Phương Châm vẫn hơi chưa kịp hoàn hồn, luôn cảm thấy có cái gì đó màu đỏ lắc lư trước mắt mình, hình ảnh Nghiêm Túc nằm im khôn nhúc nhích cứ hiển hiện trong đầucô, nghĩ nghĩ ngườicôlại khẽ run run, mồ hôi lạnh lại toát ra đầy người.

côráng hít sâu vài hơi, từ từ ổnđịnh lại tâm tình của mình, sau đó mới quay đầu xem xét hoàn cảnh mình bây giờ.

côbiết mình bị bắt cóc, nên vừa nhìn thấy một căn phòng xa lạ thì cũngkhôngcảm thấy ngạc nhiên lắm. Căn phòng nhìn qua rất sạchsẽ, hình như là phòng khách sạn,khôngcó mùi gì lạ cả, rất ngăn nắp, nhìn bố cục bày biện của căn phòng này thì chắc nó cũng chẳng rẻ.

Đây hình nhưkhôngphải căn phòngcôbị bắt lúc trước. Khi vừa bị trói, Phương Châm mơ hồ tỉnhmộtlần, lúc ấy chỉ cảm thấy căn phòng tối đen như mực, trongkhôngkhí còn tràn ngập một mùi hương xa lạ.

Sau đó, có người vào phòng mangcôđi. Lúc ấy nương vào ánh sáng mơ

hồ Phương Châm giùng giằng quét mắt nhìn qua vài lần, pháthiệnđó làmộtcăn phòng rất cũ, đồ dùng nội thất đều là kiểu dáng của mười mấy https://thuviensach.vn

năm trươc, so với căn phòng hiện đại sáng sủa sạch sẽ bây giờ thì khác biệt một trời một vực.

Phương Châm giãy giụa muốn ngồi dậy, vừa ngồiđượcmộtnửa, trái tim liền đập mạnh một cái,khôngkhỏi nghĩ tới một điều. Người mangcôđirốt cuộc là ai?

Khi đó đầu óckhôngtỉnh táo,côcòn tưởng là Nghiêm Túc, nhưng bây giờ

ngẫm lại hẳn làkhôngphải. Giọng của người đó nghe rất quen tai, nhưng cũngkhôngphải là giọng của Nghiêm Túc, càng giống...

Phương Châm cònđangở đó phân tích giọng nói kia, thì cửa phòng mở

ra.mộtbóng dáng quen thuộcđivào, Phương Châm vừa nhìn thấyanhta thì hơi giật mình, nghĩ kĩ lại thì hiểu rõ. Bởi vì người đứng trước mắtcôbây giờ

chính là chủ nhân của giọng nói đó,côvừa thấyanhta thì cũng đồng thời nghĩ tới.

Nhưng

vì

saoanhta

lại

mangcôtới

đây?

Phương

Châm

hơikhônghiểu.cônhớ rõ người bắt cóc mình là Hứa Minh Lượng. Lúc ấy,hắngiả dạng thành nhân viên khách sạn đưa cơm chocô, rồi dùng thuốc ngủ làmcôbất tỉnh. Dù trước hay sau thìcôđềukhôngthấy bóng dáng của Thẩm Khiên.

Nhưng bây giờ,anhta mangcôđikhỏi tay Hứa Minh Lượng, còn mang đến chỗ này, tất cả mọi thứ đều làm Phương Châm cảm thấy nghi ngờ. Trực giácnóichocôbiết, Thẩm Khiên cũngkhônghề đơn giản như trong suy nghĩ

củacô, lúc trướcanhta vừa như một người bạn, một ngườianh, một người đàn ông, sao nay nhìn lại làm cho người ta có cảm giác xa lạ như vậy.

Phương Châm há miệng thở dốc, muốn chất vấn lạikhôngnói nên lời.

Thẩm Khiênđivào thấy Phương Châm đã tỉnh cũngkhôngngạc nhiên lắm,anhtađitới cầm lấy ly nước đặttrêntủ đầu giường đưa chocô: "Uống nướcđi, em ngủ rất lâu rồi."

https://thuviensach.vn

Phương Châmkhôngnhận, lại hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Cũng sắp nửa đêm, trờiđãtối đen rồi."nóirồianhta lại quơ quơ cái ly,

"Uốngđi,khôngbỏ thuốc đâu.anhmuốn bỏ thuốc em thì đã ra tay rồi, khồng cần phải chờ lâu vậy đâu."

Phương Châm bị nhìn thấu tâm tư có hơi xấu hổ, cân nhắcmộtlát vẫn nhận lấy.côthật sự cũng hơi khát, cầm cái ly ngửa đầu uống một hơi hơn nửacốc. Khi nước lọc mát lạnh chảy quacổ họng thìcônghe Thẩm Khiên ở

một bên chậm rì rìnói: "Hứa Minh Lượng bắt cóc em,anhđánh hắn ngất xỉu, rồi cứu em ra."

Phương Châm liếm giọt nước đọng bên môi, vô thức nói: "Cám ơnanh."

Sau đócôlại im lặng chờ Thẩm Khiênnóitiếp.côcó linh cảm Thẩm Khiên rất muốn nói gì đó vớicô, hình nhưanhta đã nín nhịn rất nhiều lời muốn nói.

Quả nhiên,côvừa dứt lời, Thẩm Khiên lại nói tiếp: "Emkhôngcần phải cảm ơnanhđâu.anhcũng chẳng phải người tốt lành gì. Chẳng quaanhchỉ đưa em từ một căn phòng tồi tàn sang một khách sạn cao cấp thôi.anhkhôngmang em đến gặp cảnh sát ngay, nên canh cũng có lòng riêng."

nóitới đây Thẩm Khiên ngồi xuống đối diện với Phương Châm, hai mắt nhìn thẳng vàocô: "Lòng riêng củaanhlà gì, Phương Châm, hẳn là em rất rõ ràng nhỉ."

"Đúng, tôi biết.anhthích tôi, tôi rất vui, nhưng tôi cũng đã nói rồi, tôikhôngthể đồng ýanhđược."

"Trước kia,anhnghĩ emkhôngchấp nhậnanhlà vì La Thế. Lúc ấy,anhcứ

tưởng rằng emkhôngphải làkhôngthíchanh, chỉ làkhôngthể chấp nhận loạiyêuđương này thôi. Nhưng sau đó, em và Nghiêm Túc ở bên https://thuviensach.vn

nhau,anhliền hiểu, là em thật sựkhôngthíchanh. Thì ra người emyêulà kiểu đàn ông như vậy."

Phương Châm mím môikhôngnói, hồi lâu sau mới thốt ra đượcmộtcâu:

"Rất xin lỗianh."

"Chớ nói xin lỗianh, Phương Châm. Ở đâu ra chuyện tình cảm ai xin lỗi ai,anhthích em là chuyện củaanh, emkhôngthíchanhlà chuyện của em.

Emkhôngnợanh, Phương Châm,anhmới là người mắc nợ em. Hứa Minh Lượng bắt cóc em,anhcũng gián tiếp có ảnh hưởng đến hắn ta."

"Làanhnói hắn bắt cóc tôi sao?"

"khôngphải.anhsẽkhônglàm chuyện như vậy với người phụ

nữanhyêuđâu. Phương Châm, tình cảm củaanhđối với em rất chân thành, emkhôngphải hoài nghi. Nhưnganhđã biết chuyện Hứa Minh Lượng muốn bắt cóc em từ sớm, vàanhcũngkhôngngắn hắn lại."

"Vì sao?"

"Bởi vì bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.anhmuốn lợi dụng Hứa Minh Lượng đến bắt cóc em, sau đó lại cướp em khỏi tay hắn. Ở Lệ Tinh có quá nhiều camera, nếuanhđích thân động thủ, nhấtđịnh sẽ bị cảnh sát để

ý. Chỉ có cách là trước hết để Hứa Minh Lượng mang em ra khỏi Lệ Tinh, rồi lại mang đến một quán trọ cũ nátkhôngcó camera thìanhmới có cơ hội ra tay. Để em chịu khổ rồi, Phương Châm,anhthật sự xin lỗi em."

"Có thểnóicho tôi biết mụcđích vì saoanhlàm như vậykhông?"

nóithậtPhương Châmthậtsựrất ngạc nhiên.

"Hứa Minh Lượng làmộtquân cờ rất hữu dụng,khôngchỉ có thể lợi dụnghắnđến bắt cóc ngươi, thậm chí còn có thể lợi dụnghắngiết Nghiêm Túc."

https://thuviensach.vn

Phương Châm lập tức nghẹnkhôngnói nên lời.trênmặt Thẩm Khiên lộ ra nụ cười thản nhiên, nụ cười kia còn có sự quỷ dịkhôngthể diễn tả: “thậtra Phương Châm à, mạng em cũng lớn lắm, Hứa Minh Lượng đã nhiều lần muốn giết em, nhưng đều bị em tránh được. Lần đầu ở trong bệnh viện, em bịhắnđẩy từtrêncầu thang xuống. Sau này, ở tiểu khuanhthuê phòng cho em, Hứa Minh Lượng lại theo dõi muốn giết em. Hai lần này em đều tránh được hết. Lúc ấy,anhlo cho em đến mức toát mồ hôi hột. Phương Châm, em có biết, có mấy lần suýt chút nữa thì em đã chết rồi đấy."

Mãi cho đến khi Thẩm Khiên nhắc tới chuyện này, Phương Châm mới nhớ lại. Một lần ở bệnh viện đó,côvà người đẩycôxuống đứng đối mặt với nhau, chẳng qua khi đó chuyện xảy ra quá nhanh nêncôkhôngkịp thấy rõ mặt mũi người đó. Bây giờ nhĩ kĩ lại, bóng dáng người đó khá giống Hứa Minh Lượng, nếu quảthậtlàhắnthì cũngkhôngquá kỳ lạ.

Nhưng cómộtđiều Phương Châm nghĩkhôngra, vì cái gì mà Hứa Minh Lượng muốn giếtcô?

"Bởi vì La Thế. La Thếkhôngphải tự sát mà là bị người ta mưu sát.anhnóitới đây chắc em cũng hiểu La Thế chết thế nào rồi chứ Phương Châm."

Phương Châm có cảm giác trong lòng bị người ta dùng búa tạ đập mạnh một cái, đau đến mứccôkhôngthể thở được. Cái chết của La Thế là phòng tuyến cuối cùng giữacôvà Nghiêm Túc. Cho dù hai người đã có tiếp xúc da thịt, nhưng cho tới nay hai người đềukhôngđâm thủng tầng giấy mỏng manh này. Trong lòng Phương Châm, cuối cùng là Nghiêm Túc cũng có chút mắc nợcô.

Nhưng bây giờ, Thẩm Khiênnóichocôbiết, tất cả những suy nghĩ trước giờ củacôđều sai hết, Nghiêm Túc chưa từng có lỗi vớicô, người mắc nợ từ

đầu tới cuối đều làcô. Tin tức nặng kí này quả thực đã làm Phương Châm https://thuviensach.vn

trở taykhôngkịp,côche ngực ngồi yêntrêngiường, hai mắt tối sầm như muốn té xỉu.

Thẩm Khiên nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡcô, vừa định dìucôđến dựa vào đầu giường, Phương Châm đã đưa tay hất tayanhta ra. Săc mặtcôcơ hồ

thay đổi trong nháy mắt, thái độ vô cùng lạnh lùng: "anhđãsớm biết chuyện này phảikhông?"

"Đúng, cho nênanhrất mâu thuẫn. Một mặtanhmuốn đến gần em, quan tâm em, mặt khác lại cảm thấy thẹn với em. Nếu năm đó,anhnói cho em biết sự thật, em nhất sẽkhôngđitìm Nghiêm Túc báo thù, cũngsẽkhôngbởi vì vậy mà ngồi tù. Đời em là bịanhhủy hoại.anhthậtsựrất muốn bồi thường em, chăm sóc em, nhưng Phương Châm, em chưa bao giờ choanhcơ hội.

Em cự tuyệtanhhết lần này đến lần khác, em tình nguyện chọn Nghiêm Túc cũngkhôngcầnanh, chuyện nàythậtsựlàmanhkhôngthể chấp nhận được."

Cơ thể Phương Châm cứng đờ, một linh cảm bất thường ập tới.côđột nhiên cảm giác được, đêm nay Thẩm Khiên là có chuẩn bị mà đến, dường nhưanhta có một bụng lời muốn nói hết chocô.

Suy đoán Phương Châm lập tức được chứng thực, Thẩm Khiên đứng bên ngườicô, thân hình vô cùng cao lớn. Ánh mắtanhta nhìn ra bóng đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ,mộtlát sau mới nói ra những lời nghe mà giật mình:

"Vớianhmànói, em chính là số kiếp cả đời củaanh. Trước đây em có La Thế, để đến được với em,anhmượn đao giết người, diệt trừhắn. Bây giờ, em lại có Nghiêm Túc, cho nên lúc này đây,anhvẫn phải nhờ vào sự trợ giúp của Hứa Minh Lượng, thayanhloại trừ Nghiêm Túc.anhmuốn những người ở bên em đều phải chết."

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 72: Phá hủy

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 72-2: Phá hủy 2

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 73-1: Đại kết cục

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 73-2: Đại kết cục 2

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 73-3: Đại kết cục 3

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 73-4: Đại kết cục 4

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 74: Ngoại truyện 1.1

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 75: Ngoại truyện 1.2

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 76: Ngoại truyện 1.3

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 77: Ngoại truyện 2.1

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 78: Ngoại truyện 2.2 (tt)

https://thuviensach.vn

TẬN XƯƠNG

Tô Lưu

dtv-ebook.com

Chương 79: Ngoại truyện 3

Edit: Người ngoài hành tinh

Dù trong sinh hoạt hay công việc Viên Mộc đều thích tiến hành theo quy luật.

Cậu có thói quen làm việc gì cũng có một thời gian biểu cụ thể, ví dụ

như buổi sáng rời giường lúc nào, sau khi rời giường thì làm cái gì trước cái gì sau, ăn gì cho bữa sáng, rồi đọc báo gì. Dựa vào lịch trình sắp xếp ngày hôm sau, cậu sẽ chọn sẵn một bộ quần áo chỉn chu, chắc chắn mình sẽ

hoàn thành trong khoảng thời gian đã dự tính cho mỗi việc.

Bởi vì có thói quen tốt này, nên dù cậu còn trẻ đã có thể đảm nhiệm chức vị quan trong bên cạnh Nghiêm Túc, gần như làtrênvạn người dưới một người ở Thâm Lam. Cậu vừa cẩn thận chăm chỉ vừa gọn gàng ngăn nắp, nên cả những vị trong hội đồng quản trị của Nghiêm Túc cũng khá hài lòng.

khôngchỉ cấptrêntán thưởng cậu, mà phái nữ trong công ty cũng ngưỡng mộ cậu nhiều như cá diếc sang sông. (người mù quáng chạy theo mốt) Vẻ ngoài của Viên Mộc rất khá, ngũ quanrõràng, làn da trắng nõn, là một trai đẹp chất lượng cao, vóc dáng vừa vặnmộtmét tám, mỗi ngàyđilàm đều áo sơmi cà vạt âu phục quần tây chỉnh tề, từ tổng thể đến chi tiết đềukhôngtìm ra đượcmộtkhuyết điểm.

Thỉnh thoảng cậu cũng thích thay đổi đôi chút, mangmộtcặp kínhkhônggọng bằng phẳng, càng tăng thêm mấy phần khí chất nho https://thuviensach.vn

nhã.mộtngười đàn ông như vậy, bề ngoài xuất sắc lại có năng lựckhôngtầm thường, thêm vào đó là lương bổng của cậu cũng khá cao, thậm chí Nghiêm Túc còn cho cậu một phầncổ phần danh nghĩa* của Thâm Lam, hàng năm chỉ tính riêng chia hoa hồng thôi đã có thể thu hút con mắt của nhữngcôgái ham tiền rồi.

* Cổ phầnkhônggóp vốn mà được chia lãi

Một người đàn ông hơn người như vậy được phái nữyêuthích là chuyệnkhôngthể bình thường hơn.

Nhưng dù nhữngcôgáiyêumến cậu từ nhỏ đến lớn có thể lấp đầy quảng trường của Thâm Lam thì Viên Mộc vẫn chưayêubao giờ.

Lúc cònnhỏ, cậu là học sinh xuất sắc của trường, mỗi ngày ngoài chuyện sách vở thì chỉ quan tâm đến các hoạt động thể thao, trong mắt cậu, bạn học nữ và bạn học nam cũng chẳng có gì khác biệt. Cậu có thể cùng thảo luận bài tập với các bạn nữ, cùng tham gia các hoạt động nhà trường tổ chức, cũng có thể cùng ăn cơm thậm chí là đưa các bạn nữ về nhà, nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác say nắng bất kì mộtcôgái đặc biệt nào.

Đừngnóilà say nắng, có cảm tình thôi cũng chưa bao giờ.

Lúcnhỏ, Viên Mộckhônghiểu những thứ này, cậu chỉ cảm thấy do mình chưa gặp được người con gái làm cậu rung động thôi. Dù sao trong trường trung học số một của tỉnh đều là những học sinh có thành tíchkhôngtệ, mộtcôgái vừa học giỏi vừa biết cách ăn mặc cũngkhôngnhiều lắm, thêm vào đó nhà trường còn quản lí rất nghiêm, phần các bạn nữ đều mặc đồng phục, tươi tắn có thừa nhưng lạikhôngđủ xinh đẹp, Viên Mộc cảm thấy mìnhkhôngsao có hứng nổi với cáccôbạn cũng là chuyện rất bình thường.

Sau này, cậu thi đậu đại học danh tiếng, tầm mắt được mở rộng hơn trước rất nhiều, cũng đã thấy được các loại mỹ nữ lẳng lơ, béo, gầy đầy đủ.

Có phầnkhôngthểkhôngthừa nhận là quả thật rất xinh đẹp, gần nhưkhôngcó https://thuviensach.vn

khuyết điểm. Trong nhữngcôgái xinh đẹp kia,khôngthiếu người có cảm tình với cậu, muốn tiến thêm một bước với cậu. Lúc ấy, bạn bè của cậu thấy rằng, một nhân vật lợi hại như cậu hoàn toàn dư khả năng kết đôi với hoa khôi của trường.

Nhưng Viên Mộc vẫnkhôngyêuđương gì. Cậu nhìn những khuôn mặt tinh xảo kia lại chẳng có chút hứng thú nào cả.

Viên Mộc là một người rất thông minh, người thông minh hiểu được rất nhiều. Sau một lần từ chối sự theo đuổi của hoa khôi,trênđường trở về kí túc xá, lần đầu tiên Viên Mộc nghiêm túc suy nghĩmộtvấn đề: cuối cùng là cậu có thích con gáikhôngvậy?

Trước đây cậukhôngnghĩ tới vấn đê này, cậu cảm thấy đáp án là chắc chắn trăm phần trăm. Nhưng từ buổi tối đó, cậu có cảm giác suy nghĩ của mìnhđangdần dần thay đổi. Suy nghĩ một lát, cuối cùng cậu bỗng nhiên ý thức đượcmộtchuyện. Người khiến cậuyêukhắccốt ghi tâm chắc chắn chưa xuất hiện, nhưng cũngkhôngcó nghĩa người kia nhất định phải là nữ.

Từ xưa tới nay, cậu bị ảnh hưởng bởi quan niệmyêuđương truyền thống, đến mức cậu chỉ đặt sự chú ýtrênngười cáccôgái. Cậukhôngđể ý đếnmộtvấn đề, có lẽkhôngphải là nhữngcôgái kiakhôngtốt, mà căn bản là do bản thân cậukhônggiống phần lớn nam giới bình thường khác.

Sau khi ý thức được việc này, Viên Mộc từng bị khiếp sợ trong thời gian ngắn. Cậu đứng dưới ánh đèn đường chống cằm nhíu mày trầm tư, những người xa lạđiqua nhìn lại chỉ cảm thấy cậu là một pho tượng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng Viên Mộckhônghề phát giác những ánh mắt kia, cậu vội vàng làmrõsuy nghĩ của mình, ổnđịnh dòng cảm xúc mãnh liệt này.

Khoảng năm phút sau, cậu tỉnh tảo lại, đồng thời vô cùng bình tĩnh tiếp nhận thực tế này. Bởi vì cậu biết, nếu như mìnhthậtsự thích nam giới, dù bối rối thế nào hay tức giận cái gì cũng chẳng được lợi ích gì. Đây là đặc https://thuviensach.vn

tính từ trong gien rồi, dựa vào ý chí con người thì căn bản làkhôngcó cách gì bỏđiđược.

đãđikhôngđược,khôngbằng cứ thản nhiên tiếp nhận.

Tại thời điểm đó, Viên Mộc cũngkhôngchắc chắn trăm phần trăm xu hướng giới tính của mình. Dù sao đã sốngtrênđời hai mươi năm, dù cậu chưa bao giờ thích nữ giới thì cũng chưa rung động với nam giới bao giờ.

Bây giờnóichuyện này còn hơi sớm.

Thế là cậu lắc lắc đầu trong gió đêm, về ký túc xá tắm rửađingủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cậu liền quên mất chuyện này.

Nhưng một khi chiếc hộp Pandora đã mở ra, muốn đóng lạisẽrất khó.khônglâu lắm sau khi ý thức đến khả năng mình thích nam giới, Viên Mộc liền có cơ hội tự mình nghiệm chứng.

Khi đó đã gần tháng bảy, tới thời điểm phải tốt nghiệp. Lúc ấy Viên Mộc mới chỉ là sinh viên năm hai, nhưng đã có quan hệkhôngtệ với các đànanhnăm tư trong trường. Đám học trưởng bọn họâmthầm tổ chức một bữa cơm chia tay nho nhỏ, cũng gọi cậu tới.

Bầukhôngkhí hôm đó vừa vui vẻ lại vừa bi thương, mười mấy cậu con trai đặt một phòng bao, lại gọi thêm một két bia, gọi thức ăn đầy bàn vừa ăn vừa uống, vô cùng huyên náo.

Mặc dù Viên Mộckhôngcảm nhận được cảm giác bi thương khi tốt nghiệp, nhưng vì cũng hơikhôngnỡ chia tay đám học trưởng bọn họ nên mọi người khuyên bảo một hồi cậu cũng uốngkhôngít. Sau này cậu cẩn thận nhớ kĩ lại, đêm hôm đó, cậu đã uống ít nhất năm chai bia, cũng coi như là phá kỉ lụckhônguống bia trước nay của cậu.

Người vừa uống rượu cảm xúc liền dâng trào,đám học trưởng bọn họ

uống còn dữ dội hơn cậu.mộthai người ngồi sát bên Viên Mộc cầm chai https://thuviensach.vn

rượu trong tay căn dặn cậu,mộtmặt muốn cậu làm thật tốt công việc trong hội sinh viên, mặt khác lại dặn cậu để ý các nhóm đàn em, đừng để cái bọn điên khùng ngoài trường bắt nạt.

Có một đànanhcao lớn mập mạp cười xấu xa đập bả vai cậunói: "Viên Mộc à, cậu phải biết, đàn chị của các cậu, em gái khoa dưới cũng là của các cậu, lúc cần thiết các em trai khoa dưới cũng là của các cậu. Cho nên trách nhiệm gánhtrênvai rất nặng đấy."

Lời này vừa nói ra cả đám người cười ha ha, Viên Mộc cũng cười theo bọn họ. Mọi người sau khi cười xong lại bắt đầu cụng ly, nhanh chóng xử

hết một két bia.

Viên Mộc uống nhiều đầu hơi choáng váng, liền dựa vào vào ghế sô pha trong phòng bao nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết quảđangmơ màng thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, mở mắt ra xem thì thấy một đànanhhọ Hạ.

Vóc dáng người đànanhhọ Hạ này cao lớn, cơ thể cường tráng, một thân quần áo, mỗi lần chơi bóng rổ đều để trần hai cánh tay, tư thế hiên ngang kia luôn kích động một đám "sắc nữ" hét ầm ầm.

Đêm hôm đóanhta cũng uống khá nhiều,đitới ôm lấy bả vai Viên Mộc như bạn bè thân thiết. Viên Mộc cũngkhôngđẩyanhta ra, nhớ lại chuyện trước đây câu được câu chăng nói chuyện vớianhta.nóixong câu cuối cùng, đầuanhta hơi váng, liền dựatrênvai Viên Mộcnhẹnhàng kề tai cậunóinhỏ.

Chuyện này vốnkhôngphải là việc gì ghê gớm, mặc dù Viên Mộc kĩ tính nhưng cũngkhôngquá mất tự nhiên, nên cậukhôngđẩy đànanhra. Mà chuyện khiến cậukhôngnghĩ tới chính là, khi đànanhmang theo một thân sặc mùi rượu bay vào mũi cậu, cả người cậukhôngkìm chế được co rúm lại.

Loại cảm giác này chưa xảy ra bao giờ, cậu lập tức cứng đờ, đối phương nói với cậu cái gì cậu hoàn toànkhôngnghe thấy. Từ đầu tới cuối cậu đều https://thuviensach.vn

chìm trong cảm giác này. Cậu mơ hồ hiểu sự co rúm này là gì, nhưng cũngkhôngchắc chắn.

Để chứng minh cho suy nghĩ này của mình, cậukhônggiữ khoảng cách với đànanhđó nữa, cứ như vậy cậu tùy ý nhẹ nhàng thì thầm vào tai củaanhta. Khi hơi thở đối phương thổi tới tai cậu, cậu pháthiệnthân thể của mình rõ ràng có biến hóa. Cảm giác co rúm kia lại càng thêm mãnh liệt hơn, bộ phận nào đó ở nửa người dưới cũng bắt đầu trở nên cương cứng, tựa như trong nháy mắt, tác dụng của cồn chạy khắp trong các mạch máu, đến mức đầu của cậu trở nên càng lúc càng choáng, đến cuối cùng hai mắt nhìn đồ vật đều lung lay.

Cũng chính là từ đêm hôm đó, Viên Mộc hiểurõ, mình khác với đại đa số

đàn ông. Cơ thể cậukhônghề có phản ứng với mộtcôgái nóng bỏng, nhưng lại có một tình cảm khác biệt với cơ thể cường tráng của đàn ông. Đồng thời cậu còn ý thức được, nếu như cậu thật sự ở bên một người đàn ông,trênphương diện XXOO, cậusẽlà người tiếp nhận chứkhôngphải người chođi.

Sau khi hiểu rõ tình trạng của mình, cảm xúc của Viên Mộc hơi uể oải.

Dù sao cậu cũng là đàn ông, cũng có ý muốn chinh phục và dục vọng tấn công. Bị động tiếp nhậnmộtngười đàn ông khác mang đến khoái cảm làm cậu hơikhôngbiết nói gì.

Nhưng phản ứng sinh lý chính là phản ứng sinh lý, dù thế nàođinữa cũng vậy thôi. Cậu đã đọc nhiều sách nên cũng hiểu rõ chuyện này, sau đó nghĩ

thoáng hơn cậu biết rằngkhôngcòn cách nào, liền dứt khoát vui vẻ tiếp nhận.

Làmmộtngười đồng tính thẳng thắn vô tư dù sao cũng tốt hơn làmmộtngười đàn ông căn bã che che giấu giấu hại đời cáccôgái. Sau khi suy nghĩ rõ ràng về việc này, cuộc sống của cậu lạiđivào quỹ đạo.

https://thuviensach.vn

Nhưng làm cậukhôngngờ chính là, ngoại trừmộtlần say rượu mất khống chế kia ra, cậukhônghề có cảm giácyêuđương với bất kỳ một người đàn ông nào. Cậu trở thành một người đãkhôngthích con gái lạikhôngthân thiết với con trai.

Đương nhiên qua nhiều năm như vậy, cậuđãtừng nảy sinh thiện cảm rất nhỏ với hai người đàn ông. Những người đàn giống như đànanhhọ Hạ năm đó, thân hình cao lớn cơ thể cân xứng, nho nhã lễ độ diện mạo xuất chúng, thì tùy tiện kéo ra ngoài là có thể dẫn tới một đống lời ca ngợi là đối tượng hoàn hảo để kết hôn.

Viên Mộc cũng từng rung động, nhưng tình cảm này tới cũng nhanhđicũng nhanh, khi cậu còn chưa nghĩ ra việc có nên tiến gần thêm một bướckhôngthì cái cảm giác này lại biến mất một cách kì diệu. Trong kinh nghiệm sống ba mươi năm qua của cậu, chuyệnyêuđương này đúng là xa lạ.

Cậu biết mình thích đàn ông, nhưng đến cùngđiđâu để tìmmộtngười đàn ông làm cậuyêuđến chếtđisống lại, lại thànhmộtvấn đề rất nan giải.

Khi vừa mớiđitheo Nghiêm Túc, cậu cho là mìnhsẽyêuđối phương. Bởi vì Nghiêm Túc vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của mình, đồng thời năng lực tốt, tốt hơn rất nhiều lần so với bất kì người đàn ông nào cậu đã từng gặp.

Nhưng làm cậu ngoài ý muốn chính là, cậukhônghề nảy sinh tình cảm như vậy với Nghiêm Túc. Giữa bọn họ chỉ có tìnhanhem thuần túy,khôngtrộn lẫn bất kì tình cảm nào khác. Thậm chí sau này cómộtlần Nghiêm Túc biết xu hướng giới tính của cậu, nửa đùa nửathậthỏi chuyện cậu có thíchanhkhông, cậu cố gắng tập trung suy nghĩ hồi lâu, cho ra một đáp án kiên định là "no".

https://thuviensach.vn

Nghiêm Túckhôngphải là người cậu muốn tìm, điều này thì cậu tin chắc.

Nhưng rõ ràng điểm này thì cậu lại có hơi chút nghi hoặc,mộtngười phù hợp vớiyêucầu của cậu như thế thậm chí còn là một người đàn ông xuất sắc hơn so với những gì cậu nghĩ tới, cũngkhônglàm cậu xao động, vậy rốt cuộc cậu muốn tìm người như thế nào?

Hay là thật ra cậu cũng chẳng hề thích đàn ông, hay cậu mắc bệnh lãnh cảm, chỉ có thể sống độc thâncôđộc hết quãng đời còn lại?

Viên Mộc nhất thời nghĩ mãikhôngra vấn đề này, chỉ có thể tạm thời để

sangmộtbênkhôngnghĩ tới nó nữa. Cuộc sống của cậu ngập trong công việc, cứ như thật sựkhôngcó thời gian lo lắng đến vấn đề tình cảm cá nhân.

Có đôi khi cậu cũngsẽnghĩ, nếu như cậuyêuđương, còn có thể duy trì quy luật sinh hoạt như bây giờ sao? Có phải người kia sẽ làm rối tung tất cả

những kế hoạch của cậu, quấy cho cuộc sống của cậu trở nên bừa bãi?

Nếuthậtlà như vậy, cậu ngược lại tình nguyện giống như bây giờ,mộtmình đến già là được rồi. Cậukhôngthiếu tiền cũngkhôngthiếu bạn bè, mỗi ngày ngoại trừ khối lượng công việc khổng lồ thì thỉnh thoảng cũng sẽ bớtthìgiờ ăn với bạn bè một bữa cơm. Nhưng cậu có thói quen, bình thường trước mười giờ sẽ nhấtđịnh về nhàđingủ, vì ngủkhôngđủ giấc thì hiệu quả làm việc của ngày hôm sau sẽ giảm xuống, chừng như giảm xuống một nửa.

Thế là lập tức có người bạn trêu cậu làcổ hủ, y như ông già bảy tám mươi tuổi, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như kế hoạch, ngay cảmộtđiểm trái với bình thường cũngkhôngcó.

Viên Mộc lại cảm thấy như này rất tốt, cómộtloại cảm giác thỏa mãn hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.

Nhưng kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc bị

làm rối loạn. Như buổi tối hôm nay, Viên Mộckhôngthểkhôngtừ bỏ ý định https://thuviensach.vn

kế ở nhà xem đá bóng, cậu phải chạy tới một quán rượu ở Thành Đông tiếp khách hàng uống rượu.

Đây là khách hàng lớn của Thâm Lam, người ta hiếm khi nể mặt làm chủ

mời uống rượu, Viên Mộckhôngthểkhôngtới. Mấu chốt là tên vương bát đản Nghiêm Túc này quá tự nhiên, những trường hợp như này nên làanhtới, kết quảanhnóimuốn về nhà chơi với vợ con, còn muốn nhân tiện chế tạo bảo bảo, chuyện phí sức tốn thời gian như vậy trực tiếp giao cho cậu.

Cậu cònrõràng nhớ kỹ khi Nghiêm Túcđira khỏi văn phòng thì nhìn nét mặt củahắn, còn lời nói kia củaanh: "Dù sao đời này cậu cũngkhôngbiết chế

tạo bảo bảo, tâm tình vú em cậukhônghiểu đâu."

Người luôn nhã nhặn nghiêm túc như Viên Mộc suýt chút nữa đã cầm lấy cái chặn giấytrênbàn ném vào người Nghiêm Túc.

Cái gọi là người khác pháikhôngcó nhân tính chính là đây.

Nghĩ tới đây Viên Mộckhôngkhỏi có hơi buồn bực, một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Khách hàng lớn ở bên cạnh thấy cậu uống rất hào hứng liền dứt khoát rót thêm cho cậu một ly. Viên Mộc hôm nay cũngkhôngbiết bị

làm sao, bình thường cảm thấy hương vị của rượu chẳng ra sao cả, hôm nay lại uống rất hăng,mộthơi cạn sạch ba bốn ly.

Tửu lượng của Viên Mộckhôngđược tốt lắm, lại còn uống vội vàng,khôngbao lâu sau hơi rượu bốc lên, đầu bắt đầu choáng váng. Cậu sợ

cứ ở trong phòng bao sẽ khó chịu, liền tìm cớđira ngoài, nhân tiện hít thở

chútkhôngkhí mát lạnh để đầu óc tỉnh táo hơn.

Nhân viên phục vụ đứng đầy hai bên hành lành bên ngoài phòng, thấy cậuđira liền xoay người gật đầu chào hỏi cậu. Viên Mộc nghĩ nghĩ

lạikhôngđiđến toilet,đivòng ra hoa viên nhỏ bên ngoài, tìm kiếm hồi lâu móc hộp thuốc lá trong túi ra, do dự có nên rút một điếukhông.

https://thuviensach.vn

Cậukhôngthích hút thuốc, nhưng trong chuyện làm ăn thì có một số

việckhôngthể nào tránh khỏi, giống như uống rượu vậy. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình có hơi lạ lạ,khôngnhững muốn uống rượu, ngay cả

thuốc lá cũng muốn hút mấy điếu.

Là bị thằng cha Nghiêm Túc kia ân ái với vợ kích thích sao?

Viên Mộcđãqua ba mươi tuổi, trong nhà đã vội vàng thúc giục cậu rồi, nhưng cậu lại chẳng có cách gì đưa một người con dâu về. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tâm tình Viên Mộc lại thay đổi ít nhiều.

Trong gió đêm, cầu cầm điếu thuốc ngơ ngẩn nhìn đến thất thần, bất thình lình trước mắt lóe lên. Cậu tập trung nhìn lại, pháthiệnlà một người đàn ông giơ bật lửa đến trước mặt cậu, hiển nhiên là muốn giúp cậu đốt thuốc.

Viên Mộckhôngtừ chối, nở nụ cười với đối phương, liền đưa điếu thuốc tới. Trong nháy mắt đó, nhờ vào ánh lửa, cậu thấy rõ dáng vẻ của người kia. Vóc dáng cao hơn cậu nửa cái đầu, ăn mặc tương đối tùy ý, râu riatrênmặt cũngkhôngcạo sạch, tóc dài hơn cậu một chút, cả người mang theo hơi thở lưu manh bất cần đời.

Viên Mộc lập tức nhìn ra được, người đàn ôngkhôngcùng một dạng với cậu. Cậu là vì làm ăn nên mới đến xã giao, mà người này hiển nhiên là khách quen của nơi này, nhìn bộ dạng thì chắc là đến để trêu chọc.

Nghĩ tới đây, Viên Mộc lui về sau nửa bước theo bản năng, sau khi nói cảm ơn với đối phương thì xoay người rờiđi. Trong lòng cậukhôngthích kiểu người này, lộn xộn lại hơi có vẻ lôi thôi, là kiểu mà cậukhôngtán thưởng nhất.

Bởi vì bản năng muốn tránh người đàn ông kia, Viên Mộc ngay cả khói cũngkhôngnhả, vội vàng rít hai hơi liền dập thuốc quay về phòng bao. Kết https://thuviensach.vn

quảđivào lại bị người ta lôi kéo mời rượu, cậu từ chốikhôngxong lại phải uống mấy ly, ý thức dần dần mơ hồ.

Cậu ngồitrênghế sô pha nhìn bóng người càng ngày càng mơ hồ trước mắt, luôn cảm thấy trần nhà giống như là gần trong gang tấc. Có người ghé vào lỗ tai cậunóichuyện, tựa hồ còn có người đỡ cậu ra cửa, nhưng tất cả

chuyện tiếp theo cậu đềukhôngnhớ được. Trong ấn tượng tựa hồ nghe thấyâmthanh cãi vã huyên náo, nhưng thanhâmnày cũngkhôngkéo dài bao lâu, rất nhanh cậu đã rơi vào một mảnh tối tăm, khi tỉnh lại cậu phát hiện mìnhđangnằm trong phòng.

Viên Mộc có hơi sửng sốt, lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà tới mấy phút. Trong mấy phút này cậu cố nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, lại pháthiệntrong đầu trống rỗng, chả nghĩ ra chuyện gì cả.

Nhưng cậu biết chắc chắn đã có người đưa mình về. Tối hôm qua cậu uống quá nhiều, ngay cảđiđứng cũng khó khăn thìkhôngthể nào tự mình lái xe về được.

Cậu đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, muốn làm dịu cơn đau dầu sau khi say rượu. Kết quả khẽ vươn tay lạikhôngcẩn thận chạm phải một thứ

bên cạnh, làm cậu hơi sửng sốt. Viên Mộc nghiêng đầu nhìn sang nửa giường bên cạnh, một khối chăn mền nhô cao, rõ ràng là một con người, lại nhìn lên phíatrên, cậu kinh ngạc pháthiệntrêngối đầu bên cạnh thế mà có một cái đầuđangnằm.

Mái tóc màu đen kia cực kì chói mắt, Viên Mộc lập tức tỉnh táo lại, cấp tốc vén chăn lên nhảy xuống giường. Mặc dù đây là giường của cậu, nhưng cậu vẫnkhôngthích ngủ chung với người lạ.

Khi cậu nhảy xuống giường mới phát hiệntrênngười mình mặc áo ngủ, bộ quần áo tối hôm qua mặc bị ném vàomộtbêntrênghế sa lon, chắc chắn là có người đã thay cho cậu.

https://thuviensach.vn

Dù bây giờ Viên Mộc chưa tỉnh rượu lắm, cậu cũng hiểu rõ bộ quần áo này là ai thay cho mình. Vì chuyện đó mà trong lòng cậukhôngkhỏi buồn nôn một trận, cậu lập tức đưa tay mở cúc áo ngủ.

Mở được hai cái thì cậu cảm thấykhôngđúng lắm, dừng tay lại vòng qua phía bên kia giường xem người kia là ai. Người kia đắp chăn kín mít cả

người, chỉ lộ ramộtcái đầu. Tóc lòa xòa rơitrênmặthắn, trong chốc lát Viên Mộc nhìnkhôngrõvẻ mặt của người kia.

Thế là cậu cúi người đưa tay đẩy tóc của người kia ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt kia nửa phút. Sau ba mươi giây trong lòng Viên Mộc giật mình, rốt cục cũng nhận ra người kia.

Lại là người đàn ông đêm qua đã đốt thuốc cho cậu ở quán bar. Phát hiện bất ngờ này làm cho một người luôn nghiêm túckhônglo sợ điều gì có hơi giật mìnhkhôngthôi.

Người đàn ông này sao lại biếtđịa chỉ nhà cậu?

Đại não Viên Mộc dùng tốc độ nhanh gấp đôi so với người bình thường điên cuồng phân tích suy đoán. Chuyện nàytrêncơ bản chỉ có hai khả

năng,mộtlà cậu uống rượu say kéo người ta về đây, hai là người này gặp cậu uống rượu say thì chủ động xông tới.

Về cơ bản thì khả năng đầukhôngkhả thi. Viên Mộc hiểu rõ mình, mặc dù cậu thích đàn ông, nhưng người đàn ông siêu bẩn lộn xộn trước mắt này tuyệt đốikhônghợp với gu của cậu. Ngay cả dạng như Nghiêm Túc cậu cònkhôngcó cảm giác, sao có thể để ý loại rác rưởi này cơ chứ.

Vậy cũng chỉ có thể là khả năng thứ hai.

Nghĩ tới điểm này, trong lòng Viên Mộc giật mình, lại cúi đầu nhìn một thân

đồ

ngủ

sạch

sẽtrênngười

mình,khôngnhịn

được

cơn

giận,khôngnóinhiều giơ chân lên đá với người đàn ông kia.

https://thuviensach.vn

Người đàn ôngđangngủ rất ngon, bất thình lình bị người ta đạp mạnhmộtcái,anhta liền trực tiếp bọc lấy chăn lộn một vòngtrêngiường Viên Mộc, hừ hừ hai tiếng lại ngủ tiếp.

Viên Mộc cảm thấy mình hiếm khi mất kiểm soát như này. Trong ấn tượng từ trước đến naykhôngai có thể làm cậu tức giận như vậy. Nếu để

Nghiêm Túc biết bây giờ cậu giống như một cái đầu rồng phun lửa nhìn mình chằm chằm tên rác rưởi bọc mền nằmtrêngiường, đối phương nhất địnhsẽcười đau bụng.

Người đàn ông này rất đáng ghét. Viên Mộc thấy lần nàykhôngđạp choanhta tỉnh được thì dứt khoát nhảy lên giường nhấc chân lần nữa. Lần này cậu dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đạpmộtcước làm người đó và chăn mền rơi hết xuống giường.

Sau một tiếng "Phanh" vang dội, người trong chăn rốt cục cũng cómộtchút phản ứng, mơ mơ màng màng mở mắt. Bộ dáng kia củaanhta nhìn qua có chút đáng thương, Viên Mộckhôngnhịn được nghĩ có phải mình đã quá nặng chân haykhông.

Nhưng cậu đã nhanh chóng tìm lại được lý do tức giận của mình.mộttên đàn ông bẩn thỉu lại dám ngủtrêngiường của cậu, mấu chốt làanhta còn thay đồ ngủ cho cậu. Viên Mộc cảm thấy chỉ riêng đổi ga giường vỏ chăn và áo ngủđãkhôngđủ để xoa dịu cơn tức giận trong lòng cậu, bây giờ cậu chỉ

muốn cởi sạch đồ rồi tranh thủ thời gian ngâm nước tắm rửa một phen, phải dùng hết một bình sữa tắm mới được, rồi nhân tiện tìm một đội thợ đến sửa chữa lại mỗi một tấckhônggian trong căn phòng của cậu thậm chí sửa luôn tên đàn ông này cũng được.

Người đàn ông kia còn hơi bối rối, chớp hai con mắt nhìn chằm chằm con "Rồng phun lửa" trước mặt, nửa ngày sau mới phản ứng được: "Chào buổi sáng, cậu tỉnh rồi à."

https://thuviensach.vn

Đối mặt với sự nhiệt tình của đối phương, Viên Mộc chỉ phun ramộtchữ:

"Cút!"

Sau khi phun ra chữ này lại cảm thấy có chútkhôngổn, cảm giác này sao giống như phản ứng của khuê nữ sau khi bị người ta chiếm tiện nghi vậy?

Khi Viên Mộcđangtrong cơn suy tư thì người đàn ông kia đã bỏ hết chăn mền ra, đứng thẳng tắp trước mặt cậu.anhta cao hơn so với Viên Mộc, từtrêncao nhìn xuống rất có khí thế, tựa như cái cảm giác bất cần đờitrênngười lập tức biến mất.

Viên Mộc cũngkhôngsợ, ngẩng đầu trừng lại, đồng thời lặp lại:

"Mờianhnhanh chóng rời khỏi nhà tôi."

"A." Người đàn ông cười, biểu lộ mười phần khinh thường.anhta híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Viên Mộcthậtlâu, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ

tay của đối phương.

Viên Mộc giật mình, liền muốn giãy ra theo bản năng.khôngngờ sức lực của đối phương rất lớn, cậu hơikhôngthoát ra được. Thế là cậu cấp tốc thay đổi chiến lược, nhấc chân đá vào đầu gối người kia. Chỉ nghe đối phương rên khẽmộttiếng, tay chẳng nhữngkhôngbuông ra mà còn siết chặt hơn.

"Có cá tính đấy." Người đàn ông giật giật khóe miệng, vừa dùng lực kéo tay Viên Mộc đến trước mặt mình, trực tiếp đặttrêntrán, "Chỗ này của tôi còn chưa khô máu, mà cậu liền muốn đuổi tôiđisao? Sớm biết cậu là người vong ân phụ nghĩa như thế, tối hôm qua đúng rakhôngnên cứu cậu cho rồi."

"anhđãcứu tôi?"

"Nếukhôngphải tôi, bây giờ chắc cậuđangnằmtrêngiưỡng của một gã đàn ông bụng phệ nào đó rồi ấy chứ, làmkhôngtốt có khi cònkhôngdậy nổi khỏi giường."

https://thuviensach.vn

Trong đầu Viên Mộc cấp tốc xuấthiệncảnh tượng đó, buồn nôn đến mức cậu muốn ói hết ra. Sau khi rõ ràng chuyện cậukhôngbài xích việc xảy ra quan hệ với đàn ông nhưng bị một người đàn ông làm mình buồn nôn cưỡng gian lại làmộtchuyện khác.

Cậukhôngnhịn được sợ run cả người, ngữ khí chậm lại: "Tối hôm qua...

Cám ơnanh."

"khôngsao, ai bảo tôi liếc mắt thấy cậu chứ. Hết cách rồi, liều mạng chịu đánhmộtchai rượu cũng phải giành lại cậu mới được."

Viên Mộc nghĩ thầm sao một chai nàykhôngđập chếtanhta luônđi, thật là tiếc quáđi.

Người đàn ông lập tức hiểu thấu tâm tư cậu từ những biểu lộ gương mặt cậu, lại cười xán lạn hơn: "Khó trách mọi người đềunóidáng dấp càng xinh đẹp thì độc tính càng mạnh. Nhìnkhôngra cậu nhã nhặn như vậy mà nội tâm lại đen tối như thế. Cứ như vậykhôngphải đã tiễn ân nhân cứu mạng của cậu về trời rồi sao?"

Viên Mộckhôngnhiều lời vớianhta, sau khicố thoát khỏi sự khống chế

của đối phươngnói: "anhnóianhđã cứu tôi, có bằng chứngkhông?"

"Vết thươngtrênđầu tôi chính là bằng chứng." Người đàn ông vừa nói vừa vén tóctrêntrán lên, chỉ vào cái băng gạctrêntrán, "Máu cũng chưa khô lắm, có muốn kiểm tra thật giảkhông."

Thấy Viên Mộc hình nhưđangdo dự, người đàn ông dứt khoát giật băng gạc xuống, lộ ramộtvết sẹo dữ tợntrênđầu. Viên Mộc liếc mắtmộtcái liền nhìn ra, vết thương này rất mới, vết tích khâu lại hết sứcrõràng, hơn nữa còn chưa cắt chỉ, rõ ràng là mới bị thương gần đây.

Đến lúc này rốt cục cậu mới tin tối hôm qua xác thực là cậu đượcanhta cứu. Nhưnganhta cứu người thành công thìkhôngthể trực tiếpđivề nhà sao, https://thuviensach.vn

vì cái gì lại ở trong nhà cậukhôngchịuđi?

"Vết thương củaanh... Chữa ở đâu?"

Người đàn ông biết rằng Viên Mộc chưa hoàn toàn tin tưởnganhta, thế

làanhta dứt khoát nói tên bệnh viện: "... Gọi điện thoại thửđi, hỏi bác sĩ ở

đó xem tối qua có ai kéo một tên say rượu vào bệnh viện khâu vết thươngkhông."

Viên Mộc hơikhônghiểu: "anhbị người ta đập vỡ đầu còn mang theo tôi làm gì?"

"khôngphải làm gì, dù sao tôi cũng phải xử lý vết thương trước rồi mới đưa cậu về được."

"anhgọi xe cho tôi là được mà."

“Vậy cũngkhôngđược.khôngtận mắt thấy cậu về đến nhà tôikhôngyên lòng."

Lúc nói lời nàytrênkhuôn mặt người đàn ông có biểu cảm mập mờ, Viên Mộc chán ghét xoay đầu qua hướng khác. Người nàythậtlà khiến người takhôngthích.rõràng nhìn ngũ quan dáng dấp cũngkhôngtệ, thân hình cao lớn đường nétrõràng, cũng coi là có dáng vẻ của mộtanhchàng đẹp trai.

Nhưng giọng điệu, cử chỉ củaanhta khiến Viên Mộc vô cùngkhôngchấp nhận được, cảm giác người này chính là cái dạng mặt người dạ thú.

Người đàn ông nói xong câu đó thì cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt Viên Mộc, muốn nhìn phản ứng của cậu.anhta biết bọn họ là người chung đường. Loại người như bọn họ có bản năng khát vọng với đồng loại của mình, lập tức có thể ngửi được khí tứctrênngười đối phương. Hôm qua, trong hoa viên, lần đầu tiênanhta thấy Viên Mộcđira là biết ngay đối phương là đồng loại với mình.

https://thuviensach.vn

Nhưng khi đóanhta cũngkhôngsuy nghĩ nhiều,anhtađiqua đốt thuốc cho cậu thuần túy là muốn mượn cơ hội nhìn xem dáng vẻ của đồng loại này như thế nào.khôngnghĩ tới, từ đầu năm đến nay có nhiều người như vậy, mà cậu trai này nhìn từ phía sau thôi đã khá mê người rồi, nhìn chính diện lại càng làm người ta tim đập thình thịch.

Người đàn ông chơi bời hoa lá đã nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy một người đàn ông dáng vẻ như này mà lại còn hợp khẩu vịanhta như thế.

Dường như khi đốt thuốcanhta đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách tiếp cận Viên Mộc.

Đoạn sau đêm hôm đóanhta một mực ngồi ở chỗ cạnh cửa, để ý đến từng nhất cử nhất động của người khác. Mắt thấy Viên Mộcđangsay khướt bị

người ta đỡ ra rồi được dìu lên một chiếc xe của ông già nào đó,anhta lập tức đứng lên bước nhanh tới,mộttay kéo lấy Viên Mộc.

Ông già kia thấy con mồi bị cướpđikhôngkhỏi có chútkhôngvui, lại là một người nóng tính, quơ lấy chai rượu đập lên đầuanhta. Chuyện này gây ồn ào lớn,trênmặt ông già kia hơikhôngnhịn được. Khianhta đứng đó lau máu thì nghe thấy ông già kia thấy giọng nói, như muốnnóiViên Mộc là người của Thâm Lam, làm quá mức lại hỏng chuyện. Mà bọn họ

cũngkhôngđoán được thân phận củaanhta, ngẫm lại thôi được rồi, lên xe nghênh ngang rờiđi,khôngxen vào chuyện Viên Mộc say đến bất tỉnh nữa.

Người đàn ông nhìn ngườiđangnhắm nghiền hai mắt trong lòng, cảm thấy chờ đợi lần này thật đáng giá.anhta lấy ví tiềntrênngười Viên Mộc, tìm CMND của cậu cầm điện thoại chụp lại, rồi để đàn emđiđiều trađịa chỉ của cậu, sau đó để lái xe đưa bọn họ về nơi này.

trênđoạn đường này đầuanhta chảy máukhôngngừng, vì còn chưa ăn được người đẹp vào miệng nênanhta đành hi sinh thân mình cho loại chuyện ngu ngốc này,anhta gọi điện thoại kêu bác sĩ giađình tới, tiến hành https://thuviensach.vn

khâu lại sơ bộ vết thươngtrênđầuanhta ngay trong phòng khách nhà Viên Mộc.

Bác sĩnói, sau đó phải tới bệnh viện kiểm tra lại mới được. Nhưng mới sáng sớm vừa nhìn thấy Viên Mộc, người đàn ông liền quên béng mất chuyệnđikiểm tra lại này. Bây giờanhta chỉ cảm thấy rất đói, đói đến mức hậnkhôngthể nhào tới lột sạch đồ Viên Mộc, rồi ăn hết từng miếng từng miếng một thật kĩ càng.

Tối hôm qua, khi thay đồ cho cậuanhta đã nhẫn nhịn lắm rồi, hôm nay hai người lại cách nhau gần như vậy, phản ứng sáng sớm đặc thù của đàn ông làm máu toàn thânanhta như sôi trào.anhta tin Viên Mộcđangđứng trước mặtanhta cũng có phản ứng giống vậy.

Người đàn ông đành phải nuốt nước bọt, trong ánh mắthiệnlênmộttia cảm xúc mê ly. Viên Mộc nhanh chóng phát hiện ra tia cảm xúc này, quay ngườiđira ngoài cửa. Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt, duỗi tay nắm lấy tay cậu lần nữa.

Lông toàn thân Viên Mộc lập tức dựng đứng, vừa muốn nổi giận liền nghe đối phươngnói: "Ui da, tốt xấu gì thì cũng trao đổi tên tuổiđichứanhchàng đẹp trai."

"anhcũng đã đưa tôi về nhà mà cònkhôngbiết tên của tôi à?"

"Cậu say đến hồ đồ, chỉnóiđịa chỉ nhà cậu, cũng đâu có nói tên đâu chứ."

Người đàn ông thuận miệng bịa một câu chuyện.

"Viên Mộc, tôi tên Viên Mộc."

"Xin chào, tôi là Cận Đông."

"Tốt, bây giờanhđã biết tên tôi, có thể..."

https://thuviensach.vn

"Vậy chúng ta làm bạn nhé. Ai da Viên Mộc à, trong tủ lạnh nhà cậu có đồ ănkhôngvậy?nóithậtlà tôi rất đói."

Cận Đôngnóixong cũngkhôngđợi đối phương trả lời, buông tay Viên Mộc rađithẳng vào phòng bếp.anhtakhôngkhách khí kéo cửa tủ lạnh ra, quen cửa quen nẻo lục lọi. Nhìn tuyệt đốikhônggiống lần đầu tới căn nhà này, y như là chủ nhân của căn nhàđangchuẩn bị nấu cơm mời bạn bè vậy.

"Viên Mộc, cậu muốn ăn cái gì? Nấu cháo cho cậu nhé hay vẫn còn đau đầu?"

"khôngcần." Viên Mộcnóirồi cầm lấy cái ly, rót một ly sữa lạnh uống.

Cậu vừa uốngmộtngụm Cận Đông đã duỗi tay tới, giật lấy cái ly bỏ vào lò vi sóng: "Mới sáng sớm uống đồ lạnhkhôngtốt, đau dạ dày đấy."

Sau khi hâm nóng nửa phút, lò vi sóng dừng lại, Cận Đông lấy cái ly ra nhét vào tay Viên Mộc, tự nhiênnói: "Được rồi, uốngđi."

Viên Mộc cầm cái ly có hơi do dự, thật ra thì cậu muốn đem đổđi.

Cận Đông lườm cậumộtcái: "Yên tâmđi, tôikhôngmắc bệnh truyền nhiễm đâu, đừng sợ."

Cậu nhóc nàythậtsựlà có bệnh thích sạchsẽ, ngay cả cái lyanhta chạm qua thôi đã ghét rồi sao? Cận công tửkhôngkhỏi có chútkhôngvui, từ nhỏ

đến lớnanhta chưa từng bị người ta ghét bỏ như vậy, cho tới bây giờ chỉ có người ta nịnh bợanhta, đây còn là lần đầu tiênanhta đối tốt với một người như vậy, nhưngkhôngngờ đối phương luôn luôn biểu lộ sự ngấm ngầm chịu đựng, làmanhta rất muốn nổi khùng.

Nhưng vừa nhìn khuôn mặt nhã nhặn trắng nõn của Viên Mộc,anhta lại bỏ ý nghĩ kiađi. Được rồi được rồi, ai kêuanhta thích cậu, mẹanhta đã từng nói theo đuổi vợ chính làmộtkhôngsợ khổ haikhôngsợ chết, mới tí ti cản trở

https://thuviensach.vn

như thế thì tính là gì. Sau này Viên Mộc nếu muốn tát má trái củaanhta, thìanhta liền dứt khoát dâng má phải lên luôn, bị đánhkhôngđánh lại, bị

mắngkhôngcãi lại.anhtakhôngtin mình đãkhôngliêm sỉ như vậy mà vẫnkhôngtheo đuổi được vợ!

Viên Mộc nhìn vết sẹotrênđầu Cận Đông, cuối cùng vẫn chịu đựng khó chịu uống sữa. Sau đó cậu ra khỏi phòng bếp,khôngthèm để ý tới đối phương bận bịu gì ở đó. Dù sao cậuđãquyết định phải sửa nhà một lần, chờ

sau khi người kiađicậu lập tức tìm công ty sửa chữa tới. Nếu như đã phải vậy, cậu thậm chí còn có thể cân nhắc đến chuyện dọn nhà, tránh cho người này tới nhà cậu quấy rối. Cậu cũngkhôngthểanhta tới một lần thì lại sửa nhà lại một lần được.

Trong phòng khách có vẻ hơi lộn xộn, nhìn qua thì chắc tối hôm qua khi người kia vào nhà đã đá ngãkhôngít thứ. Viên Mộc cẩn thận kiểm tra lại mỗimộtgóc, dựng cái ghế ngã lên, đặt bình hoa méo sẹo về chỗ cũ. Ngay khi cậu chuẩn bị ngồi xổm xuống nhặt tờ giấytrênmặt đất lên thì chuông báo cháytrêntrần nhà đột nhiên vang lên.

Thanhâmnày cực kỳ chói tai, Viên Mộc lập tức phóng tới phòng bếp. Kết quả cậu vừa bước một bước vào,mộtmùi khét lẹt liền bay thẳng vào mũi.

Cậukhôngnhịn được ho khan hai tiếng, quát Cận Đông: "anhđanglàm cái gì vậy?"

"Trứng ốp lếp, hơi khét, tranh thủ thời gianđitắt cái chuông báo cháy nhà cậuđi, làm phiền tôi trổ tài."

Viên Mộc dứt khoát im lặng, tiến tới nhìn nhìn, bên trong cái chảo có một thứ đen sì, nếukhôngphải Cận Đôngnóilà trứng ốp lếp, cậu chắc chắn sẽkhôngđoán ra được. Đã thành cái dạng này rồi màanhta cònkhôngbiết xấu hổ nói hơi khét?

"Được rồi, đừng làm nữa."

https://thuviensach.vn

"khôngsao, trước lạ sau quen, lần đầu tiên làm trứng ốp lếpkhôngcó kinh nghiệm thôi mà."

"anhchưa từng làm sao?" Nghe khẩu khí đó củaanhta Viên Mộc còn tưởnganhta là cao thủ nữa chứ.

Cận Đôngkhôngnhịn được khô héo trong lòng.nóiđùa hả,anhta đường đường là Cận đại công tử làm sao có thể xuống bếp?anhta chính là cái loại có cuộc sống cực độ xa xỉ, là con nhà siêu cấp giàu. Nhà bọn họ chỉ cần là làm trứng ốp lếp choanhta thôi đã có tới hai người, còn cầnanhta xuống bếp sao,khôngphải khoa trương nếu như nói lúc ăn cơmanhtakhôngbuồn động đậy thì sẽ có người đứng bên cạnh đút đồ ăn choanhta.

Nhưng hôm nay đối mặt với Viên Mộc,anhta nghĩ phải gây chút ấn tượng với người ta. Nghenóirán trứng rất dễ làm, chỉ cần trong nồi có chút dầu, rồi đạp trứng vào nồi, sau đó chờ đến khi hai mặt vàng khô lại là được.

Nhưngnóidễ làm cũng rất khó, lần đầu tiên Cận Đông rán trứng liền làm ra thứ đen như than,khôngkhỏi khiếnanhta có chút xấu hổ. Nhưng Viên Mộcđangnhìnanhta, Cận Đôngkhôngthể nhận thua, chỉ có thể đuổi người ra ngoài: "Cậu tranh thủ thời gian nghĩ cách tắt cái kiađi, ầm ĩ muốn chết."

Viên Mộc hơi lo lắng nhìn thoáng qua mấy quả trứng gà bên cạnh, cuối cùng thì bất đắc dĩđira khỏi phòng bếp. Cũng may Cận Đôngkhônggây ra nhiều khói lắm, cậu cầm tạp chí quạt mấy lần trước máy báo động thiầmthanh liền dừng lại.

Nhưng Viên Mộc còn chưa vui vẻ được hai phút, trong phòng bếp lại thêm một đống khói bay ra, máy báo động lại kêu ầm lên lần nữa, nghe thấy mà đầu như phình to ra.

Lần này Viên Mộc tức giậnkhôngnhẹ, vọt thẳng đến phòng bếp giật lấy cái xẻng trong tay Cận Đông, cố nén tức giậnnói: "Được rồi, đừng làm, tôikhôngđói."

https://thuviensach.vn

"Nhưng tôi đói, tôi muốn ăn trứng."

Nhìn một bộ Cận Đông chuẩn bị thử tiếp, Viên Mộc giơ hai tay đầu hàng: "anhđirađi, để tôi."

"Cậu biết làm sao?"

Viên Mộckhôngđể ý tớianhta, trực tiếp tắt bếp, đổ thứ đen thui đó vào thùng rác. Cận Đông rất muốnnóiđừng ném, tốt xấu gì cũng là thành quả

lao động củaanhta. Nhưng nhìn dáng vẻ muốn phun lửa của Viên Mộc,anhta ráng nhịn xuống, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh nhìn đối phương rửa sạch cái nồi rồi lau sạch nước, mở lửa lên cho dầu vào rồi đập trứng,mộtloạt động tác liên tục vừa thuần thục lại đẹp mắt. Trong bếp nhanh chóng tràn ngập mùi thơm trứng rán, Cận Đôngkhôngkhỏi nghĩ

thầm, lúc nàythậtsựlà kiếm được lợi lớn,khôngnghĩ ra “vợ”anhta còn biết nấu cơm.

Quả nhiên ánh mắt củaanhtakhôngtồi,anhta biết Viên Mộc là một con người hoàn mỹ lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Lấy “vợ”

như vậy về nhà, nhất định có thể làm gia tộc Ngũ Cốc Phong Đăng thịnh vượngkhôngngừng...

À thì, Cận Đông cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, nhanh chóng tỉnh táo lại, lại đặt sự chú ý lên người Viên Mộc. Chỉ thấy tay đối phương nhấc lên nhấc xuống,khôngtốn mấy sức lực đã rán xong một cái trứng. Viên Mộc đưa trứng đến trước mặt Cận Đông, bĩu môinói: "Được rồi, ănđi."

Cận Đông cũngkhôngkhách sáo, nhận lấy trực tiếp ăn, vừa ăn vừa tán thưởng trong lòng, các cụ nói chẳng có sai, quả nhiên cưới vợ là phải cưới vợ cưới hiền.

mộtcái trứng bị tiêu diệt nhanh chóng,anhta trảđĩa cho Viên Mộc,khôngmặt mũi mở miệngnói: "Tôi còn muốn."

https://thuviensach.vn

Có lẽ Viên Mộcđãhơi thành thói quen với Cận Đông,khôngghét cái dĩa màanhta đã chạm qua nữa, mà đưa tay nhận lấy, lại thuận tay rán một cái trứng.

Kết quả, lần rán này Viên Mộc hơikhôngcẩn thận,mộtgiọt váng dầu văng tóe ra, đáptrênmu bàn tay của cậu. Cậukhôngnhịn được khoát tay, vô thức nhíu nhíu mày.

Cận Đông thấy thì rất đau lòng, vọt thẳng tới nắm lấy tay Viên Mộc lauđilau lại, còn mở nước làm mát tay cậu.

Viên Mộc muốn rút tay về nhưngkhôngđược, cảm giác tay đối phương vuốt ve tới luitrêntay mình thì trong lòng Viên Mộc hết sức phức tạp.mộtmặt cậu ghét người đàn ông này, cảm thấyanhta hoàn toànkhônghợp với gu của mình.mộtmặt lại cảm thấyanhta rất cẩn thận, lúc nào cũng quan tâm săn sóc cậu đầy đủ.

Rốt cuộc sao tối hôm qua cậu lại muốn ra khỏi phòng baođihút thuốc chứ.

Trong lòng Cận Đông cũngđangsôi trào mãnh liệt, sự kích động này vọt thẳng tới sau ótanhta, làm tâm tìnhanhta hơi nhốn nháo. Viên Mộc cáchanhta gần như vậy, cơ hồ có thể ngửi thấy mùi hươngtrênngười cậu, cái mùi đó như có nhưkhôngthựcsựquá hấp dẫn. Cận Đông ngửi ngửi liền cúi đầu xuống,khôngchút suy nghĩ trực tiếp ôm lấy eo Viên Mộc, hôn xuống môi cậu.

Đây lần đầu tiên được hôn trong cuộc đời Viên Mộc, còn là bị một người đàn ông cưỡng hôn, điều này làm cậu hơi sụp đổ. Cơ thể lập tức phản ứng theo bản năng, cậu nhanh chóng co gối lên, hung hăng đá vào chỗ ** của đối phương.

Cận Đông hôn đến hăng say, bất thình lình cái bộ vị nào đó ở nửa người dưới truyền đến cơn đau, làm hai mắtanhta choáng váng cơ hồ té xỉu tại https://thuviensach.vn

chỗ. Khiđangtừ từ mấtđiý thức, trong đầu Cận Đông đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cưới “vợ” như này về nhà, con đường sau này thật sự là vừa dài vừa lắm gian truân mà.

------Hoàn------

Vậy là đã có thể hoàn thành xong một bộ mình vô cùngyêuthích rồi.

Cảm xúc bây giờ là vô cùng vui sướng luôn á. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình từ chương 50 tới giờ nha. Mong rằng sau này sẽ có dịp gặp lại các bạn trong các bộ mà mình (khôngbiết nữa) sẽ edit ^^

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Phóng thích

Chương 2: Tiền án

Chương 3: Bắt bẻ

Chương 4: Xa cách

Chương 5: Hối hận

Chương 6: Trật đường ray

Chương 7: Phòng bị

Chương 8: Sợ

Chương 9: Thủ thân như ngọc

Chương 10: Nhân tình

Chương 11: Nôn

Chương 12: Tâm thần không yên

Chương 13: Phỏng vấn

Chương 14: Khó xử

Chương 15: Bá đạo

Chương 16: Đứa bé tinh nghịch

Chương 17: Vững tâm

Chương 18: Chuyện cũ

Chương 19: Say rượu

Chương 20: Muốn bảo hộ

Chương 21: Bị thương

Chương 22: Đánh úp

Chương 23: Hôn (1)

Chương 24: Hôn (2)

Chương 25: Đáp án

Chương 26: Thanh tỉnh

Chương 27: Dạy dỗ

https://thuviensach.vn

Chương 28: Nguy cơ

Chương 29: Công kích

Chương 30: Bày tỏ

Chương 31: Mập mờ

Chương 32: Nghiêm thái thái (Bà Nghiêm)

Chương 33: Sắc nữ

Chương 34: Nhìn không sót một cái gì

Chương 35-1: Khẩu vị nặng (1)

Chương 35-2: Khẩu vị nặng (2)

Chương 36-1: Không được như ý (1)

Chương 36-2: Không được như ý (2)

Chương 37-1: Hiểu lầm (1)

Chương 37-2: Hiểu lầm (2)

Chương 38: Giao thừa

Chương 39: Cầu hôn

Chương 40-1: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái

Chương 40-2: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái

Chương 41: Hù dọa

Chương 42-1: Ân tình (1)

Chương 42-2: Ân tình (2)

Chương 43-1: Chiếm giữ (1)

Chương 43-2: Chiếm giữ (2)

Chương 44-1: Điên cuồng theo đuổi (1)

Chương 44-2: Điên cuồng theo đuổi (2)

Chương 45-1: Bao dưỡng (1)

Chương 45-2: Bao dưỡng (2)

Chương 46-1: Ngõ cụt (1)

Chương 46-2: Ngõ cụt (2)

Chương 47-1: Cực hạn (1)

Chương 47-2: Cực hạn (2)

Chương 47-3: Cực hạn (3)

Chương 48-1: Ăn đậu hủ (1)

https://thuviensach.vn

Chương 48-2: Ăn đậu hủ (2)

Chương 49-1: Nội tình

Chương 49-2: Nội tình (2)

Chương 50-1: Báo đáp 1

Chương 50-2

Chương 51: Phá vỡ

Chương 52: Xấu hổ

Chương 53: Theo đuổi

Chương 54: Vẫy đuôi

Chương 55: Mở lòng

Chương 56: Bắt kẻ thông dâm

Chương 57: Bẫy

Chương 58: Chất vấn

Chương 59: Trốn đi

Chương 60: Tìm tới cửa

Chương 61: Giải vây

Chương 62

Chương 63: Đầu mối

Chương 64: Phán đoán

Chương 65: Thành thật với nhau

Chương 66: Bẫy

Chương 67: Mạo hiểm

Chương 68: Nguyên nhân cái chết

Chương 69: Diệt khẩu

Chương 70: Tùy cơ ứng biến

Chương 71: Sự thật

Chương 72: Phá hủy

Chương 72-2: Phá hủy 2

Chương 73-1: Đại kết cục

Chương 73-2: Đại kết cục 2

Chương 73-3: Đại kết cục 3

Chương 73-4: Đại kết cục 4

https://thuviensach.vn

Chương 74: Ngoại truyện 1.1

Chương 75: Ngoại truyện 1.2

Chương 76: Ngoại truyện 1.3

Chương 77: Ngoại truyện 2.1

Chương 78: Ngoại truyện 2.2 (tt)

Chương 79: Ngoại truyện 3

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- Chương 1: Phóng thích

- Chương 2: Tiền án

- Chương 3: Bắt bẻ

- Chương 4: Xa cách

- Chương 5: Hối hận

- Chương 6: Trật đường ray

- Chương 7: Phòng bị

- Chương 8: Sợ

- Chương 9: Thủ thân như ngọc

- Chương 10: Nhân tình

- Chương 11: Nôn

- Chương 12: Tâm thần không yên

- Chương 13: Phỏng vấn

- Chương 14: Khó xử

- Chương 15: Bá đạo

- Chương 16: Đứa bé tinh nghịch

- Chương 17: Vững tâm

- Chương 18: Chuyện cũ

- Chương 19: Say rượu

- Chương 20: Muốn bảo hộ

- Chương 21: Bị thương

- Chương 22: Đánh úp

- Chương 23: Hôn (1)

- Chương 24: Hôn (2)

- Chương 25: Đáp án

- Chương 26: Thanh tỉnh

- Chương 27: Dạy dỗ

- Chương 28: Nguy cơ

- Chương 29: Công kích

- Chương 30: Bày tỏ

- Chương 31: Mập mờ

- Chương 32: Nghiêm thái thái (Bà Nghiêm)

- Chương 33: Sắc nữ

- Chương 34: Nhìn không sót một cái gì

- Chương 35-1: Khẩu vị nặng (1)

- Chương 35-2: Khẩu vị nặng (2)

- Chương 36-1: Không được như ý (1)

- Chương 36-2: Không được như ý (2)

- Chương 37-1: Hiểu lầm (1)

- Chương 37-2: Hiểu lầm (2)

- Chương 38: Giao thừa

- Chương 39: Cầu hôn

- Chương 40-1: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái

- Chương 40-2: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái

- Chương 41: Hù dọa

- Chương 42-1: Ân tình (1)

- Chương 42-2: Ân tình (2)

- Chương 43-1: Chiếm giữ (1)

- Chương 43-2: Chiếm giữ (2)

- Chương 44-1: Điên cuồng theo đuổi (1)

- Chương 44-2: Điên cuồng theo đuổi (2)

- Chương 45-1: Bao dưỡng (1)

- Chương 45-2: Bao dưỡng (2)

- Chương 46-1: Ngõ cụt (1)

- Chương 46-2: Ngõ cụt (2)

- Chương 47-1: Cực hạn (1)

- Chương 47-2: Cực hạn (2)

- Chương 47-3: Cực hạn (3)

- Chương 48-1: Ăn đậu hủ (1)

- Chương 48-2: Ăn đậu hủ (2)

- Chương 49-1: Nội tình

- Chương 49-2: Nội tình (2)

- Chương 50-1: Báo đáp 1

- Chương 50-2

- Chương 51: Phá vỡ

- Chương 52: Xấu hổ

- Chương 53: Theo đuổi

- Chương 54: Vẫy đuôi

- Chương 55: Mở lòng

- Chương 56: Bắt kẻ thông dâm

- Chương 57: Bẫy

- Chương 58: Chất vấn

- Chương 59: Trốn đi

- Chương 60: Tìm tới cửa

- Chương 61: Giải vây

- Chương 62

- Chương 63: Đầu mối

- Chương 64: Phán đoán

- Chương 65: Thành thật với nhau

- Chương 66: Bẫy

- Chương 67: Mạo hiểm

- Chương 68: Nguyên nhân cái chết

- Chương 69: Diệt khẩu

- Chương 70: Tùy cơ ứng biến

- Chương 71: Sự thật

- Chương 72: Phá hủy

- Chương 72-2: Phá hủy 2

- Chương 73-1: Đại kết cục

- Chương 73-2: Đại kết cục 2

- Chương 73-3: Đại kết cục 3

- Chương 73-4: Đại kết cục 4

- Chương 74: Ngoại truyện 1.1

- Chương 75: Ngoại truyện 1.2

- Chương 76: Ngoại truyện 1.3

- Chương 77: Ngoại truyện 2.1

- Chương 78: Ngoại truyện 2.2 (tt)

- Chương 79: Ngoại truyện 3

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Phóng thích

Chương 2: Tiền án

Chương 3: Bắt bẻ

Chương 4: Xa cách

Chương 5: Hối hận

Chương 6: Trật đường ray

Chương 7: Phòng bị

Chương 8: Sợ

Chương 9: Thủ thân như ngọc

Chương 10: Nhân tình

Chương 11: Nôn

Chương 12: Tâm thần không yên

Chương 13: Phỏng vấn

Chương 14: Khó xử

Chương 15: Bá đạo

Chương 16: Đứa bé tinh nghịch

Chương 17: Vững tâm

Chương 18: Chuyện cũ

Chương 19: Say rượu

Chương 20: Muốn bảo hộ

Chương 21: Bị thương

Chương 22: Đánh úp

Chương 23: Hôn (1)

Chương 24: Hôn (2)

Chương 25: Đáp án

Chương 26: Thanh tỉnh

Chương 27: Dạy dỗ

Chương 28: Nguy cơ

Chương 29: Công kích

Chương 30: Bày tỏ

Chương 31: Mập mờ

Chương 32: Nghiêm thái thái (Bà Nghiêm)

Chương 33: Sắc nữ

Chương 34: Nhìn không sót một cái gì

Chương 35-1: Khẩu vị nặng (1)

Chương 35-2: Khẩu vị nặng (2)

Chương 36-1: Không được như ý (1)

Chương 36-2: Không được như ý (2)

Chương 37-1: Hiểu lầm (1)

Chương 37-2: Hiểu lầm (2)

Chương 38: Giao thừa

Chương 39: Cầu hôn

Chương 40-1: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái

Chương 40-2: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái

Chương 41: Hù dọa

Chương 42-1: Ân tình (1)

Chương 42-2: Ân tình (2)

Chương 43-1: Chiếm giữ (1)

Chương 43-2: Chiếm giữ (2)

Chương 44-1: Điên cuồng theo đuổi (1)

Chương 44-2: Điên cuồng theo đuổi (2)

Chương 45-1: Bao dưỡng (1)

Chương 45-2: Bao dưỡng (2)

Chương 46-1: Ngõ cụt (1)

Chương 46-2: Ngõ cụt (2)

Chương 47-1: Cực hạn (1)

Chương 47-2: Cực hạn (2)

Chương 47-3: Cực hạn (3)

Chương 48-1: Ăn đậu hủ (1)

Chương 48-2: Ăn đậu hủ (2)

Chương 49-1: Nội tình

Chương 49-2: Nội tình (2)

Chương 50-1: Báo đáp 1

Chương 50-2

Chương 51: Phá vỡ

Chương 52: Xấu hổ

Chương 53: Theo đuổi

Chương 54: Vẫy đuôi

Chương 55: Mở lòng

Chương 56: Bắt kẻ thông dâm

Chương 57: Bẫy

Chương 58: Chất vấn

Chương 59: Trốn đi

Chương 60: Tìm tới cửa

Chương 61: Giải vây

Chương 62

Chương 63: Đầu mối

Chương 64: Phán đoán

Chương 65: Thành thật với nhau

Chương 66: Bẫy

Chương 67: Mạo hiểm

Chương 68: Nguyên nhân cái chết

Chương 69: Diệt khẩu

Chương 70: Tùy cơ ứng biến

Chương 71: Sự thật

Chương 72: Phá hủy

Chương 72-2: Phá hủy 2

Chương 73-1: Đại kết cục

Chương 73-2: Đại kết cục 2

Chương 73-3: Đại kết cục 3

Chương 73-4: Đại kết cục 4

Chương 74: Ngoại truyện 1.1

Chương 75: Ngoại truyện 1.2

Chương 76: Ngoại truyện 1.3

Chương 77: Ngoại truyện 2.1

Chương 78: Ngoại truyện 2.2 (tt)

Chương 79: Ngoại truyện 3